Thái Cực Đồ

Giới thiệu
Với địa hình hiểm trở, lưng tựa vào vách núi cao sừng sững, phía bên tả là một dòng sông nước cuồn cuộn chảy, phía bên hữu là một khu rừng ẩn tàng những thế trận kỳ môn, mặt chính diện luôn có người canh gác bố phòng.

Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/thai-cuc-do

Mục lục

1. Thiên Nhất Bang Đất Bằng Dậy Sóng-tu La Viện Mãn Địa Huyết Lưu

2. Võ Di Sơn Lôi Cuốn Quần Hùng-vì Di Học Quần Long Hội Tụ

3. Dòng Chữ Bí Ẩn Ở Ma Thạch-một Tiểu Tử Lai Lịch Bất Minh

4. Rõ Âm Mưu Nhưng Vẫn Lao Vào-tham Võ Học Sẵn Sàng Trở Mặt

5. Chốn Hoang Sơ Gặp Lão Ăn Mày-một Già Một Trẻ Đùa Bỡn Nhau

6. Muốn Bái Sư Cũng Phải Chọn Người-những Điều Bí Ẩn Ở Văn Gia

7. Nhận Truyền Thụ, Không Nhận Bái Sư-nơi Hoang Miếu Lần Đầu Chạm Địch

8. Vương Độc Mê Hồn Suýt Vong Mạng-chạm Trán Nhiếp Tâm Quỷ Ảnh Trảo.

9. Tu La Viện Một Nơi Hoang Phế-cội Đại Thụ Bí Đạo Ẩn Tàng

10. Điều Bí Ẩn Ở Tu La Viện-chuyện Bất Ngờ Kẻ Ở Người Đi

11. Tiểu Bất Thông Đối Đầu Mông Diện-tương Kế Tựu Kế Thoát Hiểm Nguy.

12. Duyên Kỳ Ngộ Bất Ngờ Đưa Đến- Luyện Bộ Pháp Huyền Ảo Thái Cực

13. Nhờ Nhanh Trí Huỷ Bỏ Di Học-bởi Mĩ Nhân Bị Độc Công Tâm

14. Trúng Độc Ngô Công Nhưng Không Chết-hồi Ức Mơ Hồ Về Lai Lịch

15. Thiên Nhất Trang Quần Hùng Hỏi Tội-sợ Lộ Mặt Dụng Độc Thoát Thân

16. Vào Trận Nhưng May Thoát Khỏi Trận-kế Và Kế Tám Lạng Với Nửa Cân

17. Cứu Các Phái Anh Hùng Nghĩ Kế-diệt Ngô Công Mạo Hiểm Liều Thân

18. Đang Bấn Loạn Lại Gặp Mỹ Nhân-cảnh Bẽ Bàng Dở Cười Dở Khóc

19. Trong Lòng Núi Ẩn Tàng Võ Học-nhờ Đồ Hình Luyện Thành Công Phu

20. Vừa Gặp Quy Nguyên Lại Chạm Địch-tôn Nhất Bình Để Lộ Xuất Thân

21. Tái Ngộ Thanh Y Mỹ Nhân-xuất Xứ Của Môn Chủ Thần Bí

22. Lầm Phản Đồ Bị Giam Trong Động-nhờ Liều Lĩnh Cục Diện Thay Đổi

23. Thoát Tai Nạn Lại Rơi Lưới Tiì¬nh-về Thiên Nhất Giúp Người Hội Ngộ

24. Lai Lịch Bất Minh Hay Minh Bạch-bởi Ngỡ Ngàng Quy Nguyên Bỏ Đi

25. Trong Hiểm Cảnh Bộc Lộ Thâm Tiì¬nh-người Độc Ác Địa Hình Nào Kém

26. Bơì0i Thâm Tiì¬nh Chung Chia Hoaì£n Naì£n-tham Di Hoì£c Thêm Ngươì¬i Thiêì£t Thân

27. Trong Thiên Nhất Trang Có Ngục Thất-kế Cứu Người Phát Hiện Hấp Nguyên

28. Phát Hiện Đồ Hình Vào Mật Thất-bí Ẩn Văn Gia Đang Hé Lộ

29. Cuì¬ng Quâì¬n Huì¬ng Thiêìt Lâì£p Liên Minh-gây Thanh Thêì Nguì’ Kyì¬ Diêì£t Aìc

30. Ẩn Tình Từ Phía Tu La Viện-kết Minh Thanh Hải Thế Phân Khai

31. Nhưì’ng Lâì¬m Lâì’n Dâì’n Đêìn Muôì£n Maì¬ng-ngươì¬i Gâì¬n Tâm Gâì¬n Môì£t Liên Minh

32. Lươì’ng Đâì¬u Thoì£ Điì£ch Đaì£i Kiêìp Naì£n-diêì’n Biêìn Phaìt Sinh Gây Ngơì’ Ngaì¬ng

33. Luìc Nguy Biêìn Mơìi Roì’ Chiình Taì¬-duì¬ Mang Ân Vâì’n Ngơì¬ Thanh Haì0i

34. Sự Thật Phũ Phàng, Kế Hạ Lưu-thái Cực Động Thu Phục Kẻ Ác

35. Cùng Lập Kế Giải Thoát Quần Hùng-thế Phân Vân Giai Nhân Dao Động

36. Kẻ Ác Đến Lúc Chết Vẫn Ác-người Gian Sau Cùng Cũng Là Gian

37. Vì Tham Vọng Chuốc Lấy Hậu Quả-diệt Ác Ma Thu Phục Giai Nhân

1. Thiên Nhất Bang Đất Bằng Dậy Sóng-tu La Viện Mãn Địa Huyết Lưu

Với địa hình hiểm trở, lưng tựa vào vách núi cao sừng sững, phía bên tả là một dòng sông nước cuồn cuộn chảy, phía bên hữu là một khu rừng ẩn tàng những thế trận kỳ môn, mặt chính diện luôn có người canh gác bố phòng. Lời giang hồ đồn đại, cho rằng Thiên Nhất Trang là nơi bất khả xâm phạm quả không sai không ngoa.
Điều này dễ dàng chứng minh khi bất ngờ có một người chạy loạng choạng trên lối đi được rải sỏi dẫn vào Thiên Nhất Trang.

Thịch...thịch....

Sự xuất hiện đột ngột của một bóng người nếu có làm kích động bọn thuộc hạ Thiên Nhất Trang đang có phận sự tuần phòng, thì những bước chân loạng choạng của bóng người khiến bọn chúng nghi ngờ.

Từ nơi mai phục, một tên thuộc hạ Thiên Nhất Trang lẩm bẩm:

- Bước chân di chuyển quá nặng nề, người đang chạy đến nhất định không phải là hạng cao thủ, nếu không muốn nói y có võ công quá kém.

Một tên khác ậm ừ:

- Y phục của y quá nhàu nát, y lại loạng choạng ngả nghiêng, đích thị y đã quá kiệt lực vì không chịu nổi những đói khát, nhất là dưới cái nắng như thế này.

Lời này vừa dứt liền có thanh âm khác vang lên, cảnh tỉnh cả hai:

- Hai ngươi chớ suy bụng ta ra bụng người! Nhân vật đang chạy đến nếu không phải đang mang nội thương trầm trọng, dù có thêm hai ngươi hợp lực, bản lãnh một Tổng quản như ta vẫn không phải là đối thủ.

Hai tên thì thâm, sau khi nghe xong liền tỏ ý kinh ngạc:

- Điền tổng quản sao biết y đang mang nội thương?

Thanh âm kia đáp và lời đáp dĩ nhiên vẫn vang lên từ chỗ mai phục, do chưa đến lúc xuất đầu lộ diện:

- Mục lực hai ngươi còn kém, đâu thể nhìn thấy những gì như ta đã nhìn? Mà này, hai ngươi vẫn cứ tạm thời án binh bất động. Chờ xem thái độ của nhân vật đó ra sao, tự ta sẽ có cách ứng phó. Hãy yên lặng nào!

Thịch...thịch...

Tuy vẫn bước đi bằng những bước chân loạng choạng nhưng sau cùng người không được mời mà đến vẫn bước đến đủ gần để bắt đầu bật lên những tiếng gào:

- Đại ca...! Là đệ đây! Hãy mau cho người tiếp cứu đệ...!

Từ chỗ mai phục, Điền Tổng quản buộc phải lên tiếng:

- Đến Thiên Nhất Trang gây náo động, cho hỏi tôn giá là ai? Và ai ở Thiên Nhất Trang vừa được tôn giá gọi là đại ca?

Nhân vật nọ vẫn tiếp tục di chuyển bằng những bước chân loạng choạng, dường như có phần khẩn trương hơn, miệng lại gào:

- Điền Trung? Có phải là Điền Trung không? Ta đây! Là ta Tôn Nhất Bình đây!

Vút!

Từ chỗ ẩn, Điền Trung, Tổng quản Thiên Nhất Trang, khẽ lạng người và xuất đầu lộ diện.

Nhìn chằm chằm vào nhân vật tự xưng là Tôn Nhất Bình, Điền Trung khẽ cau mặt:

- Tôn giá là Tôn Nhất Bình, sư đệ của Trang chủ tệ trang trước kia đã bị trục xuất? Diện mạo của tôn giá sao lại thay đổi như thế này? Điền mỗ cũng không thể nhận ra.

Cùng với sự xuất hiện của Điền Trung, hai gã thuộc ha Thiên Nhất Trang khi nãy cũng lần lượt xuất hiện.

Không quan tâm đến ánh mắt ngỡ ngàng của hai gã thuộc hạ trước một diện mạo kỳ quái của nhân vật vừa tự xưng là Tôn Nhất Bình, Điền Trung càng thêm chau mày nhìn hai gã nọ:

- Hai ngươi sao dám tùy tiện xuất hiện? Sự khinh xuất của hai ngươi, nếu đến tai Trang chủ, hậu quả sẽ như thế nào hai ngươi có biết hay không?

Hai gã nọ rùng mình hoảng sợ, vội lùi lại. Trong khi đó Tôn Nhất Bình bỗng kêu lên:

- Không lẽ ngươi không nhận ra ta là Tôn Nhất Bình thật sao? Nếu đại ca ta biết được chuyện này, Điền Trung chính ngươi phải lãnh hậu quả!

Điền Trung xạ ánh mắt, nhìn ngay vào một bên mặt của Tôn Nhất Bình vốn đang có năm chấm sẹo hình thù như một đóa mai hoa, làm cho diện mạo trở nên kì quái:

- Cho dù tôn giá có thật sự là Tôn Nhất Bình đi nữa, thì lượng thứ, nếu chưa có lệnh của Trang chủ, Điền mỗ cũng phải thi hành đúng chức trách của bản thân, ngăn cản bất cứ ai có ý đồ xâm nhập vào tệ trang.

Tôn Nhất Bình thêm phẫn nộ:

- Dẫu sao ta vẫn là sư đệ của Trang chủ Thiên Nhất Trang, ngươi...Ọe!

Câu quát tháo của Tôn Nhất Bình phải đột ngột chấm dứt bằng một tiếng hộc lên với một búng huyết bị thổ ra.

Điền Trung vẫn điềm nhiên, nhìn Tôn Nhất Bình đang lắc lư thắc mắc, là dấu hiệu của người sắp khuỵu xuống và kiệt lực. Đã thế Điền Trung còn dõng dạc, nói rõ từng tiếng:

- Mười năm trước lúc Trang chủ có lệnh trục xuất tôn giá ra khỏi tệ trang Điền mỗ vẫn còn nhớ rõ nghiêm lệnh của Trang chủ: Ai khác thì được, riêng tôn giá, đến nửa bước cũng không cho đặt chân vào Thiên Nhất Trang. Hy vọng tôn giá hiểu cho và lượng thứ.

Bằng những cố gắng tột cùng, Tôn Nhất Bình lập tức đứng thẳng người, không cho thân hình phải khuỵu xuống như đáng lý phải vậy:

- Nếu Điền Trung ngươi nhớ rõ từng lời nói của Trang chủ đến vậy, ắt ngươi cũng nhớ những lời nói sau cùng của ta trước lúc ly khai Thiên Nhất Trang?

Điền Trung giật mình:

- Tôn giá đã có cách biện minh, bản thân tôn giá không phải là hung thủ hãm hại lão Trang chủ?

Tôn Nhất Bình nhếch môi cười lạt:

- Ngay từ đầu ta đã khăng khăng chối bỏ lời buộc tội, nhưng Trang chủ của các ngươi nhất quyết cho ta là một nghịch đồ, có hành vi khi sư diệt tổ. Lần này ta quay lại, ta tin chắc mọi chân tướng sẽ được phơi bày, trả lại sự trong sạch cho Tôn Nhất Bình ta.

Điền Trung trầm giọng với thái độ thật dè dặt:

- Kẻ nào hãm hại lão Trang chủ?

Sắc mặt của Tôn Nhất Bình vụt thay đổi, biểu lộ sự đau đớn có lẽ do vết nội thương đang mang trong người hoành hành:

- Hãy mau... mau đưa ta đến gặp Trang chủ. Nếu không, e... e muộn mất.

Điền Trung sau một thoáng đắn đo, bỗng ném cho Tôn Nhất Bình một hoàn linh đan.

- Điễn mỗ chưa thể đưa tôn giá vào nếu chưa có lệnh của Trang chủ. Hoàn linh đan này có thể giúp tôn giá duy trì thêm ít lâu.

Chờ khi Tôn Nhất Bình nhuốt xong hoàn linh đan, Điền Trung bỗng gọi:

- Hà Tam!

Một trong hai gã thuộc hạ khi nãy bước ra:

- Điền Tổng quản có thể yên tâm vào thỉnh ý Trang chủ. Mọi việc ở ngoài này, thuộc hạ tự liệu có thể đảm trách!

Nhưng lệnh của Điền Trung hoàn toàn ngược lại:

- Không phải ta, mà chính là ngươi phải vào bẩm báo với Trang chủ. Đi đi! Những gì ngươi đã nghe thấy, nhất định đều phải thuật lại để trang chủ dễ bề định liệu.

Hà Tam bỏ đi trong tiếng cười khẩy của Tôn Nhất Bình:

- Ngươi vẫn luôn là một tổng quản tốt như ta đã từng biết. Khá lắm!

Điền Trung ung dung giữ nguyên khoảng cách an toàn với Tôn Nhất Bình.

- Thiên Nhất Trang chưa một lần đối xử tệ với Điền Mỗ, việc Điền mỗ phải tận trung là điều đương nhiên!

Tôn Nhất Bình xạ mắt nhìn chằm chằm Điền Trung:

- Nói như ngươi, giả sử Thiên Nhất Trang đối đãi không tốt với ngươi...

Điền Trung bật cao giọng:

- Đó chỉ là cách nói của mỗ, kẻ võ biền, hoàn toàn không bao hàm ẩn ý như tôn giá đang nghĩ! Tôn giá đang mang thương thế trầm trọng, cần được nghỉ ngơi, sao không lúc này lo điều nguyên dưỡng thần? Cần gì phải bắt bẻ từng câu chữ của Điền mỗ với một dụng ý nào đó?

Tôn Nhất Bình thu ánh mắt về và buông tiếng thở dài:

- Ngươi nói đúng lắm! Chỉ tiếc rằng, dù ta có muốn dưỡng thần đi nữa vị tất đã có đủ thời gian.

Điền Trung động tâm, buột miệng hỏi:

- Tại sao?

Cùng một lúc với Điền Trung, thanh âm của một câu hỏi tương tự cũng bất ngờ vang lên từ khu rừng có ẩn tàng kỳ môn trận thế:

- Không sai! Tại sao ngươi bảo ngươi không có đủ thời gian?

Nghe thanh âm này, Tôn Nhất Bình bị chấn động phải buông người té khuỵu xuống:

- Đại ca đến rồi ư? Đệ... đệ...

Vút!

Ngay khi Tôn Nhất Bình khuỵu xuống, một nhân vật có tướng mạo uy nghi, phù hợp với niên kỷ trạc tứ tuần lập tức xuất hiện ngay bên cạnh.

Vừa đưa tay đỡ lấy Tôn Nhất Bình, nhân vật nọ vừa cất giọng ôn nhu hỏi:

- Kẻ nào đả thương ngươi? Nghe nói, ngươi cũng đã tìm ra kẻ đã hãm hại sư phụ khiến ngươi phải chịu hàm hoan suốt mười năm qua? Sự thật là thế nào?

Thái độ của nhân vật này tuy bề ngoài tỏ ra ân cần, nhưng thật ra vẫn có phần dè dặt với họ Tôn.

Hiểu rõ điều đó, Tôn Nhất Bình cố tự đứng lên, như không muốn đón nhận sự thương hại của nhân vật được y gọi là đại ca:

- Lúc sư phụ chết, toàn bộ kinh mạch đều bị tổn thương. Đại ca nghĩ như thế nào nếu biết được đó là do thần công tuyệt thế của Tu La Viện gây ra?

Nhân vật nọ đang đưa tay đỡ Tôn Nhất Bình đứng dậy - cho dù họ Tôn không hề muốn - nghe họ Tôn nói thế bỗng rụt tay về:

- Là Tu La Viện? Không thể nào...

Điền Trung đứng cạnh đó cũng kinh nghi:

- Nhất định không phải là do Tu La Viện!

Không còn người đón đỡ, Tôn Nhất Bình do chân lực không còn lẽ đương nhiên phải khuỵu xuống.

Vừa bực tức vì không được ai tin, vừa phẫn nộ vì bị té ra ngoài ý muốn, Tôn Nhất Bình bật rít lên:

- Sao đại ca không chịu tin đệ? Đại ca hãy nhìn lại diện mạo của đệ xem, chẳng phải một bên mặt của đệ đã bị Tu La Mai Hoa Ấn của Tu La Viện Viện chủ phá hủy sao? Còn nữa, kinh mạch của đệ... cũng là do Tu La.... Ọe!

Một lần nữa, lời nói của Tôn Nhất Bình phải đột ngột chấm dứt do bị một búng huyết bất ngờ dâng lên và trào ra ngoài cửa miệng.

Là đại ca của Tôn Nhất Bình, mười phần đủ mười nhân vật mới xuất hiện chính là Trang chủ đương nhiệm của Thiên Nhất Trang. Do đó, thân thủ của nhân vật này đương nhiên là vừa nhanh nhẹn vừa rất chuẩn xác.

Chộp thật nhanh vào uyển mạch của Tôn Nhất Bình, nhân vật nọ sau khi xem qua mạch tượng của họ Tôn đột nhiên căm phẫn kêu lên:

- Quả nhiên đây là hiện trạng sư phụ đã từng bị. Ngươi nói xem, phải chăng chính là Viện chủ Tu La Viện đã hạ thủ ngươi?

Tuy còn muốn hỏi nữa và hỏi cho thật rõ nhưng do nhìn thấy Tôn Nhất Bình đã hôn mê trầm trọng, nhân vật nọ đành phải ngừng lời.

Phát hiện nhân vật nọ như có ý định là sẽ đưa Tôn Nhất Bình vào trong để trị thương. Điền Trung bước vội đến:

- Trang chủ! Giữa Tu La Viện và bổn trang...

Xua tay ngăn lại, Trang chủ Thiên Nhất Trang trầm giọng:

- Bổn trang chủ nào phải hạng người cả tin? Tuy nhiên, y đã như thế này, nếu muốn minh bạch hư thực, trước hết bổn Trang chủ cần phải giúp y trị thương.

Điền Trung bước lùi lại và khẽ khom người:

- Đã vậy, thuộc hạ nào dám lắm lời! Chỉ mong Trang chủ đừng bao giờ khinh suất!

Trang chủ Thiên Nhất Trang gật đầu:

- Bổn Trang chủ thừa hiểu mối ưu tư của Điền Tổng quản, ta sẽ cẩn thận.

Đưa mắt nhìn theo vị Trang chủ đang đưa Tôn Nhất Bình vào trong Điền Tổng quản cố hỏi thêm một câu:

- Trang chủ có cần thuộc hạ đi theo để giám sát?

Câu hỏi của Điền Trung lập tức bị thanh âm ném lại của vị Trang chủ cắt ngang:

- Không cần đâu! Vả lại, nơi bổn trang chủ định đưa y đến, Điền Tổng quản có muốn vào cũng không được.

Điền Trung thở dài lẩm bẩm:

- Họa từ tâm họa mà ra! Mật thất của Thiên Nhất Trang dù có là trọng địa nhưng đâu thể ngăn được mối họa từ tâm phúc.o0oKhông thể chịu nổi sự im lặng kéo dài khá lâu, sau tiếng thở dài của Điền Trung, gã thiếu niên ngồi bên cạnh chợt lên tiếng thúc hối:

- Sau đó điều gì đã xảy ra, bá bá?

Sắc mặt lộ vẻ phẫn uất, Điền Trung rít qua kẽ răng cứ nghiến chặt:

- Tiếp đó là đến lượt Trang chủ Thiên Nhất Trang phải chết một cách bất minh.

Gã thiếu niên giật mình:

- Đại sư bá đã chết? Phải chăng hạ thủ chính là nhị sư bá Tôn Nhất Bình?

Hàm bạnh ra, Điền Trung nói với khóe môi giần giật:

- Lúc đó, vì ta không đi theo chân Trang chủ nên mọi việc diễn biến ra sao ta không thể biết tường tận. Tuy nhiên, ta vẫn ngờ chính là Tôn Nhất Bình đã hãm hại Trang chủ.

Gã thiểu niên cau mày:

- Không có bằng cớ sao, bá bá?

Điền Trung thoáng ngơ ngẩn, sau đó mới lắc đầu:

- Cũng có thể có! Nhưng, một là ta không thể lưu lại Thiên Nhất Trang, ngay khi được tin Trang chủ tạ thế, hai là Tôn Nhất Bình đã khéo léo che đậy hành vi nên lúc này nào có ai dám tin vào lời nói của ta?

Gã thiếu niên nghi ngờ:

- Sao bá bá lại tự ý ly khai Thiên Nhất Trang? Là Tổng quản, đáng lý bá bá phải lưu lại và giúp cho mọi người tìm ra nguyên ủy dẫn đến cái chết của đại sư bá mới đúng!

Điền Trung cười lạt:

- Sau này ta có lén tìm gặp những thuộc hạ thân tín của bổn Trang, họ cũng hỏi ta như ngươi vừa hỏi. Và câu đáp của ta trước sau chỉ có một, nếu ta không kịp ly khai, tức là không kịp đến Tu La Viện để đưa ngươi đi, thử hỏi, khi Tu La Viện bị Tôn Nhất Bình đưa toàn bộ Thiên Nhất Trang đến hủy diệt, liệu có buông tha cho ngươi không? Hay để trảm thảo trừ căn, Tôn Nhất Bình phải giết ngươi, khiến họ Văn hoàn toàn tuyệt tự?

Gã thiếu lại giật mình:

- Tu La Viện của gia mẫu đã bị tiêu diệt? Đó chính là nguyên nhân khiến năm năm qua bá bá cố trì hoãn không hề đưa tiểu diệt quay lại Tu La Viện?

Điền Trung gật đầu:

- Không sai! Nếu không phải ngươi cứ bức bách ta, buộc ta phải đưa ngươi về Tu La Viện, những điều này thật ra vẫn chưa đến lúc thổ lộ cho ngươi biết.

Gã thiếu niên động tâm:

- Vậy còn gia mẫu, phải chăng cũng đã bị Tôn Nhất Bình...

Điền Trung xua tay:

- Ngươi yên tâm! Năm năm qua ta vẫn không ngớt dò tìm tung tích lệnh đường. Tuy chưa tìm thấy, nhưng ta tin chắc lệnh đường hãy còn tại thế. Vì ngay khi Tu La Viện bị hủy diệt, ta được tin không một ai tìm thấy thi thể lệnh đường.

Gã thiếu niên lộ vẻ bồn chồn:

- Nếu gia mẫu còn sống và đã năm năm trôi qua không một lần xuất hiện, phải chăng gia mẫu đã biết chết của nội tổ chính là do Tu La Viện gây ra như Tôn Nhất Bình đã nói:

Điền Trung xua tay:

- Tôn Nhất Bình là hạng giảo hoạt, lời của y tuyệt đối không đáng tin. Ngươi thử nghĩ xem, giữa Thiên Nhất Trang và Tu La Viện đã có tình thông gia, Viện chủ Tu La Viện là ngoại tổ của ngươi, lão Trang chủ Thiên Nhất Trang là nội tổ của ngươi, song phương đâu có lí do gì để trở mặt thành thù? Theo ta Tôn Nhất Bình khi nêu ra việc Tu La Viện có khả năng là hung thủ hãm hại lão Trang chủ, y muốn Trang chủ - đại sư bá ngươi vì phân tâm phải bất phòng để y dễ bề hạ thủ. Và y đã đạt được điều đó.

Gã thiểu niên giận dữ:

- Đã biết như thế tại sao bá bá không hợp lực với mọi người trong Trang vạch mặt Tôn Nhất Bình?

Điền Trung thở dài:

- Ngươi đừng quên những gì ta vừa nói, y vốn là kẻ giảo hoạt, biết cách che đậy những hành vi mờ ám. Nếu không phải thế, tại sao năm năm qua y vẫn vững như bàn thạch, nắm giữa cương vị Trang chủ Thiên Nhất Trang và được quần hùng các võ phái xưng tụng là Võ Lâm Nhất Hiệp?

Phẫn hận, gã thiếu niên nghiến răng rít lên:

- Thiên Nhất Trang là của họ Văn! Gia phụ yểu mạng, chẳng may mất sớm, nhưng hãy còn Văn Quy Nguyên tiểu diệt đây. Nhất định tiểu diệt phải bắt Tôn Nhất Bình giao hoàn Thiên Nhất Trang cho tiểu diệt, không thể để y cứ mãi đắc ý.

Điền Trung gật đầu:

- Đó cũng là di ý của Văn lão Trang chủ đại sư bá của ngươi đã từng bộc lộ với ta, chờ khi ngươi thực sự trưởng thành, đại sư bá ngươi sẽ thoái vị, giao Thiên Nhất Trang cho ngươi chấp chưởng. Nhưng với Tôn Nhất Bình, ta e không dễ thực hiện điều này. Trừ phi ngươi thật sự có bản lĩnh đả bại y, vừa là báo thù cho Văn lão Trang chủ, vừa gạt bỏ mối hiềm nghi của quần hùng dành cho Tu La Viện.

Văn Quy Nguyên thoáng lo ngại:

- Theo bá bá, tiểu diệt nên làm gì?

Điền Trung nói thật quả quyết:

- Năm năm qua, vì ngươi mãi boăn khoăn nên không được chuyên cần trong việc khổ luyện công phu, từ nay ngươi phải thay đổi tập tính đó.

Văn Quy Nguyên có vẻ hối lỗi:

- Tiểu diệt quyết sẽ không phụ lòng kỳ vọng của bá bá.

Điền Trung mỉm cười:

- Khá lắm! Còn đây là cơ hội dành cho ngươi, vẫn có câu: Hoàng thiên bất phụ khổ nhân tâm. Ta hy vọng ngươi sẽ đắc kỳ sở nguyện.

Văn Quy Nguyên háo hức:

- Là cơ hội gì, bá bá?

Điền Trung hạ thấp giọng:

- Ta được tin quần hùng đang lũ lượt tiến đến núi Võ Di, tương truyền đó là nơi diễn ra trận tử chiến cuối cùng giữa Ma Trung Tử và Vô Danh kỳ nhân trăm năm trước.

Văn Quy Nguyên dễ dàng lĩnh hội ẩn ý của Điền Trung:

- Phải chăng mọi người đến vì hy vọng sẽ phát hiện di học của Vô Danh kỳ nhân?

Điền Trung đưa mắt xa xăm:

- Họ cũng đâu ngại tìm kiếm sở học một đời của Ma Trung Tử? Ta nghĩ, chỉ có người ác chứ không có loại võ công ác, đây là điều ngươi không thể ngộ nhận. Một người có tâm địa xấu xa thì loại võ công nào trong tay họ cũng là phương tiện cho họ làm ác, như Tôn Nhất Bình nhị sư bá ngươi chẳng hạn.

Văn Quy Nguyên gật đầu:

- Tiểu diệt hiểu rồi. Bá bá định lúc nào chúng ta lên đường?

Điền Trung bảo:

- Để tránh hành tung không bị bại lộ ta và ngươi không thể đi chung đường. Ngươi nay đã mười sáu, kể như sắp thành nhân, ta hy vọng ngươi có thừa bản lãnh, tự tìm đường đến Võ Di Sơn an toàn. Chỉ cần ngươi ghi nhớ rõ hai điều đừng bao giờ phạm vào, thứ nhất: không để lộ thân phận cũng như lai lịch của ngươi cho bất kỳ ai. Thứ hai: nếu vạn bất đắc dĩ phải cùng người động thủ, ngươi chỉ được dùng công phu võ học do ta truyền thụ, không được để lộ Tu La công phu.

Văn Quy Nguyên hoang mang:

- Nhỡ tiểu diệt chạm phải cường địch thì sao? Không được vận dụng Tu La công phu khác nào tiểu diệt cứ bó tay chịu chết?

Nhìn Văn Quy Nguyên bằng cái nhìn nghiêm khác, Điền Trung bảo:

- Bằng mọi giá ngươi phải nhẫn nhịn. Ngươi nên nhớ rằng chỉ cần biết ngươi là hậu nhân duy nhất của Tu La Viện lập tức mọi người sẽ xem ngươi là công địch võ lâm. Đến lúc đó ngươi có hối cũng quá muộn.

Thấy Văn Quy Nguyên đang quá khiếp hãi, Điền Trung liền nhẹ giọng trấn an:

- Chỉ cần ngươi ghi nhớ rõ những lời ta dặn, luôn nhẫn nhịn trong mọi tình huống, nhất định sẽ không gặp chuyện hung hiểm. Thôi, ngươi hãy mau thu xếp hành trang và lên đường ngay, muộn lắm rồi.

Tuy đã mười sáu nhưng dẫu sao Văn Quy Nguyên vẫn chỉ là một đứa bé không hơn không kém.

Do đó, Văn Quy Nguyên không thể tránh khỏi tâm trạng nôn nao lo sợ của người lần đầu tiên phải đơn thân độc lực dấn bước giang hồ.

2. Võ Di Sơn Lôi Cuốn Quần Hùng-vì Di Học Quần Long Hội Tụ

Lọc cọc... lọc cọc...
Tiếng vó cậu dồn dập vang lên từ phía sau như thúc hối những ai đang đi trên sơn đạo này hãy mau mau nhường bước.

Lúc này, trên lối sơn đạo dẫn đến Võ Di Sơn đã chiều về nhưng vẫn có năm bảy người hiện diện. Họ cũng đang rảo bước, hy vọng kịp tìm một chỗ trú chân trước khi trời tối.

Họ vội, nhưng những tiếng vó câu ở phía sau như càng vội hơn.

Lọc cọc... lọc cọc...

Thanh âm của những tiếng vó câu cứ dập dồn vang lên, chứng tỏ chủ nhân của những thớt tuấn mã kia vẫn ung dung ra roi giục ngựa, không hề nghĩ đến việc trên sơn đạo nhỏ hẹp đang có người dấn bước. Hay nói đúng hơn những nhân vật đang giục tuấn mã chạy nhanh có lẽ đang có ý nghĩ dù trên sơn đạo đang có người dịch chuyển thì chỉ cần nghe tiếng vó ngựa từ xa những người này thế nào cũng phải nhường bước tránh đường, nếu họ không muốn bị những cước chân rắn chắc của những con tuấn mã giẫm phải.

Căn cứ vào những tiếng vó câu dập dồn này, những nhân vật đang dẫn bước trên sơn đạo như thừa hiểu chỉ ý của bọn đang diễu động những thớt tuấn mã.

Một người trong bọn họ bỗng chép miệng:

- Đành rằng trên sơn đạo thường vắng người nhưng với lối phi ngựa nhanh như vậy, những tay kỵ mã này đúng là liều lĩnh quá.

Đã có người thứ nhất lên tiếng ắt phải có những lời tiếp theo của những nhân vật còn lại.

Và người thứ hai lên tiếng này chính là người có niên kỷ thấp nhất trong những nam nhân đang dấn bước trên sơn đạo. Khuôn mặt tuấn tú của người này chợt đanh lại cùng với một câu nói hàm chứa sự bực tức.

- Đại sư huynh nghĩ xem, có nên cho bọn này một bài học chăng? Nhỡ chúng ta không phải là những người đã từng luyện võ, hoặc chúng ta chỉ là những gã lộ hiệp bình thường, lối phi ngựa của bọn chúng có khác nào hành vi của lũ mục hạ vô nhân?

Người đi bên cạnh nhân vật lên tiếng đầu tiên tuy chưa phải là người cao niên nhất nhưng xem ra lại có công phu hàm dưỡng như người đã đứng tuổi.

Người này ôn tồn bảo:

- Hoa Sơn Thất Nghĩa chúng ta lần này đến Võ Di Sơn là chấp nhận những cuộc đối đầu ngoài ý muốn. Do đó. Hứa ngũ sư đệ à, nếu chưa đến lúc thật sự cần thiết, tiểu huynh nghĩ, có tránh được thì cứ tránh. Không việc gị phải tự mua hoạ vào thân.

Nhân vật lên tiếng đầu tiên giờ lại nói:

- Nhị sư đệ nói rất phải, ngũ sư đệ bất tất phải để tâm rồi sinh điều bất bình. Có câu nói: "tránh voi chẳng xấu mặt nào", chúng ta cứ nhượng đường cho họ, xem như không nhìn thấy và cũng không nghe thấy gì cả.

Lúc đó, tiếng vó ngựa đã vang đến thật gần. Người đứng hạng thứ hai trong bảy người đương diện liền trầm giọng hô lên:

- Tất cả nhảy tránh về bên tả nào!

Ngay sau tiếng hô hoán, cả bảy người bọn họ gồm năm nam hai nữ liền đồng loạt nhảy tránh qua một bên.

Và lần lượt sáu thớt tuấn mã lao vun vút qua, phả vào bọn Hoa Sơn Thất Nghĩa những luồng gió nóng hổi mang theo mùi vị hăng nồng của những con tuấn mã đang thấm đượm mồ hôi sau chặng đường dài tung vó.

Đồng thời với những bóng ngựa lướt qua, một câu nói mai mỉa cũng lọt vào tai Hoa Sơn Thất Nghĩa:

- Trâu chậm uống nước đục, hoá ra tệ phái vẫn không phải người chậm nhất!

Nghe rõ câu này, vị ngũ sư đệ họ Hứa trong Hoa Sơn Thất Nghĩa càng thêm hậm hực:

- Lại là bọn Côn Luân! Đại sư huynh, tiểu đệ không thể nhẫn nhịn được nữa rồi.

Dứt lời, bóng dáng của vị ngũ sư đệ lập tức lao bắn theo những thớt tuấn mã.

Vút!

Vị đại sư huynh động dung, vừa vẫy tay ra hiệu cho những người còn lại, vừa gọi với theo:

- Hứa Thanh! Sao sư đệ vội manh động, không chờ lệnh của ta? Hãy đợi ta nào.

Vút! Vút!

Là sơn đạo đương nhiên lối đi không phải lúc nào cũng thẳng tắp.

Bọn Hoa Sơn Thất Nghĩa đuổi theo Hứa Thanh vừa lao qua một khúc ngoặt đã nhìn thấy điều mà họ có thể lường trước.

Ở đó, cả sáu thớt tuấn mã đều dừng lại. Và bên vệ đường, cạnh chân thớt tuấn mã thứ hai là hình hài lấm đầy bụi đất của một gã thiếu niên. Gã đang dùng tay này đỡ vào khuỷu tay bên kia với nét mặt nhăn nhó vì đau đớn.

Điều đã xảy ra càng được giải thích rõ hơn nhờ vào tiếng gầm thét tức giận của Hứa Thanh đang vang lên:

- Suýt nữa bọn người đã sát hại người vô tội. Đây là Võ Di Sơn, đâu phải là Côn Luân sơn. Nếu bọn ngươi muốn nhắm mắt chạy bừa chí ít bọn ngươi phải đợi về Côn Luân đã. Đâu lại có thói mục hạ vô nhân, muốn hoành hành bá đạo như thế nào cũng được?

Cả sáu nhân vật Côn Luân phái vẫn ung dung ngồi chễm chệ trên lưng những tuấn mã. Và một người trong họ bỗng lên tiếng nói với gã thiếu niên:

- May mà bọn ta kịp dừng ngựa. Tiểu tử kia, lần sau nếu có muốn chết hãy tìm một vách núi nào đó đâm đầu vào. Vó ngựa của bọn ta đâu thể phải dừng lại vì một kẻ vô dụng như ngươi?

Gã thiếu niên nọ đến giờ vẫn còn khiếp hãi. Y lắp bắp mãi mới thốt nên lời nói:

- Sơn đạo... sơn đạo vốn hẹp, nếu chư vị đại gia cứ giục ngựa nhanh như thế này, tiểu nhân... tiểu nhân dù có muốn tránh cũng không kịp.

Người ngồi trên thớt tuấn mã cạnh gã thiếu niên bật cười:

- Được rồi! Ngươi không việc gì kể ra cũng tốt! Bằng không, bọn ta lại mang tiếng sát hại người vô tội.

Nói xong, người này liền thúc gót chân vào mình ngựa, như muốn tiếp tục hành trình.

Hứa Thanh bật quát:

- Chậm đã! Các hạ nếu muốn bỏ đi chí ít cũng phải xem qua thương thế của tiểu huynh đệ kia.

Người nọ khẽ xoay mình trên lưng ngựa, xạ ánh mắt giận dữ nhìn Hứa Thanh.

- Ta không đâm ngựa vào ngươi đúng không? Vậy hà tất ngươi phải đa sự lo việc không phải của ngươi.

Hứa Thanh lách người bước đến đưa tay đỡ gã thiếu niên kia đứng dậy:

- Không phải Hứa Thanh ta đa sự, nhưng các hạ xem đây, khuỷu tay của vị tiểu huynh đệ này đã bị sai khớp. Hậu quả này phải chăng các hạ không có trách nhiệm?

Nhân vật nọ sầm nét mặt:

- Lúc bị ngựa đâm vào, rõ ràng y vẫn bình yên vô sự, khuỷu tay bị sai khớp kia phải chăng là do ngươi gây ra, rồi cố tình vu hoạ cho bọn ta?

Hứa Thanh phẫn nộ:

- Là nam tử hán đại trượng phu sao các hạ không dám thừa nhận việc các hạ đã làm? Hay các hạ cho rằng Hoa Sơn Thất Nghĩa chỉ là những chữ hư danh, muốn đổ tội như thế nào cũng được?

Dường như đã phát hiện ra Hoa Sơn Thất Nghĩa đang có mặt đông đủ, nhân vật nọ hừ lạnh:

- Có là hư danh hay không, chờ một hai ngày nữa sẽ biết. Còn việc tiểu tử kia bị sai khớp, tuy không phải do ta gây ra nhưng để chữa trị nào phải là khó. Trừ phi ngươi không biết cách để điều trị nên cố tình vu hoạ cho ta với ý đồ lén học thủ thuật của bổn phái. Nếu là vậy, hừ, xem đây!

Dứt lời, hữu thủ của người nọ chợt chớp động, bật ra một thanh âm như tiếng gió rít.

Véo...

Phát hiện đó là ngọn trường tiên được đánh ra bằng thủ pháp khá lợi hại, Hứa Thanh lập tức hoành tay định bạt kiếm.

Bất ngờ có tiếng quát ngăn Hứa Thanh:

- Long Vỹ Tiên Pháp này không có địch ý, ngũ sư đệ chớ vội động thủ!

Như sợ Hứa Thanh vẫn quyết liệt ra chiêu, người vừa bật lên tiếng quát còn nhanh chân lao đến gần và kịp thời giữ tay Hứa Thanh lại.

Vút!

Đúng với nhận định của tiếng quát kia, ngọn trường tiên nọ do không bị lực đạo nào ngăn căn đã dễ dàng quật trúng vào khuỷu tay của gã thiếu niên nọ.

Chát!

Phần vì bất ngờ, phần vì đau, gã thiếu niên nọ phải kêu lên:

- Ôi chao!

Trong Hoa Sơn Thất Nghĩa ngoài năm vị nam nhân còn có hai nữ nhân nữa cho đủ bảy. Hai vị nữ nhân này vì bất bình trước hành vi của nhân vật Côn Luân phái kia, đã không chữa trị cho gã thiếu niên còn dùng trường tiên quật vào, cả hai cùng lao đến:

- Không ngờ Cửu Vỹ Tiên Định Hành các hạ thành danh chỉ nhờ vào việc hà hiếp người không có năng lực hoàn thủ. Bổn cô nương thật sự bất phục! Đỡ!

Vù! Vù...

Vù... vù...

Ngọc thủ của hai nàng vừa loáng lên, người đã từng ngăn cản Hứa Thanh liền hô hoán:

- Lục sư muội, thất sư muội mau dừng tay. Đừng tiếp tục ngộ nhận nữa!

Nghe thế, cả hai tuy hoang mang nhưng vẫn phải dừng tay.

Chính lúc đó, nhân vật đã sử dụng tiên pháp bỗng buông ra tràng cười:

- Vẫn nghe Hà lão nhị là túi không của Hoa Sơn Thất Nghĩa nay mới biết là lời đồn đó không hề sai. Thế nào, bọn ta đi được rồi chứ? Ha... Ha...

Tuy không chịu nồi tràng cười đầy ngạo mạn của Cửu Vỹ Tiên Định Hành, nhưng người vừa ngăn cản hai nữ nhân kia cũng phải lên tiếng:

- Cũng vậy, tiên pháp của Địch Hành huynh quả là danh bất hư truyền! Chuyện hôm nay có thể tạm dừng lại. Chư vị muốn đi, xin cứ tuỳ tiện. Hà mỗ không tiện tiễn chân

Có phần đắc ý trước lời nói nhân nhượng của họ Hà, cả sáu thớt tuấn mã đều bỏ đi và lưu lại sáu tràng cười vang lồng lộng.

- Ha... ha...

- Ha... ha...

Không cần nói cũng đủ biết bảy người Hoa Sơn Thất Nghĩa phái phẫn uất như thế nào trước thái độ quá khinh miệt của bọn Côn Luân phái. Tuy nhiên, một lần nữa vị họ Hà chợt lên tiếng:

- Dẫu sao chúng ta vẫn phải nhân nhượng họ. Vì xét cho cùng, nếu không có chúng ta ra mặt đâu dễ gì gã họ Địch kia chịu dùng tiên pháp chữa trị khuỷu tay bị sai khớp của vị tiểu huynh đệ này?

Hứa Thanh kinh ngạc nhìn gã thiếu niên kia, giờ không còn dùng tay ngồi đỡ vào khuỷu tay kia nữa:

- Y đã dùng tiên pháp để nắn lại khớp xương thật sao? Ái chà! Công phu quá lợi hại!

Cũng kinh ngạc như vậy, người có niên kỷ nhỏ nhất trong hai nữ lang kia vội chạy đến gã thiếu niên:

- Nhân huynh thử cử động cánh tay xem nào. Liệu đã ổn thật sự chưa?

Nghe thế, gã thiếu niên vừa bối rối vừa thử cử động cánh tay.

Phát hiện những cử động của gã đều dễ dàng, vị sư huynh chợt trầm giọng:

- Dùng Tiên pháp và biết ước lượng một lực đạo vừa phải xem ra Cửu Vỹ Tiên Định Hành không hổ danh là đại đệ tử của Côn Luân phái. Dường như y đã học hết chân truyền của chưởng môn phái Côn Luân, bọn ta tuyệt nhiên không thể xem thường y.

Vị họ Hà gật đầu:

- Do đệ đã nhận ra điều này nên không muốn cùng họ động thủ quá sớm. Chúng ta càng tỏ ra nhân nhượng thì vì cao ngạo họ càng xem nhẹ chúng ta. Chỉ đến lúc cần thiết, chúng ta mới cho họ nếm mùi lợi hại.

Hứa Thanh như đã hiểu ẩn ý của nhị sư huynh nên kêu lên:

- Tiểu đệ hiểu rồi. Hay lắm! Chờ khi tìm thấy di học của Ma Trung Tử và Vô Danh Kỳ Nhân, nhất định tiểu đệ sẽ cho bọn Côn Luân phái biết sự lợi hại của Hoa Sơn Thất Nghĩa.

Câu nói của Hứa Thanh không hiểu sao làm cho gã thiếu niên nọ phải giật mình.

Phát hiện điều đó, vị nhị sư họ Hà chợt hỏi:

- Tiểu huynh đệ sao lại giật mình? Phải chăng tiểu huynh đệ đã từng nghe nói đến danh xưng Ma Trung Tử?

Gã thiếu niên nọ bối rối, đưa mắt nhìn lần lượt bọn Hoa Sơn Thất Nghĩa.

- Những ngày qua có rất nhiều người tìm đến đây, hoá ra chư vị đệu muốn tìm di hoc của Ma Trung Tử?

Vị họ Hà động tâm:

- Đúng vậy! Phải chăng tiểu huynh đệ cũng có ý này?

Gã thiếu niên càng bối rối hơn:

- Đó là di ý của tiên mẫu. Thật ra, tiểu nhân không hiểu tìm để làm gì. Vả lại, đã ba năm rồi kiếm tìm, tiểu nhân nào thấy có di học gì ở đây.

- Ba năm? Tiểu huynh đệ đã tìm những ba năm? Cho hỏi, lệnh đường thuở sinh thời có danh xưng như thế nào? Vì sao tiểu huynh đệ phải tìm di học của Ma Trung Tử và Vô Danh Kỳ Nhân?

Gã thiếu niên lắc đầu:

- Tiên mẫu chưa lần nào đề cập đến tính danh. Còn việc tìm kiếm kia như tiên mẫu bảo là để báo thù cho tiên phụ.

Vị họ Hà càng lúc càng kinh ngạc:

- Lệnh tiên tôn là ai? Có mối thù gì? Với ai?

Gã thiếu niên lại lắc đầu:

- Tiên mẫu cũng không hề đề cập đến danh tính của tiên phụ. Những gì đại gia vừa hỏi, chính tiểu nhân cũng đang muốn biết.

Nhìn gã thiếu niên bằng ánh mắt dò xét, vị họ Hà trầm giọng:

- Đừng gọi ta là đại gia. Ta họ Hà, tên Thiên Lượng. Cứ gọi ta là Hà huynh hay Hà lão nhị cũng được. Còn tiểu huynh đệ, cao danh quý tính là...

Gã thiếu niên vẫn cứ lắc đầu:

- Đến danh tính của gia phụ, tiểu nhân còn chưa biết, đâu thể biết đại tánh của tiểu nhân là gì. Tiểu nhân chỉ nghe tiên mẫu gọi là Tiểu Bất Thông, không hiểu đó là do tiểu nhân ngu muội, tìm mãi vẫn không thấy di học của Ma Trung Tử nên bị gọi là Bất Thông hay đó là tên thật sự của tiểu nhân, tiểu nhân không biết.

Hà Thiên Lượng gật đầu:

- Ta tin lời nói thành thực của tiểu huynh đệ. Bây giờ điều ta muốn biết là trước khi tiểu huynh đệ đi đến đây, tiểu huynh đệ và lệnh đường thực sự đã lưu ngụ ở đâu?

Tiểu Bất Thông cười ngây ngô:

- Trước khi đến đây ư? Như tiểu nhân nhớ tiên mẫu thường đưa tiểu nhân đi khắp nơi, khó có thể biết đâu là nơi lưu ngụ đích thực.

Hà Thiên Lựong cau mày:

- Không có nơi lưu ngụ nhất định ư? Còn ở đây thì sao?

Tiểu Bất Thông mỉm cười:

- Lúc đến đây, tiên mẫu vẫn không có nơi lưu ngụ nhất định. Nhưng lúc tiên mẫu quá vãng, tiểu nhân vì không muốn rời xa nên đã lấy động khẩu, nơi an táng tiên mẫu làm nơi lưu ngụ.

Chợt đưa tay chỉ về bên tả, nơi mơ hồ có một lối đi, Tiểu Bất Thông đột nhiên hỏi:

- Đêm cũng đã đến, chư vị thì chưa có chỗ nghĩ chân. Nếu chư vị không ngại, sao không cùng đến nơi ở của tiểu nhân?

Đưa mắt nhìn quanh quẫn, và khi biết lúc này thật khó tìm nơi nghỉ chân như Tiểu Bất Thông vừa nói, Hà Thiên Lượng gật đầu:

- Đã vậy, nếu tiểu huynh đệ không ngại việc bọn ta đến sẽ khuấy phá nơi yên nghỉ của lệnh đường, bọn ta đành quấy quá một đêm.

Hớn hở, Tiểu Bất Thông bảo:

- Chư vị đã là ân nhân của Tiểu Bất Thông, đừng nói là một đêm, dù có lâu hơn nữa cũng không sao. Tiểu nhân xin đi trước dẫn đường.

Chậm rãi đi theo Tiểu Bất Thông tuy không ai nói ra, nhưng nhất nhất bọn Hoa Sơn Thất Nghĩa đều có những bước chân dè dặt như sẵn sàng đối phó nếu đây là kế trá nguỵ của Tiểu Bất Thông, một gã thiếu niên có quá nhiều điều kỳ lạ.

Nhưng, bọn họ cẩn trọng quá thừa!

Xoạch!

Ngay khi Tiểu Bất Thông đánh đá lửa và thắp sáng một ngọn đuốc, với những cái nhìn đầu tiên bọn Hà Thiên Lượng gần như phải tin vào những gì Tiểu Bất Thông đã nói:

Tất cả bọn họ đang đứng ở trong một động khẩu to lớn.

Nằm lồ lộ ở phần cuối khẩu động là một ngôi thanh mộ vốn được vun cao bằng những phiến đá to nhỏ đủ loại.

Trên bề mặt đen to rộng của một phiến đá lớn nhất, là phiến đá được dùng thay cho một mộ bia, bọn Hà Thiên Lượng đọc được hàng chữ, ghi bằng những mẫu than vụn:

Mẫu thân Vô Danh Thị chi mộ

Lập mộ Bất hiếu tử

Tiểu Bất Thông

Vậy là đã rõ, mẫu thân của Tiểu Bất Thông quả nhiên đến lúc chết vẫn không lưu lại danh tính. Và đương nhiên, việc Tiểu Bất Thông không hề biết tính danh thật sự của bản than là gì cũng là sự thật.

Hơn nữa, với những vết cháy xém có khắp nơi trong lòng động, chứng tỏ là khấu động này là nơi Tiểu Bất Thông từng lưu ngụ cũng là một sự thật hiển nhiên.

Thông hiểu những sự thật này, Hà Thiên Lượng bỗng lên tiếng nêu nghi vấn:

- Nếu không phải nhân vật giang hồ, lệnh đường không khi nào bảo tiểu huynh đệ phải tìm di học của Ma Trung Tử và Vô Danh Kỳ Nhân. Tại sao lệnh đường quá thần bí trước khi chết không tỏ bày mọi sự thật với tiểu huynh đệ?

Tiểu Bất Thông cười ngượng trong khi vẫn luôn tay tìm cách đốt lên một đống lửa để sưởi ấm:

- Tiểu nhân cũng đã tự hỏi như vậy không biết bao nhiêu lần. Và tiểu nhân hiểu rằng, nếu muốn minh bạch sự việc trừ phi phải tìm ra di học của Ma Trung Tử, như lời căn dặn của tiên mẫu.

Hà Thiên Lượng chợt hỏi, sau khi đã giúp Tiểu Bất Thông làm cho đống củi lửa cháy bùng lên:

- Ở Võ Di Sơn này nếu có lưu lại di hoc thì là di học của hai nhân vật Ma Trung Tử và Vô Danh Kỳ Nhân. Cớ sao ta chỉ nghe tiểu huynh đệ nhắc đến một Ma Trung Tử?

Tiểu Bất Thông lại cười gượng gạo:

- Như tiên mẫu nói lại, Vô Danh Kỳ Nhân là một nhân vật phi phàm, đâu dễ gì cùng chết với Ma Trung Tử ở đây. Vả lại, suốt ba năm qua, dù tiểu nhân đã cố tìm kiếm nhưng ngoài chút ít bút tích do chính Ma Trung Tử lưu lại, hoàn toàn không hề có dấu vết gì cho thấy Vô Danh Kỳ Nhân đã lưu di học ở đây.

Hà Thiên Lượng giật mình:

- Tiểu huynh đệ đã nhìn thấy bút tích của Ma Trung Tử? Đó là bút tích gì? Sao khi nãy tiểu huynh đệ bảo ở đây không hề có di học nào lưu lại?

Tiểu Bất Thông chợt xua tay và giải thích không hề bối rối:

- Bút tích thì có, nhưng di học gì đó thì không. Nếu cần, tiểu nhân xin đưa chư vị đi đến đó ngay bây giờ.

Hứa Thanh nôn nóng:

- Nhị sư huynh! Chúng ta nên đi xem ngay thì hơn, kẻo muộn mất.

Hà Thiên Lượng đưa mắt nhìn vị sư huynh:

- Không ngờ vì chúng ta có ân giải cứu Tiểu Bất Thông nên có sự may mắn bất ngờ này. Đại sư huynh nghĩ sao, chúng ta nên đi ngay hay phải chờ chưởng môn lão nhân gia đến?

Vị đại sư huynh lưỡng lự:

- Nhị đệ sao lại hỏi ta? Nhị đệ thừa biết đối với những việc quan trọng như thế này những chủ trương của ta thường không phù hợp và sau đó vẫn khiến sư phụ phiền lòng. Nhị sư đệ nên tự quyết định thì hơn.

Hà Thiên Lượng cau mặt, đưa mắt nhìn Tiểu Bất Thông:

- Nơi có bút tích của Ma Trung Tử cách chỗ này bao xa và có địa hình như thế nào?

Tiểu Bất Thông đáp ngay, không một chút chần chừ hoặc ngần ngại:

- Đó là một vách núi thẳng đứng và chỉ cách nơi này không quá một tầm tên bay.

Hà Thiên Lượng dù đã có ý dò xét nhưng vẫn không phát hiện ở Tiểu Bất Thông có sự giả dối nào. Điều này buộc Hà Thiên Lượng phải hiểu rằng tất cả những gì Tiểu Bất Thông nói đều là sự thật: có nghĩa là bọn Hà Thiên Lượng đang phải đối mặt với một cơ hội chưa từng có và cơ hội này nếu gặp phải ai khác chắc chắn họ không bỏ qua.

Hà Thiên Lượng lại nhìn vị đại sư huynh:

- Theo đệ, đây là thời cơ không thể bỏ qua. Nếu chúng ta chần chừ và sau cùng khiến di học của Ma Trung Tử rơi vào tay kẻ khác, hậu quả thật khó lường!

Có phần miễn cưỡng, vị đại sư huynh bảo:

- Được rồi! ta nghĩ, chúng ta dù có đến và nhìn qua một lúc cũng không sao. Không lẽ điều đó lại dẫn đến hệ quả nghiêm trọng?

Hà Thiên Lượng mỉm cười với Tiểu Bất Thông:

- Đã thế này, ta đành phải phiền tiểu huynh đệ một lần nữa vậy!

Tiểu Bất Thông nhanh tay cầm lấy ngọn đuốc:

- Đó là chủ ý của tiểu nhân và là do tiểu nhân tự nguyện, nào có gì là phiền?

Một lần nữa bọn họ lại nối đuôi nhau bước đi với ánh đuốc lập loè của Tiểu Bất Thông dẫn đường.

Tiểu Bất Thông nói không sai, họ tuy đi loanh quanh theo một lối sơn đạo nhỏ hẹp chỉ có một mình Tiểu Bất Thông biết nhưng nếu tính theo đường thẳng thì rõ ràng chưa hết một tầm tên bay họ đã nhìn thấy một vách núi đá dựng đứng.

Và trên vách núi đá, nhờ ánh hoả quang từ ngọn đuốc soi rọi, tất cả nhìn thấy một dòng chữ được khắc thật sâu vào và rất rõ nét.

Không ai trong bọn Hoa Sơn Thất Nghĩa lên tiếng. Tuy nhiên, xung quanh họ bỗng có những tiếng xầm xì và dường như có người cố tình đọc lên thật to dòng chữ được khắc sâu vào vách đá.

3. Dòng Chữ Bí Ẩn Ở Ma Thạch-một Tiểu Tử Lai Lịch Bất Minh

Ma Thạch Trung Khai Tử Lộ? Ai đã khắc câu này? Và câu này có hàm ý gì? Sau âm thanh này, những tiếng xầm xì như được vang lên lớn hơn. Và trong số đó, Hà Thiên Lượng cùng bọn Hoa Sơn Thất Nghĩa không thể không nghe một câu mai mỉa dành cho họ:
- Tưởng bọn Hoa Sơn Thất Nghĩa vừa đến nơi đã có những phát hiện hay ho, không ngờ chỉ là một dòng chữ nhảm nhí. Chỉ uổng cho bọn ta phí công vô ích. Hừ!

Với tâm trạng ngượng ngùng, Hứa Thanh quay đầu lại nhìn Tiểu Bất Thông:

- Sao tiểu huynh đệ biết đây là bút tích của Ma Trung Tử?

Tiểu Bất Thông chợt hỏi với sắc mặt hoảng hốt:

- Dường như đang có quá nhiều người đứng quanh chúng ta? Họ là ai? Sao tiểu nhân chỉ nghe tiếng mà không nhìn thấy họ?

Lập tức từ bóng đêm có tiếng người hô hoán:

- Ô hay, sao lại là y, tiểu tử mà chúng ta đã gặp lúc chiều?

Cùng với tiếng hô hoán này những bóng nhân ảnh lần lượt xuất hiện và lộ rõ dưới ánh hoả quang duy nhất của một bó đuốc do Tiểu Bất Thông đang cầm trên tay.

Vút! Vút!

Phát hiện những người vừa xuất hiện chính là bọn lúc chiều đã phi ngựa và suýt nữa đã làm cho bản thân mất mạng, Tiểu Bất Thông sợ hãi bước lùi vào giữa bọn Hoa Sơn Thất Nghĩa.

Hà Thiên Lượng vội lên tiếng trấn an:

- Đã có bọn ta đây, tiểu huynh đệ đừng sợ! Riêng việc có quá nhiều người ở đây là do bọn ta khinh suất, chính ánh đuốc đã làm kinh động đến họ.

Thái độ của Tiểu Bất Thông và câu nói trấn an của Hà Thiên Lượng, cả hai đã làm cho người của phái Côn Luân nghi ngờ:

- Hóa ra chính tiểu tử đã phát hiện nơi này, không phải do Hoa Sơn phái các ngươi. Hãy giải thích xem nào, tiểu tử. Dựa vào đâu ngươi bảo đây là bút tích của Ma Trung Tử?

Đây là câu Hứa Thanh cũng vừa hỏi, Tiểu Bất Thông không muốn bị khinh miệt, vội giải thích:

- Không cần để tâm đến nguyên nghĩa của dòng chữ kia, cứ chữ cách chữ mà đo chẳng phải sẽ có ba chữ Ma Trung Tử sao?

Hà Thiên Lượng giật mình, đưa mắt nhìn lại dòng chữ trên vách đá và lẩm nhẩm đọc theo sự phát hiện của Tiểu Bất Thông:

"Ma Trung Tử, khai thạch lộ? Hoá ra đây chính là ẩn ngữ thật sự của Ma Trung Tử?"

Cũng nhận ra điều đó, Cửu Vỹ Tiên Địch Hành bất ngờ cười lớn:

- Thì ra muốn tìm thấy di học của Ma Trung Tử cần phải phá vỡ vách đá này. Hay lắm, phá thì phá. Xem đây! Ha...ha...

Véo...

Ngọn trường tiên trên tay Địch Hành vừa chớp động lập tức có tiếng người quát, ngăn cản Địch Hành:

- Dừng tay mau! Không được hành động càn dở!

Vút!

Người vừa quát còn có thân thủ thật lợi hại. Chỉ cần khoa nhẹ cánh tay vào vùng tiên ảnh, người đó đã ung dung chộp cứng vào trường tiên, không cho tiên pháp của Địch Hành kịp quật vào và phá huỷ vách đá sừng sững.

Như đã nhận ra người đó là ai, Địch Hành không những không dám giật ngọn trường tiên về còn tự ý buông tay, bước lùi về phía sau mấy bước:

- Sư phụ đã đến! Đệ tử chậm nghinh tiếp, mong sư phụ xá tội.

Dưới ánh sáng mập mờ, người vừa chụp vào ngọn trường tiên của Địch Hành đã để lộ khí phách của bậc tôn sư qua thủ pháp vừa rồi, tuy người đó đã có niên kỷ xấp xỉ lục tuần.

Ném trả ngọn trường tiên cho Địch Hành, nhân vật nọ bảo:

- Ngươi là đại đệ tử, những khi ta vắng mặt, người có quyền định đoạt mọi việc chính là ngươi. Nhưng lần này, xem ra ngươi đã làm ta phải thất vọng. Hừ!

Địch Hàng cả sợ, vội quỳ xuống:

- Mong sư phục khai ân, điểm hóa cho đệ tử biết đệ tử đã sai phạm ở điều gì?

Nhân vật nọ chưa kịp giải thích, một thanh âm hòa sảng bỗng vang lên từ một nơi lẩn khuất cạnh đó:

- Sa lão huynh bất tất phải giận dữ. Đâu phải ai thoạt nhìn qua cũng hiểu ngay tà ý của đại ma đầu Ma Trung Tử?

Thanh âm vang lên càng lúc càng gần, và khi dứt lời giữa vùng hỏa quang của ngọn đuốc liền xuất hiện một nhân vật trung niên với một thanh kiếm giắt xéo sau lưng.

Vừa nhìn thấy nhân vật này Địch Hành mừng rỡ kêu lên:

- Hoa thúc thúc cũng đã đến rồi ư? Xin hãy giải thích cho tiểu điệt hiểu, đây là tà ý gì của Ma Trung Tử?

Nhân vật họ Sa, sư phụ của Địch Hành bỗng nghiêm mặt:

- Nào phải chỉ có ta và Hoa thúc thúc của ngươi, chưởng môn Điểm Thương phái cũng đến? Quanh ngươi bây giờ còn các vị chưởng môn của những phái còn lại, có cả bang chủ Cái Bang Bạch bang chủ. Và nhất là sự hiện diện của Võ Lâm Nhất Hiệp, Trang chủ Thiên Nhất Trang Tôn Nhất Bình. Với bằng ấy người và đều là nhất môn chí chủ, nếu ta thôi không kịp ngăn ngươi lại, thử hỏi, nếu có hậu quả gì xảy ra, liệu Côn Luân phái chúng ta có đảm đương nổi hay không?

Địch Hành thêm ngơ ngác vì không hiểu lời nói của sư phụ là muốn ám chỉ điều gì.

Như hiểu rõ tâm trạng của Địch Hành, từ một nơi tối tăm cạnh đó một bóng người khoan thai bước ra, vừa đi vừa phát thoại:

- Rốt cuộc Địch thế huynh vẫn chưa hiểu Ma Trung Tử lưu lại dòng chữ kia là có tà ý gì, phải thế không?

Không chờ câu đáp lại của Địch Hành, nhân vật này chợt vòng tay thi lễ với vị họ Sa:

- Sa chưởng môn! Vẫn có câu: không biết là không có tội, nếu Sa chưởng môn không ngại, Tôn mổ xin Sa chưởng môn xá tội cho lệnh đồ. Đồng thời cho phép Tôn mổ được thay lời, giải thích rõ nguyên uỷ với lệnh đồ.

Vị chưởng môn nhân họ Sa cũng khiêm tốn thủ lễ:

- Đã có lời của Trang Chủ Thiên Nhất Trang, một Võ Lâm Nhất Hiệp danh chấn giang hồ, Sa Hồng Cát mổ cung kính không bằng tuân lệnh.

Võ Lâm Nhất Hiệp Tôn Nhất Bình mỉm cười xua tay:

- Sa chưởng môn quá lời rồi. Danh chấn giang hồ phải nói là thất vị chưởng môn thất đại môn phái, vô hình chung đều có mặt ở đây. Tôn mổ sao kham nổi những lới tán tụng của Sa chưởng môn?

Miệng nói như vậy nhưng khi vừa dứt lời, Võ Lâm Nhất Hiệp Tôn Nhất Bình vẫn thản nhiên bảo Địch Hành:

- Lệnh sư kể như đã tha thứ, sao Địch huynh không mau đáp lại?

Cửu Vỹ Tiên Địch Hành vội đứng lên, sau khi kịp vươn tay nhặt lại ngọn trường tiên đã bị sư phụ vất ở bên cạnh:

- Những lời giáo huấn của sư phụ và Tôn Trang chủ, kẻ dưới là Địch Hành nguyện khắc cốt ghi tâm.

Với uy phong lẫm liệt, xứng danh với thanh danh một Trang chủ Thiên Nhất Trang, Tôn Nhất Bình tuần tự đưa mắt nhìn từ những chỗ sáng đến những nơi tối tăm, nhưng thật ra là chỗ ẩn của nhiều người hiện giờ chưa ra mặt. Và thật dõng dạc, Tôn Nhất Bình lên tiếng:

- Ma Trung Tử vốn là một đại ma đầu mà ác danh từ trăm năm trước cho đến nay vẫn còn truyền tụng. Qua dòng chữ kia - Tôn Nhất Bình đưa tay chỉ vào vách đá sừng sững phía trước _ "Ma Thạch Trung Khai Tử Lộ" với hàm ý thật rõ rang: đây là phiến đá ma (ma thạch) nếu phá huỷ hoặc khai thông nó thì ở phía sau ắt phải có tử lộ. Thử hỏi, chư vị tìm đến đây phải chăng là muốn tìm di học của Ma Trung Tử và Vô Danh Kỳ Nhân? Nếu là vậy, ở sau phiến đá này, một là không hề có di học thì ai trong chư vị dám nói trước ở sau phiến đá này có những gì đang chờ đợi chúng ta?

Thoáng ngừng lời và bắt đầu đảo ánh mắt, Tôn Nhất Bình bỗng dừng mắt ngay vào Tiểu Bất Thông, người duy nhất ở đây có ngọn đuốc cháy sáng trên tay:

- Là ngươi! Phải chăng chính ngươi đã cố tình dẫn dụ quần hùng đến đây? Và những dòng chữ kia là do ngươi hoặc trưởng bối của ngươi đã tạo ra với mưu đồ gây bất lợi cho quần hùng?

Bỗng không bị kết tội, Tiểu Bất Thông kinh hoàng, đến nỗi ngọn đuốc trên tay y cứ run lên bần bật và suýt nữa phải rơi xuống.

Đứng ngay bên cạnh, Hà Thiên Lượng vội lên tiếng giải thích thay cho Tiểu Bất Thông:

- Tôn Trang chủ xin đừng vội hiểu lầm. Đây là nơi vị tiểu huynh đệ đây đã tìm thấy sau nhiều năm dò tìm nơi ẩn giấu di học của Ma Trung Tử. Hơn nữa, vị tiểu huynh đệ đây phần thì không biết võ công, phần thì không có ai là trưởng bối, muốn ngụy tạo dòng chữ này đâu phải là điều dễ dàng.

Tôn Nhất Bình đưa mắt nhìn Hà Thiên Lượng:

- Thế huynh đây là...

Một bóng nhân ảnh chớp động rồi xuất hiện. Và lập tức câu nói vang ra, cũng là do nhân vật mới xuất hiện thốt lên:

- Mong Tôn Trang chủ lượng thứ. Y họ Hà, tên Thiên Lượng, là đệ tử đứng hàng thứ 2 của Gia Cát Phàm này.

Vừa thấy nhân vật này xuất hiện Hà Thiên Lượng vội khom người với sắc mặt hớn hở:

- Chúng đồ nhi xin tham kiến sư phụ!

Tôn Nhất Bình mỉm cười:

- Gia Cát chưởng môn đâu cần phải xin tội cho lệnh đồ. Lời nói của Tôn mổ thật ra không hề có ý trách Thiên Lượng. Có chăng...

Tôn Nhất Bình một lần nữa đưa mắt nhìn Tiểu Bất Thông:

- Có chăng Tôn mổ chỉ lấy làm ngạc nhiên tại sao lệnh đồ vốn có danh Thần Toán Tử nhưng lại dễ dàng tin vào những lời nói mơ hồ kỳ quặc của tiểu tử kia? Y không biết võ công thì cần gì phải truy tìm di học của Ma Trung Tử? Nói cách khác, y tìm di học là muốn có một than võ học hơn người, phải chăng y và trưởng bối của y cũng là nhân vật thuộc giới giang hồ? Nếu là vậy, tại sao khi tìm thấy dòng chữ này, y không giữ kín cho riêng y? Trái lại y cố tình để lộ ra và sau đó dẫn dụ tất cả chúng ta cùng đến nơi này? Gia Cát chưởng môn nghĩ sao?

Gia Cát Phàm thoáng cau mặt:

- Chuyện là thế nào, Thiên Lượng?

Hà Thiên Lượng bị sư phụ cật vấn, tuy có phần hoảng sợ nhưng vẫn cố trấn tĩnh giải thích:

- Không thể nói đây là hành vi muốn dẫn dụ mọi người của vị tiểu huynh đệ đây. Mọi việc đều do sự chủ ý của đệ tử.

Hà Thiên Lượng lược thuật những gì đã xảy ra, khiến cho Hoa Sơn Thất Nghĩa tình cờ có dịp kết thân với Tiểu Bất Thông. Cuối cùng, Hà Thiên Lượng bẩm báo:

- Chỉ tiếc mẫu thân của Tiểu Bất Thông không hế lưu lại tính danh nên lai lịch của y có phẩn mơ hồ. Tuy vậy việc tìm kiếm di học của Ma Trung Tử, đối với Tiểu Bất Thông cũng là hành vi chính đáng. Chúng ta đâu thể quy kết Tiểu Bất Thông có mưu đồ bất lợi cho quần hùng.

Nghe xong, Gia Cát Phàm kinh ngạc:

- Nói vậy, Tiểu Bất Thông đã lưu ngụ ở đây khá lâu và vẫn không tìm thấy gì ngoài dòng chữ này?

Được hỏi, Tiểu Bất Thông vội đáp:

- Điều này tiểu nhân đã giải thích với Hà nhị huynh. Tiểu nhân nào dám dối trá dù chỉ là nửa lời.

Gia Cát Phàm gật đầu và quay sang Tôn Nhất Bình:

- Tôn trang chủ nghĩ như thế nào? Chúng ta nên hay không nên phá huỷ phiến đá kia để tìm hiểu rõ chân tướng?

Tôn Nhất Bình tỏ vẻ lo ngại:

- Theo thiển ý của Tôn mổ, dường như dòng chữ này vẫn là một âm mưu nào đó rất có thể gây hoạ cho chúng ta.

Liền lúc đó có hai bóng người cùng sánh vai bước ra từ một chỗ tối cạnh đó:

- A di đà phật! Lời nói của Tôn đại hiệp cũng có ý nghi ngờ, không hiểu sau bằng ấy năm nhưng đến giờ mới có tin đồn về di học của Vô Danh Kỳ Nhân?

Hai nhân vật vừa bước ra nếu một vị là tăng nhân và là người vừa lên tiếng thì người còn lại là một vị đạo nhân cùng lên tiếng tiếp nối:

- Vô lượng thọ phật! Đây là điểu đã được bần đạo và Hư Tưởng phương trượng cùng suy nghĩ suốt thời gian đi đến Vô Di Sơn này, kẻ đã loan tin về di học thượng thừa đang được ẩn giấu ở đây phải chăng đã cố ý sắp bày một đại âm mưu nhằm gây náo loạn khắp giang hồ?

Cùng một lúc được một vị tăng nhân và một vị đạo nhân lên tiếng tán đồng, Tôn Nhất Bình nhoẻn cười nói:

- Quả nhiên đây là một đại âm mưu. Không chỉ riêng Tôn mổ nhìn ra mà còn có phương trượng Thiếu Lâm phái Hư Tưởng đại sư và Vân Huyền đạo trưởng, chưởng môn nhân Võ Đang phái cũng nhìn thấy. Nếu là vậy, chư vị có tán thành chủ ý của Tôn mổ, chúng ta không nên phá huỷ phiến đá này, nghĩa là không tự ý bước vào cạm bẫy mà chúng ta phát hiện?

Sa Hổng Cát, chưởng môn nhân Côn Luân bất đồ cười lớn:

- Quả nhiên Tôn Trang chủ không hổ danh là Võ Lâm Nhất Hiệp. Biết nghĩ đến đại cục và lo lắng cho giang hồ, lời của Tôn Trang chủ lẽ nào Sa mổ không nghe theo? Ha...ha...

Hoa Vô Sắc, chưởng môn nhân phái Điểm Thương cũng nói:

- Đã biết đây là một đại âm mưu, lẽ nào Hoa mổ cứ nhắm mắt đưa chân bước càn?

Nhìn mọi ngừơi, Hoa Vô Sắc chợi vẫy tay:

- Nếu như không còn gì để nói, Hoa mổ và toàn bộ đệ tử Điểm Thương phái xin lui chân cáo biệt.

Hành động của Hoa Vô Sắc vô hình chung như là một hiệu lệnh dành cho những nhân vật còn lại, tất cả tuần tự bỏ đi, không một ai có bất kỳ dấu hiệu nào tỏ ý nuối tiếc khi phải rời bỏ một nơi rất có thể là ẩn tàng những di học thượng thừa.

Cũng vậy, đi theo chân Tiểu Bất Thông, bọn Hoa Sơn Thất Nghĩa và chưởng môn Hoa Sơn phái là Gia Cát Phàm đang chậm rãi quay lại chỗ lưu ngụ của Tiểu Bất Thông, chỉ cách nơi có vách đá sừng sững có một tầm bắn.

Về đến nơi, Hứa Thanh liền thở hắt ra một hơi dài:

- Hà...! Chỉ là công dã tràng. Vừa uổng phí những ngày dài kiêm trình vất vả vừa mất đi gần ba canh giờ đáng lý được nghỉ ngơi thanh nhàn.

Gia Cát Phàm sau cái nhìn lướt qua khấu động, với cảm nhận có thể tin vào Tiểu Bất Thông, liền mỉm cười:

- Từ đây đến sáng hãy còn ba canh giờ. Nào có ai cấm ngươi tuỳ tiện tìm chỗ nghỉ? Bọn ngươi đi nghỉ cả đi, đêm nay không cần thức để canh phòng.

Bọn Hứa Thanh lập tức tản ra tìm chỗ nghỉ. Và tuy không có lệnh nhưng bọn họ dường như cố ý nhường động khấu, là nơi duy nhất có thể che kín sương đêm và có cả củi lửa ấm áp cho Gia Cát Phàm.

Biết rõ tâm ý của bọn đệ tử, Gia Cát Phàm lặng lẽ ngồi cạnh đống lửa và ái ngại nhìn Tiểu Bất Thông phải thu người nằm nép sát vào vách đá, như không muốn quấy rầy sự yên tĩnh của Gia Cát Phàm.

Gia Cát Phàm khẽ gọi:

- Tiểu Bất Thông.

Tiểu Bất Thông ngồi bật dậy:

- Đương nhiên là ấm ức rồi! Tiền bối thử nghĩ xem, vị đại gia họ Tôn kia sao cứ dễ quyết đây là âm mưu do tiểu nhân sắp bày? Dòng chữ kia do tiểu nhân phát hiện, tính đến nay đã là ba năm. Từ đó đến nay nào có ai khác nhìn thấy. Như vậy, nếu đó là âm mưu thì âm mưu đó định nhằm vào ai khác. Không lẽ nhằm vào tiểu nhân vốn chỉ là đứa bé mười ba tuổi vào thời điểm phát hiện dòng chữ đó?

Gia Cát Phàm thừ người:

- Lúc phát hiện, ngươi chỉ mười ba tuổi? Như vậy, tính đến nay ngươi được mười sáu tuổi? Ngay khi Tiểu Bất Thông gật đầu, Gia Cát Phàm có phần nôn nóng hỏi tiếp:

- Theo như Hà Thiên Lượng kể lại, ngươi đã từng cùng lệnh đường đi chu du khắp nơi, sau đó mới đến đây?

Tiểu Bất Thông lại gật đầu:

- Đúng vậy! Có điều gì không ổn sao, tiền bội?

Gia Cát Phàm chợt nghiêm giọng:

- Có thể ta sẽ đoán biết trước lai lịch của ngươi nếu ngươi nhớ rõ thời điểm đã cùng lệnh đường đi chu du khắp nơi.

Khấp khởi mừng vì điều vừa nghe, Tiểu Bất Thông đáp vội:

- Như tiểu nhân nhớ không sai, gia mẫu bắt đầu đưa tiểu nhân đi lúc tiểu nhân được mười một tuổi.

- Mười một? Vậy là đã năm năm kể từ lúc ngươi được lệnh đường đưa đi? Trước đó nữa, ngươi và lệnh đường thường sinh sống ở đâu?

Tiểu Bất Thông lắc đầu:

- Tiểu nhân chỉ nhớ là một trang viện rộng lớn. Còn cụ thể ở đâu, tiểu nhân hoàn toàn không có chút ấn tượng nào.

Gia Cát Phàm bỗng có sắc mặt thật khác lạ:

- Vậy là đúng rồi! Ta đã đoán ra lai lịch của ngươi. Thảo nào năm năm trước không còn ai nhìn thấy dấu tích của mẫu thân ngươi và kể cả ngươi nữa!

Tiểu Bất Thông lo lắng:

- Lai lịch của tiểu nhân là thế nào, Gia Cát tiền bối?

Gia Cát Phàm định nói, nhưng lúc đó ở phía xa xa bỗng có một tiếng chấn kình vọng đến.

Ầ...m...!

Gia Cát Phàm càng thêm kinh tâm khi nhìn thấy Hà Thiên Lượng từ ngoài lao vào với vẻ mặt thật khẩn trương:

- Sư phục! Như có người đang cố tình phá vỡ vách đá kia.

Gia Cát Phàm cười lạnh:

- Ta cũng ngờ trước, điều này thể nào cũng xảy ra. Thiên Lượng, ta giao Tiểu Bất Thông cho ngươi chăm sóc. Bất luận nguy hiểm thế nào ngươi cũng phải bảo toàn tánh mạng cho Tiểu Bất Thông.

Vút!

Vừa dứt lời, Gia Cát Phàm liền động thân lao đi và hoàn toàn biến mất trước ánh mắt ngỡ ngàng của Tiểu Bất Thông.

Lúc đó, bọn Hứa Thanh cũng chạy vào và nhao nhao hỏi:

- Điều gì đã xảy ra? Sư phụ đi đâu, Hà nhị sư huynh?

Hà Thiên Lượng giải thích:

- Tiếng chấn kình vừa rồi dường như là do ai đó cố tình phá huỷ Ma Thạch. Tuy sư phụ không nói ra nhưng ta ngờ rằng đó là hành vi của Tôn Trang chủ.

Hứa Thanh bật kêu:

- Là lão? Không phải lão đã bảo là có âm mưu gì đó sao?

Hà Thiên Lượng bĩu môi:

- Sau cái chết bất ngờ của Vân Lão Trang chủ, tiếp đó là đến lượt vị đại ca của lão họ Tôn bị chết một cách bất minh, trên giang hộ có mấy ai lại tin vào Tôn Nhất Bình. Còn nữa, việc huỷ diệt Tu La Viện, thảm án này cho đến nay phần đông các võ phái đều có ý nghi ngờ động cơ ám muội của họ Tôn. Qua đó đủ biết, khi lão họ Tôn tỏ ý ngăn cản mọi người, bảo đừng phá huỷ Ma Thạch, ta có ý nghi ngờ, lão không muốn di học rơi vào tay ai khác ngoài lão. Chỉ có điều, lão đã quá ngông cuồng, dám thực hiện hành vi đó vào lúc này, khi người của các môn phái vẫn còn ở đây. Ta...

Hà Thiên Lương bỗng bỏ ngang câu nói và hốt hoảng hỏi:

- Tiểu Bất Thông đâu? Sư phụ giao y cho ta chăm sóc, y đã lén bỏ đi từ lúc nào vậy?

Bọn Hứa Thanh cũng vì mải nghe Hà Thiên Lượng giải thích nên không trong bọn họ nhìn thấy Tiểu Bất Thông.

Sực nhớ lại, Hà Thiên Lượng cuống quýt kêu:

- Mẫu thân y dặn y phải tìm cho được di học của Ma Trung Tử, nhất định y đã chạy đến Ma Thạch. Chúng ta đuổi theo mau!

Vậy là lần thứ hai, chỉ nội trong một đêm, bọn Hoa Sơn Thất Nghịa lại phải chạy đến chỗ có vách đá dựng đứng, nơi có lưu dòng chữ bí ẩn: Ma Thạch Trung, Khai Tử Lộ...

4. Rõ Âm Mưu Nhưng Vẫn Lao Vào-tham Võ Học Sẵn Sàng Trở Mặt

Lúc bọn Hà Thiên Lượng chạy đến, dù quanh họ vẫn là bóng đêm đen vĩnh hằng nhưng tất cả cũng đủ mục lực để nhìn thấy cảnh náo loạn đang xảy ra tại phiến đá Ma Thạch có dòng chữ bí ẩn.
Phiến đá không hiểu đã bị ai đó dùng chưởng phá huỷ, để lộ ra một cốc khẩu đen ngòm.

Và từ cốc khẩu đó có rất nhiều bóng nhân ảnh đang nhốn nháo chạy ra chạy vào. Đồng thời với cảnh náo loạn cũng có nhiều người thi triển sở học để động thủ loạn xạ vào nhau, tạo thành đủ loại âm ba chấn kình vang dội.

Vù... Ầm!

Ào... Ào... Ầm!

Choang... Choang...

Keng... Keng...

Xen lẫn vào đó là những tiếng la hét khá vô nghĩa:

- Đây là vật do ta tìm thấy, sao ngươi dám chiếm đoạt? Đỡ!

Vù... Ầm!

- Ái chà! Lão Hư Tướng cũng muốn tranh phần sao? Vậy đừng trách ta vô tình! Đỡ!

Vù... Ầm!

- Vô lượng thọ phật! Chư vị hãy bình tâm, đừng rơi vào cạm bẫy của... Ôi chao!

Ào... Ầm!

Trong đó, Hà Thiên Lượng và mọi người đều nghe rõ nhiều nhất là những tiếng quát phẫn nộ hướng vào Tôn Nhất Bình:

- Tôn Nhất Bình cẩu tặc! Ta phải giết lão. Đỡ!

Vù... Vù...

Và Hà Thiên Lượng không thể không thất kinh khi nghe Tôn Nhất Bình gầm lên kinh ngạc:

- Tu La Mai Hoa Ấn! Tiểu tử ngươi là ai? Sao lại am tường công phu Tu La Viện?

Đột ngột, có một tia lửa chợt nhoáng lên và Tiểu Bất Thông với ngọn đuốc cháy sáng trong tay bỗng gào lên giận dữ:

- Tất cả bọn ngươi đều là hạng vô sỉ! Miệng thì bảo ở đây không hề có di học nhưng lại ngấm ngầm tìm cách chiếm đoạt, không kể gì đến ta là người đầu tiên tìm đến nơi này.

Tìm thấy Tiểu Bất Thông và biết y vẫn bình yên vô sự, Hà Thiên Lượng cả mừng, vội lách người lao vào cốc khẩu, nơi có quá nhiều người đang mang vẻ mặt bẽn lẽn ngượng ngùng.

Nhanh hơn Hà Thiên Lượng một bước, Cừu Vỹ Tiên Địch Hành bất ngờ quật ngọn trường tiên vào Tiểu Bất Thông:

- Tiểu tử to gan! Ngươi là ai mà dám mở miệng mắng người? Ngươi muốn chết!

Véo...

Hà Thiên Lượng phẫn nộ, vẫy xạ hữu kình vào bóng tiên ảnh của Địch Hành:

- Hạ thủ một người không biết võ công, Địch Hành ngươi đáng bị mắng là vô sỉ! Đỡ!

Vù...

Ầm!

Bị chưởng kình của Hà Thiên Lượng chặn đứng, Địch Hành bật cười cao ngạo:

- Ngươi muốn đối đầu với ta thật sao? Càng tốt, để xem công phu Hoa Sơn phái có điểm nào lợi hại. Xem chiêu!

Véo... Véo...

Nhìn Địch Hành vũ lộng trường tiên và đánh ra toàn những chiêu sát thủ, Hà Thiên Lượng cười lạt:

- Công phu bổn phái tuy không thật sự lợi hại nhưng để đối phó với Long Vỹ Tiên Pháp thì có thừa năng lực. Xem đây!

Vù...

Hà Thiên Lượng vừa tung chưởng liền nghe tiếng gầm thịnh nộ của Sa Hồng Cát, chưởng môn phái Côn Luân và cũng là sư phụ của Địch Hành:

- Hóa ra công phu của phái Hoa Sơn lợi hại đến thế sao? Gia Cát Phàm! Sa mỗ rất muốn được lĩnh giáo tuyệt học! Đỡ!

Vù... Vù...

Bất ngờ bị Sa Hồng Cát lao vào động thủ, Gia Cát Phàm bật cười:

- Sa chưởng môn lúc nào cũng nhanh tay nhanh chân. Thảo nào lúc Gia Cát mỗ chạy đến đây đã nhìn thấy Sa chưởng môn có mặt, chẳng hiểu Sa chưởng môn đã đắc thủ được bí kíp gì khi vội vã giấu vào bọc áo? Ha... Ha...

Sa Hồng Cát chợt đỏ mặt và sau đó đổi thành sắc giận:

- Nào chỉ có ta là nhanh chân? Nhanh chân nhất là phải kể đến Tôn Nhất Bình. Ta và Hoa chường môn tuy nhanh nhưng vẫn sau họ Tôn và lão Thạch, chưởng môn Không Động phái. Chớ nhiều lời, đỡ!

Vù... Vù...

Ầm!

Sau câu nói có phần nào thừa nhận của Sa Hồng Cát, một gã thiếu niên vô danh đang bị Tôn Nhất Bình luôn để mắt dò xét bỗng gào lên:

- Ma Thạch là do ta phá huỷ, bọn ngươi nỡ nào chiếm đoạt kinh văn võ học đáng lẽ thuộc vể ta? Tôn lão cẩu! Ta phải giết lão! Đỡ!

Với năm ngón tay chợt khum lại, gã thiếu niên nọ hất mạnh ra một ngọn kình ẩn tàng năm luồng lực đạo quái dị lao vào Tôn Nhất Bình.

Vù... Vù...

Tôn Nhất Bình dường như đang chờ đợi điều này nên đanh giọng quát:

- Quả nhiên là Tu La Mai Hoa Ấn! Ngươi là Văn Quy Nguyên, hậu nhân duy nhất của Văn gia bấy lâu nay ta vẫn kiếm tìm?

Miệng hỏi, hữu thủ của Tôn Nhất Bình cũng khoa lên, tạo một lực đạo nhu hoà để tìm cách hoá giải chiêu Tu La Mai Hoa Ấn của gã thiếu niên vô danh nọ.

Ào...

Ầm!

Gã thiếu niên bị chấn lùi nên càng thêm tức giận. Y chủ động lao đến với toàn bộ chân lực:

- Nếu đã biết ta là hậu nhân duy nhất của Văn gia, sao lão cẩu ngươi không mau giao trả Thiên Nhất Trang cho ta? Đỡ!

Vù... Vù...

Khẽ mỉm cười, Tôn Nhất Bình bằng một chiêu thức hết sức kỳ ảo bất ngờ tóm chặt uyển mạch của gã thiếu niên:

- Đã tìm thấy Văn thiếu Trang chủ rồi, đương nhiên Tôn mỗ sao lại không giao hoàn toàn bộ Thiên Nhất Trang cho thiếu Trang chủ? Hãy dừng tay nào!

Hự!

Bị bóp chặt uyển mạch, toàn bộ chân lực của gã thiếu niên như bị tan biến đi.

Tuy đau, nhưng gã vẫn cứ hoang mang khi mở miệng nói:

- Gã thật sự sẽ giao Thiên Nhất Trang cho ta?

Miệng vẫn mỉm cười, Tôn Nhất Bình vừa buông tay gã thiếu niên vừa bước lùi lại:

- Thứ nhất ta là nhị sư bá của ngươi. Thứ hai, Thiên Nhất Trang là tâm huyết bao đời nay của Văn gia, đương nhiên Tôn mỗ không đủ tư cách để chấp chưởng một Thiên Nhất Trang không do Tôn mỗ sáng lập.

Trước ánh mắt ngỡ ngàng của nhiều người, Tôn Nhất Bình dõng dạc nói:

- Năm năm trước, do dùng toàn lực chữa thương cho Tôn mỗ, tệ đại ca phải kiệt lực mà chết. Đối với Tôn mỗ, mọi chuyện công tư đều phải phân minh. Tu La Viện đã hãm hại gia sư Văn lão Trang chủ, Tôn mỗ phải huỷ diệt Tu La Viện để báo thù. Tuy nhiên, cốt nhục duy nhất của Văn gia khi đó lại được Tu La Viện cưu mang nuôi dưỡng, lúc Tôn mỗ tiến đến Tu La Viện cũng thầm có ý định đưa Văn thiếu Trang chủ về chấp chưởng Thiên Nhất Trang. Chỉ tiếc rằng, Văn thiếu Trang chủ đã thất tung, đến cả tung tích của Đỗng hoàng Yến, thân mẫu của Văn thiếu Trang chủ, Tôn mỗ cũng không tìm thấy. Đó là lý do khiến cho những năm qua tạm thời Tôn mỗ phải đảm trách cương vị Trang chủ Thiên Nhất Trang.

Sau một thoáng ngừng lời, Tôn Nhất Bình đã làm quầng hùng kinh ngạc qua một câu cả quyết:

- Nay, đã có Văn thiếu Trang chủ xuất hiện, việc chấp chưởng Thiên Nhất Trang từ bây giờ sẽ do Văn Quy Nguyên, Trang chủ danh chính ngôn thuận của bổn Trang đảm nhận.

Những diến biến xảy ra hoàn toàn bất ngờ, nhất là đối với Văn Quy Nguyên, kẻ vừa để lộ cho quần hùng thấy công phu tuyệt học của Tu La Viện, chứng tỏ Văn Quy Nguyên chính thật là hậu nhân của Văn gia và cũng là hậu nhân duy nhất của Tu La Viện, đã bị Tôn Nhất Bình huỷ diệt năm năm trước.

Hành vi quang minh lỗi lạc của Tôn Nhất Bình khiến cho Sa Hồng Cát phải lên tiếng tán dương:

- Lúc nào cũng hắc bạch phân minh, hành vi của Tôn Trang chủ, à không Tôn lão huynh khiến Sa mỗ là người đầu tiên ngưỡng mộ. Xem ra bốn chữ Võ Lâm Nhất Hiệp được gán cho Tôn lão huynh là hoàn toàn xứng hợp.

Hoa Vô Sắc, chưởng môn phái Điễm Thương cũng phụ hoạ:

- Gieo gió phải gặt bão, việc Tôn lão huynh huỷ diệt Tu La Viện quả nhiên chỉ vì muốn báo thù cho Văn lão Trang chủ. Điều này, nếu Văn Quy Nguyên thế điệt thật sự chấp chưởng Thiên Nhất Trang cần phải cân nhắc và chớ để tâm, xem lệnh sư bá như kẻ thù.

Văn Quy Nguyên thật sự hoang mang không biết phải tin vào lời của ai. Vì Điền Trung thì bảo Tôn Nhất Bình là kẻ giảo hoạt, rất có thể chính Tôn Nhất Bình là kẻ hãm hại Văn lão Trang chủ, chính thái độ của Tôn Nhất Bình lúc này, vô hình chung đã bác bỏ những lời định tội của Điền Trung.

Nếu nghĩ về điều này, Văn Quy Nguyên hoàn toàn quên mục đích của y khi đến núi Võ Di, là kiếm di học của Ma Trung Tử.

Văn Quy Nguyên hầu như thụ động khi nghe Tôn Nhất Bình bảo:

- Việc chấp chưởng Thiên Nhất Trang là điều hệ trọng, Trang chủ nghĩ sao nếu ngay bây giờ chúng ta lập tức quay về bổn Trang?

Văn Quy Nguyên không thể không đáp:

- Quay về ư? Đương nhiên phải như vậy rồi. Nhị sư bá cũng phải về thôi. Tiểu điệt vẫn cần sự chỉ dạy của nhị sư bá.

Mỉm cười, Tôn Nhất Bình ung dung cùng Văn Quy Nguyên bỏ đi.

Không bỏ lỡ cơ hội, Sa Hồng Cát, Hoa vô Sắc, cả hai cùng đưa môn nhân đệ tử của họ, là hai phái Côn Luân và Điễm Thương rời đi.

Tiểu Bất Thông với sự phẫn nộ tột cùng bỗng có những phản ứng ngoài ý nghĩ của Hà Thiên Lượng đang đứng ngay bên cạnh.

Tiểu Bất Thông bất chợt chạy về phái Sa Hồng Cát:

- Bọn ngươi không thể bỏ đi nếu không giao trả cho ta những gì bọn ngươi lấy ở đây.

- Súc sinh! Ai lấy gì của ngươi chứ? Cút!

Vù...

Không thể trơ mắt nhìn Tiểu Bất Thông chắc chắn phải chết nếu bị ngọn kình đầy uy lực của Sa Hồng Cát quật vào, Hà Thiên Lượng vội quát:

- Y không biết võ công, sao Sa chưởng môn nỡ nhẫn tâm...

Tiếng quát của Hà Thiên Lượng bỗng ngưng lại, vì lúc đó chợt có một bóng nhân ảnh lao thẳng vào ngọn kình của Sa Hồng Cát kèm theo tiếng hô hoán:

- Sa chưởng môn hạ thủ lưu tình!

Và lập tức, ngọn kình của Sa Hồng Cát liền bị hoá giải, chỉ lưu lại mỗi một tiếng chấn kình với âm ba vang dội.

Ầm!

Do sức chấn động của âm ba, ngọn đuốc trên tay Tiểu Bất Thông phải rơi xuống.

Phụp!

Ngọn đuốc duy nhất đem lại nguồn sáng cho bao người đương diện vì thế phải tắt ngấm khiến cho Tiểu Bất Thông dù cố công đưa mắt nhìn vẫn không thể nhận ra ai là người vừa ra tay giải nguy cho bản thân. Cũng vây, Tiểu Bất Thông cũng không thể nhận thấy bọn Sa Hồng Cát, Hoa Vô Sắc đã bỏ đi hay vẫn còn đứng nguyên vị.

Tiểu Bất Thông chỉ sực tỉnh khi có người chạm tay vào và nói với y bằng giọng an ủi:

- Võ học của Ma Trung Tử không đến được tay ngươi, biết đâu đó lại là điều may mắn cho ngươi? Thôi nào, nếu ngươi thật sự muốn luyện võ hoàn thành di ý của mẫu thân ngươi, ta Gia Cát Phàm sẽ không ngại thu nhận ngươi là đệ tử.

Biết rõ những lời nói này là do Gia Cát Phàm nói với thành ý, Tiểu Bất Thông mấp máy môi định nói lời cảm tạ.

Nhưng, chợt nhớ đến một việc Tiểu Bất Thông bỗng bật lên câu hỏi:

- Gia Cát tiền bối vẫn chưa nói rõ lai lịch của tiểu nhân?

Tuy không thể nhìn thấy Gia Cát Phàm vì bị bóng đêm bao phủ nhưng Tiểu Bất Thông vẫn có thể mường tượng ra khuôn mặt thất vọng của Gia Cát Phàm lúc đáp lời:

- Ta những tưởng ta đã đoán biết lai lịch của ngươi, nhưng hóa ra không phải.

Chuyện là thế này, cũng năm năm trước lúc Tôn Nhất Bình dốc toàn bộ lực lượng Thiên Nhất Trang để huỷ diệt Tu La Viện, những ai có liên quan đến Tu La Viện đều bị sát hại, chỉ trừ hai người đột nhiên thất tung.

Tiểu Bất Thông vỡ lẽ:

- Tiền bối muốn nói đó là mẫu tử Văn Quy Nguyên, như lão họ Tôn vừa nói?

Có tiếng Gia Cát Phàm thở dài:

- Không sai! Chuyện xảy ra thật ngẫu hợp, đã trùng với thời điểm ngươi được mẫu thân ngươi đưa đi. Và càng trùng hợp hơn là ngươi và Văn Quy Nguyên lại có cùng niên kỷ. Do đó, vừa nghe ngươi kể xong ta liên tưởng chính ngươi là hậu nhân của Văn gia. Cũng may Văn Quy Nguyên xuất hiện thật đúng lúc và y cũng đã có công phu Tu La Viện đó để minh chứng thân phận của y. Hà...! Hoá ra ta đã có những nhận định sai lầm.

Tuy thất vọng không ít nhưng Tiểu Bất Thông bỗng hỏi:

- Tu La Viện toạ lạc ở địa phương nào?

Hiểu ý của Tiểu Bất Thông, Gia Cát Phàm bảo:

- Ngươi muốn kiểm chứng lại ký ức, xem nơi ngươi đã từng lưu ngụ và Tu La Viện có phải là một hay không? Như vậy cũng tốt!

Chờ khi gia Cát Phàm chỉ điểm rõ nơi toạ lạc của Tu La Viện, Tiểu Bất Thông lại hỏi:

- Lúc tiền bối chạy đến nơi này, thật sự điều gì đã xảy ra? Có phải đúng như Văn Quy Nguyên nói, những di học của Ma Trung Tử có lưu ở đây và đã bị bọn người kia đắc thủ?

Gia Cát Phàm phát ra tiếng hừ lạnh và khô khan:

- Lúc ta đến, Ma Thạch đã bị phá huỷ! Và sự việc xảy ra đúng như lời Sa Hồng Cát thú nhận, di học của Ma Trung Tử hiện đang lọt vào tay bốn người. Đó là: Tôn Nhất Bình, Sa Hồng Cát, Hoa Vô Sắc và chưởng môn Không Động phái Thạch Phù Văn.

Nói đến đây Gia Cát Phàm bỗng đổi giọng thành lo lắng:

- Ngươi hỏi để làm gì? Bọn họ đều thuộc hàng cao nhân đương đại, cho dù ngươi am hiểu võ công cũng không phải đối thủ của họ. Ngươi đừng dại tìm đến họ để phải nhận cái chết.

- Tiểu nhân hỏi như thé chỉ vì thuận miệng. Vả lại, cứ như tiền bối vừa nói, biết đâu vì không có di học của Ma Trung Tử trong tay, tiểu nhân xem ra đã gặp may.

Gia Cát Phàm nhẹ nhõm:

- Ngươi nghĩ thấu đáo như thế là tốt! Vẫn có câu, tiểu nhân tuy vô tội nhưng do giữ báu vật mà thành ra có tội. Vậy còn việc bái sư như ta vừa đề xuất?

Tiểu Bất Thông chợt lắc đầu:

- Hảo ý của tiền bối, tiểu nhân chỉ dám xin tâm lãnh.

Gia Cát Phàm kinh ngạc:

- Tại sao chứ?

Tiểu Bất Thông cười buồn:

- Tiểu nhân không hoàn thành di ý của gia mẫu, càng nghĩ càng hổ thẹn. Đợi sau này, lúc tiểu nhân thật sự bình tâm và suy nghĩ lại, nếu tiền bối vẫn giữ nguyên ý định như hôm nay, có thể tiểu nhân sẽ tự khấu đầu, xin bái tiền bối làm sư phụ.

Gia Cát Phàm cười thành tiếng:

- Như vậy cũng được. Hậu bối hữu kỳ, nếu có kỳ duyên, ta và ngươi nhất định sau này sẽ gặp lại! Ha... ha...

Tuy không nhìn thấy gì, nhưng qua tràng cười của Gia Cát Phàm càng lúc càng xa, Tiểu Bất Thông biết tất cả đã đi khỏi. Chung quanh hoàn toàn vắng lặng, người duy nhất còn lại ở nơi này có lẽ chính là Tiểu Bất Thông với nhiều suy nghĩ nung nấu tâm can.Hồi thứ năm

Chốn Hoang Sơ Gặp Lão Ăn Mày

Một Già Một Trẻ Đùa Bỡn Nhau- Ới...Có ai không? Làm ơn cứu lão với.

Thoạt đầu, Tiểu Bất Thông mải cắm cúi bước đi trong tâm trạng thất vọng não nề nên dường như không nghe thấy lời cầu cứu này.

Nhưng một lúc sau, do tiếng kêu càng lúc càng lớn và vì ở một khoảng cách khá gần, Tiểu Bất Thông phải động tâm chạy đến.

Tiếng kêu một lần nữa vang lên và lần này cho biết đích xác địa điểm phát ra tiếng gọi khẩn trương kia:

- Có người nào không? Hãy mở lượng hải hà, làm ơn làm phúc đưa lão thoát khỏi nơi quái quỷ này. Có ai không?

Vất bỏ tay nải, là hành trang duy nhất qua một bên, Tiểu Bất Thông vội khom người, dùng tay vạch những cành lá um tùm của bụi cây dại đang che kín nơi vừa phát ra những thanh âm kêu cứu.

Tiếng cành lá lao xao làm cho ở bên dưới phấn khích và càng kêu gào nhiều hơn:

- Tiên thần thánh phật ơi! May quá, có người đến rồi. Ân nhân ơi ân nhân. Làm ơn đưa lão lên khỏi nơi hôi hám này. Chao ôi, kêu đến khản giọng rốt cuộc cũng có người nghe thấy. Nam mô a di đà phật!

Khi những cành lá um tùm đã bị Tiểu Bất Thông vừa bẻ vừa vén qua một bên, một hố đất khá sâu liền lộ rõ. Qua đó, Tiểu Bất Thông nhìn thấy một lão ăn mày chẳng hiểu đi đứng thế nào lại rơi đúng vào hố đất.

Lão cũng nhìn thấy một Tiểu Bất Thông nên mửng rỡ xua tay loạn xạ:

- Tiểu oa nhi! Ngươi còn chờ gì nữa không giúp ta leo lên chỗ quái quỉ này?

Đưa mắt ước lượng độ sâu của hố đất, Tiểu Bất Thông vội trấn an lão:

- Hố đất này là do bọn hiệp bộ quanh đây đào để bẫy thú. Tuy lâu không dùng đến nhưng hố hãy còn khá sâu. Lão trượng cứ yên tâm và chờ vãn bối thêm một lúc nữa. Vãn bối lập tức đi tìm...

Lão ăn mày xem ra có tính khí thật nóng nảy. Lão thét toáng lên:

- Ngươi định đùa hay sao mà bảo ta phải yên tâm và cứ ở dưới này chờ đợi? Nghe đây, tuy ta chưa đủ già để làm nội tổ của ngươi nhưng chí ít cũng là bầc cao niên, ngữ ngươi có làm nhi tử của ta vẫn chưa xứng. Ngươi dám nói những lời như vậy không nếu người rơi xuông hố đất quái quỷ này không phải ta mà là phụ thân ngươi? Ngươi có muốn chờ thì cứ xuống đây mà chờ.

Chưa từng gặp qua người nào đáng lý phải có lời mềm mỏng van xin thì lại có những lời quát tháo trịch thượng như lão ăn mày này, Tiểu Bất Thông tức giận, phủi tay đứng lên:

- Có muốn mắng ít ra lão trượng cũng phải có cái nhìn thông tình đạt lý mới đúng. Hố đất sâu như thế này, nếu vãn bối không có những vật dụng cần thiết, như một sợi dây rừng hoặc một nhánh cây tương đối dài chẳng hạn, vãn bối dù muốn kéo lão trượng lên cũng vô phương. Lão trượng không muốn chờ cũng phải chờ.

Sợ Tiểu Bất Thông vì quá giận sẽ bỏ đi, lão ăn mày vội đổi giọng:

- Là lão không đúng, xin tiểu hữu đừng giận. Đổi lại là tiểu hữu, nếu phải kêu gào gần hai canh giờ như lão, có lẽ tiểu hữu hoảng sợ và có những lời thất ngôn như lão thôi! Tiểu hữu đừng bỏ đi, hãy giúp lão với.

Tiểu Bất Thông vừa cười vừa lắc đầu:

- Có đi, vãn bối chỉ tìm vật dụng nào đó thôi. Vãn bối đâu nỡ thấy lão trượng lâm nạn mà không cứu.

Lập tức, lão ăn mày lại nỗi đoá:

- Ngốc ơi là ngốc! Ngươi cần gì phải đi tìm những vật dụng gì đó như ngươi nói? Nghe này, chỉ cần ngươi cố khom người xuống và đưa tay ra cho ta. Ta tuy già nhưng không lẽ không thể nhảy lên và nắm được tay ngươi sao? Đó là phương cách dễ nhất và mau lẹ nhất, không lẽ ngươi không nghĩ ra?

Tiểu Bất Thông thở dài, như muốn dùng tiếng thở dài này để giải toả bớt những nỗi hậm hực vì cứ bị lão ăn mày mắng và mắng phi lý.

- Lão trượng có biết làm như thế là rất mạo hiểm không? Nhỡ vãn bối không đủ lực để kéo lão trượng lên, ngược lại còn bị lão trượng lôi luôn xuống dưới, khi đó chẳng phải hai người chúng ta cùng lâm nạn như nhau sao?

Lão ăn mày giẫm chân giận dữ:

- Rơi làm sao được mà rơi? Có chăng, chỉ vì ngươi không có khí phách như một nam tử hán đại trượng phu đích thực nên ngươi mới cho đây là hành động mạo hiểm. Xem ngươi thế này mà lại kém đởm lược, chẳng khác nào bọn nữ nhi liễu yếu đào tơ.

Tuy bị khích nộ nhưng Tiểu Bất Thông vẫn mỉm cười:

- Lão trượng muốn nói thế nào cũng được. Những gì vãn bối tự cho là đúng, vãn bối cứ thế mà làm. Lúc này đâu phải là lúc mạo hiểm chỉ để được tiếng đởm lược hơn người?

Thấy Tiểu Bất Thông xoay người bỏ đi thật, lão ăn mày một lần nữa van xin:

- Ngươi đừng bỏ đi. Là lão không đúng, lão hoàn toàn sai. Hãy quay lại cứu lão với. Lão sẽ gọi ngươi là tiểu gia, à không, sẽ gọi là đại gia, đại đại gia.

Tiểu Bất Thông bất ngờ quay người lại:

- Nếu vãn bối đưa tay xuống liệu lão trượng có đủ lực để nhảy lên không?

Lão cả mừng:

- Ngươi không đi tìm những vật dụng gì đó như vừa nói sao?

Tiểu Bất Thông lắc đầu:

- Vãn bối đã kịp nhìn qua địa hình nơi đây rồi, không thể dễ dàng tìm một mẫu dây rừng hay một nhánh cây tương đối vững chắc. Đành phải dùng theo phương cách lão trượng vừa nói vậy.

Lão toét miệng cười:

- Thì ta đã bảo mà. Ngươi yên tâm, nhảy lên khỏi hố đất này chưa biết ra sao, nhưng để nhảy lên và nắm đúng tay ngươi, ta tự tin là ta làm được.

Tiểu Bất Thông sau khi nằm phục xuống đất và chồm gần nửa người vào miêng hố, vừa đưa tay xuống thật sâu, thật hết tầm với, miệng vừa bảo:

- Lão trượng không nên dùng lực nhiều. Chỉ cần nắm được tay vãn bối là đủ. Đến lúc đó, vãn bối sẽ lựa thế tìm cách kéo lão trượng lên.

Tiểu Bất Thông vừa dứt lời, đã nghe lão ăn mày hét lên một tiệng thất dũng mãnh:

- Lên này!

Lập tức, tay của Tiểu Bất Thông liền bị lão nắm chặt. Và không hiểu lão đã làm cách nào mà thân hình của Tiểu Bất Thông tuy bị lôi mạnh xuống dưới nhưng phần lão thì cứ thoăn thoắt leo lên khỏi hố đất.

Đến lúc Tiểu Bất Thông nhận ra sự thế, thì.

Huỵch!

Có rơi vào hố đất, Tiểu Bất Thông mới hiểu tại sao lão ăn mày đã gọi đây là nơi hôi hám.

Nhìn bãi phân vừa vô tình đạp vào, Tiểu Bất Thông nhăn mặt và không hiểu đây là phân người hay phân thú.

Lúc đó, từ bên trên có tràng cười của lão ăn mày vọng xuống:

- Đấy, ta đã bảo mà. Nơi này đúng là nơi hôi hám. Nếu ngươi đừng nhắm mắt nhắm mũi thì đâu đã giẫm phải bãi phân kia? Nhìn ngươi nhăn nhó thật tức cười. Ha... ha...

Nghe lão cười, Tiểu Bất Thông suýt nữa buột miệng thoá mạ.

Kịp nghĩ lại, Tiểu Bất Thông vội gọi lão:

- Tại sao lão trượng kéo mạnh quá khiến vãn hối phải rơi xuống. Bây giờ đến lượt lão trượng, hãy kéo vãn bối lên với.

Lão lắc đầu nguầy nguậy:

- Không được! Nhỡ ngươi lại lôi ta xuống thì sao?

Tiểu Bất Thông cố nén giận:

- Vãn bối biết tự lượng sức, sẽ không dùng quá lực như lão trượng đâu.

Lão vẫn lắc đầu:

- Ta cũng biết tự lượng sức như ngươi vậy! Nhất định là không được, ngươi đành phải chờ ta một lúc thôi.

Tiểu Bất Thông lo lắng:

- Lão định tìm dây rừng ư? Mãi ở chân núi mới có mọc những loại dây rừng cần thiết!

Lão thở dài thiểu não:

- Ta đâu nói là sẽ tìm dây rừng? Ta đang đói, đói đến tứ chi cũng bủn rủn. Ta đâu còn sức lực để kéo ngươi lên. Ngươi hãy chờ ta tìm cái gì bỏ bụng đã.

Biết lão cố tình giở trò. Tiểu Bất Thông bảo:

- Trong tay nải của vãn bối có chút ít lương khô. Nếu lão trượng không ngại...

Chưa nói dứt lời.,Tiểu Bất Thông đã nghe lão reo lên:

- Có lương khô à? Sao ngươi không nói sớm? Đâu để ta xem thử.

Bóng lão biến mất khỏi miệng hố. Thay vào đó, Tiểu Bất Thông nghe tiếng sột soạt, chứng tỏ lão ăn mày đang xục tìm phần lương khô trong tay nải vốn của nó.

Không bao lâu, Tiểu Bất Thông phải bất ngờ khi nghe tiếng lão trách cứ:

- Hừ! sao chỉ là những mẫu bánh khô cứng như thế này? Ta tuy là kẻ khất thực nhưng những thứ lương khô mà ta muốn ám chỉ đến phải là những tảng thịt rừng đã được hơ qua lửa và phải phơi thật khô. Những thứ này làm sao ta nuốt cho trôi đây, tiểu tử?

Vẫn phải nhẫn nhục, Tiểu Bất Thông nói vọng lên:

- Những mẫu bột đó nếu được nhúng qua nước cũng đâu phải khó nuốt? Lão trượng xin đừng làm khó vãn bối nữa!

Đáp lại, Tiểu Bất Thông nghe những tiếng nuốt khó khăn của lão ăn mày, kèm theo là những tiếng nấc nghẹn khó nghe:

- Ực...! Nước! Ta...ta...! Ực! Ta phải đi tìm nước đây! Ôi chao...! A ết ẹn ất...( ta chết nghẹn mất).

Và Tiểu Bất Thông liền nghe tiếng bỏ chạy của lão ăn mày.

Sợ lão phải chết vì nghẹn thật sự, Tiểu Bất Thông vội gào lên thật to, hy vọng sẽ kịp đến tai lão:

- Lão trượng cứ nhằm chân núi mà chạy đến. Ở đó có một dòng suối. Lão trượng có nghe vãn bối nói không?

Không nghe tiếng đáp lại của lão, Tiểu Bất Thông càng thêm sợ.

Tiểu Bất Thông vội đưa mắt nhìn quanh như muốn tìm cách tự thoát khỏi nơi này.

Cái hố mà lão ăn mày và Bất Thông rơi vào vốn sâu độ ba trượng, nhưng do thời gian đất cát rơi xuống nên chỉ còn tầm hai trượng. Tuy khoảng cách hai trượng vẫn là quá lớn để Bất Thông nhảy lên nhưng Bất Thông đã nghĩ ra cách khác.

Hố tuy sâu nhưng không quá rộng so với sải chân của chàng. Tiểu Bất Thông bèn hít một hơi nhảy lên, dang hai chân tì vào hai bên mép hố. Sau khi đã giữ được thăng bằng, Tiểu Bất Thông lại dùng hết sức nhảy lên.

Lần này thì hai tay của Tiểu Bất Thông đã bám được vào thành hố, qua đó Tiểu Bất Thông đã có thể trườn người lên trên miệng hố. Vốn đang lo lắng cho lão ăn mày nên vừa thò đầu lên Tiểu Bất Thông đã định cất tiếng gọi. Nhưng chàng bỗng giật mình vì một bóng ảnh vụt qua trước mặt.

Mắt của Tiểu Bất Thông chợt hoa lên và dường như vừa có ai đó đang ngồi cách hố đất không xa nhưng bây giờ thì không còn nữa.

Không nghĩ đó là bóng ma và càng không dám nghĩ đến những gì vừa thoáng nhìn thấy là thật. Tiểu Bất Thông sau khi thót người khỏi miệng hố liền đưa mắt về phía chân núi Võ Di để kiếm tìm.

Núi Võ Di là nơi Tiểu Bất Thông từng lưu ngụ và chỉ sáng nay Tiểu Bất Thông mới quyết định bỏ đi, do đó địa hình ở chốn này đối với Tiểu Bất Thông rất quen thuộc.

Và Tiểu Bất Thông không khỏi mừng thầm vì ở phía xa, đúng hơn là hướng có dòng suối như lời Tiểu Bất Thông vừa điểm chỉ, lão ăn mày đang tất tả chân thấp chân cao chạy lại.

Lão cũng đã nhìn thấy Tiểu Bất Thông. Vì thế, khi lên tiếng cho dù lão chưa kịp đi đến nơi. Tiểu Bất Thông một lần nữa nghe lão trách mắng:

- Uý! Ngươi tự leo lên được ư? Hừ! sao ngươi không chịu nói sớm cho ta biết? Báo hại, ta vừa phải vội đi tìm nơi có nước như ngươi đã chỉ, vừa phải vắt chân lên cổ để sớm quay lại với ngươi. Ngươi có biết, hí lộng một người cao niên, nhất là người ngang cùng với thúc bá của ngươi là mang tội bất kính hay không? Nhỡ ta do vội phải chạy đến đứt hơi mà chết, một mạng của ngươi đổi được mạng cả ta không, hử?

Lần này, thay vì giận hoặc bỏ qua lời trách mắng sa sã của lão ăn mày , Tiểu Bất Thông bất chợt lạnh giọng nói với lão:

- Lão mắng đủ chưa? Nếu đã đủ, phần lương khô của ta đâu, mau trả lại đây!

Thái độ của Tiểu Bất Thông khiến lão ăn mày giậm chân đùng đùng như dưới chân lão là lửa đỏ:

- Thiên địa quỷ thần ơi, hãy đưa mắt nhìn xuống nè. Lão thì lo lắng cho y cứ vội vội vàng vàng nghĩ cách cứu y. Đổi lại, y chỉ nghĩ đến chỗ lương khô của y. Đời thưở nào laị có chuyện gieo ân mắc oán như vậy chứ. Hãy xuống đây mà xem nè, thiên địa quỷ thần ơi.

Tiểu Bất Thông càng thêm lạnh giọng:

- Lão có kêu suốt ngày cũng không có trời đất nào nghe thấy cho lão. Nghe ta hỏi một lần nữa, lương khô của ta đâu, trả lại đây. Chỗ lương khô đó ta cần dùng đến chí ít là cho mười ngày đi đường. Một mình lão không thể ăn hết ngần ấy được.

Lão phùng má, giận dỗi:

- Muốn có đủ lực để kéo ngươi lên, ta đã dùng hết chỗ lương khô đó rồi. Xí! Ngươi đừng tưởng vì lương khô của ngươi quá ngon nên ta ăn hết. Ngon gì thứ lương khô làm bằng bột vừa nhạt vừa cứng, lại còn hôi mùi ẩm mốc nữa.

Tiểu Bất Thông nhếch môi, cười nửa miệng:

- Có nhạt, có mốc đối với ta vẫn ngon gấp mấy lần những thứ ta phải ngửa tay đi xin của người. Lão đã vất đi đâu? Chỉ cần lão nói ra tự ta sẽ đi nhặt lại.

Lão vẫn không đáp ngay vào điều Tiểu Bất Thông quan tâm. Trái lại, lão trợn mắt giận dữ:

- Cái gì? Ngươi dám xiên xéo ám chỉ ta là người chỉ biết ngửa tay đi xin của ngươi? Hay thật, nếu ta còn cường tráng như ngươi bây giờ, lời nói này của ngươi nhất định sã bị ta đấm cho vỡ mặt.

Tiểu Bất Thông chợt cau mặt và có phần nào áy náy:

- Ta... hừ! Vãn bối không hể có ý ám chỉ như vậy. Vãn bối muốn nói, nếu không có lương khô mang theo, vãn bối đâu thể ngửa tay đi xin của người.

Chép miệng Tiểu Bất Thông tiếp:

- Thôi được! Nếu lão trượng đã ăn hết chố lương khô đó thì thôi, vãn bối cũng sẽ có cách tự lo liệu bản thân.

Dứt lời, Tiểu Bất Thông khom người nhặt lấy tay nải và rảo bước bỏ đi.

Thanh âm của lão ăn mày vẫn nheo nhéo bám theo:

- Sao? Ngươi muốn bỏ đi thật sao? Đâu dễ vậy? Muốn ta bỏ qua câu nói lỡ lời của ngươi ít nào ngươi cũng phải có lời xin lỗi. Nếu ngươi không xin lỗi, ta sẽ dai dẳng bám theo ngươi. Và hễ gặp ai, lập tức ta hô hoán lên, bảo ngươi ỷ sức trẻ hiếp già, một lão già như ta.

Tiểu Bất Thông vẫn rảo bước:

- Lão muốn làm thế nào tuỳ lão. Lão đừng tưởng ta không biết sức của lão còn mạnh khoẻ hơn ta bội phần. Ta không để lão gạt một lần nữa đâu.

Lão dai dẳng bám theo Tiểu Bất Thông thật. Không những thế, lão còn tru tréo:

- Ngươi có mất trí không vậy? một lão già như ta sao lại có sức khoẻ hơn ngươi? Hay ngươi nghĩ ta vì lỡ tay làm ngươi phải rơi xuống hố nên cho ta khoẻ hơn ngươi?

Tiểu Bất Thông dừng lại và quay người về phía sau thật nhanh:

- Ta không hề nghĩ đó là lão lỡ tay. Không những thế, ta còn có bằng chứng, đủ để nói lên thật sự lão còn khoẻ hơn ta.

Lão ăn mày có vóc hình trung bình, so với Tiểu Bất Thông là một thiếu niên tuổi độ mười sáu và đang đà phát triển, cả hai có chiều cao ngang nhau. Do đó, khi Tiểu Bất Thông quay người lại cũng vừa vặn lão ăn mày bước đến đụng mặt. Mặt lão nhăn nhăn, hai mắt hấp háy, lão câng câng mặt như thách thức Tiểu Bất Thông:

- Ngươi có bằng chứng gì bảo ta có súc khoẻ hơn ngươi?

Tiểu Bất Thông cười giễu:

- Lão có biết, muốn chạy đi rồi quay về từ chỗ có hố đất đến nơi có dòng suối, một người đang trẻ khoẻ như ta phải mất gẩn một canh giờ không? Đã vậy, không những lão kịp đi và về trong khoảng thời gian ít hơn một canh giờ, lão còn đủ thời gian để dùng hết chỗ lương khô phải năm bảy người cùng ăn mới hết. Lão nói đi, không khoẻ hơn ta, điều này làm sao xảy ra?

Lão cười hì hì:

- Do vội cứu ngươi đương nhiên ta phải chạy cật lực và chạy cho thật nhanh rồi. Còn nữa, chỗ lương khô kia, hì... hì... ta làm sao ăn hết?

Tiểu Bất Thông liền xoè tay ra:

- Lão không ăn hết vậy là lão vẫn còn cất giữ trong người. Đưa đây! Sau khi đưa ra, lão đường lão, ta đường ta, ta và lão hết ân hết nợ.

Lão nhăn nhó:

- Đương nhiên là ta hãy còn cất giữ. Nhưng không lẽ ngươi không tặng hết cho ta, gọi là lễ vật đền ân?

- Đền ân? Lão có ân gì bảo ta phải đền?

Lão cười nham nhở:

- Còn ân gì nếu không là ân ta cứu ngươi?

- Lão cứu ta hồi nào?

Lão chun mũi:

- Ta có ý định cứu ngươi, đúng chưa? Vì muốn cứu ngươi ta cần phải có sức, ta đã ăn một ít lương khô của ngươi đúng chưa? Do vội, ta bị nghẹn và suýt chết, đúng chưa? Rồi cũng do ngươi chỉ, ta phải ba chân bốn cẳng chạy đến suối nước, sau đó phải vội chạy về. Bao nhiêu đó công sức ta đã bỏ ra có lý nào không đáng cho ngươi phải có hành vi gì cụ thể đáp tạ?

Tiểu Bất Thông lùi lại, tránh xa lão ăn mày. Sau đó, vừa quay lưng vừa tiếp tục bước đi, Tiểu Bất Thông bảo:

- Được rồi! Ta cứu lão, lão không tính, lão chỉ muốn tính với ta về hành vi lão chỉ mới có ý định và chưa thực hiện. Lão muốn giữ chỗ lương khô còn lại, tuỳ lão. Cứ kể như ta không hề có là xong. Cáo biệt!

Lão ăn mày đuổi theo:

- Ê... ê...! Nhờ ngươi nhắc ta mới nhớ. Đây này, ta chia cho ngươi nửa phần lương khô, gọi là đền ân ngươi đã kéo ta lên khỏi hố đất.

Tiểu Bất Thông đi nhanh hơn:

- Lão cứ giữ hết cho lão. Quân tử thì ân bất cần báo. Ta tuy bé nhưng vẫn biết rõ điều đó. Lão không phải bận tâm và cũng đừng bám theo ta nữa.

Nhưng, ở phía sau bỗng có tiếng kêu kinh hoàng của lão ăn mày:

- Ôi chao! Cứu ta với tiểu tử! Nhanh lên, hãy cứu ta nào, tiểu tử.

Tuy ngờ đây là trò đùa của lão nhưng do tâm tính nhân hậu, Tiểu Bất Thông nhăn nhó quay lại:

- Lão đừng đùa nữa mà...

Chỉ mới nói đến đây, Tiểu Bất Thông phải dừng lời. Và nhanh thật nhanh Tiểu Bất Thông chạy đến với lão.

Lão ăn mày đang trợn tròn hai mắt, sợ hãi nhìn một con rắn với thân hình mang mầu hồng óng ánh cứ chập chờn chuẩn bị mổ vào lão.

Lúc Tiểu Bất Thông chạy đến cũng là lúc con rắn phóng người lao nhanh vào lão ăn mày.

Vù...

Nhưng, Tiểu Bất Thông đã nhanh hơn và kịp chộp vào đuôi con rắn.

Vốn quen xử trí với những tình huống tương tự, Tiểu Bất Thông vẫn giữ chặt đuôi rắn và quay tít thành nhiều vòng trên không.

Ào... ào...

Lượng đã đủ, Tiểu Bất Thông bèn theo đà quay, quật luôn thân hình con rắn vào nền đất cứng thật mạnh.

Bộp!

Lập tức có tiếng thở phào của lão ăn mày vang lên:

- Đa tạ trời phật! Nếu không có ngươi...

Tiểu Bất Thông vụt đưa ngón tay lên môi:

- Lão trượng đừng vội lên tiếng.

Lão ăn mày trợn to hai mắt, có ý giận dữ. Và trước khi lão mấp máy môi định mở miệng quát mắng vì hành vi của Tiểu Bất Thông là quá phi lý, lão bỗng nín im và đưa mắt nhìn thái độ kỳ quặc của Tiểu Bất Thông đang cẩn trọng khom người và từ từ tiến đến một bụi cây um tùm cách đó không xa.

Lão ăn mày kinh nghi, cũng lò dò bước khẽ theo chân Tiểu Bất Thông.

Đang chú tâm dõi nhìn vào bụi cây, Tiểu Bất Thông suýt nữa giật mình vì nghe thanh âm của lão ăn mày rót nhẹ vào tai:

- Còn một con nữa sao, tiểu tử?

Tiểu Bất Thông khẽ nhăn mặt, quay lại nhìn lão:

- Lũ rắn này thường đi thành đôi. Con còn lại thường nguy hiểm đó.

Hoảng sợ, lão ăn mày nhảy lùi về phía sau thật nhanh.

Tiếng động do lão ăn mày gây ra không ngờ đã che lấp đi tiếng động sột soạt thật khẽ phát ra từ giữa bụi cây.

Vì không nghe được tiếng động này, Tiểu Bất Thông hoàn toàn bất ngờ khi có một ánh hồng óng ánh từ giữa bụi cây lao ra.

Vù...

Kinh tâm, Tiểu Bất Thông vội khom người và ánh hồng kia cứ thế lao vượt qua mặt Tiểu Bất Thông.

Vù...

Nhìn thấy ánh hồng kia sau khi lao sượt qua Tiểu Bất Thông đang vun vút lao về phía mình, lão ăn mày kinh hoàng kêu lên bải hải:

- Ôi chao!

Không ngờ chỉ vì một chú sơ tâm đã gây ra mối kinh hoàng có thể dẫn đến cái chết cho lão ăn mày, Tiểu Bất Thông dùng hét sức chồm người theo và tìm cách chộp vào đuôi con rắn thứ hai.

Chính lúc nắm được đuôi rắn, mắt của Tiểu Bất Thông bỗng hoa lên và hình ảnh của một nắm tay uy dũng lẫn cái đầu hình ba góc của con rắn cứ loang loáng trước mặt Tiểu Bất Thông.

Không kịp nhận định rõ nắm tay kia là của ai và tại sao con rắn phải quay đầu trở lại, Tiểu Bất Thông liền có cảm nhận ở khuỷu tay chợt đau nhói.

Phập!

Biết đã bị rắn cắn, Tiểu Bất Thông cố nhịn đau, cố quật con rắn xuống nền đất. Nhưng nắm tay kia một lần nữa lại xuất hiện và một lực đạo uy mãnh liền dồn dập đổ vào thân hình nhỏ bé của con rắn.

Ào... Ào...

Vào lúc này, do đã nhận ra nắm tay kia là của ai, Tiểu Bất Thông kinh hoàng kêu lên vội vã:

- Đừng giết con rắn! Vãn bối cần sinh mạng của nó.

Có phần muộn, tiếng kêu của Tiểu Bất Thông vừa dứt tiếng thì tiếng kình lực quật vào thân rắn cũng vang lên.

Bình!

Đưa mắt nhìn và phát hiện thân rắn hãy còn ngo ngoe, chưa chết hẳn, Tiểu Bất Thông bất kể thân hình đang cứng dần, vội chộp vào con rắn và đưa lên miệng.

Lão ăn mày thất kinh:

- Này, đó là độc xà. Ngươi mà ăn nó tất phải vong mạng!

Tiểu Bất Thông không những bỏ ngoài tai lời nói của lão ăn mày mà còn cả quyết ngoạm một cái thật mạnh vào thân rắn, đúng vào chỗ chỉ cách đầu rắn độ một gang tay.

Miệng dính đầy máu rắn, Tiểu Bất Thông sau khi ném bỏ con rắn sang một bên cứ thế mà kêu lão ăn mày:

- Lão trượng hãy... hừ... hừ..., hãy nhặt con rắn khi nãy và, hừ... hừ..., đưa cho vãn... Hự!

Hai mắt Tiểu Bất Thông bỗng trợn ngược và lập tức ngã vật qua một bên, hôn mê trầm trầm...

5. Chốn Hoang Sơ Gặp Lão Ăn Mày-một Già Một Trẻ Đùa Bỡn Nhau

- Ới...Có ai không? Làm ơn cứu lão với.
Thoạt đầu, Tiểu Bất Thông mải cắm cúi bước đi trong tâm trạng thất vọng não nề nên dường như không nghe thấy lời cầu cứu này.

Nhưng một lúc sau, do tiếng kêu càng lúc càng lớn và vì ở một khoảng cách khá gần, Tiểu Bất Thông phải động tâm chạy đến.

Tiếng kêu một lần nữa vang lên và lần này cho biết đích xác địa điểm phát ra tiếng gọi khẩn trương kia:

- Có người nào không? Hãy mở lượng hải hà, làm ơn làm phúc đưa lão thoát khỏi nơi quái quỷ này. Có ai không?

Vất bỏ tay nải, là hành trang duy nhất qua một bên, Tiểu Bất Thông vội khom người, dùng tay vạch những cành lá um tùm của bụi cây dại đang che kín nơi vừa phát ra những thanh âm kêu cứu.

Tiếng cành lá lao xao làm cho ở bên dưới phấn khích và càng kêu gào nhiều hơn:

- Tiên thần thánh phật ơi! May quá, có người đến rồi. Ân nhân ơi ân nhân. Làm ơn đưa lão lên khỏi nơi hôi hám này. Chao ôi, kêu đến khản giọng rốt cuộc cũng có người nghe thấy. Nam mô a di đà phật!

Khi những cành lá um tùm đã bị Tiểu Bất Thông vừa bẻ vừa vén qua một bên, một hố đất khá sâu liền lộ rõ. Qua đó, Tiểu Bất Thông nhìn thấy một lão ăn mày chẳng hiểu đi đứng thế nào lại rơi đúng vào hố đất.

Lão cũng nhìn thấy một Tiểu Bất Thông nên mửng rỡ xua tay loạn xạ:

- Tiểu oa nhi! Ngươi còn chờ gì nữa không giúp ta leo lên chỗ quái quỉ này?

Đưa mắt ước lượng độ sâu của hố đất, Tiểu Bất Thông vội trấn an lão:

- Hố đất này là do bọn hiệp bộ quanh đây đào để bẫy thú. Tuy lâu không dùng đến nhưng hố hãy còn khá sâu. Lão trượng cứ yên tâm và chờ vãn bối thêm một lúc nữa. Vãn bối lập tức đi tìm...

Lão ăn mày xem ra có tính khí thật nóng nảy. Lão thét toáng lên:

- Ngươi định đùa hay sao mà bảo ta phải yên tâm và cứ ở dưới này chờ đợi? Nghe đây, tuy ta chưa đủ già để làm nội tổ của ngươi nhưng chí ít cũng là bầc cao niên, ngữ ngươi có làm nhi tử của ta vẫn chưa xứng. Ngươi dám nói những lời như vậy không nếu người rơi xuông hố đất quái quỷ này không phải ta mà là phụ thân ngươi? Ngươi có muốn chờ thì cứ xuống đây mà chờ.

Chưa từng gặp qua người nào đáng lý phải có lời mềm mỏng van xin thì lại có những lời quát tháo trịch thượng như lão ăn mày này, Tiểu Bất Thông tức giận, phủi tay đứng lên:

- Có muốn mắng ít ra lão trượng cũng phải có cái nhìn thông tình đạt lý mới đúng. Hố đất sâu như thế này, nếu vãn bối không có những vật dụng cần thiết, như một sợi dây rừng hoặc một nhánh cây tương đối dài chẳng hạn, vãn bối dù muốn kéo lão trượng lên cũng vô phương. Lão trượng không muốn chờ cũng phải chờ.

Sợ Tiểu Bất Thông vì quá giận sẽ bỏ đi, lão ăn mày vội đổi giọng:

- Là lão không đúng, xin tiểu hữu đừng giận. Đổi lại là tiểu hữu, nếu phải kêu gào gần hai canh giờ như lão, có lẽ tiểu hữu hoảng sợ và có những lời thất ngôn như lão thôi! Tiểu hữu đừng bỏ đi, hãy giúp lão với.

Tiểu Bất Thông vừa cười vừa lắc đầu:

- Có đi, vãn bối chỉ tìm vật dụng nào đó thôi. Vãn bối đâu nỡ thấy lão trượng lâm nạn mà không cứu.

Lập tức, lão ăn mày lại nỗi đoá:

- Ngốc ơi là ngốc! Ngươi cần gì phải đi tìm những vật dụng gì đó như ngươi nói? Nghe này, chỉ cần ngươi cố khom người xuống và đưa tay ra cho ta. Ta tuy già nhưng không lẽ không thể nhảy lên và nắm được tay ngươi sao? Đó là phương cách dễ nhất và mau lẹ nhất, không lẽ ngươi không nghĩ ra?

Tiểu Bất Thông thở dài, như muốn dùng tiếng thở dài này để giải toả bớt những nỗi hậm hực vì cứ bị lão ăn mày mắng và mắng phi lý.

- Lão trượng có biết làm như thế là rất mạo hiểm không? Nhỡ vãn bối không đủ lực để kéo lão trượng lên, ngược lại còn bị lão trượng lôi luôn xuống dưới, khi đó chẳng phải hai người chúng ta cùng lâm nạn như nhau sao?

Lão ăn mày giẫm chân giận dữ:

- Rơi làm sao được mà rơi? Có chăng, chỉ vì ngươi không có khí phách như một nam tử hán đại trượng phu đích thực nên ngươi mới cho đây là hành động mạo hiểm. Xem ngươi thế này mà lại kém đởm lược, chẳng khác nào bọn nữ nhi liễu yếu đào tơ.

Tuy bị khích nộ nhưng Tiểu Bất Thông vẫn mỉm cười:

- Lão trượng muốn nói thế nào cũng được. Những gì vãn bối tự cho là đúng, vãn bối cứ thế mà làm. Lúc này đâu phải là lúc mạo hiểm chỉ để được tiếng đởm lược hơn người?

Thấy Tiểu Bất Thông xoay người bỏ đi thật, lão ăn mày một lần nữa van xin:

- Ngươi đừng bỏ đi. Là lão không đúng, lão hoàn toàn sai. Hãy quay lại cứu lão với. Lão sẽ gọi ngươi là tiểu gia, à không, sẽ gọi là đại gia, đại đại gia.

Tiểu Bất Thông bất ngờ quay người lại:

- Nếu vãn bối đưa tay xuống liệu lão trượng có đủ lực để nhảy lên không?

Lão cả mừng:

- Ngươi không đi tìm những vật dụng gì đó như vừa nói sao?

Tiểu Bất Thông lắc đầu:

- Vãn bối đã kịp nhìn qua địa hình nơi đây rồi, không thể dễ dàng tìm một mẫu dây rừng hay một nhánh cây tương đối vững chắc. Đành phải dùng theo phương cách lão trượng vừa nói vậy.

Lão toét miệng cười:

- Thì ta đã bảo mà. Ngươi yên tâm, nhảy lên khỏi hố đất này chưa biết ra sao, nhưng để nhảy lên và nắm đúng tay ngươi, ta tự tin là ta làm được.

Tiểu Bất Thông sau khi nằm phục xuống đất và chồm gần nửa người vào miêng hố, vừa đưa tay xuống thật sâu, thật hết tầm với, miệng vừa bảo:

- Lão trượng không nên dùng lực nhiều. Chỉ cần nắm được tay vãn bối là đủ. Đến lúc đó, vãn bối sẽ lựa thế tìm cách kéo lão trượng lên.

Tiểu Bất Thông vừa dứt lời, đã nghe lão ăn mày hét lên một tiệng thất dũng mãnh:

- Lên này!

Lập tức, tay của Tiểu Bất Thông liền bị lão nắm chặt. Và không hiểu lão đã làm cách nào mà thân hình của Tiểu Bất Thông tuy bị lôi mạnh xuống dưới nhưng phần lão thì cứ thoăn thoắt leo lên khỏi hố đất.

Đến lúc Tiểu Bất Thông nhận ra sự thế, thì.

Huỵch!

Có rơi vào hố đất, Tiểu Bất Thông mới hiểu tại sao lão ăn mày đã gọi đây là nơi hôi hám.

Nhìn bãi phân vừa vô tình đạp vào, Tiểu Bất Thông nhăn mặt và không hiểu đây là phân người hay phân thú.

Lúc đó, từ bên trên có tràng cười của lão ăn mày vọng xuống:

- Đấy, ta đã bảo mà. Nơi này đúng là nơi hôi hám. Nếu ngươi đừng nhắm mắt nhắm mũi thì đâu đã giẫm phải bãi phân kia? Nhìn ngươi nhăn nhó thật tức cười. Ha... ha...

Nghe lão cười, Tiểu Bất Thông suýt nữa buột miệng thoá mạ.

Kịp nghĩ lại, Tiểu Bất Thông vội gọi lão:

- Tại sao lão trượng kéo mạnh quá khiến vãn hối phải rơi xuống. Bây giờ đến lượt lão trượng, hãy kéo vãn bối lên với.

Lão lắc đầu nguầy nguậy:

- Không được! Nhỡ ngươi lại lôi ta xuống thì sao?

Tiểu Bất Thông cố nén giận:

- Vãn bối biết tự lượng sức, sẽ không dùng quá lực như lão trượng đâu.

Lão vẫn lắc đầu:

- Ta cũng biết tự lượng sức như ngươi vậy! Nhất định là không được, ngươi đành phải chờ ta một lúc thôi.

Tiểu Bất Thông lo lắng:

- Lão định tìm dây rừng ư? Mãi ở chân núi mới có mọc những loại dây rừng cần thiết!

Lão thở dài thiểu não:

- Ta đâu nói là sẽ tìm dây rừng? Ta đang đói, đói đến tứ chi cũng bủn rủn. Ta đâu còn sức lực để kéo ngươi lên. Ngươi hãy chờ ta tìm cái gì bỏ bụng đã.

Biết lão cố tình giở trò. Tiểu Bất Thông bảo:

- Trong tay nải của vãn bối có chút ít lương khô. Nếu lão trượng không ngại...

Chưa nói dứt lời.,Tiểu Bất Thông đã nghe lão reo lên:

- Có lương khô à? Sao ngươi không nói sớm? Đâu để ta xem thử.

Bóng lão biến mất khỏi miệng hố. Thay vào đó, Tiểu Bất Thông nghe tiếng sột soạt, chứng tỏ lão ăn mày đang xục tìm phần lương khô trong tay nải vốn của nó.

Không bao lâu, Tiểu Bất Thông phải bất ngờ khi nghe tiếng lão trách cứ:

- Hừ! sao chỉ là những mẫu bánh khô cứng như thế này? Ta tuy là kẻ khất thực nhưng những thứ lương khô mà ta muốn ám chỉ đến phải là những tảng thịt rừng đã được hơ qua lửa và phải phơi thật khô. Những thứ này làm sao ta nuốt cho trôi đây, tiểu tử?

Vẫn phải nhẫn nhục, Tiểu Bất Thông nói vọng lên:

- Những mẫu bột đó nếu được nhúng qua nước cũng đâu phải khó nuốt? Lão trượng xin đừng làm khó vãn bối nữa!

Đáp lại, Tiểu Bất Thông nghe những tiếng nuốt khó khăn của lão ăn mày, kèm theo là những tiếng nấc nghẹn khó nghe:

- Ực...! Nước! Ta...ta...! Ực! Ta phải đi tìm nước đây! Ôi chao...! A ết ẹn ất...( ta chết nghẹn mất).

Và Tiểu Bất Thông liền nghe tiếng bỏ chạy của lão ăn mày.

Sợ lão phải chết vì nghẹn thật sự, Tiểu Bất Thông vội gào lên thật to, hy vọng sẽ kịp đến tai lão:

- Lão trượng cứ nhằm chân núi mà chạy đến. Ở đó có một dòng suối. Lão trượng có nghe vãn bối nói không?

Không nghe tiếng đáp lại của lão, Tiểu Bất Thông càng thêm sợ.

Tiểu Bất Thông vội đưa mắt nhìn quanh như muốn tìm cách tự thoát khỏi nơi này.

Cái hố mà lão ăn mày và Bất Thông rơi vào vốn sâu độ ba trượng, nhưng do thời gian đất cát rơi xuống nên chỉ còn tầm hai trượng. Tuy khoảng cách hai trượng vẫn là quá lớn để Bất Thông nhảy lên nhưng Bất Thông đã nghĩ ra cách khác.

Hố tuy sâu nhưng không quá rộng so với sải chân của chàng. Tiểu Bất Thông bèn hít một hơi nhảy lên, dang hai chân tì vào hai bên mép hố. Sau khi đã giữ được thăng bằng, Tiểu Bất Thông lại dùng hết sức nhảy lên.

Lần này thì hai tay của Tiểu Bất Thông đã bám được vào thành hố, qua đó Tiểu Bất Thông đã có thể trườn người lên trên miệng hố. Vốn đang lo lắng cho lão ăn mày nên vừa thò đầu lên Tiểu Bất Thông đã định cất tiếng gọi. Nhưng chàng bỗng giật mình vì một bóng ảnh vụt qua trước mặt.

Mắt của Tiểu Bất Thông chợt hoa lên và dường như vừa có ai đó đang ngồi cách hố đất không xa nhưng bây giờ thì không còn nữa.

Không nghĩ đó là bóng ma và càng không dám nghĩ đến những gì vừa thoáng nhìn thấy là thật. Tiểu Bất Thông sau khi thót người khỏi miệng hố liền đưa mắt về phía chân núi Võ Di để kiếm tìm.

Núi Võ Di là nơi Tiểu Bất Thông từng lưu ngụ và chỉ sáng nay Tiểu Bất Thông mới quyết định bỏ đi, do đó địa hình ở chốn này đối với Tiểu Bất Thông rất quen thuộc.

Và Tiểu Bất Thông không khỏi mừng thầm vì ở phía xa, đúng hơn là hướng có dòng suối như lời Tiểu Bất Thông vừa điểm chỉ, lão ăn mày đang tất tả chân thấp chân cao chạy lại.

Lão cũng đã nhìn thấy Tiểu Bất Thông. Vì thế, khi lên tiếng cho dù lão chưa kịp đi đến nơi. Tiểu Bất Thông một lần nữa nghe lão trách mắng:

- Uý! Ngươi tự leo lên được ư? Hừ! sao ngươi không chịu nói sớm cho ta biết? Báo hại, ta vừa phải vội đi tìm nơi có nước như ngươi đã chỉ, vừa phải vắt chân lên cổ để sớm quay lại với ngươi. Ngươi có biết, hí lộng một người cao niên, nhất là người ngang cùng với thúc bá của ngươi là mang tội bất kính hay không? Nhỡ ta do vội phải chạy đến đứt hơi mà chết, một mạng của ngươi đổi được mạng cả ta không, hử?

Lần này, thay vì giận hoặc bỏ qua lời trách mắng sa sã của lão ăn mày , Tiểu Bất Thông bất chợt lạnh giọng nói với lão:

- Lão mắng đủ chưa? Nếu đã đủ, phần lương khô của ta đâu, mau trả lại đây!

Thái độ của Tiểu Bất Thông khiến lão ăn mày giậm chân đùng đùng như dưới chân lão là lửa đỏ:

- Thiên địa quỷ thần ơi, hãy đưa mắt nhìn xuống nè. Lão thì lo lắng cho y cứ vội vội vàng vàng nghĩ cách cứu y. Đổi lại, y chỉ nghĩ đến chỗ lương khô của y. Đời thưở nào laị có chuyện gieo ân mắc oán như vậy chứ. Hãy xuống đây mà xem nè, thiên địa quỷ thần ơi.

Tiểu Bất Thông càng thêm lạnh giọng:

- Lão có kêu suốt ngày cũng không có trời đất nào nghe thấy cho lão. Nghe ta hỏi một lần nữa, lương khô của ta đâu, trả lại đây. Chỗ lương khô đó ta cần dùng đến chí ít là cho mười ngày đi đường. Một mình lão không thể ăn hết ngần ấy được.

Lão phùng má, giận dỗi:

- Muốn có đủ lực để kéo ngươi lên, ta đã dùng hết chỗ lương khô đó rồi. Xí! Ngươi đừng tưởng vì lương khô của ngươi quá ngon nên ta ăn hết. Ngon gì thứ lương khô làm bằng bột vừa nhạt vừa cứng, lại còn hôi mùi ẩm mốc nữa.

Tiểu Bất Thông nhếch môi, cười nửa miệng:

- Có nhạt, có mốc đối với ta vẫn ngon gấp mấy lần những thứ ta phải ngửa tay đi xin của người. Lão đã vất đi đâu? Chỉ cần lão nói ra tự ta sẽ đi nhặt lại.

Lão vẫn không đáp ngay vào điều Tiểu Bất Thông quan tâm. Trái lại, lão trợn mắt giận dữ:

- Cái gì? Ngươi dám xiên xéo ám chỉ ta là người chỉ biết ngửa tay đi xin của ngươi? Hay thật, nếu ta còn cường tráng như ngươi bây giờ, lời nói này của ngươi nhất định sã bị ta đấm cho vỡ mặt.

Tiểu Bất Thông chợt cau mặt và có phần nào áy náy:

- Ta... hừ! Vãn bối không hể có ý ám chỉ như vậy. Vãn bối muốn nói, nếu không có lương khô mang theo, vãn bối đâu thể ngửa tay đi xin của người.

Chép miệng Tiểu Bất Thông tiếp:

- Thôi được! Nếu lão trượng đã ăn hết chố lương khô đó thì thôi, vãn bối cũng sẽ có cách tự lo liệu bản thân.

Dứt lời, Tiểu Bất Thông khom người nhặt lấy tay nải và rảo bước bỏ đi.

Thanh âm của lão ăn mày vẫn nheo nhéo bám theo:

- Sao? Ngươi muốn bỏ đi thật sao? Đâu dễ vậy? Muốn ta bỏ qua câu nói lỡ lời của ngươi ít nào ngươi cũng phải có lời xin lỗi. Nếu ngươi không xin lỗi, ta sẽ dai dẳng bám theo ngươi. Và hễ gặp ai, lập tức ta hô hoán lên, bảo ngươi ỷ sức trẻ hiếp già, một lão già như ta.

Tiểu Bất Thông vẫn rảo bước:

- Lão muốn làm thế nào tuỳ lão. Lão đừng tưởng ta không biết sức của lão còn mạnh khoẻ hơn ta bội phần. Ta không để lão gạt một lần nữa đâu.

Lão dai dẳng bám theo Tiểu Bất Thông thật. Không những thế, lão còn tru tréo:

- Ngươi có mất trí không vậy? một lão già như ta sao lại có sức khoẻ hơn ngươi? Hay ngươi nghĩ ta vì lỡ tay làm ngươi phải rơi xuống hố nên cho ta khoẻ hơn ngươi?

Tiểu Bất Thông dừng lại và quay người về phía sau thật nhanh:

- Ta không hề nghĩ đó là lão lỡ tay. Không những thế, ta còn có bằng chứng, đủ để nói lên thật sự lão còn khoẻ hơn ta.

Lão ăn mày có vóc hình trung bình, so với Tiểu Bất Thông là một thiếu niên tuổi độ mười sáu và đang đà phát triển, cả hai có chiều cao ngang nhau. Do đó, khi Tiểu Bất Thông quay người lại cũng vừa vặn lão ăn mày bước đến đụng mặt. Mặt lão nhăn nhăn, hai mắt hấp háy, lão câng câng mặt như thách thức Tiểu Bất Thông:

- Ngươi có bằng chứng gì bảo ta có súc khoẻ hơn ngươi?

Tiểu Bất Thông cười giễu:

- Lão có biết, muốn chạy đi rồi quay về từ chỗ có hố đất đến nơi có dòng suối, một người đang trẻ khoẻ như ta phải mất gẩn một canh giờ không? Đã vậy, không những lão kịp đi và về trong khoảng thời gian ít hơn một canh giờ, lão còn đủ thời gian để dùng hết chỗ lương khô phải năm bảy người cùng ăn mới hết. Lão nói đi, không khoẻ hơn ta, điều này làm sao xảy ra?

Lão cười hì hì:

- Do vội cứu ngươi đương nhiên ta phải chạy cật lực và chạy cho thật nhanh rồi. Còn nữa, chỗ lương khô kia, hì... hì... ta làm sao ăn hết?

Tiểu Bất Thông liền xoè tay ra:

- Lão không ăn hết vậy là lão vẫn còn cất giữ trong người. Đưa đây! Sau khi đưa ra, lão đường lão, ta đường ta, ta và lão hết ân hết nợ.

Lão nhăn nhó:

- Đương nhiên là ta hãy còn cất giữ. Nhưng không lẽ ngươi không tặng hết cho ta, gọi là lễ vật đền ân?

- Đền ân? Lão có ân gì bảo ta phải đền?

Lão cười nham nhở:

- Còn ân gì nếu không là ân ta cứu ngươi?

- Lão cứu ta hồi nào?

Lão chun mũi:

- Ta có ý định cứu ngươi, đúng chưa? Vì muốn cứu ngươi ta cần phải có sức, ta đã ăn một ít lương khô của ngươi đúng chưa? Do vội, ta bị nghẹn và suýt chết, đúng chưa? Rồi cũng do ngươi chỉ, ta phải ba chân bốn cẳng chạy đến suối nước, sau đó phải vội chạy về. Bao nhiêu đó công sức ta đã bỏ ra có lý nào không đáng cho ngươi phải có hành vi gì cụ thể đáp tạ?

Tiểu Bất Thông lùi lại, tránh xa lão ăn mày. Sau đó, vừa quay lưng vừa tiếp tục bước đi, Tiểu Bất Thông bảo:

- Được rồi! Ta cứu lão, lão không tính, lão chỉ muốn tính với ta về hành vi lão chỉ mới có ý định và chưa thực hiện. Lão muốn giữ chỗ lương khô còn lại, tuỳ lão. Cứ kể như ta không hề có là xong. Cáo biệt!

Lão ăn mày đuổi theo:

- Ê... ê...! Nhờ ngươi nhắc ta mới nhớ. Đây này, ta chia cho ngươi nửa phần lương khô, gọi là đền ân ngươi đã kéo ta lên khỏi hố đất.

Tiểu Bất Thông đi nhanh hơn:

- Lão cứ giữ hết cho lão. Quân tử thì ân bất cần báo. Ta tuy bé nhưng vẫn biết rõ điều đó. Lão không phải bận tâm và cũng đừng bám theo ta nữa.

Nhưng, ở phía sau bỗng có tiếng kêu kinh hoàng của lão ăn mày:

- Ôi chao! Cứu ta với tiểu tử! Nhanh lên, hãy cứu ta nào, tiểu tử.

Tuy ngờ đây là trò đùa của lão nhưng do tâm tính nhân hậu, Tiểu Bất Thông nhăn nhó quay lại:

- Lão đừng đùa nữa mà...

Chỉ mới nói đến đây, Tiểu Bất Thông phải dừng lời. Và nhanh thật nhanh Tiểu Bất Thông chạy đến với lão.

Lão ăn mày đang trợn tròn hai mắt, sợ hãi nhìn một con rắn với thân hình mang mầu hồng óng ánh cứ chập chờn chuẩn bị mổ vào lão.

Lúc Tiểu Bất Thông chạy đến cũng là lúc con rắn phóng người lao nhanh vào lão ăn mày.

Vù...

Nhưng, Tiểu Bất Thông đã nhanh hơn và kịp chộp vào đuôi con rắn.

Vốn quen xử trí với những tình huống tương tự, Tiểu Bất Thông vẫn giữ chặt đuôi rắn và quay tít thành nhiều vòng trên không.

Ào... ào...

Lượng đã đủ, Tiểu Bất Thông bèn theo đà quay, quật luôn thân hình con rắn vào nền đất cứng thật mạnh.

Bộp!

Lập tức có tiếng thở phào của lão ăn mày vang lên:

- Đa tạ trời phật! Nếu không có ngươi...

Tiểu Bất Thông vụt đưa ngón tay lên môi:

- Lão trượng đừng vội lên tiếng.

Lão ăn mày trợn to hai mắt, có ý giận dữ. Và trước khi lão mấp máy môi định mở miệng quát mắng vì hành vi của Tiểu Bất Thông là quá phi lý, lão bỗng nín im và đưa mắt nhìn thái độ kỳ quặc của Tiểu Bất Thông đang cẩn trọng khom người và từ từ tiến đến một bụi cây um tùm cách đó không xa.

Lão ăn mày kinh nghi, cũng lò dò bước khẽ theo chân Tiểu Bất Thông.

Đang chú tâm dõi nhìn vào bụi cây, Tiểu Bất Thông suýt nữa giật mình vì nghe thanh âm của lão ăn mày rót nhẹ vào tai:

- Còn một con nữa sao, tiểu tử?

Tiểu Bất Thông khẽ nhăn mặt, quay lại nhìn lão:

- Lũ rắn này thường đi thành đôi. Con còn lại thường nguy hiểm đó.

Hoảng sợ, lão ăn mày nhảy lùi về phía sau thật nhanh.

Tiếng động do lão ăn mày gây ra không ngờ đã che lấp đi tiếng động sột soạt thật khẽ phát ra từ giữa bụi cây.

Vì không nghe được tiếng động này, Tiểu Bất Thông hoàn toàn bất ngờ khi có một ánh hồng óng ánh từ giữa bụi cây lao ra.

Vù...

Kinh tâm, Tiểu Bất Thông vội khom người và ánh hồng kia cứ thế lao vượt qua mặt Tiểu Bất Thông.

Vù...

Nhìn thấy ánh hồng kia sau khi lao sượt qua Tiểu Bất Thông đang vun vút lao về phía mình, lão ăn mày kinh hoàng kêu lên bải hải:

- Ôi chao!

Không ngờ chỉ vì một chú sơ tâm đã gây ra mối kinh hoàng có thể dẫn đến cái chết cho lão ăn mày, Tiểu Bất Thông dùng hét sức chồm người theo và tìm cách chộp vào đuôi con rắn thứ hai.

Chính lúc nắm được đuôi rắn, mắt của Tiểu Bất Thông bỗng hoa lên và hình ảnh của một nắm tay uy dũng lẫn cái đầu hình ba góc của con rắn cứ loang loáng trước mặt Tiểu Bất Thông.

Không kịp nhận định rõ nắm tay kia là của ai và tại sao con rắn phải quay đầu trở lại, Tiểu Bất Thông liền có cảm nhận ở khuỷu tay chợt đau nhói.

Phập!

Biết đã bị rắn cắn, Tiểu Bất Thông cố nhịn đau, cố quật con rắn xuống nền đất. Nhưng nắm tay kia một lần nữa lại xuất hiện và một lực đạo uy mãnh liền dồn dập đổ vào thân hình nhỏ bé của con rắn.

Ào... Ào...

Vào lúc này, do đã nhận ra nắm tay kia là của ai, Tiểu Bất Thông kinh hoàng kêu lên vội vã:

- Đừng giết con rắn! Vãn bối cần sinh mạng của nó.

Có phần muộn, tiếng kêu của Tiểu Bất Thông vừa dứt tiếng thì tiếng kình lực quật vào thân rắn cũng vang lên.

Bình!

Đưa mắt nhìn và phát hiện thân rắn hãy còn ngo ngoe, chưa chết hẳn, Tiểu Bất Thông bất kể thân hình đang cứng dần, vội chộp vào con rắn và đưa lên miệng.

Lão ăn mày thất kinh:

- Này, đó là độc xà. Ngươi mà ăn nó tất phải vong mạng!

Tiểu Bất Thông không những bỏ ngoài tai lời nói của lão ăn mày mà còn cả quyết ngoạm một cái thật mạnh vào thân rắn, đúng vào chỗ chỉ cách đầu rắn độ một gang tay.

Miệng dính đầy máu rắn, Tiểu Bất Thông sau khi ném bỏ con rắn sang một bên cứ thế mà kêu lão ăn mày:

- Lão trượng hãy... hừ... hừ..., hãy nhặt con rắn khi nãy và, hừ... hừ..., đưa cho vãn... Hự!

Hai mắt Tiểu Bất Thông bỗng trợn ngược và lập tức ngã vật qua một bên, hôn mê trầm trầm...

6. Muốn Bái Sư Cũng Phải Chọn Người-những Điều Bí Ẩn Ở Văn Gia

Câu đầu tiên Tiểu Bất Thông nghe thấy sau khi tìm lại nhận thức, không ngờ lại là câu nói quen thuộc:
- Đa tạ trời phật! Rốt cuộc ngươi cũng tỉnh lại. Thiên địa quỷ thần ơi! Vậy mà ta cứ lo đến phát sốt, những tưởng ngươi phen này khó toàn mạng.

Tiểu Bất Thông gượng ngồi dậy. Bên cạnh đống lửa thật to đang toả sáng. Nhìn Tiểu Bất Thông không thể không nhìn thấy thân hình con rắn đã bị ai đó xé phanh ra:

- Hoá ra lão trượng đã kịp mổ lấy mật rắn (hoàng đởm) và cho vào miệng vãn bối.

Vòng tay thủ lễ, Tiểu Bất Thông hướng về lão ăn mày:

- Lần này mới đích thực lão trượng đã có ân cứu mạng, xin nhận của vãn bối một lạy.

Lão ăn mày thở phì phì:

- Bình thường ta rất sợ những giống vật có lớp da lạnh tanh như lũ quỷ này. Cứu được ngươi, chỉ lạy một lạy làm sao đủ, tiểu tử?

Tiểu Bất Thông phì cười:

- Thôi mà! Lão trượng còn giấu vãn bối làm gì nữa? Một cao nhân như lão trượng đừng nói là một con rắn, dù năm bảy mãnh hổ có xuất hiện lão trượng cũng thừa năng lực diệt trừ. Chỉ tại vãn bối có mắt như mù, ngỡ lão trượng bị nguy hiểm thật nên mới mạo hiểm suýt nữa mất mạng.

Lão nhăn nhó, trông điệu bộ thật khổ sở:

- Ngươi lại xiên xéo ta? Gọi là lão nhân còn dễ nghe, cao nhân gì thứ ăn mày như ta?

Tiểu Bất Thông vẫn mỉm cười:

- Trong những nhân vật giang hồ đã vì di học của Ma Trung Tử phải tìm đến Võ Di Sơn này, vãn bối từng nghe lão Sa Hồng Cát đề cập đến một nhân vật gọi là bang chủ Cái Bang. Lão trượng mang dáng dấp như một khất cái, với thân thủ bất phàm, đã hai phen khiến cho vãn bối cứ ngỡ như gặp ma, lão trượng đây chính là bang chủ Cái Bang. Vãn bối đoán không lầm đấy chứ?

Lão nhân nhấp nháy hai mắt:

- Là hai lần nào, ngươi nói rõ hơn xem?

Tiểu Bất Thông kể:

- Lần thứ nhất, lúc vãn bối tìm được cách leo lên khỏi hố đất, vì không muốn vãn bối phát hiện lão trượng vẫn ở gần đó, không hề đâm bổ đi tìm dòng suối, phải chăng lão trượng đã dùng võ công và nhanh nhẹn bỏ đi? Sau đó, lão trượng đã chạy trở lại vờ như đang từ dòng suối quay về?

Lão bĩu môi:

- Ngươi mơ mộng nhiều quá nên đã tưởng tượng ra. Còn lần thứ hai?

- Cứ nhìn cái đầu nát bét của con rắn này là rõ. Đây là lần thứ hai lão trượng buộc phải để lộ võ công. Phải chăng vì không muốn vãn bối bị rắn cắn, lão trượng phải dùng công phu võ học để quật nát đầu rắn?

Lão nhún vai:

- Trí tưởng tượng của ngươi không ngờ lại phong phú đến vậy. Thôi bất tất phải phí lời. Ta đang đói bụng đây, có lẽ ngươi cũng vậy vì ngươi đã hôn mê gần trọn một ngày. Ta không cần ngươi nói lời đáp tạ suông, ngươi nên tìm cho ta một chút vật thực thì hơn.

Vẫn tin chắc điều đã nhận định. Tiểu Bất Thông vừa mỉm cười vừa lôi hai con rắn lại gần:

- Loại rắn này tuy rất hiếm thấy ở Võ di Sơn, nhưng cũng như bao con rắn khác, bất luận có độc hay không có độc, thịt của nó nếu nướng lên cũng rất thơm. Và khi ăn nó vào vừa ngon vừa ngọt. Lão trượng xem đây!

Miệng thì nói và hai tay của Tiểu Bất Thông cứ nhanh nhẹn lật ngửa thân hình hai con rắn vào đống lửa đỏ:

Xèo... Xèo...

Mùi thơm của thịt nướng liền bốc lên, phả vào mùi thơm ngát.

Thấy lão ăn mày cứ nuối nước bọt ừng ực. Tiểu Bất Thông cười tươi hơn:

- Chưa đâu! Mỡ chúng đang chảy ra nếu được vãn bối rưới vào chỗ lương khô vốn có của vãn bối, nó sẽ mềm lại. Và khi ăn với thịt rắn mới cảm nhận hết cái béo và độ giòn của loại lương khô đó.

Bị Tiểu Bất Thông dẫn dụ mà không biết, lão ăn mày cho tay vào bọc áo và lôi ra một nắm tướng chính là chỗ bột mạch khô Tiểu Bất Thông mang theo:

- Ngươi làm thử xem, liệu có như lời ngươi vừa nói không?

Nhận lấy nắm bột, Tiểu Bất Thông bẻ ra hai mảnh.

Và sau khi cho mỡ rắn nhiễu ngay vào hai mảnh bột như đã nói. Tiểu Bất Thông suýt xoa:

- Được rồi đấy! Lão trượng dùng thử xem nào.

Lão nhận lấy phần của lão và đưa ngay lên miệng:

- Chà... chà...

Nhìn lão ăn ngon miệng, Tiểu Bất Thông đưa luôn phần còn lại cho lão.

Không khách sáo, lão ăn hết, không chừa cho Tiểu Bất Thông dù là một mẩu nhỏ.

Đến khi ăn hết, lão mới vờ vĩnh:

- Ôi chao! Ta đã ăn hết phần ngươi rồi?

Tiểu Bất Thông mỉm cười:

- Không sao! Vẫn còn chỗ lương khô này, vãn bối ăn đã quen nên đâu ngại.

Chờ Tiểu Bất Thông ăn xong, lão ăn mày xoa hai tay vào nhau:

- Được rồi! Ta đúng là cao nhân như ngươi nói thì sao? Không lẽ ngươi sẽ trách ta vì ta mãi giả vờ khiến ngươi suýt mất mạng?

Tiểu Bất Thông nghiêm mặt:

- Vãn bối nào dám! Ý định của vãn bối là...

Lão xua tay, không chờ Tiểu Bất Thông nói hết câu:

- Này, ngươi đừng nói là ngươi muốn bái ta làm sư phụ nha. Phần của ngươi đã được Gia Cát Phàm định đoạt rồi.

Tiểu Bất Thông lắc đầu:

- Tuy chưa biết mối thù của vãn bối là thế nào, kẻ thù là ai, nhưng vãn bối muốn đối phó với Tôn Nhất Bình, Hoa Vô Sắc, Sa Hồng Cát và Thạch Phù Vân nên không thể bái Gia Cát Phàm làm sư phụ.

Lão nheo mắt:

- Tại sao?

- Vì bản lãnh của Gia Cát Phàm như không đủ để đối phó với những nhân vật này.

- Hừm! ngươi biết gì mà nói? Gia Cát Phàm dẫu sao cũng là chưởng môn của một đại phái như những nhân vật kia, sao lại không có đủ bản lãnh?

Tiểu Bất Thông thoáng thừ người:

- Vãn bối tuy không biết võ công, nhưng qua diễn biến lúc đó, Gia Cát Phàm tiền bối không muốn cùng Sa Hồn Cát động thủ, chứng tỏ bản lãnh của Hoa Sơn không thể cao hơn Côn Luân phái.

- Nhận định của ngươi chưa chắc đã đúng. Biết đâu chưa phải lúc Gia Cát Phàm ra tay?

Tiểu Bất Thông lại lắc đầu:

- Khi sinh mạng của vãn bối bị uy hiếp, có lẽ nào đó chưa phải là lúc cho Gia Cát tiền bối ra tay? Nói đúng hơn. Gia Cát tiền bối thực sự muốn ra tay nhưng do không có phản ứng nhanh nhạy bằng nhân vật khác.

- Nhân vật nào?

- Là lão trượng?

Lão kinh ngạc:

- Là ta? Ta ra tay hồi nào? Ngươi lại tự tưởng tượng ra đó à?

Tiểu Bất Thông nhìn ngay vào mắt lão:

- Vãn bối nói điều này là đích xác. Gia mẫu từng dạy, hữu ân tất báo. Vì thế, lúc được cứu mạng, tuy vãn bối không thấy gì nhưng qua thanh âm do lão trượng phát ra, bây giờ nhớ lại vãn bối biết nhân vật đó không ai khác ngoài lão trượng.

Sắc mặt lão ăn mày có phần kinh dị:

- Ngươi có thể ghi nhớ một cách chuẩn xác như vậy sao?

Biết đã đoán đúng. Tiểu Bất Thông kêu lên:

- Lão trượng xin hãy thu nhận vãn bối làm đệ tử!

Lão xua tay:

- So về bản lãnh, ta còn chưa dám nhận mình là cao minh hơn Gia Cát Phàm, ngươi...

Tiểu Bất Thông vẫn nài nỉ:

- Bất luận thế nào, vãn bối chỉ muốn được lão trượng thu nhận.

Lão bĩu môi:

- Ta là một khất cái, chuyên ngửa tay xin người, ngươi không ngại ư?

Tiểu Bất Thông lắc đầu:

- Vãn bối chỉ lỡ lời, lão trượng hà tất cứ để tâm rồi sinh giận.

Lão nhìn Tiểu Bất Thông:

- Xem tướng ngươi chưa chắc đã chịu nổi những nhọc nhằn khi phải khổ luyện công phu, ta...

Tiểu Bất Thông sụp người xuống:

- Khổ nhọc thế nào vãn bối cũng cam chịu. Mong sư phụ thu nhận!

Lão bất ngờ vẫy tay và một luồng lực đạo nhu hoà bỗng xuất hiện, đỡ Tiểu Bất Thông ngồi lên:

- Được rồi! Ta cần phải thử thách sức chịu đựng của ngươi. Khi thấy ngươi thật sự hợp các, ta mới thu nhận. Ngồi lên nào.

Tuy đó chỉ là một lời hứa nhưng đối với Tiểu Bất Thông kể như lão đã nhận lời.

Nhưng mãi sau này, Tiểu Bất Thông cứ luôn thất vọng.

Vì bất chấp những công sức bỏ ra để khổ luyện, Tiểu Bất Thông vẫn cứ nghe lão nói kèm theo những cái lắc đầu:

- Kém thế này, ngươi đâu đủ tư cách làm đệ tử ta.

Cứ thế, luyện hết môn công phu này đến môn công phu khác, mãi mãi Tiểu Bất Thông vẫn không được lão ăn mày cho là hợp cách!***Cạch!

Giữa đêm khuya thanh vắng, một tiếng động dù khẽ vẫn đủ làm kinh động đến bất kỳ ai nếu người đó vì những nguyên nhân riêng phải ngủ trong tâm trạng nôn nao bồn chồn.

Bị tiếng động đánh thức, người bên trong tịnh phòng vụt nhổm người lên và ngưng thần nghe ngóng.

Sau một lúc ngắn ngủi đủ để nhận định phương hướng phát ra tiếng động, người này tự mỉm cười và len lén bước đến nép người sau khung cửa.

Sau cái đẩy nhẹ nhàng, giống như làn gió thoảng người này lách qua cánh cửa vừa hé mở và hoà lẫn vào bóng đêm, lao vun vút về phía vừa phát ra tiếng động kỳ lạ lúc nãy.

Vút!

Người này chỉ dừng lại khi đi đến một thư phòng với cánh cửa do ai đó khép vội hãy còn he hé mở.

Đưa mắt nhìn qua khe hở, người này dù căng hết mục lực vẫn chỉ nhìn thấy bên trong thư phòng như đang có một bóng đen khó thể phân biệt được là ai.

Phải chú mục thêm một lúc lâu nữa cho mắt quen dần với bóng đêm, người này mới sững sờ kêu khẽ:

- Điền bá bá!

Lập tức, bóng đen ở trong thư phòng liền chớp động và người ở bên ngoài nhìn vào chưa kịp có phản ứng gì thì đã thấy cánh cửa bỗng mở toang ra, đồng thời là một bóng chưởng tay chợt xuất hiện ngay tâm thất và uy hiếp sinh mạng.

Vù...

Thất kinh, người này há hốc mồm kêu lên:

- Điền...

Thật nhanh, bóng chưởng tay nọ vụt chuyển đổi từ vùng tâm thất lên đến ngang miệng và người này tuy không còng bị uy hiếp sinh mạng nữa nhưng miệng đã bì tay của bóng đen chẹn ngang khiến tiếng kêu kia vừa thốt ra nửa vời phải bị nghẹn lại.

Tiếp đó, bên tai của người này liền nghe tiếng rít hỏi thật khẽ của bóng đen kia:

- Văn Quy Nguyên?

Miệng vẫn bị bịt kín nên người này chỉ còn cách duy nhất là gật đầu thay cho lời đáp cũng là lời thừa nhận.

Bóng đen lập tức thu tay về. Và trước khi tung người bỏ đi, bóng đen còn nói vào tai Văn Quy Nguyên:

- Hãy theo ta, mau!

Vút!

Do bóng đen là người dẫn đường nên Văn Quy Nguyên tuy nhận ra bóng đen đang cố tình đi về phía chân núi, là phía hậu của Thiên Nhất Trang, vẫn lẳng lặng chạy theo.

Lọt vào một hang động sực mùi ẩm mốc, bóng đen nọ vội đứng lại và đưa tay gỡ bỏ túi vải trùm đầu.

Đến lúc này, do nhìn rõ diện mạo của bóng đen, Văn Quy Nguyên mới thảng thốt kêu lên:

- Chính là Điền bá bá! Sao bá bá dám mạo hiểm tự ý xông vào Thiên Nhất Trang? Bá bá không sợ Tôn Nhất Bình phát hiện sao?

Điền bá bá mà Văn Quy Nguyên gọi chính là Điền Trung. Lão đáp:

- Ta mạo hiểm là để tìm ngươi. Vả lại, dù sao trước kia ta cũng là một Tổng quản của Thiên Nhất Trang, với địa hình hầu như thông thuộc, Tôn Nhất Bình đâu dễ gì phát hiện ra ta?

Văn Quy Nguyên thở hắt ra một hơi dài nhẹ nhõm:

- Nhưng dẫu sau hành vi của bá bá vẫn là mạo hiểm. cũng may, Tôn Nhất Bình đêm nay không có ở trong trang, bằng không, với tiếng động khi này mà bá bá vô ý gây ra, người đầu tiên bá bá đối mặt không còn là tiểu diệt, mà chính là Tôn Nhất Bình.

Đôi mắt Điền Trung bỗng chớp nhẹ:

- Tôn Nhất Bình không ở trong trang, lão đi đâu?

Văn Quy Nguyên lắc đầu:

- Những lúc gần đây lão vẫn thường bỏ đi như vậy, nhưng tiểu diệt có hỏi vẫn không nghe lão đáp.

Điền Trung bỗng vô cớ khẽ gật đầu hỏi:

- Tiếng động do ta gây ra thật sự rất nhỏ, ngươi làm sao nghe được?

Văn Quy Nguyên bối rối:

- Như tiểu diệt vừa nói, mấy lúc gần đây hành vi của Tôn Nhất Bình rất kỳ lạ. vì muốn dò xét lão nên đâu có đêm nào tiểu diệt dám ngủ say.

Điền Trung lại gật đầu:

- Ngươi nghi ngờ điều gì ở Tôn Nhất Bình?

Văn Quy Nguyên bỗng cúi mặt:

- Trước kia, như bá bá thường nói, ở Thiên Nhất Trang có một nơi vốn được xem là trọng địa, rất có thể là nơi ẩn tàng toàn bộ sở học của Văn gia, tiểu diệt vì không muốn sở học này rơi vào tay ngoại nhân, nhất là Tôn Nhất Bình, thế cho nên... cho nên...

Văn Quy Nguyên càng ngắc ngứ, Điền Trung càng thúc hối:

- Cho nên như thế nào?

Ngước mắt nhìn lên, Văn Quy Nguyên hỏi:

- Bá bá có giận tiểu diệt vì chưa qua ý của bá bá, tiểu diệt đã tự tiện ưng thuận theo Tôn Nhất Bình về trang?

Điền Trung nói mà không cười:

- Ta sẽ không giận ngươi nếu ngươi giải thích rõ nguyên nhân đó và nguyên do phải thật chính đáng.

Văn Quy Nguyên giải thích ngay và giải thích thật sôi nổi:

- Hai năm trước, lúc tiểu diệt theo lời bá bá và tìm đến Võ Di Sơn, do tiểu diệt chậm chân nên di học của Ma Trung Tử đã rơi vào tay bốn người, trong đó có lão Tôn Nhất Bình.

Điền Trung xua tay:

- Điều này sau đó ta đã nghe, ngươi không cần phải kể lại.

Không hề mất hứng vì bị Điền Trung cắt ngang. Văn Quy Nguyên tiếp:

- Như vậy có lẽ bá bá cũng đã nghe về hành vi quá giảo hoạt của Tôn Nhất Bình? Cũng lần đó khi nhận ra tiểu diệt chính là Văn Quy Nguyên, không những lão không hạ thủ mà còn chứng tỏ một tâm cơ hơn người bằng cách đứng giữa quần hùng giao việc chấp chưởng Thiên Nhất Trang cho tiểu diệt. Điều này khiến cho...

Một lần nữa Điền Trung ngắt lời Văn Quy Nguyên:

- Ngươi bị bất ngờ, ta biết! Và phải chăng đó là nguyên do khiến ngươi tự ý ưng thuận mà không cần đếm xỉa đến ta?

Văn Quy Nguyên lo lắng:

- Nguyên nhân đó chỉ là thứ yếu thôi. Điều làm cho tiểu diệt phải tự ý quyết định là không muốn để lỡ cơ hội thu hồi lại sở học của Văn gia một cách danh chính ngôn thuận.

Lần đầu tiên Điền Trung mỉm cười:

- Kết quả thế nào? Mật thất của Văn gia ở đâu? Trong đó bao gồm những sở học gì?

Không sao cười nổi, Văn Quy Nguyên trái lại đang hậm hực:

- Lão Tôn Nhất Bình đúng là giảo quyệt! Do tiểu diệt cứ hỏi mãi, lão đành dẫn tiểu diệt vào mật thất đúng một lần duy nhất.

Điền Trung bất ngờ để lộ nét mặt căng thẳng:

- Nơi đó là nơi nào? Ngươi đã thấy gì dưới mặt đất?

Văn Quy Nguyên thất vọng:

- Mật thất đó ở ngay phía sau thư phòng, nơi khi nãy bá bá đã đến. Còn ở bên trong mật thất ư? Tiểu điệt chỉ thấy một vách đất, trên đó khăc một hình thái cực choáng hết cả bề mặt vách đá.

Điền Trung cau có:

- Phía sau vách đá mới chính là trọng địa của Thiên Nhất Trang. Sao ngươi không bảo Tôn Nhất Bình phát động cơ quan và dẫn ngươi vào?

Văn Quy Nguyên nhăn nhó:

- Tiểu diệt cũng ngờ như vậy. Nhưng khi tiểu diệt bảo, lão chỉ mỉm cười và nói...

- Nói thế nào?

Văn Quy Nguyên bĩu môi:

- Lão nói lão đã thử nhưng không thể khai mở. Còn nữa, lão còn cấm tiểu diệt không được tự ý xông vào mật thất nếu không được lão chấp thuận.

Điển Trung vội hỏi:

- Còn lão, lão có thường ra vào mật thất không?

Văn Quy Nguyên lắc đầu:

- Cũng như đêm nay, tiểu diệt vẫn thường để tâm dò xét lão. Như tiểu diệt thấy, có vẻ như lão đã cố tìm nhưng chưa có cách nào khai mở vách đá kia, thay vào đó, lão chỉ vào mật thất để luyện môn công phu gì đó của lão.

- Không phải là công phu Văn gia?

- Có lúc là công phu Văn gia, có lúc là những công phu gì đó kỳ lạ lắm.

- Kỳ lạ như thế nào?

Văn Quy Nguyên thở dài:

- Bá bá phải tận mắt nhìn thấy mới nhận ra chỗ kỳ lạ, tiểu diệt thật khó giải thích rõ. Tự trung lại, lão cứ toạ công là nhiều. Dường như ngoài tâm pháp Văn gia, lão còn biết một loại tâm pháp nội công khác nữa.

Điền Trung nhíu mày nhăn trán:

- Ngươi có nhìn thấy lão luyện chiêu thức không? Đó là những chiêu thức gì?

Văn Quy Nguyên chợt phì cười:

- Điều này thì có. Ngoài những chiêu thức võ học của Văn gia như bá bá cũng thấy và cũng biết, lão còn luyện những chiêu thức hết sức quái lạ. Lão hết chộp đông rồi lại chộp tây, chiêu thức nửa như trảo nửa như cầm nã, càng nhìn càng dễ tức cười.

Nhưng Điền Trung lại không hề cười:

- Đó là Quỷ Ảnh Nhiếp Tâm Trảo, một trong những độc môn công phu trăm năm trước đã làm cho Ma Trung Tử vang danh thiên hạ. Ngươi nói đúng, tại Võ Di Sơn, di học của Ma Trung Tử quả nhiên đã rơi vào tay Tôn Nhất Bình một phần.

Văn Quy Nguyên kinh ngạc:

- Sao bá bá biết đó chính là công phu của Ma Trung Tử?

Điền Trung lạnh giọng:

- Là người luôn phải bôn tẩu trên giang hồ đương nhiên cần phải có kiến văn uyên bác. Ngươi cũng vậy, đến lúc nào ngươi thật sự chấp chưởng Thiên Nhất Trang, từ từ ngươi cũng tự thu thập cho ngươi những điều cần thiết.

Văn Quy Nguyên động tâm:

- Bá bá muốn ám chỉ hiện giờ tiểu diệt vẫn chưa thật sự chấp chưởng Thiên Nhất Trang?

Điền Trung cười nhẹ:

- Ngươi biết nói Tôn Nhất Bình là kẻ giảo hoạt, có lẽ nào ngươi không nhận ra ý đồ của lão qua việc giao Thiên Nhất Trang cho ngươi?

Văn Quy Nguyên hoang mang:

- Chẳng phải lão muốn khoả lấp việc lão đã hãm hại gia nội tổ và sau khi vu hoạ cho Tu La Viện đã ngang nhiên huỷ diệt Tu La Viện sao?

Điền Trung lắc đầu:

- Điều đó là đương nhiên rồi. nhưng ngươi thử nghĩ xem vì cái gì khiến cho Tôn Nhất Bình phải tính cách hãm hại nội tổ của ngươi, Văn lão trang chủ?

- Chẳng phải vì muốn chiếm đoạt Thiên Nhất Trang sao?

- Ở Thiên Nhất Trang có điều gì khiến lão muốn chiếm đoạt?

- Điều gì ư? Không lẽ là...

Điền Trung gật đầu.

- Chính xác là võ học của Văn gia. Như ta đã từng kể với ngươi, lúc được tin đại sư bá ngươi bị thoát lực và phải chết vì mải lo dồn lực cứu mạng Tôn Nhất Bình, ta lập tức bỏ đi, không cho Tôn Nhất Bình tìm đến hành xử, phải một tuần trăng sau đó, Tôn Nhất Bình mới tiến hành huỷ diệt Tu La Viện. Tại sao lão phải chậm trễ, mà không tiến hành điều đó ngay sau khi tiếp nhận Thiên Nhất Trang?

Văn Quy Nguyên ngơ ngác:

- Bây giờ có nghe bá bá nói tiểu diệt mới nhìn ra điều này. Tại sao chứ?

Điền Trung mỉm cười:

- Ngươi sẽ hiểu nếu ta nói rằng Tôn Nhất Bình muốn huỷ diệt Tu La Viện là để bắt giữ ngươi và hoặc mẫu thân ngươi?

- Bắt giữ? Có nghĩa là hiện giờ tiểu diệt đang bị bắt giữ?

- Không sai! Theo ta đoán, ngay sau khi chiếm được Thiên Nhất Trang, do không thể khai mở trọng địa Thiên Nhất Trang để chiếm đoạt sở học Văn gia, Tôn Nhất Bình mới nghĩ chỉ có ngươi hoặc mẫu thân ngươi biết cách khai mở. Lão nghĩ như vậy vì phụ thân ngươi lúc đột tử chỉ có ngươi và mẫu thân ngươi ở bên cạnh, có thể phụ thân ngươi đã nói tất cả cho ngươi hoặc cho mẫu thân ngươi biết.

Văn Quy Nguyên cười thật gượng:

- Nếu lão nghĩ như vậy là lão đã lầm. Gia phụ bị đột tử khi có việc phải xuất viện. lúc gia mẫu được tin chạy đến, gia phụ chỉ còn là cái xác không hồn.

Điền Trung nhìn ngay vào mắt Văn Quy Nguyên:

- Trước kia ta không nghe nói về điều này, tại sao vậy?

Văn Quy Nguyên thở dài:

- Bá bá không hỏi, có lý do nào tiểu diệt tự khơi lại sự đau buồn?

- Không còn nguyên nhân nào khác nữa ư?

Văn Quy Nguyên cau mày:

- Như bá bá có ý nghi ngờ tiểu diệt đã biết cách khai mở trọng địa Văn gia nhưng cố tình giấu bá bá?

Điền Trung cười xoà:

- Ta cần gì phải nghi ngờ? Có chăng, đó là điều Tôn Nhất Bình đã và đang nghi ngở. Vì ngờ như vậy nên lão mới quyết lòng tìm kiếm ngươi và mẫu thân ngươi. Ta nói thật, tuy lão cấm ngươi không được lai vãng đến mật thất nhưng thật ra lão vẫn ngấm ngầm dò xét ngươi.

Thấy Văn Quy Nguyên có ý sợ. Điền Trung nói thêm:

- Nhưng ngươi yên tâm, nếu ngươi thật sự không biết cách khai mở trọng địa, nghĩa là cả phụ thân ngươi lẫn nội tổ ngươi do cùng đột tử nên không hề có lời nào trối lại, Tôn Nhất Bình càng nghi ngờ ngươi càng có lợi. Tóm lại, vì muốn chiếm đoạt sở học của Văn gia, lão phải tỏ ra có hảo ý với ngươi. Lão sẽ không trở mặt chừng nào lão chưa biết ngươi không hề biết cách khai mở trọng địa. Ha... ha...

Đang cười, Điền Trung bỗng lắc người lao đi, và dường như không muốn nghe câu hỏi bỗng buột ra từ miệng Văn Quy Nguyên:

- Võ học của Văn gia lợi hại như thế nào đến nỗi Tôn Nhất Bình phải...

Hỏi chưa dứt câu, Điền Trung đã đi mất, Văn Quy Nguyên thật sự hoang mang về hành vi kỳ lạ của Điền Trung.

7. Nhận Truyền Thụ, Không Nhận Bái Sư-nơi Hoang Miếu Lần Đầu Chạm Địch

Tiểu Bất Thông càng lúc càng tự giận thân vì dù tu luyện thế nào cũng bị lão ăn mày cho là kém quá kém. Không chịu được, có lần Tiểu Bất Thông hỏi thẳng thừng:
- Rốt cuộc là do vãn bối kém hay do lão trượng không có ý thu vãn bối làm truyền nhân?

Lão ăn mày nhướng mắt:

- Vì ngươi kém nên ta không thu, ta không thu vì người không hợp cách! Sao? Ngươi không phục à? Không phục điểm nào? Nói?

Tiểu Bất Thông càng thêm ấm ức:

- Nếu vãn bối thật sự kém thì tại sao, đối với môn công phu nào cũng vậy, vãn bối chỉ cần luyện qua vài lượt đã là tinh thông? Và hai năm qua, lão trượng có thấy môn công phu nào của vãn bối không luyện đến nơi đến chốn chưa?

Lão trợn mắt:

- Tinh thông thì sao? Luyện đến nơi đến chốn thì sao? Ta hỏi ngươi, ngươi có nhìn thấy cách ăn của những kẻ phàm ăn chưa?

Đang nói chuyện võ công lão bỗng đổi sang chuyện ăn uống, Tiểu Bất Thông ngơ ngác:

- Những người phàm ăn đã ăn như thế nào?

Lão làm bộ dạng của người phàm ăn, tay này vờ như đang đưa thức ăn vào miệng, tay kia lại chuẩn bị chộp lấy mẩu thức ăn khác. Sau đó, lão giải thích:

- Ăn như thế gọi là: thực bất tri kỳ vị. Ngươi cũng vậy, chưa luyện đến mức uyên ảo của môn công phu này đã nôn nóng hỏi ta là đã được chưa. Khi ta bảo chưa, ngươi lại hối thúc ta dạy cho ngươi môn công phu khác. Cuối cùng là thế nào? Môn công phu nào ngươi cũng biết nhưng không hề có môn nào là sở trường. Ngươi thử nhớ xem, luyện như thế đến lúc nào mới có quyền bàn đến chuyện đối phó với bọn Sa Hồng Cát. Đó là chưa nói đến bản lãnh của Tôn Nhất Bình vốn là cao thâm hơn bọn Sa Hồng Cát, Hoa Vô Sắc nhiều, ngươi càng không thể vọng tưởng đến việc đối phó.

Kinh nghi, Tiểu Bất Thông vụt hỏi:

- So với họ, bản lãnh của lão trượng là thế nào?

Lão ngưng thần sắc:

- Ta biết ngươi muốn ám chỉ điều gì. Có điều này ta không thể không nói với ngươi, cao nhân tất hữu cao nhân trị, không có môn công phu nào được xem là thiên hạ đệ nhất công phu. Vì thế, ngươi cũng nên hiểu, không hề có thứ bậc cho các loại công phu. Ý ta thế nào, có lẽ ngươi đã hiểu?

Tiểu Bất Thông bối rồi và muốn lẩn tránh câu đáp.

Tuy nhiên dưới áp lực đang phát ra từ đôi mắt của lão ăn mày, cuối cùng Tiểu Bất Thông cũng phải thừa nhận điều đang làm hắn bối rối:

- Vãn bối hiểu! Phải chăng lão trượng có ý trách hành vi của vãn bối, đã khước từ lời thu nhận của Gia Cát Phàm nhưng sau đó lại nhất mực nài nỉ lão trượng thu nhận vãn bối làm đệ tử?

Lão ăn mày đột nhiên mỉm cười:

- Ngươi hiểu như vậy là tốt! Ta còn muốn nói thêm điều này nữa, khi ta nói không hề có thứ bậc cho các loại công phu thì ngươi phải hiểu rằng tuỳ theo tư chất của mỗi người và tuỳ theo mức độ khổ luyện của người đó ắt sẽ có sự phân biệt cao thấp cho từng người. Và khi ngươi đã hiểu tự ngươi sẽ tìm ra câu trả lời cho câu ngươi vừa hỏi: Bản lãnh của ta so với bọn Sa Hồng Cát là thế nào?

Tỉnh ngộ, Tiểu Bất Thông nói với thái độ chín chắn, nghiêm trọng:

- Đa tạ sự chỉ giáo của lão trượng. Từ nay vãn bối sẽ không xem thường bất kỳ ai khác hoặc bất luận loại công phu nào. Và ngược lại, cũng không quá khiếp hãi cho dù gặp phải công phu di học của Ma Trung Tử hay những công phu hữu danh khác.

Bật cười thành tràng dài, lão ăn mày bảo:

- Hóa ra ngươi cũng là một tiểu tử dễ dạy bảo. Không tính đến những sở học ta đã truyền thụ cho ngươi, chỉ riêng lời dạy bảo vừa rồi, nếu sau này ngươi luôn ghi nhớ, giả như có ai đó hỏi ngươi là đệ tử của ai và ngươi xưng là đệ tử của ta, Nhất Bồng Đảo Càn Khôn Bạch Kiếm Nhật ta cũng không vì thế mà hổ thẹn! Ha...ha...

Nghe lão nói và cười đắc ý, Tiểu Bất Thông cảm thấy phấn chấn khiến khắp người cứ nổi gai. Vì như vậy, chẳng phải lần này lão đã có lời ưng nhận Tiểu Bất Thông là truyền nhân đó sao?

Do đó, ngay khi lão dứt tiếng cười, Tiểu Bất Thông vội phục người xuống trước mặt lão.

Đúng lúc Tiểu Bất Thông định hành lễ bái sư, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện.

Vụt!

Thoạt nhìn qua trang phục của người này, Tiểu Bất Thông biết ngay đó chính là đệ tử của Cái Bang.

Và điều đó được chứng minh qua thái độ của người đó đối với lão ăn mày:

- Bẩm bang chủ. Đúng như bang chủ dự kiến, Tôn Nhất Bình đã...

Lão ăn mày xua tay:

- Ta hiểu rồi, ngươi không phải nói gì thêm. Xem ra lần này phải đích thân ta đi mới được.

Sợ lão đi ngay thì hỏng việc, Tiểu Bất Thông nôn nóng lên tiếng cắt ngang, không những thế, lão còn có sắc mặt giận dữ:

- Ta không phải sư phụ của ngươi. Điều này thiết tưởng ta nói với ngươi nhiều lần rồi, không lẽ ngươi cố ý quên?

Không lường trước thái độ này của lão, Tiểu Bất Thông sau một lúc bối rối bỗng xa ánh mắt tức giận về phía người kia.

Hiểu rõ tâm trạng của Tiểu Bất Thông, lão ăn mày hất hàm:

- Không liên quan gì đến Du Thừa Phong. Ngươi đừng nghĩ vì có sự xuất hiện của y nên ta có thái độ vừa rồi. Lại đây!

Lão đưa tay ngoắc, Tiểu Bất Thông dù hãy còn hậm hực vẫn phải tiến đến.

Chờ Tiểu Bất Thông tiến đến và đứng ngang hàng với Du Thừa Phong, lão ăn mày chợt nghiêm giọng:

- Đã đến lúc ta và ngươi phải chia tay, vì thế...

Kinh hoàng, Tiểu Bất Thông há miệng chực nói. Nhưng ánh mắt uy lực của lão làm cho Tiểu Bất Thông phải ngậm miệng lại.

- Ngươi hãy nghe cho rõ, Du Thừa Phong chính là đệ tử của ta. Khác với ngươi, Du Thừa Phong còn là đệ tử Cái Bang và hiện đang đảm trách cương vị một trưởng lão tám túi. Từ nay về sau, ta không cần biết giữa ngươi và Du Thừa Phong có hay không có thiện cảm, nhưng ta tuyệt đối cấm những ác cảm xảy ra giữa hai người.

Quay sang Du Thừa Phong lão bảo:

- Ngươi nghe ta nói gì rồi chứ? Vì y chưa rõ lai lịch, ngươi cứ goi y là Bất Thông, hãy cư xử với nhau như bằng hữu, như thủ túc.

Du Thừa Phong lập tức xoay nửa người, để đối diện với Tiểu Bất Thông

- Bất Thông huynh!

Đã hai năm kề cận và được sự giáo dục của lão ăn mày, tâm tính của lão thế nào ít nhiều Bất Thông cũng hiểu. Vì thế, một khi lão cứ khăng khăng, không chiụ thu nhận Tiểu Bất Thông làm truyền nhân, theo Tiểu Bất Thông đoán, thế nào cũng phải có nguyên nhân. Không phải Tiểu Bất Thông không hợp cách như lão bảo, đó chỉ là cách nói của lão. Bằng không lão đâu thể phí công hai năm trời và truyền thụ hầu như toàn bộ sở học của lão cho Tiểu Bất Thông và lão cũng đâu có lời nói đắc ý như mới rồi.

Hiều thông điều này, Tiểu Bất Thông hoàn toàn tự nguyện và lên tiếng cắt ngang lời nói của Du Thừa Phong:

- Niên kỷ của đệ hãy còn kém Du huynh. Nếu Du huynh không chê hãy cho phép đệ được gọi là đại huynh.

Du Thừa Phong mỉm cười và những lời nói hào sảng liền được Du Thừa Phong tuôn ra:

- Hay lắm! Phải nói chính ta là người có nhiều phúc phận mới được Bất Thông sư đệ gọi là đại huynh. Hà...hà... Đột nhiên có vị tiểu đệ như thế này, càng nghĩ Du Thừa Phong ta càng cảm thấy hổ thẹn. Chà...chà...! Đôi mắt của Bạch lão nhân gia quả là tinh tường một khi đã nhìn thấy người nhất định không hề sai. Hảo tiểu đệ! Hảo tiểu đệ! Ha...ha...

Câu nói của Du Thừa Phong và nhất là tràng cười sảng khoái của y sau đó, đương nhiên đã xoá bỏ tất cả những mặc cảm, những ngăn cách giữa Du Thừa Phong và Tiểu Bất Thông. Vì cả hai tuy đều được lão ăn mày truyền thụ y bát nhưng một người là đệ tử danh chính ngôn thuận và một còn lại thì dù muốn vẫn không phải là một để tử đích thực.

Nhận ra tâm trạng phấn chấn của Tiểu Bất Thông, lão ăn mày mừng vui gật đầu:

- Tiểu Bất Thông! Ngoại trừ Đả Cẩu Bổng pháp là môn công phu chỉ có đệ tử bổn bang mới được luyện, toàn bộ sở học của ta ngươi đều luyện cả. Do vậy, hy v ọng ngươi không làm ta phải mất mặt.

Tiểu Bất Thông cúi đầu:

- Nhất định vãn bối sẽ không phụ lòng kỳ vọng của lão trượng.

Lão ăn mày xua tay:

- Bây giờ ta phải lo việc của bổn bang, ngươi không thể theo chân và cũng không cần phải lưu lại đây làm gì. Ngươi cũng có việc của ngươi vậy.

Tiểu Bất Thông ngơ ngác:

- Việc của vãn bối ư? Là vịêc gì?

Lão ăn mày phì cười:

- Chẳng phải trước kia ngươi từng nói với Gia Cát Phàm, ngươi sẽ đến Tu La Viện một lần sao?

Tiểu Bất Thông à lên:

- Thì ra những gì vãn bối nói, lão trượng đã nghe tất cả?

Lão ăn mày bĩu môi:

- Là do ngươi nói quá lớn, tình cờ lọt vào tai ta. Ngươi đừng nghĩ lão ăn mày này dư thời gian, chuyên nghe lén chuyện kín của kẻ khác. Hừ! Nghe ngươi nói thật tức cười. Ta mà nghe lén chuyện của ngươi?

Vút!

Thấy lão bỏ đi trong trạng thái có phần giận dỗi, Tiểu Bất Thông lung túng nhìn Du Thừa Phong:

- Đệ nói có gì không đúng ư?

Du Thừa Phong nheo mắt:

- Đệ may mắn hơn ta, được lão nhân gia cận kề suốt hai năm liền. Tính khí của lão nhân gia nếu đệ không hiểu thì ta, năm thì mười họa mới được người ân từ dạy cho một chiêu, chỉ một thức, làm sao ta hiểu?

Tiểu Bất Thông hoang mang:

- Thật đúng như Du huynh nói ư?

- Sự thật gì?

Tiểu Bất Thông bối rối:

- Về việc Bạch tiền bối đã ưu đãi tiểu đệ?

Du Thừa Phong bật cười:

- Về việc đó ư? Tự đệ sau này hãy tìm hiểu, ta không thể nói nhiều hơn. Bằng không...

Từ xa, có tiếng lão ăn mày réo:

- Du Thừa Phong! Ngươi còn để ta chờ đến bao giờ?

Du Thừa Phong thè lưỡi:

- Đừng tưởng những gì ta vừa nói, lão nhân gia không nghe thấy. Ta lén cho đệ biết đìều này, đừng dại mà làm cho lão nhân gia nổi giận. Ngược lại, đối với người không được lòng lão nhân gia, người cứ âm hồn bất tán, quấy nhiễu mãi không thôi.

Thính âm cũa lão ăn mày lại vọng đến:

- Ngươi nói xấu gì ta đó, Du Thừa Phong?

Du Thừa Phong xanh mặt:

- Đệ tử nào dám!

Nháy mắt với Tiểu Bất Thông, Du Thừa Phong vừa bỏ đi vừa nói:

- Đừng quên những gì ta vừa nói.

Vút!

Ngơ ngác nhìn theo, Tiểu Bất Thông mơ hồ cảm nhân dường như Du Thừa Phong và lão ăn mày đang cố tình làm ra vẻ thần bí. Nhưng thần bí để làm gì, Tiểu Bất Thông hoàn toàn không hiểu.

***

Tiểu Bất Thông bỗng cảm thấy tâm can rung động. Vì thế, chàng nhìn không chớp mắt vào điều đang diễn ra trên một khoảng đất trống nằm ngay phía sau một ngôi sơn miếu đã bị bỏ hoang.

Được một rặng liễu dài che kín, ánh mắt nhìn chằm chằm của Tiểu Bất Thông dành cho nữ lang xuân sắc đang thản nhiên ngắm nhìn áng mây trôi bàng bạc vừa lướt qua vầng minh nguyệt không hề bị nữ lang họ phát hiện.

Đây không phải là lần đầu tiên Tiểu Bất Thông nhìn thấy nữ nhân và nữ nhân đang tuổi xuân thì.

Hai năm trước, tại Võ Di Sơn, lúc Tiểu Bất Thông chạm mặt Hoa Sơn Thất Nghĩa, trong bọn họ cũng có nữ nhân. Và dung mạo của hai nữ nhân này đâu phải là không kiều diễm?

Thế nhưng, không như lúc đối mặt với hai nữ nhân nọ, diện mạo của nữ lang đang ngắm nhìn vầng minh nguyệt kia không hiểu sao làm cho nhịp tim của Tiểu Bất Thông phải bị hụt hẫng.

Tự hỏi bản thân về điều này, không những Tiểu Bất Thông không thể tìm ra lởi giải thích thoả đáng mà ngược lại còn làm cho nhịp hô hấp của chàng trì trệ hơn. Đến nỗi, Tiểu Bất Thông có ý sợ, không khéo tiếng hô hấp trì trệ của chàng sẽ làm cho nữ lang nọ phát hiện.

Sợ thì sợ nhưng Tiểu Bất Thông vẫn không tránh khỏi điều đó.

Nữ lang nọ bỗng quát tướng lên:

- Kẻ nào dám dò xét bổn cô nương?

Tiểu Bất Thông kinh hãi và phải xoay chuyển ý nghĩ thật nhanh:

Lộ diện hay tiếp tục ẩn thân xem như chuyện không có liên can đến mình?

Nghĩ lại, là nam tử hán đại trượng phu cẩn phải có hành vi quang minh lỗi lạc, Tiểu Bất Thông cố trấn tĩnh khi lách người bước ra từ hàng liễu kín đáo:

- Tại hạ...

Lời nói của Tiểu Bất Thông không ngờ lại bị một tràng cười cuồng dại vang lên che át:

- Ha...ha...ha...! Thật không hổ danh là ái nữ của một nhân vật nhất môn chi chủ. Thính lực quả nhiên tinh tướng.

Vút!

Thế là, chỉ sau một câu quát hỏi của nữ lang, khoảng đất trống phía sau ngôi sơn miếu bỗng trở nên chật hẹp.

Đó là do sự xuất hiện của hai người. Một là Tiểu Bất Thông với sắc mặt lúng túng và một người kia thì một vuông vải che kín đầu nên không thể trông rõ diện mạo.

Sự xuất hiện cùng lúc của họ không những nữ lang nọ sửng sốt, điều này được thể hiện rõ qua ánh mắt hết nhìn người này đến nhìn người kia của nữ lang mà còn làm cho bản thân Tiểu Bất Thông và nhân vật che kín chân diện kia cũng phải ngạc nhiên.

Tiểu Bất Thông liền mất đi sự lúng túng vì nghĩ câu quát hỏi của nữ lang là dành cho nhân vật kỳ bí kia.

Trái lại, hắc y nhân cũng cười gằn:

- Hoá ra là do tiểu tử ngươi gân kinh động, làm hỏng hết đại sự của ta.

Nói, ngươi là ai? Đến đây với ý đồ gì?

Bỗng dưng bị mắng và còn bị cật vấn nữa, Tiểu Bất Thông phải quắc mắt nhìn đối phương.

Thế nhưng, chàng chưa kịp nói lời nào dù là lời biện bạch, hắc y nhân bỗng cười rộ:

- Ta hiểu rồi. Hóa ra quý cô nương đây cũng chẳng có gì tốt đẹp! Ha...ha...ha...! Trăng thanh gió mát, dùng nơi kín đáo để bày tỏ tâm sự, bọn mèo mã gà đồng các ngươi kể ra cũng khéo léo trong việc tìm vui. Ha...ha...

Phẫn nộ, Tiểu Bất Thông quát:

- Câm ngay những lời vô sĩ.

Cùng lúc đó, nữ lang kia cũng phẫn hận quát:

- Cuồng đồ đốn mạt! Dám khinh thường bổn cô nương thế sao?

Do cùng quát lên tiếng quát của cả hai vô hình chung che át lẫn nhau.

Điều đó khiến hắc y nhân lại được dịp mỉa mai:

- Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Được! Đã vậy hai người đành phải chịu chung số phận cho tương xứng! Xem chiêu!

Hắc y nhân mới quát xong chưa kịp xuất chiêu, Tiểu Bất Thông đã chủ động xông đến:

- Thất phu vô lễ! Xem chưởng!

Ào...ào...

Và trước khi nữ lang nọ kịp phản ứng, một tiếng chấn kình đã vang lên.

Ầm!

Tiểu Bất Thông bị chấn động mạnh khiến thân hình cứ phải lảo đảo lắc lư.

Một chiêu chưa thể khống chế Tiểu Bất Thông, hắc y nhân gầm lên ngạo nghễ:

- Xem ra cũng có đôi chút bản lĩnh. Thử một chiêu nữa nào!

Vù...vù...

Lần đầu xuất trận không ngờ lại gặp phải tay cao thủ, Tiểu Bất Thông nộ khí xung thiên, tung ra một loạt ba chưởng liên hoàn:

- Một chiêu thì có sá gì! Xem đây.

Ào...

Ào...

Lúc đó, như đã minh định lập trường, nữ lang nọ bất ngờ lên tiếng:

- Các hạ đến diện mạo còn che giấu, nhất định cũng không dám xưng danh. Sau đây hai canh giờ, bổn cô nương sẽ chờ các hạ tại khu rừng trước mặt. Nếu các hạ không dám đến hãy nói ngay vào lúc này để bổn cô nương khỏi phí công chờ đợi.

Nàng vừa dứt lời cũng là lúc tiếng chấn kình vang lên.

Ầm! Ầm! Ầm!

Và không lý gì đến Tiểu Bất Thông đang dự kình chuẩn bị lùi nhiều bước, hắc y nhân lao vọt đến nữ lang:

- Ta cần gì chờ đợi thêm hai canh giờ nữa, hãy ngoan ngoãn bó tay, chịu sự sai xử của ta thì hơn.

Vút!

Nữ lang nọ liền bật nhanh ngọc thủ, quật ra một loạt kình:

- Đó là do các hạ tự chọn lựa, chớ trách bổn cô nương đã dùng xa luân chiến đấu các phải chuốc lấy thất bại! Đỡ!

Vù...Vù...

Hắc y nhân lao đến đúng tầm cũng ra tay:

- Tiện tỳ ngươi chưa đáng nói với ta câu này! Xem chiêu!

Ào...Ào...

Ầm!

Nhìn họ có phần nào bình thủ sau tiếng chạm kình, Tiểu Bất Thông vừa thẹn vì không bằng nữ nhân vừa giận vì để đối phương xem thường. Chàng lao đến:

- Ta và ngươi còn chưa phân thắng bại, chớ vội tỏ ra cao ngạo! Đỡ!

Vút!

Vù...Vù...

Bị Tiểu Bất Thông quật kình từ phía sau, hắc y nhân động nộ, quay phắt lại:

- Ta phải hóa kiếp ngươi trước đã! Xem đây!

Vù...Vù...

Ầm! Ầm!

Sau tiếng chấn kình, tuy thấy đối phương phải chao đảo nhưng Tiểu Bất Thông thừa biết đó là do chàng ra tay trước với nội lực đầy đủ hơn so với đối phương phải ứng phó trong tình thế bị động.

Vì thế chàng thật sự cẩn trọng trong loạt chiêu tiếp theo:

- Muốn hoá kiếp ta, ngươi cần phải dụng lực nhiều hơn mới mong đạt được ý nguyện! Đỡ!

Vù... Vù...

Ầm

Và hắc y nhân thực sự ngạc nhiên khi phát hiện lần này tuy y đã dốc toàn lực nhưng kết quả vẫn không như ý muốn. Đã thế, Tiểu Bất Thông còn cười nụ:

- Ta đã bảo ngươi phải dụng lực nhiều hơn kia mà? Thử một lần nữa xem nào! Đỡ!

Cùng với sự kinh ngạc vì sự chống trả kiên cường của Tiểu Bất Thông, nữ lang nọ sau khi bước lùi về phía sau cứ đưa mắt dõi nhìn trận chiến. Và nàng nghe tiếng gầm phẫn uất của hắc y nhân:

- Tiểu tử quá ngông cuồng! Đánh chết!

Vù... Vù...

Ào... Ào...

Nhìn hắc y nân tung chưởng và trong chưởng có ẩn tàng một thức kỳ bí giống như trảo nhưng không hẳn là trảo, Tiểu Bất Thông biết đối phương đang vận dụng tuyệt kỹ với ý đồ kết thúc sớm trận chiến. Chàng nghiến răng và xuất ky bất ý tung luôn tả chưởng để bộ trợ thêm cho hữu chưởng vừa tung ra.

Ào... Ào...

Ầm!

Ầm!

Phát hiện tả chưởng của chàng tuy xuất phát sau nhưng khi hợp với hữu chưởng lại tạo ra một uy lực lợi hại, hắc y nhân đột ngột kêu tướng lên:

- Tàng Long Phi Hổ Thức? ngươi là Du Thừa Phong, đệ tử của Bạch Nhật Kiếm, lão ăn mày gàn dở?

Không ngờ sở học bí truyền của Bạch bang chủ lại có chỗ lợi hại, Tiểu Bất Thông cười thành tiếng:

- Kể ra ngươi cũng có kiến thức. Rất tiếc, nếu ta mà là Du Thừa Phong, ngươi phải cúi đầu nhận bại từ lâu rồi.

Xem chiêu! Ha... ha...

Vù... Vù...

Ào... Ào...

Nhìn thật kỹ, vẫn thấy Tiểu Bất Thông dùng song chưởng, tuy một trước một sau nhưng lại phối hợp với nhau tạo thành một uy lực khó có thể ngờ, hắc y nhân gầm lên như sấm động:

- Dẫu là Du Thừa Phong cũng không là đối thủ của ta, nói chi ngươi! Đỡ!

Ào... Ào...

Lần này hắc y nhân đã đổi đấu pháp. Y dùng trảo thay cho chưởng và trảo của y tuy chỉ một nhưng lại ngấm ngầm để lộ nhiều sự biến hoá không thể lường.

Và sự biến hoá đó lập tức thể hiện qua cách chạm chiêu liên tục với song chưởng của Tiểu Bất Thông.

Ầm!

Ầm!

Nhận ra chiêu của đối phương nhờ có sự biến hoá kỳ ảo đã nghiễm nhiên biết từ một thành hai ung dung hoá giải song chưởng một trước một sau của bản thân, Tiểu Bất Thông buột miệng kêu:

- Hảo công phu! Ta...

Như sự biến hoá của chiêu trảo kia chưa phải hết. Hắc y nhân bỗng quát:

- Đã hết đâu, tiểu tử!

Vù...

Thất kinh vì không ngờ đối phương sau khi chạm kình vẫn còn dư lực để đưa chiêu trảo đến tiếp cận, Tiểu Bất Thông đành phải ngã nửa người về phía sau, hy vọng kịp thời lách tránh chiêu trảo kia cứ chiếu vào tâm thất.

Vụt!

Phản ứng của Tiểu Bất Thông dù nhanh vẫn nằm trong sự tiên liệu của đối phương. Hắc y nhân vừa kéo mạnh ngũ trảo xuống phía dưới, uy hiếp phần trung bàn của Tiểu Bất Thông đang để lộ hoàn toàn, vừa cười khành khạch:

- Ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ đầu của ngươi! Vĩnh biệt! hắt... hắt...

Nhưng, từ tư thế Thiết Bản Kiều, hai cước của Tiểu Bất Thông bất ngờ bật liên hoàn:

- Đâu dễ như vậy! hãy xem Vỹ Hồ Xuyên Vân!

Bốp! Bốp!

Với hai cước, một hất văng ngũ trảo của đối phương, một giáng mạnh vào đầu vai còn lại khiến cho đối phương phải chấn lùi, Tiểu Bất Thông sau khi uốn ngược người thành vòng đã an nhiên đứng nhìn đối phương đang còn loạng choạng:

- Thế nào? Ngươi còn khoác lác nữa thôi?

Hắt y nhân nhờ Tiểu Bất Thông không tiếp tục ra tay nữa nên dễ dàng ổn định cước bộ.

Và thay vì đáp lại lời mỉa mai của Tiểu Bất Thông lại bất ngờ lao về phía nữ lang nọ.

- Tiện tỳ hãy ngoan ngoãn đi theo ta!

Vút!

Do y lao đến bất ngờ nên khi từ tả thủ của y bỗng loang ra một màn vân vụ trắng xoá thì nữ lang nọ hoàn toàn bị màn bạch vụ bao phủ.

Không ngờ hắt y nhân có thái độ này, Tiểu Bất Thông giận dữ tung người lao đến:

- Cẩu tặc dám dùng thủ đoạn bất minh! Xem ám khí của ta.

Vìu... vìu... nói phóng là phóng, Tiểu Bất Thông vừa ném vừa tiếp tục lao đi. Và chàng kịp vẫy tay phát xạ lực đạo cuốn toàn bộ số bạch vụ kia lên trên không.

Vù...

Bị uy hiếp từ phía sau, hắc y nhân do lỡ đà phải xoay ngược tay hất ra phía sau một chưởng.

Ào... Ào...

Bộp!

Và y hoàn toàn bất ngờ khi nghe Tiểu Bất Thông cười khoái trá:

- Ta đang suy nghĩ, không biết phải làm bằng cách gì để thu hồi chiếc giầy. Đa tạ ngươi đã nương tay, không nỡ huỷ hoại chiếc giầy đã quá cũ nát của ta. Ha... ha...

Biết đã bị Tiểu Bất Thông hí lộng, hắc y nhân ra nữ lang kia vẫn chưa bị màn bạch vụ khống chế, y vội quay lại:

- Tiểu tử ngươi...

Câu nói của y phải đột ngột dừng lại vì trước mặt y chính là chiếc giầy đang được Tiểu Bất Thông quật đến.

Bốp!

Y còn nghe Tiểu Bất Thông quát:

- Nghĩ lại, ta và ngươi vô thù vô oán. Một đòn này chỉ là để cảnh cáo ngươi. Nếu bất phụ, hãy nếm thêm một lần nữa.

Vù...

Lại bị Tiểu Bất Thông dùng chiếc giầy nhơ bẩn quật vào, hắc y nhân động nộ vung tay xuất thủ:

- Hãy xem Quỷ Ảnh Nhiếp Tâm Trảo!

Ào... Ào...

Nhưng, Tiểu Bất Thông như đã đoán biết được phản ứng của đối phương, chân bất ngờ thu chiếc giày về và còn thần tốc xoay ngược người về phía sau.

Chính lúc đó, hai cước chân của chàng liền được tung ngược về phía sau:

- Song Long Bái Vỹ! đỡ!

Bộp! Bộp!

Song phương đứng quá gần nhau và hai cước của Tiểu Bất Thông lại quá nhanh, khiến hắc y nhân dù muốn tránh cũng không tránh kịp.

Bị lãnh trọn vẹn hai cước chân vào vùng đan điềm, hắc y nhân quá đau cứ phải khom người và thở hồng hộc.

Tiểu Bất Thông quay lại:

- Ta tạm lưu mạng cho ngươi đó. Cút! Lần sao chớ để Tiểu Bất Thông này thấy mặt.

Phần thì đau phần thì bên cạnh Tiểu Bất Thông hãy còn có nữ lang kia với thân thủ không hề kém, hắc y nhân đành hậm hực chạy đi.

Vút!

Đánh đuổi được đối phương. Tiểu Bất Thông phấn chấn đưa mắt nhìn nữ lang nọ.

Chàng chưa kịp nói lời nào thì nữ nhân nọ bỗng lên tiếng chê bai:

- Sao các họ vội buông tha y? Diện mạo của y ra sao, các hạ không lẽ không muốn biết?

Chàng bối rối:

- Song phương vô thù vô oán, tại hạ nghĩ...

Nữ lang nọ thở dài:

- Các hạ sai rồi. y thức sự muốn giết các hạ. Hơn nữa, y phải có ý đồ gì đó khi cứ khăng khăng muốn bắt giữ ta. Mà thôi, người là do các hạ khống chết, tha hay không là quyền của các hạ. ta không tiện xen vào và cũng không tiện tiễn chân, xin các hạ cứ tuỳ tiện.

Lời đuổi khéo của nữ lang khiến Tiểu Bất Thông ngỡ ngàng.

Như hiểu rõ tâm trạng của Tiểu Bất Thông và cũng không muốn song phương lâm vào cảnh khó xử, nữ lang nói thêm:

- Nam nữ cần phải hữu biệt, những lời nói khó nghe vừa rồi của kẻ cuồng đồ có lẽ các hạ hãy còn nhớ? Nếu lần sau hữu duyên, giữa các hạ và ta sau này lo gì không có ngày gặp lại? Lời ta là lời chân thành. Mong các hạ hiểu cho.

Mỉm cười, Tiểu Bất Thông bảo:

- Đã là vậy, cô nương xin hãy bảo trọng. Cáo biệt!

Đi được một đỗi xa, Tiểu Bất Thông mới sực nhớ là chưa kịp thỉnh giáo tính danh của nữ lang. chàng ngần ngừ dừng lại...

8. Vương Độc Mê Hồn Suýt Vong Mạng-chạm Trán Nhiếp Tâm Quỷ Ảnh Trảo.

Bóng dáng của Tiểu Bất Thông vừa khuất dạng, nữ lang bỗng đưa hai tay ôm đầu và lảo đảo.
E không thể tri trì được lâu, nữ lang vừa ngồi xuống vừa lẩm bẩm:

" Mê Hồn Vụ quả nhiên lợi hại, có thể thâm nhập qua thất khiếu?"

Nàng vừa dứt lời, bên tau liên nghe thanh âm trầm trầm của hắc y nhân khi nãy:

- Đã hiểu như vậy ngươi đừng phí công vô ích. Ngươi càng vận công càng giúp Mê Hồn Vụ mau phát tán. Hãy ngoan ngoãn đi theo ta nào!

Không ngờ hắc y nhân chưa thực sự bỏ đi, nữ lang đứng lên, cố quật ra hai chưởng, nhằm thẳng vào bóng nhân ảnh của hắc y nhân bây giờ cứ mờ mờ ảo ảo:

- Cẩu tặc! Ta...

Vù...

Chưởng của nữ lang vừa xuất hiện và không hề gặp phải lực đối kháng nào cũng tự nhiên tan biến. Biết Mê Hồn Vụ đã phát tán nhân lúc vận công xuất chiêu, nữ lang tuyệt vọng đưa mắt nhìn về hướng Bất Thông vừa bỏ đi.

Hắc y nhân rít qua kẽ răng:

- Ngươi đừng mơ mộng hão huyền! Dù y có quay lại sinh mạng của ngươi vẫn do ta phát lạc. Đi thôi!

Y vươn tay định chộp vào uyển mạch của nữ lang.

Bất ngờ có tiếng quát:

- Hoá ra trên đời này vẫn còn những phường hạ lưu mạt hạng như ngươi! Hãy buông tay nào.

Cùng với tiếng quát là một đạo lực cuộn thẳng vào hậu tâm hắc y nhân.

Vù...

Hắc y nhân vẫn giữ nguyên ý định, vừa chộp vào uyển mạch tay của nữ lang kia vừa ngoặt cánh tay còn lại về phía sau:

- Tiểu tử phen này đừng mong hý lộng được ta! Đỡ!

Vù...

Điều bất ngờ liền xảy ra. Cùng với tiếng chấn kình vang lên, hắc y nhân còn cảm thấy cái chộp của y đang nhắm vào nữ lang kia như đang chạm phải một ngọn kình hết sức quái dị.

Ầm!

Bộp! Soạt!

Nhìn lại khuỷu tay, nơi vừa bị ngọn kình kia giật đứt ống tay áo, hắc y nhân buột miệng kêu thảng thốt:

- Tu La Mai Hoa Ấn ?

Mắt y hoa lên và khi chưa kịp định thần, trước mặt y không phải là Tiểu Bất Thông như y lầm tưởng. Trái lại, người vừa xuất hiện trước mắt y tuy cũng là trang nam nhân tuấn tú nhưng nhờ có y phục hoa lệ hơn nên phong thái của nam nhân này có phần uy vệ hơn Tiểu Bất Thông bội phần.

Với tả thủ đưa cao và năm ngón tay lúc nào cũng nửa chụm nửa khoằm, trang nam nhân tuấn tú lạnh lùng bảo hắc y nhân:

- Ngươi tự ý đưa giải dược hay đợi Văn Quy Nguyên này dùng Tu La Mai Hoa Ấn đoạt lấy?

Khí thế của Văn Quy Nguyên và có lẽ do tả thủ đang hờm sẵn chiêu Tu La Mai Hoa Ấn, đã làm cho hắc y nhân hoảng sợ. Y riu ríu đưa ra một hoàn giải dược, miệng thì câm như hến, đến nửa lời cũng không dám nói ra.

Văn Quy Nguyên dùng hữu thủ chộp lấy hoàn giải dược và khẽ co tay búng hoàn giải dược bay đi.

Véo...

Ngay khi hoàn giải dược nhờ thủ pháp ảo diệu của Văn Quy Nguyên rơi đúng vào miệng nữ lang, Văn Quy Nguyên lại hỏi:

- Phải mất bao lâu hoàn giải dược do ngươi đưa ra mới có hiệu lực?

Hắc y nhân khiếp hãi thực sự? Y không những không thốt nên lời mà cánh tay đang đưa ra để chỉ về phía nữ lang cũng cứ run lên bần bật.

Đôi mắt dõi theo hướng tay chỉ của y, phát hiện nữ lang đang nhấp nháy mắt, chứng tỏ hoàn giải dược đã có công hiệu, Văn Quy Nguyên cười khẩy, thu tả thủ về:

- Cút!

Hắc y nhân vội tung người lao đi.

Vút!

Nhưng lại có tiếng quát:

- Đứng lại!

Tiếng quát này không phải do Văn Quy Nguyên phát ra. Vì ngay sau đó, Văn Quy Nguyên mới quát:

- Kẻ nào dám xen vào?

Âm thanh của tiếng quát khi nãy vang đến gần hơn và dường như là ở ngay bên cạnh Văn Quy Nguyên:

- Ta!

Vút!

Diễn biến xảy ra tuy nhanh nhưng cũng đủ thời gian cho gã hắc y nhân kia khuất dạng.

Văn Quy Nguyên đưa mắt nhìn người mới xuất hiện:

- Các hạ là ai? Người là do tại hạ khống chế, tại hạ đã cho đi sao các hạ còn cố tình ngăn lại?

Thất vọng vì không kịp ngăn hắc y nhân, người vừa đến liền trút hận sang Văn Quy Nguyên:

- Các hạ tuy không biết ta nhưng ta thừa biết các hạ là ai. Không ngờ chỉ vì một chút hư danh, muốn làm Trang chủ một Thiên Nhất Trang hiển hách trên giang hồ, các hạ đang tâm bỏ qua cho Tôn Nhất Bình, kẻ đã tiêu diệt Tu La Viện vốn là nơi cưu mang các hạ.

Văn Quy Nguyên tái mặt:

- Tại hạ phải hiểu lời nói của các hạ như thế nào đây? Là thành ý chỉ giáo hay mai mỉa châm biếm?

Lúc đó, nữ lang kia dường như đã hoàn toàn hồi phục chân lực, nàng lên tiếng, nửa như muốn dẫn kiến cả hai, nửa như ngăn sự xung đột sắp xảy ra giữa hai người:

- Hoá ra người vừa ra tay giải cứu tiểu nữ chính là Trang chủ Thiên Nhất Trang Văn Quy Nguyên thiếu hiệp. Còn vị này là Bất Thông thiếu hiệp, khi nãy cũng đã có ân tiếp trợ tiểu nữ.

Văn Quy Nguyên bắt đầu đưa mắt nhìn Tiểu Bất Thông khắp lượt:

- Hai năm trước, ngươi đã phát hiện ra Ma Thạch...

Tiểu Bất Thông cướp lời:

- Chuyện đã qua, Văn Trang chủ hà tất phải nhắc lại. Nếu không ta không thể không nghĩ đó là Văn Trang chủ cố tình đem ta ra làm trò cười?

Văn Quy Nguyên bước lùi lại:

- Tại hạ xin ghi nhớ điều này. Ngược lại, tại hạ cũng mong các hạ giải thích rõ lời nói lúc nãy, ẩn ý các hạ là...

Xua tay, Tiểu Bất Thông bảo:

- Các hạ muốn hiểu lời nói của ta như thế nào cũng được. Hoặc có thái độ ra sao, Bất Thông ta sẵn sàng hầu tiếp.

Như đã đoán được tại sao Tiểu Bất Thông lại có thái độ này, nữ lang kia chợt hỏi:

- Bất Thông các hạ sao bỗng dưng quay lại?

Thái độ của Bất Thông liền thay đổi, chàng lúng túng giải thích:

- Tại hạ đi chưa được bao xa bỗng dưng nghe ở phía này có tiếng huyên náo. Cũng may gã hắc y nhân kia vẫn chưa gây tổn hại gì cho cô nương.

Nữ lang nọ đưa mắt nhìn Văn Quy Nguyên:

- Cũng là do Văn Trang chủ kịp thời tiếp trợ tiểu nữ Thạch Bích Vân xin đa tạ ân tình của Văn Trang chủ.

Không như Tiểu Bất Thông có ý mừng vì cuối cùng cũng biết rõ tính danh của nữ lang, Văn Quy Nguyên có phản ứng khá kì quặc:

- Cô nương chính là Thạch Bích Vân? Chưởng môn Không Động pháui Thạch Phù Vân chính là...

Thạch Bích Vân kinh nghi:

- Đó chính là gia phụ. Như Văn Trang chủ có phần hồ nghi thân phận của tiểu nữ?

Văn Quy Nguyên không đáp lại. Trái lại, vừa thi lễ với Bất Thông, Văn Quy Nguyên vừa bảo:

- Tại hạ không thể nấn ná ở đây lâu hơn. Hậu hội lưỡng kỳ, nhị vị, tại hạ xin đi trước một bước!

Vút!

Văn Quy Nguyên bỏ đi thật bất ngờ, điều đó khiến ánh mắt Thạch Bích Vân tối sầm lại.

Có cảm nhận giữa Văn Quy Nguyên và xuất thân của Thạch Bích Vân như có điều gì bất ổn, Bất Thông lên tiếng:

- Cô nương...

Nào ngờ, Thạch Bích Vân cũng có phản ứng kỳ quặc:

- Ta cũng có việc cần phải đi. Cáo biệt!

Bất Thông lo lắng:

- Đêm hãy còn dài, cô nương vội gì phải...

Nhưng nàng đã đi khuất, lời nói của Bất Thông rốt cuộc chỉ là luồng gió thoảng vào hư không.

Thở dài, Bất Thông cũng đi và đi theo đúng hành trình chàng đã định.

***

Ầm! Ầm! Những tiếng trấn kình thoạt đầu vang lên mơ hồ sau cứ rõ dần khiến đôi chân của Bất Thông càng lúc càng di chuyển nhanh hơn.

Vút!

Vừa vượt qua một trũng núi, một cảnh giao chiến không cân sức bỗng hiện ra trước mắt Bất Thông.

Phẫn nộ, Bất Thông lập tức lao vào:

- Lũ cuồng đồ vô sỉ. Bọn ngươi chỉ giỏi hiếp đáp nữ nhân thôi sao? Hãy đỡ!

Vút!

Vù... Vù...

Khi đó, năm tên hắc y nhân với chân diện hoàn toàn che kín đang dồn bức hai nữ nhân vào đường cùng. Nghe tiếng quát vang đến và đồng thời là những luồng lực đoạ uy mãnh xuất hiện, cả năm tên hắc y nhân đều đưa mắt nhìn Bất Thông.

Và một tên trong bọn chúng bất ngờ gầm lên phẫn nộ:

- Lại là người, tên đồ đệ của lão ăn mày họ Bạch? Lần này là ngươi tự đến nạp mạng!

Y lao đến với hai chiêu trảo đầy biến ảo.

Vút!

Ào... Ào...

Nhờ câu nói của đối phương, Bất Thông lập tức đoán ra ý đồ của y khi lao đến cùng chàng giao chiến.

Chàng bỗng cười phá lên:

- Ngươi và ta quả có duyên, đi đến đâu cũng chạm trán! Nhưng lần này dường như ta không còn hứng thú để giao đấu với ngươi nữa. Cáo biệt!

Miệng nói, chân dịch chuyển và khi chàng dứt lời thì bóng nhân ảnh của chàng đã thực sự rời xa gã hắc y nhân.

Vút!

Không tưởng chàng đến rồi lại bỏ đi một cách dễ dàng, gã hắc y nhân vội thu chiêu. Và cũng vội như vậy, gã lao theo chàng bén gót.

Vút!

Có lao theo gã mới biết mưu đồ của Bất Thông là gì. Gã giận dữ hô hoán:

- Bọn ngươi hãy mau thu thập hai ả kia. Đừng để tiểu tử kịp...

Đã muộn. Lời hô hoán của gã bị tiếng gầm thịnh nộ của Bất Thông che lấp:

- Hãy xem tuyệt học của Bất Thông ta!

Cùng với tiếng gầm, chàng xuất kỳ bất ý vung đủ song thủ và song cước, phát xạ hai loạt chưởng kình và cũng hất bay đôi giày đã cũ nát của chàng về phía bốn gã hắc y nhân nọ.

Ào... Ào...

Véo... Véo...

Biết bị tập kích, cả bốn gã cùng quay lại. Và như tâm ý liên thông bốn gã cùng vận dụng những chiêu thức giống nhau, đó là những chiêu trảo kì lạ ẩn tàng nhiều biến ảo:

- Tiểu tử muốn chết!

- Đỡ!

Vù... Vù...

Ào... Ào...

Khi đã xuất chiêu rồi, hai trong bốn gã mới biết là chúng bị mắc lừa. Vì không như hai gã đồng bọn, được giao đấu thật sự với chưởng lực của Bất Thông, phần của chúng chỉ là hai chiếc giày nhơ bẩn.

Hai gã thoáng khựng lại.

Bấy nhiêu đó đã đủ cho Bất Thông, chàng quát:

- Nhị vị cô nương còn chờ gì nữa? Đánh!

Lời đề tỉnh của chàng tuy muộn nhưng cũng kịp cho hai nữ lang kia phản ứng.

Và đúng lúc hai nàng xuất chiêu đánh vào hậu tâm của hai gã vừa khựng lại, chưởng của Bất Thông và trảo của hai gã kia cũng đến lúc chạm nhau.

Ầm! Ầm!

Thân thủ của hai gã này tuy có phần kém hơn gã hắc y nhân đầu tiên nhưng do hai gã cũng hiệp lực nên nghiễm nhiên chiếm phần thắng.

Bất Thông tuy bị chấn kình bức lùi nhưng miệng lại cười vang:

- Bọn ngươi không hiếp đáp nữ nhân cũng là dựa vào số đông để thủ thắng. Xem ra ta mắng bọn ngươi vô sỉ cũng không phải oan uổng. Tiếp chiêu! Ha... ha...

Vù... Vù...

Nhìn Bất Thông cứ thản nhiên để chân trần mà không biết ngượng, gã hắc y nhân đầu tiên mắt lộ hung quang lao đến:

- Xem bộ dạng của ngươi đã quen ở bẩn chẳng khác nào lũ ăn mày hôi thối. Hãy xem Quỷ Ảnh Nhiếp Tâm Trảo của ta đưa hồn ngươi về chốn cửu tuyền.

Vù... Vù...

Song trảo của gã vừa chập chờn xuất hiện từ đỉnh một tảng đá ở trên cao bỗng có tiếng gầm vọng xuống:

- Bọn ngươi cũng biết đến Quỷ Ảnh Nhiếp Tâm Trảo ư? Ta muốn biết bọn ngươi là ai, sao lại am tường công phu này! Đỡ!

Tiếng gầm vang lên đã bất ngờ mà sự xuất hiện của nhân vật đó càng là một sự bất ngờ trên chỗ tưởng.

Bất Thông vừa nghe thinh âm của tiếng gầm đã đoán biết là ai nên kêu lên:

- Văn Quy Nguyên?

Cũng như Bất Thông, gã hắc y nhân đang cùng chàng giao chiến cũng nhận biết thinh âm của Văn Quy Nguyên:

- Sao lại là ngươi?

Trong khi đó, do đối tượng vừa bị Văn Quy Nguyên truy kích chính là hai gã hắc y nhân đang quần thảo với hai nữ lang nọ, hai gã vì đang chiếm lợi thế nên hoàn toàn bất ngờ khi biết Văn Quy Nguyên chọn chúng làm đối tượng.

Vì thế, khi phát hiện sự thể và quay lại, hai gã chỉ kịp thảng thốt kêu lên một câu:

- Tu La Mai Hoa Ấn!

Đòn sát thủ của Văn Quy Nguyên ngay tức khắc tiếp cận hai gã nọ.

Bốp! Bốp!

Dùng song thủ với đủ mười đầu ngón tay cùng khum lại, tuyệt kỹ Tu La Viện là Tu La Mai Hoa Ấn của Văn Quy Nguyên cùng một lúc đập vỡ Thiên Linh Cái hai gã hắc y nhân xấu số.

Vẫn giữ nguyên mười đầu ngón tay khum khum, Văn Quy Nguyên túm luôn hai vuông lụa vốn được hai gã nọ dùng để che kín chân diện.

Vì thế, lúc hai gã nọ khuỵu xuống, do hai vuông lụa bị Văn Quy Nguyên giữ lại, diện mạo của hai gã liền lộ rõ.

Nhìn vào hai diện mạo này, Văn Quy Nguyên lẩm bẩm những lời nói vô nghĩa:

- Không phải như ta nghĩ!

Trong lúc những diễn biến này xảy ra, mức độ lợi hại đủ để làm cho gã hắc y nhân đang cùng Bất Thông giao chiến phải nao núng, Bất Thông không bỏ lỡ cơ hội, nhấn thêm chân lực vào chiêu chưởng đã phát đi.

Ầm!

Hự!

Gã hắc y nhân chỉ vì một phút phân tâm phải đã bị Bất Thông quật vào một chấn kình sấm sét.

Càng thêm nao núng, gã hắc y nhân lại thêm kinh hoàng khi nghe Văn Quy Nguyên quát hỏi hai gã hắc y nhân còn lại:

- Nói! Bọn ngươi thực sự là môn hạ của ai? Nhân vật nào đã truyền thụ Quỷ Ảnh Nhiếp Tâm Trảo cho bọn ngươi?

Hai gã nọ trước cái chết thảm của đồng bọn bỗng phẫn nộ gầm vang:

- Giết người phải đền mạng. Ngươi hãy xuống hỏi lão Diêm vương. Đỡ!

Vù... Vù...

Ào... Ào...

Trước phản ứng của hai gã, Văn Quy Nguyên cười lạnh:

- Người đủ tư cách nói câu đó chính là ta, không phải bọn ngươi! Xem chưởng!

Vù... Vù...

Bất ngờ, hai nữ lang nọ đồng loạt kêu lên, mỗi người nói một phách:

- Hoá ra là bọn chúng, Tứ Ác Kim Lăng?

- Văn Trang chủ đề phòng chúng dùng Độc Tiêu.

Bị hai nữ lang cáo giác thân phận, hai gã cùng cười sặc sụa:

- Không sai! Hãy xem Độc Tiêu đây!

Viu... Viu...

Sợ Văn Quy Nguyên không đủ lực đối phó cùng một lúc hai tên và có cả ám khí tẩm độc kèm theo, Bất Thông tràn người lao đến:

- Dùng thủ đoạn ám muội để hại người, bọn ngươi phải chết! Xem Tàng Long Phi Hổ Thức.

Vút!

Vù...

Vù...

Có thêm Bất Thông, uy lực của hai gã trong Tứ Ác Kim Lăng đương nhiên phải bị phân khai.

Ầm! ầm!

Ầm! Ầm!

Hai gã trợn to mắt, giận dữ nhìn Văn Quy Nguyên và Bất Thông nhờ may mắn cũng thoát khỏi những mũi Độc Tiêu lợi hại.

Trong khi Văn Quy Nguyên và Bất Thông thoáng sững sờ vì không ngờ có được sự may mắn đó, hai gã nọ không hiểu sao bỗng kêu hộc lên:

- Hự!

- Ngô Công Phi Độc? Hự!

Hai gã ngã vật ra, điều đó khiến Văn gia động tâm.

Chàng đưa mắt nhìn khắp lượt, phát hiện gã hắc y nhân đầu tiên không hiểu sao đã bỏ chạy từ lúc nào.

Hoang mang chàng lẩm bẩm:

"Ai đã lén hạ độc thủ chúng?"

Không nói một lời, Văn Quy Nguyên thản nhiên tiến đến và cùng một lúc chộp mạnh vào hai vuông lụa che kín chân diện của hai gã vừa đột tử.

Vụt!

Bất ngờ, một trong hai nữ lang nọ kêu lên kinh hãi:

- Đừng vội chạm vào!

Giật mình, Văn Quy Nguyên vừa thu tay về vừa đưa ánh mắt dò hỏi nhìn vào nữ lang vừa hô hoán.

Nữ lang nọ hít manh một hơi:

- Nếu đúng là hai gã bị Ngô Công Phi Độc sát hại, toàn thân chúng hiện giờ đâu đâu cũng có độc. Loại độc này chỉ có vùng Miêu Cương, rất khó tìm thuốc giải.

Bán tin bán nghi, Văn Quy Nguyên vội nhặt một nhánh cây và dùng nhánh cây đó lột bỏ vuông lụa của gã thứ nhất.

Soạt!

Định tiếp tục làm như vậy với gã còn lại, Văn Quy Nguyên phải kinh hoàng khi nghe nữ lang khi nãy tiếp tục hô hoán:

- Mau ném bỏ nhánh cây. Vì nó cũng bị nhiễm độc!

Tuy giật mình nhưng phản ứng của Văn Quy Nguyên cũng chứng tỏ một tâm cơ sắc sảo. Thay vì ném nhánh cây về một phía nào đó bất kỳ, Văn Quy Nguyên nửa như vô ý nửa như cố tình khi ném nhánh cây cho rơi đúng vào mặt của một trong hai gã đã chết trước đó.

Véo...

Bất Thông gật gù tán dương:

- Hảo thủ pháp!

Ngược lại, Văn Quy Nguyên bất ngờ kêu lên hốt hoảng:

- Quả nhiên nhánh cây đã bị nhiễm độc.

Đưa mắt nhìn diện mạo đang dần dần đen sạm của thi thể kia do bị nhánh cây nhiễm độc chạm vào. Bất Thông thè lưỡi:

- Ngô Công Phi Độc không ngờ quá lợi hại!

Đến lúc này Văn Quy Nguyên mới chịu lên tiếng nói lên lời cảm kích đối với nữ lang hai lần đề tỉnh:

- Tại hạ là Văn Quy Nguyên, đa tạ sự chỉ giáo của cô nương!

Nữ lang nọ khẽ cúi đầu:

- Văn Trang chủ quá lời rồi. Nếu không có Văn Trang chủ kịp thời tiếp trợ, tỷ muội tiểu nữ e khó toàn mạng vì đâu ngờ đối thủ lại là Tứ Ác Kim Lăng.

Nữ lang còn lại vừa đưa mắt nhìn Bất Thông vừa có ý nhắc nữ lang kia:

- Lục sư tỷ đừng quên chính vị thiếu hiệp kia đã giúp chúng ta trước. Nếu không phải như vậy có lẽ muội và sư tỷ đã bị bọn chúng bắt giữ rồi.

Bất Thông động tâm:

- Cô nương vừa nói, bon chúng có ý định bắt giữ nhị vị? Để làm gì?

Hai nữ lang chưa kịp đáp, Văn Quy Nguyên đột nhiên cau mày:

- Vẫn là ý định này? Bọn chúng thật sự là ai? Dường như đang có ý cùng thất đại phái đối đầu?

Nữ lang được gọi là Lục sư tỷ tỏ ý kinh ngạc:

- Văn công tử muốn ám chỉ điều gì khi bảo vẫn là ý định ấy?

Bất Thông lên tiếng:

- Cách đây hai ngày, cũng gã hắc y nhân khi nãy đã có hành vi tương tự. Và người y định bắt giữ là Thạch cô nương, ái nữ của chưởng môn Không Động phái.

Nữ lang nọ giật mình:

- Thảo nào Văn Trang chủ phải nói lên nhận định đó. Lạ thật, chúng hết nhắm vào Không Động phái lại nhắm đến tệ phái Hoa Sơn, và đối tượng đều là phận nữ nhi. Thật ra chúng muốn gì? Và chúng thuộc môn bang phái nào?

Văn Quy Nguyên kinh ngạc:

- Nhị vị cô nương là đệ tử Hoa Sơn phái?

Bất Thông cười nhẹ:

- Các hạ chưa biết điều này sao? Vậy mà ta nghĩ vì đã biết nên các hạ mới ra tay tương trợ.

Đưa mắt nhìn Bất Thông, Văn Quy Nguyên bảo:

- Tại hạ nào có may mắn như các hạ, đã được gặp Hoa Sơn Thất Nghĩa từ trước?

Hai nữ lang kinh nghi nhìn Bất Thông:

- Thiếu hiệp đã gặp bọn tiểu nữ rồi?

Trong khi Bất Thông gật đầu thì Văn Quy Nguyên đã nhanh miệng lên tiếng:

- Nhị vị cô nương thử nhớ lại xem, hai năm trước, tại Võ Di Sơn...

Không chờ Văn Quy Nguyên nói hết, một trong hai nữ lang bỗng à lên:

- Là Tiểu Bất Thông? Thiếu hiệp là người đã từng được gia sư hứa sẽ thu nhận là truyền nhân?

Bất Thông nghiêm sắc mặt:

- Đại ân trước kia của Hoa Sơn Thất Nghĩa và nhất là hảo ý của lệnh sư, tại hạ cho đến giờ vẫn luôn nghi nhớ. Nhị vị cô nương bất tất phải...

Vị nữ lang Lục sư tỷ vụt nói:

- Chúng ta trước sau gì cũng là đồng môn huynh tỷ muội. tại hạ là Hạ Uyển Nhu, còn đây là thất sư muội Khả Thuý Đình. Thiếu hiệp không cần phải khách sáo!

Bất Thông bối rối:

- Có lẽ tại hạ không có phúc phận được làm đệ tử phái Hoa Sơn.

Khả Thuý Đình chợt gật đầu và nói xen vào:

- Tiểu nữ nhớ rồi. Thiếu hiệp đã được Bạch tiền bối, bang chủ Cái Bang thu nhận? Nhưng qua y phục của thiếu hiệp, dường như không giống đệ tử của Cái Bang?

Bất Thông bỗng thở hắt ra một hơi:

- Có nói ra chưa chắc nhị vị tin. Bạch tiền bối tuy...

Văn Quy Nguyên bất ngờ lên tiếng, khiến lời nói của Bất Thông phải đột ngột dừng lại.

- Tại hạ có việc cần phải đi, mong chư vị lượng thứ cho. Cáo...

Bất Thông chợt đưa tay ngăn lại và cướp lời Văn Quy Nguyên như Văn Quy Nguyên vừa có thái độ như vậy đối với chàng:

- Văn các hạ, chậm đã!

Văn Quy Nguyên kinh ngạc:

- Các hạ có điều gì cần chỉ giáo chăng?

Bất Thông cười nhẹ và đưa tay chỉ vào bốn thi thể kia:

- Không như Tứ Ác Kim Lăng, tên hắc y nhân đã bỏ chạy dường như có ý tránh né các hạ. Tại hạ chỉ muốn nghe lời giải thích.

Văn Quy Nguyên lắc đầu:

- Tại hạ cũng đang nghi hoặc về điều này nên hiện giờ không thể giải thích.

Bất Thông lạnh giọng:

- Các hạ đừng mong dối gạt ta! Không những gã kia cố tình tránh né các hạ mà theo ta, dường như các hạ cũng đã đoán biết chúng là ai, đúng không?

Văn Quy Nguyên để lộ sắc giận:

- Là các hạ hỏi cung Văn Quy Nguyên này hay chỉ là lời cầu mong xin được chỉ giáo?

Bất Thông vẫn thản nhiên:

- Các hạ muốn hiểu như thế nào cũng được. Nhưng ta nghĩ các hạ nên nói ra thì hơn. Vì nếu các hạ không đoán biết chúng là ai, các hạ đâu cần lột bỏ giả diện của chúng, sau đó mới nói chúng không phải là người mà các hạ đã nghi ngờ?

Văn Quy Nguyên nhún vai:

- Văn mỗ có sự nghi ngờ và sau đó mới biết đó chỉ là sự nghi ngờ sai lạc. Như vậy chưa đủ cho các hạ sao?

Bất Thông gằn giọng:

- Đây chính là điều Bất Thông này quan tâm. Các hạ nghi ngờ chúng là ai? Sao các hạ không nói ra mà cứ mãi giữ nghi vấn trong lòng?

Văn Quy Nguyên cười lạt:

- Thứ nhất, nghi ngờ hay không đó là tuỳ ở Văn mỗ. Thứ hai, như Văn mỗ không có phận sự phải bẩm báo tất cả mọi việc cho các hạ vốn là người Văn mỗ chưa từng quen biết.

Nếu như Văn Quy Nguyên chỉ quyết liệt một thì Bất Thông lại quyết liệt mười:

- Hôm nay, nếu các hạ không đáp ứng yêu cầu của ta thì đừng mong rời khỏi nơi này dù là nửa bước.

Văn Quy Nguyên bật cười:

- Điều đó phải xem lại, liệu các hạ có được bản lãnh đó không? Ha... ha...

Vừa cười Văn Quy Nguyên vừa chớp động thân hình lao đi.

Vút!

Bất Thông liền quát:

- Có hay không cứ thử xem đây thì biết. đỡ!

Nhưng, chưởng của Bất Thông dù nhanh vẫn không có cách nào chạm vào người Văn Quy Nguyên.

Vì như Khả Thuý Đình đang nói:

- Chính là khinh thân pháp Thiên Mã Hành Không danh bất hư truyền của Văn gia. Thiếu hiệp có muốn đuổi theo cũng vô ích.

Bất Thông hậm hực nhìn theo bóng dáng của Văn Quy Nguyên đang khuất dần:

- Thái độ của y rất đáng nghi. Dường như y cố tình đi theo dò xet tại hạ.

Hạ Uyển Nhu chợt nói trong khi mãi nhìn theo phương hướng Văn Quy Nguyên vừa bỏ đi:

- Theo ta thì không phải như vậy. Người của Văn gia trải qua bao đời vẫn luôn có những hành vi quang minh lõi lạc, hông hề đáng nghi như thiếu hiệp nghĩ.

Bất Thông cười lạt:

- Tại hạ có hai lý do để nghi ngờ. Trước tiên là việc Tôn Nhất Bình bỗng dưng trao quyền chấp chưởng Thiên Nhất Trang cho y.

Hạ Uyển Nhu quay đầu nhìn Bất Thông:

- Tôn Nhất Bình là hạng giảo hoạt. Hành vi này của lão đến chúng ta cũng phải nghi ngờ, sao thiếu hiệp không nghĩ, Văn Trang chủ vì muốn làm rõ chân tướng nên phải vờ thuận theo Tôn Nhất Bình?

Bất Thông đưa ra lý do thứ hai:

- Còn điều này nữa, không phải vô tình mà y luôn xuất hiện đúng lúc mỗi khi gã hắc y nhân kia xuất đầu lộ diện. Nếu y và vã hắc y nhân không là đồng bọn, tại hạ tin chắc chính y cố tình đeo đuổi và dò xét tại hạ.

Hạ Uyển Nhu lắc đầu:

- Thiếu hiệp chớ vội đề quyết như vậy. Thật ra Văn Trang chủ đã đi ngang qua đây và đi trước thiếu hiệp khoảng một canh giờ. Không tin thiếu hiệp có thể hỏi Thuý Đình để biết ta nói đúng hay sai?

Nghe nhắc đếm, Khả Thuý Đình vội lên tiếng:

- Hạ lục tỷ nói không sai đâu, thiếu hiệp! Có lẽ vì nghe tiếng giao phong nên Văn Trang chủ đã quay lại và kịp thời giúp...

Bất Thông nghi hoặc, đến nỗi không thể chờ Khả Thuý Đình dứt lời:

- Nhưng sao y cứ đi đúng hành trình của tại hạ đã...

Đang nói, Bất Thông bỗng dừng lời.

Và thật là bất ngờ, chàng kêu lên:

- Tại hạ hiểu rồi!

Vội thi lễ với Hạ Uyển Nhu và Khả Thuý Đình, Bất Thông vó phần vội vã:

- Nhị vị cô nương xin hãy bảo trọng! Tại hạ đang đi trước một bước vậy!

Vút!

Không một lời giải thích và cứ vội vàng bỏ đi, hành vi của Văn Quy Nguyên và Bất Thông lập tức tạo sự nghi ngờ cho Hạ Uyển Nhu và Khả Thuý Đình.

Đưa mắt nhìn theo, Hạ Uyển Nhu lẩm bẩm:

- Họ đi cùng một hướng, lạ thật?

Khả Thuý Đình cũng nhìn theo và vô tình buột miệng:

- Cả hai đều có khí khái bất phàm. Thật khó phân biệt ai trong họ là người nổi bật hơn!

Hạ Uyển Nhu thoáng chau mắt phụng mày ngài:

- Sao lại không phân biệt? Một là Trang chủ của một thiên hạ đệ nhất Trang...

Khả Thuý Đình tủm tỉm cười:

- Tiểu Bất Thông cũng đâu kém sư tỷ? Nếu y đúng là truyền nhân của Bạch bang chủ, một đại bang như Cái Bang lẽ nào kém uy danh so với Thiên Nhất Trang?

Hạ Uyển Nhu quay phắt lại, nhìn vào mắt Khả Thuý Đình:

- Chà...! Lời nói của thất sư muội, Lục sư tỷ này không biết phải hiểu như thế nào cho đúng đây?

Khả Thuý Đình có phần lúng túng:

- Còn Lục sư tỷ thì sao? Muội cũng đâu thể biết Lục sư tỷ đang mơ tưởng điều gì?

Vụt nghiêm mặt, Hạ Uyển Nhu bảo:

- Chúng ta quay về thôi, đừng để sư phụ vì đợi lâu sẽ lo lắng. Còn những lời nhảm nhí kia, nếu Thất sư muội muốn nói thì cứ nói với đại sư huynh. Hừ!

Phản ứng của Hạ Uyển Nhu quá gay gắt, khiến Khả Thuý Đình vì sợ phải ngậm chặt miệng và lầm lũi bước theo sau Uyển Nhu.

9. Tu La Viện Một Nơi Hoang Phế-cội Đại Thụ Bí Đạo Ẩn Tàng

Đưa mắt nhìn khắp nơi, Bất Thông sau một lúc cân nhắc đắn đo đành mạo hiểm phục sát người xuống đất và bò dần đến một cội đại thụ thật to.
Chỉ đến khi tiến đến thật sát cội đại thụ, Bất Thông mới mừng vì đã chọn đúng phương cách thích hợp.

Đó là do cội đại thụ không những có phần thân thật to mà những tán lá bên trên còn vừa dày vừa có nhiều tầng lá xoè rộng ra bốn phía, quá đủ cho Bất Thông thực hiện ý đồ.

Đưa chân lực vào mười đầu ngón tay, Bất Thông bấu mạnh vào thân đại thụ và nhẹ nhàng leo dần lên cao.

Cố không để gây ra tiếng động, ngay khi lọt vào giữa một tầng khá dày, chàng lặng lẽ di chuyển dần ra ngoài, càng lúc càng xa khỏi phần thân cây đại thụ.

Đúng như chàng nhận định, nhánh cây mà chàng vừa chọn để đặt chân không những càng lúc càng vươn ra xa, đúng về phía chàng muốn đến, mà còn có nhiều lớp lá dày đặc để che kín mọi cử động của chàng.

Nhờ đó, sau một lúc khá lâu lặng lẽ di chuyển mà không bị hai người ở dưới phát hiện, Bất Thông sau đó rốt cuộc cũng hài lòng vì những lời đối thoại của hai người phía dưới cũng đã bắt đầu lọt vào thính nhĩ của chàng.

Hai nhân vật đó tuy đang đối đáp thật khẽ giữa một cảnh quan hoàn toàn hoang phế và không có lấy một bóng người nhưng họ nào ngờ ngay trên đầu họ, giữa những tán lá dày đặc và cách xa thân cây đại thụ có đến mười trượng lại có người ngồi vắt vẻo để lén nghe những gì họ nói.

Bất Thông thoáng chút hoang mang khi nghe rõ thanh âm của Văn Quy Nguyên:

- ... Vì biết lần này lão xuất trang những mười ngày nên tiểu diệt mới nhân cơ hội tìm đến đây.

Nhân vật kia có niên kỷ xấp xỉ tứ tuần cứ nói khe khẽ qua môi dường như đang mím chặt:

- Nhưng ngươi chưa biết lão đi đâu, đúng không? Nếu lão cũng tìm đến đây và giữa ngươi và lão vì thế phải đụng đầu, lúc đó ngươi giải thích ra sao nào?

Văn Quy Nguyên chớp mắt, cố phân minh:

- Lúc xuất trang, lão đi theo hướng khác. Tuyệt đối không thể đi đến Tu La Viện này.

- Lão cũng giảo hoạt, ngươi chớ quên điều đo. Mà này, ngươi đã tìm được gì chưa?

Văn Quy Nguyên lắc đầu:

- Vô vọng! Một Tu La Viện nguy nga giờ trở nên hoang tàn, tiểu diệt làm sao tìm được điều gì trong đống đổ nát kia?

Nhân vật kia chợt đặt một ngón tay lên môi:

- Suỵt! Ngươi phải giữ kín điều đó, chớ cho Tôn Nhất Bình biết, bằng không...

Văn Quy Nguyên bỗng kêu:

- Bá bá! Còn điều này nữa, tiểu diệt cảm thấy kì quặc.

Không ngờ nhân vật kia lại chính là bá bá của Văn Quy Nguyên, Bất Thông vội vén cây, tìm cách nhìn rõ diện mạo của nhân vật kia.

Nghe tiếng lá cây xao động, nhân vật đó đưa mắt nhìn lên.

Bất Thông lo sợ, vội bế khí và chờ đợi một tiếng quát thịnh nộ.

Thay cho tiếng quát, Bất Thông nghe Văn Quy Nguyên lên tiếng:

- Bá bá yên tâm! Trước lúc bá bá xuất hiện tiểu diệt đã xem rất kĩ, không hề có lấy một người. Có lẽ đó là gió thổi qua làm cho lá cây rung động.

Nhân vật nọ khẽ hừ mũi:

- Ngươi chưa từng bôn tẩu giang hồ nên chưa biết thế nào là tai vách mạch rừng. Đừng quá khinh suất, kẻo có hối thì quá muộn.

Sự cẩn trọng gần như là quá đáng của nhân vật này khiến Bất Thông vừa nghi ngờ, vừa lo sợ.

Vì thế, từ lúc đó chàng cố thu thật nhỏ những tiếng thổ nạp của chàng, quyết không để cho Văn Quy Nguyên và nhân vật kia phát hiện, rồi sau đó chàng khó lòng biện minh cho hành vi ám muội của chàng.

Chàng tuy cẩn thận như vậy nhưng suýt nữa phải giật mình và gây thành tiếng động khi nghe Văn Quy Nguyên lên tiếng:

- Tiểu diệt trong những ngày qua đã chạm trán một nhóm người biết thi triển Quỷ Ảnh Nhiếp Tâm Trảo là sở học của Ma Trung Tử.

Lần đầu tiên được biết Quỷ Ảnh Nhiếp Tâm Trảo là sở học của Ma Trung Tử, càng lúc Bất Thông càng nghi ngờ Văn Quy Nguyên.

Nhất là khi chàng vừa nghe nhân vật nọ cất giọng âm trầm hỏi Văn Quy Nguyên:

- Ngươi nghĩ họ là người của Thiên Nhất Trang và cũng là thuộc hạ thân tín của Tôn Nhất Bình?

Văn Quy Nguyên chợt thở ra:

- Tuy là tiểu diệt đã nhìn ra bọn chúng là Tứ Ác Kim Lăng, không phải là người của Thiên Nhất Trang, nhưng thử hỏi ngoài Tôn Nhất Bình ra còn có ai khác am hiểu Quỷ Ảnh Nhiếp Tâm Trảo?

Nhân vật nọ cười lạnh:

- Ngươi chớ quên di học của Ma Trung Tử không chỉ lọt vào tay mỗi Tôn Nhất Bình.

Văn Quy Nguyên kinh ngạc:

- Nói như bá bá không lẽ ba người còn lại cũng chiếm phần kinh văn có liên quan đến công phu Quỷ Ảnh Nhiếp Tâm Trảo?

- Cũng có thể lắm. Vì ai mà biết được bọn họ chiếm được phần nào trong số những sở học của Ma Trung Tử?

Văn Quy Nguyên cau mặt:

- Nhưng bọn người bí ẩn này cũng đã chọn ái nữ của Thạch Phù Vân để ra tay. Điều đó chứng tỏ họ không sợ Không Động phái phát hiện ra họ là ai và công phu kia là gì?

- Ngươi muốn nói đến phần sở học của Ma Trung Tử do Thạch Phù Vân chiếm đoạt không hề có công phu Quỷ Ảnh Nhiếp Tâm Trảo?

- Đúng vậy! Và...

Nhân vật nọ xua tay:

- Sao ngươi không nghĩ bọn họ tuy có được công phu Quỷ Ảnh Nhiếp Tâm Trảo nhưng không được đầy đủ? Vì thế, họ mới có ý định bắt giữ Thạch Bích Vân để uy hiếp Thạch Phù Vân và buộc Thạch Phù Vân phải giao cho họ phần kinh văn còn thiếu?

Bất Thông nghe đến đây đột nhiên nở một nụ cười.

Chàng vừa phát giác ra một điều mà có lẽ Văn Quy Nguyên vì đang trong tâm trạng hoang mang đã không thể phát hiện.

Vì đó là lúc Văn Quy Nguyên kêu lên thảng thốt:

- Không sai! Nếu không có bá bá nhắc nhở tiểu diệt sẽ không nghĩ đến điều này.

Nhân vật nọ mỉm cười có phần đắc ý:

- Đó là ngươi chưa đủ lịch duyệt nên chưa thể thông tỏ những mưu mô hiểm trá trên giang hồ.

Chợt đổi giọng, nhân vật đó bảo:

- Nếu ngươi không thể tìm được gì ở đây thì nên mau mau hồi trang. Chớ đi quá lâu, dễ khiến Tôn Nhất Bình nghi ngờ. Nhớ đấy!

Vút!

Nhân vật nọ tung người lao đi và đi quá nhanh nên không thể thấy sắc mặt đang hoang mang của Văn Quy Nguyên, có vẻ như Văn Quy Nguyên còn muốn hỏi thêm điều gì đó nữa.

Chỉ có Bất Thông là nhìn thấy nên Bất Thông không hề kinh ngạc khi nghe Văn Quy Nguyên lẩm bẩm tự hỏi:

" Bọn họ cũng muốn bắt giữ nữ đệ tử Hoa Sơn, không lẽ cũng vì muốn uy hiếp Gia Cát Phàm, chưởng môn Hoa Sơn phái?"

Có lẽ do mải trăn trở về điều này, nên cho dù Bất Thông đang nôn nóng chờ Văn Quy Nguyên bỏ đi nhưng Văn Quy Nguyên vẫn tiếp tục nguyên vị ở phía dưới.

Được một lúc, Bất Thông vừa có ý định lén bỏ đi như khi nãy nhưng chàng đã lẻn đến gần thì bất ngờ chàng nhìn thấy Văn Quy Nguyên nhích động.

Ngỡ Văn Quy Nguyên đã đến lúc dời đi như lời khuyên của nhân vật vừa rồi, Bất Thông ung dung ngồi dậy.

Nào ngờ, Văn Quy Nguyên không hề có ý định bỏ đi. Trái lại, nếu y không đi vòng quanh cội cổ thụ thì y cũng đi tới đi lui và không bao giờ vượt quá phạm vi của khu vực được tán lá to rộng của cội đại thụ bao phủ.

Đưa mắt nhìn theo bước chân của Văn Quy Nguyên, vô tình Bất Thông phát hiện được hai điều. Điều thứ nhất, do bây giờ trời đã quá ngọ nên ánh dương quang thật gay gắt, vì thế cùng với những bóng lá cây đơn lẻ bị in bóng xuống nền đất, có nhiều vị trí trên thân hình Bất Thông cũng bị vầng dương in bóng.

Chàng lập tức nhích người sang một bên, tránh không để lộ tung tích chỉ vì một sơ suất nhỏ.

Do vị trí đã thay đổi và vẫn dõi theo từng bước chân của Văn Quy Nguyên nên Bất Thông có may mắn phát hiện được điều thứ hai.

Đó là, thân cây đại thụ tuy to nhưng dường như phần trong đã bị rỗng ruột. Vì tự vị trí Bất Thông đang ngồi nếu nhìn trở lại về phía thân cây lúc Văn Quy Nguyên đi vòng sang phía bên kia, thì ở trạc ba, nơi thân cây đại thụ bị chia thành 2 nhánh lớn và một vài nhánh nhỏ, chàng thấy ở chính giữa có một khoảng mờ tối, chứng tỏ phần thân cây đó đã bị mục rỗng.

Với phát hiện này nếu không phải vì sợ sẽ bị Văn Quy Nguyên phát hiện, có lẽ Bất Thông sẽ không bỏ lỡ dịp di chuyển đến và ghé mắt nhìn thử.

Đột nhiên, cơ hội lại đến với Bất Thông phía dưới, như Văn Quy Nguyên đã thôi trăn trở, y bất ngờ tung người chạy đi.

Đưa mắt nhìn theo và khi biết Văn Quy Nguyên không hề có ý định quay lại. Bất Thông lập tức tung người đến chỗ có khoảng mờ tối ở thân cây đại thụ.

Vừa đưa đầu vào chỗ rỗng, dù thị lực không đủ để nhìn xuống tận đáy nhưng Bất Thông cũng có một cảm nhận mơ hồ. Phần thân rỗng không phải tự nhiên mà có: đó là do bàn tay con người tạo ra.

Để minh định điều này, Bất Thông bẻ một mẩu cây khô và ném vào chỗ rỗng.

Coong!

Âm thanh vang lên vừa thanh lại vừa tạo ra một loạt âm ba kéo dài, đủ để cho Bất Thông nở một nụ cười kỳ dị.

Chàng sẽ xoay người, tìm cách leo xuống phần rỗng của thân cây.

Nhưng vừa mới chui được nửa người vào đó, Bất Thông bỗng dừng lại vì bất giác ngây người nhìn xuyên qua tán lá cây.

Theo hướng mắt chàng đang nhìn, ở phía xa, có hai bóng người đang giao chiến khốc liệt.

Tuy phải nhìn với khoảng cách khá xa nhưng qua chiêu thức, Bất Thông dễ dàng nhận ra một trong hai nhân vật đang giao chiến.

Chàng lẩm bẩm:

"Tu La Mai Hoa Ấn? Y đang giao chiến với ai chứ? Nhân vật kia không che kín chân diện, lại có niên kỷ khá cao, chắc không phải bọn hắc y chuyên hiếp đáp nữ nhân. Chậc! Lẽ nào lại là...

Bỏ ngang câu nói và cũng bỏ luôn ý định thám thính phần thân cây rỗng, Bất Thông từ giữa tán lá cây tung mình lao đi.

Vút!

Khi lao đến đủ gần, chàng nghe nhân vật cao niên kia đang gầm:

- Ai cho phép ngươi dò xét từng hành vi của ta? Ngươi tưởng ta không dám giết ngươi sao? Đỡ!

Vù...Vù....

Đáp lại, Văn Quy Nguyên với công phu Tu La Mai Hoa Ấn cũng quát:

- Lão đã mấy phen cho người bám theo và dò xét hành tung của ta, lão có còn xem ta là Trang chủ Thiên Nhất Trang nữa không? Xem đây!

Ào... Ào...

Văn Quy Nguyên bị chấn lùi và thật sự hốt hoảng khi phát hiện nhân vật kia vẫn tiếp tục lao vào không chút nương tình:

- Cương vị Trang chủ đó do ta giao cho ngươi. Nay ta muốn lấy lại thì sao nào? Nạp mạng!

Vù... Vù...

Văn Quy Nguyên do không kịp hoàn thủ đành vận dụng khinh thân pháp Thiên Mã Hành Không để lẩn tránh.

Vút!

Nhân vật kia lập tức bám theo:

- Dùng công phu Văn gia đối với ta, ngươi hãy còn kém lắm! Chạy đâu cho khỏi? Đỡ!

Vù... Vù...

Không chút chần chừ, Bất Thông lao vào:

- Nếu công phu Văn gia không đủ lợi hại sao lão còn tham lam, đoạt luôn phần di học của Ma Trung Tử đáng lẽ phải thuộc về ta? Nay ta phải đòi lại, đỡ!

Vù... Vù...

Sự xuất hiện của Bất Thông không phải là nhân vật này không biết, nhưng sự chen vào của chàng lại chính là điều bất ngờ cho nhân vật này.

Lão quát:

- Ngươi là ai? Công phu Ma Trung Tử nào là của ngươi chứ? Cút!

Ào...

Ầm!

Văn Quy Nguyên sau khi ổn định nguyên khí liền lao vào:

- Bất Thông! Chuyện của bổn trang, ngươi không được xen vào. Lão thất phu kia! Hãy xem chưởng đòi mạng cho Tu La Viện.

Vút!

sVù... Vù...

Nhân vật nọ cả cười:

- Hoá ra cho đến giờ ngươi vẫn muốn đối chọi với Tôn Nhất Bình là vì cái chết của Tu La Viện? Đã vậy, ta cho ngươi xuống cửu tuyền đoàn tụ cùng lão họ Đổng thất phu. Đỡ!

Vù...

Vù...

Biết bản lãnh của Văn Quy Nguyên sẽ không đủ ứng phó, Bất Thông lại lao vào:

- Văn Quy Nguyên giữa ta và lão tặc có nợ nần cần phải thanh toán. Ta không dư hơi chen vào chuyện của ngươi. Tôn Nhất Bình! Đỡ!

Vù... Vù...

Tôn Nhất Bình vừa gầm lên vừa phát động tả thủ:

- Ngươi có liên quan thế nào với lão ăn mày họ Bạch? Ta nợ gì với ngươi chứ? Cút!

Ào... Ào...

Ầm! Ầm!

Bất Thông thất kinh và chợt nhớ lại những gì bang chủ Cái Bang đã nói về Tôn Nhất Bình?

Công phu bản lãnh của họ Tôn quả nhiên lợi hại, cho dù có sự liên thủ giữa Bất Thông và Văn Quy Nguyên nhưng kết quả sau lần chạm kình thật ngoài sức tưởng tượng.

Tôn Nhất Bình thì cứ bình yên vô sự, trong khi đó Bất Thông và Văn Quy Nguyên cứ phải loạng choạng thối lui.

Không bỏ lỡ cơ hội, Tôn Nhất Bình thi triển khinh thân pháp, lão vút đến chỗ Văn Quy Nguyên:

- Đối với ta, ngươi đã hết giá trị lợi dụng rồi. Bây giờ là lúc thuận tiện để ta trừ dứt hậu hoạ. Nằm xuống!

Vù...

Vù...

Văn Quy Nguyên nghiến răng phát kình:

- Từ lâu ta đã biết rõ mưu mô của lão. Đỡ!

Ào... Ào...

Bất Thông thất sắc, vì ngay lúc này do chân nguyên chưa thật ổn định nên chàng dù rất muốn vẫn không kịp phát chiêu liên thủ với Văn Quy Nguyên.

Đưa mắt nhìn, phát hiện chưởng kình của Tôn Nhất Bình cuộn đến với sự lợi hại tột đỉnh, còn chưởng của Văn Quy Nguyên thì chỉ như châu chấu đá xe, Bất Thông xoay chuyển ý nghĩ thật nhanh và bất ngờ hất mạnh hai chân về phía trước:

- Hãy xem ám khí của ta!

Véo...

Véo...

Không như gã hắc y nhân độ nào, đấu pháp của Bất Thông như không đủ yếu tố để lừa gạt Tôn Nhất Bình.

Tôn Nhất Bình cười lạnh khi nhìn ra hai vật được Bất Thông ném đến chỉ là hai chiếc giày nhơ bẩn và cũ nát:

- Trong sở học của lão họ Bạch cũng có trò quái quỷ này sao? Trả lại cho ngươi này.

Vù...

Bộp! Bộp!

Ầm!

Cùng một lúc với việc chặn hai chiếc giày của Bất Thông. Tôn Nhất Bình cũng đắc thủ, khi đẩy ngược Văn Quy Nguyên về phía sau gần một trượng.

Quyết hạ thủ Văn Quy Nguyên, Tôn Nhất Bình chợt động thân hình:

- Nạp mạng cho ta nào!

Vút!

Vù... Vù...

Văn Quy Nguyên biến sắc vì hoàn toàn không còn năng lực hoàn thủ.

Nhưng tiếng quát kinh thiên động địa của Bất Thông đã kịp lúc vang lên:

- Đây mới chính là sở học của Bạch lão nhân gia! Đỡ!

Ào... Ào...

Ầm!

Bị Bất Thông ngăn cản khiến chưa thể hạ thủ Văn Quy Nguyên như ý muốn, Tôn Nhất Bình động nộ:

Tàng Long Phi Hổ Thức? Được! Ngươi cũng phải chết! Đỡ!

Vù... vù...

Dù chưa kịp điều hoà chân nguyên nhưng vì không muốn uy danh của Bạch bang chủ, là ngươi truyền thụ võ công cho chàng, cứ bị Tôn Nhất Bình khinh thường, Bất Thông vẫn liều lĩnh xông đến:

- Hãy xem chiêu, Phục Long Ngoạ Hổ!

Ào... Ào...

Ầm!

Tôn Nhất Bình vẫn là người chiếm thế thượng phong. Vì thế lão cười vang:

- Ngươi hãy còn kém lắm, tiểu tư! Xem chiêu!

Vù... Vù...

Bất Thông tuy nhận thức rõ đó là sự thật nhưng vẫn không chịu nổi tràng cười khinh miệt của đối phương. Chàng lại lao đến:

- Bái Long Vỵ, Toạ Hổ Đầu! Đỡ!

Vù... Vù...

Đúng lúc đó, bên tai Bất Thông cũng vang lên tiếng quát:

- Tu La Mai Hoa Ấn! Đỡ!

Ào... Ào...

Nhấn thêm một chân lực do có thêm sự xuất hiện của Văn Quy Nguyên, Tôn Nhất Bình nạt một tiếng:

- Hai ngươi còn chưa nạp mạng sao? Đỡ!

Vù... Vù...

Chộp vào tay Bất Thông, Văn Quy Nguyên hét lớn:

- Chạy!

Vút! Vút!

Bất Thông vội dùng khinh thân pháp để Văn Quy Nguyên không phải hao phí thêm chân lực để kéo chàng cùng chạy.

Không dễ buông tha, Tôn Nhất Bình cười lồng lộng:

- Chạy đâu cho thoát! Ha... Ha...

Vút!

Biết không thể thoát nếu cứ tiếp tục như thế này, Bất Thông bất ngờ hét vào tai Văn Quy Nguyên:

- Mau theo ta!

Chàng dấn bước, nhằm đến thân cây đại thụ.

Tôn Nhất Bình đuổi theo càng lúc càng gần:

- Nạp mạng!

Vù... vù...

Phát hiện có kình từ phía sau cuộn ào đến, Bất Thông lập tức lôi tay Văn Quy Nguyên:

- Nhảy!

Vút!

Vút!

Do cả hai kịp tung người nhảy lên cao nên chưởng của Tôn Nhất Bình phải lao vào khoảng không.

Vù...

Ngước mắt nhìn lên, thấy cả hai đang khuất dần vào giữa tán lá dày đặc, Tôn Nhất Bình phá lên cười sặc sụa:

- Bọn ngươi tưởng nấp như thế là sẽ thoát chết ư? Xem đây!

Từ phía dưới, Tôn Nhất Bình quật ào ào lên tán lá cây nhiều chưởng liên tiếp.

Ào... Ào...

Rào... rào... rào...

Tuy nhiên, ngoài vô số những lá cây phải lìa cành vì bị chưởng lực quật rơi xuống tuyệt nhiên không thấy bóng dáng Bất Thông và Văn Quy Nguyên đâu.

Kinh nghi, Tôn Nhất Bình nhún mình lao lên.

Vút!

Đứng trên một thân cây khá to, Tôn Nhất Bình sau một lúc kiếm tìm về tứ phía, cuối cùng cũng đã phát hiện ra chỗ có thân cây rỗng:

- Hai ngươi quyết định chọn chỗ này làm chỗ táng thân sao? Được! Ta sẽ cho hai ngươi toại nguyện.

Dứt lời, Tôn Nhất Bình tung một chưởng vào giữa thân cây rỗng ruột.

Ào... Ào...

Ầm! Ầm!

Theo tiếng dội lại của loạt chấn kình Tôn Nhất Bình nghi hoặc, đưa mắt nhìn vào chỗ rỗng.

Lão lẩm bẩm:

"Ô! Hoá ra đây là một bí đạo. Bí đạo này dẫn đến đâu? Tại sao tiểu tử kia lại biết rõ nơi này mà chạy vào? Lạ thật! Y là ai?

Sau một hồi suy nghĩ, Tôn Nhất Bình hăm hở chui vào.

Được một lúc, lão hậm hực chui trở lên và rồi phải nhảy xuống, đứng cạnh cội đại thụ:

- Lối vào đã bị một thiết phiến khá dày ngăn chặn, ta có nên phá huỷ cả cội đại thụ này không? Hay là...

Lẩm bẩm để tự hỏi và cũng là để tìm ra một quyết định, nhưng sau cùng, không hiểu lão suy nghĩ như thế nào bỗng nhiên bỏ đi...

10. Điều Bí Ẩn Ở Tu La Viện-chuyện Bất Ngờ Kẻ Ở Người Đi

Đến Bất Thông cũng không hề chờ đợi những điều vừa xảy ra. Vì nếu đoán biết trước phía dưới cội đại thụ sẽ là một bí đạo vừa dài vừa dốc thì Bất Thông đâu đến nỗi phải cùng Văn Quy Nguyên vừa lăn chiêng như những hòn đá bị ai ném đi, vừa va vấp tứ tung vào hai bên thành địa đạo vốn được ghép nối bằng đá tảng.
Bịch! Bịch! Bịch!

Hết va vào bên tả lại va vào bên hữu, và nếu cố gượng để đừng bị va nữa thì vừa mới gượng xong Bất Thông lại bị chính thân hình của Văn Quy Nguyên va vào. Rốt cuộc mọi cố gắng của Bất Thông cũng chỉ là những lần va chạm liên tiếp.

Ngược lại cũng vậy, đến lượt Bất Thông không gượng nổi phải lăn ào xuống và va mạnh vào Văn Quy Nguyên làm cho Văn Quy Nguyên nếu đang cố gắng không để va vào đâu, cũng phải tiếp tục va vào hai bên thành địa đạo.

Binh! Binh! Binh!

Tóm lại, từ khi băt đầu nhảy bừa vào phần rỗng của thân cây, Bất Thông và Văn Quy Nguyên cứ liên tục bị va chạm và như thế mãi cho đến khi đoạn đường địa đạo vừa dài vừa dốc kia phải đến lúc chấm dứt.

Huỵch! Huỵch!

Đến lúc này, Bất Thông mới bật lên một tiếng kêu:

- Chao ôi! Ta cứ ngỡ sẽ không bao giờ đến nơi chứ.

Nghe thế Văn Quy Nguyên cũng lên tiếng:

- Đến nơi này là nơi nào?

Bất Thông quay mặt về phía vừa vang lên tiếng phát thoại của Văn Quy Nguyên:

- Ngươi không thấy nơi này tối đen như hũ nút sao? Ngươi hỏi ta, ta biết hỏi ai?

Văn Quy Nguyên kinh ngạc:

- Chính các hạ lôi ta nhảy vào đây...! A...! Ta hiểu rồi! Các hạ chưa từng vào nơi này?

Bất Thông bĩu môi xì dài:

- Đương nhiên! Nếu ta đã từng vào làm gì có chuyện ta và ngươi cứ phải lăn lông lốc như mới rồi?

Văn Quy Nguyên chợt vỗ đúng vào đầu vai Bất Thông và cứ để nguyên ở đó:

- Bằng cách nào các hạ phát hiện trong thân cây có lối để thoát? Có phải các hạ trước đó đã nấp trên cây và...

Bất Thông đẩy tay Văn Quy Nguyên ra khỏi vai:

- Ta nấp thì đã sao? Nếu không phải thế, làm sao ta phát hiện ra một nơi thú vị như thế này? Và nếu không có sự phát hiện này, liệu lúc này sinh mạng của ngươi có còn không? Hay đã bị lão Tôn Nhất Bình băm vằm thành trăm nghìn mảnh vụn?

Không đáp, Văn Quy Nguyên chợt trầm giọng:

- Tại sao các hạ cố tình đi theo ta? Các hạ muốn dò xét gì ở Văn Quy Nguyên này?

Bất Thông lại xì dài:

- Ta đi theo ngươi hay ngươi đi theo ta, điều đó cần phải hỏi lại.

Văn Quy Nguyên giữ nguyên giọng trầm trầm:

- Sau khi chia tay Thạch Bích Vân, chính ta là người ly khai trước. Đến lúc Hạ Uyển Nhu và Khả Thúy Đình lâm nạn, ta và các hạ lại gặp nhau. Các hạ nói đi, không phải ta đi đến đâu cũng bị các hạ bám theo đó sao?

Bất Thông bực dọc:

- Ta và ngươi ai đến chỗ miếu hoang trước, nơi Thạch Bích Vân suýt bị gã hắc y nhân ra tay bắt giữ?

Rồi không đợi Văn Quy Nguyên đáp lời, Bất Thông đáp luôn:

- Là ta đến trước, đúng không? Sau đó, ngươi đường ngươi, ta đường ta, ta cần gì phải đi theo ngươi? Hay nói đúng hơn, lúc ta phát hiện ngươi cũng có mặt, khi Hạ Uyển Cơ và Khả Thúy Đình lâm nạn, chính ta đã ngờ ngươi cố tình bám theo ta, ngươi giải thích thế nào về điều này?

Thanh âm của Văn Quy Nguyên càng trầm hơn:

- Nguyên ủy giữa ta và Tu La Viện có liên quan. Ta đến Tu La Viện cũng là điều phải lẽ. Còn các hạ thì sao?

Bất Thông đáp thật thản nhiên:

- Ta tìm đến Tu La Viện là có ý của ta. Nhưng ý đó như thế nào, ngươi không việc gì phải hỏi.

Văn Quy Nguyên bỗng rít lên:

- Ta nhất định phải hỏi. Và nếu các hạ không giải thích rõ thì đừng trách Văn Quy Nguyên này...

Bất Thông ung dung ngắt lời Văn Quy Nguyên:

- Sao? Muốn động thủ à? Liệu ngươi có đủ bản lãnh không? Ngươi nên nhớ giữa ta và ngươi, kẻ mang thương thế nặng hơn không phải là ta. Không tin, ngươi thử xem?

Một lúc sau vì không nghe Văn Quy Nguyên lên tiếng nên Bất Thông phì cười:

- Được rồi! Có điều này ta muốn ngươi phải hiểu thật minh bạch. Vì ta biết ngươi không cùng một hạng như Tôn Nhất Bình nên ta thay vì tự một mình đi thám thính nơi này đành phải bỏ ý định để cùng ngươi lo đối phó với họ Tôn. Và cũng vì biết ngươi với Tu La Viện có liên quan nên ta mới có ý kéo ngươi nhảy bừa vào đây. Minh bạch rồi chứ?

Có tiếng Văn Quy Nguyên vang lên:

- Chưa đâu! Trừ phi các hạ giải thích rõ lý do khiến các hạ tìm đến Tu La Viện này?

Bất Thông xua tay và không hề nghĩ là Văn Quy Nguyên vị tất có thể nhìn thấy:

- Thôi nào! Đến lúc nào cảm thấy thuận tiện ta sẽ giải thích, nhưng không phải bây giờ. Việc cần kíp lúc này là hãy lo điều tức, ổn định chân nguyên. Vì ta không thể biết lão Tôn khi nào sẽ đi vào đây.

Nghe nhắc đến điều này, Văn Quy Nguyên thở dài:

- Cũng được! Có lẽ đúng như các hạ nói, chúng ta cần phải vận công để khôi phục chân nguyên trước đã.

Một lúc sau, không gian quanh Bất Thông và Văn Quy Nguyên hoàn toàn tĩnh lặng, chỉ còn vang lên những tiếng thổ nạp của cả hai mà thôi.

Do mang thương thế nặng hơn nên khi Bất Thông đã điều nguyên xong Văn Quy Nguyên vẫn còn chìm lắng trong vô thức.

Không muốn gây kinh động, Bất Thông bắt đầu dùng tay để sờ soạng quanh chỗ chàng ngồi.

Chạm phải một vách đá vừa lanh vừa nhẵn thín, Bất Thông kinh nghi men theo đó đứng lên.

Khi đã đứng lên được, vẫn theo cung cách cũ, Bất Thông vừa sờ soạng vừa di chuyển theo vách đá.

Vách đá không hiểu sao lại nhẵn thín một cách kì lạ. Nó không ram ráp như thường có ở bất kỳ tảng đá nào. Điều này khiến cho Bất Thông nghi hoặc và phải quên đi việc di chuyển.

Cứ đứng yên một chỗ, chàng dùng hai tay xoa qua mặt đá khắp lượt.

Chỗ nào cũng nhẵn thín và đến một kẽ nứt đá cũng không hề có.

Nhưng, không phải chỗ nào cũng nhẵn thín như Bất Thông nghĩ.

Ở phần bên tả của vách đá kỳ lạ, bàn tay tả của chàng như vừa chạm vào một vệt lõm.

Dùng một ngón tay đặt vào vệt lõm, vệt lõm tuy không sâu nhưng có bề rộng vừa đủ một ngón tay chàng đặt vào.

Kéo ngón tay dài xuống dưới không đến một lóng tay bỗng ngoặt xéo lên trên và chênh chếch về mé hữu.

Động tâm về hình dạng kỳ lạ của vệt lõm, Bất Thông vội tìm xem bên cạnh vệt lõm đó còn vệt lõm nào nữa không?

Hãy còn! Không những bên cạnh mà ở dưới đó một chút cũng có một vệt lõm nữa.

Tất cả ba vệt lõm, tuy có hình dạng khác nhau nhưng dường như phối hợp với nhau thành một cụm.

Tự mường tượng cụm này trong trí, suýt nữa Bất Thông phải bật kêu thành tiếng kinh ngạc. Bởi cụm đó với ba vệt lõm nằm kề nhau chính là hình dạng của một từ và là tự dạng của chữ "La"

Với một chút nghi ngờ, Bất Thông sờ tìm vào vị trí nằm trên tự dạng kia một ít. Đúng như Bất Thông nghĩ, ở vị trí đó cũng có những vệt lõm và những vệt lõm này tạo thành tự dạng của chữ "Tu"

Hợp hai chữ kia lại với nhau, Bất Thông đã có một khái niệm: "Tu La..."

Muốn biết sau chữ Tu La ka còn có thêm những chữ gì, Bất Thông khẽ khom người, sờ vào vách đá nhẵn thín, phần ngay dưới chữ Tu La.

Cuối cùng Bất Thông ngồi bệt xuống và buột miệng lẩm bẩm:

- Tu La Mật Thất? Không ngờ ở Tu La Viện này còn có một mật thất! Bọn họ có gì phải che đậy và cần phải có một mật thất cho thêm thần bí?

Đang lẩm nhẩm, Bất Thông bỗng giật mình khi nghe thanh âm của Văn Quy Nguyên vang lên:

- Các hạ như đang đề cập đến một mật thất? Là mật thất gì? Ở đâu?

Bất Thông bảo:

- Ở đây! Nơi ta và ngươi vô tình rơi vào chính là Tu La Mật Thất của Tu La Viện.

Văn Quy Nguyên thảng thốt:

- Sao các hạ biết?

Bất Thông gõ tay vào vách đá:

- Ở đây có tự dạng, ghi rõ điều đó!

Coong... Coong...

Tiếng Bất Thông gõ vào vách đá bỗng vang lên một cách kỳ lạ. Điều đó khiến Bất Thông phải tiếp tục lên tiếng:

- Chà! Sau vách đá này dường như là phần rỗng, không biết có phải là lối thoát ra hay không?

Văn Quy Nguyên đã chạy đến. Y vừa chạm vào người Bất Thông, rồi cũng dùng tay sờ soạng như Bất Thông, Văn Quy Nguyên lẩm nhẩm đọc:

- Tu... La... Mật... Thất! Bức vách này được làm bằng thiết phiến nguyên mảng, không phải bằng đá. Và phía sau tấm thiết phiến này mới là Mật Thất Tu La, nơi chúng ta đang đứng chỉ là phần ỏ bên ngoài.

Bất Thông nghi hoặc:

- Sao ngươi biết?

Văn Quy Nguyên thận trọng đáp lại:

- Ở bổn trang cũng có mật thất? Và người ta chỉ ghi tự dạng ở bên ngoài cho biết đó là mật thất gì mà thôi.

Bất Thông ầm ừ:

- Nếu là vậy có lẽ ngươi phải biết cách khai mở mật thất này!

Thanh âm của Văn Quy Nguyên có phần nghi kỵ:

- Các hạ muốn khai mở mật thất để làm gì?

Biết rõ ẩn ý của Văn Quy Nguyên, Bất Thông bỗng hừ lạnh:

- Ngươi đừng nghĩ ta muốn chiếm đoạt điều gì đó trong mật thất. Ta chỉ muốn mau chóng thoát khỏi nơi này thôi.

Có phần ân hận vì đã ngờ sai cho Bất Thông, Văn Quy Nguyên bảo:

- Những mật thất thường được đóng mở bằng cơ quan. Chỉ cần tìm ra vị trí phát động ta sẽ khai mở được Tu La Mật Thất.

Bất Thông dịch người ngồi lùi ra xa:

- Ngươi tìm đi! Kẻo lại nói ra có ý nghĩ này nọ.

Tuy không thể nhìn thấy nhưng qua một lúc lâu vẫn chỉ nghe tiếng Văn Quy Nguyên sờ tìm và không nghe thêm tiếng động nào khác chứng tỏ cơ quan được phát động. Bất Thông nôn nóng hỏi:

- Ngươi không tìm được sao?

Tiếng đáp cộc lốc của Văn Quy Nguyên lập tức vang lên:

- Không!

Bất Thông nói bừa:

- Sao ngươi không thử quật kình vào thiết phiến? Biết đâu do chấn động cơ quan đã lâu không hoạt động sẽ tự khai mở?

Văn Quy Nguyên thở dài:

- Có khai mở thì sao? Nhỡ trong mật thất có những vật quý hiếm, chúng không chịu nổi chấn kính phải vỡ nát thì sao?

Bất Thông phì cười:

- Ngươi chưa vào đó, làm sao biết sẽ có những vật quý hiếm?

Không nghe tiếng đáp lại của Văn Quy Nguyên, Bất Thông liền trầm giọng đề tỉnh:

- Có điều này ta không thể không cho ngươi biết. Đã lâu không nghe động tĩnh gì của Tôn Nhất Bình, có lẽ lối đi khi nãy đã bị lão phong bế. Nếu ngươi không khẩn trương tìm ra lối thoát, không riêng gì ta, cả ngươi cũng phải táng thây ở đây, không mong gì nhìn lại ánh dương quang.

Văn Quy Nguyên thở ra một hơi dài:

- Thì ta cũng đang khẩn trương đây, các hạ cần gì phải nhắc? Hà...! Nhưng không thể làm theo cách của các hạ được.

Bất Thông đứng lên:

- Ngươi không thể nhưng ta có thể.

Văn Quy Nguyên thất kinh:

- Các hạ không được làm bừa. Bằng không...

Bất Thông vẫn thản nhiên xuất kình:

- Ngươi dám ngăn ta sao? Xem đây!

Vù...

Theo hướng xuất kình của Bất Thông, Văn Quy Nguyên vội xuất lực ngăn đỡ:

- Dừng tay!

Vù... Vù...

Âm!

Thoáng dịch người và cố tình đứng quay lưng về phía tấm vách được luyện bằng thiết phiến Bất Thông quát to:

- Ngươi muốn động thủ thật sao? Đỡ!

Vù... Vù...

Động nộ, Văn Quy Nguyên cũng quát:

- Vậy các hạ đừng trách ta. Hãy đề phòng Tu La Mai Hoa Ấn!

Ào... Ào...

Nào ngờ đó là kế của Bất Thông, Văn Quy Nguyên thật sự hốt hoảng khi nghe Bất Thông bật cười:

- Ngươi trúng kế ta rồi. Ha... ha...

Vút!

Cùng với tiếng Bất Thông dịch chuyển nhảy tránh sang một bên, chưởng Tu La Mai Hoa Ấn của Văn Quy Nguyên cũng quật thẳng vào tấm thiết phiến.

Ầm...m!

Hồn bất phụ thể vì không ngờ Bất Thông dùng kế sách này để tự Văn Quy Nguyên quật kình vào Tu La Mật Thất. Văn Quy Nguyên ngay sau đó đứng ngây người như chờ đợi một điều gì đó thật khủng khiếp sắp xảy ra.

Cũng chờ đợi như Văn Quy Nguyên nhưng là Bất Thông chờ đợi tiếng cơ quan phát động.

Và Bất Thông bật reo khi nghe một thanh âm lạ tai bắt đầu xuất hiện.Cạch... Cạch...

- Ha... ha...! Cơ quan phát động rồi. Ngươi thấy ta nói có đúng không? Ha... ha...

Tấm thiết phiến cũng bắt đầu dịch chuyển. Điều đó được chứng minh bằng những tia sáng nhợt nhạt bắt đầu lia ra từ những vị trí do tấm thiết phiến khi di chuyển đã để lộ.

Ánh sáng càng lúc càng ngập tràn. Và khi tấm thiết phiến đã tự xoay chuyển quanh thân theo hình cánh cung để xoay bề mặt từ hướng đông sang hướng bắc, cả Văn Quy Nguyên lẫn Bất Thông đều nhìn thấy nguồn xuất phát những luồng sáng kia.

Đó là luồng sáng phát ra từ một khối ngọc, được tạc theo hình dạng một tượng người chỉ cao độ một gang tay.

Văn Quy Nguyên kêu lên:

- Chính là Tu La Bạch Ngọc Nhân năm xưa gia mẫu đã có lần nói đến?

Trong khi đó, nhờ có ánh sáng từ khối ngọc, Bất Thông thất vọng kêu lên:

- Ồ! Chúng ta lâm vào tuyệt lộ rồi, ở đây không hề có lối thoát.

Quay người lại, Bất Thông hy vọng nhờ có ánh sáng từ khối ngọc này sẽ tìm ra một lối thoát nào đó ở nơi mà Bất Thông và Văn Quy Nguyên đã rơi xuống.

Trong lúc đó, do hiểu rõ từ Tu La Bạch Ngọc Nhân sẽ có những phát hiện mới lạ, Văn Quy Nguyên bước vội vào mật thất và ôm khối ngọc vào lòng.

Cử động Văn Quy Nguyên vô tình làm cho cơ quan điều động tấm thiết phiến một lần nữa phát động.

Cạch!

Lúc Bất Thông phát giác ra điều này thì Tu La Mật Thất đã hoàn toàn bị phong bế. Nghĩa là khi Văn Quy Nguyên hiện đang ở bên trong Tu La Mật Thất thì Bất Thông lại ở bên ngoài.

Lo lắng khôn tả, Bất Thông liền phát kình vào tấm thiết phiến, hy vọng đó cơ quan sẽ lại phát động như khi nãy Văn Quy Nguyên đã thực hiện.

Ầm!

Có cảm nhận tấm thiết phiến sẽ không thể nào di chuyển, Bất Thông dừng tay và suy nghĩ điều kỳ quái này.

Đang suy nghĩ, Bất Thông phải kinh ngạc vì tấm thiết phiến bỗng tự xoay chuyển.

Cạch... cạch...

Cùng với những luồng ánh sáng lại xuất hiện khi tấm thiết phiến đã xoay chuyển đựơc một khoảng đủ cho một người lách vào, Bất Thông reo lên:

- Điều gì đã xảy ra? Ta ngỡ ngươi phen này phải mãi mãi bị giam hãm.

Thái độ của Bất Thông khiến Văn Quy Nguyên vẫn bình yên vô sự phải kinh ngạc:

- Các hạ quan tâm đến ta thật sao?

Bất Thông nhún vai:

- Ta và ngươi dẫu sao cũng là những người vô tình lâm vào cùng cảnh ngộ, quan tâm đến ngươi cũng là quan tâm đến ta, sao lại không quan tâm?

Văn Quy Nguyên bình thản bước ra khỏi Tu La Mật Thất.

Và khi tấm thiết phiến xoay chuyển và đóng lại hoàn toàn, trong màn đêm đen dày đặc Bất Thông nghe Văn Quy Nguyên thản nhiên lên tiếng:

- Nếu đúng như các hạ nói, các hạ chỉ cần mau chóng thoát khỏi nơi này, hãy đi theo ta.

Bất Thông sững sờ:

- Ngươi đã tìm được lối thoát? Bằng cách nào?

Văn Quy Nguyên không hề đáp lại. Trái lại, chỉ có những tiếng bước chân di chuyển của Văn Quy Nguyên vang lên. Đó là dấu hiệu cho Bất Thông, đừng nên hỏi vì Văn Quy Nguyên sẽ không bao giờ giải thích. Và cũng bao hàm một ý nghĩa, nếu Bất Thông muốn ly khai chốn này hãy cứ đi theo Văn Quy Nguyên.

Theo hướng thoát ra tiếng chân dịch chuyển của Văn Quy Nguyên, Bất Thông di chuyển theo.

Và Bất Thông thừa hiểu là Văn Quy Nguyên đã có những phát hiện này là từ trong Tu La Mật Thất, lúc đó chỉ có một mình Văn Quy Nguyên ở trong đó.

Đúng như nhận định của Bất Thông, không hiểu Văn Quy Nguyên đã có những hành động gì, bên tai Bất Thông một lần nữa lại nghe tiếng cơ quan phát động.

Cạch... cạch...

Tiếp đó, tuy không có tia sáng nào xuất hiện như khi nãy đã xảy ra, lúc tấm thiết phiến dẫn vào Tu La Mật Thất xoay chuyển, nhưng từ phía trước mặt Bất Thông đã có những luồng gió mát rượi đưa vào.

Bất Thông chưa kịp lên tiếng đã nghe thanh âm của Văn Quy Nguyên vang lên:

- Đi theo lối này các hạ sẽ đến một nơi gọi là Tu La U Hồn Cốc. Và cốc khẩu cũng là chỗ thoát ra. Các hạ đi đi!

Bất Thông thở dài nhè nhẹ:

- Ngươi muốn lưu lại Tu La Mật Thất?

- Không sai! Đúng ra, đây là sự bí ẩn, chỉ có ta là hậu nhân duy nhất của Tu La Viện mới được quyền biết đến. Phải để các hạ đi như thế này...

Bất Thông cười thành tiếng:

- Ngươi sợ ta sau này sẽ cáo giác những bí ẩn của ngươi? Ngươi yên tâm đi, như ta đã nói, từ khi biết ngươi và Tôn Nhất Bình là những kẻ đối đầu, có thê nói, ta không còn xem ngươi là người cần đối phó. Trừ phi... hà... hà...

- Trừ phi thế nào?

Bất Thông gằn giọng:

- Điều đó lúc này ta chưa thể nói rõ. Nhưng ngươi nên hiểu điều này, ở đời còn có nhiều việc không thể nào lường trước. Biết đâu sau này ta và ngươi vì một nguyên nhân nào đó phải biến thành hai kẻ thù đối đầu? Đến lúc đó, ta e chính ngươi phải hối hận vì hy vọng bây giờ của ngươi.

Văn Quy Nguyên cũng cười lạnh giọng:

- Chỉ cần ngay bây giờ các hạ hứa với ta là sẽ không để lộ chuyện này cho bất kỳ ai. Còn chuyện tương lai, ta thiết tưởng không cần bàn đến vội.

Tỉnh ngộ, Bất Thông bật kêu:

- Hoá ra...

Kịp nghĩ lại, Bất Thông đổi giọng:

- Được! Ta hứa với ngươi điều này. Và ta hoàn toàn tán đồng với ngươi, chuyện tương lai chưa cần bàn đến vội. Ta đi được chưa?

Văn Quy Nguyên liền chuyển dịch, thanh âm phát ra cho Bất Thông biết Văn Quy Nguyên vừa nhường lối:

- Ta tin các hạ! Mời!

Bất Thông nghiêm giọng:

- Ngươi hãy bảo trọng! Cáo biệt!

Vút!

Theo hướng có những luồng gió đưa vào, Bất Thông nhanh chân đi. Và chàng thừa biết, ở phía sau, Văn Quy Nguyên có lẽ đang phát động cơ quan để tự giam mình vào nơi thần bí chỉ có những ai liên quan đến Tu La Viện mới có quyền lưu lại.

Đồng thời, trong thâm tâm, Bất Thông thầm cầu mong sao cho sau này giữa chàng và Văn Quy Nguyên sẽ không bao giờ phải trở mặt để xem nhau là kẻ thù. Bằng không, chính bản thân chàng chứ không phải Văn Quy Nguyên sẽ hối hận về chuyện hôm nay. Bởi một khi Văn Quy Nguyên ly khai Tu La Mật Thất, với những công phu tuyệt kỹ của Tu La Viện được ẩn giấu trong Tu La Mật Thất, Văn Quy Nguyên chắc chắn sau này sẽ có một bản lĩnh thượng thừa, không dễ đối phó.

11. Tiểu Bất Thông Đối Đầu Mông Diện-tương Kế Tựu Kế Thoát Hiểm Nguy.

Hoàn toàn rúng động, Bất Thông vội dịch người và nép nhanh vào một góc khuất.
Nhưng hành tung của chàng vẫn bị nhân vật đang lom khom tìm kiếm điều gì đó phát hiện.

Đưa mắt nhìn khắp người Bất Thông, Mông Diện nhân (người giấu mặt) phát ra những thanh âm khô khốc:

- Ngay lúc này, ngoài ta chỉ có ngươi là người duy nhất có mặt. Ngươi là ai? Nói mau!

Bất Thông lắc đầu :

- Tại sao tại hạ phải xưng danh, còn tôn giá lại che kín chân diện? Không phù hợp đạo lý, tại hạ không nói.

Nhân vật nọ lập tức nâng cao hữu thủ :

- Ngươi lập lại một lần nữa xem.

Bất Thông cau mày:

- Vậy là càng không hợp đạo lý, tại hạ càng không nói.

Mông Diện nhân chớp động thân hình:

- Muốn chết! Đỡ!

Vút !

Vù...Vù...

Toàn thân chấn động, Bất Thông lập tức lạng người, nhảy tránh qua một bên:

- Quỷ Ảnh Nhiếp Tâm Trảo? Tôn giá thực sự là ai?

Vút!

Bóng nhân ảnh của Mông Diện nhân chợt nhoà đi, chứng tỏ đang thi triển một loại bộ pháp xuất quỷ nhập thần:

- Ngươi đã biết đó là công phu Quỷ Ảnh Nhiếp Tâm Trảo, có lẽ cũng nên nếm cho biết sự lợi hại của công phu này. Trúng!

Vù...Vù...

Bị chiêu trảo quá biển thành ảo uy hiếp, Bất Thông vội thu người rùn bộ, đẩy mạnh hữu chưởng ra đối kháng:

- Đó cũng là điều tại hạ đang muốn biết. Đỡ!

Vù...

Ầm!

Bất Thông thất sắc vì không ngờ chiêu trảo của đối phương lại ẩn tàng nguồn nội lực cực kì thâm hậu. Đang bị bức lùi, Bất Thông lập tức đảo người, di chuyển liên tiếp nhiều bộ vị khi nghe tiếng quát của Mông Diện nhân cứ vang lên bên tai:

- Thảo nào người không quá ngông cuồng! Tuy nhiên, sở học của lão Bạch Kiếm Nhật thật sự chưa đủ để giúp ngươi thoát nạn! Đỡ!

Vù...Vù...

Vút! Vút!

Dù đã mấy lượt tránh chiêu thật cấp bách nhưng chỉ suýt nữa chiêu trảo của đối phương đã quật trúng vào Bất Thông.

- Đỡ!

Vù...

Ầm!

Phát hiện ra Bất Thông chỉ đánh bừa đánh ẩu nhưng nhờ đó hãy còn chi trì sinh mạng, Mông Diện nhân quát lên thịnh nộ:

- Ngươi thoát được một lần nữa, ta mới phục ngươi! Đỡ!

Vù ...Vù...

Còn đang mải loạng choạng đương nhiên Bất Thông không thể nào có được những phản ứng cần thiết.

Nhưng không lẽ cứ đứng trơ mắt để mặc chiêu trảo của đối phương tha hồ đoạt mạng. Bất Thông đành ngộ biết tùng quyền, bất ngờ khuỵu xuống như người không còn chút sức lực nào sau hơn hai lần cùng đối phương chạm chiêu.

Sự thật, để tránh chiêu hoặc ra chiêu hoàn thủ lẽ đương nhiên Bất Thông hoàn toàn vô năng lực thực hiện. Nhưng để ngã khuỵu xuống một cách tự nguyện, không riêng gì chàng, bất kì ai cũng có thể thực hiện.

Vì thế, hành vi của chàng lại trở nên quá bất ngờ với đối phương, khiến chiêu trảo của đối phương trong một khoảng cách thật gần suýt nữa phải rơi vào khoảng không.

Vù...

Tuy nhiên, với một kẻ có thân thủ vào hàng thượng thừa, phản ứng của Mông Diện nhân quả nhiên hết sức lợi hại.

Kéo mạng chiêu trảo xuống, Mông Diện nhân thản nhiên chộp vào Bách Hội huyệt của Bất Thông qua tiếng cười lạnh lùng đắc ý:

- Phải như thế chứ! Ha...Ha...

Nhưng khi khuỵu chân xuống đâu có nghĩa là Bất Thông cam tâm chấp nhận cái chết.

Tiếng quát phẫn nộ của chàng liền vang lên:

- Đừng đắc ý vội! Hãy xem Vỹ Hổ Xuyên Vân.

Vù...

Cùng một lúc với cái chộp xuống của Mông Diện nhân, hai ngọn cước liên hoàn của Bất Thông đã kịp thời quật mạnh lên trên.

Đây là đấu pháp đã có lần Bất Thông vận dụng để đối phó với một gã hắc y nhân che kín mặt.

Và khi vận dụng lại đấu pháp này, nhờ đó chàng thêm một lần nữa minh bạch: công phu bản lãnh của Mông Diện nhân cao minh hơn gã hắc y nhân độ nào gấp nhiều lần.

Phát hiện Bất Thông vẫn còn có hai ngọn cước đón đỡ, Mông Diện nhân lập tức lùi lại không để hai ngọn cước kia quật trúng vào ngoài sự mong đợi của Bất Thông.

Vù...

Ngay khi thoát hiểm, trước lúc Bất Thông kịp đứng đậy, Mông Diện nhân gầm lên, tạo thành thanh âm long trời lở đất:

- Thật không hổ thẹn là người được lão Bạch Kiếm Nhật truyền thụ công phu. Để xem lần này ngươi còn có cách nào để ứng phó! Đỡ!

Vù...Vù...

Nhìn Mông Diện nhân lần này phát chưởng với nhiều thức biến hoá ngấm ngầm, Bất Thông dù kinh tâm vẫn phải nghĩ cách đối phó.

Vụt lăn người qua một bên, nhân đà, Bất Thông cứ thể lăn tròn người liên tiếp tạo thành nhiều vòng tròn dưới đất.

Ào ... Ào...

Nhờ cớ phản ứng thần tốc như vậy nên khi chưởng của Mông Diện nhân quật vào thì chỉ có nền đất ngay cạnh bên Bất Thông hứng chịu.

Ầm!

Dư kình của chiêu chưởng do quá gần nên càng hất Bất Thông lăn đi xa hơn.

Ào...

Đang lăn như vậy, Bất Thông hoàn toàn thất sắc khi phát hiện chàng sắp sửa va vào vách đá bao quanh Tu La U Hồn Cốc.

Cũng nhìn rõ thực trạng này, thừa biết Bất Thông đang tự đi vào tuyệt lộ, Mông Diện nhân cười sặc sụa:

- Diêm vương đã định canh ba, ngươi đừng mong kéo dài đến canh tư. Hãy nạp mạng nào! Ha... Ha..

Vù...Vù...

Đứng lên thì không kịp, lăn tiếp nữa thì lại hết đường để lăn, tình thế của Bất Thông quả nhiên đã đến lúc phải nạp mạng.

Tuy nhiên, tràng cười của Mông Diện nhân phải tắt ngấm vì ngay lúc đó bỗng có tiếng quát của đệ tam nhân vang lên:

- Là ai dám tự xưng là Diêm Vương? Bình sinh Du mỗ rất ghét nhưng hạng khoác lác như vậy. Tiếp chiêu!

Vù...

Ầm!

Nhờ có người kịp thời xuất lực, đỡ hộ chiêu chưởng của Mông Diện nhân, tuy Bất Thông vẫn bị dư kình làm cho toàn thân chấn động nhưng ngay lúc đó chàng cũng kịp thời uốn nghiêng để đứng lên vừa dịch bộ ra xa.

Vút!

Đang khi Bất Thông thực hiện những hành vi này, Mông Diện nhân cứ điên cuồng lao vào nhân vật vừa ra tay phá hỏng ý đồ của lão.

- Ngươi là ai? Ngươi có biết ngươi phải lãnh hậu quả gì qua hành động của ngươi không? Đỡ!

Vù...Vù..

Trước lời lẽ hàm chưa nhiều phẫn nộ của Mông Diện nhân, nhân vật mới xuất hiện cứ ngoác mồm cười dại:

- Nhìn bộ dạng của Du mỗ, chỉ có hạng chuyên chui đầu rụt cổ, ba phần giống người, bảy phần giống quỷ như các hạ mới không thể nhận ra thôi. Đỡ thì đỡ! Ha ..ha..

Ào...Ào...

Phát hiện Du Thừa Phong có thái độ quá xem thường Quỷ Ảnh Nhiếp Tâm Trảo của đối phương, Bất Thông thất kinh hô hoán:

- Du huynh đừng quá liều lĩnh.Mau lùi lại, không nên cùng lão quỷ đó chạm chiêu.

Nghe thế, trên sắc mặt Du Thừa Phong liền để lộ sự lưỡng lự.

Mông Diện nhân bật quát khủng khiếp :

- Muốn tránh ư? Quá muộn rồi!

Ào...Ào...

Quỷ Ảnh Nhiếp Tâm Trảo của Mông Diện nhân lập tức biến chiêu khiến Bất Thông càng thêm kinh hãi.

Và lúc đó, toàn thân Du Thừa Phong bỗng khuỵu xuống. Thay cho bóng nhân ảnh của Du Thừa Phong, một bóng gậy liền xuất hiện, cuộn ngang thân hình Mông Diện nhân. Đồng thời, tiếng rít của Du Thừa Phong cũng vang lên:

- Lão cẩu nếu muốn cắn người thì cũng nên đề phòng gậy đánh chó của Du mỗ chứ?

Vụt!

Không ngờ lại gặp phải đấu pháp lấy thoái làm tiến như đã bị Bất Thông vận dụng. Mông Diện nhân hậm hực lùi lại và gào lên:

- Lão họ Bạch thật khéo dạy đệ tử. Toàn là những chiêu thức hèn hạ và...

Bất Thông cười vang, át mất những thanh âm sau cùng của Mông Diện nhân:

- Dù là hèn hạ nhưng xem ra vẫn quang minh lỗi lạc hơn lão là hạng không dám cho người nhìn thấy mặt. Hãy xem chiêu! Ha..ha..

Vù...vù..

Du Thừa Phong cũng lao đến hỗ trợ:

- Bất Thông đếch cần gì phải phí lời với loài rùa đen hôi thối chỉ biết chui đầu thụt cổ? Cứ đánh!

Vụt...Vụt...

Bị áp bức từ chiếc gậy đả cẩu của Du Thừa Phong, Mông Diện nhân từ đó không còn dám tìm cách cận chiến nữa.

Trái lại, với khoảng cách vừa đủ, Mông Diện nhân bắt đầu loang loáng song thủ, đánh ra toàn là những chưởng vừa biến ảo vừa lợi hại:

- Lũ cuồng đồ muốn chết! Hãy xem Quỷ Ảnh Nhiếp Tâm Trảo của bổn hộ pháp.

Ào...ào..

Vù...Vù..

Ầm...ầm..

Du Thừa Phong có cảm nhận hộ khẩu tê rần và gậy đả cẩu suýt nữa tuột khỏi tay bật kêu í ới:

- Chà ..chà...! Thân thủ lợi hại! Đây là hộ pháp gì vậy Bất Thông đệ?

Bất Thông cũng gặp phải những cảm giác tương tự nên không thể không nói nên những lời hàm ý thoá mạ:

- Lão là rùa đen, nên đương nhiên phải là lão rùa già hộ pháp rồi. Cứ cẩn trọng thì hơn! Đánh!

Vù...vù...

Vụt...vụt..

Bị gọi mãi là thứ rùa đen, Mông Diện nhân phẫn nộ:

- Lũ hôi thối các người không còn lời lẽ nào kém hôi thối hơn hay sao? Hãy đỡ!

Ào.. Ào..

Vù...Vù..

Ầm! Ầm!

Du Thừa Phong hoàn toàn thất sắc, đến việc mở miệng để nói lời châm chọc cũng phát thoại một cách khó khăn:

Bất Thông đệ nói sai rồi! Phải gọi là...là cẩu hộ pháp...mới đúng.

Biết sự hợp lực của cả hai vẫn không thể bảo toàn tánh mạng, Bất Thông vụt gầm lên:

- Nếu là vậy sao đại huynh không cho gọi tất cả huynh đệ vào để cùng liên tay trừng trị lão cẩu hộ pháp? Đừng để quá muộn, đại huynh.

Vừa gầm, Bất Thông vừa mạo hiểm lao ào ào vào Mông Diện nhân và phát kình.

Vù..vù...

Đang định lao vào cùng hiệp lực với Bất Thông như hai lần trước đó, Du Thừa Phong nghe thế liền lùi lại.

Và lập tức trên miệng Du Thừa Phong xuất hiện một chiếc còi tre.

Không chậm trễ, Mông Diện nhân vừa dịch người tránh chiêu của Bất Thông vừa tung chếch một chưởng về phía Du Thừa Phong:

- Ngươi đừng mong toại nguyện! Nằm xuống!

Vù... Vù...

Nhưng Mông Diện nhân quên rằng chỉ có chiếc còi tre là ở trên miệng Du Thừa Phong, song còn song thủ Du Thừa Phong nào phải là những vật vô dụng .

Do đó, Du Thừa Phong vừa quật gậy loang loáng vừa chúm miệng thôi lên những tiếng còi dài.

Vụt...vụt...

Toe...toe...toét!

Phát hiện Mông Diện nhân đang quyết ý lấy mạng Du Thừa Phong, Bất Thông ngay khi phát hụt kình vội gầm lên vang dội:

- Hãy đỡ ám khí!

Viu...viu..

Sắp sửa quật kình vào bóng gậy của Du Thừa Phong, nghe hai chữ ám khí, Mông Diện nhân lập tức hồi bộ và rít lên hăm doạ:

- Bọn Cái Bang các ngươi giỏi lắm! Rồi bọn ngươi phải nhận lấy hậu quả! Hừ!

Vút!

Tuy đã thoát chết trong gang tấc nhưng Du Thừa Phong ngay khi lấy chiếc còi tre ra khỏi miệng, sắc mặt vẫn còn hốt hoảng:

- Chúng ta phải làm gì bây giờ? Ở bên ngoài làm gì có đệ tử bổn..

Bất Thông hốt hoảng, đưa một ngón tay lên môi:

- Suỵt! Đó chỉ là kế của đệ, đại huynh nói ra không sợ lão nghe thấy sao?

Và trước khi Du Thừa Phong kịp tỏ thái độ, Bất Thông hối hả bảo:

- Hãy may đi theo đệ!

Vút!

Chạy theo Bất Thông, thấy Bất Thông chạy đi đâu không chạy lại chạy về phía có vách đá sừng sững đến chắp cánh cũng không thể vượt qua được, Du Thừa Phong kinh hoảng:

- Đệ phát cuồng rồi sao? Ta và đệ đâu phải loài chim điểu...

Đúng lúc đó từ phía ngoài cốc khẩu có tiếng Mông Diện nhân cười vọng vào ngông cuồng:

- Cho dù bọn ngươi có giở trò, phen này vẫn phải nạp mạng. Ha...Ha...

Bất Thông nhanh nhẹn chộp vào tay Du Thừa Phong và kéo mạnh vào phía sau một tảng đá.

Ở đó, dưới chân tảng đá có một huyệt khẩu đen ngòm và theo như nhận định của Du Thừa Phong huyệt khẩu này ăn thông đến đâu thì Du Thừa Phong không hề biết.

Du Thừa Phong chỉ biết làm theo Bất Thông, Bất Thông chui vào huyệt khẩu thì Du Thừa Phong cũng chui vào.

Chui sâu hơn hai trượng, Du Thừa Phong phải dừng lại vì ở phía trước đã bị thân hình Bất Thông ngăn lối và ở phia sau, từ bên ngoài huyệt khẩu có tiếng quát vang dội của Mông Diện nhân vọng vào:

- Nếu bọn ngươi không xuất đầu lộ diện, một khi bổn hộ pháp tìm được nhất định hai người phải chết một cách thê thảm.

Đợi mãi không thấy Bất Thông chui tiếp vào trong, Du Thừa Phong định lên tiếng hỏi thì lại nghe tràng cười ngông cuồng của Mông Diện nhân:

- Hoá ra các ngươi chui vào đây. Để xem bọn ngươi phen này làm sao thoát? Ha...ha...

Hồn bất phụ thể vì biết huyệt khẩu bị Mông Diện nhân phát hiện, do đó, Du Thừa Phong càng kinh hoàng hơn khi nghe có tiếng lâo thào của Bất Thông vang ngược vào tai:

- Lão bị đệ lừa rồi. Đại huynh còn chờ gì nữa mà không chui trở ra và chạy đi?

Du Thừa Phong vừa kinh hãi vừa hoang mang:

- Lừa là lừa thế nào? Rõ ràng lão ta phát hiện ...

Bất Thông cứ đưa người trở lại, suýt nữa đạp cả hai chân vào mặt Du Thừa Phong:

- Đệ sẽ giải thích sau! Nếu đại huynh không chạy ngay vào lúc này, e muộn mất.

Đã một lần mục kích kế mưu khá lợi hại của Bất Thông, dù không tin nhưng Du Thừa Phong cũng phải lùi lại.

Và khi chui ra khỏi huyệt khẩu, không hề nhìn thấy bóng dáng của Mông Diện nhân đâu, Du Thừa Phong nhoẻn cười:

- Lão bị đệ lừa, chạy đi đâu vậy?

Không một lời giải thích, Bất Thông hối hả bảo Du Thừa Phong:

- Đại huynh mau tìm hòn đá, lấp vào huyệt khẩu cho đệ. Sau đó đại huynh chạy mau đi.

Thấy Bất Thông vẫn đang nằm dài trong huyệt khẩu nói vọng ra như vậy, Du Thừa Phong thất kinh:

- Thế còn đệ? Sao không cùng chạy với...

- Cùng chạy thì không kịp, đệ sẽ ở lại tìm cách gây chú ý cho lão, đại huynh không phải lo cho đệ. Mau làm như đệ nói đi.

Miễn cưỡng, Du Thừa Phong nhặt vài hòn đá chèn vào huyệt khẩu.

Vẫn có thể quay đầu nhìn lại phía sau, Bất Thông lên tiếng:

- Chỉ lấp nửa kín nửa hở thôi. Cứ hư hư thực thực, đệ sẽ khiến lão hoang mang.

Ngay khi huyệt khẩu chỉ bị lấp một nửa, Bất Thông lại hối thúc:

- Được rồi! Đại huynh mau chạy đi.

Du Thừa Phong lo ngại:

- Liệu có ổn không, Bất Thông?

Bất Thông gắt:

- Muộn lắm rồi. Đệ tự lo liệu được. Đại huynh chần chừ gì nữa.

Du Thừa Phong vụt trầm giọng:

- Sau đây ba ngày, ta sẽ chờ đệ ở Thiên Nhất Trang, có cả sư phụ nữa. Mong đệ sẽ bình yên.Cáo biệt!

Vút!

Ngay khi biết Du Thừa Phong đã đi khỏi, Bất Thông chợt lầm thầm nói thành tiếng:

- Vì lời hứa với Văn Quy Nguyên, đệ phải dối gạt huynh lần này vậy. Hy vọng đại huynh sau này đừng trách đệ.

Sau đó chính Bất Thông co chân đạp những hòn đá vừa được Du Thừa Phong chèn vào, khiến những hòn đá đó phải lăn mạnh ra xa.

Cọc...cọc...

Nhưng khi Bất Thông định lùi và chui ra, tiếng quát của Mông Diện nhân không hiểu sao bỗng vang lên thật gần:

- Ngươi còn muốn nấp nữa sao, tiểu tử?

Hồn bất phụ thể, Bất Thông nhanh nhẹn chui tọt vào hang.

Soạt...Soạt...

Nhưng tiếng rít giận giữ của Mông Diện nhân cứ bám theo thật sát:

- Ngươi chạy lên trời, ta theo lên trời. Ngươi chui xuống đất , ta theo xuống đất. Hừm!

Thất kinh vì biết Mông Diện nhân đang chui vào theo, Bất Thông vừa tiếp tục chui vừa đạp loạn xạ hai chân về phía sau:

Vù...Vù...

Soạt...soạt..

Đến chỗ khi nãy Bất Thông đã dừng lại, làm cho Du Thừa Phong ngỡ huyệt khẩu chỉ ăn sâu đến đó là hết, Bất Thông vẫn hối hả chui tiếp.

Mông Diện nhân tuy lúc đó vẫn chui theo nhưng không còn nghe lão gầm gừ hoặc hăm doạ nữa.

Điều đó khiến Bất Thông phải hiểu rằng lão tuy chui theo nhưng trong lòng vẫn phập phồng lo sợ.

Tương kế tựu kế, Bất Thông từ phía trước lên tiếng nói vọng lại phía sau:

- Nếu lão cứ quyết liệt đòi chết chung với ta, được, vực sâu phía trước sẽ là nơi ta và lão cùng táng thây.

Mông Diện nhân bấy giờ mới lên tiếng:

- Ngươi đừng lừa ta nữa, tiểu tử! Nếu phía trước thật có vực sâu không lẽ ngươi chui vào là để tìm chết?

Soạt...soạt...

Cả hai vẫn tiếp tục chui theo huyệt khẩu và huyệt khẩu đủ ngoằn ngoèo nhưng xem ra càng lúc càng ăn sâu vào lòng núi.

Ở phía trước, Bất Thông càng lúc càng bấn loạn. Bởi chàng dù đã vận dụng mọi tâm cơ nhưng vẫn chưa nghĩ ra cách khiến cho lão hoặc bỏ cuộc hẳn hoặc bản thân chàng thoát khỏi sự bám đuôi của lão.

Đang lúc bối rối như vậy, ngay trước mặt Bất Thông bỗng hiện ra hai lỗi rẽ thấp thoáng.

Cố gắng hết mục lực, Bất Thông phát giác ở lỗi hữu có nhiều những hòn đá nhỏ nằm ngổn ngang hơn lối phía tả.

Xoay chuyển ý nghĩ thật nhanh, chàng nghĩ thầm:

"Ta không nói gì về Tu La Mật Thất, nghĩa là ta vẫn giữ trọn lời hứa với Văn Quy Nguyên. Nếu lão cũng vô tình phát hiện ra điều bí ẩn này thì đó là ý trời vậy. Ta đành phải liều thôi"

Đã có quyết định, Bất Thông lập tức chui ngoặt người vào lối rẽ hữu.

Và với ý nghĩ đã nảy sinh, ngay khi chui hết toàn thân vào lối hữu, chàng co chân đạp mạnh vào hai bên thành huyệt khẩu.

Đúng như đã nhận định, những cái đạp của chàng làm cho huyệt khẩu ở lối hữu này gồm toàn những hòn đá nhỏ chèn lẫn nhau phải bật tung ra và rơi xuống hỗn loạn.

Rào...Rào...

Vừa đạp vừa tiếp tục chui vào, hành động của Bất Thông khiến lối rẽ về phía hữu chẳng mấy chốc đã bị những hòn đá che kín, bít lối.

Không những chỉ có lối rẽ nơi bị những hòn đá rơi loạn, nơi Bất Thông đang nằm ngừng nghỉ cũng bị ảnh hưởng. Và ngay khi có những hòn đá đầu tiên rơi đúng vào người, Bất Thông mới hiểu ra chàng vừa có những hành động quá ư xuẩn ngốc. Hay nói đúng hơn chàng đã không lường hết mọi hậu quả nên mới chọn phương cách này để thoát khỏi sự bám đuổi của Mông Diện nhân.

Kịp nhận ra bản thân rất có thể bị loạn thạch đè chết, Bất Thông hồn phi phách tán hối hả chui sâu hơn nữa vào bên trong.

Tuy chàng có phản ứng nhanh như vậy nhưng khi những thanh âm cuối cùng vừa chấm dứt, chứng tỏ những hòn đá vì bị động phải long ra đã không còn rơi xuống nữa, chàng vẫn lạnh người khi quay đầu nhìn lại phía sau chàng. Chứng tỏ rằng nếu Bất Thông chỉ cần có phản ứng chậm hơn dù chỉ là một sát na, có lẽ giờ đây chàng đã bị đống loạn thạch kia đè bẹp.

Đang mừng thầm về điều này Bất Thông vẫn trong tư thế nằm hướng về phía trước đầu ngoái lại nhìn về phía sau, bỗng thấy ngây người và bị một nỗi bàng hoàng xâm chiếm tâm trí. Chàng kêu thầm:

" Khoan đã! Phía trước là núi, không biết sâu đến bao nhiêu, phía sau đã có những loạn thạch cản hậu, vậy điều gì đang khiến ta có thể nhìn thấy khá rõ cảnh quan này"

Không dám nghĩ đó là do bản thân chàng đột nhiên có mục lực thật tinh tường, Bất Thông bắt đầu đưa mắt tìm kiếm, hy vọng có thể tìm ra lời giải thích cho điều nghi vấn này.

Xoay đầu trở lại thuận với chiều đang nằm, Bất Thông thầm thủ:

"Phía vừa rồi hoàn toàn tối đen, đến xoè bàn tay cũng không thể phân biệt năm ngón tay, ánh sáng nếu có cũng không đến từ phía trước."

Không phải phía trước thì nhất định ở phía sau, do hai bên tả hữu chàng giờ chỉ là hai bờ vách đá kín như bưng, không hề khác với nền đá ở ngay dưới lưng chàng hoặc ở bên chàng, nên không thể có ánh sáng rọi đến. Bất Thông tìm cách xoay ngược người lại.

Tuy không thể trong một lúc ngắn ngủi muốn xoay người là xoay được nhưng chỉ cần Bất Thông vô tình đưa mắt nhìn về phía sau, mười lần như một, chàng đều có cảm giác ánh sáng phát ra từ đống loạn thạch.

Bởi, hễ quay đầu nhìn lại, Bất Thông đều nhìn rõ hình dạng của từng hòn đá ở gần chàng.

Vì thế chàng càng cố gắng hơn trong việc xoay trở.

Và phải một lúc thật lâu, chật vật thật chật vật, Bất Thông mới có thể đưa thân hình nằm ngược lại.

Trong lúc nằm yên, chờ sức lực hoàn toàn hồi phục, bất ngờ chàng có ý nghĩ:

"Hay ta đang ở phía dưới Tu La Mật Thất? Và ánh sáng từ khối ngọc, hừm, Văn Quy Nguyên gọi là gì kia?... Phải rồi, ánh sáng từ khối Tu La Bạch Ngọc Nhân đã từ Tu La Mật Thất rọi đến đống loạn thạch này?"

Với ý nghĩ này chàng bỗng mỉm cười:

"Không biết lúc thấy ta đột ngột xuất hiện trở lại Tu La Mật Thất, Văn Quy Nguyên sẽ nghĩ như thế nào? Hà...hà..."

Đang cười thầm, Bất Thông lặng người và lo lắng:

"Nguy tai! Nếu lão quỷ kia vẫn còn ở bên ngoài và không hề bị loạn thạch ngăn cản, ai cấm lão không nhìn thấy ánh sáng từ Tu La Mật Thất đưa xuống? Nếu là vậy, nhỡ lão nhanh hơn ta, chui vào Tu La Mật Thất trước ta, Văn Quy Nguyên chỉ có một mình làm sao đối phó nổi?"

Bị nỗi lo này thúc đẩy, Bất Thông tuy chưa kịp khôi phục chân lực nhưng vẫn vội vàng hành động.

Đầu tiên, chàng tìm cách bò trườn lên đống loạn thạch.

Không được! Không thể nào bò lên trên đống loạn thạch gần như cao đến mặt đá ở phía trên, Bất Thông lại vội vàng nhặt từng hòn đá ở bên trên và ném mạnh về phía sau.

Cạch! Cạch! Cạch!

Nhặt rồi ném, hết hòn này đến hòn khác, Bất Thông càng hành động thì càng thất vọng. Vì với số lượng những hòn đá vừa bị chàng ném đi đáng lẽ đống loạn thạch phải có dấu hiệu vơi dần, không nhiều thì ít. Đằng này đống loạn thạch như biết tự sinh sôi thêm thì phải. Trước mắt chàng đống loạn thạch vẫn không hề suy suyển, chúng vẫn nguyên vẹn như chàng chưa từng nhặt và ném bớt đi hòn nào.

Tuy vậy , một tia hy vọng mong manh vẫn dai dẳng đến với chàng:

" Ta vẫn còn nhìn thấy khá rõ từng hòn đá, chứng tỏ ta đã nhận định không sai, ánh sáng đúng là từ Tu La Mật Thất ở bên trên rọi xuống".

Chính là nhờ tia hy vọng mong manh này đã giúp cho Bất thông kiên trì hơn trong việc nhặt và ném về phía sau từng hòn đá một.

Cạch! cạch! cạch!

Vả lại, một khi bắt đầu, Bất Thông ngay bây giờ nếu muốn dừng lại cũng không thể nào dừng lại. Bởi, với khá nhiều hòn đá đang được chàng nhặt và ném đi, phần huyệt khẩu ở phiá sau chàng hầu như đã bị chàng làm cho bít lối. Nói đúng hơn, tự chàng đưa chàng vào thế lưỡng đầu thọ nan. Phía trước thù lù một đống loạn thạch ngay bây giờ vẫn chưa thể vượt qua, phía sau, cũng thù lù một đống loạn thạch khác mà chính chàng vừa nhặt vừa ném vào để tạo thành.

Trong tình cảnh này, Bất Thông nghĩ, chỉ có tiến không thể lùi và có muốn lùi cũng không còn đất để lùi nữa.

Chàng lại nhặt, lại ném.

Cạch! cạch! cạch

Cứ thế, khi đống loạn thạch ở phía trước bắt đầu có dấu hiệu vơi đi thì đống loạn thạch ở phía sau đã nhiều đến nỗi sắp sửa đè phải chân chàng.

Nhìn khoảng hở quá ít giữa đống loạn thạch ở phía trước và mặt đá ở bên trên, Bất Thông chợt nghiến răgn thầm quyết định:

"Nếu cố gắng ta có thể bò vượt qua đống loạn thạch này để xem liệu có tìm ra điều gì ở phía bên kia hay không? Nếu không có, khi quay lui trở lại, ta vẫn còn một khoảng không gian vừa đủ để xoay chuyển tình thế, nghĩa là phải nhặt lại tất cả những hòn đá ta vừa ném về phía sau".

Khi đã quyết định, Bất Thông cố thu nhỏ thân hình đến mức có thể thu nhỏ và bắt đầu trườn qua đống loạn thạch.

Sột...soạt...

Cạch! cạch!

Do cử động của chàng, một vài hòn đá phải lăn ra từ đống loạn thạch. Và thật không may, những hòn đá này lại nằm chèn vào giữa chàng và mặt đất ở bên trên, khiến khoang hở đã nhỏ hẹp càng thêm nhỏ hẹp.

Tuy thế, ít nhiều gì chàng cũng trườn hơn nữa về phía trước, và mắt chàng bắt đầu nhìn thấy một điều mà chàng dù có nằm mơ cũng không bao giờ tưởng tượng ra.

Ngay bên trên, chỉ cách mắt nhìn của chàng đúng một tầm tay với, một ngách đá khá to đang hiện ra lồ lộ. Và từ ngách đá đó, tuy đang bị nhiều hòn đá nắm chèn lẫn nhau che kín nhưng ánh sáng vẫn cứ phát ra.

Bất Thông kêu thầm:

" Ta thoát rồi! Không ngờ ngay bên dưới Tu La Mật Thất lại có một ngách đá. Ha...ha...! Nếu ta không vô tình làm cho vô số những hòn đá vốn che kín ngách đá rơi ra, có lẽ chính Văn Quy Nguyên cũng không thể nào ngờ vẫn còn có lối khác dẫn vào Tu La Mật Thất. Ta thoát rồi!".

Phấn chấn, Bất Thông cố rướn người thêm một lần nữa và tay chàng lập tức chạm được vào phần mép đá vững chắc của ngách đá.

Có chỗ bấu tay, Bất Thông chỉ cần khẽ rướn người thêm vài lần nữa đưa được đầu vào phần ngách đá bên trên.

Thật nhanh chàng dùng hai tay để nhặt những hòn đá còn lại ở ngách đá do không có chỗ rơi xuống nên vẫn còn kẹt lại.

Lần này chàng cả quyết ném chúng về phía sau, do chàng không cần dùng đến nữa khoảng trống ở phía sau như chàng đã nghĩ lúc này.

Được một lúc, khi toàn bộ ngách đá đã bị phơi bày, Bất Thông nhẹ nhõm chui toàn bộ thân hình vào ngách đá.

Chân đạp vào đống loạn thạch, bây giờ đã hoàn toàn nằm ở phía dưới, Bất Thông khoan khoái đứng thẳng người lên trong một ngách đá khá rộng.

Không những khá rộng mà còn có cả ánh sáng nữa.

Chàng há miệng định gọi Văn Quy Nguyên. Thế nhưng, chàng lập tức hà hốc mồm và đứng yên như vừa bị ai đó điểm huyệt khống chế.

Bất Thông còn có phản ứng nào khác ngoài phản ứng này.

Không những thế, một nỗi kinh hoàng lập tức xâm chiếm toàn bộ tri giác Bất Thông.Không chỉ là kinh hoàng không thôi, cùng với cảm xúc này chàng còn có một cảm nhận nữa. Đó là cái chết kinh hoàng sắp sửa rơi vào chàng.

Vì nếu không là cái chết thì còn có cảm giác nào mạnh mẽ hơn có thể khiến chàng, ít ra cũng có thân thủ vào hàng đệ nhị lưu, phải bị tê liệt tứ chi, đến kêu cũng không thể kêu thành tiếng?

Trợn to hai mắt, Bất Thông dù không muốn tin cũng phải tin vào những gì hàng đang nhìn thấy, cho dù đó là điều chàng không thể nào mường tượng ra kể cả lúc thật sự tỉnh táo. Đó là...

12. Duyên Kỳ Ngộ Bất Ngờ Đưa Đến- Luyện Bộ Pháp Huyền Ảo Thái Cực

Ngách đá ăn thông ngược lên trên, tạo thành một huyệt động có chiều cao chỉ hơn trượng. Và nếu tính độ cao từ đầu Bất Thông lên đến vật chàng đang nhìn thì độ cao đó chưa đến nửa trượng.
Do vậy, với ánh sáng xuất phát từ một cái đầu và một cánh tay. Một cái đầu có đủ hai mắt, hai tai, hai mũi, và một cái miệng đang há hốc khiến bao nhiêu răng nhọn đều đưa ra. Nhìn theo hình dáng của cái miệng này, chứng tỏ chủ nhân của cái đầu đó đang sắp sửa phát ra một tiếng gầm cực kỳ to lớn.

Vẫn chưa hết những đe dọa, như Bất Thông đang nhìn với một tâm trạng dần dần trấn tĩnh, hai mắt đỏ rực của cái đầu kia cũng muốn nói lên những ý định cực kỳ tàn khốc của chủ nhân cái đầu.

Để tỏ lộ sự tàn khốc, chủ nhân của cái đầu và cũng là chủ nhân của cánh tay kia, còn như dồn toàn lực vào cánh tay với năm ngón đang xòe rộng chực quật xuống đầu Bất Thông.

Với cảnh tượng này, thử hỏi bất kỳ ai dù có đởm lược vào loại đệ nhất nếu lâm vào cảnh ngộ như Bất Thông, sao lại không kinh hoàng?

Chàng đã kinh hoàng nhưng bây giờ thì hết.

Lý do, chàng vừa nhận ra một điều, cái đầu kia và cả cánh tay kia dường như là những phần của một thân hình đã chết.

Chàng không dám nghĩ đó là hình hài của một thi thể của một con người. Bởi trên cái đầu kỳ quái đó và cả trên cánh tay kỳ quái kia nữa, Bất Thông đã nhìn thấy những sợi lông đỏ hoe mọc dầy kín, che lấp cả những chỗ đáng lẽ phải là da.

Nếu đó là thi thể của một người làm gì có lông ở khắp mặt, khắp cánh tay?

Nhưng nếu đó không phải là thi thể con người thì hình hài kia là loại sinh vật nào, sao lại có nhiều chi tiết hoàn toàn giống như của con người?

Tuy chưa thể minh bạch ngay điều đó nhưng chí ít, qua cái miệng đầy răng đang há ra kia và qua cánh tay cứ đưa lên cao mãi nhưng không bao giờ còn phát ra âm hoặc có thể quật tay xuống, Bất Thông tạm hài lòng với điều vừa minh bạch: đó là một hình hài đã chết và chết trong một bộ dạng thật dữ dằn.

Dù vừa bị bộ dạng kia làm cho một phen kinh hoàng nhưng khi tìm cách leo lên khỏi ngách đá, Bất Thông vẫn cố gắng không gây kinh động đến một hình hài đã chết.

Cũng may, miệng của ngách đá khá rộng, đủ cho Bất Thông leo lên mà không động đến cái đầu và cánh tay bất động kia.

Chỉ khi đã leo lên hoàn toàn và đã nhìn rõ toàn thân của cái hình hài kia, Bất Thông mới bật cười khoái trá:

- Hóa ra chỉ là một lão hầu đã chết khô từ lâu. Vậy mà Bất Thông ta phải một phen khiếp đảm. Ha...ha....

Theo ánh mắt nhìn của chàng, phía đối diện với thân hình đã chết khô của con khỉ, mà chàng gọi là lão hầu, bỗng một hàng chữ bỗng đập vào mục quang chàng:

Nghiệt Súc.

Chỉ hai chữ vỏn vẹn nhưng đủ làm cho chàng tỉnh ngộ.

Và khi đã tỉnh ngộ, chàng lập tức đưa mắt nhìn quanh để càng nhìn càng hoảng hốt.

Thứ nhất, nơi chàng vừa lọt vào chính là một lòng núi với bốn bể đều là những vách đá, không có chỗ thoát thân.

Thứ hai, ánh sáng có ở đây là ánh sáng phát ra từ một viên dạ minh châu được khảm vào vách đá đối diện với vách đá có chữ " Nghiệt Súc" kia.

Thứ ba, nếu nơi đây đã từng có người thì người đó hoặc là đã chết từ lâu và thi thể đã bị con dã hầu kia phá hủy, hoặc đã ly khai khỏi nơi này sau khi có ý định dùng nơi này để giam giữ con dã hầu kia cho đến chết.

Tóm lại, cùng với sự tỉnh ngộ, những gì vừa nhìn thấy đã tạo cho Bất Thông một sự thất vọng tột cùng.

Chàng không lọt vào Tu La Mật Thất như chàng đã nghĩ, chàng cũng lâm vào cảnh ngộ đúng như con dã hầu hung dữ kia, đã bị chủ nhân của nó trừng phạt và bị giam giữ cho đến chết.

Như vậy, phải chăng hai chữ Nghiệt Súc kia vô tình muốn ám chỉ luôn vào chàng?

Bất phục và bất nhẫn trước hành vi quá ư tàn khốc của kẻ đã trừng phạt con dã hầu, làm cho con dã hầu đến lúc chết vẫn còn biểu lộ sự căm phẫn, Bất Thông trút hận bằng cách quật một kình vào hai chữ Nghiệt Súc nọ.

Vù.....

Ầm!

Rào...Rào...

Vách đá có khắc hai chữ Nghiệt Súc kia không hiểu sao lại quá mềm, một kình của Bất Thông không ngỡ đã làm cho một lớp đá khá dầy từ vách đó phải rơi xuống thành từng mảng.

Thật khó tin công lực bản thân đã đột nhiên tăng biến, Bất Thông vội bước đến để xem xét vách đá.

Thật lạ, những mảnh vừa bị chưởng kình của chàng làm cho rơi thực ra không phải là đá. Chúng chỉ là một lớp đất có màu như màu của đá đã bị ai đó cố ý trát vào và trát kín cả bề mặt vách đá.

Kinh nghi, Bất Thông dùng tay cào bỏ những mảnh đất đó ra khỏi vách đá.

Vách đá sau khi được Bất Thông cạo sạch lập tức để lộ ra điều bí ẩn.

Bất Thông ngây người nhìn vào vách đá, nơi đang lộ ra một đồ hình Thái Cực thật to và chỉ có một hàng chữ duy nhất cho biết đó là đồ hình gì: Hà Lạc Thái Cực Đồ.

Giống như những hình thái cực thông thường vẫn được nhiều đạo sĩ dùng để yểm trừ yêu ma, Bất Thông nhìn thấy phía ngoài là một quẻ bát quái có đủ tám cung: Càn-Khôn-Ly-Khảm-Cấn-Tốn-Chấn-Đoài. Nằm lọt ở trong quẻ bát quái là hình lưỡng nghi với thái dương có thiếu âm nằm ở giữa và với thái âm có thiếu dương nằm ở giữa.

Không hiểu là ai và người đó đã khắc Hà Lạc Thái Cực Đồ ở đây làm gì, Bất Thông lại phải xem xét các vách đá còn lại.

Hai vách đá ở hai bên tả hữu đúng là những vách đá bình thường, chỉ có vách đá được khảm viên dạ minh châu là có chung tình trạng như vách đá đã khắc đồ kình Hà Lạc Thái Cực, nghĩa là cũng bị một lớp đất dày trát kín.

Bất Thông nhanh nhẹn cạo bỏ lớp đất. Và Bất Thông phải hoàn toàn thất vọng khi phát hiện ở vách đá này ngoài những vết lõm do ai đó cố tình tạo ra một cách loạn xạ, vô hàng ngũ, thì cũng không có lấy bất kỳ một tử dạng nào.

Không thể hiểu ẩn ý của người đã tạo ra thật nhiều những vết lõm kỳ quặc này, Bất Thông ngao ngán tìm chỗ khác.

Vẫn không phát hiện được gì, Bất Thông chán nản, ngồi bệt xuống dựa lưng vào một vách đá, một trong hai vách đá ở hai bên tả hữu.

Cũng là tình cờ, chàng sau khi nhìn ngắm chán bức đồ hình Hà Lạc Thái Cực, như để thay đổi cảnh quan, chàng lại nhìn vào những vết lõm ở vách đá có khảm viên dạ minh châu.

Với bức đồ hình Hà Lạc Thái Cực đã được chàng nhìn khá lâu, thoạt nhìn vào những vết lõm kia, chàng liền có một cảm giác mơ hồ về một sự thân quen nào đó.

Khó có thể hiểu đó là sự thân quen như thế nào nếu Bất Thông chỉ mới có những cảm giác mơ hồ. Chàng lại nhìn vào bức đồ hình Hà Lạc Thái Cực.

Lần này là cái nhìn thật sự chú mục, nhìn thật lâu và nhìn thật kỹ, sau đó Bất Thông chuyển ánh mắt nhìn sang vách đá có những vết lõm kia.

Cảm giác mơ hồ kia lại xuất hiện trong chàng. Tuy chưa phải rõ rệt nhưng Bất Thông dường như đã hiểu.

Để thử nghiệm điều đó, chàng tìm một mẩu đá có những góc khắc cạnh và tiến lại gần vách đá có những vết lõm.

Sauk hi có cái nhìn ước lượng về phạm vi bao quanh các vết lõm, Bất Thông dùng mẩu đá bắt đầu vạch những vạch đầu tiên vào vách đá này.

Vừa vạch, chàng vừa đưa mắt nhìn trở lại bức đồ hình Hà Lạc Thái Cực ở phía sau.

Cứ như thế, khi chàng đã họa lại hầu như toàn bộ Hà Lạc Thái Cực Đồ vào bức vách này, chàng có phần kinh nghi:

" Ô, không lẽ những vết lõm này thực sự có liên quan tới Hà Lạc Thái Cực Đồ?"

Chàng dịch lùi lại ra xa và ngấm ngầm nhìn lại kiệt tác sắp hoàn tất của chàng.

Không sai, những vết lõm kia khi chưa được chàng họa lại bức đồ hình thì chúng dường như nằm hỗn loạn và hoàn toàn vô hàng ngũ. Nhưng khi đã có bức đồ hình được họa chồng lên trên, Bá Thông phát hiện ra chúng có một trật tự nhất định.

Quẻ bát quái có tám cung thì mỗi cung có đúng tám vết lõm.

Ở hình lưỡng nghi ngay giữa quẻ bát quái cũng vậy, có tám vết lõm ở phía thái dương và tám vết lõm ở phía thái âm.

Không phải, nếu tính luôn hai điểm được lem là thiếu âm và thiếu dương ở dương cực và âm cực phải có đến chín dấu vết cho mỗi bên.

Để minh bạch là chín hay tám, Bất Thông Tiến lại và dùng mẩu đá để khoanh hai vị trí còn chưa họa xong. Đó là hai điểm thiếu dương và thiếu âm.

Khoanh xong điểm thiếu dương, không có điều gì xảy ra. Đến khi chạm vào điểm thiếu âm thì từ vách đá liền rơi ra một vật.

Cộp!

Kinh ngạc, chàng nhìn vật đó.

Hóa ra là một mảnh vải được cuộn chặt. Chàng nhặt lấy và mở ra.

Từ cuộn vải liền rơi ra một hoàn bọc bằng sáp. Bất Thông không vội nhặt lấy vì phát hiện trên mảnh vải còn có không ít những tự dạng:

Chàng lẩm nhẩm đọc:

- Hà Lạc Thái Cực Đồ vừa chiếu theo Thiên tượng vừa căn cứ vào quẻ Phục Hy, gồm Bát thập nhất ( cửu cửu) bước dịch chuyển.

Hãy bắt đầu từ Thiếu dương, sau đó chuyển sang thái dương, đi đến Bát Quái tám quẻ. Đến Thái âm là kết thúc, không kể điểm thiếu âm.

Muốn mau thành tự Thái Cực Đồ Huyền Ảo Bộ hãy dùng Vạn Niên Chi Sâm Đan bổ trợ.

Tuy không biết ai là người di tự nhưng Bất Thông cũng phải bàng hoàng. Vì không ngờ trong lúc vô tình, chàng lại tìm thấy phần di học rất có thể là thượng thừa.

Không những thế, chàng còn có thêm một loại trân dược quý báu Vạn Niên Chi Sâm Đan, nhất định phải thật quý mới được chủ nhân của nó lưu tự: dùng Vạn Niên Chi Sâm Đan để bộ trợ.

Không chậm, chàng nhặt hoàn sáp và khẽ bóp vỡ.

Để giúp linh dược mau phát huy hiệu dụng, Bất Thông sau khi dùng xong vội vàng tọa công dẫn lưu chân nguyên.

Chiếu theo di tự trên mảnh lụa, ngay sau khi tọa công, Bất Thông vẫn ngồi yên và nhìn chăm chú vào bức đồ hình Hà Lạc Thái Cực do chính chàng họa chồng lên các vết lõm. Cho đến khi đã ghi nhớ tận tường, dù nhắm chặt hai mắt vẫn có thể tự mường tượng ra bức đồ hình trong tâm trí, Bất Thông mới đứng lên và bắt đầu luyện Thái Cực Đồ Huyền Ảo Bộ.

Bộ pháp này không biết lúc vận dụng để đối phó với địch nhân liệu có thật sự huyền ảo như chính danh xưng của nó hay không, điều đó Bất Thông còn chưa biết. Tuy nhiên, sau khi chàng đã luyện đến thuần thục bộ pháp này thì điều Huyền ảo do chính người di tự sắp đặt đã bắt đầu hé mở, cho thấy nhân vật này đã phải hao phí nhiều tâm huyết khi bố trí thật chu đáo đến từng chi tiết nhỏ.

Đầu tiên, chàng phát hiện không phải ngẫu nhiên ở dưới nền thạch động lại xuất hiện một ngách đá và là ngách đá đã bị che lấp bằng nhiều hòn đá nhỏ mà chúng đã lăn xuống dưới khi chàng cố tình làm điều đó lúc ở dưới huyệt khẩu chàng muốn thoát sự truy đuổi của lão Mông Diện nhân.

Nếu thạch động tuy không phải vuông vức nhưng phạm vi của nó thật khéo là vừa đủ cho chàng di chuyển đúng cửu cửu bát thập nhất bước dịch chuyển như Thái Cực Độ Huyền Ảo đòi hỏi. Và nơi có ngách đá kia, ở nền động lại nằm đúng vị trí của điểm thiếu âm, như điểm thiếu âm ở bức đồ hình trên vách đá.

Phải chăng, nếu điểm thiếu âm ở trên vách đá là nơi đã được chủ nhân bức đồ hình cất dấu cuộn lụa và hoàn linh đan Vạn Niên Chi Sâm thì cũng điểm này ở dưới nền lại là nơi được vị chủ nhân cố tình ám chỉ đó là ngách đá để Bất Thông có thể theo đó thoát đi?

Nếu điểm này là đúng như Bất Thông vừa nghĩ phải chăng những hành động chàng đã làm vô hình chung đã đưa chàng vào tình trạng chính chàng đã tuyệt đường chàng? Lối thoát duy nhất đó đã bị chàng làm cho những hòn đá rơi ra và chúng đã phong bế tất cả.

Thất vọng về điều này, Bất Thông lại đưa mắt nhìn khắp nơi, hy vọng nhờ đó sẽ nghĩ ra phương cách khai thông lối thoát duy nhất đã bị chính chàng làm cho bế tắc.

Mắt chàng không ít lần nhìn vào hình hài bất động của lão dã hầu. Và trong một lần nhìn như vậy chàng chợt động tâm:

"Chủ nhân nơi này nếu thật sự có thừa tâm cơ để bố trí mọi việc chu đáo thì tại sao phải có hành vi tàn khốc khi cố tình giam giữ lão hầu ở đây cho đến chết? Nếu con dã hầu này thật sự là loài nghiệt súc đã có nhiều hành vi khiến chủ nhân nơi này phẫn nộ, việc giết nó đi không phải là dễ dàng hơn sao? Chỉ có người có tâm địa thật độc ác mới nghĩ ra biện pháp tàn khốc này để trừng phạt lão dã hầu. Nhưng lạ thật, nếu chủ nhân nơi này có tâm địa độc ác đến vậy, thì việc lưu lại hoàn linh đan Vạn Niên Chi Sâm phải chăng là hành vi hoàn toàn mâu thuẫn, không phù hợp với tâm địa độc ác đó?"

Không thể tin người lưu lại bức đồ hình võ học này lại có tâm địa và hành vi quá ư mâu thuẫn vậy, Bất Thông lại đưa mắt nhìn hình hài bất động của lão dã hầu.

Càng nhìn càng kinh nghi, chàng không thể tin lão dã hầu vì bị giam giữ đã phải phẫn nộ và cho đến chết vẫn giữ nguyên bộ dạng phẫn nộ này.

" Bộ dạng của lão dã hầu phải chăng là bộ dạng đang lúc thật sự phẫn nộ nhưng đã bị ai đó điểm vào tử huyệt và phải chết bất ngờ? "

Với ý nghĩ này, chàng tiến lại gần và xem xét thật kỹ từng chân tơ kẽ tóc trên thi hài con dã hầu.

Nhờ đó, chàng đã tìm ra và hoàn toàn minh bạch nguyên nhân tại sao con dã hầu phải chết.

Đúng như chàng đã nghi ngờ, con dã hầu đã bị sát hại, không phải bị giam giữ đến chết như chàng nghĩ.

Với phát hiện này, chàng thầm kêu lên:

" Hai chữ Nghiệt Súc kia không hề ám chỉ lão hầu? Hay nói đúng hơn, kẻ đã hạ sát lão dã hầu mới chính là người đã bị chủ nhân nơi này mắng là loài Nghiệt Súc. Như vậy, nếu ta đoán không lầm, ngách đá kia không hề là lối thoát thân. Trái lại, đó chính là nơi được vị chủ nhân tạo ra và dùng để.....hừ! Dùng để an tang lão dã hầu"

Nghĩ đến đây, Bất Thông chợt lặng người.

Chàng đang gặp phải một vấn đề cực kỳ nan giải và cần phải có một quyết định thật chuẩn xác.

Ngách đá kia bây giờ chính là lối thoát thân duy nhất của chàng, nếu chàng đoán sai và lỡ dùng ngách đá đó để an tang lão dã hầu, nhỡ như sau đó chàng không thể tìm ra lối thoát nào khác và điều này có nghĩa là chàng tự làm cho chàng lâm vào tuyệt lộ. Còn như muốn thoát thân, cũng theo lối ngách đá kia, chàng phải có một hành vi có thể nói là bất nhân. Chàng phải đem thi thể của lão dã hầu vừa được chàng an tang lên khỏi ngách đá để có lối thoát thân?

Như vậy, nếu chủ nhân nơi này không hề có tâm địa độc ác, hành vi bất nhân đó của chàng ngay lập tức xúc phạm đến thiện ý của vị chủ nhân đã dành cho con vật trung thành là lão dã hầu? Đó là sự bất kính đối với người đã lưu lại bức đồ hình võ học, Bất Thông không thể chấp nhận.

Sau một lúc lâu đắn đo và cân nhắc, Bất Thông đột nhiên quỳ xuống hướng mặt về phía vách đá có đồ hình và khắc hàng chữ Hà Lạc Thái Cực Đồ.

-Lão tiền bối thiên tại chi linh. Hậu bối Tiểu Bất Thông tuy là kẻ ấu trĩ nhưng vẫn biết thế nào là nhân nghĩa. Nếu hậu bối hiểu đúng ẩn ý của lão tiền bối, lão tiền bối là bậc thông thiên triệt địa, xin minh giám và điểm chỉ cho hậu bối biết lối thoát thân.

Khấu đầu hành lễ xong, Bất Thông với tâm trạng hoàn toàn bình thản liền nhẹ nhàng nhấc bổng thi hài của lão dã hầu lên và đặt xuống ngách đá.

Dùng những mảnh đất vỡ vụn có từ hai vách đá đã bị chàng cạo bỏ lúc ban đầu, Bất Thông bắt đầu vùi lấp, ủ kín thi hài của lão dã hầu.

Do phải hốt sạch những mảnh đất vỡ vụn rơi tung tóe khắp nện động, Bất Thông bất ngờ phát hiện ra một dòng chữ, và dòng chữ này ngay từ đầu đã bị thi hài của lão dã hầu che khuất. Dòng chữ khi:

Hãy đưa chân lực dồn vào cước bộ và vận dụng nhiều lần bộ pháp Thái Cực Đồ Huyền Ảo.

Tuy chưa hiểu phải làm như thế để đạt được điều gì nhưng vì đây là cơ hội duy nhất nên Bất Thông không thể không thử.

Với toàn bộ công phu được dồn vào hạ bàn, chàng bắt đầu dịch chuyển.

Thoạt đầu là chậm dãi, Sau nhanh dần.

Ào...Ào...

Những vết chân của chàng bắt đầu in lên nền động, thoạt đầu thì mờ mờ, sau rõ dần.

Thịch...Thịch....

Ào....Ào....

Sau năm sáu lượt như vậy chàng có cảm giác khắp nền động bắt đầu rung chuyển.

Thầm kinh hãi vì ngỡ hành động này sẽ làm cho toàn bộ thạch động phải bị phá hủy, Bất Thông định dừng lại thì nghe....

Bốp!

Viện dạ minh châu vốn được khảm ở vách đá bỗng dời ra và rơi xuống.

Đưa mắt nhìn, Bất Thông khấp khởi mừng vì ở vị trí đã từng được khảm viên dạ minh châu nay lộ ra một hốc đá. Và trong hốc đá lại có thêm một vòng sắt đã bị han dỉ phần nào.

Không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là mấu chốt phát động cơ quan, Bất Thông tung người đến.

Vút!

Chộp vào vòng sắt, chàng giật mạnh vài lượt.

Bung!

Theo cái chộp của chàng, cả vòng sắt lẫn một phiến đá khá to liền rơi ra, để lộ một tiểu khẩu động đủ nhỏ cho một người chui lọt.

Không chần chừ, chàng lao vào tiểu khẩu.

Vút!

Khi hạ thân, chàng phát hiện ra nơi vừa chui vào tuy cũng là một thạch động nhưng lại được bài trí như một thư phòng. Không những thế, ở phía sau thư phòng lại ẩn hiện một lối đi và từ lối đi đó thấp thoáng có chút tia dương quang đưa vào.

Biết đó là lối thoát, Bất Thông vội xoay người định bỏ đi.

Nào ngờ, khi đi ngang qua một thạch bàn phủ đầy bụi, chàng vô tình nhìn thấy một mảnh hoa tiên, chàng cố đọc những dòng chữ đã quá mờ nhạt, chữ còn chữ mất:

...Tổn thương kinh mạch nên không thể quay về!...Kim nhi đối với ta nhất mực trung thành vì thế ta không nỡ...

Muốn...cần phải biết Thái Cực Đồ...Ảo Bộ...

Những di tự trên mảnh hoa tiên tuy hãy còn nhiều nhưng đang đọc, bên tai Bất Thông chợt nghe tiếng không khí xao động.

Chưa kịp quay lại, Bất Thông còn phải giật nảy người vì nghe có tiếng gầm vang dội:

- Hóa ra người ở đây? Lần này đố ngươi thoát! Đỡ!

Vù....

13. Nhờ Nhanh Trí Huỷ Bỏ Di Học-bởi Mĩ Nhân Bị Độc Công Tâm

Theo bản năng, Bất Thông lập tức xoay người và phát kình:
- Ta và lão có thù truyền kiếp chăng? Hay là kiếp trước ta đã nợ lão? Đỡ!

Ầm!

Ngay khi cùng lão Mông Diện nhân chạm chưởng, Bất Thông mới biết rằng chàng vừa có đến hai hành động dại dột một lúc.

Thứ nhất, do phải đối phó nên chàng quên mất chàng đang cầm mảnh hoa tiên. Vì thế, khi tiếng chạm kình vang lên, mảnh hoa tiên đương nhiên phải bị phá huỷ.

Thứ hai, chàng càng thêm rồ dại khi thản nhiên cùng đối phương chạm kình. Vì thế, dư kình đã bức chàng phải bật lùi về phía sau, ngỡ phải vong mạng.

Tuy nhiên, hành động của chàng không hiểu làm sao lại làm lão Mông Diện nhân kinh ngạc. Chàng nghe lão kêu lên với đôi mục quang hàm chứa nhiều những nghi ngờ:

- Chưa đến một ngày cách biệt, bản thân công lực của ngươi sao bỗng nhiên tăng tiến?

Tuy đang kinh hãi vì một lúc phải đối diện với một địch thủ vừa có công phu thượng thừa vừa có mức độ nội lực thâm hậu nhưng khi nghe đối phương nói như thế chàng vẫn mỉm cười:

- Vẫn còn nhiều điều sẽ làm lão phải kinh ngạc nhiều. Không tin, lão hãy thử xem!

Vừa nói, chàng vừa dịch người về phía chắc chắn có lối thoát, và chàng tin chắc lão Mông Diện nhân cũng nhờ lối đó nên mới ung dung đột nhập vào đây và tìm ra chàng.

Đoán biết ý định của chàng, Mông Diện nhân lập tức xuất thủ:

- Ngươi muốn chạy ư! Đâu dễ! Đỡ!

Vút!

Vù...

Phát hiện đối phương lao đến với khí thế thật quyết liệt, Bất Thông tuy chưa biết Thái Cực Huyền Ảo Bộ có công dụng ảo diệu như thế nào nhưng vẫn mạo hiểm vận dụng.

Vút!

Tuy chỉ mới dịch chuyển có vài bước chân theo bộ pháp Thái Cực Huyền Ảo nhưng Bất Thông cũng phải bật reo lên khi nhận ra chiêu trảo biến ảo của đối phương phải rơi vào khoảng không.

- Quả là ảo diệu! Chính lão mới không dễ bắt được ta thì đúng hơn. Ha... ha...

Không tin Bất Thông có được năng lực này, Mông Diện nhân gầm thịnh nộ:

- Ngươi đừng đắc ý vội! Xem đây!

Vù... Vù...

Do thân hình của Bất Thông dịch chuyển về phía tả, lão vươn trảo tạt chếch qua một bên và còn hờm sẵn ngọn trảo thứ hai.

Đắc ý vì có bộ pháp ảo diệu, Bất Thông đang ở Càn Vị lập tức đạp bộ chuyển sang Cấn vị.

Vút!

Đúng như danh xưng - Huyền Ảo Bộ Thái Cực - Ngay khi Bất Thông chuyển vị, cả hai ngọn trảo của đối phương, một trước một sau đều rơi vào khoảng không.

Vù...

Vu...

Thêm phẫn nộ, lão Mông Diện nhân càng gầm to hơn:

- Cẩu tiểu tử! Ta không tin ngươi thoát được một lần nữa! Đỡ!

Vù...

Vù...

Có lẽ lão đang vận dụng đến tột độ mức độ biến ảo của Quỷ Ảnh Nhiếp Tâm Trảo thì phải, quanh Bất Thông lúc này chỗ nào cũng có bóng trảo của lão chực chờ uy hiếp.

Có phần hoang mang, Bất Thông thay vì dịch chuyển tiếp theo bộ pháp Huyền Ảo Thái Cực thì chàng vì sợ hãi đã đột nhiên nhảy lùi về phía sau.

Vút!

Lập tức, một bóng trảo bỗng chộp ngay vào huyệt Khí hải của chàng.

Vù...

Thất kinh, Bất Thông vội nghiêng người, tiện chân tung lên một cước.

- Chà! Lão định giết ta thật sao?

Ào...

Bộp!

Tuy may mắn là ngọn cước kia kịp chặn đứng cái chộp của đối phương nhưng ngay lúc đó Bất Thông liền rơi vào hiểm cảnh.

Lão Mông Diện nhân gằn giọng quát:

- Lần này ngươi không muốn chết cũng không được! Đỡ!

Vù...

Vù...

Bất Thông lại bị bóng trảo của Quỷ Ảnh Nhiếp Tâm Trảo vây hãm khiến thần tình chấn động. Chàng định lùi nữa nhưng kịp nhận ra lần lùi vừa rồi chàng đã lùi đến tận vách đá.

Không còn chỗ để lùi, một lần nữa Bất Thông phải mạo hiểm vận dụng Thái Cực Huyền Ảo Bộ. Và như không tin tưởng là sẽ thoát, Bất Thông còn vung tay phát kình:

- Lão cẩu! Đỡ!

Vút!

Vù... Vù...

Cùng với bóng nhân ảnh kịp biến đi, chưởng của chàng còn chạm trúng vào một trong nhiều bóng trảo của đối phương.

Ầm!

Vù... Vù...

Tiếng chạm kình tuy lớn nhưng vẫn không thể át nổi tiếng kêu kinh ngạc của lão Mông Diện nhân:

- Quả nhiên nội lực của ngươi đã tăng lên một bậc? Ngươi đã gặp kỳ tích ư, tiểu tử?

Đến bây giờ Bất Thông mới nhớ đến hoàn linh đan Vạn Niên Chi Sâm. Chàng cười giễu cợt:

- Lão muốn biết thật ư? Nếu vậy, lão hãy cúi đầu và giữ lễ với ta, ta sẽ cho lão biết.

Vù...

Không chịu nổi thái độ đùa cợt của chàng, Mông Diện nhân lại xông đến:

- Tiểu tử thật ngông cuồng! Mau nạp mạng!

Vù... Vù...

Khi đã biết chính Vạn Niên Chi Sâm giúp nội lực tăng tiến, Bất Thông càng thêm tin tưởng vào Thái Cực Huyền Ảo Bộ. Chàng nhanh nhẹn đạp bộ, di chuyển theo tám mươi mốt vị trí của bộ pháp đó.

Vút! Vút!

Nhờ đó, những chiêu trảo hết sức biến ảo của đối phương vẫn phải rơi vào khoảng không và có nhiều khi chỉ sượt qua chàng trong gang tấc.

Vù... Vù...

Phát giác ra Bất Thông không phải nhờ may mắn mà thoát được nhiều lần liên tiếp, lão Mông Diện nhân từ đó vừa tiếp tục giao đấu với chàng vừa đảo mắt nhìn khắp nơi như có ý dò tìm nguyên nhân.

Thái độ của đối phương đương nhiên Bất Thông phải nhìn thấy. Và chàng lập tức lo lắng, cứ nhìn mãi nơi tiểu khẩu, nơi có thể dẫn đưa lão Mông diện nhân từ động khẩu này sang thạch động bên kia là chỗ vẫn còn nguyên vẹn hai bức đồ hình Hà Lạc Thái Cực, kể cả những chỗ lõm biểu lộ bộ pháp Huyền Ảo Thái Cực.

Đang lúc lo lắng như vậy, Bất Thông bỗng nghe lão cười lên:

- Ta không ngờ trong hoàn cảnh nguy hiểm mà ngươi vẫn gặp may. Nhìn khung cảnh nơi này, ta biết điều kỳ tích ngươi đã gặp chắc chắn chỉ ở đâu đây. Đúng không tiểu tử? Ha... ha...

Càng nghe lão nói, Bất Thông càng lo lắng. Để khoả lấp, chàng bắt đầu phát chiêu khởi thế công, hy vọng có thể làm lão quên đi những gì lão vừa nói.

Vẫn di chuyển theo bộ pháp, Bất Thông tung mạnh song chưởng:

- Bất tất phải nhiều lời! Hãy đỡ!

Vù... Vù...

Có lẽ chính thái độ của chàng làm lão sinh nghi. Vì bây giờ, nếu chàng tỏ ra quyết liệt thì lão lại là người cứ tìm cách lẩn tránh. Đã thế, lão còn bảo:

- Cần gì phải vội, tiểu tử? Trước sau gì ta cũng thu thập ngươi thôi! Hà.. hà...

Vút!

Lão càng tránh, chàng càng hoảng sợ. Hơn thế nữa chàng vừa nhận ra một điều, Thái Cực Huyền Ảo Bộ không thật sự huyền ảo như chàng đã quá tin tưởng. Bởi dùng bộ pháp đó để tránh chiêu công của đối phương thì kết quả tỏ ra kiến hiệu, nhưng nếu dùng để chính chàng công kích đối phương xem ra chẳng mấy có tác dụng.

Đã thế, bất ngờ có tiếng lão hô hoán khiến Bất Thông phải thật sự hoang mang.

Lão đưa mắt nhìn vào tiểu khẩu nọ:

- Phải chăng đó là lối đã đưa ngươi từ dưới huyệt khẩu lên đến tận đây?

Không còn cách nào khác, chàng liều lĩnh lao đến, dùng thân hình che kín tiểu khẩu:

- Lão cẩu! Đỡ!

Ào... Ào...

Nhìn lão vận dụng toàn lực quật ngay vào chàng một chưởng với khí thế đảo hải di sơn, Bất Thông đành cắn răng dốc toàn lực vào chiêu chưởng đã đánh ra.

Ào... Ào...

Ầm!

Sau tiếng chấn kình, toàn thân chàng liền bay bắn qua tiểu khẩu nọ.

Vù...

Lão Mông Diện nhân lập tức lao theo.

Vút!

Ngay khi bị chưởng kình đối phương đưa đẩy vào tình trạng này, Bất Thông lập tức nghĩ ra một ý.

Vừa lọt trở lại thạch động có bức đồ hình võ học, Bất Thông liền quật liên tiếp mấy kình vào những bức đồ hình đó, một bức có sẵn và một bức là do chính chàng hoạ lại.

Vù... Vù...

Ầm! Ầm! Ầm!

Chàng dù nhanh tay nhưng vẫn không thể phá huỷ hết những gì cần phá huỷ, vì thế, có tiếng lão Mông Diện nhân kêu lên thất thanh:

- Hà Lạc Thái Cực Đồ?

Nhân lúc lão còn đang ngẩn người, Bất Thông còn kịp quật thêm hai kình nữa vào vách đá có những vết lõm, biểu thị bộ pháp Thái Cực Huyền Ảo.

Vù... Vù...

Ầm! Ầm!

Rào... Rào...

Nhận ra ý đồ của chàng, lão Mông Diện nhân chợt gầm lên:

- Ngươi phải chết!

Vù... Vù...

Chưa có lần nào Bất Thông thấy đối phương phẫn nộ như lần này, lão phát ra thật nhiều chưởng kình và chưởng nào cũng ẩn tàng nguồn nội lực cực kì uy mãnh như chưởng nào.

Không dám cùng đối phương chạm chiêu, Bất Thông chỉ còn cách nhảy tránh, nhờ bộ pháp Thái Cực Huyền Ảo.

Vút! Vút!

Ầm! Ầm! Ầm!

Rào... Rào... Rào...

Phát hiện chính chưởng của đối phương do không đánh trúng vào chàng đã góp phần phá huỷ thêm nữa những gì cần phá huỷ, Bất Thông đắc ý cười vang:

- Này, không phải lão muốn giữ lại bức đồ hình Hà Lạc Thái Cực đó sao? Và bây giờ chính lão lại tự tay phá huỷ... hự!

Đang nói, cước bộ của chàng bỗng bị vấp, khiến cho thanh âm phát ra cứ như bị ai đó bóp nghẹn.

Không bỏ lỡ cơ hội, lão Mông Diện nhân quật ngay một kình:

- Nạp mạng!

Vù... Vù...

Vừa mới nhận ra tại sao bản thân phải vấp, Bất Thông lập tức rùn người và ra bộ như sẵn sàng khuỵu cuống như chàng đã từng làm trước kia.

Không biết đó là kế của chàng, lão Mông Diện nhân phẫn nộ gầm lên:

- Ngươi muốn dùng cách ty tiện để thoát sao? Lần này ta không để ngươi lừa nữa đâu! Đỡ!

Lão kéo mạnh ngọn chưởng xuống dưới.

Vù... Vù...

Và như thế, chỉ cần Bất Thông thật sự khuỵu người xuống, vừa như bị trúng chiêu để tránh, chưởng kia của lão sẽ lập tức du hồn chàng vào địa phủ.

Nhưng, hoàn toàn bất ngờ, Bất Thông bỗng dịch bộ, nhảy tạt qua một bên.

Vút!

Và thế là, chưởng của đối phương phải quật luôn xuống nền động.

Rào... Rào...

Sau chưởng này, lão Mông Diện nhân mới nhận ra ở dưới nền động đang có nhiều dấu chân, và chưởng vừa rồi của lão phá huỷ đi ít nhất cũng vài ba dấu.

Biết đó là những dấu chân có liên quan đến loại bộ pháp lợi hại vừa mới đây Bất Thông đã thi triển, lão Mông Diện nhân vội đưa mắt nhìn, rắp tâm ghi nhớ.

Hiểu ra ý đồ lén học võ công của đối phương, Bất Thông lập tức xông vào lão:

- Đỡ!

Vù... Vù...

Với ý định quyết ghi nhớ bộ vị của những dấu chân kia, lão Mông Diện nhân vội và dường như không hề màng đến chuyện cùng Bất Thông chạm chưởng nữa.

Vút!

Vù...

Sau đôi ba lần như vậy, Bất Thông lại nảy ra một ý khác.

Chàng vội vận dụng Thái Cực Huyền Ảo Bộ với toàn bộ chân lực dồn vào hai cước chân. Chàng di chuyển loạn xạ khắp nền động.

Thịch! Thịch!

Nghe tiếng dẫm chân nặng nề của Bất Thông, lão Mông Diện nhân nhìn theo. Và lão không thể không gầm lên khi nhận ra ngoài những dấu chân sẵn có chính Bất Thông đang cố tình tạo thêm nhiều dấu chân nữa, khiến lão hoàn toàn rối loạn:

- Súc sinh! Ta phải giết ngươi! Đỡ! Đỡ!

Vù... Vù...

Ào... Ào...

Đã có bộ phái Thái Cực Huyền Ảo, Bất Thông vẫn ung dung vừa tránh chiêu vừa tiếp tục ý định tạo ra thật nhiều dấu chân ở nền động.

Thịch! Thịch!

Chưởng của lão lẽ đương nhiên là đánh trượt và tất cả đều quật vào những vách đá.

Ào... Ào...

Ầm! Ầm!

Rào... Rào...

Do đó, không những chính lão đang tự phá huỷ những gì còn lại của hai bức đồ hình Hà Lạc Thái Cực ở hai vách đá mà Bất Thông còn đủ thời gian để tạo ra đến vô số những dấu chân hỗn loạn ở nền động nữa.

Khi cảm thấy đã đủ, nhân lúc lão Mông Diện nhân vẫn điên cuồng quật kình, Bất Thông lập tức lẻn lao qua tiểu khẩu và sau đó tìm cách thoát đi, theo lối ở phía sau thư phòng chàng đã nhìn thấy.

Vút!

Mãi đến khi Bất Thông chạy đến một vùng thảo nguyên mênh mông ngay bên ngoài chân núi là nơi chàng vừa thoát ra, ở phía sau mới có tiếng lão Mông Diện nhân gầm đuổi theo:

- Ngươi đừng mong chạy thoát!

Nhìn quanh quất, Bất Thông lập tức hiểu cảnh ngộ chàng lâm vào.

Với địa hình trống trải như thế này, đúng như lời lão vừa nói, chàng có chạy đằng trời cũng không thoát.

Ý thức rõ điều đó, chàng không chờ lão đang đà lao đến sẽ chủ động phát công, tự chàng bắt đầu vận dụng bộ pháp Huyền Ảo Thái Cực trước.

Vút! Vút!

Với tất cả chân lực đưa lên thượng bàn cước chân của chàng ngay khi bắt đầu đã có những di chuyển thanh thoát.

Và điều đó làm cho bóng nhân ảnh của chàng hầu như chỉ còn là những bóng mờ, không hề có một phương vị nhất định.

Chính thái độ của lão giúp chàng nhận ra điều đó.

Lão đã chạy đến và lão đang đứng yên một cách bất động.

Không những thế, đôi mắt lão liên tục đảo tròng như muốn bằng cách đó sẽ nhận ra chuẩn xác phương vị của Bất Thông.

Nhưng lão đã thất bại!

Lão đã không thực hiện được điều lão mong muốn.

Bằng chứng, lão đang nghiến răng và rít lên hung tợn:

- Thái Cực Huyền Ảo Bộ? Được đỡ! Để thử xem Vạn Quỷ Ảnh Nhân Thân của ta lợi hại hay bộ pháp này lợi hại?

Trước khi Bất Thông có đủ thời gian để ghi nhân danh xưng kỳ lạ kia, bóng nhân ảnh của lão chợt nhoè đi.

Vút!

Và trước khi Bất Thông kịp suy nghĩ để biết xem lão Mông Diện nhân đang muốn giở trò gì thì bên tai chàng bỗng nghe tiếng quát của lão:

- Trúng!

Vù...

Với nhận thức mơ hồ, rất có thể lão đã nhận ra phương vị của chàng, Bất Thông vì thoáng hoang mang nên cước bộ chợt chậm lại.

Lập tức.

Ầm!

Bị trúng kình, Bất Thông đã hoang mang càng thêm hoang mang.

Nhận ra điều đó từ ánh mắt đang trợn to của Bất Thông, lão Mông Diện nhân cười độc ác:

- Ngươi hết đắc ý rồi sao? Đỡ! Ha...ha...

Hồn bất phụ thể, Bất Thông vội bật ngửa người về phía sau và hất lên hai cước liên hoàn.

Ào... Ào...

Lão Mông Diện nhân càng cười to hơn:

- Ngươi chắc chắn phải chết! Ha... ha...

Với Quỷ Ảnh Chưởng thập phần biến ảo, lão Mông Diện nhân kịp biến chiêu và giáng thẳng vào Bất Thông một kình uy mãnh.

Vù... Vù...

Thoạt hiểu, hai cước chân của chàng nếu dùng để chống chọi với chưởng lực đầy uy lực của đối phương, kẻ bị bại phải là chàng. Bất Thông vụt nghiến răng, dùng chân này đạp vào chân kia, cố làm cho thân hình phải bay bắn về phía sau.

Phản ứng này không ngờ lại có kiến hiệu, Bất Thông nhờ đó đã tự đẩy thân hình về phía sau trong tư thế nằm ngửa và cứ lơ lửng như ai đó đang nâng chàng lên.

Vù...

Đến lúc đó, khi chưởng kình của lão Mông Diện nhân giáng xuống thì chỉ giáng vào nền đất vô tội.

Ầm!

Bị vuột mất cơ hội hạ thủ Bất Thông, lão Mông Diện nhân liền mắt long sòng sọc định phát tác.

Bất ngờ có tiếng vỗ tay tán thưởng vang lên:

- Hay! Thế Thuận Thuỷ Thôi Châu chỉ có thể vận dụng đến mức linh hoạt như thế này là hết, không thể hơn được nữa! Hay lắm!

Đưa mắt nhìn về phía phát thoại, Bất Thông dù chưa kịp tỉnh hồn sau lần thoát chết trong gang tấc vẫn phải có cảm giác nôn nao kỳ lạ.

Và cũng vì có cảm giác này, chàng lại quên là mình đang trong tư thế lơ lửng và cần phải có những cử chỉ kế tiếp mới có thể hạ thân trong tư thế đứng như mọi người bình thường. Do quên, nên khi chàng lao hết đà, toàn thân chàng cứ thế nặng nề rơi xuống đất.

Huỵch!

Nhìn thấy cách chàng hạ thân, người về lên tiếng tán thưởng phải chép miệng kêu lên:

- Sao lại thế? Đáng lý ngươi phải uốn cong người theo tư thế Lý Ngư Đả Đỉnh và sau đó vận dụng thức Lão Hạc Triều Dương rồi mới hạ thân chứ? Hay ngươi không hề biết cách vận dụng những thức này?

Bị chê bai, Bất Thông đang thẹn vì bản thân không biết tự chủ lại càng phải thêm thẹn. Do đó, khi có tiếng gầm của lão Mông Diện nhân vang lên, Bất Thông lập tức rơi vào tử cảnh:

- Nạp mạng!

Vù... Vù...

Thiếu một đoạn.

... Bất Thông chỉ nghĩ rằng Thanh Y mỹ nhân có võ công tương đương với chàng hoặc cao hơn chàng đôi chút, việc Thanh Y mĩ nhân chỉ một chiêu duy nhất có thể đả bại lão Mông Diện nhân, theo Bất Thông, điều đó là không hề có.

Tuy nhiên, sự thật vẫn là sự thật, tai chàng đang nghe lão Mông Diện nhân lắp bắp:

- Cô nương... Cô nương đây là... là...

Thanh Y mĩ nhân vẫn thản nhiên nhìn Mông Diện nhân bằng hai tia mắt thật sự có uy lực.

- Ta lập lại, Quỷ Ảnh Nhiếp Tâm Trảo là do ai truyền thụ cho các hạ?

Và cũng như cảm giác của Bất Thông lúc này, công phu bản lãnh của Thanh Y mĩ nhân là thật sự cao thâm và cao thâm đến vô tưởng, lão Mông Diện nhân vì biết như thế nên bất ngờ tung người lao đi.

Vút!

Nhưng mệnh lệnh của Thanh Y mĩ nhân vang lên đúng lúc:

- Đứng lại!

Và cùng với mệnh lệnh đó, bóng nhân ảnh của Thanh Y mĩ nhân chợt chớp động. Kết quả, nàng đã chặn đứng ý đồ đào tẩu của lão Mông Diện nhân.

Chứng kiến thân thủ này, một lần nữa Bất Thông phải có ý nghĩ là chàng đang nhìn một điều không hề có thật.

Dẫu vậy, thanh âm của Thanh Y mĩ nhân cứ đều đặn vang lên:

- Đây là lần cuối cùng ta hỏi các hạ, công phu kia...

Bất ngờ, Bất Thông vụt hét lên:

- Đề phòng Mê Hồn Vụ!

Hét xong, chàng mới biết là chàng chỉ lo hão.

Màn bạch vụ Mê Hồn do lão Mông Diện nhân bất ngờ ném ra lập tức bị cái phất tay của Thanh Y mĩ nhân làm cho tan biến, đúng là thân thủ của một nhân vật có bản lãnh thượng thừa.

Tuy nhiên, sự độc ác của lão Mông Diện nhân không chỉ dừng ở đó.

Bất Thông chợt nhìn thấy từ ống tay áo của lão Mông Diện nhân bỗng lao bắn ra một vật, tương tự như ám khí.

Viu...

Và Thanh Y mĩ nhân đó đã có mục lực thật tinh tường cũng đã nhìn thấy. Nàng nhẹ nhàng đưa ngọc thủ ra, còn miệng thì ung dung lên tiếng:

- Muốn ám hại ta, các hạ chưa đủ bản...

Nàng chưa nói dứt câu, bất ngờ bị tiếng quát của Bất Thông cắt ngang:

- Đó là Ngô Công Phi Độc. Cô nương đừng chạm vào.

Cùng với tiếng quát Bất Thông bật lao đến như một tia chớp để quật một kình thần tốc vào vật nọ.

Vút!

Vù...

Tiếng quát đề tỉnh của Bất Thông tuy muộn, nhưng may thay vẫn kịp lọt vào tai của Thanh Y mĩ nhân, giúp nàng có phản ứng thần tốc không kém.

Thu nhanh ngọc thủ về, nàng dùng tay còn lại hất mạnh một chưởng vào lão Mông Diện nhân, lúc đó đã xoay nhanh người và sắp bỏ chạy:

- Các hạ không thể chạy thoát! Đỡ!

Vù... Vù...

Lão Mông Diện nhân sau hai lần vận dụng thủ đoạn ám muội thất bại, như đã có sẵn ý đồ đen tối. Lão tuy đang quay lưng lại nhưng khi nghe tiếng hét giận dữ của Thanh Y mĩ nhân vẫn kịp quật ngược cả song thủ về phía sau.

Vù... Vù...

Ào... Ào...

Ầm!

Ngay khi có tiếng chấn kình vang lên, bóng nhân ảnh của lão Mông Diện nhân lập tức bay vọt đi như mũi trường tiễn vừa được trường cung bật đi.

Vút!

Không thể ngờ chưởng lực của mình lại bị đối phương lợi dụng khiến dư kình từ ngọn chưởng lực đó càng giúp đối phương lao đi nhanh hơn, Thanh Y mĩ nhân động nộ cũng tung người lao vọt theo:

- Đứng lại!

Nhưng một tiếng kêu thất thanh của Bất Thông đã vang lên:

- Ôi chao!

Vừa nghe tiếng kêu này, Thanh Y mĩ nhân vừa mới lao đi chưa đầy trượng lập tức quay phắt lại.

Và cũng bằng khinh thân pháp thượng thừa, chỉ trong chớp mắt nàng đã hiện ra và đứng ngay bên cạnh Bất Thông.

Lúc đó, ngay ở trên mu bàn tay của Bất Thông là một con rít có thân hình nửa đỏ nửa xanh (ngô công) và con rít càng đang ngọ nguậy hai hàng chân với vô số những chiếc chân ngắn ngủi, cố tìm cách ngoạm chiếc miệng tham lam vào da thịt Bất Thông.

Đột nhiên bị Ngô Công Phi Độc tấn công, Bất Thông dù không phải hạng kém đởm lược vẫn phải thất kinh và bật tiếng kêu kinh hoàng như vừa rồi.

Và bây giờ, dù Thanh Y mĩ nhân là người có thân thủ thượng thừa đứng ngay bên cạnh, nhưng xem ra bản lãnh của cả hai chừng như vô dụng không biết phải có hành động như thế nào để hất bỏ hoặc huỷ diệt quái vật Ngô Công Phi Độc.

Nhìn nét mặt càng lúc càng kinh hoàng của Bất Thông, Thanh Y mĩ nhân tuy bối rối nhưng vẫn nhanh miệng bảo:

- Ngươi mau đưa cánh tay ra. Ta sẽ giúp ngươi loại bỏ cánh tay bị nhiễm độc.

Nghe nói phải loại bỏ cánh tay và là cánh tay hữu, Bất Thông lập tức có phản ứng:

- Độc vật muốn chết!

Vừa hét chàng vừa vung mạnh cổ tay làm cho Ngô Công Phi Độc chưa kịp ngoạm vào tay chàng phải văng bật ra.

Lập tức, chàng có động tác quá nhanh khiến Thanh Y mĩ nhân không kịp ngăn lại, tả thủ của chàng đã vươn ra và lòng bàn tay chộp cứng Ngô Công Phi Độc vào.

Chưa hết, chàng vừa bóp nát con Ngô Công Phi Độc vừa rít lên phẫn nộ:

- Ngươi phải chết! Ngươi là thứ độc vật đáng nguyền rủa. Ta phải giết ngươi!

Chỉ đến lúc con Ngô Công Phi Đông hoàn toàn nát vụn, Bất Thông mới bàng hoàng khi nghe Thanh Y mĩ nhân chép miệng:

- Ta từng nghe Ngô Công Phi Độc là độc vật tối thượng có xuất xứ từ Miêu cương và dường như không hề có giải dược. Sao ngươi quá bất cẩn để cả hai tay cùng bị nhiễm độc?

Không cần nghe điều này, chỉ cần nhìn vào mu bàn tay hữu đang chuyển sắc đang chuyển thành màu xanh và lòng bàn tay tả đang từ từ đỏ rực, Bất Thông cũng đã quá đủ những nỗi boàng hoàng rồi.

Vì thế, ngay khi nghe Thanh Y mĩ nhân dứt lời, Bất Thông bỗng quát lên:

- Tại hạ thà chết còn hơn sống như một phế nhân. Hay bây giờ cô nương muốn loại bỏ cả hai cánh tay của tại hạ?

Không ngờ lại bị Bất Thông quát, Thanh Y mĩ nhân lập tức biến sắc và từng bước nàng bước lùi:

- Sao ngươi dám quát tháo ta? Từ thưở bé cho đến nay chỉ có ngươi là người thứ nhất dám đối xử với ta như vậy. Ta..ta... Ta phải giết ngươi.

Bất Thông đang cuồng nộ, lập tức há miệng cười dài:

- Giết đi! Cô nương muốn giết hãy giết cứ giết! Ha... ha...

Nàng quắc mắt và bất ngờ nâng cao ngọc thủ:

- Ngươi tưởng ta không dám ư? Ta...

Bất Thông cũng trừng mắt nhìn nàng:

- Tại hạ không tưởng gì hết! Trái lại, tại hạ thừa biết cô nương thừa năng lực để làm được điều này. Hãy giết đi. Tại hạ dù chết vẫn không một lời oán trách. Kìa! Hạ thủ đi! Còn chần chừ gì nữa?

Định quật kình vào chàng, Thanh Y mĩ nhân bất ngờ dừng lại vì có một tiếng kêu từ xa vang đến:

- Cung chủ cần gì phải hạ thủ y cho bẩn tay. Hãy giao cho thuộc hạ!

Vút!

Đưa mắt nhìn phía đang có người lao đên, Bất Thông như kẻ hoá cuồng càng gào lên to hơn:

- Ai cũng được! Hãy xuống tay mau lên! Đừng để tại hạ phải chết một cách đau đớn do bị chất độc công phạt. Mau lên nào... Hự!

Kèm với tiếng đau đớn vừa bật ra khỏi miệng một cách không tự chủ, toàn thân Bất Thông phải run bắn lên và bắt đầu loạng choạng, hết ngã bên này lại nghiêng bên kia.

Khi đó, bóng người vừa lao đến cũng bắt đầu vung tay, phát xạ một chưởng kình với tiếng gầm giận dữ:

- Đó là ngươi muốn, không phải Kiều mỗ độc ác! Đỡ!

Vù...

Ngay khi bóng chưởng nọ ập đến, Bất Thông bỗng khuỵu xuống và một màn đêm đen lập tức bao phủ quanh chàng...

14. Trúng Độc Ngô Công Nhưng Không Chết-hồi Ức Mơ Hồ Về Lai Lịch

Nhìn khoảng trời rộng bao la được ánh minh nguyệt soi toả và muôn vàn vì tinh tú đang cứ nhấp nha nhấp nháy như đang cười với bản thân, Tiểu Bất Thông lập tức tỉnh ngộ.
Chực nhớ những gì vừa xảy ra, Tiểu Bất Thông ngồi bật dậy thật nhanh.

Và việc đầu tiên chàng cần làm là vừa đưa mắt nhìn quanh vừa lên tiếng gọi:

- Cô nương! Vị tôn giá họ Kiều! Nhị vị đi đâu rồi? Hãy mau cho tại hạ gặp để tại hạ có lời đáp tạ vì đã có ân cứu mạng.

Kêu rồi ngừng, ngừng rồi kêu, đến khi Tiểu Bất Thông nói xong lời vừa rồi, trước sau chàng đã ngừng nghỉ đến bốn lần nhưng rốt cuộc vẫn không nghe bất kỳ một thanh âm nào hồi đáp.

Kinh nghi, chàng đứng lên với ý định là sẽ đi tìm họ, những người mà theo chàng nghĩ là nhờ có họ chàng đã không bị chất độc của Ngô Công Phi Độc đoạt mạng.

Tuy nhiên, ngay bước chân đâÌ¬u tiên, chàng lập tức bị hụt hẫng, cứ như chàng vừa bước vào một khoảng không vâÌ£y.

Vút!

Với phản ứng nhanh nhạy, chàng đạp chân còn lại vào nền đất và lao qua khỏi hố đâÌt mà chàng vừa kịp nhìn thấy.

Không quan tâm tìm hiểu tại sao lại có một hố đất ngay bên chạnh chỗ chàng vừa nằm, Bất Thông vẫn tiếp tục đi tìm Thanh Y mỹ nhân và một nhân vật đã tự xưng là Kiều mỗ.

Sau hơn một tuần rượu tìm kiếm, Bất Thông không những không tìm thấy họ mà chàng còn có một cái nhìn khái quát về nơi chàng đang có mặt.

Đó là khu hậu viên hoang phế của một trang viện cũng bị bỏ hoang lâu năm.

Đứng ở phía sau để nhìn vào trang viện, một nơi không hề có ánh đèn dù chỉ là một tia đèn nhỏ leo lét, Bất Thông không cần lên tiếng gọi cũng biết hai nhân vật chàng muốn tìm nếu đã từng lưu ngụ ở đây thì bây giờ họ đã đi khỏi!

Hoang mang, chàng tự hỏi:

"Nếu chính họ đã cứu ta, điều gì khiến họ vội vã bỏ đi, không chờ ta tỉnh lại? Bảo họ gặp cường địch thì không đúng! Bởi thân thủ như họ đâu dễ gì gặp một đối thủ xứng tay? Hơn nữa, trang viện này tuy hoang phế nhưng thoạt nhìn cũng đủ biết nơi này không hề có dấu tích của sự giao tranh. Chứng tỏ rằng họ đã tự ý bỏ đi thì đúng hơn. Chà! Đây mới đúng là hành vi của người nghĩa hiệp, thi ân bất cần báo, họ không muốn nghe những lời cảm kích của ta đây mà?"

Dù tự minh định đó là hành vi thi ân bất cần báo của họ nhưng Bất Thông vẫn phải băn khoăn. Vì nghĩ, chí iÌt họ cũng phải lưu tự cho chàng, chứ đâu có ai cứ lẳng lặng bỏ đi và không cần quan tâm đến lúc liệu chàng chưa kịp tỉnh lại nhỡ gặp điều gì bất trắc thì sao?

Nghĩ như vậy, Bất Thông lập tức quay lại nơi chàng đã nằm lúc tỉnh lại.

Và lần này, chàng không thể không kinh ngạc vì sự hiện diện quá kỳ quái của một hố đất cạnh chỗ chàng đaÌ’ nằm.

Nhìn qua hình dạng của hố đất, vừa dài vừa đủ sâu, chàng không thể không nhận ra đó là một mộ huyệt dùng để chôn người.

Ai đào huyệt? Đào để chôn ai? Nếu để chôn chàng tại sao lúc tỉnh lại chàng chỉ nằm cạnh mộ huyệt, không phải nằm dưới đáy huyệt? Và nếu không để chôn chàng, hoặc cái huyệt này đã có từ trước, họ chỉ vô tình đặt chàng nằm cạnh, hoặc là do họ đào và đào để chôn ai khác. Là chôn ai? Lại có người có thân thủ cao minh hơn họ nên một trong hai người họ phải bị hạ sát? Nhưng nếu vậy, tại sao cả ở đây nữa không có dấu vết của sự giao tranh? Tại sao mộ huyệt vẫn rỗng không, không hề có thi thể nào nằm dưới đáy huyệt?

Càng nghĩ càng hoang mang. Bất Thông chợt ngồi xuống và đưa mắt nhìn trời cao đang có ánh minh nguyệt soi vằng vặc.

Chàng chờ họ hay chờ trời sáng?

Cả hai!

Ngay khi bình minh rạng, Bất Thông đột ngột tự phát thoại, tự nói với chính chàng:

- Đúng là họ đã bỏ đi từ lâu sau khi chính họ đã đào xong mộ huyệt này.

Nhờ có ánh dương tuy mới lấp ló, Bất Thông lẽ đương nhiên đã nhìn rõ những dấu vết cho thấy đây là ngôi mộ huyệt mới đào. Màu đất hãy còn tươi và hãy còn mùi đất mới.

Biết họ nếu có bỏ đi thì cũng đi chưa lâu, Bất Thông lập tức đứng lên và quyết định đuổi theo bọn họ.

Vút!

Tuy nhiên cũng nhờ có vầng dương soi tỏ hình dáng khi trang viện tuy đã hoang tàn nhưng không hiểu sao lại tạo cho chàng những cảm giác quen thuộc.

Chàng đứng và đứng ngay người nhìn khu trang viện.

Những cảm giác quen thuộc tuy hãy còn mơ hồ nhưng vẫn đến với chàng cho dù chàng đã nhiều lần thay đổi góc nhìn bằng cách di chuyển quanh khu trang viện.

Sau cùng, với một ý tưởng cũng mơ hồ vừa nảy sinh, Bất Thông nhanh nhẹn bước vào trang viện.

Nếu không kể đến những dấu vết đã bị đập phá còn rất nhiều ở trong trang viện thì có nhiều vật dụng khác hãy còn nguyên vẹn cứ luôn gợi cho chàng những cảm giác thân quen một cách kỳ lạ.

Và bước chân của chàng bỗng đột ngột dừng lại khi vừa bước vào một thư phòng đã nhện giăng bụi bám khắp nơi.

Ở giữa thư phòng, ngoài nhiều đồ vật bị ai đó vất tứ tung, vẫn còn một vật vừa còn nguyên vẹn lẫn nguyên vị.

Đó là một cái bàn làm bằng gỗ đàn hương vừa to vừa nặng.

Có lẽ đó là loại gỗ cực tốt và khá nặng nên nhờ đó cái bàn không bị chung số phận như những vật dụng khác.

Từ hình dáng và vị trí của cái bàn này, Bất Thông như vừa có một cảm giấc thật thân quen tuy chưa thể minh bạch đó là sự thân quen như thế nào.

Không tự chủ, Bất Thông tiến dần đến.

Chàng vừa di chuyển vừa nhìn chằm chằm vào mặt bàn và không hiểu sao chàng chỉ nhìn vào một góc nhỏ ở phía bên tả của mặt bàn.

Khi không thể tiến thêm được nữa, vì cái bàn đã ở ngay bên cạnh, với một cử chỉ hoàn toàn tự nhiên, chàng đưa tay sờ vào chỗ chàng đã nhìn từ nãy.

Lớp bụi liền bay lên có phần nào che lấp thị tuyến của chàng.

Tuy nhiên, lớp bụi đó lại không thể ngăn cản tiếng chàng bật kêu một cách tự nhiên, cứ như chàng đã từng kêu:

- Phụ thân! Hài nhi chỉ thích ngồi ở đây và ngồi gần phụ thân cơ.

Cùng với tiếng kêu mang âm hưởng của một đứa trẻ đang phụng phịu, một dòng hồi ức bỗng tuôn về và xâm chiếm toàn bộ tâm trí chàng.

Chàng nhìn thấy một cảnh tượng như đang nhìn trong mơ...

... Phía sau chiếc bàn kia, trên một chếc ghế có tựa được chạm trổ cầu kỳ, một văn nhân có niên kỷ chỉ ngoài đôi mươi một chút đang ngồi ở đó.

Văn nhân này đang dùng một ngọn bút có cán dài để hoạ đi hoạ lại một hình thù gì đó rất lạ trên mảnh hoa tiên vốn có sẵn trên mặt bàn.

Đứng phía sau văn nhân, chếch vể bên hứu là một nữ nhân. Nữ nhân này vừa nhìn vào hình vẽ do văn nhân đang vẽ vừa mấp máy môi như đang nói một câu gì đó...

Còn ở phía tả của vị văn nhân, Bất Thông như đang nhìn thấy cánh tay mũm mỉm của một đứa bé. Cánh tay đó đang cố gắng chộp vào một vật mà vật này lại được văn nhân kia đang cầm giữ trong tay.

Trong khi đứa bé cố chộp và văn nhân kia lại cố giữ, nữ nhân ở phía sau bỗng mỉm cười và mấp máy môi...

Nhìn đến đây, bất ngờ Bất Thông như nghe được thanh âm của nữ nhân kia vang lên:

- Nếu vật đó không phải là vật hệ trọng, lang quân hãy chiều Bất Thông nhi, kẻo Bất Thông nhi tủi!

Tuy đó chỉ là những thanh âm do Bất Thông đang tự mường tượng nhưng vẫn đủ làm cho chàng bật kêu lên:

- Đó là mẫu thân? Đây là trang viện của ta? Ở góc bàn này là nơi khi còn bé ta từng được phụ thân đặt ngồi?

Như để minh chứng cho lời chàng vừa kêu vừa tự hỏi, bàn tay đang sờ soạng ở góc bàn của chàng bất giác chạm phải một vết khắc.

Đưa mắt nhìn vào vết khắc, Bất Thông bỗng rơi lệ.

Vì vết khắc đó chính là tư dạng của hai chữ Bất Thông. Và cũng từ vết khắc này, một hình ảnh khác bỗng ùa vào tâm trí chàng...

... À cùng ngồi sau bàn, văn nhân vừa dùng một mũi sắc bén của một thanh Truỷ thủ để khắc lên hai chữ Bất Thông, vừa cáu gắt với nữ nhân đang đứng đối diện.

Văn nhân bảo:

- Ta có cảm nghĩ gì không lẽ Quỳnh muội là thê tử của ta cũng không hiểu? Bất Thông là Bất Thông! Có rất nhiều việc ta không thể thông suốt. Và những việc đó nào phải ta chưa nói hết với Quỳnh muội?

Sau đó, đôi môi của nữ nhân lại mấp máy. Nhưng, dù đã cố hết sức để lắng nghe hoặc để hiểu, Bất Thông vẫn thất vọng. nữ nhân kia đã nói rất nhiều nhưng đối với chàng hiện giờ, lời của nữ nhân kia chỉ là những lời nói vô thanh. Chàng không thể nghe và cũng không thể nhìn vào đôi môi đó để đoán xem nữ nhân đang nói gì.

Tuy vậy, đối với chàng lúc này, bấy nhiêu đó những gì chàng vừa như nghe lại cũng quá đủ cho chàng minh định một điều: đây là nơi chàng đã từng được sinh ra và lớn lên.

Như vậy, tên của chàng chính thật là Bất Thông, đó là do phụ thân chàng vì nhiều điều chưa thể thông suốt đã lấy đó làm tên cho chàng.

Chỉ có điều đáng tiếc, chàng vẫn chưa biết hoặc chưa nhớ lại tính danh của phụ thân, dù chàng vừa được biết tên của mẫu thân là Quỳnh.

Nhưng không sao, chỉ cần biết tên của mẫu thân và chỉ cần bỏ công dò hỏi quanh đây, làm gì chàng sẽ không tỏ tường đây là trang viện của họ tộc nào và làm gì không biết rõ nguyên tính danh của mẫu thân?

Khi đã biết tính danh của mẫu thân, do phụ thân chàng là trượng phu của mẫu thân chàng, chàng từ đó sẽ biết rõ tính danh của phụ thân.

Không những thế, tại sao trang viên này phải chịu cảnh hoang tàn, rồi chàng cũng sẽ biết tất cả.

Phấn chấn, chàng muốn lập tức thực hiện những ý định đó.

Nhưng ngay khi chàng vừa xoay người, chân chàng bỗng đạp vào một vật.

Cạch!

Kinh nghi, chàng dừng lại và đưa mắt nhìn xuống.

Đó là một mẩu mảnh ngọc bội khá mảnh vừa bị chàng vô tình giẫm phải vỡ làm hai.

Khom người xuống nhặt, chàng ghép hai mảnh vỡ vào nhau và chợt rúng động.

Trên một mặt của mảnh ngọc bội chàng đọc rõ một chữ: Văn.

Ngọc bội là vật báu, với hình dạng mỏng mảnh này và có một lỗ thủng nhỏ ở phía trên, đó phải là vật báu gia truyền thường được ai đó luôn mang theo bên người. Như vậy, người đó phải ở họ Văn.

Hiểu rộng thêm chút nữa, Bất Thông nghi ngờ đây là vật của người đã gây ra cảnh đổ nát ở đây và người đó đang khi xô xát đã vô tình đánh rơi vật này.

Minh định thêm, chàng hiểu, không những mẫu thân chàng mà cả phụ thân chàng nữa cũng là người thuộc giới giang hồ. Vì chỉ là người thuộc giới này mới biết đến những gì có liên quan đến Ma Trung Tử, và mẫu thân mới bảo chàng phải tìm cho bằng được di học của Ma Trung Tử để sau này báo thù cho phụ thân chàng.

Vậy, kẻ thù là một nhân vật thuộc Văn gia? Và chỉ có một Văn gia trên giang hồ: Chủ nhân Thiên Nhất Trang?

Tóm lại, chàng và Văn Quy Nguyên chính là kẻ thù truyền gia? Phụ thân của Văn Quy Nguyên đã hạ sát phụ thân Bất Thông?

Chợt cười lạnh, Bất Thông cất hai mảnh ngọc bội vỡ vào người và động thân lao đi.

Vút!

15. Thiên Nhất Trang Quần Hùng Hỏi Tội-sợ Lộ Mặt Dụng Độc Thoát Thân

Bất Thông!
Không kịp lánh mặt, Bất Thông vờ cười tươi khi len qua dòng người để đi đến chỗ vừa có tiếng gọi đúng tên chàng.

Để cho có vẻ là đang mừng rỡ, Bất Thông vừa đi vừa reo lên:

- Hạ cô nương, Khả cô nương. Nhị vị đã đến đây, vậy còn lệnh sư và chư vị sư huynh đâu?

Người vừa kêu chàng chính là Khả Thúy Đình, người đứng hàng cuối cùng trong Hoa Sơn Thất Nghĩa và cũng là đệ tử của Gia Cát Phàm, chưởng môn nhân môn phái Hoa Sơn.

Khả Thúy Đình hớn hở, bất chấp sắc mặt cứ nghiêm lạnh của lục sư tỷ Hạ Uyển Nhu:

- Gia sư đang ở phía trước. Người rất mong gặp được thiếu hiệp. Tiện đây, sao thiếu hiệp không đi cùng bọn ta?

Như đã hiểu sự khó chịu ngấm ngầm của Hạ Uyển Nhu, Bất Thông lắc đầu:

- Tại hạ đang có việc vội. Chuyện gặp lệnh sư, sau này...

Khả Thúy Đình hối hả:

- Gia sư đang ngồi nghỉ chân ở cách đây không xa, người muốn gặp thiếu hiệp thật mà. Không tin, thiếu hiệp có thể hoi lục sư tỉ sẽ rõ.

Và không cần chàng hỏi, chính Thúy Đình đã quay sang và giật tay Hạ Uyển Nhu.

- Có phải thế không, sư tỷ? Lần trước khi chúng ta bẩm báo với sư phụ, chẳng phải chính sư phụ đã nói như thế sao? Sư tỷ nói gì đi chứ?

Không giấu được sự miễn cưỡng, Hạ Uyển Nhu gật đầu:

- Không sai! Việc thiếu hiệp không những đã giúp bọn ta thoát nạn lần trước mà còn là một truyền nhân đắc ý của Bạch bang chủ đã làm cho gia sư muốn gặp lại thiếu hiệp. Gia sư ở cách đây không xa, nếu thiếu hiệp không ngại, mời thiếu hiệp cùng đi chung đường?

Thu lại nụ cười đang làm chàng mệt miệng, Bất Thông nói thật quả quyết:

- Được! Tại hạ cũng muốn gặp lại lệnh sư, chí ít là một lần. Nhị vị cô nương xin dẫn đường cho!

Cố giữ đúng cương vị của người dẫn đường Hạ Uyển Nhu cứ lẳng lặng bước đi. Không như Khả Thúy Đình cứ nói cười luôn miệng:

- Thiếu hiệp cũng muốn đến Thiên Nhất Trang? Mà phải rồi, như gia sư thường nhắc, do Tôn Thất Bình vì xảo kế mà phỗng tay trên di học Ma Trung Tử của thiếu hiệp, người đoán chắc trong lần quần hung kéo đến hỏi tội Tôn Thất Bình thế nào thiếu hiệp cũng phải đến.

Chàng kinh ngạc:

- Hóa ra lần trước có quá nhiều nhân vật giang hồ đi chung một hướng là muốn hỏi tội Tôn Thất Bình? Là tội gì, Khả cô nương?

Hạ Uyển Nhu chợt lên tiếng:

- Thiếu hiệp hỏi thật hay chỉ giả vờ như chưa biết gì?

Chàng cười nhẹ:

- Đương nhiên tại hạ vì không biết nên mới hỏi. Hạ cô nương sao lại nghi ngờ?

Hạ Uyển Nhu liếc nhìn chàng:

- Thiếu hiệp đã đi chung đường với Văn Quy Nguyên một lúc lâu, có lý nào không biết những gì vừa xảy ra cho đại phái?

Chàng choáng giật mình:

- Ai đã nói tại hạ và Văn Quy Nguyên đã có lúc đi cùng đường?

Hạ Uyển Nhu cười lạt:

- Không có lửa làm sao có khói. Thiếu hiệp chỉ cần biết có người nhìn thấy thiếu hiệp là được rồi..

Chàng chợt nghĩ đến Tôn Nhất Bình và lão Mông Diện nhân. Nhưng nghĩ thì nghĩ, chàng đâu thể hỏi ra điều này? Vì có hỏi, nghĩa là chàng tự thú nhận chàng đã cùng Văn Quy Nguyên xuất hiện và liên thủ ở Tu La Viện, cũng là thừa nhận những nghi ngờ của Hạ Uyển Nhu là đúng.

Chàng nhún vai:

- Ai muốn nói gì thì nói, tại hạ chỉ có thể nói một điều, giữa tại hạ và Văn Quy Nguyên chỉ có thể là kẻ thù, không hề là bằng hữu!

Khả Thúy Đình cũng tán thành:

- Điều này thì rõ rồi. Thái độ của thiếu hiệp lần trước quả nhiên đã có gay gắt và có ý nghi ngờ họ Văn. Đương nhiên giữa cả hai không thể là bằng hữu.

Nhân cơ hội, chàng hỏi Thúy Đình:

- Tôn Nhất Bình đã gây ra...

Chàng chưa dứt lời đã nghe Thúy Đình reo:

- Sư phụ hãy nhìn xem đây là ai?

Đưa mắt nhìn về phía trước, cạnh lánh rừng đang có sáu nhân vật ngồi thành nhóm, Bất Thông liền nhận ra Gia Cát Phàm và năm nhân vật đứng đầu Hoa Sơn Thất Nghĩa.

Muốn chứng tỏ chàng không ngại gặp mặt như Hạ Uyển Nhu đã ngấm ngầm ám chỉ, Bất Thông vừa rảo bước vừa lên tiếng gọi:

- Gia Cát tiền bối! Tiểu nhân Bất Thông phải đến lúc này mới diện kiến, lỗi quả là không nhỏ. Mong được lượng thứ.

Tuy có phần ngờ ngợ nhưng Gia Cát Phàm cũng đứng lên:

- Thiếu hiệp chính là Tiểu Bất Thông độ nào ở Vô Di Sơn? Lại đây nào! Chà...Đã ra dáng một trang nam nhi oai dũng, chẳng trách Khả nhi cứ khen vùi, bảo nếu có gặp ta sẽ không tài nào nhận ra. Ha...ha...

Gia Cát Phàm thân là sư phụ còn phải đứng, năm nhân vật còn lại chỉ là đệ tử nên cũng phải đứng cả lên.

Bất Thông thất kinh, vội quỳ xuống:

- Tiểu nhân có tội! Xin tiền bối và chư vị nhân huynh cứ trách phạt!

Gia Cát Phàm tiến lên, cố nâng Bất Thông đứng lên:

- Thiếu hiệp đâu cần phải dùng đại lễ? So về bối phận, ta còn phải kính Bạch bang chủ là trưởng bối nữa kia. Hãy đứng lên nào.

Bất Thông vẫn quỳ:

- Nhưng giữa tiểu nhân và Bạch bang chủ không hề có danh phận sư đồ. Nếu tiền bối vẫn cứ thế này, tiểu nhân nhất định sẽ quỳ mãi.

Gia Cát Phàm có hai điều phải thất kinh. Thứ nhất, dù đã dụng lực nhưng xem ra Gia Cát Phàm vẫn không làm cho Bất Thông phải đứng lên. Thứ hai, đó là câu Gia Cát Phàm đang kêu lên thảng thốt:

- Sao lại có chuyện đó? Như ta nghe, sở học của thiếu hiệp chính là do Bạch bang chủ truyền thụ, đâu có chuyện không có danh phận sư đồ dù đó đã lược truyền thụ công phu?

Bất Thông chưa kịp giải thích, bỗng có một tràng cười vọng đến:

- Y nói không sai đâu, Gia Cát chưởng môn cứ để y hành lễ.

Vút!

Nhìn người mới đến, Bất Thông kêu:

- Lão trượng đến rồi ư?

Nghe thế, Gia Cát Phàm hết cả nghi ngờ và bắt đầu nhìn người mới đến:

- Không những ngoại hiệu của bang chủ là Đảo Càn Khôn mà đến cả hành động của bang chủ cũng y như vậy, cứ điên điên đảo đảo không thể lường.

Nhờ đó, Bất Thông mới có cơ hội hành lễ xong đối với Gia Cát Phàm. Sau đó, chàng quay ra thi lễ với nhân vật mới đến, chính là bang chủ Cái Bang Nhất Hồng Đảo Cà Khôn Bạch Kiếm Nhật.

- Nhớ lời Du đại huynh căn dặn, vãn bối vội đến đây. Không hiểu ở Thiên Thất Trang đã xảy ra chuyện gì, lão trượng?

Lão ăn mày không đáp, chỉ đưa mắt nhìn Gia Cát Phàm:

- Tuy ta có truyền thụ võ công cho y nhưng thật sự, không dám ràng buộc y vào danh nghĩa sư đồ. Khi biết rõ điều này, không biết Gia Cát chưởng môn có trách ta vì đã mất cơ hội thu y làm đệ tử không?

Gia Cát Phàm lắc đầu:

- Dù chưa biết rõ nguyên nhân,Gia Cát Phàm này cũng đâu dám trách! Có chăng là mỗ chỉ lấy làm hiếu kỳ, sao bang chủ không cho Bất Thông bái sư?

Bất Thông cười gượng nói xen vào:

- Chỉ tại tiểu nhân ngu muội, bang chủ sợ thu nhận sẽ làm hại đến thanh danh của bang chủ.

Lão ăn mày nhìn Bất Thông:

- Ngươi muốn nói sao cũng được. Nói tóm lại, đó là do người không có số làm ăn mày, ta không thể thu nhận ngươi.

Gia Cát Phàm bật cười:

- Người thì bảo do mu muội, kẻ lại cho không có số làm ăn mày, Bạch bang chủ, làm ăn mày cũng có số sao ?

Lão ăn mày nghiêm giọng:

- Đó là điều hiển nhiên. Riêng với y càng hiển nhiên hơn. Số của y nhất định không phải số của kẻ ăn mày.

Dứt lời, lão xua tay:

- Nếu muốn, chưởng môn có thể thu y làm môn đồ, đúng như ý định trước kia của trưởng môn. Phần ta, ta thật sự không thể.

Nghe thế, phản ứng của Hoa Sơn Thất Nghĩa hoàn toàn không giống nhau và cứ nhìn qua sắc mặt của họ, Bất Thông cũng rõ là có ít nhất hai người dường như không thích lắm chuyện chàng có thể là đồng môn sư huynh đệ với họ.

Do đó, chàng càng thêm khó xử khi nghe Khả Thúy Đình reo lên:

- Hay lắm! Nếu vậy là chúng ta sẽ là Hoa Sơn Bát Nghĩa. Bát vẫn nhiều hơn chỉ có thất.

Tuy nhiên, chẳng hiểu đang nghĩ gì, Gia Cát Phàm chợt lắc đầu quầy quậy:

- Đến Bạch bang chủ còn không nghĩ đến việc thu nhận Bất Thông làm đệ tử, Gia Cát Phàm e cũng không có phúc phận đó.

Quay sang Bất Thông, Gia Cát Phàm mỉm cười:

- Với sở học sẵn có, nếu thiếu hiệp lúc nào cũng chuyên cần khổ luyện, đừng nói Gia Cát Phàm này, dẫu là Bạch bang chủ e sau này cũng không là đối thủ. Ta nói như vậy mong thiếu hiệp đừng bao giờ ngộ nhận là ta muốn giữ kín sở học của môn phái. Thật sự ta vẫn mến thiếu hiệp như trước kia đã từng yêu mến.

Thật khó diễn tả tâm trạng của Bất Thông lúc này. Chỉ có thể nói là dù được hay không được Gia Cát Phàm thu vào hàng đệ tử, có lẽ chàng cũng đều thất vọng như nhau.

Bởi đó, chàng cúi đầu với vẻ cam chịu:

- Tiểu nhân cũng vẫn luôn ngưỡng mộ tiền bối. Chỉ tiếc rằng, trước kia tiểu nhân đã không ưng thuận ngay lời đề xuất của tiền bối. Để đến bây giờ tất cả đều là muộn.

Lão ăn mày cười vang:

- Như vậy cũng tốt! Không là sư đồ thì cũng là bằng hữu, không là bằng hữu cũng là đồng đạo võ lâm. Những điều đó không có lúc nào bị xem là muộn cả. Gia Cát Phàm chưởng môn thấy ta nói có đúng không? Ha...ha...

Gia Cát Phàm cười phụ họa:

- Lời của bang chủ có lúc nào là không đúng? Nhìn Bất Thông để lộ nghi biểu bất phàm, được xem là bằng hữu, Gia Cát Phàm này cũng đã mãn nguyện. Ha...ha...

Tinh ý, Bất Thông càng nhìn rõ hơn sắc mặt không hề tán thành lời nói của Gia Cát Phàm đang xuất hiện cùng trên hai gương mặt khi nãy. Chàng nghĩ cũng phải, hai người này đã không thích có chàng là đồng môn sư huynh đệ thì có lý nào họ lại thích chàng được Gia Cát Phàm xem là bằng hữu.

Không muốn vì những chuyện không ra gì tạo thành những hiềm nghi to tát sau này, chàng đưa mắt nhìn Gia Cát Phàm:

- Tiểu nhân chỉ mong được tiền bối xem như một tiểu điệt, và luôn được tiền bối nhắc nhở chỉ giáo. Được như thế, tiểu nhân cũng cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Còn việc gọi nhau là bằng hữu, trăm ngàn lần tiểu nhân không dám.

Gia Cát Phàm chú mục nhìn Bất Thông, gật gù:

- Biết tự khiêm và biết nói câu này, Bất Thông, người quả nhiên không phụ bao công lao giáo huấn của Bạch bang chủ. Chứng tỏ, ta đã không lầm khi quyết định không thu ngươi làm đệ tử. Được lắm! Còn việc xem nhau là bằng hữu, ngươi cho là không nên, ta cũng không miễn cưỡng ngươi.

Bất Thông len lén giấu tiếng thở phào khi nhận ra một trong hai nhân vật kia đang có sắc mặt biểu lộ sự hài lòng và dường như có phần nào ngưỡng mộ thái độ đó của chàng nữa thì phải. Duy có người còn lại, Bất Thông băn khoăn không hiểu tại sao người này vẫn giữ nguyên sắc mặt không hài lòng, phải chăng sự có mặt của chàng đã làm y khó chịu?

Mải suy nghĩ, chàng hồ như không nghe Gia Cát Phàm nói. Chàng chỉ biết bẽn lẽn cười khi nghe Khả Thúy Đình vừa chạm vào người chàng vừa lặp lại lời nói của Gia Cát Phàm:

- Này! Phong Văn Thập Nhị Chưởng của bổn phái tuy không có uy lực bằng Tàng Long Phi Hổ Thức của Bạch bang chủ, nhưng không lẽ vì thế thiếu hiệp không nhận sự ưu ái của gia sư!

Vẫn để tâm dò xét sắc mặt của người kia, Bất Thông đáp:

- Như đã nói, bất kỳ sự chỉ giáo nào của tiền bối, tiểu nhân cũng cung kính lắng nghe. Vậy tiểu nhân có lý nào lại dám khước từ?

Gia Cát Phàm cả cười:

- Hay lắm! Ngay bây giờ Điền Quy Nông sẽ thay ta, truyền Phong Văn Thập Nhị Chưởng cho ngươi.

Hóa ra Điền Quy Nông chính là người đang bị Bất Thông ngấm ngầm dò xét. Vì thế, chàng không hè ngạc nhiên khi nghe Điền Quy Nông lên tiếng chối từ:

- Sư phụ hãy giao việc này cho nhị đệ. Đệ tử tuy là đại sư huynh nhưng tư chất có hạn, chỉ e không biết cách truyền thụ sẽ khiến người được truyền không thể phát huy hết tinh túy của Phong Vân Thập Nhị Thức.

Nhị đệ của Điền Quy Nông chính là Hà Thiên Lương, Bất Thông đã từng biết. Hà Thiên Lương chợt mỉm cười với chàng:

- Ta có thể gọi thiếu hiệp là tiểu huynh đệ như ngày nào?

Chàng hớn hở:

- Cho đến giờ đệ vẫn chỉ là một tiểu huynh đệ của Hà huynh, cớ sao đệ không thuận?

Hà Thiên Lương liền đưa mắt nhìn Gia Cát Phàm:

- Đệ tử có được phép truyền thụ Phong Vân Thập Nhị Chưởng cho Bất Thông tiểu huynh đệ?

Gia Cát Phàm gật đầu:

- Được! Nhưng ngươi không được làm ta mất mặt đó. Kẻo Bạch bang chủ lại cười bảo sở học của bổn phái làm hỏng tư chất của người đáng lẽ là truyền nhân của Bạch bang chủ.

Lão ăn mày họ Bạch đang nhăn nhó vì lời nói nửa đùa nửa thật của Gia Cát Phàm bỗng nghe Bất Thông hô hoán:

- Du đại huynh! Bạch tiền bối và đệ đang ở đây.

Đưa mắt nhìn, quả nhiên lão ăn mày nhìn thấy Du Thừa Phong đang chạy đến. Lão lẩm bẩm:

- Y đang ở Thiên Nhất Trang sao đột nhiên quay trở lại?

Du Thừa Phong chạy đến với sắc mặt khẩn trương:

- Sư phụ! Gia Cát chưởng môn! Chúng ta phải khẩn trương mới được. Ở Thiên Nhất Trang đang có biến.

Bang chủ Cái bang nghiêm giọng:

- Ngươi nói rõ xem nào, chuyện gì đã xảy ra? Hay là các phái Thiếu Lâm, Võ Đang và Nga My vì không đợi được nữa đã ra tay?

Du Thừa Phong lắc đầu:

- Chính Tôn Thất Bình ra tay trước. Và đúng như nhận định của sư phụ, Côn Luân, Điểm Thương và Không Động đã liên thủ với Tôn Nhất Bình.

Gia Cát Phàm bật kêu:

- Sao lại có chuyện này? Chẳng phải như chúng ta nghe, chính Tôn Thất Bình đã bắt giữ nhiều đệ tử của các phái, có cả người của ba phái này nữa sao? Sao họ đột nhiên đứng chung hàng ngũ với Tôn Nhất Bình?

Chợt hiểu, Bất Thông vội nói:

- Người bắt giữ những môn hạ các phái tuyệt đối không phải là Tôn Nhất Bình.

Hà Thiên Lương cau mặt:

- Tiểu huynh đệ chớ vội khẳng định! Như Hạ lục muội và Khả thật muội thuật lại, suýt nữa cả hai cũng bị người dùng cung phu sở học của Ma Trung Tử là Quỷ Ảnh Nhiếp Tâm Trảo bắt giữ, Tôn Nhất Bình là người đáng nghi ngờ nhất!

Bất Thông nhìn Du Thừa Phong:

- Lão Mông Diện nhân mà đệ và đại huynh từng chạm mặt mới chính là người đáng nghi. Qua thân thủ của người này, đại huynh nói xem, lão và Tôn Nhất Bình nguyên là một hay thật sự là hai người khác nhau?

Du Thừa Phong gật đầu:

- Sau lần đó ta đã bẩm báo rõ với gia sư, và chính gia sư đã nhận định họ không thể là một.

Bang chủ Cái Bang lên tiếng:

- Không sai! Điều này chứng tỏ đã có một môn bang phái khác xuất hiện. Chính họ đã ra tay và bắt giữ nhiều đệ tử các phái, Tôn Nhất Bình không hề có những hành vi này.

Gia Cát Phàm kinh ngạc:

- Nếu là vậy, sao bang chủ vẫn lặng thing, để mặc các phái kéo đến hỏi tội Tôn Nhất Bình mà không giải thích?

Bang chủ Cái Bang cười bí ẩn:

- Chưởng môn bảo ta phải giải thích như thế nào đây khi ta chưa biết gì về môn bang phái thần bí nọ? Do không thể giải thích nên ta chỉ mong lần cử động này của các phái sẽ khiến những ai có ý đồ đen tối nhất phải phơi bày. Và đó chính là sự trở mặt trước của Tôn Nhất Bình và ba phái kia.

Gia Cát Phàm chỉ lĩnh hội có một nửa nên vội hối thúc:

- Nếu là vậy,chúng ta đừng chần chừ nữa. Có lẽ ba phái Thiếu Lâm, Võ Đang và Nga My đang chờ chúng ta đến giúp họ.

Định lao đi nhưng Gia Cát Phàm bỗng nhớ đến lời hứa với Bất Thông nên quay lại:

- Về Phong Vân Thập Nhị Chưởng...

Hà Thiên Lương nhanh miệng đề xuất:

- Sư phụ yên tâm! Trên đường đi, tạm thời đệ tử sẽ truyền thụ kinh văn khẩu quyết trước cho Bất Thông.

Bất Thông cũng nói:

- Hiện giờ đang lúc khẩn trương, cứ làm theo Hà huynh vừa nói là ổn.

Gia Cát Phàm gật đầu:

- Được như vậy thì ta yên tâm! Đi thôi!

Du Thừa Phong lao nhanh về phía trước:

- Tại hạ xin dẫn đường!

Vút!

Lão Bạch bang chủ bỗng căn dặn Bất Thông:

- Ta có nghe Thừa Phong thuật lại mọi việc. Lần sau ngươi không cần phải liều lĩnh như vậy. Hãy nhớ, làm bất cứ việc gì cũng phải biết lượng sức, phải chạy khi gặp đối thủ mạnh hơn, điều này ta không hề trách. Chỉ cần giữ nguyên sinh mạng lo gì sau này không có dịp báo thù.

Vút!

Tuần tự mọi người đều thi triển khinh thân pháp, lao nhanh về phía Thiên Nhất Trang.

Và đúng như đã nói, Hà Thiên LươÌ£ng cứ chạy song song với Bất Thông.

Định đọc cho Bất Thông nghe khẩu quyết Phong Vân Thập Nhị Chưởng, Hà Thiên LươÌ£ng phải kinh ngạc khi nghe chàng khẽ nói:

- Tư chất của lệnh đại sư huynh phải chăng thật sự kém?

Hà Thiên LươÌ£ng trầm giọng:

- Tiểu huynh đệ như có ý phiền trách Điền đại sư huynh?

Chàng lắc đầu:

- Đệ làm gì dám! Có chăng là đệ không hiểu lắm về sự từ chối của Điền Quy Nông.

Hà Thiên LươÌ£ng thở dài:

- Tuy là đại sư huynh nhưng mỗi khi gặp phải chuyện hệ trọng y đều đùn đẩy trách nhiệm, buộc ta phải gánh vác. Tính khí của y vốn vậy, tiểu huynh đệ hà tất phải để tâm.

Chàng cười nhẹ:

- Nếu đã là tính khí sẵn có đệ cảm thấy thật yên lòng. Còn như không phải, đệ chiÌ0 có một cách giải thích. Điền Quy Nông ngấm ngầm không tán thành trong việc lệnh sư xem trọng đệ.

Hà Thiên LươÌ£ng buột miệng kêu:

- Không hề có điều này!

Do Hà Thiên LươÌ£ng đột nhiên kêu lớn khiến Điền Quy Nông chạy từ phía trước phài dừng lại chờ họ.

Thấy vậy, Bất Thông vội nói:

- Những gì đệ vừa nói...

Chàng chưa kịp dứt lời thì cả hai đã chạy đến ngang hàng với Điền Quy Nông nên có tiếng Điền Quy Nông hỏi át đi:

- Có gì không ổn sao, Hà nhị đệ? Hay công phu Phong Thập Nhị Thức quá kém, không lọt vào tai vị thiếu hiệp đây?

Hà Thiên LươÌ£ng bật cười:

- Đệ vẫn chưa nói một lời nào có liên quan đến công phu võ học, dù Bất Thông có muốn chê là võ công kém cũng không có điểm nào để chê.

Nhìn Bất Thông, Điên Quy Nông lại hỏi Hà Thiên Lương:

- Vậy điều gì khiến cho Hà nhị đệ vừa phải lớn tiếng.

Đang lo sợ Hà Thiên LươÌ£ng nói tất cả cho Điền Quy Nông, Bất Thông phải cảm phục khi nghe Thiên LươÌ£ng đáp:

- Đó là do lão đệ quá kinh ngạc về thân thủ của lão Mông Diện nhân nào đó vừa được Bất Thông thuật lại.

Điền Quy Nông vờ hỏi, điều này không thể dấu được ánh mắt lúc nào cũng dò xét của Bất Thông:

- Ta cũng đang muốn hỏi điều này, thân thủ của lão Mộng Diện nhân đó thật sự rất cao minh ư?

Bất Thông bất ngờ lắc đầu:

- Khi đệ bảo thân thủ của nhân vật này khá cao minh, đó là đệ đoán nhầm. Chứ đệ và lão ta chưa một lần động thủ, sự thật thế nào thật khó mà nói cho chuẩn xác.

Và Bất Thông phải thêm nghi ngờ khi thấy Điền Quy Nông vừa gật đầu vừa nói qua cái nhếch môi:

- Thật vậy ư?

Hỏi xong, không nghe Bất Thông giải thích, Điền Quy Nông bỗng tách ra, lao nhanh về phía trước.

Chờ khi song phương có khoảng cách đủ xa, Hà Thiên LươÌ£ng khẽ hỏi:

- Tiểu huynh đệ thật sự chưa từng động thủ cùng lão Mông Diện nhân bí ẩn?

Chàng cười nhẹ:

- Hà huynh nghĩ sao?

- Theo lời căn dặn của Bạch bang chủ, ta nghĩ khác. Tiểu huynh đệ không những đã từng cũng lão động thủ mà tiểu huynh đệ còn suýt mất mạng nữa, đúng không?

Chàng trầm giọng:

- Hà huynh thử đoán xem, Điện Quy Nông liệu có nghe lời căn dặn đó như Hà huynh được nghe không?

Hà Thiên LươÌ£ng cau mày như để nhớ lại:

- Lúc Bạch bang chủ nói những lời này, nếu ta không nhớ lầm thì Điền Quy Nông đã đi khá xa. Y không thể nghe.

Chàng gật đầu:

- Đúng vậy! Y không thể nghe nên đáng lý ra y không nên hỏi đệ như vừa hỏi. Hà huynh xin lượng thứ, đệ càng lúc càng nghi ngờ lệnh đại sư huynh.

- Nghi ngờ? Về điều gì?

Hà Thiên LươÌ£ng như Bất Thông từng biết vốn là người có tính khí trầm tính. Và chàng thật sự nghĩ không lầm khi phát hiện ra lần này dù Hà Thiên LươÌ£ng đang quá kinh ngạc nhưng vẫn biết tự kiềm chế để câu hỏi kia chỉ đủ cho chàng nghe.

Chàng giải thích:

- Đệ đã có chủ tâm dò xét, lúc lệnh sư đang lưỡng lự chưa biết có nên thu nhận đệ hay không, sắc mặt của y và Hạ Uyển Nhu đều để lộ sự khẩn trương. Sau đó, cả hai vẫn giữ sắc mặt này vì không muôn đệ được sư tôn xem như bằng hữu.

Thấy Hà Thiên LươÌ£ng định nói, chàng vội đưa tay ngăn lại:

- Đệ chưa nói hết. Đệ không nghi ngờ Uyển Nhu vì sau đó, cho dù biết lệnh sư có ý truyền thụ võ công cho đệ, Uyển Như đã lộ vẻ tán thành. Và đệ hiểu Uyển Nhu chỉ thấy khó chịu nếu đệ tỏ ra cao ngạo, xem ngang hàng với lệnh sư, hoặc đệ quá tham lam, vồ vập ngay ý định làm truyền nhân của lệnh sư.

Dừng một lúc, chàng lại nói:

- Riêng Điền Quy Nông thì khác. Y thật sự không tán thành việc đệ có mặt ở đây. Nguyên nhân tại sao thì đệ chưa hiểu. Nhưng đệ có thể quyết chắc, người như Điền Quy Nông có lẽ không như Hà huynh hoặc mọi người từng nghĩ.

Hà Thiên LươÌ£ng đến giờ mới có cơ hội lên tiếng:

- Phải chăng vì y từ chối việc thay mặt gia sư, truyền thụ công phu cho tiểu huynh đệ khiến tiểu huynh đệ có thành kiến và nảy ra sự nghi ngờ?

Bất Thông đáp:

- Đệ nào phải người có lòng dạ hẹp hòi? Như đệ vừa nói, thái độ của y ngay từ đầu đã khiến đệ quan tâm. Chưa hết, chính câu hỏi khi nãy của y càng làm tăng sự nghi ngờ ở đệ.

Nghe nhắc lại điều này, Hà Thiên LươÌ£ng liền nhẹ gật đầu:

- Được rồi! Ta sẽ tìm cơ hội nói tất cả cho gia sư biết. Và để người tự định liệu.

Vừa nói đến đây, Hà Thiên LươÌ£ng bỗng kêu lên:

- Chao ôi! Đã đến Thiên Nhất Trang rồi. Thế mà vẫn chưa hoàn thành việc gia sư giao phó.

Bất Thông phì cười:

- Chuyện đó đâu cần phải vội Hà huynh. Vả lại, như tình thế trước mắt, đệ cũng không có tâm trí để ghi nhớ khẩu quyết đó. Ái chà! Bạch bang chủ đã nhập cuộc rồi. Đệ cũng không thể chậm.

Vút!

Bất Thông đã khiến Hà Thiên LươÌ£ng kinh ngạc khi chàng bất ngờ lao vọt đi thật nhanh, chứng tỏ thân thủ thật sự của chàng còn cao minh hơn những gì mà vẻ ngoài của chàng để lộ.

Có phần bất phục, Hà Thiên LươÌ£ng vội tăng thêm cước lực.

Vút!

Tuy nhiên, dù Hà Thiên Lương đã cố hết sức, khoảng cách giữa y và chàng vẫn càng lúc càng xa.

Nhưng dẫu sao cũng nhờ việc truy đuổi này, Hà Thiên LươÌ£ng mới có dịp nhìn thấy một điều thật đáng để nghi ngờ.

Đó là Điền Quy Nông như đang cố tình chạy chậm lại và dần dần bị mọi người bỏ rơi.

Không thể tin một người như đại sư huynh lại có nội lực không thể bằng sư đệ, sư muội, Hà Thiên LươÌ£ng ngay khi có điều kiện, lập tức nép vào một góc khuất và cố tình dõi nhìn từng cử chỉ của Điền Quy Nông sau đó.

Càng nhìn Hà Thiên Lương càng bàng hoàng và nhớ những gì Bất Thông vừa nói.

Trong lúc đó, đúng như lời Du Thừa Phong đã nói, những nhân vật giang hồ trước kia Bất Thông đã có lần nhìn thấy ở Vô Di Sơn hiện giờ họ đều xuất hiện ngay bên ngoài Thiên Nhất Trang. Nhưng, nếu trước kia họ cư xử với nhau khách sáo và lễ độ thì lúc này họ lại giao đấu với nhau như là thù nhân. Các môn nhân đệ tử của họ cũng vậy, tất cả đều tận lực giao đấu, tạo thành một quang cảnh vừa hung tráng vừa bi ai gây náo động cả một góc trời.

Hư Tướng đại sư, Vân Huyền đạo trưởng và một vị sư thái chắc chắn là chưởng môn nhân phái Nga My, ba nhân vật này đang vận dụng toàn bộ sở học để giao đấu bất phân thắng bại với ba nhân vật khác, là Sa Hồng Cát chưởng môn Côn Luân phái, là Hoa Vô Sắc chưởng môn phái Điểm Thương, và một nhân vật nữa mà theo sự đoán định của Bất Thông đó chính là chưởng môn Không Động phái Thạch Phù Vân.

Không trông thấy Tôn Thất Bình, Bất Thông vội đảo mắt tìm kiếm.

Chính lúc đó, Bất Thông nghe tiếng Du Thừa Phong gọi:

- Sao đệ còn đứng đó? Mau theo ta nào.

Phát hiện Du Thừa Phong cứ đưa mắt nhìn mãi vào trong Thiên Nhất Trang, Bất Thông ngay khi chạy đến vội hỏi:

- Như đệ không nhìn thấy Tôn Nhất Bình? Cũng không thấy Bạch lão nhân gia nữa?

Du Thừa Phong lo lắng ra mặt:

- Gia sư vừa đuổi theo Tôn Nhất Bình. Cả hai đã chạy vào khu rừng kia.

Bất Thông nghi hoặc :

- Vậy tại sao đại huynh không đuổi theo ? Hay đại huynh còn có những phát hiện nào khác ?

Du Thừa Phong càng tỏ ra khẩn trương.

- Tôn Nhất Bình đột nhiên bỏ chạy cho dù chưa hề có dấu hiệu là sắp bị gia sư đả bại. Ta nghĩ, lão cố tình dẫn dụ gia sư. Vả lại...

Bất Thông cũng nôn nóng, vội cướp lời :

- Như vậy đại huynh càng phải mau đuổi theo mới đúng. Hay đại huynh nghi trong khu rừng kia có nhiều nguy cơ không thể đối phó ?

Du Thừa Phong chắt lưỡi :

- Nếu là những nguy cơ bình thường thì ta đã theo từ lâu rồi. Chậc... ! Theo lời giang hồ đồn đại quanh Thiên Nhất Trang có ám tàng những trận thế kỳ môn. Với loại này, đừng nói là ta, đến gia sư cũng không am tường. Đệ là người có nhiều tâm cơ, ta gọi đệ hi vọng đệ sẽ nghĩ ra cách ứng phó.

Bât Thông ngơ ngác :

- Trận thế kỳ môn ư ? Đệ cũng đâu biết gì về những kỳ môn hoặc kỳ thuật ?

Nghe Bất Thông nói, Du Thừa Phong đang lo lắng lại càng thêm lo lắng :

- Nếu là vậy, tánh mạng của lão nhân gia phen này e nguy mất.

Bất Thông lập tức đưa mắt nhìn về phía Gia Cát Phàm :

- Là chưởng môn nhân một đại phái, có lẽ Gia Cát tiền bối...

Du Thừa Phong bật reo :

- Phải rồi ! Vì quá lo nên ta suýt chút nữa quên ! Không phải Gia Cát Phàm đâu, người chúng ta cần chính là Vân Huyền đạo trưởng.

Bất Thông liền lao đi :

- Đại huynh cứ ở đây. Đệ lập tức đi gọi Vân Huyền đạo trưởng.

Vút !

Nhưng trước mắt Bất Thông bỗng xuất hiện một nhân ảnh .

- Ngươi muốn đi ư ? Hãy nạp mạng cho ta đã !

Vù...Vù...

Tuy chưa nhận ra ai là người phát thoại nhưng qua chiêu thức của người này, Bất Thông phải bàng hoàng :

- Là lão ? Lão muốn làm ngư ông đắc lợi ư ?

Và cùng lúc với việc phát kình chống đỡ chiêu công của nhân vật này, Bất Thông còn bất ngờ hét toáng lên :

- Quỷ Ảnh Nhiếp Tâm Trảo ! Kẻ đã bắt giữ những môn nhân của các phái chính là lão cẩu này ! Đỡ !

Ào...Ào...

Ầm !

Khi tiếng chạm kình vang lên, vì Bất Thông biết sau chiêu trảo của lão Mông Diện nhân hãy còn ẩn tàng nhiều biến hóa nên chàng lập tức di hình hoán vị theo bộ pháp Thái Cực Huyền Ảo.

Vút !

Nhờ đó, Bất Thông không những thoát khỏi những chiêu tập kích lợi hại sau đó của đối phương, chàng còn kịp lên tiếng ngăn Du Thừa Phong lại :

- Một mình đệ tự lo liệu được. Đại sư huynh hãy mau mau cáo giác việc này và lo tiếp trợ ngay cho lệnh sư.

Tuy không tin lắm vào lời Bất Thông, do trước kia dù với sự hiệp lực của cả hai, họ suýt phải mất mạng.

Nhưng khi nghe đến sự cáo giác và nhất là sự xuất hiện quá ư đúng lúc của lão Mông Diện nhân, Du Thừa Phong phải nghĩ đây có thể là âm mưu nhằm vào toàn thể võ lâm nên lập tức dời đi và làm theo lời Bất Thông.

Nào ngờ, có tiếng gầm vang lên ngăn Du Thừa Phong thực hiện ý mình :

- Ngươi chạy đi đâu ? Đỡ !

Vù...

Nghe tiếng gầm đầy uy lực, Du Thừa Phong vừa phát chiêu chống đỡ vừa cả kinh kêu lên :

- Lão cẩu không chỉ đến một mình ? Bất Thông đệ đừng quá ham chiến, hãy mau nghĩ cách cáo trị đến các phái ! Cuồng đồ ! Đỡ !

Ào...Ào...

Ầm !

Theo tiếng hô hoán của Du Thừa Phong, Bất Thông cũng kinh hãi khi nhận ra kẻ vừa ra tay ngăn chặn Du Thừa Phong chính là gã hắc y độ nào.

Không những thế, với cái nhìn lướt qua toàn cục, Bất Thông cũng phát hiện có khá nhiều những gã hắc y nhân với chân diện hoàn toàn che kín cũng kéo đến. Và bọn này hầu như nhằm vào tất cả các phái, không chừa một phái nào.

Càng phát hiện, Bất Thông càng tin đây là một mưu mô đã được sắp đặt trước. Chàng liền vận lực, gầm lên vang dội :

- Tất cả chúng ta đều bị bọn hắc y nhân che mặt lừa rồi. Mọi người nên vì đại cục lo đối phó với bọn chúng, rất có thể là hậu nhân của đại ma đầu Ma Trung Tử trăm năm trước.

Tuy chưa biết lời cảnh tỉnh này liệu có được người của các phái hưởng ứng hay không nhưng Bất Thông cũng phần nào vững dạ khi nghe có tiếng Hạ Uyển Nhu hét lên hậm hực :

- Sư phụ ! Đây là một trong những kẻ che mặt đã có lần có ác ý với đệ tử và Khả thất muội. Bọn chúng còn có Ngô Công Phi Độc, sư phụ hãy cẩn trọng.

Biết Hoa Sơn đã bắt đầu chú tâm đến bọn hắc y nhân, Bất Thông từ lúc đó liền chuyên chú trọng việc đối phó với những chiêu thức thập phần lợi hại của lão Mông Diện nhân.

Và lão đang quát :

- Lần này sẽ không còn ai có đủ khả năng lực giải nguy cho ngươi. Hãy nạp mạng nào !

Vù...Vù...

Vẫn thi triển Thái Cực Huyền Ảo, Bất Thông ung dung thoát khỏi chiêu trảo Quỷ Ảnh Nhiếp Tâm của lão Mông Diện nhân. Chàng còn cố tình châm chọc lão :

- Nếu ta nhớ không lầm lão có một loại công phu khá lợi hại, dường như là Vạn Quỷ Âm Nhân Thân thì phải ? Từ nãy giờ, sao lão không đem ra dùng? Hả? Ha...ha...

Vụt !

Bị hụt chiêu tính đi tính lại cũng không dưới mười lần, lão Mông Diện tuy phẫn nộ nhưng không hiểu tại sao lão vẫn chưa dùng đến môn công phu như Bất Thông vừa nhắc. Trái lại, lão cứ diễn đi diễn lại mãi Quỷ Ảnh Nhiếp Tâm Trảo :

- Quỷ Ảnh Trảo của ta có ít nhất là chín lần biến hóa. Bao nhiêu đó cũng đủ lấy mạng ngươi rồi, ta cần gì phải phí lực dùng đến công phu khác? Xem đây !

Vù...Vù...

Do từ nãy giờ Bất Thông chỉ lẩn tránh là chủ yếu nên chàng thừa năng lực để đưa mắt nhìn khắp nơi, dõi xem bọn hắc y nhân thật sự có mưu đồ gì.

Và ngay lần nhìn này, chàng phát hiện Du Thừa Phong như đang nao núng trước chiêu trảo có quá nhiều lần biến hóa của lão hắc y nhân kia. Nghĩ lại trước kia chàng cũng phải nao núng đâu kém gì Du Thừa Phong bây giờ. Vì thế, chàng vội tìm cách ra tay tiếp trợ Du Thừa Phong.

Kịp lúc lão Mông Diện nhân vẫn tiếp tục dùng trảo công kích, chàng bật cười :

- Lão tưởng ta không đoán ra mỗi lần lão dùng công phu đó là phải hao tổn chân nguyên sao? Đã vậy, ta cũng không hơi sức đâu mà đùa giỡn với lão. Lão chịu khó tìm người khác vậy ! Ha...ha...

Vút !

Bóng nhân ảnh chàng lập tức vượt khỏi tầm thị tuyến của lão.

Sau đó, khi nghe tiếng chàng quát, lão mới biết là chàng có ý đồ gì.

Lão giận dữ lao về phía Du Thừa Phong, đúng vào lúc một kình của Bất Thông quật vào gã hắc y nhân nọ :

- Đỡ !

Ào...

Ầm !

Lão điên tiết chộp trảo vào Du Thừa Phong :

- Tên tiểu khất cái mau nạp mạng !

Vù...

Du Thừa Phong kêu bài hải :

- Chu choa ! Sao lão cẩu dám cắn trộm ta ? Xem gậy!

Vụt...Vụt...

Bất Thông cũng xuất hiện bên cạnh Du Thừa Phong :

- Đã biết lão vồn là một lão cẩu, sao đại huynh lại không đề phòng? Hãy đỡ nào !

Vù ...

Ầm !Ầm !

Nhờ có Bất Thông kịp thời tiếp tục, Du Thừa Phong không những thoát nguy mà còn dư thời gian để nói lên sự kinh ngạc vừa có :

- Chà...chà... ! Như công phu của đệ đã tăng tiến? Phải chăng là do lão cẩu ban cho?

Bất Thông lập tức phụ họa :

- Không gặp lão thì thôi, đệ có cảm nhận mỗi lần gặp lão thì công phu của đệ lại một lần tăng tiến. Không tin đại huynh hãy xem đây !

Chàng liền thi triển Thái Cực Huyền Ảo Bộ, vừa để tránh chiêu lão Mông Diện nhân đang quật ra, vừa để tiếp cận lão từ phía bên tả.

Vút !

Vù...

Và chàng gầm lên khi đã tiếp vào lão đủ gần :

- Trúng !

Lão Mông Diện nhân phẫn nộ vì bị Du Thừa Phong và Bất Thông đem lão làm trò đùa. Lão chờ chiêu chưởng của chàng thật gần bèn quát lên thật to :

- Ngươi muốn chết !

Vù...Vù...

Nhưng, Bất Thông bỗng cười khanh khách :

- Chà ! Phản ứng nhanh thật đó. Nhưng, chậm mất rồi. Hà...hà...

Và chàng chỉ cần dịch chuyển một vài bộ vị là đủ làm cho chiêu công của đối phương rơi vào khoảng không.

Vút !

Vù...

Nộ khí xung thiên, lão gầm vang dội :

- Ngươi có thể thoát nhưng còn tên khất cái này thì sao ? Nằm xuống !

Ào...Ào...

Bị lão chọn làm đối tượng, Du Thừa Phong chưa biết phải làm gì thì nghe Bất Thông kêu lên :

- Phi Hổ Bại Tẩu ! Mau !

Nghe thế nào làm thế đó, Du Thừa Phong liền xoay người và tiếp đó tự ngã sấp mặt xuống đất.

Nhờ đó, chiêu chưởng của lão Mông Diện nhân phải hụt đối tượng, lao sượt qua ngay bên trên Du Thừa Phong.

Phần nộ, lão tiến nhanh về phía trước như quyết y phải hạ sát Du Thừa Phong :

- Mau nạp...

Lời của lão chưa dứt thì chiêu Phi Hổ Bại Tẩu của Du Thừa Phong hãy còn một động tác nữa nên động tác đó của Du Thừa Phong phải làm cho lão nghẹn lời :

Vù...Vù...

Bất ngờ bị song cước của Du Thừa Phong từ dưới móc vào đại huyệt đan điền, lão Mông Diện nhân đành dừng bỏ, quật mạnh chiêu trảo xuống.

Ào...

Nhưng lão quên hãy còn Bất Thông. Và khi Bất Thông lên tiếng nhắc nhở Du Thừa Phong, là chàng đã có sẵn đối sách.

Vì thế, tiếng gầm của chàng vang lên đầy uy lực :

- Trúng !

Ầm !

Hự !

Do quá phẫn nộ nên bất phòng, lão Mông Diện nhân phải lãnh trọn một chưởng của Bất Thông quật ngay vào hậu tâm.

Bị trúng chưởng nên chiêu trảo định quật xuống của lão phải ngưng trệ. Và chính lúc này song cước của Du Thừa Phong do không còn bị ngăn cản nên thản nhiên cuộn thẳng vào đan điền của lão.

Vù...

Những tưởng lão phen này phải mất mạng hoặc chí ít cũng bị trọng thương, Du Thừa Phong đang chờ đợi điều gì đó thì chợt nghe hai cước chân như cuộn vào khoảng không.

Kinh nghi, đang trong tư thế nằm sấp, Du Thừa Phong liền ngoái đầu nhìn lại. Và Du Thừa Phong phải ngầm ngầm thán phục khi thấy đối phương có phản ứng rất chuẩn xác.

Lão bất ngờ khom người xuống và hóp bụng về phía sau, tuy không nhiều nhưng lại đủ để tránh hai cước chân lợi hại của Du Thừa Phong.

Biết không thể hại mạng lão, Du Thừa Phong định thu chân về và uốn người đứng bật dậy thì phát hiện mảnh vải che mặt của lão do đang phấp phới phần dưới nên có vẻ như sẽ lọt vào đúng tầm với của chân.

Du Thừa Phong liền thực hiện ngay ý định này...

Vù...

Soạt !

Mảnh vải che kín mặt của lão liền bị một trong hai cước chân của Du Thừa Phong móc vào và lột bay khỏi mặt lão.

Có dịp nhìn rõ chân diện của đối phương, Du Thừa Phong cứ ngây người nhìn ngắm và hoàn toàn quên đi thực tại.

Du Thừa Phong chỉ tỉnh lại khi nghe Bất Thông bàng hoàng hô hoán :

- Giao Loang Hý Thủy đại huynh mau !

Kinh hãi, Du Thừa Phong chỉ còn biết làm theo lời Bất Thông và lăn ào ào qua một bên. Nhờ đó, một kình uy mãnh do lão cẩu kia giận dữ quật vào phải nện ngay vào nền đất, chỉ sượt ngay bên cạnh Du Thừa Phong trong gang tấc.

Ầm !

Thoát chết, Du Thừa Phong vội hô hoán :

- Ta đã nhìn rõ mặt lão, Bất Thông ! Mau xem lão xem ! Như ta chưa từng thấy lão bao giờ !

Đến lúc này Bất Thông mới phát hiện trên chân của Du Thừa Phong đang phất phơ một mảnh vải. Đây là dịp may để chàng nhìn rõ chân diện của đối phương, chàng bèn tìm cách từ phía sau chạy đến phía trước lão.

Vút !

Thế nhưng, lão như không muốn điều đó xảy ra nên sau khi quật một kình vào Du Thừa Phong để gọi là sát nhân diệt khẩu và đã bất thành, lão liền đưa hai tay lên bưng kín mặt, đồng thời vội vàng lao đi, không để Bất Thông có đủ thời gian lao đến phía trước mặt lão.

Vút !

Với thân thủ như lão, một khi lão quyết tâm bỏ chạy và chạy thật nhanh, Bất Thông dù có Thái Cực Huyền Ảo Bộ vẫn không tài nào đuổi kịp, nói gì đến việc nhìn rõ diện mạo lão.

Hậm hực, Bất Thông định hỏi Du Thừa Phong về diện mạo lão, bất ngờ chàng phải kêu lên :

- Ngô Công Phi Độc ? Đại sư huynh mau lùi lại !

Du Thừa Phong một lần nữa chỉ biết làm theo sự chỉ dẫn của Bất Thông.

Vút !

Ngay sau đó, Du Thừa Phong còn nghe thanh âm của Bất Thông đang di chuyển khắp toàn trường :

- Bọn hắc y đang có ý tháo chạy ! Nếu chư vị muốn đuổi theo xin đừng quên chúng có thể phóng Ngô Công Phi Độc hãm hại.

Đưa mắt nhìn, Du Thừa Phong thấy cảnh trạng xảy ra đúng như lời Bất Thông vừa hô hoán.

Bọn hắc y nhân chắc chắn phải là thủ hạ của lão cẩu kia và nếu lão phải hối hả bỏ chạy thì bọn chúng đâu còn chút đởm lược nào để cố tình lưu lại ?

Tuy nhiên, do quần hùng sợ Ngô Công Phi Độc hãm hại nên tất cả đành phải để bọn hắc y nhân ung dung rời đi.

Duy chỉ có Bất Thông là ngang nhiên lao vào một tên hắc y nhân khi thấy tên đó cứ quyết liệt giao thủ với Hà Thiên LươÌ£ng.

Ỷ trượng vào Thái Cực Huyền Ảo Bộ, Bất Thông lập tức xen vào giữa :

- Ngươi còn hùng hổ đến thế sao? Trúng !

Vù...

Bị Bất Thông phát chiêu quá bất ngờ, tên hắc y nhân gầm lên :

- Tiểu tử ngươi chán sống rồi sao? Hừ !

Tuy gầm thét cho ra vẻ nhưng ngay sau đó gã lắc người biến mất.

Vút !

Phát hiện gã thi triển công phu này, Bất Thông bật cười :

- Vạn Quỷ Ảnh Nhân Thân ? Xem ra ngươi cần phải thân phận không hề kém lão cẩu hộ pháp kia. Xem đây !

Chàng định dùng Thái Cực Huyền Ảo Bộ, quyết so tài cùng thân pháp Vạn Ảnh Quy Nhân Thân của gã thì bất ngờ nghe Hà Thiên LươÌ£ng cất tiếng kêu lên :

- Tiểu huynh đệ hãy cố lột bỏ lớp giả diện của y. Ôi chao ! Hãy cẩn trọng nào ! Như y định phóng Ngô Công.

Không cần Hà Thiên LươÌ£ng nói dứt lời, Bất Thông lập tức hươ tròn song chưởng, tạo thành một màn kình dày đặc để che chắn cho bản thân và cho cả Hà Thiên LươÌ£ng.

Ào...Ào...

Chưa biết biện pháp này có kiến hiệu hay không, Bất Không chợt giận dữ khi nghe Hà Thiên Lương kêu lên tiếc rẻ :

- Chà ... ! Y chạy mất rồi.

Vẫn phải đề phòng Ngô Công Phi Độc, Bất Thông đành phải giữ nguyên chiêu chưởng để hậm hực nhìn gã hắc y nhân đang mải miết chạy vút đi.

Vút !

16. Vào Trận Nhưng May Thoát Khỏi Trận-kế Và Kế Tám Lạng Với Nửa Cân

Quay nhìn lại cục trường, Bất Thông kinh ngạc, hỏi Khả Thuý Đình:
- Người của ba phái: Côn Luân, Điểm Thương và Không Động phái đã bỏ đi cả rồi sao?

Khả Thuý Đình chưa kịp đáp thì có tiếng Gia Cát Phàm vang lên:

- Bọn họ được Tôn Nhất Bình đưa vào Thiên Nhất Trang rồi. Do không thể vượt qua lớp kỳ môn thế trận ngay bên ngoài Thiên Nhất Trang, mọi người đâu còn cách nào để truy đuổi?

Thất kinh, Bất Thông vội gọi Du Thừa Phong:

- Du đại huynh!

Có tiếng Hà Thiên Lượng nói ngay bên cạnh:

- Tiểu huynh đệ muốn tìm Du Thừa Phong? Ta có nhìn thấy y đến nói chuyện với Vân Huyền đạo trưởng, sau đó...

Bất Thông vội đưa mắt tìm kiếm Vân Huyền đạo trưởng, miệng hỏi:

- Vân Huyền đạo trưởng vẫn còn ở đây nhưng sao không thấy Du Thừa Phong?

Nghe nhắc đến tên, Vân Huyền đạo trưởng vội tiến đến:

- Thiếu hiệp muốn hỏi cao đồ của Bạch bang chủ? Vô lượng thọ phật! Y có hỏi bần đạo về cách xâm nhập trận đồ, khi bần đạo đáp là cần phải xem xét lại, y chẳng nói chẳng rằng cứ chạy luôn vào Thiên Nhất Trang.

Bất Thông thập phần lo lắng:

- Với những trận đồ này, đạo trưởng cần bao nhiêu thời gian mới nghĩ ra cách phá giải?

Vân Huyền đạo trưởng thở dài:

- Hàng trăm năm qua, Thiên Nhất Trang vốn được xem là nơi bất khả xâm phạm. Bần đạo nghĩ...

Bất Thông cuống quít:

- Vãn bối chỉ muốn biết đạo trưởng cần bao nhiêu thời gian?

Thấy Bất Thông nói năng thiếu lễ độ, Gia Cát Phàm vội lên tiếng:

- Đạo trưởng đây dù sao cũng là chưởng môn nhân một đại phái. Ngươi đừng vì quá lo lắng cho Du Thừa Phong mà kém đi phần lễ độ.

Bất Thông nhăn nhó:

- Tiểu nhân nào chỉ lo cho Thừa Phong? Bạch bang chủ trước đó cũng đã bị Tôn Nhất Bình dẫn dụ vào trận đồ rồi.

Gia Cát Phàm giật mình:

- Thảo nào từ nãy giờ ta không nhìn thấy Bạch bang chủ.

Quay qua Vân Huyền đạo trưởng, Gia Cát Phàm nôn nao hỏi:

- Những trận đồ này...

Vân Huyền cứ lắc đầu:

- Vô lượng thọ phật! Như lời bần đạo đang nói, người sáng lập Thiên Nhất Trang phải là người rất cao minh về kỳ môn thuật. Nếu có thể nghĩ ngay được cách phá giải trận đồ, Thiên Nhất Trang làm gì dám tự xưng là nơi bất khả xâm phạm. Khó lắm! Khó lắm!

Vút!

Phát hiện Bất Thông bỗng dưng lao đi, Gia Cát Phàm gọi vội:

- Ngươi định làm gì! Ô hay! Sao ngươi tự đi vào đó? Hãy chờ mọi người cùng nghĩ cách đã!

Bất Thông đang xăm xăm tiến vào khu rừng, là nơi Du Thừa Phong nhìn thấy lão Bạch ăn mày đã bị Tôn Nhất Bình dẫn dụ vào. Khi nghe Gia Cát Phàm hỏi, chàng quay người và ném lại một câu:

- Bạch bang chủ là đại ân nhân của tiểu nhân. Dù phải chết, tiểu nhân cũng quyết phá huỷ toàn bộ khu rừng để giải cứu Bạch bang chủ.

Thất kinh, Hà Thiên Lượng gọi:

- Hành động như tiểu huynh đệ là bất trí! Hãy nghe ta, quay lại nào!

Nhưng, Bất Thông ngay lúc đó đã biến mất vào khu rừng.

Gia Cát Phàm giẫm chân tức tối:

- Sao y quá liều lĩnh? Nếu y cũng bị hại, nguyên khí Cái Bang phen này phải tổn hại nghiêm trọng.

Vân Huyền đạo trưởng kinh nghi:

- Vị thiếu hiệp đó cũng là đệ tử Cái bang sao?

Gia Cát Phàm định đáp thì nghe tiếng niệm phật vang lên:

- Nam mô a dì đà phật! Như Gia Cát chưởng môn chưa có dịp nhìn rõ cách thi triển công phu của vị thiếu hiệp đó? Cũng như Hư Tướng phương trượng, bần ni cũng đã nhìn thấy thân thủ của y. Y có một loại bộ pháp rất lợi hại. Và bộ pháp này chắc chắn không có liên quan đế sở học của Bạch bang chủ.

Gia Cát Phàm lắc đầu:

- Điều này...

Hà Thiên Lượng dù đang lo lắng cho Bất Thông nhưng vẫn lên tiếng minh định:

- Sư phụ! Lời nói của Tuệ Đàn sư thái hoàn toàn đúng. Chính Bất Thông nhờ bộ pháp này đã giúp đệ tử đối phó với một gã hắc y mà đệ tử nghi là...

Gia Cát Phàm kinh ngạc:

- Ngươi cũng nhìn thấy điều đó sao, Thiên Lượng? Lạ thật, không lẽ y vì đã luyện võ của môn phái khác nên Bạch bang chủ không muốn y bái sư?

Tuệ Đàn sư thái lại lên tiếng:

- Phải chăng y chính là Tiểu Bất Thông độ nào ở Võ Di Sơn, kẻ đã phát hiện nơi ẩn dấu kinh thư võ học của Ma Trng Tử đầu tiên, sau bị Tôn Nhất Bình và nhiều người khác phỗng tay trên?

Gia Cát Phàm gật đầu:

- Chính là y! Lần đó, như Gia Cát mỗ thử tìm hiểu, y đã từng cùng mẫu thân lưu ngụ ở Võ Di Sơn những ba năm. Và họ lưu ngụ ở đó là để tìm di thư võ học của Ma Trung Tử.

Do Gia Cát Phàm cứ mãi kể về những gì đã biết có liên quan đến Bất Thông nên Hà Thiên Lượng tuy đang co nhiều điều cần bẩm báo nhưng vẫn chưa có cơ hội.

Đến khi Gia Cát Phàm dứt lời, cả ba vị chưởng môn kia thì mãi ngẫm nghĩ về thân thế ly kỳ của Bất Thông. Hà Thiên Lượng mới có cơ hội tiến đến gần Gia Cát Phàm.

Hà Thiên Lượng nói khẽ:

- Sư phụ...

Gia Cát Phàm vội quay lại. Và nhờ đó, Gia Cát Phàm chợt nhìn thấy một người đang đứng ở xa.

Nhìn người đó đang đưa tay vẫy vẫy, Gia Cát Phàm nghi hoặc:

- Ngươi thử nhìn xem, Thiên Lượng. Người đang giơ tay gọi chúng ta có phải là Du Thừa Phong?

Hà Thiên Lượng tiếc nuối vì vẫn chưa kịp bẩm báo điều đang nghi ngờ:

- Y phục của người này nếu không là Du Thừa Phong cũng là Cái Bang đệ tử. không biết y đã phát hiện điều gì mà tỏ vẻ khẩn trương như vậy?

Gia Cát Phàm thêm nghi hoặc:

- Chỗ y đứng có một sơn đạo, có lẽ là lối dẫn đến quả núi ngay phía sau Thiên Nhất Trang. Hoặc giả y đang gọi chúng ta đến tiếp trợ Bạch bang chủ và Bất Thông?

Thoáng nghi ngờ, Hà Thiên Lượng vội bảo:

- Để đệ tử chạy đến hỏi y!

Nhưng Vân Huyền đạo trường chợt đề xuất:

- Không câÌ¬n phải hỏi? Nhất định là Bạch bang chủ đang lâm nạn. Chúng ta đông như thế này, nếu gặp phải Tôn Nhất Bình và người của phái kia, có đối phó cũng dễ. Đi nào!

Dứt lời, từ Vân Huyền đạo trưởng đến Hư Tướng phương trượng và Tuệ Đán sư thái, tất cả cùng động thân lao đi, khiến những tăng nhân, đạo nhân là đệ tử của họ cũng chạy đi.

Thấy vậy, Gia Cát Phàm cũng đưa tay vẫy mạnh:

- Chúng ta đi thôi!

Vút!

Hà Thiên Lượng vì mãi đưa nhìn theo bóng dáng của gã khất cái nên phải chậm chân so với mọi người.

Vì thế, Hà Thiên Lượng càng thêm nghi ngờ khi nhìn thấy gã khất cái kia có thái độ kỳ quặc.

Gã không chờ mọi người đến gần, cứ thản nhiên quay lưng bỏ đi và chạy mất dạng theo lối sơn đạo là lối mà Gia Cát Phàm đã nói.

Nghĩ đây là âm mưu hoàn toàn bất lợi cho các phái, Hà Thiên Lượng vì không thể giải thích nên đảo người chạy theo lối khác, không đi chung đường với mọi người.

Đang định vòng qua khu rừng ẩn tàng nhiều kỳ môn trận thế để có thể đến quả núi phía sau Thiên Nhất Trang mà không lọt vào âm mưu của gã khất cái nọ, Hà Thiên Lượng chợt giật mình khi nghe có tiếng người gọi thật bất ngờ:

- Hà huynh sao chỉ đi có một mình? Còn mọi người đâu?

Từ khu rừng, Bất Thông đang vội vã bước ra và trên tay đang đỡ một thân hinh bất động.

Nhìn thân hình đó, Hà Thiên Lượng khẽ kêu:

- Sao chỉ có Du Thừa Phong? Còn Bạch bang chủ...

Bất Thông đặt Du Thừa Phong nằm xuống:

- Đệ chưa tìm kỹ. Vả lại, thoát được như thế này là may lắm rồi. Đệ cứ nghĩ đệ sẽ không còn gặp lại mọi người.

Kinh nghi, Hà Thiên Lượng hỏi:

- Tiểu huynh đệ làm cách nào có thể đi vào và đi trở ra, không bị trận đồ vây hãm?

Bất Thông cười gượng:

- Có nói ra vị tất Hà huynh tin. Nói tóm lại, đệ chỉ biết chạy bừa, thật may là kịp thấy Du Thừa Phong. Không hiếu sao y cứ hôn mê mãi không tỉnh.

Hà Thiên Lượng vội xem xét khắp người Du Thừa Phong:

- Toàn thân y không hề có thương tích. Có lẽ đây là sự lợi hại của trận đồ, chỉ làm người xâm nhập phải hôn mê, không hại đến tính mạng.

Vừa nói Hà Thiên Lượng vừa dùng một ngón tay day mạnh vào huyệt Nhân Trung của Du Thừa Phong.

Nhìn theo cử động của Thiên Lượng, Bất Thông sau đó phải reo lên:

- Y tỉnh rồi, Hà huynh quả nhiên lợi hại!

Trong khi chờ Du Thừa Phong hoàn toàn tỉnh lại, Hà Thiên Lượng giải thích:

- Đó là cách giúp người tỉnh lại nếu người đó chỉ hôn mê vì gặp nhiều hoảng loạn. Không lẽ tiểu huynh đệ không biết điều này?

Chàng lắc đầu:

- Đệ không biết. Nhưng điều gì đã khiến một người như Du Thừa Phong phải hoảng loạn?

Nghe thấy câu này ngay khi tỉnh lại, Du Thừa Phong vội nói với tâm trạng hãy còn sợ hãi:

- Đừng nói là hoảng loạn. Ta đã mấy lần tưởng phải vỡ tim mà chết rồi. Này nhé, đệ cứ nghĩ ở quanh đệ chọt xuất hiện toàn là những hình ảnh ma quái, chúng cứ chập chờn thoạt ẩn thoạt hiện, rồi còn luôn miệng gào thét nữa, đệ không...

Chợt dừng lời vì nhìn thấy bên cạnh Bất Thông hãy còn một người nữa. Du Thừa Phong ngồi bật dậy:

- Hà Thiên Lượng? Hoá ra chính là Hà huynh đã cứu ta?

Hà Thiên Lượng lắc đầu và đưa tay chỉ Bất Thông:

- Chính y đã cứu Du huynh. Nhưng cứu bằng cách nào, như ta vừa hỏi, y cũng không thể giải thích.

Du Thừa Phong kinh ngạc nhìn Bất Thông. Một lúc sau. Du Thừa Phong lắc đầu:

- Người ta nói, quân tử xa nhau đôi ba ngày đã thấy khác. Ta và đệ tính ra chỉ vỏn vẹn ba ngày không hề gặp, võ công của đệ không những tăng tiến bất ngờ mà ở đệ còn có nhiều điều khiến ta cơ hồ không nhận ra.

Bất Thông cười ngượng:

- Việc võ công đệ tăng tiến, ngay khi gặp lệnh sư, đệ nhất định nói. Nhưng bây giờ thì không được rồi.

Nghe nhắc đến sư phụ, Du Thừa Phong bật kêu:

- Phải rồi! Ta đang ở trong trận đồ, nếu người đã vào trận cứu ta chính là đệ thì gia sư đâu, sao đệ không...

Cứ nhìn vào vẻ mặt đang thiểu não của Bất Thông, Du Thừa Phong cũng dư biết ý nghĩ. Do đó, không những chỉ bỏ lửng câu nói mà Du Thừa Phong còn gào lên:

- Không được! Ta nhất định phải vào đó để cứu sư phụ. Ta không thể đứng yên nhìn sư phụ bị người khác hãm hại mà không có bất cứ hành động gì.

Phần thì biết chính Bất Thông cũng không dám mạo hiểm thêm lần nữa, phần thì chực nhớ đến những gì định làm nhưng chưa kịp làm, Hà Thiên Lượng vờ kêu:

- Du huynh không cần lo lắng nữa, Bạch bang chủ có lẽ đang ở ngay phía sau Thiên Nhất Trang.

Không chờ Bất Thông hoặc Du Thừa Phong hỏi, Hà Thiên Lượng đem chuyện một gã khất cái đã bất ngờ xuất hiện khi nãy ra sao kể cho cả hai nghe.

Vừa nghe xong, Du Thừa Phong vụt đứng lên và phóng người lao đi, sau khi ném lại một câu:

- Đệ tử bổn bang đã được lệnh chờ sẵn ở sau núi, nhất định gia sư đang ở đó.

Vút!

Nghe thế, đến lượt Hà Thiên LươÌ£ng hoang mang. Vì vậy, tuy phải chạy theo Du Thừa Phong nhưng Hà Thiên Lượng cố tình làm hiệu cho Bất Thông đừng chạy quá nhanh và hãy chạy ngang hàng với y.

Hiểu ý, Bất Thông dù cũng đang nôn nao muốn chạy thật nhanh đến phía sau núi để xem việc Bạch bang chủ đang ở đó là thực hay hư, nhưng vẫn phải chậm chân chờ Hà Thiên Lượng đến gần:

- Có chuyện gì sao, Hà huynh?

Hà Thiên Lượng khẽ bảo:

- Chúng ta cứ giữ khoảng cách vừa phải với Du Thừa Phong. Vừa có thể nhìn thấy y vừa không để y nghe những gì chúng ta cần nói.

Bất Thông thêm nghi hoặc:

- Phải chăng chuyên có liên quan đến gã khất cái là do Hà huynh bịa?

Hà Thiên Lượng giật mình, thầm khiếp sợ tài trí và tâm cơ quá sắc sảo của Bất Thông:

- Tuy không là bịa nhưng ta chưa nói hết những nghi ngờ của ta.

Chờ khi Hà Thiên Lượng nói rõ hơn về những thái độ đáng nghi ngờ của gã khất cái. Bất Thông lập tức nói ra những suy nghĩ của chàng:

- Nếu Cái Bang vì gặp nguy cần các phái mau chóng đến giúp thật sự, với bang quy nghiêm ngặt thì gã kia nhất định không thể có những thái đội kỳ quặc đó. Rõ ràng đây là một âm mưu và là một âm mưu rất bất lợi cho các phái, kể cả quý phái Hoa Sơn nữa. Sao Hà huynh không nói ngay những nghi ngờ cho lệnh sư biết?

Hà Thiên Lượng thở dài:

- Ta biết, rất có thể vì thái độ chần chừ của ta sẽ khiến các phái gặp những nguy cơ khó lường. Tuy nhiên, một là ta hoàn toàn không kịp nói rõ, chứ đừng bảo là giải thích, mọi người vừa nhìn thấy đã ào ào lao đi. Thứ hai, ta nói thật lúc đó ta cũng hoang mang, đến ta còn không dám tin vào ta nữa là phải giải thích cho ai khác.

Bất Thông quay đầu nhìn Hà Thiên Lượng:

- Hà huynh như còn điểm nào đó nghi ngờ nhưng chưa nói hết cho đệ biết?

Hit mạnh một hơi để tăng thêm đởm lược, Hà Thiên Lượng gật đầu:

- Đúng là còn! Đó là điều tiểu huynh đệ nhắc nhớ ta, có liên quan đến Điền Quy Nông.

Bất Thông chớp mắt vài lượt:

- Điền Quy Nông đã có những hành vi nào đáng nghi?

Ở phía trước, do Du Thừa Phong ngay khi được tin về sư phụ liền chạy ngược trở lại phía có lối vào sơn đạo, Du Thừa Phong vừa rẽ vào một góc khuất cạnh chân núi khiến Bất Thông và Hà Thiên Lượng ở phía sau không thể nhìn thấy được nữa, có tiếng Du Thừa Phong gầm lên:

- Lại là lão? Bất Thông đệ hãy nhanh chân lên nào!

Vừa mới dấn bước và tăng cước lực cũng ở góc khuất đó có tiếng chạm kình lọt vào tai Bất Thông.

Ầm!

Biết Du Thừa Phong mười phần đang gặp nguy đủ mười phần, Bất Thông chợt kêu to, có ý cho Hà Thiên Lượng nghe:

- Đó là hộ pháp của bọn hắc y nhân che kín mặt. Hà huynh phải cẩn trọng mới được.

Vút! Vút!

Cùng Hà Thiên Lượng vượt qua chỗ rẽ và lọt vào góc khuất, ngay khi Bất Thông nhìn thấy thân hình bất động của Du Thừa Phong đang nằm sống sượt trên nền đất thì bên tai chàng liền nghe tiếng cười ngạo nghễ của lão Mông Diện nhân:

- Ngươi muốn cẩn trọng cũng muộn rồi! Hãy ngoan ngoãn nằm xuống nào! Ha... ha...

Bằng khoé mắt, Bất Thông nhìn thấy lão Mông Diện nhân đang từ phía sau một tảng đá lớn xuất hiện. Và từ tay lão, một màn bạch vụ liền tung ra, phủ chụp kín toàn thân của chàng và của Hà Thiên Lượng nữa.

Bị lão xuất kỳ bất ý dùng Mê Hồn Vu chụp toàn thân, Bất Thông biết chàng dù bế khí quả nhiên cũng là muộn như lão vừa bảo. Vì thế, chàng đành tương kế tựu kế, hy vọng đến lúc tối hậu chàng vẫn còn một cơ hội chuyển bại thành thắng.

Với ý định này, chàng vừa bế khí để Mê Hồn Vu nếu đã thâm nhập thì chỉ thâm nhập ở mức độ tối thiểu, và vừa vờ loạng choạng ngã nghiêng như Hà Thiên Lượng cũng đang ngả nghiêng loạng choạng.

Huỵch! Huỵch!

Trước lúc hôn mê, chàng mãn nguyện khi nghe có tiếng cười của lão Mông Diện nhân vẫn lọt vào tai chàng...

17. Cứu Các Phái Anh Hùng Nghĩ Kế-diệt Ngô Công Mạo Hiểm Liều Thân

Tất cả đều ở trong một thạch động thật rỗng và có chung một tình trạng hoàn toàn giống nhau.
Đó là nhận định đầu tiên ngay khi Bất Thông tỉnh lại và mở mắt he hé để nhìn.

Cũng như chàng hiện giờ, người của bốn phái: Hoa Sơn, Thiếu Lâm, Võ Đang và Nga My dường như bị lũ thuộc hạ của lão Mông Diện nhân khiên vào ném cho nằm lẫn lộn vào nhau mà không cần phân biệt hoặc cố ý sắp xếp cho người của một phái được nằm theo một cụm.

Cứ như bên cạnh chàng mà nói, ngay trước mặt là một đệ tử Thiếu Lâm với tăng bào rộng thùng thình, ngang phía chân chàng là một vị tiểu sư thái với khăn trùm đầu đã bật ra để lộ những sợi tóc vừa dài vừa đen nhánh, nằm ngay dưới chân chàng là một tục gia đệ tử, chắc chắn phải là đệ tử của phái Hoa Sơn, còn phía sau chàng, nhờ có một phần nào của ống tay áo đạo bào đang hờ hững vắt qua người chàng nên chàng biết đó là đệ tử phái Võ Đang.

Do tư thế nằm nghiêng nên tầm thị tuyến của chàng bị hạn chế rất nhiều. Vì thế, dù chàng muốn tìm kiếm Du Thừa Phong hoặc Hà Thiên Lượng cũng không thể nào tìm thấy.

Tuy nhiên, chính nhờ vào việc bị ném nằm lẫn lộn như thế này nên chàng lập tức có thêm hai nhận định nữa. Thứ nhất, mọi người tuy gặp nguy nhưng chưa đến nỗi phải mất mạng, và họ bị khống chế là do tác động của Mê Hồn Vụ, đến lúc này họ chưa thể tỉnh lại. Thứ hai, bản thân chàng lúc này cũng không bị lão Mông Diện nhân liệt vào loại cần phải đề phòng, bằng không lão đã hạ sát chàng hoặc lão phải có lệnh giữ chàng ở một nơi biệt lập.

Đây chính là điều may cho chàng và chàng phải tận dụng nếu thật sự vẫn giữ nguyên ý định chuyển bại thành thắng.

Khẽ nhích động chân nguyên, chàng thoáng mừng, nhờ chàng kịp thời bế khí nên tuy bị Mê Hồn Vụ nhập phải hôn mê nhưng đến giờ này chàng đã tỉnh và còn nguyên chân lực như lúc chưa bị bắt.

Vẫn trong tư thế nằm nghiêng, chàng vừa dẫn lưu chân nguyên đi khắp các kinh mạch phòng khi hữu sự sẽ kịp thời động thủ, vừa ngưng thần nghe ngóng từng động tĩnh một.

Và tiếng động đã đến, rất tiếc, bọn hắc y nhân đến khá đông.

Bất Thông nghe có tiếng người ra lệnh:

- Cho bọn chúng dùng giải dược. Nhớ, phải chế trụ huyệt đạo bọn chúng trước, sau đó hãy nhét giải dược vào miệng.

Tiếng những bước chân di chuyển loạn xạ liền vang lên, chứng tỏ bọn hắc y nhân đang toả ra khắp thạch động để thi hành mệnh lệnh của gã kia.

Mới kịp nghĩ đây là cơ hội ngàn năm một thưở, Bất Thông đã thất kinh khi nghe gã kia lại lên tiếng:

- Mà này, bọn ngươi nhân tiện tìm cho ta một gã tiểu tử có tên gọi là Bất Thông. Gia phụ bảo phải giam y vào thạch lao. Tìm thấy y, bọn ngươi không cần giải độc cho y, tiến hành đi!

Chàng kêu thầm:

" Ta định chờ mọi người cùng tỉnh lại sẽ giúp họ giải khai huyệt đạo và nhất tề ra tay. Nhưng bây giờ không được nữa rồi. Trừ phi ta mạo hiểm, cứu được bao nhiêu hay bấy nhiêu.

Thế nhưng, số lượng người chắc chắn sẽ được chàng cứu không nhiều như chàng nghĩ. Vì sau mệnh lệnh thứ hai của tên hắc y nhân kia, thời gian ước chừng đủ cho bọn hắc y nhân vừa chế trụ huyệt đạo cho dùng giải dược chỉ khoảng mười mấy, hai mươi người là cùng, liền có tiếng bước chân tiến đến chỗ chàng nằm.

Vẫn he hé mắt để nhìn, chàng thấy một gã hắc y nhân đang lom khom vừa giải độc vừa chế huyệt đạo cho tiểu sư thái Nga My phái.

Chàng đang thầm mong, sao cho gã kia khoan hãy nhìn thấy càng và hãy giải độc cho vị tăng nhân kia đã, thì bất ngờ gã nọ đặt một chân ngang mặt chàng.

Biết thế là gã chọn chàng làm người kế tiếp, chàng đành phải ra tay thôi.

Chàng chồm dậy và chộp ngay vào khúc trì huyệt của gã:

- Ôi...

Tuy tiếng kêu của gã đã làm kinh động đến bọn kia nhưng may thay, túi giải dược của gã rơi xuống đất đã được chàng nhanh tay giữ lại.

Thật quả quyết chàng quật cho gã nọ một kình.

Bung!

Toàn thân gã lập tức bay về phía có một gã đang trong tư thế của một gã đầu lãnh.

Vù...

Đến lúc này gã đầu lãnh mới có thể phát hiệu lệnh:

- Y chính là tiểu tử Bất Thông. Chớ để cho y thoát.

Lập tức có hơn mười gã hắc y nhân lao vun vút vào chàng.

Vút! Vút!

Thạch động tuy rộng nhưng có quá nhiều nhân vật giang hồ bị vất nằm ngổn ngang nên vô tình làm cho Bất Thông không thể vận dụng Thái Cực Huyền Ảo Bộ.

Chàng đành phải tận lực giao đấu với lũ hắc y nhân:

- Hãy xem Tàng Long Phi Hổ Thức.

Vù... Vù...

Ào... Ào...

Ầm!

Vẫn biết mãnh hổ nan địch quần hổ, Bất Thông sau tiếng chạm kình liền giả vờ như kém lực phải bị chấn bay vào một góc thạch động.

Vút!

Bọn hắc y nhân hùng hổ lao theo:

- Chạy đi đâu?

Vút! Vút!

Vù... Vù...

Ào... Ào...

Nhìn thấy chúng cứ thản nhiên dẫm bừa quần hùng khi chạy đuổi theo chàng, Bất Thông phẫn nộ gầm lên:

- Bọn ngươi đều đáng tội chết! Đỡ!

Ầm! Ầm! Ầm!

Sau mấy chưởng liên hoàn nhưng không thể đẩy bật phe đối phương với những mười người, Bất Thông lại phải vờ bại để chạy đi.

Vút!

Lần này chàng có một chủ định khác. Vừa chạy chàng vừa đưa mắt tìm kiếm khắp thạch động. Và mỗi khi nhìn thấy nhân vật nào hoặc đã mở mắt hoặc đang chớp mắt, chàng biết đó là những người đã được giải độc và chỉ còn bị khống chế huyệt đạo, chàng liền cố ý chạy qua những người này.

Vút!

Ở phía sau, bọn hắc y nhân cứ ào ào bám sát:

- Ngươi chạy không thoát đâu! Hãy đỡ!

Vù... Vù...

Nhưng chàng vẫn thản nhiên đảo người khắp thạch động.

Với ý định sẵn có, khi chạy ngang qua chỗ của những người đã tỉnh, chàng nhẹ nhàng dùng chân chạm vào họ và giải khai huyệt đạo cho họ.

Vút!

Sau khi giải huyệt cho khoảng mười người, ý đồ của chàng đã bị gã đầu lãnh phát hiện.

Gã hô hoán:

- Không cần đuổi theo y. Hãy chú ý những kẻ được bọn ngươi cho dùng giải dược.

Và đích thân gã lao về phía Bất Thông:

- Tiểu tử đừng mong giở trò. Xem chiêu!

Vút!

Vù... Vù...

Đến lúc này chàng mới có dịp cười vang:

- Ngươi phát hiện chậm mất rồi! Hãy xem kìa. Lũ thuộc hạ của ngươi phen này phải khốn đốn! Ha... ha...

Nghe thế gã nọ vội quay đầu nhìn lại phía sau dù đang giữ nguyên chiêu trảo Quỷ Ảnh Nhiếp Tâm nhiều biến ảo.

Tiếng gầm của Bất Thông liền vang lên:

- Trúng!

Ào... Ào...

Phát hiện đã lầm kế trá nguỵ của Bất Thông, gã nọ phải quay đầu lại, chỉ để kêu lên một tiếng khiếp đảm:

- Chao ôi!

Thì...

Ầm!

Hự!

Tuy gã chưa chết nhưng dẫu sao gã cũng đã bị Bất Thông loại ra khỏi vòng chiến. Vì thế gã hậm hực nhìn Bất Thông lao vào lũ thuộc hạ của gã.

Bất Thông vừa quật kình vào một gã hắc y nhân vừa lớn tiếng hô hoán:

- Những vị đã được tại hạ giải huyệt hãy mau mau đi giúp những người khác khai giải huyệt đạo. Còn bọn này, hãy giao cho tại hạ xử lý! Đỡ!

Vù...

Ầm!

Khi nãy phải giao chiến trong tình trạng bị đối phương đông người ức hiếp khiến Bất Thông bất phục. Nên bây giờ có dịp cùng đối phương một chọi một, bao nhiêu sở học đều được chàng tung ra hết.

Chàng lại lao đến gã hắc y nhân thứ hai, kế đó:

- Phần của ngươi đây! Đỡ!

Vù...

Ầm!

Uy thế của chàng khiến gã đầu lãnh phải ngấm ngầm lén bỏ đi.

Tuy đã nhìn thấy nhưng Bất Thông vẫn ung dung nói với những nhân vật đã được giải khai huyệt đạo:

- Trên tay tại hạ là túi giải dược Mê Hồn Vụ, có vị nào nhận lấy, giải độc cho mọi người.

Đáp lại tiếng gọi của chàng, âm thanh của Hạ Uyển Nhu bỗng vang lên:

- Thiếu hiệp mau ném cho ta.

Chàng mừng rỡ ném đi:

- Cô nương cần nhất là phải tìm và giải độc cho lệnh sư huynh Hà Thiên Lượng. Tình thế này chỉ có y mới đủ trầm tĩnh để nghĩ cách đối phó. Mau chụp lấy này.

Vụt!

VưÌ¬a mơÌi neÌm tuÌi giaÌ0i dươÌ£c đi, chaÌ¬ng laÌ£i nghe thanh âm cuÌ0a gaÌ’ đâÌ¬u laÌ’nh vang lên:

- ĐaÌ’ không thêÌ0 thu duÌ£ng thiÌ¬ cưÌ giêÌt hêÌt, không tha, boÌ£n ngươi đưÌ¬ng ngâÌ¬n ngaÌ£i, tưÌ£ ta seÌ’ giaÌ0i thiÌch vơÌi gia phuÌ£ vaÌ¬ Môn chuÌ0. HaÌ¬nh đôÌ£ng đi!

Đưa măÌt nhiÌ¬n, Bất Thông thoaÌng kinh haÌ’i viÌ¬ không ngơÌ¬ sau môÌ£t luÌc boÌ0 đi gaÌ’ đâÌ¬u laÌ’nh đaÌ’ quay laÌ£i vơÌi hai mươi gaÌ’ hăÌc y, chưÌng toÌ0 thaÌ£ch đôÌ£ng naÌ¬y phaÌ0i laÌ¬ nơi boÌ£n chuÌng choÌ£n laÌ¬m truÌ£ sơÌ0.

VôÌ£i doÌ’i theo HaÌ£ UyêÌ0n Nhu, Bất Thông chơÌ£t hôÌi hâÌ£n viÌ¬ đaÌ’ baÌ0o naÌ¬ng tiÌ¬m vaÌ¬ giaÌ0i đôÌ£c cho HaÌ¬ Thiên LươÌ£ng trươÌc. Do phaÌ0i tiÌ¬m nên HaÌ£ UyêÌ0n Nhu không nhưÌ’ng không coÌ dip phuÌ£ thuôÌc cho nhưÌ’ng nhân vâÌ£t khaÌc, traÌi laÌ£i boÌ£n hăÌc y nhân coÌ¬n đang raÌo riêÌt đuôÌ0i theo vaÌ¬ tâÌn công naÌ¬ng.

Bất Thông phâÌ’n nôÌ£, lao vêÌ¬ phiÌa HaÌ£ UyêÌ0n Nhu:

- Cô nương mau neÌm tuÌi giaÌ0i dươÌ£c cho taÌ£i haÌ£. Nhanh lên!

VuÌt!

GaÌ’ đâÌ¬u laÌ’nh đoaÌn ra yÌ đôÌ¬ cuÌ0a chaÌ¬ng vôÌ£i haÌ£ lêÌ£nh:

- BoÌ£n ngươi không câÌ¬n ngăn caÌ0n y. DuÌ¬ coÌ giaÌ0i dươÌ£c y cuÌ’ng không coÌ cơ hôÌ£i giaÌ0i đôÌ£c cho bâÌt cưÌ ai, duÌ¬ chiÌ0 laÌ¬ môÌ£t ngươÌ¬i.

ĐoaÌ£n, gaÌ’ haÌ£ lêÌ£nh cho boÌ£n hăÌc y nhân mơÌi đêÌn:

- ChiÌ0 câÌ¬n năm ngươÌ¬i laÌ¬ đuÌ0 vây haÌ’m tiêÌ0u tưÌ0. SôÌ coÌ¬n laÌ£i, giêÌt hêÌt luÌ’ tưÌ£ xưng laÌ¬ danh môn chaÌnh phaÌi.

CaÌ0m nhâÌ£n sưÌ£ bôÌ triÌ cuÌ0a gaÌ’ đâÌ¬u laÌ’nh vưÌ¬a lơÌ£i haÌ£i vưÌ¬a quaÌ taÌ¬n đôÌ£c - ViÌ¬ nêÌu chaÌ¬ng thâÌ£t sưÌ£ biÌ£ năm tên hăÌc y nhân vây haÌ’m thiÌ¬ đuÌng như gaÌ’ noÌi chaÌ¬ng duÌ¬ muôÌn cuÌ’ng không bao giơÌ¬ coÌ cơ hôÌ£i raÌ0nh tay đêÌ0 giaÌ0i đôÌ£c cho bâÌt kyÌ¬ ai - Bất Thông đaÌ¬nh phaÌ0i coÌ môÌ£t haÌ¬nh đôÌ£ng maÌ¬ tưÌ¬ đâÌ¬u đêÌn giơÌ¬ chaÌ¬ng vâÌ’n côÌ traÌnh.

ChaÌ¬ng cươÌ¬i vang vaÌ¬ băÌt đâÌ¬u vâÌ£n duÌ£ng Thái Cực Huyền Ảo Bộ:

- Ngươi nghiÌ’ ta không laÌ¬m đươÌ£c điêÌ¬u đoÌ sao? HaÌ’y xem đây!

VuÌt!

MuôÌn vâÌ£n duÌ£ng bôÌ£ phaÌp naÌ¬y trong thaÌ£ch đôÌ£ng coÌ quaÌ nhiêÌ¬u ngươÌ¬i năÌ¬m ngôÌ0n ngang, Bất Thông đaÌ¬nh phaÌ0i dâÌ’m bưÌ¬a lên thân hiÌ¬nh cuÌ0a nhưÌ’ng ai vô tiÌ¬nh năÌ¬m đuÌng vaÌ¬o bôÌ£ viÌ£ chaÌ¬ng câÌ¬n đăÌ£t chân.

PhaÌt hiêÌ£n boÌng nhân aÌ0nh cuÌ0a chaÌ¬ng chơÌ£t nhoaÌ¬ đi, biêÌt laÌ¬ chaÌ¬ng thi triêÌ0n môÌ£t bôÌ£ phaÌp tôÌi diêÌ£u coÌ thêÌ0 thoaÌt đi khoÌ0i bâÌt kyÌ¬ sưÌ£ vây haÌ’m naÌ¬o duÌ¬ sưÌ£ vây haÌ’m đoÌ đươÌ£c bâÌt luâÌ£n bao nhiêu ngươÌ¬i thưÌ£c hiêÌ£n, gaÌ’ đâÌ¬u laÌ’nh vưÌ¬a giâÌ£n vưÌ¬a cuôÌng quyÌt hô hoaÌn:

- DôÌ¬n caÌ0 vaÌ¬o y! PhaÌ0i giêÌt cho đươÌ£c tiêÌ0u tưÌ0.

LâÌ£p tưÌc luÌ’ hăÌc y lao aÌ¬o aÌ¬o vêÌ¬ phiÌa chaÌ¬ng vaÌ¬ môÌ£t lâÌ¬n nưÌ’a boÌ£n chuÌng cưÌ giâÌ’m bưÌ¬a vaÌ¬o không biêÌt bao nhiêu laÌ¬ nhân vâÌ£t đang năÌ¬m ngôÌ0n ngang.

VuÌt! VuÌt!

PhaÌt hiêÌ£n boÌ£n chuÌng viÌ¬ phaÌ0i thưÌ£c hiêÌ£n theo mêÌ£nh lêÌ£nh gaÌ’ đâÌ¬u laÌ’nh nên vô hiÌ¬nh chung phaÌ0i boÌ0 loÌ0ng HaÌ£ UyêÌ0n Nhu vaÌ¬ nhiêÌ¬u nhân vâÌ£t vưÌ¬a hôÌ¬i tiÌ0nh, Bất Thông đăÌc yÌ goÌ£i HaÌ£ UyêÌ0n Nhu:

- ĐaÌ’ đêÌn luÌc giaÌ0i đôÌ£c cho moÌ£i ngươÌ¬i. Cô nương mau đoÌn tuÌi giaÌ0i dươÌ£c.

ChaÌ¬ng neÌm tuÌi giaÌ0i dươÌ£c trơÌ0 laÌ£i cho HaÌ£ UyêÌ0n Nhu. ĐôÌ¬ng thơÌ¬i, chaÌ¬ng coÌ¬n tung haÌ¬ng loaÌ£t kiÌ¬nh sâÌm seÌt vaÌ¬o luÌ’ hăÌc y nhân:

- KeÌ0 naÌ¬o ngăn caÌ0n ta, keÌ0 đoÌ phaÌ0i chêÌt! Xem chiêu!

VuÌ¬...

ÂÌ¬m!

AÌ¬o... AÌ¬o...

ÂÌ¬m!

ThâÌy iÌt nhâÌt coÌ ba tên hăÌc y nhân biÌ£ truÌng kiÌ¬nh phaÌ0i bâÌ£t ngưÌ0a ra, Bất Thông laÌ£i hô hoaÌn điêÌ0m chiÌ0:

- Trong ngươÌ¬i boÌ£n chuÌng cuÌ’ng coÌ giaÌ0i dươÌ£c chư viÌ£ mau nhanh tay đoaÌ£t lâÌy vaÌ¬ giaÌ0i đôÌ£c cho moÌ£i ngươÌ¬i.

SơÌ£ nhưÌ’ng nhân vâÌ£t chiÌnh phaÌi kia do sưÌ£ điêÌ0m chiÌ0 cuÌ0a chaÌ¬ng seÌ’ lâÌ¬n lươÌ£t giaÌ0i thoaÌt cho nhiêÌ¬u nhân vâÌ£t khaÌc, gaÌ’ đâÌ¬u laÌ’nh môÌ£t lâÌ¬n nưÌ’a toÌ0 roÌ’ sưÌ£ đôÌ£c aÌc:

- Mau neÌm Mê HôÌ¬n VuÌ£. NêÌu câÌ¬n, cưÌ phoÌng Ngô Công Phi ĐôÌ£c. Nhanh lên naÌ¬o!

ChaÌ¬ng caÌ¬ng nghe caÌ¬ng phâÌ’n nôÌ£, phaÌ0i vâÌ£n duÌ£ng toaÌ¬n bôÌ£ chân nguyên sơÌ0 hoÌ£c vaÌ¬o luÌ’ hăÌc y nhân:

- Song Long BaÌi VyÌ’! NgoÌ£c HôÌ0 PhuÌ£c CươÌc! Phi HôÌ0 TroÌc Vân! ĐơÌ’!

VuÌ¬... VuÌ¬...

AÌ¬o... AÌ¬o...

ÂÌ¬m! ÂÌ¬m! ÂÌ¬m!

VưÌ¬a chươÌ0ng vưÌ¬a cươÌc câÌ¬m naÌ’, Bất Thông đang như maÌ’nh hôÌ0 taÌ0 xung hưÌ’u đôÌ£t vaÌ¬o luÌ’ quâÌ¬n hôÌ0 khiêÌn luÌ’ hăÌc y nhân caÌ¬ng luÌc caÌ¬ng gơÌ¬m thân thuÌ0 quaÌ aÌ0o diêÌ£u cuÌ0a Bất Thông.

VaÌ¬ câÌ¬n phaÌ0i taÌ0 xung hưÌ’u đôÌ£t như vâÌ£y Bất Thông hâÌ¬u như không câÌ¬n biêÌt nơi chaÌ¬ng đăÌ£t chân laÌ¬ nơi naÌ¬o, đăÌ£t vaÌ¬o ai vaÌ¬ đăÌ£t vaÌ¬o bôÌ£ viÌ£ naÌ¬o trên thân thêÌ0 ngươÌ¬i đoÌ.

Do đoÌ bâÌt ngơÌ¬ tưÌ¬ dươÌi chân chaÌ¬ng coÌ tiêÌng ngươÌ¬i kêu lên oai oaÌi:

- Ôi chao! Sao Bất Thông đêÌ£ laÌ£i nheÌ¬ ta maÌ¬ đaÌ£p? BôÌ£ đi maÌ¬ không nhiÌ¬n sao?

Không câÌ¬n nhiÌ¬n xuôÌng, Bất Thông cuÌ’ng biêÌt đoÌ laÌ¬ thanh âm cuÌ0a ai. ChaÌ¬ng vôÌ£i kêu lên:

- ĐưÌ¬ng năÌ¬m đoÌ maÌ¬ than nưÌ’a! ĐaÌ£i huynh mau giuÌp đêÌ£ môÌ£t tay, đưÌ¬ng đêÌ0 luÌ’ aÌc câÌ0u kia kiÌ£p duÌ¬ng Mê HôÌ¬n VuÌ£, hoăÌ£c Ngô Công Phi ĐôÌ£c.

Du Thừa Phong lâÌ£p tưÌc hiêÌ0u tiÌ¬nh thêÌ. Y vuÌ£t đưÌng lên:

- LaÌ£i laÌ¬ boÌ£n hăÌc y? ĐươÌ£c! Phen naÌ¬y Du Thừa Phong ta phaÌ0i đoÌ¬i laÌ£i moÌn nơÌ£ boÌ£n ngươi đaÌ’ duÌ¬ng bâÌ’y lưÌ¬a phiÌ0nh quâÌ¬n huÌ¬ng! Xem đây!

VuÌt!

VuÌ¬... VuÌ¬...

CuÌ¬ng vơÌi tiêÌng quaÌt đâÌ¬y phâÌ’n nôÌ£ cuÌ0a Du Thừa Phong, Bất Thông caÌ0m thâÌy nheÌ£ nhoÌ’m khi nghe nhiêÌ¬u thanh âm khaÌc cuÌ’ng vang lên:

- A di đaÌ¬ phâÌ£t! BoÌ£n chuÌng đêÌ¬u laÌ¬ haÌ£ng aÌc nhân, không điêÌ¬u giÌ¬ không daÌm laÌ¬m. NgaÌ’ PhâÌ£t tưÌ¬ bi, đêÌ£ tưÌ0 phaÌ0i đaÌ£i khai saÌt giơÌi. Xem chiêu!

AÌ¬o... AÌ¬o...

- Nam mô a di đaÌ¬ phâÌ£t! Xin phâÌ£t tôÌ0 lươÌ£ng thưÌ, bâÌ¬n ni đaÌ¬nh phaÌ0i phaÌ£m vaÌ¬o câÌm điêÌ¬u saÌt sanh. HaÌ’y đơÌ’!

AÌ¬o... AÌ¬o...

SôÌ ngươÌ¬i đươÌ£c giaÌ0i dươÌ£c caÌ¬ng luÌc caÌ¬ng nhiêÌ¬u vaÌ¬ trong sôÌ đoÌ coÌ phâÌ¬n sưÌ0ng sôÌt khi nghe tiêÌng gâÌ¬m phâÌ’n nôÌ£ cuÌ0a HaÌ¬ Thiên LươÌ£ng vang lên:

- Điền Quy Nông! Ngươi tươÌ0ng ngươi che kiÌn măÌ£t laÌ¬ ta không nhâÌ£n ra ngươi sao? MôÌ£t phaÌ0n đôÌ¬ như ngươi đưÌ¬ng traÌch HaÌ¬ Thiên LươÌ£ng naÌ¬y trơÌ0 măÌ£t! ĐơÌ’!

VuÌ¬... VuÌ¬...

CuÌ¬ng môÌ£t luÌc vơÌi caÌi nhiÌ¬n cuÌ0a Bất Thông coÌ tiêÌng quaÌt hoÌ0i cuÌ0a Gia Cát Phàm vang lên cưÌ£c lơÌn:

- Thiên LươÌ£ng! Sao ngươi noÌi đoÌ laÌ¬ Điền Quy Nông, đaÌ£i sư huynh cuÌ0a ngươi? CoÌ đuÌng như ngươi noÌi không?

Trong khi Gia Cát Phàm lăng không lao vêÌ¬ phiÌa HaÌ¬ Thiên LươÌ£ng đang cuÌ¬ng môÌ£t gaÌ’ hăÌc y nhân giao chiêÌn, Bất Thông kiÌ£p nhâÌ£n ra đoÌ chiÌnh laÌ¬ gaÌ’ đâÌ¬u laÌ’nh đaÌ’ mâÌy lâÌ¬n ra nhưÌ’ng mêÌ£nh lêÌ£nh aÌc đôÌ£c.

CoÌ¬n đang baÌn tiÌn baÌn nghi, coÌ lyÌ naÌ¬o Điền Quy Nông daÌm laÌ¬m nhưÌ’ng chuyêÌ£n taÌ¬y điÌ¬nh như vâÌ£y. Bất Thông bôÌ’ng riÌt lên môÌ£t tiêÌng phâÌ’n hâÌ£n:

- HaÌ¬ huynh mau luÌ¬i laÌ£i! CâÌ0u tăÌ£c! Ngươi daÌm phoÌng Ngô Công Phi ĐôÌ£c thâÌ£t sao?

VưÌ¬a quaÌt chaÌ¬ng vưÌ¬a lao nhanh đêÌn. ThâÌ£t bâÌt ngơÌ¬, ngay khi Bất Thông hô hoaÌn, Gia Cát Phàm viÌ¬ đang đaÌ¬ lao đêÌn đaÌ’ lao ngay vaÌ¬o môÌ£t vâÌ£t đươÌ£c gaÌ’ đâÌ¬u laÌ’nh neÌm ra.

Viu...

ThâÌt kinh, chaÌ¬ng caÌ¬ng gaÌ¬o to hơn:

- Gia CaÌt tiêÌ¬n bôÌi!

ChaÌ¬ng laÌ£i tâÌ£n lưÌ£c lao nhanh hơn.

VuÌt!

Tuy đaÌ’ tâÌ£n lưÌ£c nhưng xem ra chaÌ¬ng không coÌ¬n caÌch naÌ¬o khaÌc đêÌ0 coÌ thêÌ0 chaÌ£m vaÌ¬o hoăÌ£c phaÌt kiÌ¬nh đâÌ0y bâÌ£t Gia Cát Phàm ra khoÌ0i viÌ£ triÌ chăÌc chăÌn phaÌ0i chêÌt.

VaÌ¬ chaÌ¬ng phaÌ0i sưÌ’ng sơÌ¬ đêÌn baÌ¬ng hoaÌ¬ng khi nghe lơÌ¬i HaÌ¬ Thiên LươÌ£ng bôÌ’ng kêu lên:

- Sư phuÌ£ không thêÌ0 chêÌt!

VaÌ¬ Bất Thông nhiÌ¬n thâÌy HaÌ¬ Thiên LươÌ£ng đaÌ’ quay laÌ£i đêÌ0 kiÌ£p vươn tay chôÌ£p vaÌ¬o vâÌ£t noÌ£.

Gia Cát Phàm đêÌn luÌc naÌ¬y mơÌi coÌ thêÌ0 thu hôÌ¬i chân lưÌ£c vaÌ¬ điÌ¬nh bôÌ£.

Tuy nhiên, vâÌ£t noÌ£ đaÌ’ biÌ£ HaÌ¬ Thiên LươÌ£ng chôÌ£p vaÌ¬o giưÌ’a loÌ¬ng baÌ¬n tay trong luÌc Gia Cát Phàm kinh hoaÌ¬ng kêu lên:

- ĐưÌ¬ng chaÌ£m vaÌ¬o, Thiên LươÌ£ng!

TiêÌng kêu cuÌ0a Gia Cát Phàm đaÌ’ muôÌ£n. VaÌ¬ HaÌ¬ Thiên LươÌ£ng vơÌi duÌ’ng lưÌ£c phi phaÌ¬m đôÌ£t nhiên nhaÌ0y xôÌ0 vaÌ¬o gaÌ’ hăÌc y đâÌ¬u laÌ’nh:

- Điền Quy Nông! Ta chêÌt thiÌ¬ ngươi cuÌ’ng chêÌt! Ha...ha...

VuÌt!

GaÌ’ hăÌc y không ngơÌ¬ HaÌ¬ Thiên LươÌ£ng laÌ£i nghiÌ’ ra biêÌ£n phaÌp naÌ¬y khiêÌn gaÌ’ phaÌ0i kinh haÌ’i:

GaÌ’ vung tay, theo baÌ0n năng quâÌ£t môÌ£t kiÌ¬nh vaÌ¬o HaÌ¬ Thiên LươÌ£ng:

VuÌ¬...

ÂÌ¬m!

ChươÌ0ng cuÌ0a gaÌ’ hăÌc y lâÌ£p tưÌc đâÌ0y băÌn thân hiÌ¬nh HaÌ¬ Thiên LươÌ£ng vêÌ¬ phiÌa sau.

VuÌ¬...

Bất Thông caÌ0m thâÌy gai khăÌp ngươÌ¬i khi nghe Gia Cát Phàm cươÌ¬i bi phâÌ’n:

- Phong Vân ThâÌ£p NhiÌ£ ChươÌ0ng? Điền Quy Nông! Không ngơÌ¬ ngươi duÌ¬ng caÌch naÌ¬y đêÌ0 baÌo đaÌp công lao giaÌo dươÌ’ng cuÌ0a ta. Sao laÌ£i laÌ¬ ngươi? Ha... ha...

SơÌ£ thân hiÌ¬nh cuÌ0a HaÌ¬ Thiên LươÌ£ng đaÌ’ biÌ£ nhiêÌ’m đôÌ£c seÌ’ truyêÌ¬n sang ai khaÌc vô tiÌ¬nh chaÌ£m vaÌ¬o, Bất Thông vôÌ£i vaÌ¬ng kêu lên:

- ToaÌ¬n thân HaÌ¬ Thiên LươÌ£ng đaÌ’ biÌ£ nhiêÌ’m đôÌ£c. MoÌ£i ngươÌ¬i đưÌ¬ng chaÌ£m vaÌ¬o.

VưÌ¬a kêu chaÌ¬ng vưÌ¬a di chuyêÌ0n hươÌng lao nhanh vaÌ¬o gaÌ’ hăÌc y đâÌ¬u laÌ’nh:

- Mau đêÌ¬n maÌ£ng cho HaÌ¬ huynh!

VuÌt!

VuÌ¬... VuÌ¬...

CuÌ¬ng luÌc đoÌ, Gia Cát Phàm chơÌ£t gâÌ¬m lên thiÌ£nh nôÌ£:

- SuÌc sinh phaÌ0i chêÌt!

VuÌ¬... VuÌ¬...

ChoÌ cuÌ¬ng căÌn giâÌ£u, gaÌ’ hăÌc y đâÌ¬u laÌ’nh biÌ£ dôÌ¬n vaÌ¬o tưÌ0 điÌ£a bôÌ’ng bâÌ£t lên tiêÌng gâÌ¬m:

- BoÌ£n ngươi nưÌ’a cuÌ’ng phaÌ0i chêÌt!

LâÌ£p tưÌc tưÌ¬ tay gaÌ’ aÌ¬o ra hai vâÌ£t, chiÌnh laÌ¬ Ngô Công Phi ĐôÌ£c.

Viu...

Viu...

Bất Thông chơÌ£t quăÌc măÌt vaÌ¬ vươn tay chôÌ£p cưÌng caÌ0 hai đôÌ£c vâÌ£t trong nôÌ’i kinh hoaÌ¬ng khiêÌp đaÌ0m cuÌ0a Gia Cát Phàm:

- Bất Thông! Ngươi...

Nhưng chaÌ¬ng cươÌ¬i khôÌc liêÌ£t cuÌ0a chaÌ¬ng bôÌ’ng vang lên:

- Ngươi điÌ£nh chaÌ£y sao, Điền Quy Nông? Ha... ha... ha....

Đang xoay lưng boÌ0 chaÌ£y, gaÌ’ đâÌ¬u laÌ’nh phaÌ0i kêu gaÌ¬o hoaÌ0ng loaÌ£n viÌ¬ biêÌt Bất Thông đang quyêÌt liêÌ£t baÌm theo gaÌ’:

- BoÌ£n ngươi coÌ¬n chơÌ¬ giÌ¬ nưÌ’a không duÌ¬ng Ngô Công Phi ĐôÌ£c giêÌt hêÌt boÌ£n chuÌng? HaÌ’y neÌm mau!

Bất Thông đaÌ’ đuôÌ0i kiÌ£p gaÌ’ nhưng caÌnh tay đang vươn ra cuÌ0a chaÌ¬ng ngay luÌc đoÌ phaÌ0i dưÌ¬ng laÌ£i.

Xoay chuyêÌ0n yÌ nghiÌ’ thâÌ£t nhanh, Bất Thông tưÌc tôÌc quay phăÌt laÌ£i.

ĐuÌng như chaÌ¬ng nghiÌ’, luÌ’ hăÌc y nhân đang cho tay vaÌ¬o boÌ£c aÌo. ViêÌ£c chuÌng seÌ’ phoÌng ra nhưÌ’ng con Ngô Công Phi ĐôÌ£c chiÌ0 laÌ¬ điêÌ¬u săÌp xaÌ0y ra không bao lâu.

Bất Thông vơÌi yÌ điÌ£nh đang diêÌ’n ra trong tâm cưÌ huÌ¬ng huÌ£c lao vaÌ¬o luÌ’ hăÌc y nhân.

ThêÌ laÌ¬, cưÌ môÌ’i lâÌ¬n boÌ£n hăÌc y nhân phoÌng Ngô Công Phi ĐôÌ£c ra thiÌ¬ Bất Thông ngang nhiên vươn tay chôÌ£p cưÌng.

ChuÌng nhanh bao nhiê chaÌ¬ng cuÌ’ng nhanh bâÌy nhiêu!

VaÌ¬ chiÌ0 sau vaÌ¬i lươÌ£t chơÌp măÌt, khi đaÌ’ thu toaÌ¬n bôÌ£ nhưÌ’ng con Ngô Công Phi ĐôÌ£c vaÌ¬o loÌ¬ng baÌ¬n tay traÌi, Bất Thông liêÌ¬n tuôn môÌ£t traÌ¬ng cươÌ¬i bi huÌ¬ng:

- BoÌ£n chuÌng đaÌ’ hêÌt Ngô Công Phi ĐôÌ£c rôÌ¬i! ViêÌ£c thu thâÌ£p boÌ£n chuÌng taÌ£i haÌ£ xin giao cho chư viÌ£! CoÌ¬n taÌ£i haÌ£, ha... ha... ha...

VuÌt!

TưÌ¬ luÌc nhiÌ¬n thâÌy nhưÌ’ng haÌ¬nh vi cuÌ0a chaÌ¬ng, iÌt nhiêÌ¬u giÌ¬ nhưÌ’ng nhân vâÌ£t voÌ’ lâm đương diêÌ£n cuÌ’ng đaÌ’ đoaÌn biêÌt kêÌt cuÌ£c giÌ¬ seÌ’ xaÌ0y đêÌn cho chaÌ¬ng! Do đoÌ, coÌ khaÌ nhiêÌ¬u ngươÌ¬i không hêÌ¬ thâÌy kinh ngaÌ£c khi thâÌy chaÌ¬ng tưÌ£ yÌ boÌ0 đi! BâÌt quaÌ trong tâm triÌ hoÌ£ không thêÌ0 không xuâÌt hiêÌ£n nhưÌ’ng suy nghiÌ’ vêÌ¬ nghiÌ’a cưÌ0 cao caÌ0 cuÌ0a chaÌ¬ng! VaÌ¬ tưÌ¬ nhưÌ’ng suy nghiÌ’ đoÌ, hâÌ¬u hêÌt moÌ£i ngươÌ¬i đêÌ¬u ngươÌ’ng môÌ£ chaÌ¬ng, đôÌ¬ng thơÌ¬i hoÌ£ ơÌ0 hoÌ£ cuÌ’ng xuâÌt hiêÌ£n nhưÌ’ng tâm traÌ£ng phâÌ’n nôÌ£.

HoÌ£ dôÌ¬n nhưÌ’ng phâÌ’n nôÌ£ đoÌ vaÌ¬o nhưÌ’ng chiêu thưÌc vaÌ¬ daÌ¬nh nhưÌ’ng chiêu thưÌc đoÌ cho luÌ’ hăÌc y nhân!

MôÌ£t trâÌ£n tưÌ0 chiêÌn vaÌ¬ thaÌ0m saÌt liêÌ¬n xaÌ0y ra giưÌ’a nhưÌ’ng nhân vâÌ£t voÌ’ lâm chiÌnh phaÌi vaÌ¬ boÌ£n hăÌc y nhân không roÌ’ xuâÌt xưÌ.

NhưÌ’ng thanh âm cuôÌ¬ng nôÌ£ cưÌ liên hôÌ¬i kyÌ¬ trâÌ£n vang lên taÌ£o thêm phâÌn khiÌch cho nhưÌ’ng giÌ¬ đang diêÌ’n ra!

Đang khi đoÌ, trong khi moÌ£i ngươÌ¬i dôÌ¬n toaÌ¬n bôÌ£ nôÌ’ lưÌ£c vaÌ¬o viêÌ£c saÌt phaÌ£t, dươÌ¬ng như không coÌ bâÌt kyÌ¬ ai nhiÌ¬n thâÌy coÌ môÌ£t ngươÌ¬i đang len leÌn boÌ0 đi! ĐoÌ laÌ¬ môÌ£t nưÌ’ lang, naÌ¬ng vưÌ¬a đưa tay gaÌ£t lêÌ£ vưÌ¬a quaÌ0 quyêÌt chaÌ£y theo hươÌng Bất Thông đaÌ’ chaÌ£y đi.

VuÌt!

Tuy vâÌ£y, vâÌ’n coÌ ngươÌ¬i nhiÌ¬n thâÌy haÌ¬nh đôÌ£ng lăÌ£ng leÌ’ cuÌ0a nưÌ’ lang naÌ¬y! VaÌ¬ ngươÌ¬i nhiÌ¬n thâÌy cuÌ’ng laÌ¬ môÌ£t nưÌ’ nhân nên naÌ¬ng ta cuÌ’ng phaÌ0i thương caÌ0m đêÌn đêÌ0 rơi môÌ£t gioÌ£t lêÌ£!

GioÌ£t lêÌ£ rơi ra laÌ¬m HaÌ£ UyêÌ0n Nhu giâÌ£t miÌ¬nh! VaÌ¬ naÌ¬ng bôÌ’ng nghiêÌn răng lao thăÌ0ng vaÌ¬o môÌ£t gaÌ’ hăÌc y nhân ơÌ0 gâÌ¬n naÌ¬ng nhâÌt.

CuôÌ¬ng đôÌ¬ aÌc đôÌ£c! ĐơÌ’!

VuÌ¬...

18. Đang Bấn Loạn Lại Gặp Mỹ Nhân-cảnh Bẽ Bàng Dở Cười Dở Khóc

Đang chạy như ma đuổi, Bất Thông bỗng dừng lại và quét mắt nhìn khắp nơi!
Sắc mặt chàng bỗng để lộ vẻ hài lòng khi mục quang chạm phải thạch thất nằm ở một nơi thật kín đáo!

Không hề chậm, chàng lao nhanh vào thạch thất đó!

Vút!

Ngay khi lọt vào thạch thất, một lần nữa chàng đảo mắt nhìn toàn bộ thạch thất bằng những cái nhìn dò xét!

Và lần này, sau khi biểu lộ sự hài lòng, Bất Thông vẫn nắm chặt lũ Ngô Công trong lòng bàn tay hữu và dùng tay tả để thực hiện những việc chàng định thực hiện!

Tuy nhiên, ngay khi chàng nhặt hòn đá đầu tiên nhưng chưa kịp chèn vào lối xuất nhập thạch động, chàng bỗng kinh ngạc khi thấy Thanh Y mỹ nhân đang đứng ngay trước mặt!

Chàng càng thêm kinh ngạc khi nghe Thanh Y mỹ nhân đang thốt ra tiếng kêu biểu lộ sự kinh ngạc:

- Là ngươi? Ngươi vẫn còn sống thật sao?

Hiểu rõ lời nói của nàng có hàm ý gì, chàng thoáng ngỡ ngàng:

- Hoá ra không phải cô nương đã giúp tại hạ giải độc? Lạ thật! Vậy thì ai là ân nhân của tại hạ?

Thanh Y mỹ nhân cũng phải ngớ người:

- Là ai thì ta không thể biết nhưng gặp lại ngươi quả là điều may! Ta muốn hỏi ngươi về một người, đó là ...

Đang nói, nàng chợt đổi giọng:

- Uý! Ngươi bị sao nữa rồi?

Bất Thông với sắc diện nhợt nhạt bỗng kêu lên:

- Cô nương mau tránh xa! Trong tay tại hạ là...

Nhìn vào bàn tay đang nắm chặt của Bất Thông, Thanh Y mỹ nhân kinh hãi:

- Ngô Công Phi Độc? Lần đó, khi chất độc công phạt, ngươi cũng có sắc diện như bây giờ! Phải chăng ngươi vừa chạm chán lão Mông Diện nhân độ nào? Lão đâu? Ta đang tìm lão đây?

Dù hiểu rõ nàng muốn tìm lão cẩu hộ pháp kia là với mục đích gì nhưng chàng vẫn phải tiếp tục gào lên, thật khẩn trương và bức thiết:

-Trong tay tại hạ không phải chỉ có một con Ngô Công Phi Độc! Vì sợ chúng sẽ tiếp tục di họa cho nhiều người, tại hạ cố ý chui vào đây để tự huỷ cùng với chúng! Cô nương đừng chần chứ nữa! Kẻo tại hạ không kịp phong bế thạch thất này!

Vừa lùi lại, Thanh Y mỹ nhân vừa lẩm bẩm:

- Hoá ra vì có ý định này nên ngươi cố tình chui vào đây? Lần này ngươi liều mạng là để cứu ai?

Lúc đó Bất Thông thêm kinh hãi khi có một tiếng kêu khẩn thiết vang lên:

-Bất Thông! Thiếu hiệp đang ở đâu?

Nghe rõ thinh âm này và biết là do ai phát ra, Bất Thông liền quả quyết chèn hòn đá đang cầm bên tay tả vào cửa động!

Sau đó, chàng càng lúc càng vội vàng nhặt lấy nhặt để nhiều hòn đá và chèn nhanh vào cửa động!

Cạch! cạch!..

Hành động này của chàng tuy nhanh nhưng vẫn chậm nếu so với người vừa chạy đến vừa gọi một cách bi thương:

- Thiếu hiệp dám vì mọi người mà nhân lấy cái chết, hãy cho Thuý Đình này được đồng số phận, Bất Thông! Thiếu hiệp đang ở đâu?

Thanh Y mỹ nhân có phần nào đoán ra vội nói với chàng:

- Càng lúc ngươi càng làm ta ngạc nhiên! Lúc nào ngươi cũng liều thân như vậy sao?

Không muốn giải thích và cũng không còn thời gian để giải thích, chàng vẫn tiếp tục thực hiện ý định, đồng thời nói với Thanh Y mỹ nhân:

- Nếu cô nương không chịu tránh xa nơi này đừng trách tại hạ phải có những lời thô lỗ xúc phạm đến cô nương!

Lúc đó, những tiếng kêu khẩn thiết của Khả Thuý Đình vang lên càng lúc càng gần và điều đó đột nhiên làm cho Thanh Y mỹ nhân phải nở nụ cười kì bí:

- Người Trung Nguyên các ngươi như ta đã biết là những hạng người bất nghĩa, uý tử tham sanh! Ta không tin vào những gì nàng kia vừa nói! Và ta càng không tin nàng kia sẵn sàng chấp nhận cái chết cùng ngươi và như ngươi!

Thấy Thanh Y mỹ nhân vẫn ngang nhiên đứng trước cửa động, chẳng khác nào muốn ám thị nơi chàng đang định táng thân cho Khả Thuý Đình đang chạy đến thế nào cũng nhận thấy, Bất Thông chợt căm ghét nàng và bất ngờ thốt ra những lời lẽ khiếm nhã:

- Tiện tỳ! có phải ngươi muốn ta thoá mạ ngươi như thế này ngươi mới chịu bỏ đi ? Ta cho ngươi biết, một mình ta chết là đủ lắm rồi! Nếu vì ngươi mà Khả Thuý Đình phải bị uổng mạng, ta quyết không buông tha ngươi!

Thanh Y mỹ nhân động nộ định phát tác! Nhưng kịp nghĩ lại, nàng bỗng cười lạt:

- Đằng nào ngươi cũng là kẻ sắp chết, ta không những không trách ngươi, mà coÌ¬n quyết không buông bỏ ý định!

Dứt lời, Thanh Y mỹ nhân bỗng vận lực vào thanh âm để hô hoán thật to:

- Bất Thông đang ở đây!

Thất kinh, Bất Thông định lao vọt ra, hy vọng sẽ kịp tìm một chỗ khác cũng kín đáo như nơi này để tự vùi thây!

Nào ngờ, đã có tiếng Khả Thuý Đình vang đến:

- Bất Thông! Hãy để Thuý Đình này cùng chết với thiếu hiệp!

Uất hận vì chính Thanh Y mỹ nhân đã gây ra chuyện này, Bất Thông bỗng hộc lên một tiếng và phải ngã lùi vào phần cuối thạch thất.

Huỵch!

Nơi chàng vừa ngã vào đáng lẽ phải là một vách đá vững chắc thì trái lại đó chỉ là một khoảng không đã bị một hòn đá lớn che khuất!

Đang chấp chới về sự biến mất bất ngờ này chàng nhìn thấy Khả Thuý Đình từ bên ngoài lao xộc vào, làm cho những hòn đá được chaÌ¬ng chèn vào cửa động phải đổ rơi tung toé!

Có cảm nhận khoảng không ở phía sau chính là nơi bắt đầu cho một vực sâu thăm thẳm, không nói không rằng chàng cố tình bật ngã luôn vào đó!

Và chàng nhận định không lầm, một miệng vực đang há miệng để nuốt chaÌ¬ng vào khoảng không vô tận đó!

Đến lúc đó , chàng vừa mơ hồ nhìn thấy có một người lao theo chàng, vừa nghe tiếng kêu đầy kinh hoàng của Thanh Y mỹ nhân:

- Bọn ngươi thật sự không sợ chết? Ta đã sai rồi sao?

Vù...

Dù đang rơi xuống càng lúc càng nhanh, nghĩa là cái chết đang đến quá gần nhưng Bất Thông vẫn cứ áy náy không yên! Và chàng đành bất lực khi biết rằng đó là Khả Thuý Đình tự tìm lấy cái chết mà chàng thì không còn cách nào khác để ngăn cản!

Mang theo tâm trạng này, Bất Thông ngay sau đó chìm vào màn đêm đen vĩnh hằng.*** - Khả cô nương?

Tiếng kêu bỗng bật ra khỏi miệng làm Bất Thông giật mình choàng tinh!

Và cũng tiếng kêu đó, những gì còn chất chưÌa trong tiềm thức của chính chàng đã bắt chàng phải đưa mắt nhìn quanh!

Cái nhìn của chàng tuy không là cái nhìn của một người dành để thưởng ngoạn những cảnh tượng xa lạ nhưng cuối cùng chính những cảnh tượng đang hiển hiện trước mắt chàng buộc chàng phải có cái nhìn thưởng ngoạn đó!

Vì sự thật là vậy, nơi chàng đang hiện hữu quả nhiện có nhiều cảnh tượng mà dường như từ thủa bé thơ cho đến giờ bản thân chàng chưa một lần nhìn thấy!

Trước hết, ngay bên caÌ£nh chàng là một đầm nước mà mặt nước đang phẳng lặng kia chính là một mặt gương có thể giúp chàng nhìn rõ mọi cảnh ở bên trên. Và chỉ cần nhìn lên trên hoặc nhìn vào mặt nước, Bất Thông lập tưÌc minh bạch tại sao chàng đã rơi vào một vực sâu nhưng vào lúc này chàng vẫn sống và là sống một cách nguyên vẹn! Chỉ có một cách giải thích, chàng đã gặp một may mắn đã rơi đúng vào đầm nước. Nhờ vậy hiện giờ chàng vẫn sống.

Thế nhưng tại sao chàng không chết vì chất độc của những con Ngô Công Phi Độc? Và taÌ£i sao, chàng đã kêu, đã đưa mắt tìm kiếm nhưng không hề nhìn thấy bóng dáng của Khả Thuý Đình?

Khoan tìm hiểu vội về nguyên nhân khiến chàng thoát chết vì độc vật, chàng đứng bật lên và định chạy vòng qua đầm nước để đến phía bên kia là nơi đang có một lối đi, cặp theo một dòng nước uốn khúc xuất phát từ đầm nước!

Chưa kịp bước đi dù chỉ là một bước, Bất Thông phải kinh hoàng đứng lại khi có một thanh âm bỗng vang lên:

- Ngươi định đi đâu?

Quay đầu về phía có thanh âm phát ra, chàng ngơ ngác nhìn vào một động khẩu âm u chỉ cách chàng chưa đầy một trượng. Đó là nơi duy nhất có thể có thanh âm phát ra mà chàng không thể tìm ra người phát thoại. Chàng nhìn vào đó và lên tiếng:

-Tôn giá là ai? Và nếu vãn bối đoán không lầm, tôn giá là người...

Thanh âm nọ lại vang ra, cắt ngang câu đang nói của Bất Thông:

- Ta là người hỏi và ta đang chờ câu trả lời của ngươi! Nói đi, ngươi đang định đi đâu?

Lập tức chàng có hai nhận định! Thứ nhất, thanh âm này phải do nữ nhân phát ra! Thứ hai, dù là nữ nhân nhưng người này có tính khí vừa cương liệt vừa kém nhẫn nại!

Chàng vẫn nghĩ, dẫu sao đây cũng là người đã giúp chàng thoát chết vì độc, chàng nên nhẫn nại và có chịu khó giải thích một ít cũng không sao. Chàng đáp:

- Cùng rơi từ trên kia xuống với vãn bối hãy còn một người nữa! Vì không trông thấy nàng nên vãn bối muốn đi tìm!

Chàng vừa dứt lời, từ trong động khẩu âm u bỗng có tiếng Khả Thuý Đình vang lên:

- ĐaÌ£i nương chịu tin lời tiểu nữ chưa? Bất Thông đâu phải hạng người như đại nương đêÌ¬ quyết?

Chàng giật mình:

- Khả cô nương? Cô nương vẫn bình yên thật sao? Vậy tại hạ đã nghĩ...

Tiếng nói khi nãy lại vang lên:

- Ngươi khoan vội mừng, Thuý Đình! Như ngươi nói, y là người có bản lãnh khá cao minh, biết đâu vì y phát hiện là ngươi đang cùng ta ẩn trong Đoạn Trường Động nên y vờ có thái độ quan tâm? Chứ thật tâm y chỉ muốn tìm lối thoát cho riêng y?

Có phần ngơ ngác, Bất Thông chợt kêu lên:

- Khả cô nương! Vị tiền bối ấy muốn ám chỉ điều gì? Tại sao cô nương cố tình ẩn nấp khiến tại hạ phải lo lắng?

Vẫn ẩn thân ở trong một nơi được gọi là Đoạn Trường Động, Thuý Đình nói vọng ra:

- Do đại nương trước đây đã từng bị dối lừa và người lừa dối lại chính là phu quân nên đại nương không tin...

Thanh âm của nữ nhân kia lại vang lên cắt ngang...

- Ta đã có cách khác thử lòng y! Thuý Đình! Ngươi cứ yên tâm! Đã có ta ở đây, một là y phải tuân theo mọi sắp đặt của ta, hai là y phải bị xử trị nếu y đúng là kẻ bội bạc như ta dự đoán!

Hai chữ bội bạc vừa lọt vào tai, Bất Thông lập tức có cảm giác bất ổn!

Và đúng như cảm giác của chàng, nữ nhân nọ đột nhiên hỏi:

- Ngươi là Bất Thông? Được, ngươi nghe ta hỏi đây. Ngươi nghĩ như thế nào về Thuý Đình?

Hoang mang, chàng đáp mà không rõ chàng đáp gì?

- Khả cô nương ư? Là đệ tử của một danh môn chính phái và còn được xếp vào hàng Hoa Sơn Thất Nghĩa, Khả cô nương có thể nói là một nữ hiệp đáng được ngưỡng mộ!

Thanh âm kia có phần gắt gỏng:

- Ta không hỏi về phương diện võ học!

Chàng thêm hoang mang:

- Vậy tiền bối muốn hỏi về phương diện gì?

-Hừ! Ngươi đừng vờ vĩnh, làm như không biết! Hãy mau đáp xem nào!

Chàng nhăn mặt:

- Vãn bối không hề vờ vĩnh! Sao tiền bối không hỏi rõ hơn?

Thanh âm nọ thật sắc lạnh:

- Được! Ta sẽ hỏi rõ hơn! Và ngươi hãy liệu hồn, nếu ngươi cố tình lẩn tránh, không chịu đáp thật lòng thì đừng trách ta sao quá độc ác! Nghe đây, ta chỉ muốn biết một điều, ngươi có yêu Thuý Đình như Thuý Đình đã yêu ngươi?

Có tiếng Thuý Đình hoảng loạn:

- Đại nương...

Nhưng nữ nhân kia nhất định không cho Thuý Đình nói:

- Ngươi không cần phải nói! Tâm tư của ngươi thế nào, chính ngươi đã giãi bày với ta! Bọn nam nhân đa phần là bội bạc, dù hắn có thú nhận là yêu ngươi, lời của hắn chỉ đáng tin có một phần! Nhưng không sao, đã có ta là người từng trải, lời nói dối của hắn sẽ không qua mắt ta! Nếu hắn thật lòng yêu ngươi, ta sẽ biết và sẽ giúp hai ngươi thành toàn ý nguyêÌ£n! Ngược lại...

Đã hiểu rõ điều gì đang xảy ra, Bất Thông lập tức lên tiếng:

- Tiền bối hãy yên tâm! Bình sinh vãn bối chưa làm điều gì phải thẹn với lòng! Nếu đó là điều tiền bối muốn biết, vãn bối xin đáp thẳng: Vãn bối chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tư tình nhi nữ, yêu Thuý Đình hay yêu ai khác, vãn bối chưa bao giờ bận tâm về điều đó!

Một tiếng rít lanh lảnh liền vang ra:

- Quả nhiên ta đoán không sai! Phường bội bạc như ngươi có bị ta giết cũng là đúng!

Vút!

Vù...vù...

Cùng với một bóng người lao ra từ động khẩu âm u, một lực đạo cực mạnh cũng xuất hiện, quật bủa vào người chàng!

Bất Thông vẫn nhớ ân giải độc, đành lạng người dịch tránh.

Vút!

Bị hụt chiêu một cách bất ngờ, bóng nhân ảnh bây giờ đã bộc lộ rõ là một phụ nhân với mái tóc đã điểm sương cứ phẫn nộ rít lên:

- Ngươi tránh thử một lần nữa xem!

Vù... vù...

Bất Thông chợt nhận ra thân thủ của phụ nhân có điều gì đó quen thuộc nhưng là quen như thế nào thì ngay lúc này chàng không kịp nghĩ ra! Do đó, chàng cố tình tránh một lần nữa.

Vút!

Sau hai lượt phát chiêu nhưng vẫn chưa chạm được vào chàng dù chỉ là chéo áo, phụ nhân nọ thêm cuồng nộ:

- Thảo nào ngươi không kém phần ngạo mạn! Được lắm! Vậy là ta không phải nhân nhượng nữa! Hãy đỡ...

Bất ngờ có một bóng người cũng từ trong động khẩu âm u lai ra và ôm chặt phụ nhân! Người này còn tấm tức bảo:

- Đại nương xin đựng ngộ nhận! Tâm tình của tiểu nữ, y chưa hề biết! Lời nói của y là lời nói thật !

Bị ôm giữ, phụ nhân đương nhiên không thể phát chiêu!

Vừa dừng lại, phụ nhân vừa đưa tay xoa vào đầu Thuý Đình:

- Ngươi đừng quá khờ dại! Ngươi và hắn nào phải chưa một lần đối mặt? Cho dù ngươi chưa nói, chưa thổ lộ tâm can nhưng qua việc ngươi quyết liều mình cùng hắn chịu chung số phận không lẽ hắn không biết mà phải đợi ngươi nói ? Người như hắn, ngươi bất tất phải xin cho hắn!

Đến lúc này, Bất Thông mới có dịp nhìn thấy rõ Khả Thuý Đình! Và không nhìn thấy thì thôi, đã thấy rồi chàng kêu lên kinh hãi:

- Khả cô nương! Diện mạo của cô nương...

Cùng một lúc với việc Khả Thuý Đình cố tình dụi mặt vào người phu nhân kia để giấu đi diẹn mạo đang có nhiều vết sẹo ghớm ghiếc, phu nhân kia cũng quắc mắt nhìn chàng:

- Ngươi đừng làm ra vẻ quan tâm y! Nếu không phải vì yêu ngươi, quyết chịu chung số phận với ngươi, y đâu ra nông nỗi này?

Bất Thông vẫn thảng thốt:

- Sao diện mạo của cô nương lại bị phá huỷ? Có phải khi rơi xuống, cô nương đã va vào đá?

Phu nhân bật quát:

- Câm! Ngươi có ý gì khi muốn y phải va vào đá? Ngươi chỉ muốn y chết vì tan xương nát thịt sao?

Chàng hết cả nhẫn nại:

- Nếu biết tiền bối còn một lời nói nào hàm hồ tương tự, đừng trách vãn bối phải trở mặt, lấy oán báo ân!

Giật mình vì không ngờ lại được nghe một câu nói hăm doạ từ một người không được quyền nói, phụ nhân bất ngờ hất mạnh tả thủ, do hữu thủ đang bị Khả Thuý Đình bấu vào làm chỗ tựa:

- Ngươi dám ư? Ta...

Thật nhanh, Thuý Đình bỗng đứng lên khiến tả thủ của phụ nhân phải bị chính thân hình của Thuý Đình che chắn! Thuý Đình còn nói:

- Có lẽ y không biết những gì đã xảy ra, đại nương đừng vội trách y!

Hậm hực thu tay về, phụ nhân nói qua đôi hàm răng cứ nghiến vào nhau ken két:

- Ngươi muốn biết tại sao diện mạo y bị phá huỷ? Vậy thì nghe đây, tất cả là do ngươi! Y đâu được như ngươi là bản thân có thể kháng lại bách độc? Vì thế...

Chàng bàng hoàng:

- Kháng lại bách độc? Tiền bối muốn ám chỉ vãn bối?

Phụ nhân cau mặt:

- Bản thân của ngươi, ngươi phải tự biết mới phải? Sao ngươi lại hỏi ta?

Chàng ấp úng:

- Vãn bối... vãn bối không hề biết điều này! Vì nếu vãn bối biết, vãn bối đâu phải... đâu phải vất vả tìm chỗ chết!

- Hừ! Lời ngươi nói chỉ có trẻ lên ba mới tin! Theo Thuý Đình thuật lại, đúng là ngươi sau khi thâu tóm toàn bộ Ngô Công Phi Độc ngươi đã đột nhiên bỏ chạy! Đến khi y đuổi theo mới phát hiện ngươi đang cùng một ả tuyệt sắc nào đó đôi co! Và có lẽ vì hận ngươi là kẻ bội bạc nên ả nọ bất ngờ xuống tay, xô ngươi vào vực? Ngươi không phủ nhận chứ?

Chàng càng nghe càng vỡ lẽ, và càng vỡ lẽ thì càng cảm thấy khó tin. Do đó, thay vì đáp lời hoặc giải thích cho phụ nhân kia nghe, chàng lên tiếng hỏi Thuý Đình:

- Lúc bọn hắc y nhân phóng Ngô Công Phi Độc, cô nương thấy thái độ của tại hạ thế nào?

Khả Thuý Đình chợt quay nửa mặt về phía Bất Thông! May thay nửa mặt bên này của nàng vẫn còn nguyên vẹn, không mang những vết sẹo xấu xa như nửa bên kia:

- Đương nhiên là tiểu nữ có nhìn thấy thái độ của thiếu hiệp là kinh hãi vì Ngô Công Phi Độc.

Chàng gật đầu:

- Không sai! Tại hạ đúng là rất kinh hãi! Vì thế, tại hạ rất phẫn nộ khi nhìn thấy lệnh sư huynh phải chết vì Ngô Công Phi Độc!

- Nhưng sau đó thiếu hiệp đã ngang nhiên chộp giữ tất cả những con Ngô Công Phi Độc do bọn chúng phóng ra?

Chàng cũng gật đầu :

- Đúng vậy! Và nguyên nhân tại sao, cô nương biết không? Đó là do hành vi cao cả của Hà Thiên Lượng đã khiến tại hạ có đởm lược đó! Lúc đó, tại hạ chỉ nghĩ duy nhất có một điều, nếu không có cách nào huỷ diệt hoặc hoá giải lũ độc vật đó, không riêng gì tại hạ, toàn bộ những người đương diện đều phải chết! Và tại hạ lập tức có quyết định, nếu Hà Thiên Lượng dám hy sinh thì tại sao một kẻ không hề vướng bận điều gì như tại hạ không chết thì sẽ có nhiều người phải chết!

Nhìn sắc mặt của chàng, Khả Thuý Đình nửa tin nửa ngờ:

- Thiếu hiệp không hề biết bản thân có thể kháng độc?

Chàng lắc đầu:

- Nếu biết, tại hạ cần gì vội bỏ chạy? Và cô nương biết tại hạ chạy đi đâu không? Vì không muốn sau khi chết, thân xác đã nhiễm quá nhiều chất độc của tại hạ sẽ di hoạ cho nhiều người, tại hạ chạy đi tìm một nơi thật yên tĩnh để tự vùi thây! Đó chính là thạch động mà cô nương đã nhìn thấy và thạch động đó đã được tại hạ dùng nhiều hòn đá để tự phong bế lại!

Khả Thuý Đình kinh nghi:

- Vậy vị cô nương kia...

Chàng vừa xua tay vừa lắc đầu:

- Nàng ta là ai, dù tại hạ đã hai lần gặp mặt nhưng vẫn chưa hề biết! Tại hạ chỉ biết rằng ở lần gặp đầu tiên tại hạ cũng bị một con Ngô Công Phi Độc hãm hại...

Chàng thuật lại diễn biến lần đó, mục đích là nói lên sự ngộ nhận của chàng:

- Ngay khi tỉnh lại, mãi đến sau này tại hạ vẫn nghĩ rằng nàng ta chính là ân nhân cứu mạng! Nhưng ngay khi gặp lại lần thứ hai, chính là lúc tại hạ đang tự vùi thân, nghe nàng hỏi, tại hạ mới biết chỉ là điều ngộ nhận!

- Nàng ta hỏi thế nào?

Qua câu hỏi này của Thuý Đình, Bất Thông biết nàng đã chín phần tin! Chàng đáp:

- Nàng hỏi: "Là ngươi? Ngươi còn sống thật sao?" Một câu hỏi quá rõ ràng phải không? Và bây giờ tại hạ hiểu ai đã đào môÌ£t huyệt nọ và đào để chôn ai?

- Là nàng?

Chàng gật đầu:

- Không sai! Có lẽ lúc trước tại hạ hôn mê, nàng nghĩ trước sau gì tại hạ cũng bị độc phát thân vong nên mới có ý tưởng đào sẵn mộ huyệt cho tại hạ! Nhưng sao đó, vì mãi không thấy tại hạ tắt thở mà nàng ta có lẽ có chuyện khẩn phải vội đi nên đành phải đặt tại hạ nằm ngay cạnh mộ huyệt! Do đó, khi gặp lại nàng ta mới có câu hỏi: " Ngươi vẫn sống thật sao?"

Phụ nhân nọ bỗng xen vào:

- Tóm lại, ngươi thật sự không biết bản thân ngươi có thể kháng độc?

Chàng chợt hỏi ngược lại:

- Lúc tại hạ rơi xuống, những con Ngô Công Phi Độc kia đã như thế nào?

Khẽ hất mặt về phía Khả Thuý Đình, phụ nhân giải thích:

- Chúng chưa chết! Và khi Thuý Đình rơi xuống, chúng vội vàng bỏ ngươi để quay qua cấu xé y! Ta phát hiện khá muộn nên chỉ có thể giúp y khử độc. Nhưng diện mạo của y...

Chàng lại hỏi, thật nôn nóng:

- Vãn bối cũng mơ hồ đoán ra! Tiền bối có năng lực giải trừ độc, vãn bối muốn biết chất độc của loại Ngô Công Phi Độc này phải trừ bằng cách nào?

- Là ngươi muốn biết tại sao bản thân ngươi có thể kháng độc?

Chàng gật đầu:

- Đúng vậy!

Phụ nhân nhìn chàng bằng cái nhìn dò xét:

- Ngươi không thể nghĩ ra nguyên nhân?

Chàng biết phụ nhân nọ đang buộc chàng phải nói ra những gì chàng nghĩ! Chàng thở dài:

- Tại hạ có lần dùng một hoàn Vạn Niên Chi Sâm Đan...

Phụ nhân lắc đầu:

- Sâm vương ngàn năm hay Thiên Niên Chi Linh Thảo không đủ năng lực hóa giải loại độc tố này!

Chàng ngớ người:

- Còn một lần nữa vãn bối đã bị một con độc xà cắn phải!

Phụ nhân kinh ngạc:

- Loại độc xà gì?

Chàng nhớ lại lần chàng liều mình chộp độc xà để cứu mạng lão ăn mày, Bang chủ Cái Bang:

- Loại gì thì vãn bối không biết! Chỉ biết toàn thân nó có màu hôÌ¬ng!

Phụ nhân kinh hãi:

- Hồng Xà Kim Tuyến Vương Chi Độc?

Chàng cũng kêu:

- Tiền bối có nhắc vãn bối mới nhớ! Dọc theo hai bên thân độc xà quả nhiên có hai đường vạch màu kim tuyến!

Phụ nhân vẫn còn hoảng sợ khi lên tiếng hỏi tiếp:

- Sau đó thì sao? Tại sao ngươi không bị Hồng Xà Kim Tuyến Vương Chi Độc sát hại?

Chàng thuật lại toàn bộ sự việc đã xảy ra!

Phụ nhân nghe xong cứ gật gù:

- Ta chưa từng thấy ai quá liều lĩnh và quá may mắn như ngươi! Không sai! Nhờ ngươi nhanh trí, biết bảo lão họ Bạch mổ lấy Hoàng Đảm của con độc xà cho ngươi nuốt nhờ đó vô tình có tấm thân bách độc bất xâm! Việc ngươi vẫn phải hôn mê khi bị Ngô Công Phi Độc chạm vào là vì ngươi chưa biết cách dùng Hoàng Đảm để khánh độc! Chỉ khi chất độc bắt đầu công phạt kinh mạch dược liệu từ Hoàng Đảm mới khởi phát, giúp ngươi tự giải trừ chất độc sau đó!

Nghe thế, Khả Thuý Đình ngước mắt nhìn phụ nhân:

- Như vậy, có nghĩa là những gì y nói đều đúng?

Phụ nhân lại lườm mắt nhìn chàng:

- Ta không thể phủ nhận sự thật! Tuy nhiên, việc y không đáp lại tình ngươi...

Khả Thuý Đình chợt bước ra xa phụ nhân:

- Như tiểu nữ vừa nói, tiểu nữ chỉ mới bộc lộ cho đại nương là người thứ nhất! Điều đó đâu thể trách y!

Phụ nhân gắt:

- Nhưng bây giờ y đã biết! Ta cần biết rõ thái độ của y!

Chàng lên tiếng nhưng là nói với Khả Thuý Đình:

- Cô nương! Trong tình yêu không thể có chuyện miễn cưỡng! Đúng như vị tiền bối kia vừa nói, tại hạ có thể dối lòng và như thế sau này khi biết ra cô nương càng thêm đau đớn! Tại hạ chỉ có thể hứa với cô nương một điều...

Khả Thuý Đình quay mặt nhìn chàng, tràn đầy hy vọng!

Chàng thấy vậy phải nói thêm:

- Không phải là một, mà là hai điều! Thứ nhất, tại hạ sẽ tìm mọi cách giúp cô nương khôi phục dung nhan! Thứ hai...

Chàng nói mà không khỏi nao lòng:

-... Tại hạ sẽ không quên những gì cô nương bộc lộ! Tại hạ sẽ tự hỏi lòng! Và nếu có thể chữa khỏi vết thương lòng cho cô, tại hạ sẽ không ...

Nàng xua tay ngăn lại:

- Thịnh ý của thiếu hiệp, tiểu nữ biết rồi! Đúng như thiếu hiệp vừa nói, trong tình yêu không thể có miễn cưỡng! Tiểu nữ tự lo liệu!

Và không cho chàng nói gì thêm, Thuý Đình quay lại phụ nhân:

- Đại nương từng nói sẽ nhận tiểu nữ làm nghĩa nữ?

Phụ nhân gật đầu:

- Đó là nguyện vọng của ta! Nhưng ngươi...

Chàng kêu lên:

- Không được! Cô nương không thể tự giam hãm suốt đời ở đây!

Nàng quay nửa mặt, bên đầy sẹo về phía Bất Thông:

- Diện mạo của tiểu nữ thế này, thiếu hiệp nghĩ xem, tiểu nữ còn dám nhìn ai?

Phụ nhân quắc mắt nhìn chàng:

- Nếu y đã nguyện ý, ngươi không phải trượng phu của y hà tất phải ngăn y!

Chàng cáu kỉnh:

- Nhưng nàng còn sư môn...

Thuý Đình bảo:

- Đó là điều tiểu nữ muốn nhờ đến thiếu hiệp! Có gặp người của bổn phái, xin thiếu hiệp đừng nhắc gì đến tiểu nữ! Hoặc giả, hãy nói Khả Thuý Đình này đã chết!

Chàng bàng hoàng:

- Cô nương...

Phụ nhân nọ xua tay:

- Ngươi có thể đi được rồi! Nếu còn lưu lại, ta sẽ không khách khí nữa đâu!

Chàng định phát tác nhưng nghe Thuý Đình kêu:

-Thiếu hiệp hãy đi đi! Hãy xem đó là lời thỉnh cầu của tiểu nữ!

Chàng thật sự nao lòng:

- Nếu là vậy, ngay khi rời khỏi đây tại hạ sẽ lập tức nghĩ cách giúp cô nương khôi phục dung nhan, để...

Phụ nhân nọ bỗng rít lên:

- Có làm được hãy nói! Bây giờ, ngươi có chịu đi chưa? Hay muốn nếm thử một lần công phu của Đồng Nương Nương này?

Chàng cười nhẹ:

- Rồi có dịp vãn bối xin lĩnh giáo tuyệt học! Đến lúc đó chỉ e tiền bối lại thối thoát.

Phụ nhân lập tức nâng cao tả thủ với một tư thức mà Bất Thông phải có cảm giác đã từng nhìn thấy:

- Ngươi...

Nhưng Bất Thông đã tung người bỏ đi theo lối mà chàng đã nhìn thấy ở bên kia đầm nước.

19. Trong Lòng Núi Ẩn Tàng Võ Học-nhờ Đồ Hình Luyện Thành Công Phu

Phụ nhân kia là ai, sao lại chọn một nơi thâm sơn cùng cốc để lưu ngụ, Bất Thông không hề biết! Chàng chỉ biết có một điều, phụ nhân nọ đã khéo chọn chỗ ẩn thân!
Dòng nước xuất phát từ cái đầm nhỏ cứ uốn khúc lượn lờ qua từng khối đá và thi thoảng lại phản chiếu một vài tia sáng mong manh từ những kẽ đá ở tít trên cao, tất cả cùng tạo ra một quang cảnh vừa âm u vừa huyền bí vừa mang dáng vẻ của chốn thâm cung!

Bất Thông khi thì thăÌ0ng người bước đi, khi thì phải khom người hoặc nép nhẹ về một bên để vượt qua, những khe đá hẹp, tiếp tục di chuyển theo dòng nước vẫn lặng lẽ chảy tự bao đời!

Chàng vẫn nhớ đây là quả núi nằm ngay phía sau Thiên Nhất Trang. Vì thế, chàng nhận định, nơi chàng đang di chuyển ắt phải là lòng núi như không xa lắm với thạch động to rộng, nơi bọn hắc y nhân thần bí chọn làm trụ sở!

"Dường như bọn họ - là bọn hắc y nhân và phụ nhân thần bí kia - cố tình chọn quả núi ngay phía sau Thiên Nhất Trang làm nơi lưu ngụ? Phải chăng đây là không phải sự lựa chọn ngẫu nhiên? Và nếu không là ngẫu nhiên, đích thực bọn họ có ẩn ý ?

Là ẩn ý gì?"

Đang miên mang nghĩ ngợi, Bất Thông bỗng giật thót người và phải dừng lại!

Trước mắt chàng, dòng nước đang rẽ về phía tả và dường như đã bắt đầu chui sâu vào những kẽ đá khá hẹp để chàng nếu tiếp tục đi theo vị tất có thể vượt qua!

Tuy nhiên, ngay chỗ dòng nước đột ngột chuyển hướng chàng phát hiện ra một ngách đá khá to, có thể xem đó là một động khẩu, nơi có thể bắt đầu một huyệt động dài đi xuyên qua lòng núi dẫn đến phía ngoài quả núi!

Từ ngách đá đó dường như chàng vừa nghe những thanh âm mơ hồ vang vọng ra!

" Có thể là bọn hắc y nhân?!"

Vừa nghĩ đến bọn chúng Bất Thông không thể không phẫn nộ! Nhất định là gã đầu lãnh đã để lộ là Điền Quy Nông qua công phu Phong Vân Thập Nhị Chưởng mà gã trong lúc bất ngờ đã phải thi triển để tự cứu mạng! Chàng hận gã đã phóng Ngô Công Phi Độc hạ sát Hà Thiên Lượng.

Tự nở một nụ cười lạnh, Bất Thông khẽ khàng đi vào ngách đá, quyết tìm nơi xuất phát những thanh âm mơ hồ vừa rồi.

Trong ngách đá đứng là một huyệt động vừa dài vừa âm u như Bất Thông vừa nhận định! Và như để giúp chàng dễ nhận định phương hướng, những thanh âm mơ hồ kia cứ chốc chốc lại vang vọng đến tai chàng!

Nhờ đó dù mỗi lần phát hiện những lối rẽ khác của huyệt động, Bất Thông chỉ sau một lúc ngưng thân nghe ngóng vẫn thản nhiên chọn đúng lối đi chắc chắn sẽ dẫn đến nơi có tiếng phát thoại mơ hồ!

Dù đang di chuyển với toàn bộ sự cẩn trọng nhưng khi vừa thấy nơi mà huyệt động bỗng phình to ra như một động thất thực thụ, toàn thân chàng vẫn phải lạnh toát vì sợ hãi và vì quá bất ngờ!

Chàng vội nép kín vào sau một khối đá và chỉ dám len lén đưa mắt nhìn qua khe đá hở cạnh đó!

Trong lòng động thất ngay trước mắt chàng đang có hai nhân vật đứng bất động như hai pho tượng! Trong đó có một người nhờ vào vóc dáng quen thuộc chàng dễ dàng nhận ra đó là lão Mông Diện Nhân!

Lão đang đứng trong tư thế giữ lễ đối với bóng người còn lại!

Chàng sợ hãi là phải, vì nếu thân thủ của lão cẩu hộ pháp đã là cao minh, một mình chàng không thể là đối thủ thì nhân vật còn lại đang được lão cẩu hộ pháp giữ lễ vì xem trọng, hẳn thân thủ của nhân vật này phải trên bậc lão cẩu hộ pháp kia! Nếu chàng để họ phát hiện, cái chết chắc chắn sẽ đến với chàng.

Và chàng thật sự bất ngời khi nghe thanh âm của nhân vật kia chợt vang lên:

- Hộ pháp vẫn quả quyết đây là công phu võ học và là công phu có liên quan đến Thiên Nhất Trang?

Hai chữ "đây là..." cho Bất Thông biết hai nhân vật kia xuất hiện ở đây là để tìm kiếm hoặc để chiêm ngưỡng một điều gì đó rất giống với công phu võ học!

Đúng như chàng nghĩ, lão cẩu hộ pháp đang lễ mạo đáp lời:

- Sau bao năm dò xét, thuộc hạ tin rằng từ nơi này có thể tìm được lối xâm nhập vào mật thất trọng địa của Thiên Nhất Trang, do địa hình khá phù hợp! Và những dấu chưởng tay kia vốn được ai đó ấn sâu vào vách đá nhất định không phải là chuyện ngẫu nhiên!

"Dấu chưởng tay nào? Làm cách nào ta có thể nhìn thấy?"

Vừa cố che giấu mọi hình tích có thể dẫn đến việc họ phát hiện, Bất Thông vừa căng hết mục lực để nhìn quan khe đá!

Thật may cho chàng, ngay khi chàng vừa có ý định nọ, lão cẩu hộ pháp bỗng bật sáng ngọn hoả tập trên tay lão!

Vừa chiếu ánh sáng vào vách đá khá to ngay trước mặt cả hai, lão cẩu hộ pháp vừa giải thích rõ thêm:

- Vị trí của những dấu chưởng tay này tuy hỗn loạn nhưng nếu Môn chủ chịu khó đếm sẽ thấy chúng gồm có tám mươi môÌt dấu! Nhân vật nọ sáng lập Thiên Nhất Trang trăm năm trước vốn tinh thông trận đồ, võ học của người này nhất định phải liên quan! Và điều này sẽ dễ hiểu nếu ở đây Môn chủ thử lấy Cửu Cung làm chủ để giải thích những dấu chưởng tay kia! Cửu Cửu Bát Thập Nhất!

Vị Môn chủ kia gật đầu:

- Hộ pháp nói có phần đúng! Nhưng bổn toạ vẫn có chỗ ngờ vực! Tại sao tất cả những dấu chưởng tay này lại không phân thành cụm và có đủ chín cụm như chín cửa ở Cửu Cung? Ở vị trí trung tâm sao vẫn in những dấu chưởng tay?

Trong khi lão cẩu hộ pháp còn ngắc ngứ chưa biết phải giải thích thế nào thì Bất Thông lại đang trong tâm trạng cực kì phấn khích.

Chàng vừa cố gắng ghi nhớ thật kĩ và thật chuẩn xác của tám mươi một dấu chưởng tay nọ vừa thầm cười lão cẩu hộ pháp:

" Thiên Nhất Trang là Thiên Nhất Trang, quả núi này chỉ có ở phía sau Thiên Nhất Trang chứ đâu vì thể liên quan đến Thiên Nhất Trang? Hừ! đợi khi ta luyện đến thuần thục công phu này, ta sẽ cho lão biết đã nhầm lẫn như thế nào!"

Chàng dám nghĩ như vậy vì chàng vừa nhận ra những dấu chưởng tay kia sẽ không hỗn loạn nếu chàng đặt đúng vào bức đồ hình Hà Lạc Thái Cực đã từng nhìn thấy và đã từng luyện Thái Cực Huyền Ảo Bộ!

Nếu có thể và nếu có thời gian chàng sẽ đi thẳng đến vách đá đó để hoạ lại bức đồ hình Hà Lạc Thái Cực nằm phủ chồng lên tất cả những dấu chưởng tay kia!

Vì không thể, nên chàng đành ghi nhớ chúng và âm thâm đặt chúng vào bức đồ hình Hà Lạc Thái Cực đang hiển hiện thật rõ trong tâm trí của chàng!

Phụt!

Ngọn hoả tập đột nhiên bị lão cẩu hộ pháp làm cho tắt, khiến Bất Thông chưa đủ thời gian ghi nhận hết vị trí của những dấu chưởng tay!

Còn đang thầm tiếc nuối, chàng nghe thanh âm của vị Môn chủ vang lên:

- Bọn người các phái phát hiện như thế nào?

Lão cẩu hộ pháp hậm hực:

- TêÌ£ nhi quá vô dụng, đã sơ xuất không chế trụ huyệt đạo của chúng, nhất là gã tiểu tử Bất Thông...

Lão Môn chủ ngắt lời:

- Có phải là tiểu tử đã trúng Ngô Công Phi Độc của hộ pháp nhưng vẫn vô sự?

Lão cẩu hộ pháp hậm hực:

- Thuộc hạ nghĩ tiểu tử đã nhờ ả Cung chủ kia giải trừ, nên..

- Sai rồi! Thanh Hải cung không hề tinh thông độc môn! Nếu tiểu tử vô sự thì phải là do ai khác giải cứu! Như vậy, các phái đã được tiểu tử giải thoát?

Lão hộ pháp cúi đầu:

- Đó là lỗi của Tệ nhi và thuộc hạ cũng có phần trách nhiệm, mong Môn chủ...

Lão Môn chủ xua tay:

- Bổn toạ không trách, hộ pháp bất tất hốt hoảng! Dẫu sao thì thất đại phái đã bị kế của hộ pháp ly gián! Cứ để bọn chúng tự tiêu diệt lẫn nhau, càng dễ cho bổn môn sau này!

Lão cẩu hộ pháp ngâÌ0ng đầu lên:

- Nhưng môn chủ không nên xem thường Tôn Nhất Bình! Dường như y không hề bị...

- Hộ pháp muốn ám chỉ việc Tôn Nhất Bình có thể vận dùng phần kinh văn còn nhiều khiếm khuyết của gia tổ sư Ma Trung Tử để luyện thanh thân thủ bất phàm?

Lão cẩu hộ pháp ngập ngừng:

- Đó là điều thuộc hạ đã nhìn thấy! Không lẽ môn chủ đã có sẵn kế sách dành riêng cho Tôn Nhất Bình?

Lão môn chủ gằn giọng:

- Có sẵn kế sách thì không! Nói thật, bổn toạ vốn chờ đợi Tôn Nhất Bình và ba kẻ ngu kia phải bị đảo lộn kinh mạch để sau cùng phải tuân theo sự sai khiến của bổn toạ! Việc Tôn Nhất Bình có thể luyện thành tuyệt nghệ tuy là bất ngờ nhưng lại giúp bổn toạ nghĩ ra ý khác!

- Môn chủ định mua chuộc y?

- Cũng có thể! Nhưng người có tâm cơ mẫn tiệp như y, bổn toạ e khó mua chuộc! Vì thế, bổn toạ lấy làm mừng khi biết bốn phái kia rồi thế nào cũng đối đầu với Tôn Nhất Bình và ba phái còn lại!

- Môn chủ quyết định toạ sơn quan hổ đấu?

- Đúng vậy! Nếu Tôn Nhất Bình thất trận, vì hận y sẽ sẵn sàng đầu nhập bổn môn! Chỉ cần bổn toạ trao cho y thêm chút ít kinh văn nữa, lo gì y không cam tâm tự nguyện chịu sự sai xử của bổn toạ!

Lão cẩu hộ pháp có phần lo ngại và không thể che giấu qua lời đang nói:

- Tôn Nhất Bình đã quen thói sớm đầu tối đánh, hạng người này...

Lão môn chủ phì cười:

- Hộ pháp lo bổn toạ sẽ bị y cắn trộm như y đã từng đối xử với sư phụ y và lão Viện Chủ Tu La Viện? Yên tâm! Y chỉ dám nếu bổn toạ bất phòng! Nhưng, tâm tính của y thế nào, bổn toạ đã rõ, có lý nào lại bất phòng với y? Hay vì bổn hộ pháp sợ y vẫn ghi nhớ chuyện xưa và sẽ ngấm ngầm hãm hại hộ pháp?

Lão cẩu hộ pháp thở ra:

- Y vốn giảo quyệt, miệng lưỡi lại khéo, thuộc hạ không sợ y ám toán mà chỉ ngại y sau này cứ tìm cách gièm pha, bịa những chuyện không hề có và nói với môn chủ khiến...

Lão môn chủ khẽ gắt:

- Bổn toạ chỉ luận theo công để xét người! Bằng lời nói muốn lung lạc bổn toạ là điêÌ¬u bổn tạo bình sinh vốn ghét! Hộ pháp là người có công đầu giúp bổn toạ rất nhiều, điều đó hộ pháp không nên e ngại!

Lão cẩu hộ pháp cúi đầu:

- Môn chủ vốn anh minh sáng suốt, thuộc hạ thật yên tâm!

Đang quá kinh ngạc về những gì vừa nghe thấy, Bất Thông chợt kinh hoàng khi nghe lão môn chủ gằn giọng:

- Ngay lúc này bổn toạ cần dồn sức vào việc đối phó Thanh Hải Cung, mọi việc ở đây giao cho hộ pháp liệu lý! Kể cả những dấu chưởng tay này nữa, nếu không tìm ra manh mối, theo bổn toạ, hộ pháp nên huỷ đi, tránh việc đêm dài lắm mộng!

Do sợ mất đi pho võ học đang rất cần cho bản thân nên khi lão môn chủ vừa đi khỏi bằng một khinh thân pháp cực kì ảo diệu, Bất Thông liền len lén tìm cách tiến tới, bất chấp lão cẩu hộ pháp vẫn còn ở phía trước!

Dù không còn bị khối đá che bớt thị tuyến nhưng do khoảng cách hãy còn xa nên Bất Thông hầu như không thể phân biệt những vị trí của các dấu chưởng tay trên vách đá!

Đang căng mắt để cố nhìn suýt nữa Bất Thông phải gây thành tiếng động khi bất ngờ lão cẩu hộ pháp bật sáng ngọn hoả tập.

Xoạch!

May thay, do lão đang giương mắt nhìn vào những dấu chưởng tay nên lão không thể nhìn thấy Bất Thông đã lộ diện và đang ở ngay phía sau lưng lão!

Lão nhìn thì chàng cũng nhìn! Và nếu lão càng nhìn càng hoang mang thì Bất Thông càng nhìn càng đắc ý!

Rốt cuộc chàng không những đã ghi nhận hết những gì cần nhớ mà chàng còn hiểu cách thức vận dụng pho võ công kia!

Tám mươi một dấu chưởng tay không phải ở dạng cửu cung như lão cẩu hộ pháp đã giải thích! So với Hà Lạc Thái Cực Đồ gồm một hình bát quái và ở giữa là hình lưỡng nghi thì tám mươi một dấu chưởng tay này phải gồm mười một thức! Trong đó ở tám phương vị của Bát Quái và ở phần Thái Dương trong lưỡng nghi sẽ có tất cả chín thức, mỗi thức gồm tám vị thế có in dấu chưởng tay! Riêng ở phần Thái Âm thì có đến chín vị thế tạo thành một thức! Theo chàng, cũng như Thái Cực Huyền Ảo Bộ, nếu điểm bắt đầu của bộ pháp là điểm Thiếu Dương ở Thái Âm thì pho võ học này cũng phải bắt đầu từ thức gồm có chín vị thế!

Đang lúc phấn khích vì đã thức ngộ, Bất Thông như quên hết thực tại đến nỗi đang tự múa may theo pho võ học gồm mười thức vừa tình cờ phát hiện!

Vù...

Lòng động vốn thật tĩnh lặng, chỉ cần một tiếng động thật khẽ cũng đủ gây kinh động, huống chi Bất Thông đã sơ tâm phát thành kình phong?

Lão hộ pháp vụt quay lại:

- Kẻ nào?

Và ngay khi Bất Thông còn đang lúng túng, lão lại quát:

- Là ngươi? Sao ngươi biết ta ở đây mà tìm?

Thấy lão không ra tay ngay, Bất Thông thoáng hiểu là vì lão không xem chàng là đối thủ. Lão chỉ muốn dò hỏi chàng mọi điều. Sau đó, lão có muốn thu thập chàng cũng là việc dễ như trở bàn tay!

Vờ không nhận ra điều đó, chàng bất ngờ hất mặt về phía vách đá có in những dấu chưởng tay:

- Hoá ra lão trốn ở đây để luyện công? Có phải là tuyệt chiêu của Quỷ Ảnh Nhiếp Tâm Trảo? Dường như không giống lắm! Để xem nào!

Lập tức, lão vừa ném bỏ hoả tập khiến ánh sáng không còn và vừa bất ngờ lao vào chàng:

- Phải hay không thì có liên quan gì đến ngươi? Đỡ!

Vù...vù...

Chàng cố kiềm chế để không vận dụng mười thức vừa ngộ! Chàng chỉ lách tránh và còn giả vờ kêu lên:

- A ha! Lão sợ ta lén học võ công của lão! Nếu vậy, ta càng quyết học! Hà... hà...

Vút!

Vù...

Thấy chàng tránh chiêu quá dễ dàng, lão như nhớ lại bộ pháp ảo diệu của chàng mà lão đã từng nếm mùi thất bại! Lão gầm lên:

- Ngươi có muốn xem cũng vô ích! Đỡ! Đỡ!

Vù... Vù...

Vù... Vù...

Lão phát chiêu liên tiếp vào chaÌ¬ng! Và khi nhận ra chàng chỉ lẩn tránh là chủ yếu, lão lập tức lao vút đến vách đá đó.

Ầm! Ầm!

Rào...rào...

Lão đã quyết tâm phá huỷ pho võ học nọ theo lệnh của môn chủ!

Bất Thông càng tìm cách khích nộ, buộc lão phải tụ tay phá huỷ cho bằng hết:

- A ha! Hãy còn chút ít dấu vết! Ta không tin sau này sẽ có dịp xem xét lại!

Lão thêm giận:

- Lần này ngươi chưa chắc đã thoát, lo chi đến chuyện sau này hay còn kịp? Đỡ ! Đỡ!

Vù... Vù...

Vù... Vù...

Bằng cách phát chiêu bất tận, một lần nữa lão thừa cơ hội lao về phía vách đá để tiếp tục phá huỷ những dấu chưởng tay.

Vút!

Ầm! ÂÌ¬m!

Rào... Rào... Rào...

Đến lúc này Bất Thông mới phá lên cười:

- Lão muốn phá huỷ ư? Được! Ta sẽ giúp lão vậy! Xem đây! Ha... Ha...

Chàng lao về phía vách đá.

Vút!

Ầm! Ầm!

Rào... rào... rào...

Hành vi của chàng khiến lão cứ ngờ ngợ, khiến lão đã bị chàng cho vào tròng!

Lão kêu lên:

- Ngươi làm như vậy là có ý gì?

Khi thấy toàn bộ những dấu chưởng tay đã bị phá huỷ, Bất Thông nhe răng cười với lão:

- Lão không biết thật sao? Lão còn nhớ đồ hình Hà Lạc Thái Cực không? Ở đây cũng vậy, lão là người phát hiện, sao không biết vận dụng? Hử? Ha...ha...

Bán tín bán nghi lão nhìn sững chàng:

- Ngươi muốn nói đây chính là pho võ học có liên quan đến Hà Lạc Thái Cực Đồ độ nào?

Chàng ngưng cười! Thay vào đó chàng nhếch môi giêÌ’u cợt:

- Lão có cần ta phô diễn cho lão biết qua oai lực của Hà Lạc Thập Thức không?

- Hà Lạc Thập Thức? Là danh xưng do ngươi tự đặt?

Chàng lao vọt vào lão:

- Không sai! Đây là đệ nhất thức Hà Lạc! Đỡ!

Vù... Vù...

Nhìn những dấu chưởng tay loang loáng ẩn hiện, lão thất kinh đến phải lùi lại:

- Ngươi mới chỉ xem qua sao lại mau chóng tinh tường? Hay là...

Vút!

Vù...

Bị lão tránh chiêu khiến Hà Lạc Nhất Thức phải vô dụng, Bất Thông tức giận bám sát:

- Hà Lạc Nhị Thức! Đỡ !

Vù... Vù...

Càng nghe càng phẫn nộ, lão gầm vang:

- Được! Ta cũng muốn biết pho võ học này có gì lợi hại! Xem trảo!

Vù...

Ầm!

Chàng bị chấn lùi và càng thêm kinh hãi khi phát hiện Hà Lạc công phu hoàn toàn vô dụng trong việc hoá giải những chiêu trảo có quá nhiều biến hóa của đối phương! Chính lúc này đây dù đã bị bức lùi, chiêu trảo của lão hộ pháp vẫn tiếp tục biến hoá và uy hiếp chàng!

Chàng phải vận dụng Thái Cực Huyện Ảo Bộ mới có thể thoát nạn!

Lão cười giọng khả ố:

- Công phu của ngươi lợi hại thật đấy! Ha... ha... ha...! Ngươi dám tiếp chiêu nữa không? Đỡ!

Không thể nào ngờ pho võ học mà chàng vừa cố tình đặt tên thật hay Hà Lạc Thập Nhị Thức lại tỏ ra quá vô dụng, chàng vừa tức vừa sợ nên đành phải nghĩ cách tháo lui.

Vút!

Vù...

Như biết rõ tâm trạng của chàng, lão bất ngờ chớp động thân hình và biến mất:

- Nạp mạng!

Vút!

Vù... Vù...

Chàng thất kinh, vừa cố lách tránh vừa thảng thốt kêu:

- Vạn Quỷ Ảnh Nhân Thân? Nguy tai!

Vút!

Nhưng một khi lão đã quyết tâm vận dụng thân pháp này thì Bất Thông do đã một lần thất trận nên lần này cũng phải khốn đốn!

Và

Ầm!

Bị trúng chưởng, Bất Thông thêm hoảng vía, vội tìm cách lao đi khi nghe tiếng quát của lão vang lên thật lớn và thật gần:

- Chạy đâu cho thoát? Nằm xuống!

Ào...ào...

Có cảm nhận không thể thoát nếu tiếp tục bỏ chạy, Bất Thông đánh liều từ Chấn vị đạp bộ sang Khảm vị.

Vút!

Cùng lúc đó, do hình ảnh của những dấu chưởng tay kia mới vừa in vào tâm khảm và hãy còn như lồ lộ nên thuận tay Bất Thông vận dụng luôn một thức gồm tám dấu chưởng tay để đỡ bừa vào ngọn kình đang ập đến của đối phương.

Ào!

Ầm!

Nhờ phát kình kịp lúc, Bất Thông tuy bị loạng choạng nhưng vẫn dễ dàng chuyển vị trí từ Khảm vị sang Khôn vị!

Cũng là thuận tay, Bất Thông vội thi triển luôn một thức khác và là quật bừa vào một chỗ mà chàng cho rằng đối phương hoặc đang ở đó hoặc đang sắp dịch chuyển đến đó.

Ào... ào...

Thật là bất ngờ, chàng nghe lão cẩu hộ pháp bât lên tiếng thoá mạ:

- Xú tiểu tử quả lợi hại! Hừ!

Và

Ầm!

Chàng lại đảo người từ Khôn vị sang Cấn vị phát chiêu.

- Đỡ!

Vút!

Ào...ào...

Lần này do có phần trấn tĩnh nên Bất Thông nhận ra những thức chàng vừa thi triển hoặc đang thi triển có một nguyên nhân khiến lúc thi triển chàng cảm thấy thuận tay! Vì đó là những thức đã nằm đúng phương vị với phương vị chàng vừa dịch chuyển đến theo Thái Cực Huyền Ảo Bộ!

Như vậy, nếu Thái Cực Huyền Ảo Bộ có tám vị cho Bát Quái và hai bộ vị cho Lưỡng Nghi thì ở mỗi bộ vị sẽ có một thức tương xứng trong pho võ học chàng vừa luyện! Có nghĩ là mười thức này không hề có thức nào gọi là nhất thức, nhị thức hoặc cửu thức, thập thức! Mà phải gọi là Khôn thức, Cấn thức hoặc Thái Âm, Thái Dương thức!

Và pho võ học này sẽ lợi hại nếu được vận dụng cùng lúc với Thái Cực Huyền Ảo Bộ!

Với điều vừa thức ngộ, chàng thoáng mỉm cười khi nghe lão cẩu hô hoán:

- Hảo công phu! Hừm!

Ầm!

Sau ba lần liên tiếp buộc phải đối phó với những kình phát hầu như là ngẫu nhiên của Bất Thông, lão cẩu hộ pháp phải ngừng trệ ngay thân pháp Vạn Quỷ Ảnh Nhân Thân!

Và lão quắc mắt nhìn chàng:

- Phải chăng đó là pho võ học Hà Lạc?

Chàng cười nhẹ nhưng lại lắc đầu:

- Ta đã không đúng khi gọi đó là Hà Lạc Thập Nhị Thức! Phải gọi là Thái Cực Huyền Ảo Chưởng mới phải! Xem đây, Chấn vị Huyền Ảo Chưởng!

Chàng biến mất.

Vút!

Chỉ có một thức chưởng Huyền Ảo xuất hiện.

Vù... Vù...

Lão cẩu không hiểu sao bỗng gào tán loạn:

- Thái Cực Huyền Ảo công phu! Ngươi...

Vút!

Những tưởng lão phát kình chống trả, Bất Thông quá kinh ngạc khi phát hiện lão đang tháo chạy!

Chàng lập tức đuổi theo.

Vút!

Ở phía trước, do lão có nội lực thâm hậu hơn nên bóng dáng của lão càng lúc càng xa!

Nhưng do tin tưởng lối lão bỏ chạy cũng là lối thoát ra khỏi lòng núi, Bất Thông cứ ung dung lao đi.

Vút!

Chạy được một lúc, chàng có phần bất ngờ khi nhận ra bản thân bỗng xuất hiện giữa một khu rừng! Vừa dịch chuyển thêm vài bước nữa, chàng phải thất kinh kêu thầm:

" Nguy tai! Ta lại lọt vào trận đồ kỳ ảo của Thiên Nhất Trang?!"

20. Vừa Gặp Quy Nguyên Lại Chạm Địch-tôn Nhất Bình Để Lộ Xuất Thân

Đang lúc hoang mang bất định, bên tai chàng liền nghe tiếng cười lạnh của lão cẩu hộ pháp:
- Để xem ngươi làm sao thoát? Đỡ!

Vù...

Bao quanh chàng lúc này là những gì đã từng gặp, đó là những thân cây rừng nghiêng ngả với khá nhiều những màn sương vụ mờ ảo!

Lần trước, cách đây không lâu, lúc chàng vì quá lo lắng cho Bạch Bang chủ và Du Thừa Phong, chàng đã xông bừa vào khu rừng có ẩn tàng kỳ môn trận thế của Thiên Nhất Trang, và có lẽ cũng là khu rừng hiện giờ chàng chưa lọt vào! Lần đó, may mà chàng đã nhanh chóng phát hiện Du Thừa Phong nên kịp thời thoát ra, chưa đến nỗi phải bị giam hãm hoặc hôn mê như Du Thừa Phong đã bị!

Nhưng còn lần này, nếu huyệt động khi nãy đã đưa chàng vào chính giữa khu rừng kỳ ảo, liệu chàng có gặp may mắn như lần trước không? Huống chi chàng đang bị lão cẩu hộ pháp từ chỗ ẩn nấp tập kích, quyết hạ sát chàng?

Do phải ứng phó, chàng đánh liều, vội dịch chuyển bộ vị theo Thái Cực Huyền Ảo Bộ.

Vút!

Ngay khi dịch chuyển, không những ngọn kình tập kích của lão cẩu phải rơi vào hư không mà cảnh quang bao quanh chàng cũng thay đổi.

Nhờ vậy, chàng mới biết thế nào là những kinh hoàng Du Thừa Phong đã gặp và kể lại từ chính khu rừng này.!

Những ảo ảnh đã xuất hiện và đó chính là những hình ảnh cực kỳ ma quái rất dễ uy hiếp những ai kém đởm lược và định lực!

Đã biết đó là những ảo giác chỉ xuất hiện nếu cứ di chuyển bừa trong trận đồ, Bất Thông vội đứng yên và ngưng thần chờ đợi!

Chàng làm như thế cốt ý là để chờ đợi một lần tập kích khác nữa của lão cẩu hộ pháp!

Nhưng, không hiểu sao không thấy lão tập kích! Trái lại, nhờ chàng đứng bất động nên những ảo giác bỗng tan biến đi!

Không dám nghĩ trận đồ đã bị ai đó triệt thoái, Bất Thông vẫn đứng yên vị!

Được một lúc lâu vẫn không thấy bị tập kích, chàng chợt nảy ra ý liều!

Chàng nhắm mắt và bắt đầu di chuyển theo Thái Cực Huyền Ảo Bộ.

Vút! Vút!...

Sau vài lượt như vậy chàng lại đứng yên và từ từ hé mắt nhìn!

Cảnh quang quanh chàng vẫn là cảnh rừng bình tịch, không có ảo giác cũng như không có những lần tập kích của lão cẩu hộ pháp!

Với sắc mặt đang biểu lộ nhiều kinh nghi, chàng lại nhắm mắt và lại thử dịch chuyển!

Vút! Vút!

Và lần này, khi mở mắt, chàng suýt nữa phải bật reo khi nhận ra chàng đang đứng ở bên ngoài khu rừng!

Nếu chàng nhờ không lầm thì ở vị trí chỉ cách chàng vài trượng chính là nơi trước kia chàng đã đưa Du Thừa Phong ra khỏi trận đồ và đã nhìn thấy Hà Thiên Lượng!

Sự thật này khiến chàng phải đăm chiêu suy nghĩ:

"Cũng nhờ Thái Cực Huyền Ảo Bộ mà ta hai lần thoát khỏi trận đồ! Lần trước thì chưa rõ nhưng lần này đã quá rõ, phải chăng hai loại công phu Thái Cực ta đã tình cờ luyện là có liên quan đến Thiên Nhất Trang? NêÌu liên quan, tại sao Hà Lạc Thái Cực Đồ lại được di lưu ở gần Tu La Viện còn Hà Lạc Huyền Ảo Chưởng lại di lưu chỉ ở gần Thiên Nhất Trang? Hay đây chỉ là điều trùng hợp tình cờ? Và công phu kia không hề có liên quan đến Thiên Nhất Trang?".

- Bất Thông?

Một thanh âm nửa hỏi nửa kinh ngạc bỗng vang lên khiến Bất Thông giật mình!

Và chàng vụt trầm giọng khi nhận ra ai là người phát thoại:

- Là ngươi, Văn Quy Nguyên? Hóa ra ngươi đã tu luyện xong Tu La...

Văn Quy Nguyên nhìn chàng dò xét :

- Chuyện đó các hạ đã hứa không nhắc đến, nhớ chưa ? Còn các hạ, sao bỗng dưng tìm đến đây ?

Chàng vẫn giữ nguyên thái độ lạnh nhạt :

- Không riêng gì ta, các phái cũng đến để hỏi tội Tôn Nhất Bình! Ngươi biết điều hay chưa ? Hay vì mới quay về nên chưa biết ?

Văn Quy Nguyên cười nhẹ :

- Ta đã biết ! Rồi sao ? Tôn Nhất Bình đã cùng ba phái Côn Luân, Không Động, Điểm Thương bỏ đi từ lâu, các phái còn lại cũng đã quay về sơn môn của họ, sao các hạ vẫn cố tình nấn ná ở đây?

Lời của Văn Quy Nguyên vừa dứt, một tràng cười bỗng vang lên :

- Nguyên nhi ! Nhị sư bá vẫn đối xử tốt với ngươi, sao bây giờ ngươi bỗng có những lời lẽ hàm ý bất kính ? Nhị sư bá quá thất vọng về ngươi ! Ha...ha...

Không riêng gì Văn Quy Nguyên, Bất Thông ngay khi đưa mắt nhìn cũng phải giật mình kinh hãi !

Tôn Nhất Bình không chỉ xuất hiện một mình. Cạnh lão còn có người của ba phái Côn Luân, Điểm Thương và Không Động, chứng tỏ bọn họ không hề bỏ đi như Văn Quy Nguyên vừa nói !

Văn Quy Nguyên ánh mắt có phần nào trấn tĩnh hơn nhìn vào Tôn Nhất Bình :

- Lão không đáng là nhị sư bá của ta. Lão đừng quên, chỉ cách đây không lâu, ở Tu La Viện, chính lão...

Như không muốn Văn Quy Nguyên đề cập đến lần đó, lần mà lão nhất quyết lấy mạng cả Văn Quy Nguyên lẫn Bất Thông, lão họ Tôn dùng giọng giảo quyệt nói át đi :

- Chính ngươi mới đừng quên, rằng hai năm trước ta là người giang rộng hai tay đón ngươi về Thiên Nhất Trang này ! Chuyện đó người của đại phái đều nhìn thấy, đâu phải ta bịa ra?

Lời của Tôn Nhất Bình liền được Sa Hồng Cát, chưởng môn của phái Côn Luân thừa nhận :

- Quả nhiên có điều này! Văn trang chủ! Làm người điều cần nhất là phải ân oán phân minh, nếu không phải Tôn lão huynh là người hào hiệp và rộng lượng thì đừng nói Thiên Nhất Trang bây giờ sẽ không do Trang chủ chấp chưởng, mà đến sinh mạng của Trang chủ cũng không còn.

Hoa Vô Sắc cũng lên tiếng :

- Cũng như Sa chưởng môn, Hoa Vô Sắc ta tuy biết lời nói thật thì khó nghe (Trung ngôn nghịch nhĩ) nhưng không thể không nói! Đối với đại ân đại đức của Tôn lão huynh, đáng lẽ Văn Trang chủ không nên có những lời nói bất kính như vừa rồi! Trái lại, Trang chủ nên yêu kính và nên tuân nghe mọi mệnh lệnh của Tôn lão huynh mới phải !

Thạch Phù Vân, chưởng môn Không Động phái chợt bật cười :

- Có lẽ Văn Trang chủ vì chút tao ngộ nào đó đối với Tôn lão huynh nên mới có thái độ này! Mà thôi, dù sao Tôn lão huynh cũng là trưởng bối, chỉ là nhị sư bá của Văn hiền điệt, Tôn lão huynh hà tất phải để tâm! Thạch mỗ nói có phải không? Ha... ha...

Nghe bọn họ lần lượt giở giọng thố tử hồ bi, Bất Thông càng nghe càng lợm giọng! Nhưng dẫu sao đây cũng là việc của Thiên Nhất Trang, của họ Văn mà chàng đang nghi ngờ là kẻ thù đã sát hại thân phụ, Bất Thông lập ý quyết tạ thủ bàng quang, không xen vào.

Và chàng phải thán phục Văn Quy Nguyên khi nghe y trầm tĩnh hỏi :

- Chư vị đã nói hết chưa? Nếu đã hết tại hạ xin được hỏi. Rốt cuộc ý định thật sự của chư vị là gì? Nếu là vì tàng thư võ học của Văn gia, điều đó xin chư vị cứ hỏi Tôn Nhất Bình! Còn như vì một lý do nào khác, xin chư vị cứ thẳng thắn nói ra không cần phải che dấu!

Đang đứng phía sau Sa Hồng Cát, Cửu Vỹ Tiên Địch Hành bỗng khoa chân bước ra:

- Văn Quy Nguyên ngươi thật sự muốn biết định ý của chúng ta? Được, ta xin nói!

Tu La Viện đã gây họa tày trời là đã mưu hại Văn lão Trang chủ Thiên Nhất Trang. Là hậu nhân của Văn gia sao ngươi vẫn cố tình lẻn học công phu của Tu La Viện?

Tỉnh ngộ, Văn Quy Nguyên cười khẩu với Tôn Nhất Bình :

- Hóa ra lão muốn biết ta đã tìm thấy gì ở Tu La Mật Thất? Sao lão không đơn phương gặp ta để ta sẽ cho lão biết điều đó? Lão nghĩ bằng cách này là đủ uy hiếp Văn Quy Nguyên ta sao?

Tôn Nhất Bình vẫn bình thản, mỉm cười với Văn Quy Nguyên :

- Ta chỉ ngại ngươi chưa đủ lịch duyệt, dễ lầm kế của kẻ thù đã mưu hại nội tổ ngươi. Nếu ngươi chịu theo ta vào Trang có lý nào ta không dám cùng ngươi đơn phương hội diện.

Văn Quy Nguyên cũng mỉm cười :

- Được! Ta sẽ theo lão! Nhưng còn bọn họ thì sao?

Nghe đến đây, đột nhiên Bất Thông đâm lo cho Văn Quy Nguyên! Và chàng càng thêm lo lắng khi nghe Tôn Nhất Bình cứ thản nhiên bảo :

- Họ là khách được ta mời, đương nhiên bổn Trang là chủ phải dùng lễ đaÌ’i họ!

Bất Thông bật quát :

- Ngươi đừng nghe lão! Lão đang dùng kế dẫn dụ ngươi!

Định Hành lướt nhanh đến với lời dọa nạt :

- Ngươi là ai? Sao dám xen vào? Nếu còn một lời nào nữa tương tự đừng trách ta không khách sáo!

Chàng vỡ lẽ, hóa ra thất đại phái cùng xuất hiện ở đây do chàng đến muộn và còn phải cùng Du Thừa Phong lo giao đấu với lão Mông Diện nhân nên dường như mọi người ở đây vẫn chưa biết chàng là ai! Định nói mấy lời giễu cợt Địch Hành, Bất Thông nhìn thấy Tôn Nhất Bình và Văn Quy Nguyên sắp tiến vào Thiên Nhất Trang đành phải kinh hoàng gầm lên:

- Tôn Nhất Bình chờ đã!

Định lao đi, chàng bất ngờ nghe một tiếng gió rít kèm theo tiếng quát của Địch Hành:

- Ngươi muốn chết!

Véo...

Biết Địch Hành đang lén quật trường tiên vào, Bất Thông phẫn nộ vừa dịch người vừa phát chiêu:

- Ngươi chưa đủ tư cách nói câu này! Cút!

Vút!

Vù... Vù...

Ầm!

Với thân thủ thật sự biến ảo, ngay khi Địch Hành bị chấn lùi nhưng chưa hiểu tại sao lại như vậy, Bất Thông đã lao đến ngáng đường Tôn Nhất Bình.

Vút!

Kinh ngạc nhìn chàng, Tôn Nhất Bình kêu khẽ :

- Võ công của ngươi tăng tiến phải chăng là do cùng Văn Quy Nguyên lọt vào Tu La Mật Thất?

Văn Quy Nguyên cũng trố mắt nhìn chàng, hiểu rõ sự nghi ngờ của Văn Quy Nguyên, chàng vừa lắc đầu với y, vừa quát hỏi Tôn Nhất Bình :

- Hôm nay nếu lão không nói rõ về tung tích của Bạch bang chủ, lão đừng mong rời khỏi đây!

Tôn Nhất Bình bật cười :

- Ngươi cản ta được sao? Ha... ha...

Vừa cười, lão định lách người vượt qua!

Nhưng, Bất Thông đâu dễ buông tha:

- Được hay không, hay xem đây!

Vù... Vù...

Có ý dò xét xuất xứ võ học của Bất Thông, Văn Quy Nguyên lập tức chao người nhảy tránh qua một bên, nhượng hẳn một phạm vi đủ rộng cho Bất Thông và Tôn Nhất Bình giao đấu!

Nào ngờ hành vi của Văn Quy Nguyên làm cho Hoa Vô Sắc hiểu sai, Lão nhe răng cười khả ố:

Văn Trang chủ sao bỏ đi vội?

Dừng lại nào!

Văn Quy Nguyên đang chán ghét thái độ giả dối của họ, thêm câu nói này nữa của Hoa Vô Sắc đủ làm cho Văn Quy Nguyên phải có phản ứng:

- Ta đi hay ở, lão làm gì có tư cách gì để hỏi? Đừng trách ta vô lễ! Đỡ!

Vù... Vù...

Hoa Vô Sắc có phần bất ngờ vì lối phát kình quá ảo diệu của Văn Quy Nguyên nên phải kêu lên sửng sốt:

- Tu La Ám Minh Chưởng?!

Vừa kêu lão vừa tận lực phát chiêu xô ra một kình cũng kỳ quái không kém.

Ào... AÌ¬o...

Ầm!

Văn Quy Nguyên thoáng chấn động và phải ngờ ngợ kêu lên :

- Là công phu võ học của Ma Trung Tử?

Hoa Vô Sắc vụt cười lạnh :

- Ngươi chớ quá ngạc nhiên! Tốt hơn hết, ngươi nên giao Tu La tuyệt học để đổi lấy sinh mạng của ngươi! Xem đây!

Ào... Ào...

Bây giờ Văn Quy Nguyên càng hiểu rõ hơn ý đồ của Tôn Nhất Bình và bọn họ!

Họ đang muốn diễn lại tấn tuồng đã xảy ra tại Võ Di Sơn hai năm trước! Nếu ở đó họ đã chia nhau phần di học của Ma Trung Tử thì giờ đây họ lại rắp tâm chiếm đoạt công phu Tu La mà họ nghĩ đã rơi vào tay Văn Quy Nguyên!

Văn Quy Nguyên thêm phẫn nộ vận dụng toàn bộ chân lực vào sở học:

- Xem chiêu!

Vù... Vù...

Trong khi đó, với chiêu đầu của Bất Thông, Tôn Nhất Bình ung dung phát thoại:

- Chỉ là công phu của lão họ Bạch thôi sao! Vậy ngươi phải chết!

Vù... Vù...

Nào ngờ đó chỉ là hư chiêu của Bất Thông nhằm dụ lão phải cùng chàng động thủ. Và khi thấy Văn Quy Nguyên cũng phải ra tay, do Hoa Vô Sắc tự khởi sướng, Bất Thông với ý định đã đạt thu chiêu cười dài :

- Muốn ta chết đâu phải dễ! Ha... ha...

Và chàng thi triển Thái Cực Huyền Ảo Bộ để tránh chiêu thần tốc của Tôn Nhất Bình.

Vút!

Vù...

Không thể giết được Bất Thông ngay chiêu đầu, Tôn Nhất Bình bật rít :

- Vẫn là lối tránh chiêu hèn hạ! Chạy đi đâu! Đỡ!

Vù... Vù...

Đang lúc đó Bất Thông cũng quát:

- Ai bảo ta chạy? Trúng!

Ào...

Ầm!

Bị trúng một kình, đó là điều Tôn Nhất Bình chưa bao giờ nghĩ đến! Do đó, lão gầm vang dội:

- Súc sinh muốn chết! Đỡ!

Sau tiếng gầm, Bất Thông phải kinh hoàng khi nhìn thấy Tôn Nhất Bình bỗng có khuôn mặt đỏ lựng! Không những thế, chiêu trảo nửa chưởng của lão cũng đỏ rực lên một cách quái dị!

Vù... Vù...

Không thể nghĩ trên đời này lại có loại công phu quá đỗi quái dị này, Bất Thông có phần nào hoang mang nên cước bộ phải chậm lại !

Lập tức, chưởng của Tôn Nhất Bình ào đến thật thần tốc.

Vù... Vù...

Kình phong chưa kịp đến thì từ chưởng của lão bỗng phả nhiệt khí thật nóng và làm cho Bất Thông nhất thời tỉnh ngộ! Và theo bản năng chàng vội dịch người.

Vút!

Thật may, Bất Thông vừa thoát đi thì luồng chưởng mang theo nhiệt khí của lão liền lao sượt sát chân.

Ào...

Tuy không bị trúng chưởng nhưng nhiệt khí từ chưởng đó lao thật gần khiến khắp người Bất Thông chợt nóng lên như kẻ vừa vô tình rơi đúng vào lò lửa đỏ!

Đang ngấm ngầm khiếp hãi, chàng nghe Tôn Nhất Bình quát:

- Nằm xuống!

Ào... Ào...

Hào khí bốc lên, Bất Thông liên tiếp dịch bộ và tận lực phát kình:

- Chưa chắc! Đỡ!

Vút!

Ào... Ào...

Vút!

Ầm!

Bị chấn kình đưa đẩy, Bất Thông phải thất kinh khi có tiếng Sa Hồng Cát như đang cười ngay bên cạnh:

- Tôn lão huynh hà tất phải phí lực! Cứ để mỗ thu thập tiểu tử thay! Ha... Ha...

Cùng với tràng cười, Bất Thông bỗng nghe lạnh khắp thân do bóng chưởng của Sa Hồng Cát đang điệp trùng vây phủ.

Ào... Ào...

Biết khó thoát, Bất Thông định mạo hiểm phát kình thì nghe Văn Quy Nguyên lớn tiếng gầm vang:

- Dùng Xa Luân Chiến để chiếm phần hơn, thủ đoạn quả là đê hèn! Đỡ!

Ầm!

Bị công kích, Sa Hồng Cát buộc phải lo thân nên Bất Thông có dịp lao ra!

Vút!

Đang muốn tìm Tôn Nhất Bình thì chàng nghe tiếng của Tôn Nhất Bình ở ngay bên cạnh:

- Nạp mạng!

Ào... Ào...

Lại là một chưởng vừa đỏ vừa nóng rực, Bất Thông lập tức hồi bộ và khẽ xoay nửa người :

- Vỹ Hồ Xuyên Vân! Trúng!

Bốp! Bốp!

Không ngờ đang trong lúc nguy ngập là vậy nhưng Bất Thông lại dám mạo hiểm dùng đấu pháp này để vừa áp sát vừa tung ra hai cước, Tôn Nhất Bình không kịp tránh nên lập tức vươn trảo trả đũa.

- Trúng!

Vụt ...

Bất Thông tuy kinh hãi vì không ngờ lão Tôn Nhất Bình cũng biết vận dụng Quỷ Ảnh Nhiếp Tâm Trảo nhưng cũng nhanh nhẹn dịch chuyển theo Thái Cực Huyền Ảo Bộ.

Vút!

Không cho lão kịp biến chiêu, chàng cười ngạo nghễ:

- Lão hụt rồi, nhưng ta thì không! Đỡ!

Ào... Ào...

Hai mắt của Tôn Nhất Bình phải hoa lên vì trước mặt bỗng xuất hiện nhiều dấu chưởng tay mờ ảo.

Vội lùi lại, lão hất mạnh một kình:

- Muốn chết!

Ào... Ào...

Đã qua hai lần chạm chiêu, Bất Thông biết nội lực Tôn Nhất Bình dường như không hề kém nếu so với lão cẩu hộ pháp kia. Do đó, thay vì chạm chiêu, lần này chàng bất ngờ thu chiêu về và còn nhanh chóng đạp bộ chuyển từ Tốn vị sang Ly vị.

Vút!

Đúng lúc có cơ hội, chàng quật luôn một thức Hà Lạc Huyền Ảo Chưởng:

- Đỡ!

Ào...

Ầm!

Hoang mang vì lại bị trúng kình, Tôn Nhất Bình bật kêu lên kinh hoàng:

- Là môn công phu tà môn gì vậy?

Bất Thông đắc ý càng thi triển nhanh hơn Thái Cực Huyền Ảo Bộ.

Vút!

Và khi cơ hội lại đến, chàng cười vang:

- Phải là tà môn hay không, lão cũng phải đỡ!

Ào....

Chính lúc đó, tai chàng nghe tiếng gầm giận dữ của Sa Hồng Cát Vang lên:

- Ngươi vẫn chưa chịu nạp mạng ư? Lần này ngươi phải chết!

Biết Sa Công Cát quát Văn Quy Nguyên, Bất Thông không cần nhìn cũng dư biết điều gì đang xảy ra!

Đành bỏ lỡ cơ hội hạ thủ Tôn Nhất Bình, chàng thần tốc lao về phía có tiếng quát của Sa Hồng Cát.

Vút!

Chàng vờ quát:

- Lão quỷ họ Sa, xem ám khí!

Viu...

Vừa nghe quát lại vừa thấy một vật đen đúa lao đến thật nhanh, lão Sa Hồng Cát đang định quật chưởng tối hậu vào Văn Quy Nguyên đành phải khựng lại và định nhảy tránh!

Nào ngờ có tiếng Tôn Nhất Bình vang lên:

- Không phải ám khí! Đừng để tiểu tử lừa!

Sa Hồng Cát lập tức nhả kình như chưa hề có chuyện khựng lại.

Ào...

Nhưng với một sát na phải khựng lại của Sa Hồng Cát là quá đủ cho Văn Quy Nguyên và Bất Thông!

Văn Quy Nguyên thần tốc cuộn người lao ra, kịp tránh thoát chiêu chưởng của Sa Hồng Cát.

Vù...

Ầm!

Đang khi đến đó, Bất Thông đang đà lao đến liền nhân cơ hội Sa Hồng Cát bàng hoàng vì hụt chiêu để phát tiếng quát đầy uy lực:

- Sa lão cẩu! Đỡ!

Vù...

Ngược lại, lúc Văn Quy Nguyên lao thoát ra thì lại lao đúng vào vị trí đang lao đến của Tôn Nhất Bình! Do đó, Văn Quy Nguyên phải một phen kinh hãi vì tiếng quát thịnh nộ của Tôn Nhất Bình:

- Ngươi chạy đi đâu? Đừng trách ta hạ thủ bất dung tình!

Đành phải xuất chiêu chống đỡ, Văn Quy Nguyên bật rít:

- Hãy xem Tu La Mai Hoa Ấn!

Ào... Ào...

Trận chiến càng thêm hỗn loạn do có tiếng quát hậm hực của Hoa Vô Sắc:

- Tiểu tử này càng lúc càng ngông cuồng! Là do ngươi tự tìm chết, đừng bảo bọn ta sao lại liên tay! Đỡ!

Ào... Ào...

Biết đó chỉ là lời nói ngoài môi miệng nhằm khỏa lấp những tâm địa của hạng tiểu nhân, Bất Thông bật cười mỉa mai:

- Có lão liên tay thì cũng vậy thôi! Rồi lão cũng phải chịu nhục như Tôn Nhất Bình. Ha... Ha...

Vút!

Chàng đang phát ra chưởng quật vào Sa Hồng Cát nhưng đột nhiên thu về và bất ngờ di hình hoán vị biến mất!

Đúng như chàng vừa nói, thay cho chàng, lão Hoa Vô Sắc cả người lẫn chưởng lại lao đúng vào tầm chưởng đang quật mạnh ra của Sa Hồng Cát.

Ầm!Ầm!

Thấy hai lão phải cùng nhau đối chưởng, Bất Thông không nhịn được cười:

- Vẫn có câu, có đánh nhau mới nhận ra bằng hữu, hai lão, ha...ha...

- Ngươi muốn cười ư? Hãy xuống Quỷ Môn Quan mà cười!

Ào... Ào...

Quá bất ngờ vì có tiếng quát và có tiếng kình phong rú rít ngay bên cạnh, Bất Thông không những phải ngưng cười mà còn phải kinh hoàng dịch bộ.

Vút!

Ầm!

Do không thể tránh được trọn vẹn một kích ám toán đó, chàng hậm hực nhìn lão Thạch Phù Vân vừa bất ngờ xuất thủ.

- Lão....

Lại một tiếng quát khác buộc chàng phải ngưng lời dù chỉ có một chữ:

- Nạp mạng!

Ào... Ào...

Thêm tiếng quát nữa:

- Ngươi phải chết!

Ào... Ào...

Không còn cách nào khác vì ở hai bên và ở phía sau đều có đại địch uy hiếp, Bất Thông bật lao về phía Thạch Phù Vân.

Vút!

Thạch Phù Vân nhe răng cười độc ác:

- Ngươi tận mạng rồi! Hà... Hà...

Ào...

Nhưng thân hình chàng bỗng nhòe đi, kèm theo cái cười khẩy:

- Đâu dễ như lão tưởng! Đỡ!

Vút!

Ầm!

Bất ngờ bị Bất Thông dùng bộ pháp ảo diệu để quật cho một kình, Thạch Phù Vân càng thêm kinh haÌ’i khi phát hiện hai chưởng của đồng bọn là Sa Hồng Cát và Hoa Vô Sắc lại đang lao ào ào đúng vào lão ! Lão kêu thất thanh :

- Đừng ! Mau thu chiêu nào !

Định dừng lại để xem lão họ Thạch làm sao thoát, Bất Thông lại phải lao đi khi nghe tiếng kêu thất thanh của Văn Quy Nguyên :

- Xích Dương Chưởng?! Lão là truyền nhân của ác ma Xích Hỏa Đầu Đài?! Chao ôi...

Chưa lao đến nơi đã nhìn thấy toàn thân Văn Quy Nguyên đang bị ngọn chưởng đỏ tựa chu sa của Tôn Nhất Bình bao phủ, Bất Thông cuống cuồng gào lên :

- Không được hại người! Tôn ác ma, Tôn lão cẩu! Đỡ!

Vút!

Vù...

Vì chàng phát kình ở khoảng cách xa nên đối với Tôn Nhất Bình đó chỉ là lời hăm dọa vô dụng! Do đó, lão vẫn thản nhiên phủ chụp ngọn kình đỏ rực kia vào Văn Quy Nguyên.

Ào... Ào...

Ngỡ Văn Quy Nguyên phen này khó toàn mạng, Bất Thông bỗng ngỡ ngàng khi có bóng người đột nhiên lao xuyên qua bóng chưởng lợi hại của Tôn Nhất Bình.

Vút!

Ầm!

Diễn biến xảy ra hoàn toàn ngoài sức tưởng tượng, đến Tôn Nhất Bình cũng không thể ngờ! Nhân vật nọ không những kịp lao khỏi bóng chưởng đỏ rực của Tôn Nhất Bình mà còn thừa năng lực mang theo Văn Quy Nguyên đi thoát, trước khi có tiếng chấn kình vang lên!

Đưa mắt nhìn theo, Bất Thông vừa kinh hoàng vừa lo lắng phải gào lên:

- Lão là Môn chủ bọn hắc y nhân? Lão mang Văn Quy Nguyên đi đâu?

Và dù biết chỉ là hành động vô vọng, Bất Thông vẫn bật tung người đuổi theo bóng nhân ảnh bí ẩn nọ!

Vút!

21. Tái Ngộ Thanh Y Mỹ Nhân-xuất Xứ Của Môn Chủ Thần Bí

Đuổi được một lúc lâu, Bất Thông phải ngao ngán dừng lại! Vì chàng không những không đuổi kịp nhân vật đã mang Văn Quy Nguyên đi mà ở phía sau không hiểu sao bọn Tôn Nhất Bình cũng không người nào chạy theo. Qua sự việc này, chàng có thể hiểu bọn Tôn Nhất Bình vốn giảo hoạt nên tự lượng sức có đuổi theo cũng không làm gì được nhân vật bí ẩn nọ!
Và bây giờ, đến lượt chàng cũng phải có nhận thức đó. Chàng đuổi theo để làm gì nếu chàng không là đối thủ của một nhân vật vốn có thân thủ vào hạng thượng thừa?

Vừa mới dừng chân, chàng bỗng kinh nghi khi nghe từ một trũng núi khá xa ở mé tả dường như vừa có tiếng chạm kình vang đến!

Không dám nghĩ đó là nơi nhân vật nọ chạy vào và bây giờ đang lâm đại địch, Bất Thông chỉ vì muốn dò xét hư thực nên vội chạy đến!

Vút!

Nhưng, khi chạy đến tận nơi chàng mới biết những gì chàng vừa nghĩ hóa ra lại là sự thật.

Trong trũng núi, Thanh Y mỹ nhân với hai nhân vật khác cũng vận y phục màu xanh đang đứng ở một phía!

Phía đối diện là nhân vật tuy che kín chân diện nhưng chàng vẫn nhận ra đó là lão Môn chủ thần bí!

Như để minh chứng cho nhận định của chàng, nhân vật nọ bỗng lên tiếng:

- Thanh Hải Cung và bổn tọa vốn không cừu không oán, sao chư vị xuất hiện ngăn cản bổn tọa.

Vụt hiểu, Thanh Y mỹ nhân và hai nhân vật kia phải vận y phục màu xanh vì họ là người của Thanh Hải Cung! Cũng vậy, chỉ có lão Môn chủ kỳ bí mà Bất Thông đã từng lẻn nhìn thấy mới có lối tự xưng là bổn tọa!

Nhưng những hiểu biết của chàng vẫn là quá ít nếu so với những gì chàng đang tình cờ nghe!

Thanh Y mỹ nhân lên tiếng:

- Là tại sao, tôn giá nên tự hiểu, đừng để bổn Cung phủ phải nói rõ!

Lão Môn chủ cười cao ngạo:

- Tự tiện ngăn cản bổn tọa lại không nói rõ nguyên do, Thanh HaÌ0i Cung sao lại có thái độ mục hạ vô nhân như vậy? Ha... ha...

Nhân lúc có tiếng cười có thể che lấp mọi tiếng động, Bất Thông lẻn tiến đến gần hơn!

Được chừng năm trượng và khoảng cách giữa chàng và bọn họ chỉ là hai mươi trượng, chàng đành phải tiếc nuối dừng lại!

Bởi chàng quá rõ thân thủ của song phương! Với thân thủ đạt mức thượng thùa như Thanh Y mỹ nhân và lão Môn chủ, nếu chàng sơ ý gây tiếng động, chắc chắn sẽ bị họ phát hiện! Và sau đó, hậu quả như thế nào, chàng không dám nghĩ đến!

Tuy nhiên, với năm trượng vừa thu ngắn cũng đủ làm cho chàng toại nguyện! Vì chàng rốt cuộc cũng nhìn thấy Văn Quy Nguyên! Y đang nằm bất động chỉ ngay phía sau chân lão Môn chủ độ nửa trượng!

Như vậy, nếu bọn họ cứ thế này tiếp tục giằng co, thời gian sẽ kéo dài và chàng thế nào cũng nghĩ ra cách giải cứu Văn Quy Nguyên!

Tại sao chàng phải vì y mà mạo hiểm? Chàng không biết rõ nguyên nhân thực thụ! Tuy nhiên, với những suy nghĩ đã từng có, chàng cho rằng chàng phải cứu y để sau đó chàng và y phải một lần đối thoại! Đối thoại về mảnh ngọc bội có khắc chữ Văn, rất có thể do phụ thân Văn Quy Nguyên trong khi gây thaÌ0m biến ở trang viện chàng đã đến và vô tình đánh rơi tại đó!

Mải suy nghĩ, Bất Thông như vừa bỏ đoạn đối thoại giữa lão Môn chủ thần bí và Thanh Y mỹ nhân! Chàng chỉ chú tâm trở lại khi bất ngờ có tiếng quát của lão Môn chủ vang lên:

- Muốn đưa bổn tọa về Thanh Hải Cung ư? Nhảm nhí! Trừ khi bọn Thanh Hải Cung các người có đủ bản lãnh để thực hiện điều đó!

Một nhân vật đứng phía sau Thanh Y mỹ nhân lập tức tiến lên:

- Rượu mời không uống, tôn giá lại muốn uống rượu phạt! Được! Kiều Toàn mỗ sẽ cho tôn giá biết bổn cung có đủ bản lãnh hay không! Cẩn trọng, mỗ xuất chiêu đây!

Lão Môn chủ cười phá lên:

- Muốn đánh cứ đánh, hà tất phải khách sáo! Đỡ! Ha... ha...

Vù...

Chưa lần nào Bất Thông được nhìn thấy một lối xuất thủ lợi hại như lão Môn chủ kia đang phô diễn! Tuy đang cười nhưng khi lao đi lão lao nhanh như một tia chớp! Và cũng nhanh như vậy, một ánh kình phát đi, cuộn thẳng vào tâm thất của lão Kiều Toàn.

Kiều toàn không lui cũng không bấn loạn. Với đơn chưởng kịp dựng đứng lên, Kiều Toàn vụt trầm giọng quát:

- Quả nhiên là Quỷ Ảnh công phu! Đỡ!

Từ tâm chưởng của Kiều Toàn lập tức bật lòe lên một vùng ảnh chưởng! Ảnh chưởng này ngay khi xuất hiện liền tỏa rộng ra, tạo thành một vầng kình đầy uy lực, chặn đứng tia chớp kình của lão Môn chủ.

Ào...

Ầm!

Bất Thông nhìn đến ngây người vì thân thủ quá đỗi thượng thặng của cả hai!

Và chàng chỉ biết lắc đầu thầm tiếc rẻ khi trận thư huÌ¬ng kia lại kết thúc quá nhanh chỉ sau một lần chạm kình!

Kiều Toàn bước lùi về phía sau từng bước một và bước nào bước nấy có vẻ nặng nề như nhau! Điều đó được minh chứng qua những vết chân của Kiều Toàn in sâu xuống nền đất!

Lão Môn chủ đã xuất hiện ở nguyên vị trí và đang buông lời khinh miệt:

- Còn ai nữa muốn đưa bổn tọa về Thanh Hải Cung!

Cùng xuất hiện với Thanh Y mỹ nhân có đến hai nhân vật có niên kỷ tương đồng! Một Kiều Toàn chỉ sau một chiêu phải bại trận thì một còn lại lập tức bước ra.

- Sở học của tôn giả có xuất xứ từ bổn cung, thái độ này của tôn giả phải chăng cố ý phủ nhận cội nguồn?

Lão Môn chủ gằn giọng:

- Chớ nhiều lời vô ích! Muốn bổn tọa thuận phục Thanh Hải Cung trừ phi bọn ngươi thật sự có bản lãnh! Đỡ!

Vút!

Vù...

Cùng lối xuất thủ thần tốc tương tự, lão Môn chủ như vẫn muốn chỉ một chiêu phải đả bại nhân vật thứ hai này!

Nhưng qua cái gương của Kiều Toàn, nhân vật thứ hai lập tức dịch người và quyết không đi vào vết xe đổ của Kiều Toàn vừa bị.

Vút!

Thân hình của nhân vật thứ hai chợt biến mất, chứng tỏ mức độ nhanh nhạy của Môn chủ thần bí chưa đủ để uy hiếp đối phương.

Lão Môn chủ chợt cười lạnh:

- Vạn Quỷ Ảnh Nhân Thân của ngươi hãy còn kém lắm! Xem đây! Lập tức bóng nhân ảnh của lão Môn chủ cũng biến mất!

Vút!

Cố căng hết mục lực để nhìn, Bất Thông chợt thở dài vì chàng không đủ bản lãnh để nhìn rõ bóng thân ảnh của họ! Chứng tỏ biển học mênh mang, bản lãnh cỡ chàng dường như chỉ là một trò trẻ con nếu so với những nhân vật trước mặt chàng!

Họ đang xoắn vào nhau bằng những bóng nhân ảnh mờ ảo! Và họ chỉ tách rời khi có tiếng chạm kình vang lên.

Ầm!

Lão Môn chủ thản nhiên hiện thân và ung dung nhìn nhân vật thứ hai đang chao đảo để rồi phải bước lùi:

- Thân thủ của ngươi có khá hơn! Tuy nhiên muốn đưa bổn tọa về Thanh Hải Cung rõ ràng là chưa đủ!

Đến lúc này do chỉ còn Thanh Y mỹ nhân là chưa ra tay nên phải đến lượt nàng bước ra!

Là Cung chủ, lời lẽ của nàng quả nhiên toát đầy uy lực:

- Bổn Cung chủ lập lại một lần nữa, nếu tôn giá không lập tức hồi cung, hậu quả sẽ khó lường!

Lão Môn chủ cười dài:

- Hoang đường! Câu nói đó phải do bổn tọa nói mới phù hợp! Ha... ha...

Thanh Y mỹ nhân từ từ nâng cao dần hữu thủ.

- Quỷ ảnh công phu của bổn cung vẫn còn một thứ có thể khắc chế, tôn giá có biết điều đó chứ?

Lão Môn chủ càng cười lớn hơn:

- Người đừng mong dọa nạt bổn tọa! Người duy nhất có thể luyện Quỷ Ảnh Hư Vô Chỉ rất tiếc đã chết cách đây hàng trăm năm! Nha đầu như ngươi học gì không học sao lai học thói lừa phỉnh của bọn tiểu nhân? Ha... ha...

Thanh Y mỹ nhân chợt nghiêm mặt:

- Bổn cung chủ không hề phỉnh lừa! Đây là cơ hội cuối cùng cho tôn giá, nếu như tôn giá nguyện ý thuận phục, những lỗi lầm trước kia của lệnh tổ bổn Cung chủ quyết không nhắc đến. Ngược lại, tội một thành hai, tôn giá dù có hối cũng đã muộn!

Nhìn Thanh Y mỹ nhân thản nhiên giương thẳng một ngón tay, lão Môn chủ có phần ái ngại:

- Ngươi thật sự đã luyện được Quỷ Ảnh Vô Chỉ?

Nàng vẫn giữ nguyên nét mặt:

- Đó là điều tôn giá sẽ tỏ tường hư thật nếu tôn giá vẫn tiếp tục có thái độ ngoan cố!

Lão Môn chủ bất giác gầm lên:

- Ngươi không thể nào dọa được bổn tọa! Tiếp chiêu!

Vút!

Một lần nữa lão lại thần tốc lao đến nhưng ngay lập tức lão phải thay đổi đấu pháp bằng cách thi triển thân pháp Vạn Quỷ Ảnh Nhân Thân khi lão nghe Thanh Y mỹ nhân vụt cao giọng thét:

- Là tôn giá tự chuốc họa! Nằm xuống!

Viu... Viu...

Cùng với tiếng thét là một tiếng rít nghe rợn người.

Tuy Bất Thông không thể nhìn thấy Quỷ Ảnh Hư Vô Chỉ mà Thanh Y mỹ nhân đang phát ra nhưng chàng thầm ước đoán Hư Vô Chỉ của nàng dẫu sao cũng không chạm vào lão Môn chủ do lão đã kịp dùng Vạn Quỷ Ảnh Nhân Thân trước đó! Nhưng chàng đã lầm! Tiếng kêu khe khẽ của lão Môn chủ đã bật ra:

- Hừ!

Điều đó chứng tỏ Quỷ Ảnh Hư Vô Chỉ của nàng có kiến hiêu!

Nhưng một lần nữa chàng lại nghĩ lầm, lão Môn chủ tuy bật kêu như vậy nhưng không phải lão bị Quỷ Ảnh Hư Vô Chỉ đả thương. Vì tiếng gầm thét của lão đã vang lên:

- Tiện tỳ! Đây là ngươi muốn chết! Hãy nạp mạng nào!

Một luồng lực đạo uy mãnh liền xuất hiện.

Ào... Ào...

Thanh Y mỹ nhân đành phải phát xạ Quỷ Ảnh Hư Vô Chỉ lần thứ hai.

- Nằm xuống!

Vụt!

Nhưng

Ầm!

Ngay sau tiếng chạm kình là một kết quả Bất Thông hoàn toàn không ngờ đến!

Thanh Y mỹ nhân bị chặn lùi, chứng tỏ Quỷ Ảnh Hư Vô Chỉ của nàng vì một nguyên do nào đó không đủ khắc chế và chế ngự lão Môn chủ!

Không những thế, lão Môn chủ sau khi hiện thân cứ lừng lững tiến về phía Thanh Y mỹ nhân:

- Tiện tỳ! Trăm năm trước gia tổ sư phải nhục nhã ly khai Thanh Hải Cung! Đối với việc này đáng lý người phải tìm đến Thanh Hải Cung để đòi lại công bằng chính là bổn tọa mới đúng! Nào ngờ bọn ngươi lại cố tình dẫn xác đến nạp mạng! Vậy đừng trách bổn tọa sao hạ thủ bất dung tình! Ha... ha...

Vút!

Lão bất ngờ lao đến và thần tốc quật kình vào Thanh Y mỹ nhân!

Như cũng không ngờ đích thân Cung chủ phải thất trận, Kiều Toàn và nhân vật kia vì muốn bảo vệ Cung chủ đành phải lao vút ra.

- Ngươi là hậu duệ của hạng phản đồ sao dám lập lại hành vi phản trắc! Đỡ!

- Chớ quá ngông cuồng! Xem chiêu!

Vù... vù...

Ào... Ào...

Ầm! Ầm!

Điều bất ngờ nhất lại xảy ra, hiệp lực của Kiều Toàn và nhân vật kia hóa ra chỉ đủ chặn đứng kịp thời hành vi độc ác của lão Môn chủ mà thôi chứ không đủ đả bại lão.

Và bây giờ, lão Môn chủ cười sằng sặc:

- Hay lắm! Đã thế này đừng trách bổn tọa sẽ phải hủy diệt toàn bộ Thanh Hải Cung! Phen này các ngươi phải chết! Ha... ha...

Vút!

Vù... Vù...

Sau khi ổn định chân nguyên, Thanh Y mỹ nhân vội lao vào, cùng liên thủ với Kiều Toàn và nhân vật kia, triển khai với lão Môn chủ thành một trường quyết đấu sinh tử.

- Đỡ!

Vút!

Ào... Ào...

Ầm! Ầm!

Bản lãnh của lão Môn chủ xem ra đã đạt mức tối thượng! Một mình lão bây giờ cứ ung dung đối phó với đối phương những ba người! Không những thế, lão còn làm cho bọn họ phải khốn đốn qua từng tràng cười cao ngạo:

- Nếu biết bản lãnh của bọn ngươi chỉ thế này, đã từ lâu bổn tọa phải tìm đến Thanh Hải Cung mới đúng! Ha... ha...

Vù... Vù...

Ào...

Ầm! Ầm!

Dù đang mải mê quan chiến nhưng Bất Thông vẫn không quên ý định của chàng!

Khi thấy họ đều đang toàn tâm dồn lực vào trận chiến, Bất Thông cho rằng thời cơ đã đến! Chàng len lén dịch chuyển vào gần hơn.

Năm trượng...

Mười trượng...

Mười lăm trượng...

Khi khoảng cách giữa chàng với nơi Văn Quy Nguyên đang nằm nghỉ chỉ còn là năm trượng, những vật có thể giúp chàng tạm thời ẩn nấp hầu như đã hết, ngay phía trước chỉ là một lư bằng hoàn toàn trống trải, nơi bọn họ đang triển khai trường ác đấu, Bất Thông buộc phải có một quyết định: mạo hiểm hay không mạo hiểm!

Mạo hiểm là phải bất ngờ xông ra ngay bây giờ và chỉ có một trong hai kết quả sẽ xảy đến! Thứ nhất, chàng sẽ thành công, Văn Quy Nguyên được giải cứu! Thứ hai: bị lão phát hiện và đến lượt chàng bị bắt giữ như lão đã từng bắt giữ Văn Quy Nguyên!

Còn như không mạo hiểm, nghĩa là chàng phải chờ kết quả của trận hỗn chiến kia! Nếu lão bại, Văn Quy Nguyên đương nhiên được giải cứu mà không cần chàng phải ra tay! Trái lại, nếu lão mà thắng, cơ hội giải cứu Văn Quy Nguyên đối với chàng kể như không còn, dù chỉ là tia hi vọng mong manh. Vì chàng đâu phải là đối thủ của lão!

Chàng lại đưa mắt nhìn vào trận chiến, lão đang chiếm ưu thế, điều này có nghĩa là chàng không thể trông chờ vào kết quả ngược lại. Vì chờ làm gì khi chàng hầu như đã biết chắc kết quả? Lão sẽ thắng và chàng hoàn toàn mất hy vọng giải cứu Văn Quy Nguyên!

Do đó, ngay khi có loạt chạm kình nữa vang lên.

Ầm! Ầm! Ầm!

Chàng lập tức xông ra.

Vút!

Nhưng chàng chợt nghe lạnh khắp người vì tiếng gầm phẫn nộ của lão Môn chủ vang lên quá ư đúng lúc:

- Tiểu tử muốn chết ư? Mau buông!

Vù...

Đã lường trước trường hợp này, Bất Thông vội chôÌ£p vào Văn Quy Nguyên và nhanh chóng di hình hoán vị.

Vút!

Nhưng

Ầm!

Chàng vẫn bị dư kình quật phải. Dù chỉ là chút ít dư kình của lão Môn chủ thần bí nhưng kết quả chàng vẫn phải đánh rơi Văn Quy Nguyên ra khỏi tay!

Tiếng gầm của lão Môn chủ lại vang lên:

- Khá lắm! Nhưng lần này ngươi phải chết.

Vù...

Chàng đành nghiến răng và rít lên:

- Chưa chắc! Đỡ!

Vừa dịch chuyển bộ vị Thái Cực Huyền Ảo Bộ, Bất Thông vừa thuận tay thi triển Hà Lạc Huyền Ảo Chưởng.

Vút!

Ào... Ào...

Ầm!

Chàng có phần mãn nguyện vì vừa quật trúng lão Môn chủ một kình trong khi chưởng Quỷ Ảnh của lão không làm được điều đó!

Kết quả này vô tình giúp ích cho Thanh Y mỹ nhân và hai nhân vật kia! Họ lập tức xông vào, vây kín lão Môn chủ:

- Trúng!

- Đỡ!

- Nạp mạng!

Ào... Ào...

Vù... Vù...

Gầm lên một tiếng kinh thiên động địa, lão Môn chủ hung hăng như hổ dữ vồ mồi:

- Kẻ nạp mạng phải là bọn ngươi! Đỡ!

Ào... Ào...

Ầm! Ầm! Ầm!

Và cũng như ngạ quỷ đòi mạng, lão lập tức lao về phía Bất Thông và ngay khi chàng định chộp vào Văn Quy Nguyên.

Vút!

Và vì phẫn nộ, chàng lập tức dịch chuyển nhanh hơn so với những chiêu Hà Lạc Huyền Ảo Chưởng cũng nhanh như vậy:

- Lão cũng phải đỡ!

Vút!

Ào... Ào...

Ầm! Ầm!

Quật hai chiêu đắc thủ đủ hai chiêu, sở học của chàng khiến lão Môn chủ phải kinh hãi:

- Tiểu tử! Công phu của ngươi phải chăng là Hà Lạc Thái Cực?

Đang đắc ý vì những kết quả không ngờ, chàng lập tức cười lạnh:

- Nếu đúng vậy thì sao? Hãy đỡ nữa này!

Vút!

Ào... Ào...

Cùng một lúc với Bất Thông, Thanh Y mỹ nhân cũng hét:

- Đừng để mất cơ hội! Đánh!

Bị đưa vào tình thế phải đối phó với số người vừa tăng thêm, lão Môn chủ nộ khí xung thiên:

- Được! Bổn tọa sẽ cho bọn ngươi nếm mùi lợi hại! Đỡ!

Lão bỗng xoay người và từ thân hình của lão bỗng túa ra vô số những tia kình sắc lạnh.

Viu... Viu...

Kiều Toàn chợt thất thanh kêu:

- Quỷ Ảnh Nhất Cự Lãnh Khí Đoạt Hồn?!! Tất cả lùi mau!

Kêu xong chính Kiều Toàn là người lùi bước, sau đó đến lượt Thanh Y mỹ nhân và nhân vật kia!

Bất Thông do không biết đây là loại công phu gì và lợi hại ra sao, chàng vẫn thản nhiên thi triển hai loại công phu Hà Lạc Thái Cực phối hợp.

Ào... Ào...

Như hiểu rõ tại sao Bất Thông dám có thái độ này, Thanh Y mỹ nhân vội thét lên khi đã nhảy lùi:

- Không được đâu! Ngươi...

Và với một cảm nghĩ chợt đến, nàng bỗng đổi giọng, hét lên một tiếng lảnh lót:

- Được! Ngươi dám không lẽ ta không dám!

Nàng chủ động lao vào và ngọn chỉ Quỷ Ảnh Hư Vô Chỉ lại xuất hiện.

Vút!

Víu... Víu...

Kiều Toàn và nhân vật kia kinh hoàng kêu lên:

- Đừng, Cung chủ!

- Không thể được, Cung chủ!

Nhưng đã trễ.

Ầm! Ầm!

Hự! Hự!

Hai tiếng kêu đau đớn bỗng vang lên cùng một lúc với hai tiếng chạm kình làm cho Kiều Toàn và nhân vật kia phải nghĩ đó chính là tiếng kêu của Cung chủ và Bất Thông!

Thế nhưng, thật bất ngờ, đúng lúc hai lão nhìn thấy thân hình Cung chủ phải lảo đảo lùi lại thì cũng là lúc hai lão nghe tiếng gầm thịnh nộ của Bất Thông lại vang lên:

- Lão sao vội bỏ chạy? Đỡ!

Thất kinh hai lão nhìn và chỉ thấy bóng ảnh dần xa khuất của lão Môn chủ thần bí.

Vút!

22. Lầm Phản Đồ Bị Giam Trong Động-nhờ Liều Lĩnh Cục Diện Thay Đổi

Nhìn thần sắc vẫn luôn nhợt nhạt của Văn Quy Nguyên đang hôn mê trầm trầm, Bất Thông đưa mắt nhìn qua Kiều Toàn:
- Dù ta biết đây là nơi an toàn, không sợ môn nhân của lão Môn chủ phát hiện và phải khai diễn trường ác liệt, nhưng sinh mạng của tệ bằng hữu lại đang bị đe dọa, tại hạ không thể lưu lại đây lâu hơn!

Kiều Toàn chưa kịp đáp thì thanh âm thoáng nhẹ và yếu ớt của Thanh Y mỹ nhân đã nhanh hơn:

- Bất Thông! Chính nhờ ngươi nên bọn ta bây giờ còn toàn mạng! Dù biết người đang lo lắng cho sinh mạng của quý bằng hữu nhưng nếu bây giờ ngươi lìa khỏi chỗ này, vạn bất đắc dĩ lại gặp chính lão, ta e...

Chàng xua tay:

- Đa tạ mỹ ý của Cung chủ? Nhưng tại hạ nghĩ, nếu lão muốn truy tìm thì đã truy tìm từ lâu! Vì đã hơn nửa ngày cùng ẩn náu nơi này với chư vị, bóng dáng của một kẻ truy tìm cung không có, tại hạ tin lão còn đang lo trị thương cho chính lão, không hơi sức đâu cho người kiếm chúng ta!

Kiều Toàn trầm giọng:

- Ngươi nghĩ như thế vì người chỉ biết một mà không biết hai! Giữa lão và bổn cung nhất định phải một mất một còn và đây là cơ hội duy nhất để lão thực hiện điều đó! Lão không thể bỏ qua!

Chàng hít một hơi thật dài:

- Đa tạ lời chỉ giáo này! Nhưng, nói thật, tại hạ không hề quan tâm là giữa quý cung và lão có những oán hận gì, đó là nội tình của chư vị! Lúc sáng, tại hạ phải ra tay chỉ vì quan tâm đến tệ hữu. Giờ tệ hữu đang gặp nguy, tại hạ không thể cứ đứng đây nhìn tệ hữu đi dần vào cõi chết!

Kiều Toàn cười lạnh:

- Nếu ngươi biết nói những lời này sau ngay lúc đó ngươi không bỏ đi? Ta cũng đâu cần ngươi đi theo bọn ta ?

Chàng cười mỉa:

- Là do ta lời hứa của quý Cung chủ và cũng là do quý Cung chủ muốn có thái độ đáp tạ ân tiếp trợ của tại hạ! Nếu chẳng phải tin lời, tại hạ đâu việc gì phải đi theo chư vị?

Kiều Toàn định phác tác thì nhân vật kia đưa tay ngăn lại:

- Đủ rồi, lão Kiều! Y nói không sai! Bọn ta đã chịu ân người thì phải có trách nhiệm báo đáp! Lão hãy nghe ta đừng để người khác bảo Thanh Hải Cung chỉ là hạng vô ơn bội nghĩa!

Kiều Toàn vặn lại:

- Nhưng chính y vừa nói, y xuất hiện nào vì muốn giúp chúng ta?

Chàng thừa nhận thêm một lần nữa:

- Không sai! Tại hạ hoàn toàn không có ý đó! Tại hạ chỉ vì muốn cứu mạng tệ hữu thôi!

Thanh Y mỹ nhân dù đang mạng nội thương trầm trọng vẫn phải cố gắng gượng lên tiếng:

- Hãy vì ta, Kiều trưởng lão, đừng làm ta sau này khó gặp mặt y! Ta biết y vì quá lo cho bằng hữu nên phải vờ nói thế thôi! Chứ thật ra, ta đã nhìn thấy y dám liều thân vì mọi người và cũng một lần y đã vì ta mà suýt mất mạng! Chuyện lúc sáng, nếu không có y xuất hiện kịp lúc, chúng ta... Hừ...hừ...

Kiều Toàn lo lắng nhìn Cung chủ:

- Được rồi, thuộc hạ xin tuân lệnh! Cung chủ đang mang nội thương nghiêm trọng đừng cố gắng sức, e tình thế sẽ xấu hơn!

Chàng cũng lo lắng:

- Cung chủ! Với thương thế này...

Nàng xua tay:

- Tuy ta không dễ chết, nhưng đáng tiếc, do chưa kịp phục hồi chân lực nên lời ta hứa sẽ giải cứu lệnh hữu khỏi độc thủ của lão kia đang khống chế lệnh hữu sẽ chậm thực hiện, hi vọng ngươi hiểu và đừng oán trách ta!

Chàng lắc đầu:

- Tại hạ nào dám oán trách! Đi theo Cung chủ đến nơi này và đã hơn nửa ngày chờ đợi, đủ chứng tỏ tại hạ rất xem trọng lời hứa của Cung chủ! Và bây giờ, thật đáng tiếc, tại hạ không thể chờ lâu hơn nữa!

Kiều Toàn nổi giận:

- Những gì tệ Cung chủ hứa nhất định phải giữ lời! Dù không thể nhưng ta khuyên ngươi phải cố chờ thêm một lúc nữa!

Không muốn sinh chuyện lôi thôi, chàng cười nhẹ:

- Thì tại hạ nào bảo quý Cung chủ thất hứa? Đây là do tại hạ nguyện ý chối từ, không lẽ không được?

Đến lúc này Kiều Toàn mới để lộ ý định thật sự và vì ý định đó nên lão khăng khăng không cho chàng đi:

- Không được! Ngươi không thể bỏ đi!

Chàng kinh ngạc:

- Tại sao?

Kiều Toàn cười lạt:

- Phải khó khăn lắm, từ khi vào Trung Nguyên cho đến bây giờ bọn ta mới tìm ra một chỗ ẩn thân kín đáo như thế này! Chẳng thà ngay từ đâu ngươi cứ từ chối và đừng đi theo bọn ta! Giờ đã theo, ngươi nhất định phải lưu lại, cho đến lúc bọn ta cho ngươi đi, ngươi mới được đi!

Chàng cười lạnh:

- Ra là vậy! Còn chuyện sợ lão Môn chủ kia cho người đi tìm là do lão bịa ra, cố ý chỉ muốn giữ chân ta?

Kiều Toàn lại gật đầu:

- Không sai! Tựu chung ta không hề muốn nơi bọn ta ẩn thân sẽ bị tiết lộ, bất luận vì nguyên do gì!

Chàng bật cười:

- Ta hiểu rồi, ha... ha... ha... Nếu là vậy sao ngay từ đầu lão không nói?

Quay sang Thanh Y mỹ nhân, chàng nghiêm giọng:

- Cung chủ! Tại hạ nhất định phải đi, Cung chủ định lẽ nào?

Nàng quắc mắt nhìn Kiều Toàn:

- Y là hạng người thế nào, ta thừa biết! Kiều trưởng lão hãy để y đi!

Kiều Toàn thoáng ngập ngừng, sau đó quả quyết lắc đầu:

- Tính mạng của Cung chủ là trọng, xin thứ lỗi, thuộc hạ đành phải bất tuân!

Nàng động nộ:

- Lão có còn xem ta là Cung chủ nữa không?

- Vì lo cho Cung chủ, thuộc hạ mới phải kháng lệnh! Mong Cung chủ lượng thứ!

Nàng đang ngồi dựa vào vách đá bỗng đứng phắt dậy:

- Ta không tha thứ nếu lão không... Hự!

Chợt ôm ngực, nàng vừa lảo đảo vừa tìm cách ngồi xuống!

Đúng lúc đó, ngay khi lão Kiều Toàn ngước mắt nhìn lên, Bất Thông như có cảm giác mơ hồ về một điều gì đó không ổn do vừa nhìn thấy một tia mắt kỳ lạ của lão Kiều Toàn hướng vào Thanh Y mỹ nhân!

Tuy chỉ là cảm giác mơ hồ nhưng làm như vô tình! Bất Thông bỗng bước nhẹ một bước về phía Thanh Y mỹ nhân!

Và chàng thoáng ngờ ngợ khi nhìn thấy lão Kiều Toàn vừa hối hả bước đến vừa lên tiếng một cách lo lắng:

- Cung chủ sao rồi! Hay để thuộc hạ giúp Cung chủ trị thương?

Thanh Y mỹ nhân cố xua tay:

- Không cần! Rồi ta sẽ ổn thôi!

Nhưng Kiều Toàn cứ đưa tay vịn vào nàng như muốn giúp nàng ngồi xuống:

- Cung chủ đừng cố gượng! Chuyện đã thế này, nếu Cung chủ nói cho thuộc hạ biết cách vận công ở tầng cuối của Quỷ Ảnh Tâm Pháp, việc trị thương cho Cung chủ sẽ do thuộc hạ và Mô Dung trưởng lão lo liệu!

Thanh Y mỹ nhân giật mình:

- Nói ra tầng cuối ư? Không được! Ta không thể tự phá bỏ luật lệ của tiền nhân!

Kiều Toàn chợt mỉm cười, một kiểu cười mà theo Bất Thông hiểu vừa quá kỳ bí vừa ẩn chứa một mưu mô gian xảo nào đó:

- Cung chủ nên biết, ngộ biến phải tùng quyền, muốn giúp Cung chủ trị thương thuộc hạ mới nói như vậy!

Nhân vật kia bỗng lên tiếng:

- Không được đâu, Kiều đệ! Vì đã là quy định do tiền nhân lưu lại, đừng nói là Cung chủ không thể đáp ứng, dù có đáp ứng đi nữa Mộ Dung Quang ta cũng không dám tiếp nhận!

Đến lúc này Kiều Toàn mới để lộ bộ mặt thật:

- Ngươi không dám nhưng ta dám!

Và hữu thủ của lão lập tức chộp mạnh vào Thanh Y mỹ nhân, trong tiếng kêu giận dữ của nàng và tiếng kêu kinh hoàng của Mộ Dung Quang:

- Ngươi dám tạo phản ư, Kiều Toàn?

- Hãy đề phòng Cung chủ!

Nhưng, cái chộp của Kiều Toàn bỗng rơi vào khoảng không, đúng vào lúc đó tiếng cười khẩy của Bất Thông vang lên:

- Lão đừng mong toại nguyện! Hừ!

Nhìn lại, Kiều Toàn giận dữ do phát hiện Bất Thông đã nhanh tay kéo Thanh Y mỹ nhân qua một bên, trước lúc cái chộp của lão trúng đích:

- Ai mượn ngươi xen vào? Đỡ!

Vù... Vù...

Quá biết bản thân không phải là đối thủ của Kiều Toàn, Bất Thông đành lôi Thanh Y mỹ nhân chạy đi, hi vọng ngay sau đó Mộ Dung Quang sẽ kịp can thiệp.

Vút!

Mộ Dung Quang xông vào thật.

- Kiều Toàn! Từ lúc nào ngươi có ý tạo phản? Dừng tay nào!

Vù... Vù...

Đang tức giận vì không thể hạ thủ Bất Thông, Kiều Toàn đổ trút vào Mộ Dung Quang:

- Cả ngươi nữa, ai cần ngươi xen vào, làm hỏng đại sự của ta? Đỡ!

Vù...

Thừa dịp Kiều Toàn đang bị Mộ Dung Quang cầm chân, Bất Thông vội chạy đến chỗ Văn Quy Nguyên đang nằm! Và khi chộp được Văn Quy Nguyên, chàng lập tức lôi Thanh Y mỹ nhân chạy ra khỏi động thất là nơi tất cả đã ẩn náu hơn nửa ngày qua!

Nhưng, một tiếng chấn kình đã vang lên cùng với tiếng gầm lồng lộng của Kiều Toàn:

Ầm!

- Tiểu tử mau dừng lại! Đỡ!

Vù... Vù...

Vù... Vù...

Vội đưa mắt nhìn lại phía sau, Bất Thông phải ngỡ ngàng vì phát hiện Mộ Dung Quang đang lùi dài từng bước, trong khi đó Kiều Toàn vẫn như còn nguyên chân lực khi lao đuổi theo chàng!

Hoang mang, chàng lại kéo Thanh Y mỹ nhân qua một bên, còn chàng thì dùng Thái Cực Huyền Ảo Bộ để tránh chiêu của lão.

Vút!

Ầm!

Tuy ngọn kình chỉ quật phải nền đá những Kiều Toàn vẫn cứ cười:

- Là bọn ngươi tự muốn chuốc khổ vào thân, đừng trách Kiều Toàn này bất nghĩa! Ha... ha...

Phát hiện ra Kiều Toàn vừa cười vừa thần tốc lao ra ngoài động thất, Bất Thông nghi hoặc kêu lên:

- Mọi người mau chạy ra! Có lẽ đây là kế của...

Chàng chưa kêu dứt tiếng thì:

Ầm!

Ngay khi Kiều Toàn lao vọt ra ngoài không hiểu lão làm thế nào mà từ bên trên bỗng có một khối đã cực to nặng nề rơi xuống!

Nếu Bất Thông không kịp đưa Văn Quy Nguyên và Thanh Y mỹ nhân lùi lại, có lẽ cả ba phải bị khối đá đè đến nát vụn thây thi!

Bên trong động thất lập tức tối sầm và từ bên ngoài liền có thanh âm của Kiều Toàn vang vào qua kẽ đá:

- Trong tình thế này, nước không có, vật thực cũng không, chỉ trong một hoặc hai ngày bọn ngươi nhất định phải chết! Hồ Bạch Cúc! Nếu ngươi ngoan ngoãn trao ra Quỷ Ảnh Tâm Pháp tầng cuối, Kiều mỗ hứa sẽ không khó dễ ngươi! Tiểu tử kia cũng vậy, nếu không trao toàn bộ công phu của ngươi cho ta, ngươi chắc chắn phải chết! Ha... ha...

Khối đá tuy đã chẹn mất lối xuất nhập nhưng do hãy còn nhiều kẽ hở nên ánh sáng vẫn đưa vào cho dù là nhợt nhạt!

Và nhờ những tia sáng nhợt nhạt này chàng nhìn thấy Thanh Y mỹ nhân - Hồ Bạch Cúc - đang mấp máy môi như muốn quát lão Kiều Toàn phản loạn!

Chàng vội đưa tay ngăn lại và thầm thì vào tai nàng:

- Chúng ta đừng phí lực! Phải để giành và chuẩn bị cho tình thế trước mắt! Chư vị thật sự không có nước, cũng không có vật thực ư?

Hiểu rõ tại sao chàng lại nói vậy, Hồ Bạch Cúc thiểu não lắc đầu:

- Đâu có ai ngờ trước tình huống này? Không có nước, liệu chúng ta duy trì được bao lâu?

Không nghe tiếng đáp lại, ở bên ngoài Kiều Toàn quát vọng vào:

- Đây là nơi ta cố tình chọn lựa, trên là đá, dưới là đá, tứ phía đều là đá! Bọn ngươi đừng vọng tưởng sẽ tìm được lối thoát thân, ta biết bọn ngươi không dám lên tiếng vì sợ sẽ mau kiệt quệ! Được! Ta cho bọn ngươi thời hạn một ngày! Vào lúc này, ngày mai, ta tin chắc bọn ngươi phải van xin ta tha mạng! Ha... ha...

Vút!

Dù Kiều Toàn đã đi lâu nhưng Hồ Bạch Cúc chờ mãi vẫn không nghe Bất Thông đáp lại câu hỏi vừa rồi, nàng nghi hoặc nhìn chàng:

- Ngươi đang suy nghĩ điều gì? Hay ngươi đã nghĩ được cách thoát thân?

Chàng lắc đầu, hướng mặt nhìn về phía Mộ Dung Quang đang ngồi tọa công:

- Tại hạ đang nghĩ về công phu của Kiều Toàn, sao lão có thể dễ dàng đả bại Mộ Dung lão?

Nghe nói, Hồ Bạch Cúc cũng phải ngơ ngác:

- Thường nhật bản lãnh của Kiều Toàn không thể bằng Mộ Dung chưởng lão! Không lẽ bấy lâu nay Kiều Toàn cố ý che giấu bản lãnh thật, chỉ chờ đến lúc này mới để lộ ra?

Chợt hiểu, chàng bỗng gật đầu:

- Tại hạ hiểu rồi! Lão không hề che dấu, vì có dấu cũng không được một khi chư vị đã quá hiểu rõ nhau do là người cùng phái! Điều này chỉ có thể giải thích là khi giao đấu với lão Môn chủ thần bí kia, Kiều Toàn ngay chiêu đầu chỉ giả vờ bị bại! Sau đó, khi cả ba hợp lực, lão chỉ đánh chiếu lệ và chủ tâm của lão là dành cho hành vi bội phản này! Xem ra muốn thoát khỏi chốn này, đúng như Kiều Toàn vừa nói, chỉ là điều vọng tưởng!

Hồ Bạch Cúc phẫn nộ:

- Ta thật không ngờ, đến lão là người luôn được ta tin cẩn lại có manh nha bội phản từ trước! Ta...

Chàng đưa tay ngăn lại:

- Cung chủ có phẫn nộ cũng vô ích! Tình thế này chúng ta cần phải nhẫn nại, cố kéo dài thời gian chịu đựng được bao nhiêu tốt bấy nhiêu, biết đâu chúng ta sẽ có cơ hội để tự giải cứu?

- Cơ hội? Ngươi muốn chờ cơ hội gì đây?

Chàng nhìn nàng:

- Muốn khôi phục công lực, Cung chủ cần bao nhiêu thời gian?

Nàng thở dài:

- Ngươi đừng nhắc đến điều này. Đó chỉ là vọng tưởng!

Chàng hạ thấp giọng:

- Sẽ không vọng tưởng nếu có người giúp Cung chủ trị thương!

- Ai? Là ngươi ư?

Chàng hất hàm về Mộ Dung Quang:

- Chính lão!

Nàng thở dài:

- Lão không thể!

- Có thể nếu Cung chủ đem khẩu quyết gì đó nói cho lão biết và lão sẽ giúp Cung chủ mau khôi phục chân lực!

- Nhưng đây là điều cấm kỵ của...

- Ngộ biến phải tùng quyền! Cứ chi trì như thế này trước sau gì Cung chủ cũng phải nói cho Kiều Toàn biết khẩu quyết đó! Và dù đã toại nguyện vị tất Kiều Toàn buông tha cho Cung chủ được sống! Trong hai, Cung chủ phải chọn một, hoặc đọc cho Mộ Dung Quang để có cơ hội thu phục phản đồ, hoặc phải để phản đồ cứ tiếp tục những hành vi bất trung bất nghĩa!

Đưa mắt nhìn Mộ Dung Quang, Hồ Bạch Cúc lưỡng lự:

- Nhưng thương thế của lão.

Bất Thông đã chuẩn bị sẵn câu đáp:

- Tại hạ sẽ giúp lão mau khôi phục!

Hồ Bạch Cúc kinh ngạc:

- Ngươi không ngại hao tổn chân nguyên?

Chàng cười nhẹ:

- Bị hao tổn chân nguyên vẫn tốt hơn là mất mạng! Tại hạ cũng phải nghĩ cách tự cứu bản thân chứ?

Hồ Bạch Cúc thoáng sững sờ:

- Lúc nào ngươi cũng như vậy sao? Sẵn saÌ¬ng giúp người bất chấp sinh mạng?

Chàng lắc đầu:

- Cung chủ nói chi những lời quá đáng! Như tại hạ vừa nói, tại hạ chỉ tự cứu bản thân thôi!

Nàng thở dài:

- Thôi được! Ta tán thành biện pháp này của ngươi!

Nghe thế, chàng vội đặt Văn Quy Nguyên nằm xuống và định đi đến chỗ Mộ Dung Quang.

- Này!

Nghe nàng kêu, sợ nàng thay đổi ý định, Bất Thông quay lại và nhăn mặt:

- Cung chủ đã nghĩ lại?

Nàng lắc đầu và chợt thì thầm:

- Không! Ta chỉ muốn ngươi biết điều này! Ta tán thành vì ngươi! Nếu không có ngươi, ta thà chết quyết không để phản đồ toại nguyện!

Chàng mỉm cười:

- Đa tạ!

- Ngươi không cần đa tạ ta! Ta chỉ cần ngươi hiểu như thế là đủ rồi!

Chàng lo ngại:

- Đương nhiêu là tại hạ hiểu! Bất quá sau này tại hạ sẽ nghĩ cách báo đáp!

Nàng cau mặt:

- Đến lời đa tạ của ngươi, ta còn không màng, nói gì đến việc đòi ngươi báo đáp?

Càng thêm lo ngại, chàng hỏi:

- Nếu vậy, thật ý của Cung chủ là gì?

Nàng định đáp nhưng bất chợt xua tay và bảo:

- Là ý gì thì ta không tiện nói, ngươi nên tự tìm hiểu lấy! Thôi, ngươi đi đi!

Chàng bước đi với tâm trạng bất an! Vì đã đoán hiểu ý nàng nên chàng mới có tâm trạng này! Để xua đi tâm trạng đó, Bất Thông tự bắt mình nghĩ đến diện mạo đã bị hủy hoại của Khả Thúy Đình! Và khi nghĩ đến, chàng tự quyết định.

"Ta không thể phụ bạc Khả Thúy Đình. Những gì ta đã hứa quyết không thay đổi".

Tiếng bước chân nặng nề của chàng làm cho Mộ Dung Quang mở mắt:

- Thiếu hiệp đã nghĩ được biện pháp nào để có thể chi trì sinh mạng chưa?

Chàng ngồi xuống cạnh lão:

- Tiến bối đối với Cung chủ thái độ như thế nào?

Mộ Dung Quang ngơ ngác:

- Sao thiếu hiệp lại hỏi ta câu này và vào lúc này?

- Tại hạ đã nghĩ được một biện pháp khả dĩ có thể chuyển bại thành thắng! Nhưng tại hạ chỉ nói ra sau khi tiền bối đã đáp lời!

Mộ Dung Quang không cần nhìn Hồ Bạch Cúc cũng biết Cung chủ đang nóng lòng chờ câu đáp của lão! Lão đáp:

- Ta là người Thanh Hải Cung, có chết cũng là vì Thanh Hải Cung mà chết!

Tuy gật đầu nhưng chàng lại hỏi:

- Ngay bây giờ quý Cung chủ đang cần chính sinh mạng của tiền bối, tiền bối có hối hận vì đã lỡ nói lời vừa rồi không?

Lão hoang mang:

- Cần để làm gì? Có thể cho ta biết không?

Chàng nghiêm mặt:

- Có câu nói: "nuôi quân một ngàn ngày chỉ dụng có một giờ"! Tiền bối nếu là đại trượng phu dù biết chết cũng không nhăn mặt, tiền bối chỉ cần đáp dám hay không dám là đủ!

Sau một lúc nghĩ ngợi, Mộ Dung Quang mới chịu mở miêng:

- Nếu thật sự cần thiết, Mộ Dung Quang ta sẵn sàng!

Cố che dấu sự thất vọng, chàng vừa giải thích rõ biện pháp của chàng vừa nhìn vào mắt lão để dò xét!

Cũng may, lão không đến nỗi tệ như chàng nghĩ!

Ngay khi chàng nói xong, lão lắc đầu quầy quậy:

- Quỷ Ảnh Tâm Pháp gồm bảy tầng! Tầng cuối là dành cho Cung chủ, mục đích là để đề phòng vạn nhất, sẽ có cách trừng trị phản đồ! Đó là quy định của tiền nhân, ta thật sự không thể tiếp nhận!

Chàng lại phải thuyết phục lão như thuyết phục Hồ Bạch Cúc:

- Đây là cơ hội duy nhất để tiền bối giúp Cung chủ thu phục phản đồ! Vả lại, theo tại hạ suy đoán, dù tiền bối biết kinh văn của tầng cuối cùng nhưng nếu Cung chủ không cho biết khẩu quyết của công phu Quỷ Ảnh Vô Chỉ, tiền bối dù muốn cũng không luyện được?

Có tiếng Bạch Cúc vang lên:

- Không sai! Mộ Dung Quang trưởng lão cứ yên tâm! Trong tình cảnh nguy ngập này ta dùng quyền một Cung chủ để phá lệ! Lão không việc gì phải lo lắng hoặc áy náy!

Mộ Dung Quang thở dài:

- Dù là vậy nhưng thuộc hạ nghĩ chúng ta cũng khó thực hiện!

Bất Thông sợ hãi:

- Tại sao? Hay tiền bối sợ không đủ thời gian?

Mộ Dung Quang kinh ngạc:

- Thiếu hiệp đã liệu tính tất cả rồi sao?

Chàng hít một hơi dài:

- Tại hạ có nghĩ đến! Nhưng chúng ta đâu còn cách nào để chọn lựa? Chúng ta phải liều thôi!

Mộ Dung Quang nghi ngại:

- Muốn ta khôi phục toàn bộ chân nguyên phải mất ít nhất là nửa ngày! Nửa ngày còn lại...

Chàng ngắt lời:

- Bây giờ có ngại cũng vô ích và chỉ càng thêm phí thời gian! Tiền bối mau tọa công vận hành chân khí, tại hạ lập tức tiếp lực!

Không còn cách nào khác, Mộ Dung Quanh đành phải nghe theo.

...

Với thần sắc nhợt nhạt do chân khí đã kiệt quệ, Bất Thông bảo Hồ Bạch Cúc:

- Cung chủ có thể bắt đầu được rồi và đừng sợ tại hạ nghe lỏm! Tại hạ, hự!

Huỵch!

Chàng tự ngã vật ra vì không thể chi trì thêm được nữa!

Hồ Bạch Cúc vội chạy đến và nhét vào miệng chàng một hoàn linh đan:

- Ngươi phải cố ngồi lên tự tọa công! Vì một lúc nữa thôi, khi Kiều Toàn quay lại, chỉ có ngươi là người duy nhất có thể đối phó với lão trong lúc ta được Mộ Dung lão trị thương!

Nuốt tinh hoàn đan, chàng cố ngồi lên nhưng không được! Bất đắc dĩ, Hồ Bạch Cúc phải giúp chàng!

Và hoàn toàn vô tình, do ngồi chưa vững chàng phải dựa vào người nàng đến nỗi phải chạm vào những chỗ không nên chạm!

Sự đụng chạm khiến cả hai phải giật bắn người như lửa phỏng!

Để che lấp sự e thẹn, Hồ Bạch Cúc vội đứng lên khi thấy chàng đã có thể tự ngồi vững!

Sau một lúc lâu cố chấn động tâm thần, Bất Thông bắt đầu tọa công điều nguyên.

...

Vụt mở mắt với tâm trạng ngờ vực, Bất Thông sau khi nhìn thấy Mộ Dung Quang đang giúp Hồ Bạch Cúc điều thương, chàng mới yên tâm để quay lại với chính thực trạng của chàng!

Và chàng không thể không tự hỏi:

"Hồ Bạch Cúc đã cho ta dùng linh đan gì? Tại sao khi ta tọa công, từ đan điền bỗng phát sinh ra nhiệt khí? Nếu đó là linh đan thật sự có năng lực bồi nguyên, sao nàng không dùng cho chính nàng? Nàng nhường cho ta phải chăng muốn biểu lộ tình ý một cách rõ ràng hơn? Bất Thông ơi Bất Thông! Ngươi phải nhớ những gì ngươi đã hứa với Khả Thúy Đình! Dù ngươi chưa thực dạ thương yêu nhưng Thúy Đình vì yêu ngươi nên diện mạo mới bị hủy hoại! Ngươi đừng để bóng hồng nào khác chen vào khiến ngươi trở thành kẻ phụ bạc!"

Tuy nghĩ như thế nhưng từ nơi sâu thẳm của nhận thức một tiếng nói khác cứ vang lên trong tâm trí của chàng:

" Không thể có miễn cưỡng trong tình yêu. Ngươi chưa hề bị hình bóng của Thúy Đình làm cho tim ngươi rung động không như Hồ Bạch Cúc đã làm ngươi rung động! Đây là sự thật, và ngươi đừng tự dối lòng!".

Bất Thông như không muốn nghe thêm nữa thanh âm của tiếng nói này, chàng vội đứng lên!

Nhưng xung quanh quá yên tĩnh, Hồ Bạch Cúc vẫn đang được Mộ Dung Quang gấp rút trị thương, Kiều Toàn vẫn chưa xuất hiện và xung quanh chàng càng thêm tĩnh lặng với thân hình nằm bất động của Văn Quy Nguyên!

Nhớ đến Văn Quy Nguyên, chàng vội bước đến cạnh y!

Vẫn sắc mặt nhợt nhạt, vẫn những nhịp hô hấp bấp bênh và vẫn cứ hôn mê trầm trầm, hình thái của Văn Quy Nguyên khiến lòng dạ Bất Thông cứ xuất hiện những tâm trạng nôn nao khó tả!

Để trấn áp tâm trạng đó và vì không có chuyện gì để làm, Bất Thông ngồi xuống ngay bên cạnh Văn Quy Nguyên!

Phải nhìn một lúc lâu Bất Thông mới phát hiện từ bọc áo của Văn Quy Nguyên như đang nhú ra một vật!

Vật đó nửa như một góc nhỏ của một quyển kinh sách nửa như phần nhọn của một thanh tiểu kiếm!

Nhưng Văn Quy Nguyên từ thưở găÌ£p chaÌ¬ng đêÌn giờ đâu có lần nào dùng kiếm? Bất Thông tự hỏi để tự bác bỏ rằng vật đó không phải là kiếm, cho dù phần nhú ra vừa nhọn vừa có sắc đen cũ kỹ!

Vậy phải là kinh sách - Bất Thông sau ý nghĩ này lại phải tự trấn áp tính hiếu kỳ! Một khi chưa có sự chấp nhận của Văn Quy Nguyên thì đừng nói là chàng, cho dù ai khác cũng không được tự tiện lấy xem!

Nhưng ta chỉ muốn xem qua để biết đâu, nếu đó là bí kíp võ học, ta sẽ tìm thấy cách giúp y tỉnh lại? Tự hỏi để tự biện bạch cho hành vi, Bất Thông sau một lúc lâu nghĩ ngợi thật kỹ mới dám đưa tay chạm vào vật nọ!

Đúng là quyển kinh sách thật - Bất Thông nhẹ nhàng lôi ra!

Đúng là Tu La Bí Kíp thật - Bất Thông háo hức mở ra xem!

Đầu tiên, chàng nhìn thấy những dòng di thư:

" Bí kíp này tuy là phần tối diệu của Tu La công phu, nhưng khi luyện cũng khó tránh khỏi những nguy cơ đe dọa tính mạng! Gặp lúc vạn bất đắc dĩ, không thể không luyện, kẻ nào muốn luyện cần phải có tối thiểu một giáp tý công phu tu vi! Để ngộ nhỡ xảy ra bất trắc vẫn có thể tự dùng bản thân công lực để áp chế! Nếu cả gan luyện lúc chân nguyên chưa đủ, nhẹ thì bị chân nguyên phản hồi làm tự nghẽn kinh mạch dẫn đến tính mạng hôn mê có thể kéo dài suốt đời, nặng thì đứt lìa kinh mạch tự hủy sinh mạng.

Do không thể luyện ta đành phải lập Tu La Mật Thất để cất dấu tránh hậu quả không hay..."

Dòng di thư làm Bất Thông chấn động! Và không cần đọc thêm nữa, những dòng chữ chỉ gieo rắc nỗi kinh hoàng, Bất Thông vội xem lướt qua từng trang bí kíp!

Đến một chỗ, chàng dừng lại. Đó là trang có ghi:"Tu La Ám Minh Chưởng và cách vận dụng".

Bất Thông đã biết nguyên nhân nào khiến Văn Quy Nguyên phải hôn mê!

Do chân nguyên chưa đủ, y lại quyết lòng luyện phần tối diệu của Tu La công phu nên y bị lâm vào tình trạng chân lực phản hồi làm nghẽn kinh mạch dẫn đến hôn mê!

Và bây giờ chàng nghĩ, nếu biết cách vận dụng công phu này chàng sẽ biết chân lực của Văn Quy Nguyên từ bộ vị nào phản hồi về bộ vị nào! Và khi biết rõ nơi kinh mạch bị nghẽn, biết đâu chàng sẽ có cách giúp Văn Quy Nguyên đả thông? Và rồi y sẽ tỉnh lại...

Chàng đọc ở phần cuối:

" Đan điền là bể chứa, từ bể chứa này chân khí phải được dẫn lưu qua Đốc mạch, nghĩa là qua các huyệt: Toàn cơ, Khí hải, Cự cốt rồi đến Kiên tĩnh, Khúc trì mới dẫn đến lòng bàn tay để phát thành chưởng Ám Minh!...

Không cần đọc thêm nữa, Bất Thông vội cất quyển Tu La Bí Kíp vào người Văn Quy Nguyên. Sau đó, với thái độ thật quả quyết, Bất Thông bắt đầu thăm dò từng huyệt đạo, xuất phát từ lòng bàn tay hữu của Văn Quy Nguyên.

Vừa xem xét đến huyệt Khúc trì của y, thanh âm của Kiều Toàn bỗng vang lên thật bất ngờ:

- Thế nào? Bọn ngươi đã có quyết định chưa?

Đưa mắt nhìn thật nhanh, chàng thoáng lo ngại khi phát hiện thanh âm của Kiều Toàn có làm cho Hồ Bạch Cúc bị chấn động?

Tuy nhiên, như đã chờ đợi sẵn sự biến này, Mộ Dung Quang lập tức nhả kình vào người Bạch Cúc, giúp nàng kịp trấn áp những gì vừa bị trấn động!

Không thể chậm hơn, Bất Thông lập tức lên tiếng:

- Kiều Toàn! Nếu như ta và quý Cung chủ chấp nhận những yêu sách của ngươi, dựa vào đâu ta tin rằng ngươi sẽ buông tha bọn ta?

Kiều Toàn không đáp ngay! Trái lại, thanh âm của lão có phần nghi ngại:

- Ngươi chưa bị kiệt sức?

Chàng cố ý cười thành tiếng cho lão nghe:

- Ngay bây giờ thì chưa! Ít nhất phải một hoặc hai ngày nữa, điều đó mới xảy ra!

Kiều Toàn càng thêm nghi ngại:

- Bọn ngươi có mang theo nước và vật thực?

Nghe nhắc đến nước, Bất Thông bất giác nuốt nước bọt vì cảm thấy khát đến khô cổ! Nhưng chàng vẫn làm tiÌ0nh:

- Tuy bọn ta không mang theo nhưng lão quên không nhớ đến một người!

- Ai?

- Là tệ hữu! Y vốn là đệ tử Tửu Hiệp, người tự xưng là Bất Kiến Nhật Bất Kiến Tửu! Bên người luôn có sẵn một bầu rượu!

Kiều Toàn có phần hoang mang qua lời lẩm bẩm:

- Tửu hiệp? Bất Kiến Nhật Bất Kiến Tửu? Có nhân vật này thật sao?

Chàng phì cười, vừa là cười thật vừa là muốn cho Kiều Toàn tin:

- Ở Trung Nguyên có hai nhân vật được mọi người xưng tụng là Võ Lâm Song Hiệp, lão không biết ư?

Kiều Toàn đáp:

- Ta chỉ nghe Võ Lâm Nhất Hiệp Tôn Nhất Bình! Làm gì có Song Hiệp?

- Do có võ công được xem là cái thế, Tôn Nhất Bình mới được mọi người xưng tụng là Hiệp. Người vừa được ta nhắc đến lại có tài uống rượu trăm bầu không say, cũng được xem là Hiệp.

Kiều Toàn xì một tiếng dài:

- Bảo Tôn Nhất Bình có võ công cái thế ư? Đối với ta, y không đáng! Chứng tỏ Tửu Hiệp gì đó một là không có hai là có nhưng không đáng quan tâm!

Lúc này chàng đang xem xét đến huyệt Kiên tĩnh của Văn Quy Nguyên. Còn Hồ Bạch Cúc vẫn đang trong tình trạng chưa thể hồi phục ngay! Chàng cố kéo dài thời giờ:

- Lão không quan tâm đó là việc của lão. Đối với bọn ta, nhờ có bầu rượu của y, việc chi trì thêm một hoặc hai ngày nữa là chuyện hoàn toàn có thật!

- Hừ ! Chỉ một bầu rượu thì đâu có đủ cho ba người? Ta không tin!

- Tùy lão ! Hoặc giả lão có thể tự vào xem!

- Ha... ha... ha... ! Bất quá ta có thể tin nửa phần, đó là ngươi còn có thể chịu đựng được lâu ! Nhưng Bạch Cúc và Mộ Dung ngu muội thì... Ha... ha...

Phát hiện Mộ Dung Quang vì nghe Kiều Toàn mỉa mai nên việc trị thương có phần gián đoạn, chàng kinh hãi lao đến!

Vừa áp chưởng vào huyệt linh đài của Mộ Dung Quang, chàng vừa nói vào tai lão:

- Phải biết kiềm chế! Nếu không hậu quả sẽ khó lường!

Nhưng, đúng lúc đó Hồ Bạch Cúc bỗng hộc lên một tiếng:

- Hự!

Nghe rõ tiếng kêu này, Kiều Toàn bật cười:

- Ngươi thấy ta nói có đúng không? Bạch Cúc, ngươi đừng tự hành hạ bản thân. Hãy đáp ứng yêu sách của ta, lập tức ta sẽ dâng cho ngươi một bữa ăn toàn là những loại vật thực hảo hạng!

Sau đó, Kiều Toàn còn cố tình xướng lên một thôi dài những thứ thức ăn mà chỉ cần nghe cũng đủ chết thèm!

Biết đây là cách được Kiều Toàn dùng để lung lạc ý chí kiên định, nêÌu quả nhiên Hồ Bạch Cúc và những ai khác chung tình trạng thật sự đang dùng định lực để chi trì, Bất Thông muốn ngăn lão lại đành phải quát lên một tiếng :

- Câm ngay!

Tiếng quát hãy còn nhiều nội lực của Bất Thông không những làm cho Mộ Dung Quang và Hồ Bạch Cúc tỉnh ngộ mà còn đủ uy lực khiến cho Kiều Toàn thất kinh!

Lão hỏi:

- Ngươi còn đầy đủ chân lực thế ư?

Thấy Mộ Dung Quang và Hồ Bạch Cúc đã bắt đầu trở lại việc trị thương, chàng vừa đi đến chỗ Văn Quy Nguyên vừa cố tình hỏi Kiều Toàn:

- Lão vẫn chưa trả lời ta, làm thế nào để ta tin vào lời lão hứa?

Kiều Toàn không đáp, cứ cười dài:

- Ha... ha...

Chàng bắt đầu xem xét đến huyệt Cự cốt của Văn Quy Nguyên:

- Lão cười, phải chăng là muốn nói lão sẽ không giữ lời hứa?

Ngưng cười, Kiều Toàn chợt rít thay cho lời đáp:

- Được lắm! Tuy ngay bây giờ ta không thể vào nhưng bọn ngươi đừng nghĩ ta không có cách buộc bọn ngươi phải quy phục! Hừ!

Vút!

Nghe rõ tiếng lão bỏ đi, Bất Thông lập tức nói lớn cho Mộ Dung Quang nghe:

- Kiều Toàn sẽ quay lại, không bao lâu nữa đâu! Và lần này, tại hạ nghĩ, hoặc lão dùng chất độc hoặc lão sẽ xông khói vào! Tiền bối phải nhẫn nại! Mọi việc cứ để tại hạ đối phó!

Dứt lời, chàng lại xem xét cho Văn Quy Nguyên!

Và lần này, thật phấn chấn, Bất Thông đã phát hiện nơi chân nguyên của Văn Quy Nguyên bị tắc nghẽn! Điều này nghĩa là Văn Quy Nguyên sẽ hồi tỉnh nếu Bất Thông dùng chân lực bản thân giúp Văn Quy Nguyên đả thông chỗ nghẽn ở giữa huyệt Cự cốt và Khí hải!

Sửa lại tư thế nằm của Văn Quy Nguyên, Bất Thông nhìn qua Mộ Dung Quang và Hồ Bạch Cúc! Họ đã ổn định và dường như việc trị thương đang đến giai đoạn then chốt! Thời điểm cho Hồ Bạch Cúc khôi phục hoàn toàn nhất định không còn lâu!

Ngồi xếp bằng cạnh Văn Quy Nguyên, Bất Thông không hề ngại dùng chân khí thúc đẩy vào nội thể y, dù chàng biết làm như thế này sẽ khiến phần chân nguyên của chàng vừa tăng tiến - như chàng đã nghi là nhờ vào hoàn linh đan của Hồ Bạch Cúc ban cho - phải mất đi! Trong lòng chàng chỉ có một ý nghĩ đang tồn tại, có thể xem sự biện bạch, nếu Văn Quy Nguyên tỉnh lại, để đối phó với lão Kiều Toàn bọn chàng có bốn người vẫn hơn là chỉ có ba!

Đưa chân khí bản thân vào Khí hải huyệt của Văn Quy Nguyên, Bất Thông thúc đẩy từ từ đến nơi kinh mạch bị nghẽn!

Chân khí đó bắt đầu dồn tụ ngay chỗ kinh mạch bị nghẽn, Bất Thông thoáng chút băn khoăn "nên đột phá ngay chỗ bị nghẽn hay cứ thúc ép từ tưÌ¬?" .

Đang lúc băn khoăn, tai chàng nghe ở bên ngoài động thất có tiếng nổ lép bép! Và chỉ một lúc sau, từ những kẽ hở giữa khối đá bịt kín động thất và phần vách đá của động thất bao quanh, Bất Thông đã nhìn thấy những làn khói lượn lờ bay vào lòng động!

Biết đó là Kiều Toàn đang đốt lửa để tạo thành những luồng khói và hướng chúng bay vào động thất, Bất Thông thoáng lo ngại.

" Liệu Bạch Cúc có kịp khôi phục chân nguyên trước khi khói làm nàng bị ngạt và phải bị kiệt quệ đúng như mong muốn của Kiều Toàn? Còn Văn Quy Nguyên nữa, nếu y không kịp hồi tỉnh, bị xông khói thế này nhất định sinh mạng của y phải bị phương hại trầm trọng!".

Khói do Kiều Toàn đưa vào càng lúc càng nhiều và từ hai mắt của Bất Thông đã bất đầu xuất hiện những màn nước cay xè!

Vẫn chưa hết những dấu hiệu xấu, tiếng ho húc hắc của Mộ Dung Quang đang vang lên do không thể kiềm chế được nữa!

Nghe tiếng Mộ Dung Quang ho trong khi Bất Thông phập phồng lo ngại thì ở bên ngoài Kiều Toàn bật cười đắc ý:

- Với biện pháp này, bọn ngươi rồi sẽ như cá nằm trên thớt và mọi việc sẽ do ta định đoạt! Ha... ha...

Nhân lúc Kiều Toàn bật cười, Bất Thông khẽ quát cho Mộ Dung Quang và Hồ Bạch Cúc cùng nghe:

- Chúng ta không thể chờ đến lúc hoàn toàn khôi phục! Hoặc xông ra ngay bây giờ hoặc phải chết!

Đáp ứng lời nói đề tỉnh của Bất Thông, Mộ Dung Quang bỗng trầm giọng và kêu lên khàn khàn:

- Cung chủ hãy chú tâm! Thuộc hạ phải dùng toàn lực đây! Đi!

Và hoàn toàn ngẫu nhiên, tiếng quát sau cùng của Mộ Dung Quang là biểu hiện sự thúc ép chân lực lần cuối cùng để giúp Hồ Bạch Cúc phục hồi chân lực không ngờ lại có tác động đến hành vi Bất Thông đang thực hiện! Chàng cũng thúc đẩy chân khí vào huyệt Khí hải của Văn Quy Nguyên với một áp lực khá mạnh!

Bị thúc đẩy, chỗ nghẽn ở kinh mạch cả Văn Quy Nguyên lập tức phình to, tạo thành một áp lực dội về Bất Thông!

Bị chấn dội suýt nữa phải dời tay khỏi huyệt Khí hải của Văn Quy Nguyên, Bất Thông nhanh chóng nhận thức điều gì chàng đang làm và khi kịp nhận ra chàng vừa vô tình thúc đẩy quá nhiều chân khí vào người Văn Quy Nguyên, chàng lo sợ đưa mắt nhìn sắc mặt của y!

Qua lớp khói cứ mù mù, Bất Thông thật khó phân biệt đó là sắc mặt của Văn Quy Nguyên đang hoàn toàn tái nhợt hay đây là sắc màu do màn khói làm chàng tưởng lầm!

Kinh nghi, Bất Thông kể từ đó chỉ dám đưa chân khí vào người Văn Quy Nguyên một cách từ tốn!

Bất chợt có tiếng Kiều Toàn quát thật lớn:

- Bọn ngươi vẫn chưa khuất phục ư?

Liền lúc đó, có tiếng quát trả lời của một người mà Bất Thông đang trông chờ:

- Kiều Toàn, kẻ phản bội! chính ngươi mới là kẻ bị Cung chủ ta thu phục! Xem đây!

Hồ Bạch Cúc đã hoàn toàn khôi phục chân nguyên? Bất Thông thầm phấn chấn và lần này lại vô tình thúc đẩy khá nhiều chân lực vào người Văn Quy Nguyên!

Một điều không dám trông đợi liền xảy ra!

Văn Quy Nguyên bỗng hô lên một tiếng:

- A...! OeÌ£!

Bất Thông kinh hoàng nhìn Văn Quy Nguyên đột nhiên thổ huyết lai láng!

Nhưng sau đó, chàng bật reo lên khi thấy Văn Quy Nguyên bật ngồi dậy:

- A...! Ngươi rốt cuộc cũng tỉnh?

Nhận ra Bất Thông và cũng nhận ra một không gian mờ tối với khói bao phủ, Văn Quy Nguyên mở miệng hỏi:

- Điều gì đã xảy ra...

Chính lúc đó.

Ầm!

Bất Thông phấn khích gọi Văn Quy Nguyên:

- Mau lên! Ta và ngươi phải hiệp lực với Cung chủ Thanh Hải Cung khai thông nơi đang giam giữ chúng ta!

Hiểu ngay vấn đề, Văn Quy Nguyên lập tức lao theo Bất Thông...

23. Thoát Tai Nạn Lại Rơi Lưới Tiì¬nh-về Thiên Nhất Giúp Người Hội Ngộ

NêÌu khôÌi đaÌ không hêÌ¬ suy chuyêÌ0n sau môÌ£t kiÌ¬nh cuÌ0a HôÌ¬ BaÌ£ch CuÌc thiÌ¬ luÌc naÌ¬y. Khi coÌ Bất Thông vaÌ¬ Văn Quy Nguyên hiêÌ£p lưÌ£c, môÌ£t kiÌ¬nh do ba ngươÌ¬i cuÌ¬ng xô lâÌ£p tưÌc coÌ kêÌt quaÌ0.
- Đánh!

Ầm!

Ầ... m...!!

Một góc khá to của khối đá liền bị chấn vỡ!

Cùng với màn khói đang bị tù túng trong lòng động giờ được dịp tuôn ra mịt mù, Hồ Bạch Cúc, Bất Thông và Văn Quy Nguyên cùng lao ra từ chỗ mới được khai thông!

Vút! Vút! Vút!

Và họ cùng ngơ ngác nhìn nhau do bên ngoài lúc này hoàn toàn vắng lặng!

Để phá vỡ sự vắng lặng này đột nhiên thanh âm của Mộ Dung Quang khàn khàn vang lên:

- Y đã đào tẩu?

Văn Quy Nguyên sực nhớ lại câu đã hỏi:

- Ai đã giam bọn ta? Điều gì đã xảy ra?

Lần này tuy Bất Thông định giải thích nhưng rất tiếc chợt có tiếng Hồ Bạch Cúc vang lên:

- Ô hay! Lệnh hữu đã tỉnh rồi ư? Hoá ra ngươi cũng tìn được caÌch hoá giải độc thủ của lão Môn chủ, giúp lệnh hữu khôi phục nguyên trạng?

Bị hỏi một cách bất ngờ, Bất Thông do không có chuẩn bị nên buột miệng đáp:

- Tệ hữu nào phải bị độc thủ của lão ma? Y bị nghẽn kinh mạch, may mà tại hạ...?

Sức nhớ lại việc lén xem qua Tu La Bí Kíp có thể khiến Văn Quy Nguyên nghi ngờ, Bất Thông kịp thời dừng lời và vội quay sang Văn Quy Nguyên:

- Đây là Cung chủ Thanh Hải Cung, Hồ Bạch Cúc cô nương! Kia là Mộ Dung trưởng lão cũng là người của Thanh Hải Cung! Ta và ngươi bị giam chung với họ là do một phản đồ của Thanh Hải Cung gây ra!

Đang lúc vui vì thoát nạn, Hồ Bạch Cúc vội giải thích cho Văn Quy Nguyên nghe mọi việc, ý như nàng muốn biện minh tại sao lại xảy ra việc này và tại sao Văn Quy Nguyên cũng cùng số phận với họ!

Nhờ đó, Văn Quy Nguyên biết y đã bị lão Môn chủ nào đó bị bắt đi và nhờ có Bất Thông không ngại chết cứu nguy nên bây giờ bản thân y bình thân vô sự!

Văn Quy Nguyên thoáng cau mày:

- Lão đó là Môn chủ của môn phái nào?

Bất Thông mỉm cười:

- Tất cả những gì liên quan đến lão. Ta sẽ nói cho ngươi nghe sau! Bây giờ điều cần thiết là phải nghĩ cách giúp Mộ Dung tiền bối mau khôi phục chân nguyên!

Nghe nhắc, Hồ Bạch Cúc bỗng thở dài:

- Chân nguyên của Mộ Dung trưởng lão bị suy giảm ít lắm là bảy phần, muốn khôi phục trọn vẹn không phải chỉ một sơÌm một chiều mà được.

Bất Thông hoang mang:

- Loại linh đan Cung chủ đã cho tại hạ dùng dường như có công năng bồi nguyên, sao Cung chủ không thử cho MôÌ£ Dung trươÌ0ng laÌ’o duÌ¬ng.

Hồ Bạch Cúc phì cười:

- Đó chỉ là Trấn Nguyên Đan thông thường, có tác dụng ổn định chân nguyên nếu ai đó tuy còn chân lực nhưng không thể tự ổn định! Trường hợp của Mộ Dung trưởng lão có dùng cũng vô iÌch!

Vụt hiểu, Bất Thông biết hiện tượng đã xảy ra cho chàng phải là do Vạn Niên Chi Sâm Đan hoặc có thể là do hai túi Hoàng Đàm của hai con Hồng Xà Kim Tuyến Vương Chi Độc tạo ra!

Chàng ái ngại nhìn Mộ Dung Quang:

- Nếu là vậy, chư vị không nên lưu lại đây, đề phòng Kiều Toàn lại có mưu kế khác thâm độc hơn!

Hồ Bạch Cúc ngẩn người:

- Dường như ngươi muốn bỏ đi ngay bây giờ?

Chàng gật đầu quả quyết:

- Cùng với tệ hữu, bọn tại hạ đều có việc khẩn, không thể lưu lại lâu hơn!

Hồ Bạch Cúc bỗng cười lạt:

- Nếu ngươi đã quyết định, ta cũng không miễn cưỡng! Phần Kiều Toàn, vốn là việc của bổn cung, ta biết tự lo liệu!

Không muốn có ngộ nhận xảy ra, Bất Thông lộ vẻ khó xử:

- Đúng là tại hạ có việc vội thật! Nếu không...

Nàng thở dài:

- Ngươi đừng áy náy! Vả lại, ta có thể đối phó được nếu Kiều Toàn dám xuất đầu lộ diện. Ngươi đi đi!

Chàng vụt trầm giọng:

- Có một điều này tại hạ muốn khuyên Cung chủ. Rất có thể Kiều Toàn không dám ra mặt, nhưng lão lại thừa năng lực để ngấm ngầm theo dõi! Và khi cần, có lẽ lão sẽ vì sự an toàn của chính lão mà ngang nhiên liên kết với lão Môn chủ kia! Khi đó...

Tuy lo ngại nhưng Hồ Bạch Cúc ngay sau đó bằng thái độ giận dữ nói:

- Đa tạ ngưoi có lời đề tỉnh! Được rồi, ta sẽ lưu tâm điều này và nhất định không để kẻ phản bội toại nguyện!

Quay lại Mộ Dung Quang, Hồ Bạch Cúc hỏi:

- Mộ Dung trưởng lão liệu có đi được không?

Biết Cung chủ quyết định bỏ nơi này và tìm nơi ẩn thân khác, Mộ Dung Quang đáp:

- Theo tin tức đã nhận, người của bổn Cung có lẽ chỉ cách đây không xa! Thuộc hạ hiện giờ có thể chi trì được!

Nghe điều này, Bất Thông chợt đề xuất:

- Nếu quý Cung chủ thật sự sắp có thêm viện thủ, tại hạ và Văn Quy Nguyên nguyện hộ tống nhị vị đến tận nơi!

Hồ Bạch Cúc không thể giấu sắc mặt hí hửng:

- Ngươi nguyện ý thật ư?

Không đáp vội, chàng quay nhìn Văn Quy Nguyên:

- Ta tự yÌ nói như vậy, ngươi không ngại chứ?

Với ẩn ý riêng, Văn Quy Nguyên gật đầu đáp ứng:

- Ta đang cần nghe các hạ giải thích đôi điều, có chậm một chút cũng không sao?

Bất Thông mỉm cười với Hồ Bạch Cúc:

- Cung chủ thấy đó, nào chỉ riêng tại hạ nguyện ý?

Có Bất Thông và Văn Quy Nguyên nâng đỡ ở hai bên. Mộ Dung Quang đương nhiên không cần phải phí lực trong khi di chuyển! Nhờ được thảnh thơi như vậy, Mộ Dung Quang không thể không nhận ra những ánh mắt nhìn khá lộ liễu của Hồ Bạch Cúc, Cung chủ của lão cư lén nhìn Bất Thông!

Người cao niên như lão sao lại không hiểu ẩn ý của những cái nhìn đó của Cung chủ! Và đến lượt lão, chốc chốc cũng phải lén nhìn và nhìn để dò xét Bất Thông!

Để sau cùng, lão phải buột miệng thở dài:

- Đã đến nơi rồi! Có quyến luyến lắm cũng phải chia tay!

Bất Thông mỉm cười:

- Chúng ta rồi sẽ gặp lại, tiêÌ¬n bối đâu phải hạng yếu lòng, cần gì phải thở than?

Mộ Dung Quang nhìn chàng, không lẽ lão phải nói thẳng ra rằng lời này của lão là để nói thay cho Hồ Bạch Cúc?

Bất Thông đọc được ý đó trong mắt lão nhưng vẫn vờ như không biết.

Chàng ung dung cùng Văn Quy Nguyên bỏ đi, chỉ sau một lời vỏn vẹn:

- Cáo biệt!

Vút! Vút!

***

- Các hạ từng học qua y lý?

Sau khi thuật qua mọi viêÌ£c, những gì có liên quan đến Môn chủ, lão cẩu hộ pháp và lũ hắc y nhân độc ác, câu Bất Thông chờ nghe Văn Quy Nguyên hỏi tuyệt nhiên không phải câu này!

Do Văn Quy Nguyên đã hỏi và hỏi đột ngột nên Bất Thông thừa hiểu Văn Quy Nguyên muốn dẫn câu chuyện đến đâu! Chàng cười nhẹ:

- Y lý ư? Vậy thì chưa!

Đúng như Bất Thông nghi ngờ, Văn Quy Nguyên lại hỏi:

- Vậy tại sao các hạ biết ta vì bị nghẽn kinh mạch nên hôn mê?

Bất Thông nhìn ngay vào mắt y:

- Trong người ngươi có Tu La Bí Kíp! Vì ta có xem qua nó nên ta biết rõ điều đó!

Văn Quy Nguyên hậm hực:

- Sao các hạ dám tự tiện?

Chàng cười khẩy:

- Giả như ta không kịp giải thoát ngươi, lão Môn chủ kia liệu có bị ngươi gặng hỏi như vậy không hay ngươi phải trơ mắt nhìn lão ung dung chiếm đoạt?

Văn Quy Nguyên vẫn hậm hực dù phải một lúc ngớ người khi nghe Bất Thông hỏi vặn vẹo như thế:

- Đây là hai việc khác nhau! Hành vi của các hạ khiến ta phải nghĩ các hạ chỉ vì Tu La công phu nên mới cứu ta!

Chàng cười lạt:

- Tu La công phu có thể là quan trọng đối với ngươi! Riêng ta, ta không để vào mắt!

Văn Quy Nguyên bật quát:

- Ngông cuồng! Các hạ đừng nghĩ ta vì mang ân cứu mạng nên không thử cho các hạ một bài học!

Bất Thông vẫn ung dung:

- Ta cũng đâu ngại cùng ngươi động thủ? Nhưng chậm đã! Ta muốn cho ngươi xem vật này!

Văn Quy Nguyên nghi ngờ nhìn Bất Thông đang lấy từ trong bọc áo ra một vật:

- Đó là vật gì? Sao các hạ muốn ta phải xem?

Ném hai mảnh vỡ của tấm ngọc bội về phía Văn Quy Nguyên, Bất Thông bảo:

- Ngươi hãy xem qua đã! Sau đó, chiÌnh ngươi phải nói cho ta biết đó là vật gì!

Ghép hai mảnh nọ lại với nhau, Văn Quy Nguyên kinh nghi:

- Trên này có chữ Văn. Rất có thể chủ nhân của nó cùng họ Văn với ta! Sao?

Bất Thông nhăn mặt:

- Ngươi chưa từng nhìn thấy vật này?

Ném trả cho Bất Thông, Văn Quy Nguyên bĩu môi:

- Không những chưa từng thấy mà nếu các hạ định dùng vật này hòng làm ta phải quên đi chuyện các hạ tự tiện xem Tu La Bí Kíp của ta, những toan tính của các hạ đều lầm lẫn!

Bất Thông lại xem qua mảnh ngọc bội:

- Ta từng nghĩ đây là vật tổ truyền của Thiên Nhất Trang, thực sự ngươi chưa từng nghe nói ở Thiên Nhất Trang có một vật tương tự?

Văn Quy Nguyên lại nghĩ Bất Thông cố tình khoả lấp câu chuyên kia nên vừa quát vừa xông vào Bất Thông:

- Ta đã bảo không là không! Các hạ đừng mong tránh việc động thủ! Đỡ!

Vút!

Vù... Vù...

Thoạt nhìn thấy cách phát chiêu của Văn Quy Nguyên bằng tả thủ, Bất Thông vừa nhảy vừa kêu to:

- Dừng tay!

Nhưng Văn Quy Nguyên đâu dễ gì chịu dừng:

- Muốn ta dừng trừ phi các hạ phải thừa nhâÌ£n hành vi có thể xem là ty tiện của các hạ! Đỡ!

Vù...

Bất Thông cố ngăn Văn Quy Nguyên lại:

- Ta có chuyện này cần hỏi ngươi! Mau dừng lại nào!

Vút!

Hai lần hụt chiêu, Văn Quy Nguyên thật sự động nộ:

- Hay lắm! Thử tránh Tu La Ám Minh chường của ta xem!

Ào... Ào...

Bị lối phát kình quá ảo diệu của Văn Quy Nguyên vây bọc tứ bề, Bất Thông phần thì giận, phần thì muốn tự cứu mình đành phải thi triển Hà Lạc Huyền Ảo Chưởng và Thái Cực Huyền Ảo Bộ:

- Ta bảo ngươi phải dừng kia mà? Đỡ!

Vút!

Ầm!

Bị trúng kình, Văn Quy Nguyên phải lảo đảo và kêu lên thảng thốt:

- Không phải công phu Tu La?

Bất Thông phì cười:

- Ta cũng đã nói không phải rồi mà! Chỉ tại ngươi không tin mà thôi!

Nhìn Văn Quy Nguyên có nét mặt ỉu xìu, Bất Thông trấn an:

- Ngươi đừng nghĩ vì không đánh trúng ta nên công phu Tu La kém cỏi! Lão Môn chủ thần bí kia có thân thủ vô thượng cũng gặp phải cảnh tương tự! Đó là do bộ pháp của ta có một vài chỗ khá lợi hại thôi!

Văn Quy Nguyên ngơ ngác:

- Các hạ không gạt ta?

- Gạt ngươi! Để làm gì?

- Vậy bộ pháp đó có danh xưng là gì? Từ đâu các hạ luyện được? Trước kia các hạ đâu hề có bộ pháp này?

Chàng xua tay:

- Những gi ngươi vừa hỏi rồi ta sẽ giải thích tường tận! Nhưng bây giờ thì chưa, vì có điều này ta cần hỏi ngươi!

Văn Quy Nguyên nghi ngờ:

- Phải chăng là chuyện ta đã luyện Tu La công phu bất chấp chân lực chưa đủ?

Chàng lắc đầu:

- Luyện hay không luyện, đó là quyền của ngươi, ta cần gì hỏi đến? Điều ta muốn hỏi là ngoài ngươi, hiện giờ còn có ai khác cũng biết Tu La công phu?

Văn Quy Nguyên quả quyết:

- Không hề!

Nhưng sau đó cũng chính Văn Quy Nguyên để lộ vẻ hoang mang:

- Cũng có thể là còn một người! Sao các hạ hỏi ta như vậy?

Chàng không đáp, đột nhiên bảo Văn Quy Nguyên:

- CaÌch người đó đưa cao tả thủ rất giống ngươi thường làm! Ngươi làm thử một lần nữa để ta xem nào!

Văn Quy Nguyên dù đang nôn nao cũng phải làm theo Bất Thông bảo:

- Phải thế này không?

Bất Thông bật reo:

- Không sai! Phải chăng đó là thủ thức từ Tu La công phu?

Văn Quy Nguyên đôÌ£t ngôÌ£t chôÌ¬m đêÌn baÌm vai Bất Thông:

- NgươÌ¬i đoÌ là nam hay nữ? Tính danh của người đó như thế nào?

Định xà y ra nhưng Bất Thông không nỡ, vì những gì Văn Quy Nguyên đang hỏi đều khẩn thiết, khó tránh những xúc động thường tình. Chàng đáp nhẹ:

- Là nữ! Tuy ta không rõ tính danh nhưng tình cờ biết vị phu nhân đó có họ Đổng?

- Họ Đổng? Vị phu nhân đó hiện giờ đang ở đâu? Các hạ hãy mau nói cho ta biết đi! Đó chính là gia mẫu, ta rất cần gặp lại gia mẫu!

Chàng xô y ra:

- Ta không thể chỉ...

Văn Quy Nguyên phẫn nộ:

- Tại sao chứ? Hay các hạ có yêu sách gì muốn ta phải đáp ứng?

Bất Thông bật cười:

- Nào, bình tâm đi! Lời của ta vẫn chưa nói hết kia mà? Ta không chỉ vì dù có chỉ ngươi cũng khó lòng tìm thấy! Trừ phi chính ta đưa ngươi đi!

Văn Quy Nguyên sững sờ:

- Đó chính là ý của các hạ? Các hạ không gạt ta?

Chàng trầm giọng:

- Ta nguyện ý đưa ngươi đi! Nhưng ngươi phải hứa với ta một điều!

Văn Quy Nguyên phấn chấn:

- Điều gì? Ta nhất định sẽ nghe theo các hạ!

Chàng lại trao cho y hai mảnh ngọc bộ đã vỡ:

- Ta hy vọng lệnh đường sẽ biết rõ vật này...

Hiểu ý, Văn Quy Nguyên vội thu giữ hai mảnh nọ vào người:

- Được, ta sẽ hỏi! Chúng ta đi được chưa?

Chàng thích thú trước một Văn Quy Nguyên đang quá nôn nóng:

- Đương nhiên là được, sao lại không? Đi nào!

Vút! Vút!

***

Thoáng nhìn thấy địa hình đang được Bất Thông đưa đến, Văn Quy Nguyên hoài nghi:

- Gia mẫu đang ở bổn trang?

Bất Thông lắc đầu, đưa tay chỉ vào khu rừng có ẩn tàng kỳ môn trận thêÌ:

- Nơi ở của lệnh đường có hai cách đến! Cách thứ nhất là làm như ta đã làm, nghĩa là vòng lại sau núi, chui vào một động khẩu, sau đó phải mạo hiểm nhảy xuống một vực sâu! Với cách này ta và ngươi sẽ không bị táng mạng nếu rơi đúng vào một đầm nước ở dưới đáy vực!

- Cách thứ hai?

- Khi đuổi theo lão cẩu hộ pháp, ta có phần bất ngờ khi biết lão từ dưới lòng đất chui lên ngay giữ khu rưÌ¬ng này! Ngươi là ngươÌ¬i thông thuộc đia hình, ngươi có chút khái niệm nào về điều ta nói không?

Văn Quy Nguyên bán tin bán nghi:

- Như vậy các hạ cũng đã chui lên ở giữa khu rừng?

- Đúng vậy!

- Vậy làm cách nào các hạ có thể tự đi ra, một khi trong khu rừng chính là những trận đồ ám tàng?

Biết khó lòng làm cho Văn Quy Nguyên tin nhưng Bất Thông cũng phải đáp:

- Chẳng biết thực hư là thế nào, vì không muốn cứ bị giam giữa trận nên ta đã nhắm mắt lại...

- Nhắm mắt? Sau đó thì sao?

Chàng hoang mang:

- Còn sao nữa? Ta cứ đi bừa thôi! Nhưng cũng may, rất có thể do ta có bộ pháp thích hợp, sau vài lượt như vậy. Khi ta mở mắt, tay thấy ta đã ở bên ngoài!

Văn Quy Nguyên mím môi suy nghĩ! Sau đó y bảo:

- Bây giờ cũng bằng cách đó, các hạ thử xông vào một lần nữa nào!

Chàng lo ngại:

- Ngươi không tin ta?

Y lắc đầu:

- Cũng là không tin! Nhưng thực chất ta muốn các hạ nhờ cách này có thể giúp ta tìm thấy vị trí đó! Vì ta...

- Ngươi không hề biết giữa khu rừng có một lối đi xuyên dưới lòng đất?

Văn Quy Nguyên cười gượng:

- Ta không biết thật! Biết đâu lần này nhờ có các hạ ta sẽ thông suốt được nhiều điều hãy còn bí ẩn ở Thiên Nhất Trang!

- Bí ẩn gì?

- Mật thất, cũng là trọng địa của bản trang!

Chàng phì cười:

- Lại là mật thất? Đã có Tu La Mật Thất không lẽ lại có thêm Thiên Nhất Mật Thất?

Văn Quy Nguyên lắc đầu:

- Chuyện dài lắm nhưng chưa thể nói ra bây giờ.

Biết Văn Quy Nguyên không thể nói vì muốn giữ kín như đã giữ kín chuyện ở Tu La Mật Thấy, chàng nhún vai:

- Được thôi! Nhưng ta không dám quả quyết là sẽ đến nơi cần đến!

Dứt lời, chàng nhắm mắt lại và lao vào khu rừng theo bộ pháp Thái Cực Huyền Ảo Bộ, Văn Quy Nguyên cứ nghi hoặc chạy theo.

Vút! Vút!

Cả hai vừa mất dạng vào khu rừng thì từ một chỗ khuất cách đó không xa bỗng có một nhân vật xuất hiện!

Người này sau một lúc đưa mắt nhìn vào khu rừng liền lẳng lặng bám theo sau Bất Thông và Văn Quy Nguyên!

Vút!

***

Bất Thông sau khi mở mắt liền nói:

- Nếu ta nhớ không lầm thì vị trí đó phải gần đâu đây!

Văn Quy Nguyên chợt gật gù:

- Quả nhiên các hạ vô tình có một loại bộ pháp thích hợp với những trận đồ ở đây! Thật ta không htể nghĩ ra tại sao lại như vậy?

Bất Thông sau khi nhìn khắp nơi nhưng không phát hiện vị trí đang tìm, chàng bảo Văn Quy Nguyên:

- Bây giờ đến lượt ngươi! Ngươi tinh thông lối di chuyển trong trận, hãy đi tìm thử xem!

Văn Quy Nguyên thoáng dè dặt:

- Ta chưa biết có làm được không...

Bất Thông ngắt lời:

- Lần đó, ngay lúc ta chui lên liền bị lão cẩu ngấm ngầm quật cho một kình! Cũng vì sự biến này nên ta đã bị đánh bật khỏi vị trí có lối đi bí ẩn đó! Ngươi chắc chắn sẽ tiÌ¬m thấy, chỉ quanh đây một hai trượng mà thôi!

Văn Quy Nguyên đành làm theo!

Và thật nhanh, Văn Quy Nguyên sau khi dịch chuyển làm cho thân hình bị trận đồ che khuất, giờ bỗng xuất hiện trở lại:

- Có rồi! các hạ hãy đi theo ta!

Một bước bên tả, hai bước bên hữu rồi lại xoay người trước khi đi tiếp về bên tả hai bước, bằng cách dịch chuyển này ngay sau đó Bất Thông reo lên:

- Đúng là chỗ này! Mau theo ta!

Vút! Vút!

Cả hai vừa chui mất vào lòng đất thì bóng người khi nãy lại xuất hiện!

Người này thật nhẹ nhàng đặt vào lối xuất nhập bí ẩn đó một túi vải được cột chặt miệng!

Chỉ sau khi nhè nhẹ mở túi vải ra người đó mới cười thành tiếng:

- Lũ Ngô Công Phi Độc này sẽ thay ta đưa hai ngươi vào Quỷ môn quan! Ha... ha...

Vút!

Bóng đó đi khỏi thì một bóng khác lại xuất hiện cũng ở chỗ đó!

Người này lại nhẹ nhàng thu nhặt túi vải với lũ Ngô Công Phi Độc chưa kịp chui ra! Bỏ túi vải vào bọc áo, người này lẩm bẩm:

- Y không những đã quay lại mà còn đưa Văn Quy Nguyên theo! Phải chăng y đã biết dưỡng mẫu chính là...

Vút!

Đến lượt bóng người này lại biến mất, nhưng không hề chui vào lòng đất như Văn Quy Nguyên đã được Bất Thông đưa chui vào!

***

Nhìn đầm nước, Bất Thông bảo:

- Đây là nơi ta và Khả Thuý Đình đã nhờ đó mà thoát chết, khi rơi từ trên xuống! vị phu nhân mà ta đã nói có lẽ đã đưa Thúy Đình đi tìm danh y để giúp nàng khôi phục diện mạo! Ta không hề dối gạt ngươi!

Không thể nhìn thấy vị phu nhân rất có thể là mẫu thân, Văn Quy Nguyên đương nhiên phải thất vọng:

- Đã có một lối đi như các hạ nói, và còn có đâÌ¬m nước là nơi các hạ đã từng rơi vào, dù không muốn nhưng ta vẫn phải tin các hạ. Nhưng gia mẫu sao lại bỏ đi? Và người đó liệu có đúng là gia mẫu không?

Bất Thông lại phải trấn an y:

- Ngươi bất tất nghi ngờ! Ta có thể quả quyết người đã thu Khả Thuý Đình làm nghĩa nữ chính là lệnh đường còn ở đây như ta vừa nói, có lẽ vì muốn giúp Thuý Đình khôi phục dung nhan, ngươÌ¬i đaÌ’ rơÌ¬i khoÌ0i đây! Ngươi cứ ghi nhớ địa điểm này, lo gì sau này không thể cùng lệnh đường hội ngộ?

Văn Quy Nguyên cười buồn:

- Vậy là ta và các hạ cùng phải thất vọng! Nếu như sau này có gặp gia mẫu, ta sẽ hỏi như thế nào để giúp các hạ?

Chàng nhìn Văn Quy Nguyên:

- Ngươi sẽ tự biết phải hỏi như thế nào nếu ta cho ngươi biết nơi ta đã nhặt mảnh ngọc bội kia!

Văn Quy Nguyên háo hức:

- Các hạ nhặt được ư? ƠÌ0 đâu?

Bất Thông nói:

- Ngươi đã từng biết ta và gia mẫu từng lưu ngụ ở Võ Di Sơn với mục đích truy tìm di học Ma Trung Tử? Ta làm điều đó vì theo lời gia mẫu là để báo thù cho gia phụ! Phụ thân ta là ai, ta chưa biết! Nhưng ta vẫn còn nhớ rõ diện mạo của gia phụ! Và khi ta tình cờ đi đến một trang viện hoang phế...

Chờ nghe Bất Thông thuật xong, Văn Quy Nguyên bật kêu:

- Các hạ ngờ chính người của bổn trang hạ sát lệnh tôn?

Chàng gật đầu:

- Cứ theo mảnh ngọc bộ ta đã nhặt, tự nó nói lên điều đó!

- Trên đời này đâu phải chỉ có người của bổn trang họ Văn?

- Nhưng người thuộc giới võ lâm chỉ có mỗi Thiên Nhất Trang có họ Văn!

- Hừ! văn gia vốn là danh môn chính phải, tuyệt đối không có lối hành sự ác độc này!

Chàng cười lạt:

- Nào ai học được chữ ngờ? Có khi ngươi đem chuyện này hỏi lệnh đường, tự ngươi sẽ minh bạch!

Văn Quy Nguyên chưa kịp nói thêm lời nào nữa bỗng có một thanh âm vang lên:

- Không cần phải hỏi! Ngược lại, ta phải hỏi chính ngươi, phải chăng mẫu thân ngươi vốn có tính danh là Triệu Phi Quỳnh?

24. Lai Lịch Bất Minh Hay Minh Bạch-bởi Ngỡ Ngàng Quy Nguyên Bỏ Đi

Phần Bất Thông, sự xuất hiện của vị phu nhân chỉ làm chàng bối rối!
Chàng chỉ biết nhìn vị phu nhân để đáp lại một cách mơ hồ:

- Như sự hồi nhớ, vãn bối chỉ biết gia phụ thường gọi gia mẫu là Quỳnh muội...

Vị phu nhân không vội mừng vì gặp lại Văn Quy Nguyên! Trái lại, mụ cứ quắc mắt nhìn Bất Thông và rít lên phẫn nộ:

- Quỳnh ...muội...! Quả nhiên ngươi chính là con tư sinh của lão gian phu và ả yêu nữ dâm phụ! Ta phải giết ngươi!

Vút!

Mụ bất ngờ động thủ khiến chính Văn Quy Nguyên cũng phải hô hoán:

- Mẫu thân! Dừng tay đã nào! Y chính là ân nhân của hài nhi, chính y đã...

Bị Quy Nguyên ngăn cản, mụ bật thét:

- Nguyên nhi! Chính vì mẫu tử y mà phụ thân ngươi uổng mạng! Nếu ngươi muốn báo thù hãy thay ta lấy mạng y!

Thái độ hoang mang và không thực hành ngay mệnh lệnh của mụ như Văn Quy Nguyên đang có khiến mụ thêm điên tiết!

Mụ lách qua Văn Quy Nguyên và tiếp tục lăn xả vào Bất Thông:

- Mau nạp mạng cho ta!

Ào... AÌ¬o...

Thần tình chấn động, Bất Thông sau cái lách tránh bất ngờ gầm lên:

- Dừng tay!

Vút!

Không như Bất Thông mong muốn, mụ vẫn lao đến trong cuồng nộ:

- Muốn ta dừng tay trừ phi ngươi đã chết! Đỡ!

Ào... AÌ¬o...

Bối rối, Bất Thông nếu không vì Văn Quy Nguyên đaÌ’ ra tay phaÌ0n kiÌch laÌ£i viÌ£ phu nhân noÌ£, giơÌ¬ laÌ¬ roÌ’ laÌ¬ mâÌ’u thân cuÌ0a Văn Quy Nguyên.

Chàng lại di hình hoán vị và tìm cách gọi Văn Quy Nguyên:

- Quy Nguyên! Thế này là thế nào? Ngươi làm gì đi chứ? Hãy ngăn lệnh đường lại, bằng không, ta...

Văn Quy Nguyên cũng bối rối đâu kém gì Bất Thông và y hoàn toàn không chờ đợi sẽ có những diễn biến này vào chính lúc mà y và mẫu thân tương phùng! Tuy nhiên, Quy Nguyên chưa kịp có bất kì thái độ nào thì mẫu thân y bỗng có lệnh:

- Nguyên nhi! Ngươi không nghe ta vừa nói gì sao? Còn chờ gì nữa mà không giết ngay tên cẩu tạp chủng kia để báo thù cho phụ thân ngươi?

Đã một lần bị bảo phải báo thù, giờ thêm một lần như vậy nữa khiến Văn Quy Nguyên sửng sốt:

- Y là cừu nhân ư?

Nhưng câu nói của Quy Nguyên hoàn toàn bị át đi bởi một tiếng gầm phẫn nộ do chính Bất Thông phát ra:

- Nếu tiền bối còn một lời nào xúc phạm tương tự, đừng trách Bất Thông này...

Tiếng gầm của chàng đã là lớn thế nhưng vẫn không bằng tiếng cười lanh lảnh của mụ kia:

- Thì sao nào? Ngươi là cẩu tạp chủng, ta cứ gọi là cẩu tạp chủng đó! Ngươi làm gì ta? Ha... ha...

Vừa cười mụ vừa lao vào chàng với một chưởng cuồng nộ.

Ào... AÌ¬o...

Bất Thông hết cả nhẫn nại:

- Vậy là do tiền bối bắt buộc tại hạ phải ra tay! Đỡ!

Thái Cực Huyền Ảo Bộ và Hà Lạc Huyền Ảo Chưởng lập tức được Bất Thông cùng lúc vận dụng.

Vút!

Ào... AÌ¬o...

Với bộ pháp biến ảo này, kình của Bất Thông đương nhiên phải trúng đích.

Ầm!

Bị chấn kình chấn dội, toàn thân phụ nhân vụt hoá thành hình hài loài quỷ dữ với đủ những biểu hiện thịnh nộ lôi đình đến mức ác độc:

- Cẩu tạp chủng to gan! Được! Vậy đừng trách Đổng Nương Nương này ác độc! Hãy đỡ!

Vù...

Bất ngờ, bóng nhân ảnh của Văn Quy Nguyên vụt lao thẳng vào chưởng kình thập phần lợi hại của phụ nhân:

- Đừng vội ra tay, mẫu thân! Hãy nói hết ngọn ngành rồi ra tay cũng không muộn!

Vút!

Mụ không thể không dừng tay nếu mụ không muốn tự tay mụ đánh vào cốt nhục của chính mụ.

Thu chiêu về, mụ quắc mắt nhìn Bất Thông và rít lên từng tiếng:

- Mẫu thân y đã quyến rũ phụ thân ngươi! Và y là kết quả của sự quyến rũ đó! Sau này, dù ta đã là ngươn phối của phụ thân ngươi, mẫu thân y vẫn không tỉnh ngộ! Để sau cùng, biến hận thành thù, sau một đêm luyến ai, mẫu thân y đã đang tay hạ thủ phụ thân ngươi!

Bất Thông chấn động:

- Mụ nói dối! Nói đúng hơn, để che đậy hành vi tội lỗi của trượng phu, mụ cố tình bịa ra câu chuyện này! Chính trượng phu mụ đã hạ sát gia phụ! Mảnh ngọc kia là bằng cớ!

Mụ cười ằng ặc:

- Trượng phu ta giết hại phụ thân ngươi? Ha... ha...! Nói như ngươi, phụ thân ngươi cũng là trượng phu của ta đã tự tay giết mình? Ha.. ha..

Đây là lần thứ hai chính mụ thừa nhận phụ thân của Bất Thông chính là trượng phu của mụ! Điều này khiến Bất Thông chuyển từ phẫn nộ sang hoang mang:

- Như vậy, mảnh ngọc kia...

Mụ bật thét:

- Đó là vật lão cẩu dùng làm vật định tình giữa lão và yêu nữ, mẫu thân ngươi. Đã hết!

Chàng không còn nghi ngờ gì nữa! Và nếu tất cả đều đúng như mụ nói thì chàng tuy cũng là người ở họ Văn nhưng là con tư sinh, một thứ con hoang tạp chủng như mụ vừa đề quyết!

Và nếu đây là sự thật thì ai, ai đã giết phụ thân chàng? Kẻ nào đã phá huỷ trang viện, có lẽ là nơi sinh trưởng của mẫu thân chàng? Tại sao mẫu thân chàng cứ bảo chàng phải báo thù cho phụ thân? Tại sao và tại sao?..

Bất Thông chợt gào lên:

- Không phải! Tất cả đều không phải! Ta không phải họ Văn! Mẫu thân ta không thể giết phụ thân ta! Không thể...

Mụ càng cười lớn hơn:

- Không sai! Nào có ai nhìn nhận ngươi họ Văn. Tuy nhiên việc còn lại thì, ha... ha... Ngươi hãy đi hỏi mẫu thân ngươi, hỏi ả tại sao ả lại hạ sát người đã từng luyến ái ả? Hãy đi mà hỏi? Ha.. ha...

Tiếng cười của mụ cứ xoáy vào tai,làm cho Bất Thông càng nghe càng phẫn nộ!

Sau cùng, như mơ hồ hiểu ra đây là kêÌ của mụ, có thể chính mụ là người vì quá hận nên biến thành thù, mụ nói những lời này để che đậy cho chính mụ, Bất Thông chợt long mắt lên sòng sọc:

- Kẻ giết người chính là mụ! Mụ bảo mụ rất oán hận kẻ đã phụ bạc mụ! Đúng như vậy rồi! Bằng không, gia mẫu đâu bảo ta phải cố tìm cho ra di học thượng thừa để báo thù cho gia phụ đã thảm tử? Hung thủ chính là mụ! Đỡ!

Xuất kì bất ý, chàng lao vào vị phụ nhân.

Vút!

Ào... AÌ¬o...

Mụ cất cao tả thủ:

- Hồ đồ! Một lời của ngươi đã đủ để ta lấy mạng ta ư! Đỡ!

Ào... AÌ¬o...

Ầm!

Mụ lùi một thì Bất Thông lùi lại một bước! Không can tâm trước kết quả cân bằng này, mụ bật gào lên:

- Nguyên nhi còn chờ gì nữa? Giết!

Và mụ lại lao xộc vào.

Vút!

Ào... AÌ¬o...

Bất Thông vừa nhận ra một sự thật, nội lực của chang không thể hơn nội lực của kẻ thù - chàng đề quyết như vậy - và nếu Văn Quy Nguyên thật sự xông vào như lời mụ vừa bảo, một mình chàng e không bảo toàn tánh mạng.

Vì thế, tiên hạ thủ vi cường, Bất Thông lập tức thi triển Thái Cực Huyền Ảo Bộ.

Vút!

Lúc bóng nhân ảnh đã dịch chuyển, có tiếng chàng vang lên lồng lộng:

- Mụ phải chết! Đỡ!

Vù...

Ầm!

Không thể lường Bất Thông vừa có thể tránh chiêu vừa có thể xuất thủ một cách biến ảo như vậy, vị phụ nhân vì thế phải trúng kình! Và mụ phải kêu bải hải khi nghe một lần nữa tiếng quát của Bất Thông từ phương vị mơ hồ:

- Một chưởng nữa đây! Đỡ!

Ào...

Mụ di chuyển loạn xạ và cũng kêu loạn xạ:

- Nguyên nhi! Ôi chao...! Nhanh lên nào! Nguy tai!

Văn Quy Nguyên từ bên ngoài liên lao vào:

- Dừng tay!

Vút!

Vù...

Ầm!

Dù có sự tiếp trợ của Văn Quy Nguyên nhưng mụ vẫn bị dư kình quật ngã qua một bên, suýt nữa phải rơi đúng vào đầm nước.

Bất Thông có phần hả giận, chàng dừng tay và đưa mắt nhìn Văn Quy Nguyên:

- Sao? Ngươi muốn thế nào? Ngươi tin hay không tin lời mụ nói? Ngươi nói đi chứ?

Chính thái độ hoang mang của Văn Quy Nguyên đã khiêÌn Bất Thông phải quát lên ở phần cuối câu nói vừa rồi!

Và tiếng quát đó làm Văn Quy Nguyên bừng tỉnh:

- Ta tin! Và...

Bất Thông cười lạnh:

- Được! Vậy thì không còn gì để nói! Động thủ đi!

Cũng vẫn thái độ như vừa rồi, Bất Thông vừa thấy Văn Quy Nguyên hoang mang chàng liền quát:

- Hay ngươi không dám?

Văn Quy Nguyên méo xệch gương mặt:

- Đại ca...

Bất Thông vụt tái nhợt thần sắc:

- Câm! Ta không phải là đại ca của ngươi! Ta không phải là người họ Văn! Động thủ mau! Bằng không chính ta phải động thủ trước!

Mẫu thân của Văn Quy Nguyên cũng bừng bừng lửa giận:

- Ngươi gọi y là gì, Nguyên nhi? Loại cẩu tạp chủng như y, ai cho ngươi gọi y là đại ca?

Vẫn ba chữ cẩu tạp chủng , Bất Thông quát:

- Mụ muốn chết!

Vù...

Văn Quy Nguyên giật mình và phải ra tay ngăn lại:

- Đừng mà đại ca! Hãy nghe đệ nói đã...

Ầm!

Bị một kình của Văn Quy Nguyên ngăn cản khiến Bất Thông không thể giết ngay mụ có miệng lưỡi độc ác kia! Chàng động nộ:

- Hay lắm! Ngươi động thủ như vậy là tốt! Hãy đỡ!

Vù...

Quy Nguyên luống cuống lùi lại:

- Đại ca đừng hiểu lầm! Đệ...

Không muốn nghe và cũng không muốn bị hụt chiêu, Bất Thông lập tức di hình hoán vị:

- Ta đã bảo đừng gọi ta là đại ca! Ngươi càng gọi ta càng muốn giết ngươi! Đỡ!

Vút!

Ào... AÌ¬o...

Cũng có tiếng vị phụ nhân xen vào:

- Sao ngươi cứ gọi y là đại ca? Hay ngươi không còn xem ta là mẫu thân nữa?

Văn Quy Nguyên bỗng xuôi hai tay:

- Được! Ai cũng muốn giết Văn Quy Nguyên này, vậy thì giết đi!

Mụ kia hoảng hồn:

- Nguyên nhi...

Bất Thông cũng phải chùn tay lại:

- Sao ngươi...

Thật đột ngột, Văn Quy Nguyên chợt động thân lao đi:

- Nếu không giết ta thì ta đi vậy! Mọi người muốn giết, muốn động thủ tuỳ ý!

Vút!

Tuy là bất ngờ nhưng khi phát hiện lối bỏ đi của Văn Quy Nguyên không phải lối chàng đã đưa y vào, chợt nghĩ đến lão Môn chủ thần bí và lão cẩu hộ pháp, Bất Thông lập tức phóng theo Văn Quy Nguyên:

- Ngươi mau dừng lại! Đó nào phải lối ngươi đã vào?

Vị phụ nhân sau đó cứ hậm hực đưa mắt nhìn theo, không đuổi theo Bất Thông hoặc Văn Quy Nguyên!

Phía sau mụ một ít, một nữ nhân chợt xuất hiện! Chậm rãi đi theo mụ, vì đã lén nghe, nên thấy tất cả nên Khả Thuý Đình cũng chỉ biết lặng lẽ đi theo, không dám thốt lên dù chỉ là lời an ủi...

Càng đuổi theo Quy Nguyên, Bất Thông càng kinh nghi!

Vì đây là nơi Bất Thông đã từng đến, từng đi và chỉ có biết có một lối duy nhất để thoát ra nơi này: đó là nơi chàng đã đưa Quy Nguyên vào!

Thế nhưng , lối mà Quy Nguyên đang bỏ chạy có vẻ như cũng là một lối có thể dẫn ra khỏi lòng núi! Vì đường đi tuy ngoằn nghoèo khuÌc khuỷu nhưng xem ra vẫn dễ di chuyển hơn lối đã đi! Đã thế, lối đi này quả nhiên đang càng lúc càng chếch lên cao khiến Bất Thông phải có một thoáng nghi ngờ: Quy Nguyên đã từng biết lối đi này?

Phải đuổi theo trong tư thế của người vừa chạy vừa căng mắt để ý từng lối rẽ mà Quy Nguyên đã rẽ, Bất Thông dù muốn cũng không thể nào đuổi kịp Quy Nguyên! Và có một điều bất lợi khác khiến Bất Thông càng nhớ đến càng có phần nuối tiếc! Đó là công phu nội lực của chàng chỉ có thể bằng chứ không thể hơn Quy Nguyên! Chàng tiếc vì chàng đã có lần dùng chân nguyên bản thân để giúp Quy Nguyên đả thông nơi kinh mạch bị tắc nghẽn! Nếu không có chuyện đó, giờ đây chàng dù không theo kịp Quy Nguyên cũng không đến nỗi suýt mất lần bị Quy Nguyên bỏ rơi!

Quả núi này thật không ngờ lại có lắm hang động! Một thạch động thật to đã bị bọn hắc y nhân dùng làm trụ sở, một động thất khác lại được vị phu nhân kia chiếm làm nơi cư ngụ và một nơi khác nữa đã ẩn tàng pho võ học Hà Lạc Huyền Ảo Chưởng! Để bám theo Quy Nguyên, Bất Thông lại phải vượt qua không biết bao nhiêu là hang động! Chúng có những ngách đá thông thương với nhau và Quy Nguyên hễ thấy có ngách đá là cứ lao đầu chạy tiếp!

Chạy mãi, y chạy mãi! Sau cùng đến Bất Thông cũng phải mất dấu y. Càng thấy nhiều hang động Bất Thông càng sợ! Nhỡ Quy Nguyên chỉ có một mình và vô tình lao đúng vào chỗ bọn hắc y nhân đang quần tụ, việc Quy Nguyên bị mất mạng là điều không thể tránh!

Chợt nhận ra bản thân đang lo lắng cho Quy Nguyên, Bất Thông vừa hối hả đi tìm y vừa tự mắng thầm:

" Ngươi bảo ngươi không phải họ Văn, ngươi cũng không cho Quy Nguyên gọi ngươi là đại ca, vậy tại sao bao lâu nay bản thân ngươi cứ lo lắng cho y? Những lần trước vì không biết nên ngươi thường tự chống chế là phải giúp y để tự giúp bản thân ngươi? Nhưng bây giờ biết rồi, phải chăng ngươi lo lắng vì giữa y và ngươi vốn là huynh đệ cùng cốt nhục? Phụ thân ngươi cũng là phụ thân y? Nếu là vậy, sao ngươi cứ phủ nhạn lời gọi đại ca của y? Tại sao chứ?"

Đang hối hả tìm kiếm, những ý nghĩ này khiến Bất Thông nôn nao lo sợ! Sợ cho Quy Nguyên cũng là sợ cho chính chàng! Vì nếu Quy Nguyên có mệnh hệ nào, trách nhiệm này chàng không thể đổ cho ai khác!

Bất chợt, len lỏi theo từng ngách đá, một tràng cười bỗng vọng đến tai chàng:

- Ha... ha...

25. Trong Hiểm Cảnh Bộc Lộ Thâm Tiì¬nh-người Độc Ác Địa Hình Nào Kém

Đường đi càng lúc càng lúc chếch dần lên cao thật!
Và khi Bất Thông nhờ nghe theo hướng xuất phát của tràng cười để kịp đi đến nơi, chàng phải kinh hoảng trước một thực trạng có thể nói là không còn gì khủng khiếp hơn!

Không phải chỉ có một mình Văn Quy Nguyên đang đứng cheo leo ở một sườn núi dốc đứng, nơi lối đi thay vì dẫn ra bên ngoài núi thì lại bất ngờ chấm dứt ở một địa thế thật hiểm trở!

Đối diện với Văn Quy Nguyên là một lão nhân có niên kỷ ít lắm cùng ngoài lục tuần! Nếu chỉ dựa và diện mạo xa lạ của lão, có lẽ Bất Thông không thể biết lão là ai! Nhưng nhờ vào vóc dáng của lão và nhất là nhờ vào tràng cười chàng vừa nghe, Bất Thông đã biết chính lão là Môn chủ thần bí, một nhân vật có bản lãnh phi phàm như Bất Thông từng biết!

Như vậy, nếu chỉ so về chân lực và bản lãnh, Văn Quy Nguyên đương nhiên chỉ là kẻ mà lão Môn chủ kia muốn định đoạt sinh mang lúc nào cũng được! Huống hồ vì thế đứng của Văn Quy Nguyên nếu so với lão, tự điều đó đã nói lên sự bất lợi!

Sau lưng Văn Quy Nguyên đang là một sườn núi trống hoắc, chỉ cần một vài bước lùi không thận trọng Văn Quy Nguyên khó mong toàn thây. Ngược lại, có lẽ lão Môn chủ là người xuất hiện sau nên lão đứng ở phía trong là nơi hoàn toàn chiếm ưu thế.

Bất Thông không dám đường đột xuất hiện! Chàng nép sát người vào vách đá và vừa nhìn vừa tính kế có thể giúp Văn Quy Nguyên thoát hiểm!

Chàng nghe lão Môn chủ cười lạt:

- Ngươi là hậu nhân duy nhất của Văn gia, ngươi bảo ngươi không am tường lối dẫn vào Văn gia mật thất, bổn toạ tin được sao?

Chỉ cần nghe câu hỏi này cũng đủ giúp Bất Thông nghĩ được kế hay!

Chàn cố ý cười phá lên:

- Lầm! một người có bản lãnh như lão không ngờ lại có sự lầm lẫn to tát đến vậy! Ha... ha...

Lão Môn chủ cnàg thêm giật mình khi nghe Văn Quy Nguyên buột miệng gọi:

- Đại ca?

Lão quay phắt về phía sau:

- Ai?

Chàng vẫn nấp kín, miệng đáp:

- Lão vừa nghe rồi đoÌ, ta là đại ca của Văn Quy Nguyên! Bí mật của Văn gia chỉ có ta là đại ca mới biết!

Lão Môn chủ lập tức chơÌp động thân hình lão về phía Bất Thông đang nấp để thoát thoại:

- Hay lắm! Người bổn toạ cần bắt giữ chính là ngươi!

Vút!

Bất Thông lập tức thét lên:

- Chạy mau!

Miệng bảo Văn Quy Nguyên chạy nhưng chính Bất Thông lại từ trong ngách đá lao ra và cố ý lao về phía có sườn núi cheo leo hiểm trở!

Vút!

Thân thủ của lão Môn chủ quá ư thượng thặng! Chỉ chớp mắt, lão đã quay lại nguyên vị và người đứng đối diện lão lúc này lại là Bất Thông thay vì Văn Quy Nguyên!

Phát hiện Văn Quy Nguyên tuy đã chạy đến ngách đá nhưng chưa kịp chui ngay vaÌ¬o, Bất Thông chợt thét:

- Kìa, chạy đi! Ta...

Chợt nhận ra chàng, lão Môn chủ bật cười:

- Lại là ngươi? Từ lúc nào ngươi lại có họ Văn vậy? Ha... ha...

Tuy lão chưa có một biểu hiện nào cụ thể nhưng qua tràng cười của lão, Bất Thông biết lãok không bao giờ tin chàn là người họ Văn! Và như vật, người lão muốn bắt giữ để hỏi về Văn gia mật thất cũng phải là Văn Quy Nguyên chứ không phải là chàng!

Không dám chậm, chàng nói trong lúc lão chưa ngừng tiếng cười:

- Bộ pháp của ta, lão đã từng nếm mùi lợi hại. Theo lão, nếu ta bảo đó là võ học Văn gia lão có tin không?

Câu hỏi của chàng hoaÌ¬n toàn trúng đích! Lão Môn chủ quắc mắt nhìn chàng:

- Ngươi vừa nói...

Nhưng câu hỏi trúng đích của chàng lại là câu hỏi phản tác dụng với một người nữa cũng đang có mặt!

Văn Quy Nguyên bất ngờ lao vào sau lưng lão Môn chủ:

- Bất Thông! Ta không cần các hạ lo lắng! Lão muốn hỏi gì cứ hỏi ta! Và đây là câu ta trả lời!

Vút!

Vù... Vù...

Phản ứng của Văn Quy Nguyên khiến Bất Thông tái mặt:

- Đừng! ngươi làm như thế là chết...!

Đúng như Bất Thông nhận định, lão Môn chủ tuy không quay lại nhưng hữu thủ đã ngoặt về phía sau.

- Ngươi muốn chết!

Ào...

Không còn cách nào khác để chọn lựa, Bất Thông lập tức thi triển Thái Cực Huyền Ảo Bộ, miệng cố tình hô hoán:

- Hãy xem võ học Văn gia! Đỡ!

Vút!

Ào... AÌ¬o...

Chàng đang biến mất trước mặt lão, đó là bộ pháp lão đã từng khốn đốn!

Lão hừ lành và bất ngờ vận dụng Vạn Quỷ Ảnh Nhân Thân!

Vút!

Lão cũng biến mất, đó là thân pháp Bất Thông cũng đã từng đụng độ!

Chàng khẽ cười khi dồn toàn lực vào chiêu chưởng Hà Lạc Huyền Ảo.

- Lão tránh sao khỏi? Hãy...

Bất ngờ chàng ngừng lời!

Chàng vừa nhìn thấy một cảnh tượng quá đỗi kinh hoàng!

Văn Quy Nguyên đang đà lao đến và là lao cật lực, lão Môn chủ bất ngờ biến mất do phải đề phòng bộ pháp ảo diệu của Bất Thông!

Văn Quy Nguyên đâu lường trước điều này nên y cứ theo đà lao thẳng về phía sườn núi cheo leo!

Vút!

Ngay khi bỏ dở câu nói đắc ý, Bất Thông lập tức lao theo Văn Quy Nguyên.

Vút!

Chàng chộp vào y và đà của y vẫn đủ lực để lôi chàng chạy theo y một quãng!

Đoạn này tuy không phải dài nhưng vị thế ở sườn núi nào có dài hơn?

Vì thế.

Vụt...

Văn Quy Nguyên vẫn phải rơi, bất chấp ở phía sau Bất Thông đang dùng Thiên Cân Tấn cố lôi y lại!

Cuối cùng, chàng chập choạng ngã theo y! Cả hai cùng rơi.

Vụt...

Một màn đêm u ám lập tức lướt phớt qua tâm trí Bất Thông! Vì đối với chàng, cái chết kể như chàng đã đến, chắc chắn phải đến, trừ phi...

Phải, trừ phi ngay lúc này bỗng kỳ tích xuất hiện!

- Phù! Được rồi!

Thanh âm đó là của Văn Quy Nguyên! Và cùng với thanh âm vừa vang lên đột ngột, đà đang rơi xuống của Bất Thông bỗng chững lại trong một thoáng!

Dù điều đó xảy ra chỉ trong một thoáng nhưng lại quá đủ cho Bất Thông có một nhận thức!

Với nhận thức này, Bất Thông lập tức nương theo đà lôi lại của Văn Quy Nguyên để uốn ngược thân hình lên trên, vừa đủ để chộp vào một mẩu đá bất chợt nhô ra ở ngay bên cạnh Văn Quy Nguyên cũng đang chộp vào như vậy!

Vút!

Đến lúc này, khi đã an toàn, Bất Thông mới kịp hoàn hồn để nhìn nhận sự việc!

Văn Quy Nguyên tuy bị rơi nhưng nhờ lực lôi lại lúc đầu của Bất Thông nên đã rơi sát vách đá! Nhờ kịp định thần, Văn Quy Nguyên đã phát hiện mẩu đá không ngờ là có để chộp vào! Riêng Bất Thông do vẫn đang nắm giữ Văn Quy Nguyên nên khi Văn Quy Nguyên không rơi nữa vô tình chàng cũng được giữ lại!

Ngay lúc này, khi cả hai cùng bị treo lơ lửng, cùng bấu chung vào một mẩu đá, Quy Nguyên đột nhiên nhoẻn miêng cười:

- Đại ca không sao chứ?

Bất Thông thoáng rùng mình vì một lần nữa được nghe Văn Quy Nguyên gọi như vậy. Chàng định làm mặt lạnh nhưng không được! Cũng vậy, chàng định mở miệng để gắt Văn Quy Nguyên như chàng đã từng gắt, không chập nhận cách gọi này của Quy Nguyên, nhưng tiếng gắt không thể thốt ra!

Thay vào đó, chàng bỗng hốt hoảng:

- Nguy tai! Lão đang leo xuống? Phen này cả ta và ngươi đừng mong thoát được lão!

Đưa mắt nhìn lên, lần đầu tiên Văn Quy Nguyên có cơ hội mục kích thân thủ tối thượng của lão nhân xa lạ được Bất Thông gọi là lão Môn chủ thần bí!

Y và Bất Thông tuy phải lơ lửng giữa vách đá nhưng từ vị trí này nếu tính đến phần đỉnh vách đá thì khoảng cách cũng gần mười lăm trượng!

Bất luận ai khác, với một khoảng cách như vậy sẽ không ai dám có ý nghĩ là tìm cách leo xuống! Riêng lão, không những dám nghĩ mà hiện giờ lão còn đang thoăn thoắt leo xuôÌng cứ như khoảng cách kia và vách đá cheo leo hiểm trở này không là trở lực đáng ngại của lão!

Cứ nhìn cách leo xuống của lão cũng đủ biết lão coi việc leo xuống hoặc lát nữa leo trở lên chỉ là trò trẻ con! Hai tay lão, hay nói đúng hơn là song trảo của lão đang được dùng như hai lợi khí sắc bén! Hết cắm ngập tả trảo vào vách đá cứng như đá, lão lại cắm ngập hữu trảo! Nhờ đó, việc bám vào một vách đá dựng đứng như thế này đối với lão quả nhiên chỉ là trò trẻ con!

Nhìn lão vừa thản nhiên vừa thoăn thoắt thu ngắn khoảng cách trong khi Văn Quy Nguyên ngẩn người nhìn như kẻ bị nhiếp hồn thì bất ngờ Bất Thông khẽ chạm vào y:

- PhiÌa dưới có một tiểu khẩu, ta và ngươi đành phải mạo hiểm thôi!

Mạo hiểm như thế nào chỉ cần đưa mắt nhìn xuống dưới Văn Quy Nguyên đủ hiểu.

Đúng như Bất Thông vừa bảo, cũng ở vách đá cao sừng sững này, ngay phía dưới vị trí họ đang treo độ năm bảy trượng gì đó quả nhiên đang có một lõm mờ tối! Dựa theo chỗ mờ tối này Văn Quy Nguyên thật khó tin đó chính là một tiểu khẩu như cách nhìn của Bất Thông.

Tuy nhiên, ngay vào lúc đó Bất Thông đã tự buông tay khỏi mấu đá:

- Đừng để lão tới gần. Nhảy!

Vụt!

BăÌ¬ng khoé mắt, Văn Quy Nguyên cũng vội buông tay khi phát hiện lão Môn chủ kia chỉ còn cách y đúng ba trượng!

Vụt!

Bất Thông rơi trước và rơi trong tư thế chủ động nên khi rơi đến chỗ lõm mờ tối chàng lập tức uốn người vào chỗ lõm!

Với tư thế đang nửa ngồi nửa quỳ, Bất Thông định nép qua một bên, nhượng chỗ cho Quy Nguyên thế nào cũng chui vào như chàng thì bất chợt chàng phải nghiêng hẳn người ra ngoài để chộp nhanh vào hai tay của Quy Nguyên!

Bộp!

Nhờ có phản ứng nhanh như vậy nên thay vì để Văn Quy Nguyên rơi luôn qua chỗ lõm, Bất Thông kịp cứu mạng y!

BiÌ£ sức rơi xuống của Quy Nguyên tác động, toàn thân Bất Thông lập tức trồi ra ngoài và chuẩn bị cùng Văn Quy Nguyên tiếp tục rơi xuống!

Theo bản năng, Bất Thông khuỳnh rộng hai chân, dùng hai chân móc chặt vào hai bên thành của tiểu khẩu chàng vừa phát hiện!

Soạt!

Bàn chân bên tả của Bất Thông không ngờ lại móc trúng một ngách đá, nhờ đó chàng có chỗ dụng lực để vừa giữ chàng lại vừa tiếp tục chộp giữ Văn Quy Nguyên!

Đến lúc này, Văn Quy Nguyên vì biết chỗ lõm đó đúng là một tiểu khẩu, y lập tức uốn ngược người lên trên!

Vút!

Quy Nguyên vừa thu người an toàn vào tiểu khẩu lập tức kêu lên kinh hoàng!

- Chui vào mau, đại ca! Lão cũng nhảy xuống kìa!

Trong tâm trí của Bất Thông lập tức mường tượng ra cảnh lão Môn chủ vì quyết không buông tha hai người nên cũng đánh liều nhảy từ trên nhảy xuống!

Chàng không thể thu nhanh người vào trong như Quy Nguyên nói nên hối hả hô hoáng:

- Hãy giữ hai chân ta. Mau!

Vừa có cảm nhận hai chân đã được Quy Nguyên chộp giữ, Bất Thông lập tức vận dụng công phu thiết bản kiều và ngóc ngược nửa người lên trên!

Chàng liếc nhìn thấy gương mặt đang tỏ vẻ đắc ý của lão Môn chủ!

Lão đang nhảy xuống thật và chỉ còn cách chàng đúng một tầm chưởng!

- Hãy tiếp ta một chưởng!

Vù...

Khi phát chưởng ra, Bất Thông nghĩ thế nào lão cũng phải phát chưởng chống đỡ! Và chỉ cần như thế, do lão không kịp tìm thấy bất kỳ điểm tựa nào, toàn thân lão nếu không bị đẩy ngược lên trên thì ít nào cũng phải bật xa ra ngoài vách đá. Và một khi đã bị bật xa, lão kể như vô phương lao ngược trở lại để tiếp tục bám vào cách đá và truy đuổi họ!

Nhưng, đến lượt Bất Thông mục kích thân thủ phi phàm của lão Môn chủ thần bí! Lão không hề phát chưởng chống tra như chàng nghĩ. Trái lại, lão chộp mành song trảo vào vách đá! Và khi đã có chỗ bấu chịu lão lập tức nép sát người vào vách đá!

Không những chỉ nép không thôi, do lão biết với tư thế này chưởng của Bất Thông chỉ phải sượt qua sát vào người lão nên lão cứ ung dung leo xuống thoăn thoắt như trước đó lão đã từng leo!

Đang thất kinh vì khoảng cách giữa song phương kể như quá gần, Bất Thông bỗng giật mình vì nhận ra toàn thân chàng dường như đang được Văn Quy Nguyên lôi mạnh vào trong tiểu khẩu.

Đang nghĩ, tiểu khẩu không đủ sâu để Quy Nguyên lôi chàng vào, Bất Thông bỗng nghe tiếng Quy Nguyên vàn lên rành rọt:

- Đại ca cứ chui theo ngách đá, đệ lập tức theo sau!

Ngách đá?

Bất Thông đang trong tư thế nằm, chân ở trong, đầu ở ngoài, chàng ngóc đầu nhìn lướt qua địa hình tiểu khẩu. Lập tức chàng phát hiện ở vách đá bên tả, chếch lên trên quả nhiên có một ngách đá sâu thăm thẳm!

Vỡ lẽ, ngách đá đó là nơi khi nãy bàn chân bên tả chàng vô tình móc vào, Bất Thông lập tức chui luôn vào ngách đá!

Tiếng gầm của lão Môn chủ bỗng vang lên kinh khiếp:

- Tiểu tử muốn chết!

Ào... AÌ¬o...

Chợt hiểu tại sao Quy Nguyên không chui vào, trái lại còn bảo để chui sau, Bất Thông lập tức lùi trở lại để kịp nhìn thấy Văn Quy Nguyên đang dồn toàn lực quật trước một chưởng vào lão Môn chủ cũng vừa thu lu nửa người ở tiểu khẩu!

Biết chưởng chống đỡ của lão Môn chủ ngoài việc hoá giải chưởng kình của Quy Nguyên thì còn thừa năng lực để đoạt mạng của y, Bất Thông bất tri bất giác cũng vội phát chưởng tiếp trợ cho Quy Nguyên.

- Đỡ!

Ầm! ÂÌ¬m!

Đúng như chàng đoán, Văn Quy Nguyên tuy được Bất Thông kịp thời tiếp trợ nhưng vẫn phải gục người xuống.

Hự!

Bất Thông hốt hoảng giữ Văn Quy Nguyên lại kẻo y cũng phải rơi ra ngoài như lão Môn chủ vừa bị chấn kình bay ra!

Không thể biết lão Môn chủ sẽ tiếp tục rơi xuống hay nhờ có bản lãnh vô thượng sẽ xuất hiện trở lại bất cứ lúc nào, Bất Thông vội vàng đẩy thân hình bất động của Văn Quy Nguyên vào vách đá kia, sau đó chính chàng cũng chui vào!

Vừa chui vừa đẩy, Bất Thông chỉ thầm mong sẽ không đẩy Văn Quy Nguyên va mạnh vào vách đá hoặc đẩy y vào một chỗ nguy hiểm nào đó chưa hề biết!

Chỗ nguy hiểm ở phía trươÌc chưa kịp xuất hiện thì mối nguy hiểm ở phía sau đã có.

Bất Thông nghe choaÌng cả người khi có tiếng gầm gừ của lão Môn chủ ở phía sau:

- Bọn ngươi liệu chạy thoát ư?

Hồn bất phụ thể, Văn Quy Nguyên thì cứ bất động, Bất Thông đành mạo hiêÌ0m xô maÌ£nh Quy Nguyên về phía trước.

Vút!

Còn chàng, ngay sau đó cũng trườn nhanh vừa trườn vừa dùng chân hất bừa những hòn đá to có nhỏ có về phía sau, hy vọng nhờ đó lão Môn chủ sẽ ngại, không dám chui theo.

Vù...

Đúng với lòng mong muốn chàng lại nghe tiếng lão hậm hưÌ£c:

- Được! Đó là bọn ngươi tự chọn nơi này làm chỗ táng thây, đừng trách bổn toạ độc ác! Xem đây!

Vù...

Không cần xem chàng cũng biết lão đang cuồng nộ quật kình vào ngách đá! Bằng cách này nếu chàng và Quy Nguyên không bị chưởng của lão lấy mạng thì khi ngách đá bị phá huỷ cả hai thế nào cũng bị chôn sống!

Lỡ ném lao phải theo lao, Bất Thông định tiếp tục vừa trườn vừa đẩy Văn Quy Nguyên thì bất ngờ phát hiện thân hình của Văn Quy Nguyên như bị ai đó lôi đi đang chui vùn vụt ở phía trước!

Thất kinh, ngỡ Văn Quy Nguyên vừa bị đẩy vào một miệng vực và đang rơi xuống. Bất Thông lập tức chui bắn theo, nhất định phải chộp giữ Văn Quy Nguyên cho bằng được!

Nào ngờ, đến lượt Bất Thông cũng bị lao vùn vụt như Văn Quy Nguyên!

Và lúc này, chưởng lực của lão Môn chủ cũng quật vào ngách đá.

Ầm!

Đang bị lao nhanh, dư lực của chưởng kình càng làm cho Bất Thông phải lao nhanh hơn! Và chàng vì thế đã lao kịp Quy Nguyên!

Ôm giữ Văn Quy Nguyên vào người, Bất Thông sau khi hiểu tại sao cả hai bị lao nhanh như vậy liền chép miệng than thầm:

"Là phúc thì không là hoạ, đã là hoạ dù muốn tránh cũng không khỏi. Không ngờ trong lòng núi lại có một mạch nước ngầm, nước phải chảy xuống chỗ trũng, phen này thật không thể đoán trước điều gì đang đợi ta! Và chết hay được sống, ta chỉ còn biết trông chờ vào số phận!".

Vì gặp phải mạch nước ngầm chảy lấp xấp trên mặt đá nên khi Bất Thông đẩy Văn Quy Nguyên, y phải lao nhanh! Sau đó, đến lượt Bất Thông vì cố tình dụng lực để chui cho kịp Quy Nguyên nên chính chàng cũng phải nhờ vào làn nước xâm xấp phải lao nhanh theo!

Và bây giờ, khi kịp ôm giữ Văn Quy Nguyên vào lòng, mạch nước ngầm đang chảy theo chiều ngang bỗng chảy chếch xuống phía dưới, do đó chàng mới tự bảo: nước chảy xuống chỗ trũng!

Đà lao đi càng lúc càng nhanh, hay nói rõ hơn là rơi càng lúc càng nhanh, với lời than thầm vừa có, Bất Thông nhắm chặt hai mắt và phó thác cho số mệnh...

26. Bơì0i Thâm Tiì¬nh Chung Chia Hoaì£n Naì£n-tham Di Hoì£c Thêm Ngươì¬i Thiêì£t Thân

Văn Quy Nguyên vưÌ¬a cưÌ£a miÌ¬nh, tai y liêÌ¬n nghe tiêÌng kêu mưÌ¬ng rơÌ’ cuÌ0a Bất Thông:
- Ngươi tiÌ0nh rôÌ¬i ư? HaÌ’y kiêÌ0m tra kinh maÌ£ch xem coÌ¬n chôÌ’ naÌ¬o bâÌt ôÌ0n không?

Văn Quy Nguyên vuÌ£t ngôÌ¬i dâÌ£y vaÌ¬ kêu lên hoang mang:

- ChuÌng ta đaÌ’ chêÌt? ƠÌ0 CưÌ0u TuyêÌ¬n luÌc naÌ¬o cuÌ’ng tôÌi đen như vâÌ£y sao?

Thanh âm cuÌ0a Bất Thông vang ngay bên caÌ£nh:

- Ngươi muôÌn chêÌt lăÌm sao? HiêÌ£n giơÌ¬ thiÌ¬ chưa, nhưng ta e răÌ¬ng điêÌ¬u đoÌ trươÌc sau giÌ¬ cuÌ’ng đêÌn nêÌu ngươi vaÌ¬ ta không nhanh choÌng tiÌ¬m ra lôÌi thoaÌt thân!

Quay măÌ£t vêÌ¬ phiÌa coÌ tiêÌng phaÌt thoaÌ£i cuÌ0a Bất Thông, Văn Quy Nguyên vâÌ’n ngơ ngaÌc:

- Đây laÌ¬ nơi naÌ¬o? Sao đêÌ£ không nhiÌ¬n thâÌy đaÌ£i ca?

CoÌ tiêÌng thơÌ0 daÌ¬i cuÌ0a Bất Thông:

- Câu hoÌ0i cuÌ0a ngươi ta không thêÌ0 đaÌp đươÌ£c! Ta chiÌ0 biêÌt ngaÌch đaÌ maÌ¬ ngươi baÌ0o ta chui vaÌ¬o rôÌt cuôÌ£c đaÌ’ đưa ta vaÌ¬ ngươi đêÌn chôÌ’ naÌ¬y, môÌ£t nơi không hêÌ¬ coÌ aÌnh dương quang!

Văn Quy Nguyên sưÌ£c nhơÌ laÌ£i:

- NgaÌch đaÌ? VâÌ£y laÌ¬ đêÌ£ đaÌ’ không chêÌt dươÌi chươÌ0ng cuÌ0a laÌ’o vaÌ¬ chiÌnh đaÌ£i ca đaÌ’ đưa đêÌ£ đêÌn đây?

Bất Thông thuâÌ£t laÌ£i cho Văn Quy Nguyên nghe:

- ... luÌc ngươi hôn mê viÌ¬ duÌ£ng lưÌ£c quaÌ nhiêÌ¬u khiêÌn kinh maÌ£ch tăÌc ngheÌ’n, ta phaÌ0i vưÌ¬a chui vaÌ¬o ngaÌch đaÌ vưÌ¬a đâÌ0y ngươi đi! MôÌ£t maÌ£ch nươÌc ngâÌ¬m xuâÌt hiêÌ£n cuôÌn phăng ta vaÌ¬ ngươi theo noÌ! Rơi vaÌ¬o đây, nêÌu ta không kiÌ£p xoay sơÌ0, coÌ khi caÌ0 ta vaÌ¬ ngươi đêÌ¬u biÌ£ tan xaÌc viÌ¬ biÌ£ va vaÌ¬o nêÌ¬n huyêÌ£t đôÌ£ng naÌ¬y!

- ĐaÌ£i ca baÌ0o laÌ¬ xoay sơÌ0! Xoay sơÌ0 thêÌ naÌ¬o?

CoÌ tiêÌng Bất Thông hưÌ¬ muÌ’i:

- Xoay sơÌ0 laÌ¬ xoay sơÌ0! CoÌ¬n như thêÌ naÌ¬o thiÌ¬ luÌc đoÌ ta chiÌ0 biêÌt laÌ¬m theo baÌ0n năng, ta đâu nhơÌ roÌ’ tưÌ¬ng chi tiêÌt đêÌ0 kêÌ0 cho ngươi nghe? Ngươi câÌ¬n giÌ¬ phaÌ0i hoÌ0i kyÌ’ vâÌ£y?

Nhưng Văn Quy Nguyên vâÌ’n hoÌ0i:

- VaÌ¬ sau đoÌ, chiÌnh đaÌ£i ca laÌ£i chiêÌu theo Tu La biÌ kiÌp giuÌp đêÌ£ tiÌ0nh laÌ£i?

- HưÌ¬! GiuÌp ngươi tiÌ0nh thiÌ¬ coÌ, nhưng ngươi đưÌ¬ng coÌ nghiÌ’ ta leÌn hoÌ£c Tu La biÌ kiÌp cuÌ0a ngươi!

Văn Quy Nguyên bôÌi rôÌi:

- LuÌc trươÌc đêÌ£ không biêÌt nên mơÌi coÌ yÌ nghiÌ’ không đuÌng! ĐaÌ£i ca đưÌ¬ng traÌch đêÌ£ nưÌ’a!

- Ta cuÌ’ng đâu muôÌn như vâÌ£y! ChiÌ0 taÌ£i ngươi vưÌ¬a baÌ0o laÌ¬ ta chiêÌu theo Tu La biÌ kiÌp đêÌ0 cưÌu ngươi!

Văn Quy Nguyên ngâÌ¬n ngưÌ¬:

- ĐêÌ£ noÌi như vâÌ£y laÌ¬ coÌ nguyên nhân!

Bất Thông giâÌ£n dưÌ’:

- Nguyên nhân giÌ¬? Nơi naÌ¬y tôÌi đen, đêÌn ngưÌ0a baÌ¬n tay cuÌ’ng không thâÌy, duÌ¬ ta coÌ muôÌn xem biÌ kiÌp Tu La cuÌ0a ngươi cuÌ’ng...

Văn Quy Nguyên hôÌt hoaÌ0ng:

- ThiÌ¬ đêÌ£ naÌ¬o coÌ noÌi đaÌ£i ca xem? ĐêÌ£ chiÌ0 muôÌn biêÌt...

- HưÌ¬! Ngươi muôÌn biêÌt giÌ¬ nưÌ’a?

- ĐêÌ£ chiÌ0 muôÌn biêÌt đaÌ£i ca laÌ¬m caÌch naÌ¬o cưÌu tiÌ0nh đêÌ£?

Thanh âm cuÌ0a Bất Thông coÌ phâÌ¬n hoaÌ¬ hoaÌ’n:

- Ngươi biÌ£ tăÌc ngheÌ’n kinh maÌ£ch đuÌng không?

- ĐuÌng!

- VâÌ£y chiÌ0 câÌ¬n đaÌ0 thông chôÌ’ tăÌc ngheÌ’n đoÌ laÌ¬ xong! Ngươi coÌ thêÌ0 tưÌ£ đoaÌn maÌ¬?

- ĐoaÌn thiÌ¬ đêÌ£ coÌ thêÌ0 đoaÌn! Nhưng nêÌu muôÌn đaÌ0 thông thiÌ¬...

- HưÌ¬! ThiÌ¬ sao chưÌ? Hay ngươi laÌ£i nghiÌ’ răÌ¬ng ta câÌ¬n phaÌ0i am tươÌ¬ng Tu La công phu mơÌi ngươi biÌ£ tăÌc ngheÌ’n chôÌ’ naÌ¬o đêÌ0 đaÌ0 thông?

Văn Quy Nguyên chơÌ£t chuÌ¬ng gioÌ£ng:

- ĐaÌ£i ca côÌ tiÌ¬nh hiêÌ0u sai yÌ đêÌ£? ĐêÌ£ biêÌt vaÌ¬ đêÌ£ chiÌ0 muôÌn noÌi, đaÌ£i ca câÌ¬n giÌ¬ phaÌ0i chiÌ£u tôÌ0n hao chân nguyên đêÌ0 giuÌp đêÌ£ đaÌ0 thông kinh maÌ£ch?

- HưÌ¬! LaÌ¬m giÌ¬ coÌ chuyêÌ£n hao tôÌ0n? DoÌ¬ theo kinh maÌ£ch cuÌ0a ngươi, biêÌt chôÌ’ naÌ¬o biÌ£ ngheÌ’n, phuÌ£t môÌ£t caÌi laÌ¬ xong, đaÌ0 thông môÌ£t caÌch dêÌ’ daÌ¬ng như vâÌ£y đoÌ!

MăÌ£c cho Bất Thông muôÌn noÌi thêÌ naÌ¬o thiÌ¬ noÌi, Văn Quy Nguyên chơÌ¬ khi Bất Thông dưÌt lơÌ¬i mơÌi lên tiêÌng coÌ phâÌ¬n giâÌ£n dưÌ’:

- NêÌu dêÌ’ như thêÌ thiÌ¬ taÌ£i sao lâÌ¬n trươÌc cuÌ’ng như lâÌ¬n naÌ¬y, lâÌ¬n naÌ¬o đêÌ£ tiÌ0nh laÌ£i cuÌ’ng caÌ0m thâÌy chân lưÌ£c tăng tiêÌn? NêÌu không phaÌ0i đaÌ£i ca hao tôÌ0n chân nguyên taÌ£i sao thanh âm cuÌ0a đaÌ£i ca bây giơÌ¬ cưÌ như ngươÌ¬i biÌ£ kiêÌ£t lưÌ£c?

- Ta...

- ĐaÌ£i ca đưÌ¬ng giâÌu đêÌ£ nưÌ’a! ĐêÌ£ thâÌ£t sưÌ£ muôÌn biêÌt nêÌu đaÌ£i ca không xem đêÌ£ laÌ¬ baÌ¬o đêÌ£ cuÌ0a đaÌ£i ca, taÌ£i sao đaÌ£i ca laÌ£i châÌp nhâÌ£n viÌ¬ đêÌ£ maÌ¬ hao tôÌ0n chân nguyên!

CoÌ tiêÌng Bất Thông chôÌng chêÌ:

- Ta đaÌ’ noÌi ta không hao tôÌ0n chân nguyên! Không leÌ’ ngươi không tin ta?

- ĐêÌ£ không tin!

VưÌ¬a quaÌt, Văn Quy Nguyên vưÌ¬a đưa tay chôÌ£p bưÌ¬a vaÌ¬o chôÌ’ y biêÌt laÌ¬ nơi Bất Thông đang ngôÌ¬i!

BâÌt ngơÌ¬ coÌ tiêÌng Bất Thông kêu:

- Ôi chao...

Văn Quy Nguyên hôÌt hoaÌ0ng vaÌ¬ gươÌ£ng nheÌ£ nơi y vưÌ¬a chôÌ£p vaÌ¬o:

- Tay cuÌ0a đaÌ£i ca? Tay cuÌ0a đaÌ£i ca sao laÌ£i thêÌ naÌ¬y?

Bất Thông duÌ¬ng caÌnh tay coÌ¬n laÌ£i xô y ra:

- Ngươi hoÌ0i đêÌ0 laÌ¬m giÌ¬? TraÌnh ra, đưÌ¬ng laÌ¬m ta đau! HưÌ¬! Ta chưa chêÌt đâu, ngươi không câÌ¬n hôÌt hoaÌ0ng như vâÌ£y! Năm ngaÌ¬y, cuÌ¬ng lăÌm laÌ¬ mươÌ¬i ngaÌ¬y, ta seÌ’ biÌ¬nh phuÌ£c laÌ£i như cuÌ’! ChiÌ0 khoÌ vâÌ£n duÌ£ng môÌ£t chuÌt, chưÌ naÌ¬o như phêÌ boÌ0 caÌ0 caÌnh tay? Ngươi ngôÌ¬i luÌ¬i ra naÌ¬o!

Văn Quy Nguyên không hêÌ¬ ngôÌ¬i diÌ£ch luÌ¬i như Bất Thông baÌ0o, traÌi laÌ£i y riÌt qua keÌ’ răng:

- Đây laÌ¬ sưÌ£ xoay sơÌ0 cuÌ0a đaÌ£i ca noÌi, đuÌng không? ĐêÌ0 cưÌu đêÌ£, đaÌ£i ca phaÌ0i hy sinh môÌ£t caÌnh tay, đaÌ£i ca đưÌ¬ng tươÌ0ng đêÌ£ không đoaÌn ra! HưÌ¬! ĐaÌ’ vâÌ£y, sao đaÌ£i ca coÌ¬n viÌ¬ đêÌ£ maÌ¬ hao tôÌ0n chân lưÌ£c? TaÌ£i sao chưÌ? PhaÌ0i chăng viÌ¬ đaÌ£i ca đaÌ’ nhiÌ¬n nhâÌ£n đêÌ£ laÌ¬ baÌ¬o đêÌ£ cuÌ0a đaÌ£i ca?

- Không ph...

ĐiÌ£nh noÌi không phaÌ0i đêÌ0 phuÌ0 nhâÌ£n nhưng trươÌc thaÌi đôÌ£ quaÌ quyêÌt liêÌ£t cuÌ0a Quy Nguyên khiêÌn Bất Thông phaÌ0i ngheÌ£n lơÌ¬i! Quy Nguyên theÌt:

- ĐaÌ£i ca đưÌ¬ng tưÌ£ dôÌi loÌ¬ng! ĐêÌ£ không câÌ¬n biêÌt mâÌ’u thân đêÌ£ nghiÌ’ giÌ¬ vaÌ¬ seÌ’ noÌi giÌ¬, tưÌ£ đêÌ£ biêÌt đaÌ£i ca chiÌnh laÌ¬ đaÌ£i ca cuÌ0a đêÌ£! ĐaÌ£i ca cuÌ’ng không câÌ¬n giaÌ0i thiÌch vêÌ¬ chuyêÌ£n phuÌ£ thân! ĐêÌ£ tin phuÌ£ thân chêÌt không phaÌ0i do lêÌ£nh đươÌ¬ng. ViÌ¬ chiÌnh lêÌ£nh đươÌ¬ng đaÌ’ baÌ0o đaÌ£i ca phaÌ0i tiÌ¬m caÌch baÌo thuÌ¬ cho phuÌ£ thân! ĐêÌ£ tin vaÌ¬o nhưÌ’ng giÌ¬ đêÌ£ noÌi!

Bất Thông thâÌ’n thơÌ¬ buông môÌ£t câu:

- Nhưng lêÌ£nh đươÌ¬ng không tin như vâÌ£y!

Văn Quy Nguyên ngôÌ¬i luÌ¬i laÌ£i:

- Gia mâÌ’u không tin viÌ¬ gia mâÌ’u quaÌ hâÌ£n! PhuÌ£ nhân naÌ¬o maÌ¬ không như vâÌ£y, đaÌ£i ca? Nhưng đêÌ£ nghiÌ’ khaÌc, đêÌ£ tin trong chuyêÌ£n naÌ¬y nhâÌt điÌ£nh phaÌ0i coÌ nhiêÌ¬u điêÌ¬u biÌ âÌ0n! PhuÌ£ thân đaÌ’ biÌ£ keÌ0 khaÌc aÌm haÌ£i. VaÌ¬ viÌ¬ muôÌn baÌo thuÌ¬, mâÌ’u thân đaÌ£i ca mơÌi phaÌ0i đưa đaÌ£i ca đi khoÌ0i trang viêÌ£n!

Bất Thông laÌ£i buông thêm môÌ£t câu:

- RâÌt tiêÌc, mâÌ’u thân ta laÌ£i không cho ta biêÌt keÌ0 đoÌ laÌ¬ ai!

BâÌt ngơÌ¬, Văn Quy Nguyên baÌ0o:

- ĐêÌ£ coÌ thêÌ0 đoaÌn ra keÌ0 đoÌ!

Bất Thông giâÌ£t miÌ¬nh:

- LaÌ¬ ai? Sao đêÌ£ đoaÌn đươÌ£c?

Văn Quy Nguyên phiÌ¬ cươÌ¬i:

- RôÌt cuôÌ£c đaÌ£i ca cuÌ’ng phaÌ0i goÌ£i đêÌ£ laÌ¬ đêÌ£!

Bất Thông thơÌ0 daÌ¬i:

- Đâu phaÌ0i bây giơÌ¬ ta mơÌi goÌ£i? TưÌ¬ khi biêÌt roÌ’ moÌ£i chuyêÌ£n, nêÌu lêÌ£nh đươÌ¬ng không coÌ lơÌ¬i ngăn caÌ0n. Ta đaÌ’ goÌ£i như vâÌ£y rôÌ¬i! MaÌ¬ thôi, đêÌ£ vưÌ¬a noÌi đêÌ£ coÌ đoaÌn ra ngươÌ¬i đoÌ, laÌ¬ ai?

Văn Quy Nguyên thoaÌng do dưÌ£:

- Không chiÌ0 môÌ£t, đêÌ£ nghi ngơÌ¬ hai ngươÌ¬i!

- ChiÌ0 nghi thôi sao?

- ĐaÌ£i ca đưÌ¬ng vôÌ£i thâÌt voÌ£ng! DuÌ¬ laÌ¬ nghi nhưng đêÌ£ tin chăÌc đêÌ£ không nghi lâÌ¬m!

- HoÌ£ laÌ¬ ai?

- MôÌ£t laÌ¬ Tôn Nhất Bình!

- Tôn Nhất Bình? TaÌ£i sao?

Văn Quy Nguyên hâÌ£m hưÌ£c:

- Nguyên nhân laÌ’o muôÌn chiêÌm đoaÌ£t Thiên Nhất Trang, đêÌ£ đaÌ’ biêÌt, đoÌ laÌ¬ laÌ’o muôÌn baÌo thuÌ¬ cho sư phuÌ£ cuÌ0a laÌ’o!

- UÌ0a! Sư phuÌ£ cuÌ0a laÌ’o không phaÌ0i laÌ¬ Văn laÌ’o Trang chuÌ0, nôÌ£i tôÌ0 cuÌ0a đêÌ£ sao?

- ĐaÌ£i ca đưÌ¬ng quên đoÌ cuÌ’ng laÌ¬ nôÌ£i tôÌ0 cuÌ0a đaÌ£i ca?

- HưÌ¬m! ChiÌ0 viÌ¬... ta chưa quen lăÌm vơÌi điêÌ¬u naÌ¬y!

Văn Quy Nguyên giaÌ0i thiÌch tiêÌp:

- Sau lâÌ¬n laÌ’o đêÌ0 lôÌ£ XiÌch Dương chươÌ0ng, đêÌ£ chơÌ£t nhơÌ đêÌn lơÌ¬i noÌi cuÌ0a ĐiêÌ¬n baÌ baÌ...

- ĐiêÌ¬n baÌ baÌ? CoÌ phaÌ0i nhân vâÌ£t ta đaÌ’ thâÌy noÌi chuyêÌ£n vơÌi đêÌ£ ơÌ0 Tu La Viện?

- Không sai, laÌ¬ laÌ’o! ĐêÌ£ noÌi tiêÌp, như lơÌ¬i ĐiêÌ¬n baÌ baÌ kêÌ0 laÌ£i, luÌc sinh thơÌ¬i nôÌ£i tôÌ0 coÌ viÌ¬ công đaÌ£o voÌ’ lâm haÌ£ saÌt môÌ£t aÌc ma coÌ danh hiêÌ£u laÌ¬ XiÌch HoaÌ0 ĐâÌ¬u ĐaÌ¬. Do Tôn Nhất Bình đêÌ0 lôÌ£ công phu naÌ¬y, đêÌ£ biêÌt laÌ’o muôÌn baÌo thuÌ¬ cho XiÌch HoaÌ0 ĐâÌ¬u ĐaÌ¬ nên tiÌ¬m caÌch loÌ£t vaÌ¬o Văn gia vaÌ¬ sau đoÌ đươÌ£c nôÌ£i tôÌ0 thu laÌ¬m truyêÌ¬n nhân!

Bất Thông baÌ0o:

- Như vâÌ£y thiÌ¬ coÌ liên quan giÌ¬ đêÌn caÌi chêÌt cuÌ0a phuÌ£ thân?

- ĐoÌ laÌ¬ điêÌ¬u nghi ngơÌ¬ thưÌ nhâÌt, thưÌ hai, ăÌt phaÌ0i coÌ nguyên do naÌ¬o đoÌ Tôn Nhất Bình mơÌi côÌ tiÌ¬nh huyÌ0 diêÌ£t Tu La Viện! ĐêÌ£ nghiÌ’, do phuÌ£ thân luôn lưu nguÌ£ ơÌ0 Tu La Viện, Tôn Nhất Bình sơÌ£ trươÌc khi chêÌt, phuÌ£ thân kiÌ£p noÌi roÌ’ tên laÌ’o cho ai đoÌ ơÌ0 Tu La Viện!

- Như đêÌ£ noÌi, laÌ’o muôÌn saÌt nhân diêÌ£t khâÌ0u nên phaÌ0i huyÌ0 diêÌ£t toaÌ¬n bôÌ£ viêÌ£n Tu La?

- ĐoÌ laÌ¬ điêÌ¬u đêÌ£ nghi ngơÌ¬!

Bất Thông âÌ¬m ưÌ¬:

- CưÌ đêÌ0 đoÌ đaÌ’! Bây giơÌ¬ noÌi sang ngươÌ¬i thưÌ hai, laÌ¬ ai?

Văn Quy Nguyên laÌ¬m cho Bất Thông giâÌ£t miÌ¬nh khi găÌ¬n gioÌ£ng đaÌp:

- LaÌ¬ Điền Trung, ngươÌ¬i đêÌ£ vưÌ¬a goÌ£i laÌ¬ ĐiêÌ¬n baÌ baÌ!

- Sao đêÌ£ nghi laÌ’o?

Văn Quy Nguyên chơÌ£t hoÌ0i:

- ĐaÌ£i ca coÌ nhơÌ laÌ’o câÌ0u hôÌ£ phaÌp naÌ¬o đoÌ đaÌ’ duÌ£ đaÌ£i ca loÌ£t vaÌ¬o giưÌ’a khu rưÌ¬ng, nơi coÌ âÌ0n taÌ¬ng trâÌ£n thêÌ kyÌ¬ môn?

- Không sai! ĐêÌ£ nghi laÌ’o laÌ¬...

Văn Quy Nguyên ngăÌt lơÌ¬i:

- NgươÌ¬i ngoaÌ¬i không thêÌ0 am tươÌ¬ng lôÌi xuâÌt nhâÌ£p trâÌ£n đôÌ¬! Hơn nưÌ’a, đaÌ’ coÌ môÌ£t Điền Quy Nông laÌ¬ gian têÌ ơÌ0 phaÌi Hoa Sơn, đêÌ£ không thêÌ0 không nghiÌ’ Điền Quy Nông vaÌ¬ Điền Trung coÌ liên quan.

Bất Thông bâÌ£t kêu:

- PhaÌ0i rôÌ¬i! Ta coÌ nghe Điền Quy Nông nhăÌc đêÌn môÌ£t ngươÌ¬i, đươÌ£c y goÌ£i laÌ¬ gia phuÌ£! CoÌ¬n nưÌ’a, giơÌ¬ nghe đêÌ£ noÌi ta mơÌi nhơÌ, voÌc daÌng cuÌ0a laÌ’o câÌ0u hôÌ£ phaÌp râÌt giôÌng ngươÌ¬i ta đaÌ’ nhiÌ¬n thâÌy ơÌ0 Tu La Viện cuÌ¬ng vơÌi đêÌ£! ĐiÌch xaÌc laÌ’o laÌ¬ Điền Trung!

Văn Quy Nguyên tiêÌp lơÌ¬i:

- BaÌ0y năm trươÌc, đêÌ£ nghiÌ’ không phaÌ0i ngâÌ’u nhiên Điền Trung đêÌn Tu La Viện đêÌ0 đưa đêÌ£ đi! Như laÌ’o noÌi, laÌ’o không tiÌ¬m thâÌy gia mâÌ’u! Sau naÌ¬y, khi laÌ’o baÌ0o đi tiÌ¬m di hoÌ£c cuÌ0a Ma Trung Tử, bây giơÌ¬ nhơÌ laÌ£i, đêÌ£ tin chăÌc đoÌ laÌ¬ sưÌ£ săÌp đăÌ£t cuÌ0a laÌ’o, đêÌ0 đêÌ£ găÌ£p laÌ£i Tôn Nhất Bình vaÌ¬ sau cuÌ¬ng đươÌ£c Tôn Nhất Bình đưa vêÌ¬ Thiên Nhất Trang!

- YÌ laÌ’o laÌ¬ giÌ¬?

- LaÌ’o cuÌ’ng muôÌn chiêÌm đoaÌ£t sơÌ0 hoÌ£c cuÌ0a Thiên Nhất Trang! ĐiêÌ¬u naÌ¬y chưÌng toÌ0 laÌ’o coÌ dưÌ£ mưu tưÌ¬ lâu! Như vâÌ£y, caÌi chêÌt cuÌ0a phuÌ£ thân cuÌ’ng đaÌng nghi cho laÌ’o!

Bất Thông ngôÌ¬i im suy nghiÌ’ môÌ£t luÌc mơÌi lên tiêÌng:

- Trong hai ngươÌ¬i ta nghi Điền Trung nhiêÌ¬u hơn! Tôn Nhất Bình nêÌu đaÌ’ aÌm haÌ£i nôÌ£i tôÌ0, môÌi thuÌ¬ cuÌ0a laÌ’o kêÌ0 như đaÌ’ đươÌ£c baÌo phuÌ£c, laÌ’o đâu câÌ¬n haÌ£ thuÌ0 phuÌ£ thân! Nhưng coÌ¬n điêÌ¬u naÌ¬y nưÌ’a...

ChaÌ¬ng kêÌ0 cho Văn Quy Nguyên nghe vêÌ¬ lơÌ¬i đôÌi thoaÌ£i giưÌ’a laÌ’o Môn chuÌ0 thâÌ¬n biÌ vaÌ¬ laÌ’o câÌ0u hôÌ£ phaÌp. Sau đoÌ chaÌ¬ng noÌi:

- NhưÌ’ng di hoÌ£c cuÌ0a Ma Trung Tử ơÌ0 VoÌ’ Di Sơn chiÌ0 laÌ¬ nhưÌ’ng phâÌ¬n không đươÌ£c đâÌ¬y đuÌ0, do laÌ’o Môn chuÌ0 côÌ tiÌ¬nh lưu laÌ£i! ChưÌng toÌ0 boÌ£n chuÌng chiÌ0 muôÌn nhăÌm vaÌ¬o muÌ£c điÌch naÌ¬o đoÌ, vaÌ¬ ta nghiÌ’ cuÌ’ng laÌ¬ sơÌ0 hoÌ£c cuÌ0a Văn gia!

Văn Quy Nguyên taÌn thaÌ¬nh:

- ĐuÌng vâÌ£y! LaÌ’o Môn chuÌ0 đaÌ’ đêÌ0 lôÌ£ yÌ đôÌ¬ đoÌ khi quyêÌt tâm băÌt giưÌ’ đêÌ£!

Bất Thông hoang mang:

- Nhưng sơÌ0 hoÌ£c cuÌ0a Văn gia lơÌ£i haÌ£i như thêÌ naÌ¬o khiêÌn ai ai cuÌ’ng muôÌn chiêÌm đoaÌ£t?

Văn Quy Nguyên thơÌ0 ra:

- NêÌu muôÌn roÌ’ điêÌ¬u naÌ¬y trưÌ¬ phi chuÌng ta vaÌ¬o đươÌ£c Văn gia mâÌ£t thâÌt!

- ĐêÌ£ chưa vaÌ¬o ư?

- Chưa! KêÌ0 caÌ0 Tôn Nhất Bình vaÌ¬ coÌ khi caÌ0 Điền Trung nưÌ’a cuÌ’ng vâÌ£y, không ai biêÌt caÌch khai mơÌ0 cơ quan!

Bất Thông bâÌ£t cươÌ¬i:

- CuÌ’ng như Tu La Mật Thất chưÌ giÌ¬? Ha... ha... Ai cuÌ’ng vâÌ£y, luÌc naÌ¬o cuÌ’ng muôÌn taÌ£o veÌ0 biÌ hiêÌ0m đêÌn chôÌ’ câÌt giâÌu voÌ’ hoÌ£c cuÌ’ng... Ôi chao!

ĐôÌ£t nhiên Bất Thông kêu đau khiêÌn Văn Quy Nguyên lo ngaÌ£i:

- CoÌ giÌ¬ không ôÌ0n sao đaÌ£i ca?

CoÌ tiêÌng Bất Thông rên riÌ0:

- Không biêÌt boÌ£n ta coÌ¬n ơÌ0 đây bao lâu! NêÌu không kiÌ£p tiÌ¬m lôÌi thoaÌt., ta e, hai ta ăÌt phaÌ0i chêÌt đoÌi.

Nghe Bất Thông nhăÌc, Văn Quy Nguyên cuÌ’ng caÌ0m thâÌy đoÌi côÌ¬n caÌ¬o! Y hoÌ0i:

- ĐaÌ£i ca coÌ thưÌ0 tiÌ¬m quanh đây chưa?

ChaÌ¬ng đaÌp:

- Ta laÌ¬m giÌ¬ coÌ thiÌ¬ giơÌ¬? Ta cuÌ’ng ngâÌt môÌ£t luÌc lâu, khi caÌnh tay biÌ£ gaÌ’y...

- ĐaÌ£i ca phaÌ0i choÌ0i tay đêÌ0 chiÌ£u đưÌ£ng caÌ0 hai sao?

- HưÌ¬! Ta đâu daÌ£i duÌ¬ng tay đêÌ0 choÌ0i! ĐoÌ laÌ¬ luÌc săÌp rơi xuôÌng, ta côÌ quơ loaÌ£n xung quanh không ngơÌ¬ va tay vaÌ¬o đaÌ!

- NêÌu chiÌ0 va không thôi thiÌ¬ đâu đêÌn nôÌ’i gaÌ’y?

Bất Thông hâÌ¬m hưÌ¬:

- ĐoÌ laÌ¬ chôÌ’ đaÌ’ môÌ£t lâÌ¬n biÌ£ gaÌ’ ĐiÌ£ch HaÌ¬nh duÌ¬ng ngưÌ£a xeÌo vaÌ¬o! Ta cuÌ’ng đâu ngơÌ¬ seÌ’ biÌ£ vaÌ¬ vaÌ¬o đuÌng chôÌ’ đoÌ?

- ĐiÌ£ch HaÌ¬nh naÌ¬o? CoÌ phaÌ0i CưÌ0u VyÌ’ Tiên ĐiÌ£ch HaÌ¬nh, đaÌ£i đêÌ£ tưÌ0 cuÌ0a Côn Luân phaÌi?

- LaÌ¬ y!

Bất Thông đaÌp xong, nghe Văn Quy Nguyên vưÌ¬a lâÌ0m bâÌ0m vưÌ¬a đi loanh quanh như muôÌn doÌ¬ xeÌt điÌ£a hiÌ¬nh chôÌ’ naÌ¬y:

- NêÌu laÌ¬ y, đươÌ£c, rôÌ¬i y cuÌ’ng phaÌ0i nêÌm thuÌ0 đoaÌ£n cuÌ0a ta! HưÌ¬!

Bất Thông caÌ0m thâÌy nao loÌ¬ng qua thaÌi đôÌ£ đôÌi xưÌ0 cuÌ0a Văn Quy Nguyên daÌ¬nh cho chaÌ¬ng! ChaÌ¬ng không ngơÌ¬ chaÌ¬ng vaÌ¬ Văn Quy Nguyên laÌ£i laÌ¬ hai huynh đêÌ£ cuÌ¬ng môÌ£t phuÌ£ thân! VaÌ¬ chaÌ¬ng cuÌ’ng chưa daÌm tin chaÌ¬ng laÌ¬ ngươÌ¬i hoÌ£ Văn cho duÌ¬ đaÌ’ đươÌ£c nghe mâÌ’u thân cuÌ0a Văn Quy Nguyên đêÌ¬ quyêÌt như thêÌ...

BâÌt chơÌ£t, tiêÌng hô hoaÌn cuÌ0a Văn Quy Nguyên laÌ¬m chaÌ¬ng bưÌ¬ng tiÌ0nh:

- ĐaÌ£i ca! May quaÌ, ơÌ0 đây coÌ lôÌi thoaÌt!

ChaÌ¬ng chưa kiÌ£p đưÌng lên thiÌ¬ laÌ£i nghe Văn Quy Nguyên kêu:

- CoÌ caÌ0 môÌ£t bôÌ£ côÌt khô nưÌ’a, đaÌ£i ca!

VaÌ¬

XoaÌ£ch!

Sau tiêÌng đôÌ£ng naÌ¬y, môÌ£t tia lưÌ0a nhaÌng lên vaÌ¬ trên tay Văn Quy Nguyên đang laÌ¬ môÌ£t ngoÌ£n hoaÌ0 tâÌ£p vưÌ¬a bưÌ¬ng chaÌy!

Qua caÌi nhiÌ¬n cuÌ0a chaÌ¬ng, Văn Quy Nguyên đang đưÌng trong môÌ£t thaÌ£ch đôÌ£ng vuông văÌn vaÌ¬ y cuÌ’ng đang nhiÌ¬n chăÌ¬m chăÌ¬m vaÌ¬o đâu đoÌ dươÌi chân y!

Bất Thông đưÌng lên vaÌ¬ đi đêÌn chôÌ’ Văn Quy Nguyên!

Khi đêÌn khaÌ gâÌ¬n, chaÌ¬ng cuÌ’ng phaÌ0i nhiÌ¬n sưÌ’ng như Quy Nguyên đang nhiÌ¬n!

ƠÌ0 dươÌi nêÌ¬n thaÌ£ch đôÌ£ng, ngoaÌ¬i nhưÌ’ng vâÌ£t duÌ£ng đaÌ’ biÌ£ neÌm tưÌ tung, Bất Thông nhiÌ¬n thâÌy môÌ£t bôÌ£ côÌt khô đang trong tư thêÌ năÌ¬m soÌ’ng soaÌ¬i! VaÌ¬ ơÌ0 ngoÌn tay chiÌ0 cuÌ0a bôÌ£ côÌt khô laÌ¬ môÌ£t doÌ¬ng chưÌ’ nghêÌ£ch ngoaÌ£c:

"Ta đaÌ’ biÌ£ lưÌ¬a! LaÌ’o câÌ0u không câÌt di hoÌ£c ơÌ0 đây! Ta chêÌt không nhăÌm măÌt! XiÌch hoaÌ0...".

Không thêÌ0 hiêÌ0u đây laÌ¬ chuyêÌ£n giÌ¬, Bất Thông phaÌ0i lên tiêÌng:

- ĐêÌ£ coÌ hiêÌ0u giÌ¬ không?

Văn Quy Nguyên sưÌ£c tiÌ0nh, quay laÌ£i nhiÌ¬n Bất Thông băÌ¬ng aÌnh măÌt laÌ£ kyÌ¬!

Sau đoÌ, nhơÌ¬ khi quay laÌ£i naÌ¬y, Văn Quy Nguyên như nhiÌ¬n thâÌy môÌ£t vâÌ£t ơÌ0 phiÌa sau Bất Thông nên y vôÌ£i vaÌ’ tiêÌn đêÌn!

ChaÌ¬ng lo ngaÌ£i, bươÌc traÌnh qua môÌ£t bên!

VaÌ¬ sau đoÌ, khi Văn Quy Nguyên duÌ¬ng ngoÌ£n hoaÌ0 tâÌ£p đêÌ0 châm saÌng môÌ£t ngoÌ£n nêÌn không hiêÌ0u sao laÌ£i coÌ ơÌ0 đây, Bất Thông mơÌi nghe Văn Quy Nguyên noÌi:

- Đây laÌ¬ haÌ¬i côÌt cuÌ0a XiÌch HoaÌ0 ĐâÌ¬u ĐaÌ¬, ngươÌ¬i maÌ¬ đêÌ£ vưÌ¬a baÌ0o đaÌ’ biÌ£ nôÌ£i tôÌ0 haÌ£ saÌt! HoaÌ ra laÌ’o không chêÌt do nôÌ£i tôÌ0! ChuyêÌ£n giÌ¬ đaÌ’ xaÌ0y ra, đêÌ£ hoaÌ¬n toaÌ¬n không hiêÌ0u!

NhơÌ¬ coÌ aÌnh saÌng tưÌ¬ ngoÌ£n baÌ£ch laÌ£p Bất Thông đôÌ£t nhiên nhiÌ¬n thâÌy môÌ£t vâÌ£t! ChaÌ¬ng goÌ£i Quy Nguyên:

- Như đoÌ laÌ¬ vâÌ£t coÌ lưu tưÌ£?

Quy Nguyên vôÌ£i nhăÌ£t lên:

- ĐaÌ£i ca noÌi không sai! Trên maÌ0nh da dê cuÌ’ kyÌ’ naÌ¬y quaÌ0 nhiên coÌ lưu tưÌ£. MuÌ£c lưÌ£c cuÌ0a đaÌ£i ca thâÌ£t tinh tươÌ¬ng.

VưÌ¬a noÌi Văn Quy Nguyên vưÌ¬a neÌm maÌ0nh da dê vôÌn haÌ’y coÌ¬n đươÌ£c cuôÌ£n troÌ¬n vêÌ¬ phiÌa Bất Thông!

ĐiÌ£nh đưa tay chôÌ£p lâÌy nhưng vơÌi caÌ0m giaÌc mơ hôÌ¬ laÌ¬ dươÌ¬ng như coÌ điêÌ¬u giÌ¬ không đuÌng lăÌm, Bất Thông không nhưÌ’ng không chôÌ£p maÌ¬ coÌ¬n bâÌt ngơÌ¬ diÌ£ch ngươÌ¬i qua môÌ£t bên!

CaÌ0m giaÌc đoÌ không hêÌ¬ đaÌnh lưÌ¬a Bất Thông. ChaÌ¬ng chưa kiÌ£p mơÌ0 miêÌ£ng đêÌ0 hoÌ0i hay đêÌ0 noÌi giÌ¬, Văn Quy Nguyên đaÌ’ bâÌt ngơÌ¬ lao đêÌn thâÌ£t nhanh.

VuÌt!

VaÌ¬ khi huyêÌ£t ĐiÌ£nh thân cuÌ0a chaÌ¬ng đaÌ’ biÌ£ chêÌ ngưÌ£, Văn Quy Nguyên mơÌi lên tiêÌng:

- Sao đaÌ£i ca cưÌ lâÌ0n traÌnh đêÌ£? ĐêÌ£ chiÌ0 muôÌn tôÌt cho đaÌ£i ca thôi!

Tuy thâÌt kinh viÌ¬ haÌ¬nh đôÌ£ng kyÌ¬ diÌ£ cuÌ0a Văn Quy Nguyên, nhưng Bất Thông kiÌ£p nhiÌ¬n thâÌy baÌ¬n tay taÌ0 cuÌ0a y đang năÌm chăÌ£t nên tưÌ¬ tôÌn hoÌ0i:

- ĐêÌ£ đang giưÌ’ vâÌ£t giÌ¬ trong tay?

TưÌ¬ aÌnh măÌt cuÌ0a Văn Quy Nguyên liêÌ¬n loeÌ lên tia kinh ngaÌ£c:

- ĐaÌ£i ca đaÌ’ nhiÌ¬n thâÌy tâÌt caÌ0 ư? ViÌ¬ nhiÌ¬n thâÌy nên đaÌ£i ca đoaÌn ra yÌ điÌ£nh cuÌ0a đêÌ£?

Bất Thông trâÌ¬m gioÌ£ng:

- Ta hoÌ0i đêÌ£, vâÌ£t giÌ¬ đêÌ£ đang giưÌ’ trong tay?

Y xoeÌ¬ ra:

- TuyêÌt Liên TưÌ0! ĐaÌ£i ca đaÌ’ thâÌy sao coÌ¬n hoÌ0i đêÌ£?

Bất Thông nhiÌ¬n sưÌ’ng vaÌ¬o vâÌ£t đoÌ vaÌ¬ chơÌ£t hiêÌ0u taÌ£i sao khi naÌ’y chaÌ¬ng phaÌt hiêÌ£n ơÌ0 Văn Quy Nguyên coÌ nhưÌ’ng caÌi nhiÌ¬n kyÌ¬ laÌ£! ChaÌ¬ng hoÌ0i vaÌ¬ mong khi y đaÌp chaÌ¬ng seÌ’ nghiÌ’ ra biêÌ£n phaÌp thưÌ£c hiêÌ£n yÌ điÌ£nh cuÌ0a chaÌ¬ng:

- Đây laÌ¬ vâÌ£t cuÌ’ng cuÌ0a XiÌch HoaÌ0 ĐâÌ¬u ĐaÌ¬?

Văn Quy Nguyên diÌ’ nhiên phaÌ0i đaÌp:

- Không sai! LuÌc đêÌ£ phaÌ0i doÌ¬ tiÌ¬m băÌ¬ng tay, cuÌ¬ng vơÌi ngoÌ£n hoaÌ0 tâÌ£p đêÌ£ cuÌ’ng tiÌ¬m thâÌy Thiên Niên TuyêÌt Liên TưÌ0 bên caÌ£nh haÌ¬i côÌt cuÌ0a laÌ’o!

Bất Thông vâÌ’n chưa nghiÌ’ ra biêÌ£n phaÌp khaÌ0 diÌ’ nên hoÌ0i tiêÌp:

- Sao đêÌ£ nhâÌ£n ra đoÌ laÌ¬ Thiên Niên TuyêÌt Liên TưÌ0 duÌ¬ chưa nhiÌ¬n thâÌy?

- CuÌ’ng laÌ¬ Điền Trung năm xưa coÌ giaÌ0i thiÌch. LaÌ’o noÌi, trong caÌc loaÌ£i linh dươÌ£c quyÌ hiêÌm chiÌ0 coÌ Thiên Niên TuyêÌt Liên TưÌ0 laÌ¬ coÌ muÌ¬i thơm dêÌ’ nhâÌ£n ra vaÌ¬ laÌ’o coÌ lâÌ¬n nhiÌ¬n thâÌy! CoÌ phaÌ0i đaÌ£i ca viÌ¬ ngưÌ0i đươÌ£c muÌ¬i viÌ£ naÌ¬y nên đoaÌn biêÌt yÌ điÌ£nh cuÌ0a đêÌ£?

MaÌ’i vâÌ’n không nghiÌ’ ra biêÌ£n phaÌp giÌ¬, Bất Thông đaÌ¬nh noÌi thâÌ£t:

- Ta không nhiÌ¬n thâÌy cuÌ’ng không ngưÌ0i đươÌ£c muÌ¬i hương như đêÌ£ đoaÌn!

Văn Quy Nguyên kinh ngaÌ£c:

- VâÌ£y taÌ£i sao đaÌ£i ca vưÌ¬a rôÌ¬i coÌ phaÌ0n ưÌng...

Bất Thông ngăÌt lơÌ¬i:

- AÌnh măÌt kyÌ¬ laÌ£ cuÌ0a đêÌ£ laÌ¬ môÌ£t, tiêÌp đoÌ laÌ¬ cuôÌ£n da dê chưa đươÌ£c đêÌ£ mơÌ0 ra nhưng đêÌ£ vâÌ’n noÌi laÌ¬ coÌ chưÌ’, bao nhiêu đoÌ cuÌ’ng đuÌ0 cho ta nghi ngơÌ¬!

NhoeÌ0n cươÌ¬i, Văn Quy Nguyên hoÌ0i:

- ĐaÌ£i ca nghi ngơÌ¬ thêÌ naÌ¬o?

ChaÌ¬ng chơÌ£t cao gioÌ£ng:

- Ta seÌ’ không duÌ¬ng Thiên Niên TuyêÌt Liên TưÌ0. VâÌ£t đoÌ chiÌ0 câÌ¬n cho đêÌ£, seÌ’ giuÌp đêÌ£ tăng cao chân lưÌ£c, coÌ thêÌ0 sau naÌ¬y khi đêÌ£ duÌ¬ng Tu La AÌm Minh chươÌ0ng seÌ’ không biÌ£ nhưÌ’ng biêÌn côÌ bâÌt ngơÌ¬ nưÌ’a!

Văn Quy Nguyên laÌ£i miÌ0m cươÌ¬i:

- QuaÌ0 nhiên đaÌ£i ca xưÌng laÌ¬ đaÌ£i ca cuÌ0a đêÌ£! NhưÌ’ng giÌ¬ đêÌ£ điÌ£nh noÌi hoăÌ£c điÌ£nh laÌ¬m đaÌ£i ca đêÌ¬u suy đoaÌn ra! ĐêÌ£ baÌi phuÌ£c thâÌ£t đâÌy! Nhưng đêÌ£ không thêÌ0 duÌ¬ng vâÌ£t naÌ¬y! ĐêÌ£ đaÌ’ quyêÌt yÌ rôÌ¬i, ngươÌ¬i câÌ¬n duÌ¬ng chiÌnh laÌ¬ đaÌ£i ca!

VưÌ¬a noÌi y vưÌ¬a tiÌ¬m caÌch nheÌt haÌ£t Thiên Niên TuyêÌt Liên TưÌ0 vaÌ¬o miêÌ£ng Bất Thông. Bất Thông côÌ miÌm chăÌ£t miêÌ£ng vaÌ¬ quyêÌt laÌ¬m đuÌng như lơÌ¬i chaÌ¬ng đaÌ’ noÌi!

Văn Quy Nguyên không hêÌ¬ bưÌ£c tưÌc cuÌ’ng không câÌ¬n giÌ¬ phaÌ0i vôÌ£i viÌ¬ Bất Thông đaÌ’ biÌ£ chêÌ truÌ£ huyêÌ£t đaÌ£o nên trươÌc sau cuÌ’ng phaÌ0i nuôÌt! Văn Quy Nguyên laÌ£i noÌi:

- ĐaÌ’ hai lâÌ¬n đaÌ£i ca hao tôÌ0n chân nguyên viÌ¬ đêÌ£, đaÌ£i ca phaÌ0i duÌ¬ng vâÌ£t naÌ¬y laÌ¬ hơÌ£p đaÌ£o lyÌ! NaÌ¬o, đaÌ£i ca coÌ¬n chơÌ¬ giÌ¬ nưÌ’a?

CưÌ giăÌ¬ng co như thêÌ, keÌ0 côÌ nheÌt vaÌ¬o ngươÌ¬i không chiÌ£u mơÌ0 miêÌ£ng, đôÌ£t nhiên Văn Quy Nguyên kêu lên:

- Ôi chao! ĐôÌ£c xaÌ¬...!

Bất Thông hôÌt hoaÌ0ng:

- Đâu? ƯÌ£c...!

HaÌ£t Thiên Niên TuyêÌt Liên TưÌ0 lâÌ£p tưÌc chui toÌ£t vaÌ¬o miêÌ£ng Bất Thông ngay khi chaÌ¬ng mơÌ0 miêÌ£ng hoÌ0i!

BiêÌt đaÌ’ biÌ£ Văn Quy Nguyên lưÌ¬a, Bất Thông giâÌ£n dưÌ’!

- Trong chuÌng ta, đêÌ£ laÌ¬ ngươÌ¬i câÌ¬n duÌ¬ng hơn ta, sao đêÌ£...

DoÌ¬ng thanh âm đang tuôn chaÌ0y cuÌ0a Bất Thông phaÌ0i đôÌ£t ngôÌ£t dưÌ¬ng laÌ£i do đaÌ’ biÌ£ Văn Quy Nguyên điêÌ0m vaÌ¬o AÌ huyêÌ£t!

NhiÌ¬n vaÌ¬o măÌt Bất Thông, biêÌt chaÌ¬ng đang phâÌ’n nôÌ£, Văn Quy Nguyên lo âu:

- DuÌ¬ giÌ¬ đaÌ£i ca cuÌ’ng đaÌ’ nuôÌt! Không leÌ’ viÌ¬ chuyêÌ£n naÌ¬y đaÌ£i ca giâÌ£n đêÌ£ maÌ’i sao?

Không thêÌ0 biêÌ0u lôÌ£ băÌ¬ng lơÌ¬i, Bất Thông đương nhiên chiÌ0 coÌ thêÌ0 đêÌ0 lôÌ£ tâm traÌ£ng qua aÌnh măÌt! Nhưng khi nghe Văn Quy Nguyên noÌi như vâÌ£y, aÌnh măÌt cuÌ0a chaÌ¬ng ngay sau đoÌ chơÌ£t diÌ£u đi.

Văn Quy Nguyên thơÌ0 phaÌ¬o nheÌ£ nhoÌ’m:

- ĐêÌ£ biêÌt đaÌ£i ca vâÌ’n cam tâm nhươÌ¬ng cho đêÌ£! Nhưng đây laÌ¬ chuyêÌ£n đaÌ’ rôÌ¬i vaÌ¬ cuÌ’ng laÌ¬ loÌ¬ng thaÌ¬nh cuÌ0a đêÌ£, không leÌ’ đaÌ£i ca cưÌ nhâÌt mưÌ£c chôÌi tưÌ¬? NêÌu đaÌ£i ca toÌ0 dâÌu hiêÌ£u châÌp thuâÌ£n, đêÌ£ seÌ’ giaÌ0i huyêÌ£t cho đaÌ£i ca! VaÌ¬ câÌ¬n nhâÌt laÌ¬ đaÌ£i ca phaÌ0i nghe theo đêÌ£, phaÌ0i lâÌ£p tưÌc toaÌ£ công giuÌp công năng hiêÌ£u duÌ£ng cuÌ0a Thiên Niên TuyêÌt Liên TưÌ0 đươÌ£c phaÌt huy troÌ£n veÌ£n! ĐaÌ£i ca nghiÌ’ sao?

Bất Thông thơÌ0 daÌ¬i vaÌ¬ côÌ yÌ chơÌp măÌt vaÌ¬i lươÌ£t đêÌ0 biêÌ0u thiÌ£ sưÌ£ châÌp thuâÌ£n!

VưÌ¬a đưa tay giaÌ0i huyêÌ£t cho chaÌ¬ng, Văn Quy Nguyên vưÌ¬a noÌi:

- ĐaÌ£i ca đưÌ¬ng mong nghiÌ’ caÌch khôÌng chêÌ đêÌ£! Ngay luÌc naÌ¬y công lưÌ£c cuÌ0a đaÌ£i ca không thêÌ0 so vơÌi đêÌ£, đaÌ£i ca chiÌ0 phiÌ công vô iÌch!

ĐuÌng laÌ¬ Bất Thông đang coÌ yÌ naÌ¬y nhưng chiÌ0 khi Văn Quy Nguyên noÌi chaÌ¬ng mơÌi hiêÌ0u đoÌ laÌ¬ sưÌ£ thâÌ£t!

Do đoÌ ngay khi huyêÌ£t đaÌ£o đươÌ£c giaÌ0i khai, Bất Thông chiÌ0 biêÌt nhiÌ¬n sưÌ’ng Văn Quy Nguyên vơÌi nhưÌ’ng lơÌ¬i lăÌp băÌp:

- Ta... ta... đêÌ£... đêÌ£...

Văn Quy Nguyên phiÌ¬ cươÌ¬i:

- ĐaÌ£i ca đaÌ’ lo cho đêÌ£ nhiêÌ¬u lâÌ¬n rôÌ¬i, lâÌ¬n naÌ¬y mơÌi đêÌn lươÌ£t đêÌ£! NêÌu muôÌn caÌ0m kiÌch, đêÌ£ nghiÌ’, đaÌ£i ca nên toaÌ£ công ngay. CoÌ như thêÌ đuÌ0 laÌ¬m đêÌ£ haÌ¬i loÌ¬ng!

Bất Thông thơÌ0 daÌ¬i vaÌ¬ đaÌ¬nh ngôÌ¬i xuôÌng như Quy Nguyên baÌ0o!

ThâÌ£t bâÌt ngơÌ¬, chaÌ¬ng ngôÌ¬i đuÌng ngay vaÌ¬o cuôÌ£n da dê, khi naÌ’y viÌ¬ chaÌ¬ng không chôÌ£p nên rơi ơÌ0 ngay phiÌa sau chaÌ¬ng!

Đưa tay nhăÌ£t lâÌy chaÌ¬ng mơÌ0 ra xem! ThoaÌ£t xem chaÌ¬ng liêÌ¬n kêu lên:

- LaÌ’o haÌ’y coÌ¬n môÌ£t haÌ£t Thiên Niên TuyêÌt Liên TưÌ0 nưÌ’a! Mau tiÌ¬m xem Nguyên đêÌ£!

Văn Quy Nguyên ngơÌ’ chaÌ¬ng lâÌ£p mưu đêÌ0 lưÌ¬a y nên lăÌc đâÌ¬u:

- Đâu coÌ may măÌn ngâÌ’u nhiên như vâÌ£y, đaÌ£i ca?

BiêÌt roÌ’ yÌ nghiÌ’ cuÌ0a Văn Quy Nguyên, Bất Thông phanh rôÌ£ng cuôÌ£n da dê, quay măÌ£t coÌ tưÌ£ daÌ£ng vêÌ¬ phiÌa Văn Quy Nguyên:

- ĐêÌ£ xem qua khăÌc biêÌt!

CuÌ’ng đoÌ£c lươÌt qua như Bất Thông khi naÌ’y, Văn Quy Nguyên caÌ0 mưÌ¬ng:

- QuaÌ0 nhiên coÌ đêÌn hai haÌ£t! ĐaÌ£i ca mau tiÌ¬m giuÌp đêÌ£ naÌ¬o!

LâÌ£p tưÌc, caÌ0 Bất Thông vaÌ¬ Văn Quy Nguyên cuÌ¬ng hăm hơÌ0 tiÌ¬m khăÌp nơi!

ĐêÌn khi tiÌ¬m thâÌy môÌ£t haÌ£t nưÌ’a, Bất Thông cuÌ’ng phaÌt hiêÌ£n môÌ£t vâÌ£t khaÌc! ChaÌ¬ng goÌ£i Văn Quy Nguyên:

- Ta tiÌ¬m thâÌy rôÌ¬i! CoÌ caÌ0 kinh văn XiÌch Dương chươÌ0ng cuÌ0a laÌ’o nưÌ’a!

Văn Quy Nguyên chiÌ0 đưa tay đoÌn lâÌy haÌ£t TuyêÌt Liên TưÌ0.

Sau khi thaÌ0y vaÌ¬o miêÌ£ng, Văn Quy Nguyên baÌ0o:

- Tâm nguyêÌ£n cuÌ0a laÌ’o chuÌng ta seÌ’ baÌ¬n đêÌn sau. CưÌ toaÌ£ công đaÌ’!

Bây giơÌ¬, khi phâÌ¬n ai cuÌ’ng coÌ, Bất Thông mơÌi thưÌ£c sưÌ£ yên tâm! ChaÌ¬ng lâÌ£p tưÌc toaÌ£ công như Văn Quy Nguyên đaÌ’ băÌt đâÌ¬u.

***

Sau khi xem laÌ£i môÌ£t lâÌ¬n nưÌ’a maÌ0nh da dê, Bất Thông coÌ nghi ngơÌ¬:

- Như laÌ’o XiÌch HoaÌ0 ĐâÌ¬u ĐaÌ¬ lưu tưÌ£, viÌ¬ Tôn Nhất Bình muôÌn chiêÌm đoaÌ£t maÌ0nh da dê naÌ¬y nên nhân luÌc laÌ’o biÌ£ nôÌ£i tôÌ0 gây cho thương thêÌ nghiêm troÌ£ng mơÌi duÌ£ laÌ’o chui vaÌ¬o đây! ĐêÌ£ nghiÌ’ xem, trong maÌ0nh da dê naÌ¬y coÌ giÌ¬ quyÌ? TaÌ£i sao laÌ’o laÌ£i biÌ£ Tôn Nhất Bình dâÌ’n duÌ£ đêÌn nôÌ’i tưÌ£ chui vaÌ¬o nơi coÌ thêÌ0 xem laÌ¬ tưÌ0 điÌ£a naÌ¬y?

Văn Quy Nguyên trâÌ¬m ngâm:

- ĐêÌ£ chiÌ0 nghiÌ’ ra điêÌ0m thưÌ hai. CoÌ leÌ’ laÌ’o cuÌ’ng muôÌn chiêÌm đoaÌ£t di hoÌ£c Thiên Nhất Trang nên mơÌi biÌ£ Tôn Nhất Bình dâÌ’n duÌ£! RâÌt coÌ thêÌ0 Tôn Nhất Bình đaÌ’ noÌi vơÌi laÌ’o tưÌ¬ nơi naÌ¬y seÌ’ tiÌ¬m đươÌ£c lôÌi đôÌ£t nhâÌ£p vaÌ¬o Thiên Nhất Trang! LaÌ’o caÌ0 tin nên mơÌi ra nông nôÌ’i naÌ¬y!

Bất Thông vâÌ’n boăn khoăn:

- VâÌ£y đêÌ£ nghiÌ’ sao? TưÌ¬ nơi naÌ¬y liêÌ£u coÌ thêÌ0 loÌ£t vaÌ¬o Thiên Nhất Trang không? NêÌu coÌ, kêÌ0 như chuÌng ta thoaÌt naÌ£n.

Văn Quy Nguyên lăÌc đâÌ¬u:

- NêÌu đây laÌ¬ kêÌ dâÌ’n duÌ£ cuÌ0a Tôn Nhất Bình thiÌ¬ nhâÌt điÌ£nh điêÌ¬u đoÌ không thêÌ0 coÌ! Nhưng nhơÌ¬ vâÌ£y, laÌ’o XiÌch HoaÌ0 coÌ lưu laÌ£i hai haÌ£t Thiên Niên TuyêÌt Liên TưÌ0 nên cơ may cuÌ0a chuÌng ta coÌ đươÌ£c nhiêÌ¬u hơn!

Bất Thông kinh ngaÌ£c:

- ĐêÌ£ điÌ£nh leo trơÌ0 lên, thoaÌt theo lôÌi đaÌ’ rơi vaÌ¬o?

Văn Quy Nguyên nhiÌ¬n chaÌ¬ng:

- NêÌu không ngaÌ£i đaÌ£i ca caÌnh tay taÌ0 chưa cưÌ0 đôÌ£ng đươÌ£c, đêÌ£ đaÌ’ đêÌ¬ xuâÌt yÌ naÌ¬y tưÌ¬ trươÌc rôÌ¬i!

Bất Thông thơÌ0 daÌ¬i:

- Ta chiÌ0 ngaÌ£i caÌch đoÌ không thưÌ£c hiêÌ£n đươÌ£c! TrưÌ¬ phi đêÌ£ hoăÌ£c ta phaÌ0i luyêÌ£n XiÌch Dương chươÌ0ng.

- LuyêÌ£n ư? ĐêÌ0 laÌ¬m giÌ¬?

ChaÌ¬ng phiÌ¬ cươÌ¬i:

- ĐaÌ’ duÌ¬ng hai haÌ£t Thiên Niên TuyêÌt Liên TưÌ0 cuÌ0a laÌ’o XiÌch HoaÌ0 đương nhiên đêÌ£ phaÌ0i luyêÌ£n đêÌ0 sau naÌ¬y giêÌt Tôn Nhất Bình như di nguyêÌ£n cuÌ0a laÌ’o!

- GiêÌt Tôn Nhất Bình đương nhiên đêÌ£ phaÌ0i giêÌt! Đâu câÌ¬n coÌ di nguyêÌ£n cuÌ0a laÌ’o hay phaÌ0i luyêÌ£n XiÌch Dương chươÌ0ng?

ChaÌ¬ng nghiêm gioÌ£ng:

- NêÌu laÌ¬ vâÌ£y, ta nghiÌ’, haÌ’y coÌ¬n môÌ£t nguyên do nưÌ’a khiêÌn đêÌ£ phaÌ0i luyêÌ£n!

ChaÌ¬ng noÌi cho Văn Quy Nguyên nghe vêÌ¬ maÌ£ch nươÌc ngâÌ¬m, sau đoÌ giaÌ0i thiÌch:

- NêÌu đaÌ’ coÌ công phu naÌ¬y, sưÌc noÌng cuÌ0a noÌ tuy không thêÌ0 laÌ¬m khô kiêÌ£t doÌ¬ng nươÌc nhưng chiÌ iÌt cuÌ’ng giuÌp đêÌ£ coÌ thêÌ0 bâÌu chăÌ£t tay maÌ¬ không biÌ£ trơn trươÌ£t! ĐêÌ£ muôÌn thoaÌt không thêÌ0 không luyêÌ£n XiÌch Dương chươÌ0ng.

NgâÌ’m nghiÌ’ môÌ£t luÌc, Văn Quy Nguyên baÌ0o:

- XiÌch HoaÌ0 ĐâÌ¬u ĐaÌ¬ laÌ¬ môÌ£t aÌc ma, đêÌ£ tưÌ0 cuÌ0a laÌ’o Tôn Nhất Bình cuÌ’ng tâm điÌ£a đôÌ£c aÌc, đêÌ£ thưÌ£c sưÌ£ không muôÌn luyêÌ£n công phu cuÌ0a keÌ0 aÌc!

Bất Thông miÌ0m cươÌ¬i:

- ChiÌ0 coÌ ngươÌ¬i aÌc, không coÌ công phu aÌc. ĐêÌ£ đưÌ¬ng nên coÌ điÌ£nh kiêÌn như vâÌ£y!

- Sao đaÌ£i ca không luyêÌ£n?

- Ta hiêÌ£n giơÌ¬ chiÌ0 coÌ môÌ£t tay coÌ thêÌ0 cưÌ đôÌ£ng, coÌ muôÌn luyêÌ£n cuÌ’ng đâu thêÌ0 giuÌp đưa đêÌ£ ta?

Văn Quy Nguyên chơÌ£t baÌ0o:

- ĐêÌ£ seÌ’ luyêÌ£n nêÌu coÌ đaÌ£i ca cuÌ¬ng luyêÌ£n! Như vâÌ£y khi leo trơÌ0 ra đaÌ£i ca cuÌ’ng giuÌp đêÌ£ không iÌt!

Bất Thông lăÌc đâÌ¬u:

- Thôi đươÌ£c rôÌ¬i, ta chiêÌ¬u đêÌ£! RôÌt cuôÌ£c, yÌ đêÌ£ cuÌ’ng laÌ¬ muôÌn ta luyêÌ£n thôi!

NôÌ£i lưÌ£c cuÌ0a hoÌ£ đaÌ’ tăng tiêÌn, viêÌ£c luyêÌ£n XiÌch Dương chươÌ0ng môÌ£t khi đaÌ’ coÌ kinh văn ngay bên caÌ£nh hoaÌ ra laÌ£i dêÌ’ daÌ¬ng.

Bất Thông vưÌ¬a câÌt cuôÌ£n da dê vaÌ¬o ngươÌ¬i vưÌ¬a baÌ0o Quy Nguyên:

- Đây laÌ¬ băÌ¬ng chưÌng tôÌt nhâÌt giuÌp ta lôÌ£t boÌ0 danh hiêÌ£u VoÌ’ Lâm NhâÌt HiêÌ£p cuÌ0a Tôn Nhất Bình. Ta seÌ’ cho laÌ’o môÌ£t phen beÌ’ măÌ£t!

Sau đoÌ, khi đang loay hoay tiÌ¬m lôÌi leo lên, trong luÌc vô tiÌ¬nh Bất Thông vôÌ’ maÌ£nh vaÌ¬o môÌ£t vaÌch đaÌ.

Boong...!

Nghe thanh âm naÌ¬y, caÌ0 Quy Nguyên lâÌ’n Bất Thông cuÌ¬ng sưÌ0ng sôÌt:

- PhiÌa trong rôÌ’ng?

NhơÌ laÌ£i sưÌ£ viêÌ£c đaÌ’ xaÌ0y ra ơÌ0 Tu La Mật Thất, Bất Thông hơÌn hơÌ0:

- BiêÌt đâu tưÌ¬ chôÌ’ naÌ¬y chuÌng ta seÌ’ loÌ£t vaÌ¬o Văn gia MâÌ£t ThâÌt như đaÌ’ xaÌ0y ra ơÌ0 Tu La Viện?

VơÌi săÌc măÌ£t trâÌ¬m troÌ£ng, Quy Nguyên baÌ0o Bất Thông:

- DuÌ¬ chưa biêÌt laÌ¬ thêÌ naÌ¬o, đaÌ£i ca haÌ’y giuÌp đêÌ£ phaÌ huyÌ0 vaÌch đaÌ!

Bất Thông gâÌ£t đâÌ¬u. ChaÌ¬ng duÌ¬ng hưÌ’u thuÌ0 vâÌ£n duÌ£ng XiÌch Dương chươÌ0ng!

ĐêÌn luÌc đoÌ, Quy Nguyên cuÌ’ng chuâÌ0n biÌ£ xong, y heÌt:

- ĐaÌnh!

Bất Thông lâÌ£p tưÌc nhaÌ0 kiÌ¬nh.

ÂÌ¬...m...

RaÌ¬o... RaÌ¬o...

Không châÌ£m, caÌ0 hai lao voÌ£t qua...

27. Trong Thiên Nhất Trang Có Ngục Thất-kế Cứu Người Phát Hiện Hấp Nguyên

Nhìn nơi vừa đặt chân vào Bất Thông ngơ ngác:
- Cảnh quang nơi này sao có vẻ giống một thiên lao để giam người? Thiên Nhất Trang có chỗ nào tương tự không?

Văn Quy Nguyên lắc đầu:

- Theo đệ biết, ở Thiên Nhất Trang không hề có nơi nào giống nơi này!

Bất Thông thất sắc:

- Hay ta chui đúng vào chỗ của bọn hắc y nhân? Gặp lại lão Môn chủ chúng ta nguy mất!

Văn Quy Nguyên cũng lo ngại không kém:

- Đại ca định lẽ nào? Cứ thế này đi tiếp hay quay lại tìm lối khác?

Sau một lúc ngẫm nghĩ, chàng đáp:

- Có quay lại cũng chưa hẳn tìm được lối thoát thân! Từ nãy giờ vẫn không nghe động tĩnh gì, nếu chúng ta đi thật thận trọng có lẽ sẽ không sao!

Nơi cả hai đang đứng vốn là một lòng thạch động lạnh lẽo. Và vì có nhiều dấu máu đã khô, lại có nhiều chỗ bị đuốc cắm lâu ngày nên bị ám khói, với cảnh quang như vậy Bất Thông mới kêu là giống nơi đã từng giam giữ người!

Nhưng khi đã minh định là từ nãy giờ vẫn không có động tĩnh gì, vì nếu ở đây có người thì tiếng động lúc phá vỡ vách đá khi nãy nhất định phải có tiếng người huyên náo và chạy đến cả hai liền thận trọng bước đi!

Theo dấu viết của những chỗ cắm đuốc, lần lượt họ vượt qua nhiều thạch động liên hoàn!

Đang đi, ở phía trước họ bỗng có tiếng động lạ vang lên.

Cạch... Cạch...

Biết đó là tiếng cơ quan phát động do đã từng nghe ở Tu La Viện, Bất Thông vội chạy trở lại phía sau, miệng hô hoán:

- Lui mau!

Nhưng chàng đã chậm.

Bung!

Một tấm thiết phiến to lớn đã từ trên rơi xuống ngăn kín lối đi!

Đã vậy, ở phía trước lại có tiếng Văn Quy Nguyên kêu thất thanh:

- Chúng ta bị giam rồi, đại ca!

Bất Thông quay nhìn về phía trước, một hàng những song sắt vừa to vừa dài đã tạo thành một tấm chắn, ngăn cản không thể cho họ đi qua!

Chàng chạy đến định lay hàng chấn song thì có tiếng cười vang lên:

- Ha... ha... ha...

Nghe thanh âm của tiếng cười, Văn Quy Nguyên kinh hãi:

- Tôn Nhất Bình? Không lẽ đây chính là một phần của Thiên Nhất Trang?

Lập tức, Tôn Nhất Bình xuất hiện ngay bên ngoài hàng song sắt to lớn. Ánh mắt giễu cợt của lão hết nhìn Văn Quy Nguyên lại chuyển sang Bất Thông:

- Làm khách bổn trang đã một lần bọn ngươi không muốn, sao bỗng dưng hôm nay hai ngươi lại tự nguyện làm tù nhân?

Văn Quy Nguyên càng thêm kinh hãi:

- Tôn Nhất Bình! Từ lúc nào bổn trang có thêm chỗ giam người? Phải chăng là do lão tự kiến tạo?

Tôn Nhất Bình trề môi:

- Điều đó chứng tỏ ngươi hoàn toàn không xứng là Trang chủ bổn trang! Ta khuyên ngươi, đã không còn là Trang chủ, từ nay ngươi hãy bỏ hai chữ bổn trang đi thì hơn!

Văn Quy Nguyên phẫn nộ:

- Thiên Nhất Trang là của Văn gia, lão không có tư cách nói, với ta là như vậy!

Lão bật rít:

- Có tư cách hay không, cứ tình hình trước mắt đã rõ! Ngươi bảo ngươi là trang chủ, ngươi hãy tự thoát ra cho ta xem nào! Hừ! Nếu không thoát được, chính ngươi mới không có tư cách nói lên những lời như vậy! Trừ phi, ha... ha...

Đột nhiên lão đổi giọng và cười một tràn dài hàm nhiều ẩn ý! Bất Thông mơ hồ biết lão muốn gì nên bất ngờ chàng xen vào:

- Trừ phi như thế nào? Phải chăng lão đang muốn đệ đệ ta điểm chỉ cho lão cách thức khai mở trọng địa Văn gia?

Lão ngưng cười, nhìn sững Bất Thông:

- Ngươi vừa gọi Văn Quy Nguyên là đệ đệ ngươi?

Bất Thông hấp háy mắt nhìn lão:

- Ủa, lão chưa biết sao vậy lão hiểu thế nào về việc Quy Nguyên gọi ta là đại ca? Và lão tin hay không nếu ta bảo ta biết cách khai mở trọng địa, điều mà chính Văn Quy Nguyên cũng không biết?

Đột nhiên nghe Bất Thông nói như thế, Văn Quy Nguyên lập tức hiểu Bất Thông muốn đưa sự việc đi đến đâu! Quy Nguyên hốt hoảng nhìn Bất Thông:

- Sao đại ca...

Chàng xua tay ngăn lại:

- Ta vừa nhớ lại, lúc sinh thời gia mẫu có những lời nói mà khi đó ta còn nhỏ nên cứ nghĩ đó là những lời gia mẫu đã nói ra trong lúc thần trí không còn sáng suốt! Giờ nghĩ lại, ta mới biết, ắt phải có liên quan đến trọng địa Văn gia!

Một kết quả ngoài sự mong muốn của Bất Thông chợt xuất hiện! Tôn Nhất Bình đột nhiên kêu lên:

- Nói vậy, ngươi là cốt nhục của Quỳnh muội?

Giật bắn thân mình, Bất Thông cố hết sức để kiềm chế:

- Sao lão gọi gia mẫu như vậy?

Không đáp lời, Tôn Nhất Bình bỗng ngửa mặt cười dài và là tràng cười thoạt đầu thì bi ai thống khổ sau chuyển dần sang trạng thái hằn học đầy đắc ý.

- Ha... ha...

Nghe lão cười tuy không thể đoán ra nguyên uỷ nhưng Bất Thông lập tức nhân cơ hộ đó nói nhỏ vào tay Văn Quy Nguyên:

- Cứ để lão nói và cứ để mặc ta lo liệu! Chúng ta rồi sẽ thoát!

Cử chỉ của chàng đương nhiên phải bị Tôn Nhất Bình nhìn thấy! Và lão ngay khi ngưng cười liền nhếch môi khinh bạc:

- Nếu ngươi đích thực ở họ Văn, đã lâm cảnh ngộ này ngươi đừng mong giở thủ đoạn qua măt ta! Nói đi, mẫu thân ngươi là người họ Triệu?

Chàng chầm chậm hít một hơi dài:

- Không sai! Triệu Phi Quỳnh chính là tính danh của gia mẫu! Lão dám gọi gia mẫu như vừa rồi, điều đó phải giải thích như thế nào đây?

Lão đăm đăm nhìn chàng:

- Quả nhiên giống, giống lắm! Tại sao trước kia ta không sớm nhận ra? Thảo nào Văn Quy Nguyên không biết cách thức khai mở cơ quan, hoá ra chính ngươi là kẻ đã được phụ thân ngươi chọn! Ha... ha...! Như vậy càng tốt, ngươi tự dẫn xác đến nạp mạng là tốt! Ha... ha...

Bất Thông điềm nhiên toạ thi nhìn lão cười! Chờ lão cười xong chàng gật gù nhìn lão!

- Lão xem là tốt thì ta cũng xem là tốt! Thiên Nhất Trang thuốc về Văn gia, do ta hoặc Quy Nguyên đệ chấp chưởng, điều này là sự thật!

Bất giác lão gầm lên:

- Ngươi đừng vọng tưởng! Nếu phụ thân ngươi đã đoạt mất Quỳnh muội của ta thì đây là cơ hội để ta báo thù! Ta phải đoạt Thiên Nhất Trang! Bọn ngươi sẽ phải chết! Văn gia chỉ truyền đến bọn ngươi là hết!

Chàng nheo mắt lại, cố ý trêu lão:

- Lão dùng hai chữ đoạt thật khó nghe! Gia mẫu đâu phải không biết lão là hạng người như thế nào? Vì biết, gia mẫu mới khước từ lão! Lão không đáng được gia mẫu xem trọng! Chính lão là người đã quá vọng tưởng!

Lão càng gầm lớn hơn:

- Câm! Nếu bỗng dưng không có phụ thân ngươi xuất hiện, Quỳnh muội đã thuộc về ta! Hận này, ha... ha..., cho dù ta đã làm phụ thân ngươi điêu đứng, khiến y không thể cùng Quỳnh muội thành thân nhưng đến lượt ngươi, ngươi phải thay phụ thân ngươi trả lại những gì phụ thân ngươi đã nợ! Ha... ha...

Vỡ lẽ, Văn Quy Nguyên bất giác rít lên căm phẫn:

- Lão chính là hung thủ sát hại gia phụ?

Lão ngưng cười, hậm hực nhìn Văn Quy Nguyên:

- Đó là điều ta hằng mong muốn! Rất tiếc, đã có người thay ta thực hiện điều này! Ngươi có muốn biết kẻ đó là ai không? Có muốn không?

Bất Thông lập tức xen vào:

- Lão định dối ai vậy? Nếu lão đã biết, ta tin chắc trước kia lão phải ngăn lại để giành phần việc đó cho lão! Lão tưởng ta không biết lão định lừa bọn ta để bọn ta tự để lộ cách thức khai mở trọng địa Văn gia đúng như ý đồ của lão sao? Lão đã quá xem thường bọn ta rồi! Hừ!

Lão nhìn chàng và gật gù:

- Rồi bọn ngươi cũng phải nói! Đã rơi vào tay ta, bọn ngươi không nói không được! Ta có cách buộc ngươi phải nói! Ha... ha...

Đang cười, lão đột nhiên bỏ đi. Điều này làm cho Bất Thông hoang mang.

Chợt có tiếng Quy Nguyên hỏi nhỏ:

- Đại ca có tin lời lão không?

Chàng gật đầu:

- Có lẽ lão nói đúng! Và ta tin rằng kẻ giết phụ thân không phải lão!

- Tại sao?

- Vì nếu là lão, gia mẫu ta phải biết! Nhưng gia mẫu cho đến lúc chết vẫn không một lời đề cập đến tính danh kẻ thù, ta đoán, phụ thân ta do kẻ khác và kẻ đó đã dùng thủ đoạn ám muội để giết phụ thân! Không phải lão!

Văn Quy Nguyên trầm tư:

- Đại ca định làm gì? Nhất định lão sẽ không tin những gì đại ca vừa nói về việc khai mở trọng địa!

Chàng cười nhẹ:

- Ta có cách làm cho lão tin! Và khi lão đã tin, tự ta sẽ có chác chạy thoát! Phần đệ, ta giao vật này cho đệ!

Thấy chàng đột nhiên trao cho cuộn da dê, Văn Quy Nguyên kinh ngạc:

- Để làm gì?

Chàng thầm thì vào tai Quy Nguyên:

- Dùng nó làm áp lực để...

Bất ngờ, Tôn Nhất Bình đã quay lại:

- Vật gì ngươi đang cầm trên tay?

Bất Thông giật mình thầm nghĩ:

"Sao lão lại quay lại? Sao ta không kịp phát hiện lão? Hay quanh đây hãy còn nhiều cơ quan ám tàng? Lão nhờ cơ quan nên tha hồ ẩn hiện"

- Ngươi không nghe ta hỏi sao? Nếu ngươi cố tình chậm trễ, đừng trách ta phải nặng tay với sư phụ ngươi!

Nghe nói đến sư phụ, Bất Thông vụt căng mắt nhìn vào một người không ra hình người đang được hai tên thuộc hạ của Tôn Nhất Bình dìu đến từ xa!

Xoay chuyển ý nghĩ thật nhanh, Bất Thông lập tức đưa cuộn da dê về phía lão! Khi cảm thấy lão đã nhận ra, chàng thu lại và cười lạnh:

- Ngoài mảnh da dê này ta còn tìm thấy kinh văn để luyện Xích Dương chưởng! Lão nghĩ sao?

Sắc mặt của Tôn Nhất Bình vụt đanh lại:

- Ngươi tìm thấy vật đó ở đâu?

Chàng lắc đầu:

- Lão nghĩ ta sẽ nói cho lão biết sao?

Gương mặt của lão bỗng giãn ra:

- Ta làm sao tin đó là vật ta cần tìm? Ngươi muốn giữ nó, tuỳ ngươi! Cũng như sinh mạng của Bạch lão đầu, ta định đoạt thế nào là tuỳ ở ta!

Lão doạ chàng? Chàng đã từng biết Tôn Nhất Bình là hạng giảo hoạt như thế nào, nên chàng ung dung hỏi lão:

- Xích Dương chưởng là công phu cũng không khó luyện. Lão có cần ta phô diễn cho lão xem không?

Dứt lời, chàng quay sang Quy Nguyên:

- Nguyên đệ!

Hiểu ý, Văn Quy Nguyên lập tức vận công vào song thủ, theo thứ tự khẩu quyết kinh văn Xích Dương chưởng!

Lúc nhìn thấy song thủ của Văn Quy Nguyên chợt chuyển sang màu đỏ, một lần nữa sắc mặt của lão lại thay đổi! Lão đanh giọng rít lên:

- Mau giao cuộn da dê đó cho ta!

Bất Thông cũng đanh giọng:

- Chỉ khi lão buông tha người, ta mới giao cho lão!

Tôn Nhất Bình trầm giọng:

- Ngươi muốn ám chỉ Bạch lão đầu?

Chàng gật đầu:

- Đương nhiên!

Tôn Nhất Bình lập tức quay người lại phía sau:

- Hãy đưa lão ra ngoài trang!

Bất Thông ngăn lại:

- Chậm đã! Làm sao ta biết lão có thật sự buông tha hay không?

Đúng lúc đó, người không có hình dạng của người chợt khàn lên tiếng:

- Ngươi đừng tin y! ta...

Tôn Nhất Bình thật nhanh lao đến và điểm vào á huyệt của người đó!

Nhưng thái độ muốn che lấp của lão vẫn bị Bất Thông phát hiện. Chàng gầm lên:

- Bạch lão nhân gia! Phải chăng công phu của lão trượng đã bị Tôn lão tặc phế bỏ?

Điều mà Tôn Nhất Bình đã không lường trước liền xảy đến! Người kia tuy không thể lên tiếng được nữa nhưng để thừa nhận thì lại quá thừa!

Bất Thông phẫn nộ:

- Tôn Nhất Bình! Lão độc ác hơn loài cầm thú! Mảnh da dê này lão cứ xem như không hề có!

Nhìn thấy chàng đang từ từ bóp chặt cuộn da dê, Tôn Nhất Bình kinh hoảng:

- Ngươi...

Và lão kịp dừng lời, sau đó lại đổi giọng:

- Không sai! Võ công của lão đã bị ta phế bỏ. Nhưng không lẽ vì thế ngươi không muốn cứu lão? Ta nghĩ, dùng sinh mạng lão đổi lấy cuộn da dê hoàn toàn vô dụng đối với ngươi, điều đó có gì không xứng?

Lời lão nói không sai! Và tuy nhờ điều này chàng biết trong cuộn da dê phải có điều gì đó rất bí ẩn nhưng như lão nói, do chàng không thể biết nên kể như vô dụng!

Chàng nhìn lão:

- Nhưng ta vẫn không tin lão chịu tha người!

Lão cười lạnh:

- Được! Ta có cách buộc ngươi phải tin ta!

Trước khi chàng hỏi cách đó là cách gì, lão đột nhiên bảo Văn Quy Nguyên:

- Ngươi hãy lui về phía sau! Đứng gần tấm thiết luyện kia!

Kinh nghi, chàng vụt hỏi:

- Để làm gì? Lão dùng thủ đoạn đối với ta thì không xong đâu!

Lão nhún vai:

- Đó là cách duy nhất để tiến hành cuộc trao đổi giữa ta và ngươi! Ngươi không chấp thuận ta cũng đành chịu!

Chàng nhíu mày vẻ suy nghĩ:

- Lão hãy nói rõ xem!

Lão gật đầu:

Được! Đó là ta muốn thả ngươi ra, trong khi ta vẫn giữ Bạch lão đầu và Quy Nguyên! Và sau đây một canh giờ, ta và ngươi sẽ gặp lại nhau ngay bên ngoài trang để cùng tiến hành trao đổi! Muốn giữ Quy Nguyên lại, ta cần phải làm như thế để phát động cơ quan tách hai ngươi ra!

Đưa mắt nhìn trần động, chàng hỏi:

- Vẫn còn một hàng chấn song nữa sẽ rơi xuống sau khi lão phát động cơ quan?

Lão vừa gật đầu chàng liền mỉm cười:

- Ta tự nguyện ở lại...

Quy Nguyên thất kinh:

- Đại ca...

Chàng xua tay:

- Đệ chớ quá ngây thơ! Lão để tao đi là lão đã có sẵn ý đồ! Và khi ta bị trận đồ ngay bên ngoại vây hãm làm cho hôn mê, chúng ta kể như bị mất trắng! Do vậy, chỉ có đệ đi là hay nhất!

Văn Quy Nguyên tuy hiểu những gì Bất Thông vừa giải thích nhưng mặt vẫn lộ vẻ băn khoăn:

- Nhưng để đại ca lưu lại...

Chàng háy mắt với Quy Nguyên:

- Đệ đừng quên chỉ có ta là người duy nhất biết khai mở cơ quan đi vào Văn Gia Mật Thất! Lão sẽ không dám hại ta!

Chợt nhớ những gì Bất Thông đã nói trước, Quy Nguyên miễn cưỡng bảo:

- Đại ca nhớ bảo trọng!

Chàng gật đầu vừa giao cuộn da dê cho Quy Nguyên vừa căn dặn:

- Nếu có bất kỳ dấu hiệu nào chứng tỏ lão sắp giở trò, bằng Xách Dương chưởng, đệ lập tức huỷ ngay vật này!

Trong lúc nghe Bất Thông căn dặn, Quy Nguyên chợt phát hiện sắc mặt của Tôn Nhất Bình có phần thay đổi, nhất là lúc lão nghe đến ba chữ Xích Dương chưởng!

Ghi nhận điều này, Quy Nguyên có phần thản nhiên lúc nhìn Bất Thông tự dịch lùi về phía sau, đúng như lời Tôn Nhất Bình khi nãy đã nói!

Cạch...

Ầm!

Một hàng chấn song từ bên trên liền rơi xuống ngăn cách Bất Thông và Quy Nguyên!

Tiếp đó, cả hai nghe Tôn Nhất Bình bảo:

- Ta sẽ đưa Bạch lão đầu ra ngoài trước! Nửa canh giờ sau sẽ có người phát động cơ quan thả Quy Nguyên ra! Hừ!

Lão quay lại chộp vào lão ăn mày Bạch Kiếm Nhật vào tay và lập tức động thân bỏ đi!

Hai tên thuộc hạ của lão cũng định bỏ đi thì nghe Văn Quy Nguyên gọi:

- Hà Tam, Đinh Thủ! Hai người đã quên Thiên Nhất Trang từng bảo bọc cưu mang hai người nhất tâm phản bộ ư?

Hai gã nọ quỳ sụp xuống:

- Mong Trang chủ lượng xét! Mẫu thân và thê tử của chúng thuộc hạ đã bị lão bắt giữ. Chúng thuộc hạ thật sự không dám trái lệnh lão!

- Đệ đừng trách bọn chúng! Lão vốn giảo hoạt, ta đã đoán trước thủ đoạn này của lão!

Văn Quy Nguyên thở dài:

- Được rồi! Bọn ngươi đi đi! Ha...

Còn đang thở dài, Văn Quy Nguyên bỗng bước đến cạnh hàng chấn song đang ngăn cản giữa y và Bất Thông:

- Đại ca nghĩ thế nào? Đệ nhìn thấy sắc mặt của lão đã thay đổi khi nghe đại ca bảo đệ phải dùng Xích Dương chưởng để huỷ bỏ vật này!

Bất Thông kinh ngạc:

- Có như thế ư?

Trong khi Văn Quy Nguyên gật đầu thừa nhận thì bỗng dưng Bất Thông đưa tay qua song sắt và chộp lại cuộn da dê!

Biết Bất Thông là người tâm cơ mẫn tiệp, Quy Nguyên cứ để Bất Thông chộp lấy!

Và Quy Nguyên kinh nghi khi nhìn thấy Bất Thông dùng một tay mở rộng cuộn da dê, sau đó đặt ngửa trên lòng bàn tay!

Quy Nguyên chỉ hiểu khi nghe Bất Thông bảo:

- Ta sẽ đưa chân nguyên Xích Dương chưởng dồn vào mành ra dê, đệ hãy nhìn vào cho ta biết có gì thay đổi không!

Bảo nhìn, Quy Nguyên hiểu là y phải cố nhìn từ phía dưới lên vì nhìn từ trên nhìn xuống đã có Bất Thông vừa vận công vừa nhìn rồi!

Khi bàn tay hữu của Bất Thông bắt đầu rực đỏ thì mảnh da dê cũng bắt đầu chuyển màu!

Trong lúc đó ở mặt trên những hàng chữ do Xích Hoả Đầu Đà lưu lại tự dần dần biến mất thì ở mặt dưới, Quy Nguyên kêu khẽ:

- Có kinh văn? Như là Hấp... Đại Pháp!

Bất Thông thoáng chấn động:

- Phải chăng là Hấp Nguyên Đại Pháp? Ta từng nghe Bạch bang chủ đề cập đến công phu tà môn này!

Quy Nguyên lắc đầu:

- Có lẽ là chữ Nguyên! Chỉ tiếc nó đã bị bàn tay đại ca che khuất!

Bất Thông thu kình về:

- Thôi! Không cần xem nữa! Ta đã biết tại sao Tôn Nhất Bình cứ khăng khăng muốn đoạt lại mảnh da dê này! Đây là công phu bàng môn tà đạo, lão muốn luyện cứ để lão luyện! Đệ giữ lấy và đừng quên những gì ta đã dặn!

Quy Nguyên vừa cuộn lại mảnh da dê vừa khẽ hỏi:

- Đại ca thật sự biết cách khai mở mật thất?

Chàng chỉ vừa lắc đầu thì.

Cạch... Soạt!

Thấy hàng chấn song ở phía sau Quy Nguyên đã được kéo lên trên, chàng giục giã:

- Đệ đi đi! Chúng ta rồi sẽ gặp lại!

Quy Nguyên khi đã hiểu Bất Thông cố ý lừa dối Tôn Nhất Bình về việc khai mở mật thất, y lo ngại:

- Đệ sẽ quay lại giải cứu đại ca!

Chàng trầm giọng:

- Không được, và cũng không cần! Điều cần nhất là đệ phải liên thủ với các phái, cùng phải phối hợp với Thanh Hải Cung! Muốn đối phó với bọn ác nhân, kể cả lão Môn chủ thần bí, không có sẽ liên thủ không xong! Đi đi! Đừng để quá muộn, kẻo Tôn Nhất Bình sinh nghi!

Hiểu rõ sự nghiêm trọng, Quy Nguyên vội gật đầu và còn nói thêm:

- Đệ sẽ gặp gia mẫu, giải thích rõ mọi ngộ nhận! Đại ca nhớ bảo trọng! Đệ đi đây!

Vút!

28. Phát Hiện Đồ Hình Vào Mật Thất-bí Ẩn Văn Gia Đang Hé Lộ

Chờ đợi đã hơn một canh giờ nhưng không thấy Tôn Nhất Bình quay lại, Bất Thông đứng ngồi không yên vì khó thể biết tình trạng của Quy Nguyên lúc này như thế nào!
Vì nếu việc trao đổi được tiếnh hành suôn sẻ, lão Tôn Nhất Bình sẽ vì quan tâm đến sở học Văn gia chắc chắn phải quay lại để uy hiếp chàng.

Cũng vậy, giả như Quy Nguyên kém trí, không những không cứu được Bạch bang chủ mà còn bị Tôn Nhất Bình dùng thủ đoạn bắt giữ trở lại, lão cũng phải đưa Quy Nguyên vào đây để tiếp tục giam giữ mới đúng. Sao cho đến giờ vẫn không thấy Tôn Nhất Bình quay lại?

Đang lo lắng là vậy, bất chợt chàng nghe có nhiều tiếng chạm kình văng vẳng đưa đến.

Ầm! Ầm!

Quá đỗi kinh nghi, Bất Thông càng không thể biết là ai dám tấn công vào tận Tôn Nhất Bình này, không lẽ chỉ mới đó Văn Quy Nguyên đã kịp gặp người bốn phải: Hoa Sơn, Thiếu Lâm, Võ Đang, Nga My và cùng họ tiến hành việc giải cứu chàng!

Đang bán tính bán nghi, Bất Thông chợt nghe.

Cach... Soạt!

Hàng chấn song giam giữ chàng bỗng được kéo lên!

Chưa biết rõ là ai phát động cơ quan, Bất Thông bỗng nghe có tiếng người hối thúc:

- Ngươi chưa chạy nữa sao?

Nghe tiếng nữ nhân, chàng kinh ngạc:

- Thạch Bích Vân?

Vút!

Thạch Bích Vân lập tức xuất hiện nhưng với sắc mặt thật khẩn trương:

- Thần Bí môn đang tấn công Thiên Nhất Trang! Nếu ngươi không chạy ngay bây giờ, việc ta đền ân cứu mạng của ngươi độ nào kể như vô nghĩa!

Chàng vội lao ra và chạy theo sự hướng dẫn của Thạch Bích Vân!

Vút!

Chàng lo lắng hỏi:

- Còn Quy Nguyên thì sao?

Thạch Bích Vân lắc đầu:

- Y và Tôn Nhất Bình vẫn chưa quay lại, ta nghĩ có lẽ họ cũng chưa biết điều gì đang xảy ra cho Thiên Nhất Trang!

- Sao thế được? Thần Bí môn là môn phái nào? Đã xâm nhập vào đây không lẽ họ không biết?

Thạch Bích Vân lườm mắt nhìn chàng:

- Ngươi còn không biết Thần Bí môn ư? Sao ta nghe họ nói họ biết ngươi và còn nghi ngờ ngươi đang ở trong Thiên Nhất Trang?

Vẫn thấy chàng tỏ ra ngơ ngác, Thạch Bích Vân bảo:

- Chính bọn hắc y đã từng dùng công phu của Ma Trung Tử...

Chàng tỉnh ngộ:

- Là họ? Họ tự xưng là Thần Bí môn? Có phải họ đột ngột xuất hiện từ giữa rừng và xông luôn vào đây nên Tôn Nhất Bình không thể biết?

Thạch Bích Vân kinh nghi:

- Sao ngươi tỏ tường điều này?

Chàng không đáp, chải hỏi tiếp:

- Còn lệnh tôn và hai phái Côn Luân, Điểm Thương đâu? Chạy cả ư?

Thạch Bích Vân làm gì không hiểu hàm ý mỉa mai trong cậu nói của chàng! Nàng sa sầm nét mặt:

- Ngay từ đầu ta vì nghi ngờ lòng dạ Tôn Nhất Bình nên có khuyên ngăn gia phụ! Trong này có rất nhiều ẩn tình, ngươi chưa biết thì đừng vội võ đoán, có những lời hàm ý chê bai gia phụ!

Chàng cười lạt:

- Ẩn tình gì nếu không phải lệnh tôn từ trước đã có dã tâm!

Thạch Bích Vân dừng lại và có gương mặt lạnh như băng:

- Việc đáp trả ân cứu mạng của ngươi trước kia đến đây kể như xong! Cáo biệt!

Nàng chưa kịp bỏ đi thì bất ngờ có tiếng quát:

- Đến lúc này thì tiện tỳ ngươi còn muốn bỏ đi nữa ư? Đâu dễ như vậy chứ? Ha... ha...

Vút! Vút!

Có nhiều hắc y nhân xuất hiện trong đó Bất Thông nhìn ra nhân dạng của hai người:

- Điền Quy Nông? Phản đồ Hoa Sơn phái! Và bên cạnh ngươi phải chăng là lệnh tôn, cũng là một phản đồ như ngươi?

Bị chàng ám chỉ như vậy, ngươi bị ám chỉ vụt lên tiếng:

- Sao ngươi dám nói bổn họ pháp là phản đồ?

Chàng cười dài vì chánh lão đã tự để lộ hình tích:

- Điền Trung! Lão đã quên ta đã từng nhìn thấy lão và Văn Quy Nguyên đứng đối thoại dưới gốc đại thụ ở Tu La Viện ư? Hay lão còn tính danh khác ngoài hai chữ Điền Trung đầy phản trắc!

Soạt!

Điền Trung tự lột bỏ giả diện, để lộ ra hính gương mặt của người mà chàng đã từng thấy ở Tu La Viện:

- Ngươi đã cho Văn Quy Nguyên biết?

Chàng không đáp! Thay vào đó chàng ỡm ờ nhìn người mà chàng vừa bảo là Điền Quy Nông:

- Hổ phụ sanh hổ tử, lệnh tôn còn dám chường mặt thật, không lẽ ngươi không dám?

Điền Quy Nông, thanh âm của Điền Quy Nông vang lên thật cao ngạo:

- Có gì mà không dám một khi tiểu tử ngươi đang là thú nằm trong bẫy rập? Xem đây!

Không sớm cũng không muộn, Bất Thông chờ đúng lúc này, khi động tác giật bỏ vuông lụa trùm đầu của Điền Quy Nông đang làm nhiều người phân tâm, chàng xuất kỳ bất ý lao đến lão Điền Trung:

- Nạp mạng!

Vù... Vù...

Quá bất ngờ, Điền Trung ngay sau đó càng thêm bất ngờ vì phát hiện chưởng lực của Bất Thông là một luồng chưởng mang theo luồng nhiệt khí và nó xuất phát từ một tâm chưởng đỏ rực như chu sa, không thể ngờ là do một người như Bất Thông thực hiện!

Lão kêu lên:

- Xích Dương chưởng?

Thì...

Ầm!

Y phuc của lão liền phát hoả, vừa tạo nỗi kinh hoàng cho chính lão vừa gây hỗn loạn toàn trường!

Bất Thông lập tức vận dụng Thái Cực Huyền Ảo Bộ và hối hả hô loạn:

- Thạch cô nương, chạy?

Nào ngờ, có tiếng Điền Quy Nông hạ lênh:

- Tung Mê Hồn Vụ! Nhanh!

Những màn bạch vụ lập tức được lũ hắc y vẫy loạn!

Bất Thông thoáng nhíu mày nghĩ suy khi phát hiện Thạch Bích Vân vẫn hùng hổ lao vào lũ hắc y như không sợ Mê Hồn Vụ.

Và đúng như điều chàng đang lo sợ, thái độ của Thạch Bích Vân là thái độ của kể liều mạng và nàng hoàn toàn không có năng lực ngăn ngừa hoặc hoá giải Mê Hồn Vụ! Nàng hùng hổ như vậy chẳng qua nàng không muốn một lần nữa chịu ân giải cứu của Bất Thông! Nàng chỉ muốn liều chết!

Thoáng thở dài, chàng lao đến ngay bên cạnh Thạch Bích Vân, kịp lúc nàng đang lảo đảo!

Dùng hữu thủ chộp giữ nàng, Bất Thông vội di hình hoán vị khi nghe Điền Quy Nông quát tháo:

- Tiểu tử không còn tay nào để phản công! Tất cả tiến lên, đừng để tiểu tử thoát!

Y nói đúng, hai tay của chàng một thì chưa thể cử động một còn lại thì phải ôm giữ thân hình mềm oặt của Thạch Bích Vân, nhưng y quên chàng hãy còn một bộ pháp tuyệt ảo.

Vút!

Bằng cách này chàng đưa Thạch Bích Vân đi xuyên qua lũ hắc y! Và bước chân dịch chuyển của chàng hầu như ở mỗi bước đều để lại dấu tích! Đó là sự gục ngã của những tên hắc y xấu số.

- Phi Cước Đoạt Mạng!

Bộp! Hự!

- Vỹ Hồ Xuyên Vân!

Bộp! Hự!

Không dùng tay thì chàng dùng cước!

Phát hiện phương hướng dịch chuyển của chàng, có tiếng Điền Trung gầm phẫn nộ:

- Phóng Ngô Công Phi Độc! Mau!

Cả sợ, là sợ cho Thạch Bích Vân, Bất Thông bất ngờ lao ngoặt người về phía một tịnh phòng đang mở rộng cửa!

Vút!

Phía sau tịnh phòng là một thư phòng, Bất Thông xông bừa vào!

Vút!

Ở một vách thư phòng không hiểu sao có một bức hoành phi bị ai đó treo lệch! Bất Thông tuy nhìn thấy nhưng vì lo tìm lối đưa Thạch Bích Vân chạy đi nên không hề chú tâm.

Ở ngoài thư phòng và có lẽ cũng ở ngoài tịnh phòng, chàng nghe tiếng điều động ucả lão Điền Trung:

- Tiểu tử có thể vượt qua những kỳ môn thế trận đồ! Bọn ngươi mau rượt theo, nếu cần cứ phóng hoả huỷ diệt cả khu rừng!

Chàng nhẹ nhõm thở phào vì như thế bọn chúng không hề nhìn thấy chàng lẻn vào đến tận thư phòng này!

Tuy nhiên, tiếng thở phào của chàng vụt lặng đi khi chàng phát hiện ở trong thư phòng không hề có lối thoát!

Định chạy trở ra, nhìn bức hoàng phi treo lệch, chàng động tâm.

"Thiên Nhất Trang vốn ám tàng nhiều cơ quan, có lẽ đây là một!".

Tung chân đá bay tấm hoàng phi, Bất Thông bỗng giật mình khi nhìn thấy một đồ hinh Thái Cực được ai đó khắc sâu vào vách đá!

Tiếng bức hoàng phi bị đá bay lập tức được một thanh âm đáp trả:

- Phụ thân! Hài nhi vừa nghe có tiếng động!

Bất Thông thất kinh vì không ngờ cả Điền Quy Nông và Điền Trung hãy còn hiện diện đâu đó ở bên ngoài!

Lập tức, có thanh âm của Điền Trung vang lên:

- Ta vừa ở trong thư phòng đi ra, có lý nào tiểu tử lại có ý chui vào?

Chàng nghi ngờ, nếu Điền Trung ngay khi tấn công Thiên Nhất Trang lại tỏ ra quan tâm đến thư phòng này phải chăng bức đồ hình kia mới chính là vật khiến lão quan tâm?

Chợt nhớ Điền Trung đã có lần nhìn thấy bức đồ hình Hà Lạc Thái Cực, Bất Thông không thể không nhận ra sự giống nhau của bức đồ hình đó vời bức đồ hình này!

Chúng có tất cả ba điểm khác biệt: thứ nhất: ở đây không có chữ Hà Lạc Thái Cực Đồ, thứ hai: bức đồ hình ở đây là bức đồ hình đã được thu nhỏ, nó có chu vi chưa đến vài thước vuông, thứ ba: ở quanh đây không hề có thêm bất kỳ dấu vết nào, không như ở thạch động trước kia đã từng có tám mươi mốt vết lõm ở vách đá đối diện bức đồ hình!

Có tiếng Điền Trung đi vào:

- Ngươi thử tìm những chỗ khác, ta sẽ tìm ở thư phòng này!

Với một linh cảm chợt có, Bất Thông đủ biết lời nói vừa rồi của Điền Trung là nói với Điền Quy Nông, chứng tỏ lão đang ngờ chàng ẩn thân ở đây, nhưng chàng vẫn vội đặt Thạch Bích Vân nửa nằm nửa ngồi, dựa vào vách đá có bức đồ hình Thái Cực!

Sau đó, chàng nhanh nhẹn điểm loạn vào bức đồ hình, điểm đúng vào tám mươi mốt bộ vị của Thái Cực Huyền Ảo Bộ như chàng đã biết.

Đang điểm và gần như là sắp xong, Bất Thông nghe tiếng Điền Trung gầm ngay phía sau:

- Ngươi...

Chàng quay lại thật nhanh:

- Đỡ!

Ào... Ào...

Xích Dương chưởng cực nóng được chàng vận dụng!

Điền Trung sau lần kinh hoàng cũng vì công phu này vội rùn bộ hất mạnh một chiều Quỷ Ảnh:

- Ngươi chớ mong đắc ý như lần trước! Đỡ!

Ầm!

Và Điền Trung phải kinh ngạc vì nội lực đột nhiên thâm hậu của chàng! Lão bị chấn lùi.

Hự!

Bất Thông quay trở lại vách đá, điểm thêm hai lượt nữa.

Cach...

Điền Trung lập tức hùng hổ lao đến:

- Sao ngươi biết cách khai mở mật thất? Đỡ!

Vù...

Quay mặt nhìn lão với nụ cười bí ẩn nở trên mội, chàng bật hét:

- Lão muốn biết ư? Thì đây! Đỡ!

Ào... Ào...

Hai chưởng lại chạm nhau.

Ầm!

Điền Trung đang lùi thì đụng phải Điền Quy Nông đang thần tốc lao vào!

Họ va vào nhau.

Hự! Hự!

Trong khi đó, cả hai không thể không nhìn thấy Bất Thông và Thạch Bích Vân đang được thạch môn của một thất khép lại, giữ họ ở phía sau!

Cạch!

Điền Trung vội lao đến vách đá vẫn còn nguyên vẹn bức đồ hình Thái Cực.

- Ta phải giết ngươi!

Ầm! Ầm! Ầm!

Lão quật liên hồi kỳ trận vào vách đá nhưng Bất Thông và Thạch Bích Vân vẫn không hề hiện thân...

Dù đã biết đây là mật thất của Văn gia, dù đã hiểu từ lâu công phu chàng tình cờ luyện chính là sở học Văn gia, nhưng chàng không vì thế mà nôn nóng tìm hiều trong mật thất!

Chàng đặt Thạch Bích Vân nằm xuống và nghĩ cách hoá giải chất độc Mê Hồn Vụ cho nàng.

Sau một lúc ngẫm nghĩ, chàng mạo hiểu tự cắn vào đầu ngón tay! Và khi máu của chính chàng bắt đầu nhỏ xuống từng giọt, chàng cho chảy vào miệng Thạch Bích Vân!

Khi cảm thấy đủ, chàng dừng lại và bồi hồi chờ kết quả!

Lâu sau đó vẫn không thấy nàng tỉnh lại, chàng vì quá lo lắng phải tiếp tục lập lại cử chỉ trên.

Từng giọt máu lại được chàng cho rơi vào miệng Thạch Bích Vân!

Khi chàng đang thực hiện điều này, đột nhiên Thạch Bích Vân mở bừng hai mắt! Và nàng lập tức ngồi bật dậy:

- Ngươi làm như thế là có ý gì?

Chàng thu ngón tay về và ung dung đáp:

- Tại hạ chỉ muốn giúp cô nương tỉnh lại!

- Tỉnh? Ta bị hôn mê sao?

Đang hỏi, nàng dừng lời vì như đã nhớ những gì đã xảy ra! Và nàng lại trợn mắt nhìn chàng:

- Muốn cứu ta tỉnh cần phải làm như ngươi vừa rồi sao?

Chàng nhún vai:

- Rất tiếc! Tại hạ không có giải dược! Cũng may, trong máu của tại hạ lại có, nên không còn cách nào hay hơn cách này!

- Trong máu ngươi có giải dược! Ngươi nói mà không hề ngượng miệng sao?

Chàng đứng lên và đưa mắt nhìn quanh:

- Tuỳ cô nương, tin cũng được mà không tin cũng được!

Thạch Bích Vân cũng đứng lên và cũng đưa mắt nhìn quanh như chàng:

- Hừ! nơi đây là nơi nào? Sao chỉ có ta và ngươi, lại ở trong một thạch thất chật hẹp thế này? Hay ngươi có tà ý?

Chàng nhìn nàng định phát tác! Kịp nghĩ lại, chàng bảo:

- Nghe nói nơi này là một mật thất gì đó của Thiên Nhất Trang? Tại hạ đang đưa cô nương chạy tình cờ lọt vào! Và tại hạ đang tìm...

Thạch Bích Vân sửng sốt:

- Mật thất Văn gia? Ngươi định tìm sở học của Văn gia? Hừ! Ngươi cũng có tham vọng đâu kém gì ai khác?

Chàng xẵng giọng:

- Tại hạ đang tìm lối thoát ra chứ không phải tìm di học như cô nương nghĩ? Cô nương cũng thử nhìn xem, ở trong phòng này có vật gì trông giống như kinh văn võ học không?

Nàng cười lạt:

- Khi ta chưa tỉnh lại, ai biết ngươi đã lấy được những gì? Và bây giờ, khi thạch thất này hoàn toàn trống rỗng, ngươi nói như thế...

Đột nhiên có tiếng Bất Thông reo lên:

- A...! Đây rồi! Ít nhất phải vậy chứ!

Nhìn thấy chàng thật sự hí hửng khi tìm thấy một hộp vuông lụa được xếp nhỏ và được đặt ở một góc khuất, Thạch Bích Vân nhún vai:

- Rốt cuộc ngươi cũng phải để lộ bản chất tham lam của ngươi! Hừ!

Chàng xem qua vuông lụa, sau đó chàng vừa ném qua cô nàng vừa bảo:

- Cô nương có thể đọc! Đọc xong đi, rồi cho tại hạ biết cô nương nghĩ gì?

Không thể ngờ Bất Thông lại là người khảng khái, với vuông lụa kia rõ ràng là có tự dạng nhưng chàng vẫn dàm đưa cho nàng xem, Thạch Bích Vân tuy chụp lấy vuông lụa nhưng sắc mặt vẫn ngờ ngợ!

Đến mức độ, trước khi nhìn qua tư dạng trên vuông lụa như Bất Thông bảo, nàng đột nhiên bảo qua cái cười khẩy:

- Do tự dạng trên này không phải di họ võ công nên ngươi mới đưa ta xem? Chứ ngươi đâu dễ...

Chàng xua tay:

- Cô nương vẫn chưa đọc kia mà? Đọc đi rồi hãy nói!

Nhân lúc nàng đọc, Bất Thông tiến lại vách đá, nơi đã từng là thạch môn đưa chàng vào mật thất này! Chàng áp tai vào vách đá và ngưng thần nghe ngóng!

Chàng chỉ quay lại khi nghe Thạch Bích Vân bật kêu:

- Như thế này là thế nào?

Dự đoán trước phản ứng của nàng, chàng nhún vai:

- Nơi này không hề lưu di học võ công, cô nương rõ rồi chứ?

Nàng gật đầu, mắt không ngớt nhìn chàng!

Chàng tiếp:

- Vậy cô nương nghĩ gì về những chữ tham lam hoặc tham vọng vừa được cô nương gán cho tại hạ?

Nàng ấp úng:

- Ta cứ ngỡ... cứ ngỡ...! Vả lại, gia phụ từng nghe Tôn Nhất Bình bảo sở học Văn gia vốn phải ẩn tàng trong chính mật thất này! Như vậy, Thái Cực động ở đâu? Ngươi có định tìm Thái Cực động không?

Chàng chợt đưa tay ra:

- Cô nương có thể giao hoàn mảnh lụa đó cho tại hạ được rồi! Người phải đọc nó chính là Văn Quy Nguyên, hậu nhân của Văn gia, như cô nương đã biết!

Thạch Bích Vân phải ném trả vuông lụa cho chàng và hàng loạt cậu hỏi đến lúc này mới được nàng tuôn ra:

- Như vậy, người đã sáng lập Văn gia, Thiên Nhất Trang cũng chính la Vô Danh Kỳ Nhân, nhân vật đã đánh bại Ma Trung Tử trăm năm trước ở Võ Di Sơn?

- Trong vuông lụa có ghi như vậy, cô nương cần gì phải hỏi?

- Cũng theo di tự, trong mật thấy này đã không có di học ẩn tàng, chứng tỏ Vô Danh Kỳ Nhân dù đánh bại Ma Trung Tử nhưng vẫn không thể quay lại Thiên Nhất Trang?

- Đương nhiên! Đó chính là nguyên do khiến giang hồ trăm năm qua dường như không hề có ai biết Vô Danh Kỳ Nhân chính là nhân vật đã khai sáng Thiên Nhất Trang! Cũng không ai biết tại sao sở học của Văn gia không hề có uy lực như lời đồn đại! Chỉ vì Vô Danh Kỳ Nhân không kịp lưu truyền cho hậu nhân!

- Muốn khai mở Thái Cực động để tiếp nhận di học của Hà Lạc lão nhân như lời Vô Danh Kỳ Nhân lưu tự cần phải tìm nơi Vô Danh Kỳ Nhân đã tạ thế! Theo ngươi, liệu nơi đó có phải là Võ Di Sơn?

Chàng chợt mỉm cười:

- Những gì cô nương vừa đọc, tại hạ nghĩ, cô nương đừng nên cho ai biết thì tốt hơn! Bằng không, một lần nữa Võ Di Sơn sẽ biết thành nơi quần long tụ hội, cũng có không ít kẻ ác nhân sẽ tìm đến! Và như vậy một trường huyết chiến sẽ khai diễn mà người chịu trách nhiệm chính là cô nương!

Thạch Bích Vân đỏ mặt:

- Ngươi yên tâm! Tuy ta là nữ nhân nhưng lại kín miệng không thua gì nam nhân! Ta sẽ không phá hỏng đại sự của ngươi đâu!

Chàng ngạc nhiên:

- Đại sự gì của ta?

- Hừ! nếu ta không nói ra điều này, một mình ngươi sẽ tha hồ tìm kiếm khắp Võ Di Sơn, chẳng phải đó là ý của ngươi sao?

Chàng cười phá lên:

- Cô nương yên tâm! Tại hạ quyết không bao giờ tìm đến Võ Di Sơn cho dù là nửa bước! Tại hạ cần gì phải tìm đến Võ Di Sơn? Ha... ha...

Thạch Bích Vân rắp tâm ghi nhớ rõ lời này và sau này không những nàng phải tin mà nàng còn hiểu tại sao chàng nói chàng cần gì phải tìm đến Võ Di Sơn!

Đang cười, Bất Thông nín lặng! Và trước ánh mắt kinh ngạc của Thạch Bích Vân, Bất Thông lại áp tai vào vách đá!

Lo lắng, nàng khẽ hỏi:

- Có người sắp đi vào à?

Chàng quay lại:

- Chúng sắp sửa phá huỷ nơi này thì có! Cô nương liệu có chịu đựng nổi áp lực, giả như bọn họ dùng hoả dược để phá huỷ vách đá kia?

Nàng thêm lo ngại:

- Chúng định làm như thế thật sao?

Chàng trầm giọng:

- Đó là điều tại hạ cũng đang tự hỏi? Tuy vậy, tại hạ hy vọng chúng vẫn muốn chiếm đoạt những di học mà chúng nghĩ phải có ở đây! Và như thế chúng chỉ dùng lượng hoả dược vừa đủ, để công phá vách đá nhưng không hề gây tổn hoạ cho những vật ở bên trong! Đây cũng là cơ hội cho chúng ta chạy thoát!

- Chúng ta? Ngươi vẫn muốn ta đi cùng ngươi?

Chàng nhún vai:

- Tuỳ cô nương! Tại hạ thật không cam lòng nếu để cô nương một lần nữa rơi vào tay chúng!

Nàng không nói gì, chỉ hỏi:

- Theo ngươi, bây giờ chúng ta nên làm gì?

Nghe nàng dùng hai chữ chúng ta, Bất Thông biết thế là nàng đã mặc nhiên chấp nhận được cùng đi với chàng! Chàng bảo:

- Chờ đợi! Và khi cơ hội đến, nếu nghe tại hạ bảo gì, cô nương cứ như thế làm theo! Đừng hỏi cũng đừng làm ngược lại!

- Chờ đến bao lâu?

Bất Thông chưa kịp đáp thì vách đá trước mặt chàng bỗng rung chuyển mạnh! Liền sau đó sự rung chuyển truyền đến các vách đá kế cận, kể cả phần nền bên dưới cũng như đang lâm cơn địa chấn!

Bất Thông nhìn thấy sắc mặt Thạch Bích Vân đang tái nhợt vì sợ, chàng lập tức đưa lưng lại phía nàng:

- Đã đến lúc rồi! Cô nương mau ôm chặt tại hạ!

Nàng vụt đỏ mặt:

- Sao lại...

Chàng khẽ nạt:

- Đừng hỏi! Cứ làm như tại hạ nói! Nhanh lên!

Lúc đó, vách đá khi nãy rung lên một lần nữa và lần này có tiếng chấn kình truyền vào.

Â... m...!

Bất Thông chàng thêm hối thúc:

- Sao vậy cô nương? Đừng để quá muộn! Mau lên nào!

Thạch Bích Vân đành phải vòng hai tay ôm lấy Bất Thông từ phía sau khi phát hiện vách đá phía trước bất ngờ đổ ụp xuống và rã thành nhiều mảng!

Chính lúc đó, Bất Thông không chờ bất kỳ ai khác ùa vào, chàng như tia chớp cõng Thạch Bích Vân ở phía sau lao ra.

Vút!

Hành động của chàng có lẽ ngoài sự dự liệu của người đã có quyết định phá huỷ mật thất Văn gia! Vì chàng nghe có tiếng Điền Trung hô hoán:

- Tiểu tử đã tháo chạy! Môn chủ! Y đang chạy về phía Môn chủ!

Nghe hai chữ Môn chủ, Bất Thông thật sự kinh hoàng! Do đó, khi phát hiện bất kỳ chỗ rẽ nào bất chợt chàng cứ lao bừa vào, quyết tránh việc chạm mặt lão Môn chủ có công vô thượng kia!

Vút!

Có lẽ cũng chung tâm trạng với chàng, Thạch Bích Vân sau một lúc lâu im lặng đột nhiên mở miệng, nói vào tai chàng:

- Đến phía trướic hãy rẽ qua mé hữu!

Sực nhớ Thạch Bích Vân ít nhiều cũng quen thuộc địa hình nơi này. Do phụ thân nàng là Thạch Phù Vân đã từng được Tôn Nhất Bình cho lưu ngụ ở đây như một vị thượng khách, Bất Thông ngay sau đó cứ chạy theo sự chỉ điểm của nàng!

- Bên tả!

Vút!

- Lao vượt qua dãy nhà phía trước!

Vút!

Đến một bờ sông thật vắng, Thạch Bích Vân đột nhiên bảo:

- Dừng lại! Ở đây ta có dấu một chiếc thuyền. Bây giờ ta và ngươi sẽ đi theo đường thuỷ!

Chàng kinh ngạc:

- Tại hạ phải đi với cô nương ư? Một mình cô nương đi không được sao?

Nàng xì một tiếng dài vào tai Bất Thông:

- Đương nhiene ta thừa năng lực đi một mình! Riêng ngươi thì không, ngươi không thể đi một mình!

Chàng ngơ ngác:

- Tại sao tại hạ lại không...

- Ngươi thử nhìn cánh tay tả của ngươi đã rồi hãy nói! Nếu ngươi không sớm chữa trị, ta e cánh tay của ngươi phải bị phế bỏ hoàn toàn.

Bất Thông nhìn và không ngờ trong lúc chạy đã làm động đến vết thương khiến cánh tay tả của chàng rât có thể bị phế bỏ như nàng nói!

Thạch Bích Vân bỗng nhẹ giọng:

- Ta có kim sang trị thương. Ta cũng tinh thông thuỷ tánh! Ngươi đừng cãi lời ta, có đi bằng đường thuỷ, ta đoán chắc chỉ sau năm ngày tịnh dưỡng ngươi sẽ hoàn toàn binh phục!

Bất đắc dĩ, Bất Thông đành phải cõng Thạch Bích Vân đi đến chỗ bờ sông! Và khi tìm thấy chiếc thuyền được Thạch Bích Vân giấu trong một bụi rậm, Bất Thông đưa nàng bước vào lòng thuyền.

Chờ đến lúc này, Thạch Bích Vân rời khỏi Bất Thông vào bảo:

- Bây giờ đến lượt ngươi phải nghe theo ta! Đừng hỏi và cũng đừng làm ngược lại! Nằm xuống đó và ngủ đi!

29. Cuì¬ng Quâì¬n Huì¬ng Thiêìt Lâì£p Liên Minh-gây Thanh Thêì Nguì’ Kyì¬ Diêì£t Aìc

NhiÌ¬n đôÌ£ng taÌc đưa đâÌ0y maÌi cheÌ¬o cuÌ0a ThaÌ£ch BiÌch Vân, vưÌ¬a khoan thai vưÌ¬a thuâÌ¬n thuÌ£c, Bất Thông nhưÌ’ng muôÌn thơÌ¬i gian đưÌ¬ng tiêÌp tuÌ£c trôi nưÌ’a. ChaÌ¬ng chiÌ0 muôÌn vaÌ£n vâÌ£n khăÌp vuÌ’ truÌ£ cưÌ dưÌ¬ng ngay luÌc naÌ¬y đêÌ0 chaÌ¬ng maÌ’i maÌ’i đươÌ£c tâÌ£n hươÌ0ng caÌ0m giaÌc thanh nhaÌ¬n maÌ¬ đaÌ’ nhiêÌ¬u năm trôi qua chaÌ¬ng đaÌ’ không coÌ¬n đươÌ£c tâÌ£n hươÌ0ng.
Năm năm cuÌ¬ng mâÌ’u thân phiêu baÌ£t giang hôÌ¬ rôÌ¬i phaÌ0i sôÌng đơn đôÌ£c ơÌ0 VoÌ’ Di Sơn. Hai năm sau đoÌ laÌ£i phaÌ0i khôÌ0 luyêÌ£n công phu dươÌi nhưÌ’ng đoÌ¬i hoÌ0i khăÌt khe cuÌ0a laÌ’o ăn maÌ¬y BaÌ£ch KiêÌm NhâÌ£t! ĐêÌ0 rôÌ¬i môÌ£t năm nưÌ’a trôi qua maÌ¬ hâÌ¬u như ngaÌ¬y naÌ¬o chaÌ¬ng cuÌ’ng phaÌ0i đôÌi măÌ£t vơÌi nguy hiêÌ0m vaÌ¬ không iÌt lâÌ¬n suyÌt mâÌt maÌ£ng!

Nhưng tâÌt caÌ0 nhưÌ’ng điêÌ¬u đoÌ tươÌ0ng chưÌ¬ng không thêÌ0 naÌ¬o quên đi thiÌ¬ chiÌ0 vơÌi năm ngaÌ¬y vưÌ¬a qua, Bất Thông ngơÌ’ tâÌt caÌ0 đaÌ’ trôi vaÌ¬o diÌ’ vaÌ’ng!

ChiÌ0 coÌ năm ngaÌ¬y veÌ0n veÌ£n nhưng đôÌi vơÌi chaÌ¬ng tươÌ0ng chưÌ¬ng như chaÌ¬ng đaÌ’ hươÌ0ng thuÌ£ đuÌ0 nhưÌ’ng giÌ¬ chaÌ¬ng đaÌ’ đaÌnh mâÌt!

Năm ngaÌ¬y đươÌ£c sưÌ£ chăm soÌc tâÌ£n tiÌ¬nh cuÌ0a ThaÌ£ch BiÌch Vân, Bất Thông cưÌ ngơÌ’ như đaÌ’ năm năm!

VaÌ¬ coÌ leÌ’, đôÌi vơÌi ThaÌ£ch BiÌch Vân, naÌ¬ng cuÌ’ng coÌ nhưÌ’ng caÌ0m thuÌ£ cuÌ0a riêng naÌ¬ng!

DươÌ¬ng như naÌ¬ng thâÌ£t sưÌ£ tiêÌc nuôÌi như thơÌ¬i gian năm ngaÌ¬y đaÌ’ hêÌt!

BăÌ¬ng chưÌng, naÌ¬ng bôÌ’ng thơÌ0 daÌ¬i:

- Ngươi đưÌ¬ng nhiÌ¬n ta nưÌ’a! Ngươi đaÌ’ biÌ¬nh phuÌ£c, ngươi đưÌ¬ng mong ta seÌ’ tiêÌp tuÌ£c chăm soÌc ngươi như luÌc ngươi coÌ¬n mang thương thêÌ!

Bất Thông vâÌ’n nhiÌ¬n naÌ¬ng:

- Cô nương đaÌ’ suy nghiÌ’ kiÌ’ chưa? Cô nương vâÌ’n quyêÌt điÌ£nh đi tiÌ¬m lêÌ£nh tôn, bâÌt châÌp lêÌ£nh tôn đang biÌ£ Tôn Nhất Bình duÌ¬ng thuÌ0 đoaÌ£n khôÌng chêÌ?

NaÌ¬ng coÌ săÌc măÌ£t thâÌ£t buôÌ¬n:

- BaÌch TiÌnh HiêÌu Vi Tiên! TưÌ¬ luÌc đươÌ£c ngươi cho biêÌt gia phuÌ£ do lâÌ¬m kêÌ Điền Trung, đaÌ’ luyêÌ£n nhâÌ¬m công phu chiÌ0 coÌ nưÌ0a vơÌ¬i, ta nhơÌ laÌ£i chiÌnh nhơÌ¬ coÌ Tôn Nhất Bình nên gia phuÌ£ mơÌi toaÌ¬n maÌ£ng! VơÌi sưÌ£ thâÌ£t naÌ¬y, do gia phuÌ£ maÌ’i maÌ’i lêÌ£ thuôÌ£c Tôn Nhất Bình, phâÌ£n laÌ¬m con, đương nhiên ta phaÌ0i kêÌ¬ câÌ£n! CoÌ ta ơÌ0 bên caÌ£nh gia phuÌ£ seÌ’ không quaÌ buôÌ¬n maÌ¬ sinh hâÌ£n! ĐôÌi vơÌi ta, đoÌ chiÌnh laÌ¬ haÌ¬nh vi hiêÌu đêÌ0, ta không thêÌ0 không tiÌ¬m gia phuÌ£.

ChaÌ¬ng đưa măÌt nhiÌ¬n xa xăm:

- Tôn Nhất Bình đaÌ’ coÌ HâÌp Nguyên ĐaÌ£i PhaÌp, vơÌi tiÌnh giaÌ0o hoaÌ£t cuÌ0a laÌ’o, taÌ£i haÌ£ e...

NaÌ¬ng ngăÌt lơÌ¬i:

- ChiÌnh viÌ¬ sơÌ£ Tôn Nhất Bình lâÌ£p mưu chiêÌm đoaÌ£t chân nguyên cuÌ0a gia phuÌ£, ta câÌ¬n phaÌ0i gâÌp ruÌt đi tiÌ¬m ngươÌ¬i đêÌ0 baÌ0o ngươÌ¬i phaÌ0i caÌ0nh giaÌc!

- Cô nương không ngaÌ£i rôÌ¬i chiÌnh cô nương cuÌ’ng rơi vaÌ¬o baÌ¬n tay đôÌ£c aÌc cuÌ0a laÌ’o?

NaÌ¬ng đôÌ£t nhiên cươÌ¬i biÌ âÌ0n:

- NêÌu laÌ’o muôÌn chiêÌm đoaÌ£t chân nguyên cuÌ0a ta. Ta seÌ’ laÌ¬m cho laÌ’o sôÌng không ra sôÌng, chêÌt không ra chêÌt! Ngươi yên tâm! LaÌ’o seÌ’ không daÌm đâu.

Mơ hôÌ¬ coÌ môÌ£t caÌ0m nhâÌ£n bâÌt an, Bất Thông đôÌ£t ngôÌ£t baÌ0o:

- TaÌ£i haÌ£ seÌ’ đi vơÌi cô nương, giuÌp cô nương đưa lêÌ£nh tôn thoaÌt khoÌ0i Tôn Nhất Bình!

NaÌ¬ng lăÌc đâÌ¬u:

- Vô iÌch! ViÌ¬ sau đoÌ, ngươi cuÌ’ng đâu coÌ caÌch naÌ¬o giuÌp gia phuÌ£ không biÌ£ đau đơÌn môÌ’i khi khiÌ huyêÌt kinh maÌ£ch biÌ£ đaÌ0o lôÌ£n! Ta đaÌ’ tưÌ¬ng nhiÌ¬n thâÌy gia phuÌ£ chiÌ£u đau, ta thâÌ£t sưÌ£ không đaÌ¬nh loÌ¬ng!

Bất Thông thâÌ£t sưÌ£ phâÌ’n nôÌ£:

- TâÌt caÌ0 đêÌ¬u do đôÌ£c kêÌ cuÌ0a Điền Trung! NêÌu không phaÌ0i laÌ’o côÌ tiÌ¬nh duÌ¬ng môÌ£t phâÌ¬n nhoÌ0 di hoÌ£c cuÌ0a Ma Trung Tử đêÌ0 dâÌ’n duÌ£ quâÌ¬n huÌ¬ng tiÌ¬m đêÌn VoÌ’ Di Sơn...

NaÌ¬ng xua tay:

- MôÌ£t phâÌ¬n laÌ¬ do Điền Trung, phâÌ¬n khaÌc laÌ¬ do gia phuÌ£ không thêÌ0 kêÌ¬m loÌ¬ng! ĐêÌn đôÌ£, duÌ¬ gia phuÌ£ biêÌt kinh văn đoÌ không đươÌ£c đâÌ¬y đuÌ0 ngươÌ¬i vâÌ’n luyêÌ£n! VaÌ¬ nêÌu không coÌ Tôn Nhất Bình chiÌ0 điêÌ0m caÌch trâÌn aÌp nhưÌ’ng đau đơÌn, coÌ leÌ’ gia phuÌ£ đaÌ’ tưÌ£ tâÌ£n tưÌ¬ lâu!

Nhưng Bất Thông vâÌ’n noÌi:

- DâÌ’u sao tôÌ£i năÌ£ng nhâÌt vâÌ’n laÌ¬ Điền Trung! TaÌ£i haÌ£ nhâÌt điÌ£nh seÌ’ trưÌ¬ng triÌ£ laÌ’o vaÌ¬ coÌ thêÌ0 seÌ’ baÌ0o laÌ’o giao phâÌ¬n kinh văn voÌ’ hoÌ£c maÌ¬ lêÌ£nh tôn coÌ¬n thiêÌu. CoÌ như thêÌ...

NaÌ¬ng đôÌ£t nhiên đưa thuyêÌ¬n vaÌ¬o bơÌ¬:

- ƠÌ0 phiÌa trươÌc như đang coÌ ngươÌ¬i! Ta không muôÌn hoÌ£ nhiÌ¬n ta băÌ¬ng aÌnh măÌt căm gheÌt hoăÌ£c khinh biÌ0! Ngươi coÌ thêÌ0 lên ơÌ0 đây!

ChaÌ¬ng quay đâÌ¬u nhiÌ¬n vaÌ¬ nhâÌ£n ra nhưÌ’ng ngươÌ¬i ThaÌ£ch BiÌch Vân vưÌ¬a aÌm chiÌ0, Bất Thông côÌ naÌ¬i niÌ0:

- CoÌ taÌ£i haÌ£ ơÌ0 đây, taÌ£i haÌ£ seÌ’ giaÌ0i thiÌch cho hoÌ£ hiêÌ0u!

NaÌ¬ng lăÌc đâÌ¬u quaÌ0 quyêÌt:

- Ngươi bâÌt tâÌt phiÌ công! HoÌ£ đaÌ’ coÌ điÌ£nh kiêÌn! ĐiÌ£nh kiêÌn seÌ’ không thay đôÌ0i nêÌu không coÌ giÌ¬ chưÌng minh cuÌ£ thêÌ0! Ngươi lên đi!

BiêÌt naÌ¬ng đaÌ’ quyêÌt yÌ, chaÌ¬ng vôÌ£i dưÌ¬ng thuyêÌ¬n, miêÌ£ng thiÌ¬ noÌi:

- TaÌ£i haÌ£ seÌ’ tiÌ¬m cô nương, chiÌ iÌt laÌ¬ đêÌ0 giuÌp cô nương như đaÌ’ noÌi!

NaÌ¬ng gâÌ£t đâÌ¬u ghi nhâÌ£n nhưng laÌ£i nheÌ£ nhaÌ¬ng đưa thuyêÌ¬n đi caÌ¬ng luÌc caÌ¬ng xa.

ChaÌ¬ng nhiÌ¬n maÌ’i cho đêÌn luÌc nghe coÌ tiêÌng bươÌc chân tưÌ¬ phiÌa sau mơÌi quay laÌ£i:

- Nguyên đêÌ£ sao biêÌt ta ơÌ0 đây maÌ¬ đêÌn đoÌn?

Văn Quy Nguyên vâÌ’n hươÌng măÌ£t ra doÌ¬ng sông mênh mông nươÌc:

- Sao đaÌ£i ca không giưÌ’ ThaÌ£ch cô nương laÌ£i?

Bất Thông vuÌ£t nghi ngơÌ¬:

- ĐêÌ£ cuÌ’ng biêÌt ThaÌ£ch BiÌch Vân đaÌ’ cưÌu ta.

Văn Quy Nguyên gâÌ£t đâÌ¬u:

- ĐêÌ£ coÌ leÌ0n nghe boÌ£n ThâÌ¬n BiÌ môn noÌi! NhơÌ¬ đoÌ, viÌ¬ biêÌt đaÌ£i ca đaÌ’ thoaÌt, đêÌ£ lâÌ£p tưÌc thông tin đêÌn caÌc phaÌi!

ChaÌ¬ng laÌ£i nghi ngơÌ¬:

- Nhưng sao hoÌ£ laÌ£i theo đêÌ£ đêÌn đây? ĐaÌ’ coÌ giÌ¬ bâÌt ôÌ0n sao?

Văn Quy Nguyên cươÌ¬i gươÌ£ng:

- Tâm cơ cuÌ0a đaÌ£i ca luÌc naÌ¬o cuÌ’ng hơn đêÌ£! ĐuÌng vâÌ£y, ThâÌ¬n BiÌ môn đaÌ’ bưÌc moÌ£i ngươÌ¬i vaÌ¬ caÌ0 đêÌ£ nưÌ’a phaÌ0i lâm vaÌ¬o caÌ0nh không coÌ¬n chôÌ’ dung thân! ĐaÌ£i ca cưÌ găÌ£p moÌ£i ngươÌ¬i khăÌc biêÌt!

QuaÌ0 nhiên tiÌ¬nh hiÌ¬nh đaÌ’ quaÌ nghiêm troÌ£ng khiêÌn Bất Thông phaÌ0i vôÌ£i vaÌ’ bươÌc đi.

Văn Quy Nguyên côÌ bươÌc theo cho kiÌ£p:

- ĐaÌ£i ca!

TiêÌng goÌ£i cuÌ0a Văn Quy Nguyên coÌ phâÌ¬n khaÌc laÌ£ khiêÌn chaÌ¬ng phaÌ0i dưÌ¬ng laÌ£i:

- CoÌ chuyêÌ£n giÌ¬ nưÌ’a ư?

Văn Quy Nguyên bôÌi rôÌi:

- Lai liÌ£ch cuÌ0a đaÌ£i ca...

ChaÌ¬ng giâÌ£t miÌ¬nh:

- Sao? ĐêÌ£ đaÌ’ noÌi cho moÌ£i ngươÌ¬i biêÌt caÌ0 rôÌ¬i ư? Ta, danh không chiÌnh ngôn không thuâÌ£n, sao đêÌ£ laÌ£i vôÌ£i noÌi?

Văn Quy Nguyên lăÌc đâÌ¬u:

- Nhưng bây giơÌ¬, theo đêÌ£ đaÌ£i ca mơÌi danh chiÌnh ngôn thuâÌ£n laÌ¬ trươÌ0ng tưÌ0 cuÌ0a Văn gia, moÌ£i viêÌ£c đêÌ¬u do BaÌ£ch baÌ baÌ!

Nghe nhăÌc đêÌn laÌ’o ăn maÌ¬y, chaÌ¬ng nưÌ0a lo nưÌ0a phiêÌ¬n:

- BaÌ£ch laÌ’o đaÌ’ như thêÌ naÌ¬o? LaÌ’o biêÌt giÌ¬ vêÌ¬ ta maÌ¬ noÌi cho moÌ£i ngươÌ¬i biêÌt?

Văn Quy Nguyên lâÌ¬n đâÌ¬u tiên miÌ0m cươÌ¬i:

- Không như đaÌ£i ca nghiÌ’! BaÌ£ch baÌ baÌ đaÌ’ biêÌt tâÌt caÌ0 vêÌ¬ đaÌ£i ca vaÌ¬ biêÌt tưÌ¬ lâu rôÌ¬i! ChiÌnh BaÌ£ch baÌ baÌ hoÌ0i đêÌ£ vêÌ¬ đaÌ£i ca, sau cuÌ¬ng, cuÌ’ng như moÌ£i ngươÌ¬i, đêÌ£ mơÌi biêÌt viÌ¬ sao phuÌ£ thân không thêÌ0 lâÌy mâÌ’u thân đaÌ£i ca laÌ¬m ngươn phôÌi!

ChaÌ¬ng kinh nghi:

- LaÌ’o biêÌt? BiêÌt như thêÌ naÌ¬o, taÌ£i sao phuÌ£ thân phaÌ0i...

Văn Quy Nguyên vôÌ£i giaÌ0i thiÌch:

- TâÌt caÌ0 laÌ¬ do Tôn Nhất Bình! LaÌ’o biÌ£a chuyêÌ£n khiêÌn nôÌ£i tôÌ0 nghiÌ’ lêÌ£nh đươÌ¬ng viÌ¬ muôÌn chiêÌm đoaÌ£t di hoÌ£c cuÌ0a Văn gia nên mơÌi mê luyêÌn phuÌ£ thân! VaÌ¬ nôÌ£i tôÌ0 đaÌ’ coÌ môÌ£t quyêÌt điÌ£nh maÌ¬ sau naÌ¬y chiÌnh quyêÌt điÌ£nh đoÌ đaÌ’ laÌ¬m cho Văn gia phaÌ0i lâm vaÌ¬o caÌ0nh ngôÌ£ như bây giơÌ¬!

- ChuyêÌ£n như thêÌ naÌ¬o? ĐêÌ£ haÌ’y noÌi mau, đưÌ¬ng laÌ¬m ta sôÌt ruôÌ£t!

Văn Quy Nguyên noÌi:

- Như BaÌ£ch baÌ baÌ kêÌ0 laÌ£i, trong khi lêÌ£nh đươÌ¬ng đươÌ£c Tôn Nhất Bình thâÌ¬m thương trôÌ£m nhơÌ thiÌ¬ gia mâÌ’u laÌ£i đươÌ£c Điền Trung đêÌ0 daÌ£ yêu thương! Tôn Nhất Bình viÌ¬ không biêÌt nên côÌ tiÌ¬nh gaÌn gheÌp gia mâÌ’u cho phuÌ£ thân! NghiÌ’ gia mâÌ’u laÌ¬ ngươÌ¬i cuÌ0a Tu La Viện, môn đăng hôÌ£ đôÌi hơn nêÌu so vơÌi TriêÌ£u gia trang laÌ¬ nhưÌ’ng ngươÌ¬i không thuôÌ£c giơÌi voÌ’ lâm, nôÌ£i tôÌ0 đaÌ’ baÌ0o phuÌ£ thân phaÌ0i ưng gia mâÌ’u. Do không haÌ¬i loÌ¬ng vơÌi quyêÌt điÌ£nh naÌ¬y, phuÌ£ thân đaÌ’ phaÌ0n khaÌng băÌ¬ng caÌch tưÌ£ yÌ thaÌ¬nh thân vơÌi lêÌ£nh đươÌ¬ng! Khi hay chuyêÌ£n dươÌ¬ng như lêÌ£nh đươÌ¬ng đaÌ’ coÌ mang, chiÌnh laÌ¬ đaÌ£i ca sau naÌ¬y, nôÌ£i tôÌ0 buôÌ£c phaÌ0i điÌ£nh naÌ¬y đưa phuÌ£ thân đêÌn Tu La Viện! CaÌ0nh đôÌ¬ng saÌ¬ng diÌ£ môÌ£ng khiêÌn gia mâÌ’u phâÌ’n uâÌt vaÌ¬ coÌ nhưÌ’ng lơÌ¬i không phaÌ0i vơÌi phuÌ£ thân! ĐêÌn môÌ£t lâÌ¬n viÌ¬ không chiÌ£u nôÌ0i tưÌ£ phuÌ£ thân đaÌ’ boÌ0 đi! ThơÌ¬i gian sau, khi hay tin phuÌ£ thân thaÌ0m tưÌ0, gia mâÌ’u mơÌi biêÌt phuÌ£ thân đêÌn vaÌ¬ chêÌt ơÌ0 TriêÌ£u gia trang...

- VâÌ£y chiÌnh lêÌ£nh đươÌ¬ng viÌ¬ hâÌ£n nên phaÌ huyÌ0 TriêÌ£u gia trang?

Văn Quy Nguyên cuÌi đâÌ¬u nhiÌ¬n xuôÌng:

- ĐêÌ£ cuÌ’ng nghiÌ’ như vâÌ£y! Nhưng cuÌ’ng may, theo lơÌ¬i BaÌ£ch baÌ baÌ thiÌ¬ gia mâÌ’u chiÌ0 phaÌ huyÌ0 chưÌ không saÌt nhân! ViÌ¬ trươÌc đoÌ, lêÌ£nh đươÌ¬ng đaÌ’ đưa đaÌ£i ca đi! BaÌ£ch baÌ baÌ coÌ tiÌ¬m nhưng không thâÌy!

ChaÌ¬ng kinh ngaÌ£c:

- Nhưng taÌ£i sao laÌ’o biêÌt tươÌ¬ng tâÌ£n moÌ£i viêÌ£c?

BâÌt chơÌ£t coÌ tiêÌng Du Thừa Phong vang lên:

- Sao laÌ£i không? Gia sư vôÌn laÌ¬ huynh đêÌ£ vong niên kêÌt giao vơÌi lêÌ£nh tôn! ChiÌnh lêÌ£nh tôn đaÌ’ cho gia sư biêÌt tâÌt caÌ0! ViÌ¬ biêÌt lai liÌ£ch cuÌ0a đêÌ£ nên gia sư không thêÌ0 thu nhâÌ£n đêÌ£ laÌ¬m truyêÌ¬n nhân! MôÌ£t Văn gia công tưÌ0 sao coÌ thêÌ0 laÌ¬m môÌ£t keÌ0 ăn maÌ¬y? Ha... ha...

CuÌ¬ng đêÌn vơÌi Du Thừa Phong hâÌ¬u như coÌ đuÌ0 măÌ£t ngươÌ¬i cuÌ0a bôÌn phaÌi: Hoa Sơn, VoÌ’ Đang, Nga My, vaÌ¬ ThiêÌu Lâm!

TâÌt caÌ0 cuÌ¬ng nhiÌ¬n chaÌ¬ng vaÌ¬ goÌ£i:

- Văn trang chuÌ0!

ChaÌ¬ng bôÌi rôÌi xua tay:

- Chư viÌ£ noÌi sai rôÌ¬i! Trang chuÌ0 bôÌ0n trang phaÌ0i laÌ¬ Nguyên đêÌ£!

Nhưng Văn Quy Nguyên laÌ£i lên tiêÌng:

- ĐoÌ laÌ¬ do đêÌ£ tưÌ£ nguyêÌ£n! ĐaÌ£i ca châÌp chươÌ0ng bôÌ0n trang thiÌ¬ phaÌ0i hơn! ĐêÌ£ không đuÌ0 tư caÌch!

ChaÌ¬ng nghiêm gioÌ£ng:

- TrươÌc măÌ£t quâÌ¬n huÌ¬ng, taÌ£i VoÌ’ Di Sơn, đêÌ£ đaÌ’ chiÌnh thưÌc châÌp chươÌ0ng Thiên Nhất Trang! Ta mơÌi laÌ¬ ngươÌ¬i không đuÌ0 tư caÌch!

Nhưng, môÌ£t lâÌ¬n nưÌ’a Văn Quy Nguyên laÌ¬m chaÌ¬ng tiÌ0nh ngôÌ£:

- ĐaÌ£i ca! ĐêÌ£ cuÌ’ng không thiêÌ£t thoÌ¬i giÌ¬! Bây giơÌ¬ đêÌ£ đươÌ¬ng đươÌ¬ng laÌ¬ viêÌ£n chuÌ0 Tu La Viện! ĐêÌ£ không đuÌ0 lưÌ£c châÌp chươÌ0ng Thiên Nhất Trang!

ChaÌ¬ng nhiÌ¬n Quy Nguyên:

- ĐêÌ£ đaÌ’ quyêÌt điÌ£nh?

Văn Quy Nguyên gâÌ£t đâÌ¬u:

- SơÌ0 hoÌ£c cuÌ0a Tu La Viện đaÌ’ đươÌ£c đêÌ£ liÌ’nh hôÌ£i gâÌ¬n như troÌ£n veÌ£n! ĐoÌ laÌ¬ điêÌ¬u không thêÌ0 thay đôÌ0i!

Bất Thông chuÌ¬ng gioÌ£ng xuôÌng:

- Nhưng coÌ¬n lêÌ£nh đươÌ¬ng...

ĐêÌn luÌc naÌ¬y chaÌ¬ng mơÌi nghe thinh âm khaÌ¬o khaÌ¬o cuÌ0a ngươÌ¬i biÌ£ phêÌ voÌ’ công laÌ¬ laÌ’o ăn maÌ¬y vang lên:

- ĐôÌ0ng HoaÌ¬ng YêÌn thưÌ¬a biêÌt ta laÌ¬ laÌ’o ca cuÌ0a phuÌ£ thân ngươi! ChiÌnh ta seÌ’ giaÌ0i thiÌch cho ĐôÌ0ng HoaÌ¬ng YêÌn tâÌt caÌ0! Ngươi bâÌt tâÌt phaÌ0i lo ngaÌ£i!

ChaÌ¬ng nhiÌ¬n laÌ’o ăn maÌ¬y:

- TrươÌc đây sao laÌ’o trươÌ£ng không cho vaÌ’n bôÌi biêÌt?

LaÌ’o miÌ0m cươÌ¬i:

- BiêÌt muôÌ£n vâÌ’n hay hơn biêÌt sơÌm! VaÌ0 laÌ£i, coÌ như thêÌ thiÌ¬ giưÌ’a ngươi vaÌ¬ Văn Quy Nguyên mơÌi xaÌ0y ra nhưÌ’ng chuyêÌ£n không hay! Ngươi nghiÌ’ coÌ đuÌng không?

ChaÌ¬ng ngâÌ0n ngươÌ¬i vaÌ¬ không thêÌ0 không thưÌ¬a nhâÌ£n điêÌ¬u đoÌ! ViÌ¬ nêÌu biêÌt tưÌ¬ trươÌc đây chaÌ¬ng seÌ’ phaÌ0i hâÌ£n Văn Quy Nguyên vaÌ¬ tưÌ¬ đoÌ naÌ0y sinh nhiêÌ¬u điêÌ¬u taÌc têÌ£ khoÌ lươÌ¬ng?

VaÌ¬ ngay khi chaÌ¬ng miÌ0m cươÌ¬i, chiÌnh Văn Quy Nguyên laÌ¬ ngươÌ¬i bâÌ£t reo lên đâÌ¬u tiên:

- ĐaÌ£i ca đaÌ’ châÌp thuâÌ£n? Hay quaÌ, Thiên Nhất Trang đaÌ’ coÌ môÌ£t viÌ£ trang chuÌ0 xưÌng đaÌng!

MoÌ£i ngươÌ¬i laÌ£i hô hoaÌn:

- Văn Trang chuÌ0!

NhiÌ¬n moÌ£i ngươÌ¬i, Bất Thông chơÌ£t hiêÌ0u roÌ’ nguyên nhân khiêÌn hoÌ£ đăÌ£t nhiêÌ¬u kyÌ¬ voÌ£ng vaÌ¬o chaÌ¬ng! ĐoÌ laÌ¬ lâÌ¬n chaÌ¬ng đaÌ’ maÌ£o hiêÌ0m giaÌ0i thoaÌt hoÌ£ khi hoÌ£ biÌ£ ThâÌ¬n BiÌ môn duÌ¬ng Mê Hồn Vụ băÌt giưÌ’!

VaÌ¬ nêÌu đây laÌ¬ sưÌ£ thâÌ£t, Bất Thông chơÌ£t coÌ caÌ0m nhâÌ£n chaÌ¬ng đang biÌ£ aÌp đăÌ£t môÌ£t traÌch nhiêÌ£m vươÌ£t quaÌ tâÌ¬m năng lưÌ£c cuÌ0a chaÌ¬ng!

Nhưng chaÌ¬ng đâu thêÌ0 phuÌ£ loÌ¬ng kyÌ¬ voÌ£ng cuÌ0a caÌc phaÌi, chaÌ¬ng đâu thêÌ0 noÌi cho hoÌ£ biêÌt baÌ0n laÌ’nh phi phaÌ¬m cuÌ0a laÌ’o Môn chuÌ0 ThâÌ¬n BiÌ môn vaÌ¬ cuÌ’ng không thêÌ0 noÌi răÌ¬ng rôÌ¬i đây Tôn Nhất Bình râÌt coÌ thêÌ0 seÌ’ laÌ¬ môÌ£t đôÌi thuÌ0 cưÌ£c kyÌ¬ nguy hiêÌ0m nêÌu laÌ’o thâÌ£t sưÌ£ vâÌ£n duÌ£ng hêÌt năng lưÌ£c cuÌ0a môn công phu baÌ¬ng môn taÌ¬ đaÌ£o laÌ¬ HâÌp Nguyên ĐaÌ£i PhaÌp!

HoÌ£ caÌ¬ng biêÌt nhiêÌ¬u caÌ¬ng hoang mang! VaÌ¬ đaÌ’ hoang mang nhâÌt điÌ£nh seÌ’ dêÌ’ rơi vaÌ¬o sưÌ£ khôÌng chêÌ cuÌ0a boÌ£n aÌc ma!

HiÌt môÌ£t hơi thâÌ£t daÌ¬i, chaÌ¬ng voÌ¬ng tay thi lêÌ’ vơÌi bôÌn viÌ£ chươÌ0ng môn cuÌ0a bôÌn phaÌi: ThiêÌu Lâm, Nga My, Hoa Sơn vaÌ¬ VoÌ’ Đang:

- Chư viÌ£ phaÌ0i boÌ0 sơn môn đi như thêÌ naÌ¬y, chăÌ0ng hay đaÌ’ coÌ chuÌ0 trương giÌ¬ chưa?

Hư TươÌng đaÌ£i sư lên tiêÌng:

- A Di ĐaÌ¬ PhâÌ£t! HiêÌ£n tiÌ¬nh naÌ¬y, ThâÌ¬n BiÌ môn đang laÌ¬ môÌ£t thêÌ lưÌ£c vaÌ£n lâÌ¬n khoÌ đôÌi phoÌ! BâÌ¬n tăng vaÌ¬ caÌc phaÌi điÌ£nh cuÌ¬ng chuÌng quyêÌt môÌ£t phen sinh tưÌ0! Nhưng như BaÌ£ch bang chuÌ0 giaÌ0i thiÌch, laÌ¬m thêÌ coÌ khaÌc giÌ¬ lâÌy trưÌng choÌ£i đaÌ, boÌ£n bâÌ¬n tăng đaÌ¬nh chơÌ¬ nghe cao kiêÌn cuÌ0a Văn Trang chuÌ0!

Bất Thông thoaÌng giâÌ£t miÌ¬nh:

- DươÌ¬ng như chư viÌ£ đaÌ’ biêÌt iÌt nhiêÌ¬u vêÌ¬ baÌ0n laÌ’nh cuÌ0a ThâÌ¬n BiÌ môn?

ChươÌ0ng môn VoÌ’ Đang phaÌi, Vân HuyêÌ¬n đaÌ£o trươÌ0ng toÌ0 ra nghiêm troÌ£ng:

- Vô lươÌ£ng thoÌ£ phâÌ£t! TâÌt caÌ0 đêÌ¬u do BaÌ£ch bang chuÌ0 thôÌ0 lôÌ£, như Môn chuÌ0 ThâÌ¬n BiÌ môn chiÌnh laÌ¬ hâÌ£u nhân cuÌ0a Ma Trung Tử, môÌ£t đaÌ£i ma đâÌ¬u trăm năm trươÌc?

ChaÌ¬ng kinh ngaÌ£c nhiÌ¬n laÌ’o ăn maÌ¬y:

- LaÌ’o trươÌ£ng tưÌ£ đoaÌn ra hay do ai khaÌc tiêÌt lôÌ£?

LaÌ’o ăn maÌ¬y đaÌp:

- Đa phâÌ¬n ta tưÌ£ đoaÌn, phâÌ¬n coÌ¬n laÌ£i do sưÌ£ suy đoaÌn cuÌ0a Tôn Nhất Bình!

ChaÌ¬ng cau maÌ¬y:

- Tôn Nhất Bình đaÌ’ noÌi như thêÌ naÌ¬o?

Gia Cát Phàm vôÌ£i xen vaÌ¬o:

- Bất Thông! Ngươi không câÌ¬n nghi ngaÌ£i nưÌ’a! Qua lơÌ¬i Tôn Nhất Bình đaÌ’ noÌi vơÌi BaÌ£ch bang chuÌ0, boÌ£n ta biêÌt đươÌ£c viêÌ£c ơÌ0 VoÌ’ Di Sơn năm xưa laÌ¬ do boÌ£n ThâÌ¬n BiÌ môn côÌ tiÌ¬nh lâÌ£p kêÌ vaÌ¬ Tôn Nhất Bình cuÌ¬ng chươÌ0ng môn ba phaÌi kia do tham quyêÌn sôÌ di hoÌ£c iÌt oÌ0i cuÌ0a Ma Trung Tử nên suyÌt nưÌ’a đaÌ’ biÌ£ ThâÌ¬n BiÌ môn khôÌng chêÌ! PhaÌ0i chăng chiÌnh ngươi cuÌ’ng e ngaÌ£i công phu tuyêÌ£t phaÌ¬m cuÌ0a Môn chuÌ0 ThâÌ¬n BiÌ Môn?

ChaÌ¬ng chơÌ£t nhăÌm măÌt: "HoÌ£ đaÌ’ biêÌt tâÌt caÌ0. BiêÌt maÌ¬ vâÌ’n kyÌ¬ voÌ£ng vaÌ¬o ta, phaÌ0i chăng hoÌ£ cuÌ’ng đoaÌn ra Vô Danh KyÌ¬ Nhân đôÌ£ naÌ¬o chiÌnh laÌ¬ tôÌ0 sư khai saÌng Thiên Nhất Trang?"

Đang nhăÌm măÌt trâÌ¬m tư, Bất Thông chơÌ£t nghe coÌ thinh âm cuÌ0a TuêÌ£ ĐaÌ¬n sư thaÌi:

- Nam mô a di đaÌ¬ phâÌ£t! ChiÌ0 coÌ duy nhâÌt sơÌ0 hoÌ£c cuÌ0a Vô Danh KyÌ¬ Nhân laÌ¬ coÌ thêÌ0 đôÌi đâÌ¬u vơÌi công phu cuÌ0a Ma Trung Tử! PhaÌ0i chi trong chuÌng ta coÌ ai tiÌ¬m thâÌy nơi di lưu voÌ’ hoÌ£c cuÌ0a viÌ£ kyÌ¬ nhân naÌ¬y?

ChaÌ¬ng mơÌ0 măÌt vaÌ¬ thoaÌng baÌ¬ng hoaÌ¬ng khi nghe chiÌnh miêÌ£ng Văn Quy Nguyên baÌ0o:

- NgươÌ¬i duy nhâÌt coÌ thêÌ0 tiÌ¬m ra phâÌ¬n voÌ’ hoÌ£c naÌ¬y chiÌ0 coÌ đaÌ£i ca! Sao đaÌ£i ca không noÌi giÌ¬?

RuÌ¬ng miÌ¬nh như ngươÌ¬i đang laÌ¬m điêÌ¬u giÌ¬ không đuÌng vaÌ¬ biÌ£ ngươÌ¬i khaÌc băÌt găÌ£p, chaÌ¬ng nhiÌ¬n Văn Quy Nguyên:

- ĐêÌ£ baÌ0o ta phaÌ0i noÌi, laÌ¬ noÌi giÌ¬ đây?

Du Thừa Phong cươÌ¬i biÌ âÌ0n:

- Bất Thông đêÌ£ không biêÌt phaÌ0i noÌi giÌ¬ ư? ĐêÌ0 ta giuÌp đêÌ£! TrươÌc hêÌt đêÌ£ haÌ’y noÌi vêÌ¬ bôÌ£ phaÌp đaÌ’ tưÌ¬ng giuÌp đêÌ£ đôi lâÌ¬n đôÌi đâÌ¬u vơÌi laÌ’o Môn chuÌ0 ThâÌ¬n BiÌ môn! Sau đoÌ đêÌ£ haÌ’y noÌi nhưÌ’ng suy nghiÌ’ cuÌ0a đêÌ£ giaÌ0i thiÌch nguyên nhân taÌ£i sao đêÌ£ daÌm noÌi vơÌi Tôn Nhất Bình đêÌ£ laÌ¬ ngươÌ¬i duy nhâÌt biêÌt caÌch khai mơÌ0 nơi troÌ£ng điÌ£a caÌ0 Thiên Nhất Trang?

ChiÌ0 câÌ¬n nghe bao nhiêu đoÌ cuÌ’ng đuÌ0 cho Bất Thông miÌ0m cươÌ¬i vaÌ¬ nheÌ£ nhoÌ’m laÌ£! ChaÌ¬ng nhiÌ¬n moÌ£i ngươÌ¬i:

- HoaÌ ra nhưÌ’ng ngaÌ¬y qua chư viÌ£ đaÌ’ coÌ thơÌ¬i gian baÌ¬n luâÌ£n vaÌ¬ coÌ biêÌ£n phaÌp đôÌi phoÌ vơÌi tiÌ¬nh thêÌ hiêÌ£n nay?

Gia Cát Phàm chơÌ£t đaÌ0o măÌt nhiÌ¬n moÌ£i ngươÌ¬i trươÌc khi lên tiêÌng:

- ĐươÌ£c rôÌ¬i! Ta không câÌ¬n noÌi nhưÌ’ng lơÌ¬i uÌp uÌp mơÌ0 mơÌ0 nưÌ’a! Không sai! CaÌc phaÌi đaÌ’ baÌ¬n luâÌ£n vaÌ¬ dươÌ¬ng như coÌ cuÌ¬ng môÌ£t yÌ nghiÌ’, sơÌ0 hoÌ£c đang câÌt giâÌu ơÌ0 Thiên Nhất Trang chiÌnh laÌ¬ sơÌ0 hoÌ£c cuÌ0a viÌ£ Vô Danh KyÌ¬ Nhân đôÌ£ naÌ¬o! VaÌ¬ bôÌ£ phaÌp kyÌ¬ aÌ0o cuÌ0a ngươi coÌ phâÌ¬n khăÌc chêÌ công phu baÌ0n laÌ’nh cuÌ0a Môn chuÌ0 ThâÌ¬n BiÌ môn chăÌc chăÌn phaÌ0i coÌ liên quan đêÌn viÌ£ kyÌ¬ nhân naÌ¬y! Ngươi đaÌ’ nghiÌ’ như thêÌ, đuÌng không?

TrươÌc khi lên tiêÌng thưÌ¬a nhâÌ£n, Bất Thông hoÌ0i Gia Cát Phàm:

- DưÌ£a vaÌ¬o đâu chư viÌ£ coÌ suy nghiÌ’ naÌ¬y?

NaÌ¬o ngơÌ¬ ngươÌ¬i lên tiêÌng giaÌ0i thiÌch chiÌnh laÌ¬ Bang chuÌ0 CaÌi Bang:

- BoÌ£n ta buôÌ£c phaÌ0i coÌ suy nghiÌ’ như thêÌ tưÌ¬ khi phuÌ£ thân ngươi bâÌt ngơÌ¬ biÌ£ aÌm haÌ£i, sau đoÌ laÌ¬ mâÌ’u thân ngươi đưa ngươi đêÌn lưu nguÌ£ taÌ£i VoÌ’ Di Sơn!

ChaÌ¬ng hôÌ¬ nghi:

- NhưÌ’ng điêÌ¬u naÌ¬y sao laÌ£i coÌ liên quan?

LaÌ’o ăn maÌ¬y miÌ0m cươÌ¬i:

- Theo lơÌ¬i phuÌ£ thân ngươi noÌi, Thiên Nhất Trang đươÌ£c saÌng lâÌ£p cuÌ¬ng thơÌ¬i vơÌi sưÌ£ xuâÌt hiêÌ£n cuÌ0a Vô Danh KyÌ¬ Nhân! VaÌ¬ sau naÌ¬y, nhiêÌ¬u đơÌ¬i Trang chuÌ0 Thiên Nhất Trang duÌ¬ đaÌ’ côÌ găÌng nhưng vâÌ’n không thêÌ0 khai mơÌ0 troÌ£ng điÌ£a, chưÌng toÌ0 sưÌ£ thâÌt tung cuÌ0a Vô Danh KyÌ¬ Nhân sau lâÌ¬n tưÌ0 chiêÌn vơÌi Ma Trung Tử phaÌ0i coÌ liên quan đêÌn viêÌ£c naÌ¬y. ViêÌ£c mâÌ’u thân ngươi đưa ngươi tiÌ¬m đêÌn VoÌ’ Di Sơn nhâÌt điÌ£nh laÌ¬ do phuÌ£ thân ta căn dăÌ£n! Ngươi nghiÌ’ ta noÌi đuÌng hay sai?

ĐêÌn bây giơÌ¬ Bất Thông mơÌi trao cho Văn Quy Nguyên vuông luÌ£a chaÌ¬ng đaÌ’ tiÌ¬m thâÌy trong Văn gia mâÌ£t thâÌt!

CưÌ đêÌ0 cho Văn Quy Nguyên xem, chaÌ¬ng doÌ’ng daÌ£c noÌi vơÌi moÌ£i ngươÌ¬i:

- Không sai! Vô Danh KyÌ¬ Nhân chiÌnh laÌ¬ ngươÌ¬i khai saÌng Thiên Nhất Trang! Công phu sơÌ0 hoÌ£c cuÌ0a viÌ£ kyÌ¬ nhân naÌ¬y laÌ¬ do tiÌ¬m thâÌy nơi âÌ0n taÌ¬ng di hoÌ£c cuÌ0a HaÌ¬ LaÌ£c laÌ’o nhân, vaÌ¬ nơi âÌ0n taÌ¬ng đươÌ£c goÌ£i laÌ¬ ThaÌi CưÌ£c ĐôÌ£ng! Tuy chưa luyêÌ£n đuÌ0 ba phâÌ¬n HaÌ£ - Trung - ThươÌ£ng tưÌ¬ HaÌ¬ LaÌ£c ThaÌi CưÌ£c ĐôÌ¬ nhưng viÌ¬ phaÌ0i khâÌ0n trương giuÌp voÌ’ lâm khưÌ0 trưÌ¬ hoaÌ£ Ma Trung Tử, Vô Danh KyÌ¬ Nhân đaÌ’ đêÌn VoÌ’ Di Sơn cuÌ¬ng aÌc ma tưÌ0 chiêÌn.

NoÌi đêÌn đây, chaÌ¬ng chơÌ£t chuÌ¬ng gioÌ£ng:

- RâÌt tiêÌc, đêÌ0 diêÌ£t trưÌ¬ Ma Trung Tử, Vô Danh KyÌ¬ Nhân ngay sau đoÌ phaÌ0i mang nôÌ£i thương nghiêm troÌ£ng! ViêÌ£c quay vêÌ¬ Thiên Nhất Trang đêÌ0 lưu laÌ£i di hoÌ£c trong mâÌ£t thâÌt laÌ¬ điêÌ¬u không thêÌ0! Do đoÌ, taÌ£i haÌ£ muôÌn chư viÌ£ hiêÌ0u minh baÌ£ch răÌ¬ng, duÌ¬ taÌ£i haÌ£ coÌ diÌ£p loÌ£t vaÌ¬o Văn gia mâÌ£t thâÌt nhưng ơÌ0 đoÌ quaÌ0 nhiên không hêÌ¬ coÌ di hoÌ£c cuÌ0a Vô Danh KyÌ¬ Nhân!

ChaÌ¬ng caÌ¬ng noÌi quâÌ¬n huÌ¬ng caÌ¬ng sưÌ’ng sơÌ¬! VaÌ¬ ngươÌ¬i sưÌ’ng sơÌ¬ nhâÌt không ai khaÌc chiÌnh laÌ¬ Văn Quy Nguyên!

Văn Quy Nguyên buông rơi vuông luÌ£a vaÌ¬ nhiÌ¬n Bất Thông trân trôÌi:

- ChuÌng ta phaÌ0i laÌ¬m giÌ¬ bây giơÌ¬ đaÌ£i ca, nêÌu không tiÌ¬m đươÌ£c di hoÌ£c tôÌ0 truyêÌ¬n?

NhăÌ£t vuông luÌ£a, Du Thừa Phong xem qua, sau đoÌ tuâÌ¬n tưÌ£ chuyêÌ0n cho nhưÌ’ng ngươÌ¬i kêÌ câÌ£n.

PhaÌ0n ưÌng cuÌ0a nhưÌ’ng nhân vâÌ£t đươÌ£c xem qua vuông luÌ£a hoaÌ¬n toaÌ¬n giôÌng phaÌ0n ưÌng cuÌ0a Văn Quy Nguyên!

ChơÌ¬ vaÌ¬ chơÌ¬ thâÌ£t đuÌng luÌc, Bất Thông chơÌ£t lên tiêÌng:

- Chư viÌ£ muôÌn biêÌt chuÌng ta phaÌ0i laÌ¬m giÌ¬ ư? ĐươÌ£c, taÌ£i haÌ£ xin noÌi! ChuÌng ta phaÌ0i tưÌ£ cưÌu chuÌng ta trươÌc khi trơÌ¬i cưÌu! ChiÌnh chư viÌ£ phaÌ0i tâÌ£n duÌ£ng vaÌ¬ phaÌt huy hêÌt sơÌ0 trươÌ¬ng cuÌ0a chư viÌ£! TaÌ£i haÌ£ đươÌ£c biêÌt ThiêÌu Lâm phaÌi coÌ đêÌn baÌ0y mươi hai tuyêÌ£t kyÌ’ do ĐaÌ£t Ma sư tôÌ0 lưu truyêÌ¬n, trong đoÌ lơÌ£i haÌ£i nhâÌt phaÌ0i kêÌ0 đêÌn ĐaÌ£i TrâÌ£n La HaÌn chưa hêÌ¬ coÌ đôÌi thuÌ0!

Quay nhiÌ¬n Vân HuyêÌ¬n đaÌ£o trươÌ0ng vaÌ¬ TuêÌ£ ĐaÌ¬n sư thaÌi, chaÌ¬ng cao gioÌ£ng:

- VoÌ’ Đang cuÌ’ng coÌ KiêÌm PhaÌp Mai Hoa danh châÌn giang hôÌ¬! NêÌu kiêÌm phaÌp naÌ¬y maÌ¬ đươÌ£c duÌ¬ng vơÌi Mai Hoa KiêÌm TrâÌ£n, uy lưÌ£c coÌ leÌ’ chiÌ0 keÌm La HaÌn ĐaÌ£i TrâÌ£n đôi chuÌt! PhâÌ¬n Nga My phaÌi thiÌ¬ coÌ LuÌ£c HơÌ£p KiêÌm TrâÌ£n đaÌ’ tưÌ¬ lâu cuÌ¬ng phaÌi VoÌ’ Đang xưng nhiÌ£ đaÌ£i kiêÌm phaÌi!

Gia Cát Phàm dươÌ¬ng như cuÌ’ng hiêÌ0u chuÌ0 yÌ cuÌ0a chaÌ¬ng laÌ¬ giÌ¬ nên lâÌ£p tưÌc noÌi oang oang:

- LơÌ¬i cuÌ0a Văn Trang chuÌ0 quaÌ0 nhiên không sai! ThâÌt đaÌ£i phaÌi chuÌng ta do trăm năm trươÌc đaÌ’ môÌ£t lâÌ¬n biÌ£ Ma Trung Tử đaÌnh baÌ£i, nên bây giơÌ¬ nghe đêÌn danh xưng naÌ¬y chuÌng ta đêÌ¬u nơm nơÌp lo sơÌ£ mâÌt hêÌt phiÌ phaÌch đaÌ£i trươÌ£ng phu! Gia Cát môÌ’ cuÌ’ng muôÌn noÌi lên môÌ£t nhâÌ£n thưÌc cho duÌ¬ đây laÌ¬ sưÌ£ nhâÌ£n thưÌc muôÌ£n maÌ¬ng!

Ngưng lơÌ¬i môÌ£t luÌc, Gia Cát Phàm thâÌy quâÌ¬n huÌ¬ng coÌ yÌ chơÌ¬ đơÌ£i liêÌ¬n noÌi tiêÌp:

- TaÌ£i sao trăm năm trươÌc chuÌng ta biÌ£ Ma Trung Tử đaÌnh baÌ£i? ĐoÌ laÌ¬ viÌ¬ y chiÌ0 nhăÌm vaÌ¬o tưÌ¬ng phaÌi môÌ£t vaÌ¬ ra tay vaÌ¬o luÌc caÌc phaÌi bâÌt phoÌ¬ng! Bây giơÌ¬ thiÌ¬ khaÌc, chuÌng ta đang coÌ sưÌ£ hiêÌ£p lưÌ£c cuÌ0a iÌt nhâÌt bôÌn phaÌi, đôÌ¬ng thơÌ¬i chuÌng ta coÌ cơ hôÌ£i đêÌ0 đươÌ£c chuâÌ0n biÌ£ đuÌ0 đâÌ¬y! MuôÌn đôÌi phoÌ vơÌi ThâÌ¬n BiÌ môn, chuÌng ta không phaÌ0i không coÌ năng lưÌ£c! Chư viÌ£ nghiÌ’ sao?

HêÌt biÌ£ Bất Thông khiÌch đôÌ£ng laÌ£i đươÌ£c nghe nhưÌ’ng lơÌ¬i noÌi huÌ¬ng hôÌ¬n cuÌ0a Gia Cát Phàm, hâÌ¬u hêÌt moÌ£i ngươÌ¬i đêÌn phâÌn khơÌ0i, phâÌn khiÌch!

VaÌ¬ Bất Thông cuÌ¬ng chơÌ¬, chơÌ¬ thâÌ£t đuÌng luÌc mơÌi doÌ’ng daÌ£c lên tiêÌng:

- NêÌu chư viÌ£ thưÌ£c sưÌ£ đaÌ’ coÌ tưÌ£ tin, theo taÌ£i haÌ£, chuÌng ta nên thaÌ¬nh lâÌ£p môÌ£t liên minh! VaÌ¬ liên minh naÌ¬y phaÌ0i goÌ£i laÌ¬ ChaÌnh ĐaÌ£o Liên Minh NguÌ’ KyÌ¬ DiêÌ£t AÌc!

Gia Cát Phàm kinh ngaÌ£c:

- Sao chiÌ0 coÌ NguÌ’ KyÌ¬?

ChaÌ¬ng giaÌ0i thiÌch:

- Chư viÌ£ gôÌ¬m bôÌn phaÌi vaÌ¬ môÌ£t đaÌ£i bang, tâÌt caÌ0 laÌ¬ năm, taÌ£o thaÌ¬nh môÌ£t ChaÌnh ĐaÌ£o Liên Minh, không phaÌ0i laÌ¬ NguÌ’ KyÌ¬ DiêÌ£t AÌc hay sao?

Du Thừa Phong hoang mang, đưa tay chiÌ0 Văn Quy Nguyên laÌ£i chiÌ0 vaÌ¬o Bất Thông:

- ThêÌ coÌ¬n Tu La Viện vaÌ¬ Thiên Nhất Trang? Không leÌ’ caÌ0 hai muôÌn đưÌng ngoaÌ¬i Liên Minh ChaÌnh ĐaÌ£o?

ChaÌ¬ng miÌ0m cươÌ¬i:

- ĐêÌ£ vaÌ¬ Văn Quy Nguyên đương nhiên không thêÌ0 đưÌng ngoaÌ¬i. Nhưng do đây laÌ¬ traÌch nhiêÌ£m boÌ£n đêÌ£ phaÌ0i baÌo thuÌ¬ cho Tu La Viện vaÌ¬ Thiên Nhất Trang đâu coÌ tư caÌch đêÌ0 kêÌ0 laÌ¬ môÌ£t trong NguÌ’ KyÌ¬!

ThâÌy Du Thừa Phong điÌ£nh noÌi nưÌ’a, chaÌ¬ng đưa tay ngăn laÌ£i:

- CoÌ¬n điêÌ¬u naÌ¬y nưÌ’a đêÌ£ chưa kiÌ£p noÌi ra! ĐoÌ laÌ¬ ngay sau khi Liên Minh ChaÌnh ĐaÌ£o đươÌ£c thaÌ¬nh lâÌ£p, chư viÌ£ coÌ thêÌ0 chiêÌu côÌ lâÌ’n nhau, đêÌ£ vaÌ¬ Quy Nguyên coÌ viêÌ£c câÌ¬n phaÌ0i taÌ£m xa chư viÌ£!

Gia Cát Phàm gâÌ£t đâÌ¬u:

- Ta biêÌt! Quy Nguyên đi tiÌ¬m Thanh HaÌ0i Cung coÌ¬n ngươi đi tiÌ¬m ThaÌi CưÌ£c ĐôÌ£ng. ĐuÌng chưÌ?

ChaÌ¬ng gâÌ£t đâÌ¬u! Nhưng khi điÌ£nh noÌi Bất Thông đaÌ¬nh phaÌ0i chiÌ£u nhươÌ¬ng cho Gia Cát Phàm noÌi trươÌc:

- Do haÌ¬nh đôÌ£ng cuÌ0a hai ngươÌ¬i cuÌ’ng laÌ¬ viÌ¬ viêÌ£c diêÌ£t trưÌ¬ ThâÌ¬n BiÌ môn như caÌc phaÌi nên trong Liên Minh naÌ¬y không thêÌ0 thiêÌu phâÌ¬n cuÌ0a hai ngươÌ¬i!

HươÌng vêÌ¬ quâÌ¬n huÌ¬ng, Gia Cát Phàm cao gioÌ£ng, noÌi sang saÌ0ng:

- Gia Cát môÌ’ coÌ môÌ£t đêÌ¬ xuâÌt, chưÌc vuÌ£ Minh chuÌ0 vaÌ¬ PhoÌ Minh chuÌ0 Liên Minh ChaÌnh ĐaÌ£o seÌ’ do Văn Bất Thông vaÌ¬ Văn Quy Nguyên đaÌ0m nhâÌ£n! Chư viÌ£ nghiÌ’ sao/

Đây laÌ¬ điêÌ¬u Bất Thông hoaÌ¬n toaÌ¬n không ngơÌ¬. VaÌ¬ quâÌ¬n huÌ¬ng hâÌ¬u như đêÌ¬u nhâÌt loaÌ£t taÌn thaÌ¬nh chuÌ0 yÌ cuÌ0a Gia Cát Phàm!

ThâÌy vâÌ£y, BaÌ£ch bang chuÌ0 bôÌ’ng chaÌ£m nheÌ£ vaÌ¬o ngươÌ¬i Gia Cát Phàm:

- ChươÌ0ng môn coÌ¬n nhơÌ lơÌ¬i laÌ’o ăn maÌ¬y naÌ¬y noÌi giÌ¬ không? Bất Thông đâu coÌ sôÌ laÌ¬m ăn maÌ¬y?

Gia Cát Phàm gâÌ£t đâÌ¬u:

- VaÌ’n bôÌi cuÌ’ng coÌ caÌ0m nghiÌ’ như vâÌ£y nên daÌ£o đoÌ cuÌ’ng không daÌm nhâÌ£n Bất Thông laÌ¬m truyêÌ¬n nhân! HoaÌ ra BaÌ£ch bang chuÌ0 đaÌ’ tiên liêÌ£u tâÌt caÌ0 tưÌ¬ trươÌc!

Nghe roÌ’ nhưÌ’ng lơÌ¬i naÌ¬y, Bất Thông mơÌi biêÌt đây laÌ¬ traÌch nhiêÌ£m maÌ¬ chaÌ¬ng không thêÌ0 thoaÌi thaÌc. VaÌ¬ traÌch nhiêÌ£m đoÌ đaÌ’ coÌ tưÌ¬ luÌc chaÌ¬ng tiêÌp nhâÌ£n sơÌ0 hoÌ£c cuÌ0a BaÌ£ch bang chuÌ0!

ChaÌ¬ng voÌ¬ng tay thi lêÌ’ vơÌi quâÌ¬n huÌ¬ng:

- Chư viÌ£ đaÌ’ tiÌn nhiêÌ£m, taÌ£i haÌ£ vaÌ¬ xaÌ đêÌ£ đương nhiên không thêÌ0 khươÌc tưÌ¬! CuÌ’ng không thêÌ0 châÌ£m, taÌ£i haÌ£ vaÌ¬ xaÌ đêÌ£ lâÌ£p tưÌc lên đươÌ¬ng, chư viÌ£ xin baÌ0o troÌ£ng! CaÌo biêÌ£t!

VuÌt! VuÌt!

30. Ẩn Tình Từ Phía Tu La Viện-kết Minh Thanh Hải Thế Phân Khai

Chạy chưa được năm dặm, Bất Thông phải dừng lại khi nghe có tiếng gọi:
- Bất Thông! Chờ đã nào!

Văn Quy Nguyên thoáng kinh ngạc khi nghe Bất Thông hối hả dặn:

- Nếu Hạ Uyển Nhu có hỏi về Khả Thuý Đình, đệ cứ để ta đối đáp!

Bất Thông vừa dứt lời thì người xuất hiện quả nhiên là Hạ Uyển Nhu!

Và câu hỏi của Hạ Uyển Nhu hoàn toàn không ngoài dự đoán của Bất Thông! Nàng hỏi nhưng hỏi như để quyết:

- Sao không thấy khả thất muội đi cùng ngươi? Hay Thạch Bích Vân đã khiến ngươi thay lòng đổi dạ, phụ bạc với thất muội?

Bất Thông dù đã dự đoán đúng câu hỏi của Hạ Uyển Nhu nhưng bị hỏi thế này thì hoàn toàn ngoài sở liệu của chàng!

Phải lúng túng một lúc chàng mới có thể đáp:

- Thuý Đình hiện là nghĩa nữ của Đổng tiền bối, thân mẫu của Quy Nghuyên! Do chưa có lệnh của nghĩa mẫu, Thuý Đình đương nhiên không thể cùng đi với tại hạ!

Đưa mắt nhìn Văn Quy Nguyên, Hạ Uyển Nhu nghi ngờ:

- Y nói đúng hay sai, Văn thiếu hiệp?

Văn Quy Nguyên không thể không đáp lời:

- Đó là sự thật, gia huynh không hề dối gạt cô nương!

Hạ Uyển Nhu gật đầu và cười khảy khi nhìn lại Bất Thông:

- Nếu đúng thì sao! Còn như không phải, có nghĩa là thất muội đã trao nhầm trái tim cho một kẻ phụ bạc, Hạ Uyển Nhu này nhất định không tha thứ!

Bất Thông cười lạt:

- Cô nương nói cứ như giữa tại hạ và Thuý Đình đã thật sự có hôn ước! Lời nói này thật khó chấp nhận!

Hạ Uyển Nhu bỗng giận dữ:

- Dù ta biết là chưa hề có chuyện đó, nhưng ngươi nghĩ như thế nào khi đã biết thất muội đã vì ngươi không quản ngại đến sinh mạng? Tình ý của thất muội, không lẽ ngươi không biết?

Bất Thông cau mặt:

- Thuý Đình dù có tình ý với tại hạ, không nên chỉ vì thế cô nương buộc tại hạ phải đáp ứng? Đây là đạo lý gì vậy, cô nương?

Hạ Uyển Nhu lạnh giọng:

- Không là đạo lý nào cả nhưng tự ngươi phải có trách nhiệm! Trừ phi ngươi lại muốn đi vào vết xe đổ của lệnh tôn!

Chàng tái mặt:

- Cô nương muốn ám chỉ vì điều gì? Sao cô nương giám xúc phạm đến người đã khuất là gia phụ?

Hạ Uyển Nhu chưa kịp đáp, bỗng có âm thanh tức tưởi vang lên:

- Lục sư tỷ đừng nói nữa! Có bức bách y, bất quá muội cũng lâm vào cảnh ngộ như nghĩa mẫu, cũng cảnh đồng sàng dị mộng mà thôi!

Bất Thông hốt hoảng:

- Kìa Thuý Đình! Sao cô nương bảo sẽ không lộ diện với diện mạo này?

Hạ Uyển Nhu cười lạnh:

- Vì ngỡ thất muội không bao giờ lộ diện nên ngươi mặc tình trăng gió với yêu nữ Thạch Bích Vân?

Tuy có phần áy náy vì khó xử trước sự bất ngờ của Thuý Đình nhưng Bất Thông vẫn phẫn nộ vì không thể chấp nhận những lời lẽ hàm ý miệt thị của Hạ Uyển Nhu. Chàng quắc mắt:

- Cô nương nói năng nên giữ lời! Nếu không có Thạch cô nương giải cứu, tại hạ không thể chạy thoát khỏi Thiên Nhất Trang! Và nếu không có Thạch cô nương tận tình chữ trị, cánh tay tả của tại hạ đã bị phế bỏ rồi! Cô nương đừng vội võ đoán rồi có những lời lẽ hồ đồ về một người đáng được trân trọng là Thạch cô nương!

Hạ Uyển Nhu bĩu môi:

- Lời của ngươi chỉ là phiến diện...

Văn Quy Nguyên xua tay ngăn lại:

- Cô nương sai rồi! Cánh tay của gia huynh thật sự đã bị thương tích trầm trọng, chính tại hạ cũng ngỡ gia huynh khó thể bình phục! Như vậy chứng tỏ những gì gia huynh vừa nói về Thạch Bích Vân đều đúng!

Hạ Uyển Nhu kinh nghi:

- Thiếu hiệp cũng tin như vậy sao?

Văn Quy Nguyên gật đầu:

- Đó là điều tại hạ tận mục sở thị, có lý nào lại không tin!

Nghe thế Bất Thông vội quay nhìn Khả Thuý Đình:

- Khả cô nương! Những tình ý cô nương dành cho tại hạ, tại hạ nhất mực cảm kích và hứa sẽ không quên những gì tại hạ đã hứa! Chỉ có điều tại hạ không hiểu, tại sao cô nương khẩn khoản xin tại hạ đừng để lộ tung tích của cô nương?

Nước mắt ngắn nước mắt dài, Khả Thuý Đình vừa sụt sùi vừa giải thích:

- Tiểu nữ vì không muốn lâm vào tình cảnh như nghĩa mẫu nên không đành lòng nhìn nghĩa mẫu càng lúc càng lún sâu vào hai chữ bất nghĩa! Ý tiểu nữ là...

Có cảm giác mơ hồ về một chuyện chẳng lành, Văn Quy Nguyên thật sự nôn nóng qua tiếng hỏi vội vàng:

- Gia mẫu đã có những hành vi gì để gọi là bất nghĩa?

Cũng có cảm giác như Văn Quy Nguyên, Bất Thông thoáng rùng mình:

- Phải chăng tiền bối đã...

Khả Thuý Đình giương to hai mắt:

- Đã như thế nào? Dường như thiếu hiệp đã đoán biết sự việc?

Cuối cùng, chính Văn Quy Nguyên cũng đoán ra qua tiếng kêu xé lòng:

- Phải chăng gia mẫu đã cùng lão thất phu Điền Trung... Ôi ! Mẫu thân!

Khả Thuý Đình cúi mặt không giám nhìn vào mặt Quy Nguyên:

- Họ đã tình cờ gặp lại và nghĩa mẫu đã bị những lời đường mật quyến rũ! Bây giờ họ...

Văn Quy Nguyên gầm lên:

- Lão thất phu hiện ở đâu? Ta không giết lão thề không làm người!

Thuý Đình thật sự sợ hãi:

- Sao thiếu hiệp muốn giết lão? Dẫu sao trước kia họ cũng đã là ý trung nhân của nhau, thiếu hiệp đâu thể ngăn cản họ?

Nhưng Văn Quy Nguyên vẫn gầm vẫn thét:

- Tuyệt đối không để họ thực hiện những hành vi hoàn toàn lỗi đạo với gia phụ! Họ đang ở đâu?

Thuý Đình sợ sệt trao cho Văn Quy Nguyên một mảnh giấy được xếp nhỏ:

- Lúc tiểu nữ có ý định bỏ đi, nghĩa mẫu có giao tiểu nữ vật này bảo là trao cho thiếu hiệp!

Văn Quy Nguyên chộp lấy và mở ra xem thật nhanh! Và thật bất ngờ, Văn Quy Nguyên vừa lao đi vừa thét:

- Ta phải ngăn họ lại! Ta nhất định phải ngăn họ lại!

Vút!

Bất Thông quá lo lắng định đuổi theo. Nhưng chàng vẫn đứng yên sau đó hỏi Thuý Đình:

- Cô nương có xem qua nôi dung của mảnh giấy đó?

Thuý Đình gật đầu:

- Tiểu nữ có đọc qua! Đại ý, họ đã định ngày cùng nhau bái đường!

- Bái đường? Lúc nào? Ở đâu?

Thuý Đình lắc đầu:

- Tiểu nữ không rõ thời gian! Còn địa điểm là ở Tu La Viện!

Chàng rùng mình thấm đoán biết ý đồ của Điền Trung khi chọn Tu La Viện làm địa điểm cùng Đổng Hoàng Yến bái đường!

Đưa mắt nhìn dõi theo bóng dáng của Văn Quy Nguyên đang khuất dần Bất Thông đáp khi nghe Thuý Đình hỏi:

- Thiếu hiệp không đuổi theo y?

- Không! Chính Nguyên đệ phải tự mình quyết định! Và nếu phải động thủ, Nguyên đệ hiện giờ có thừa năng lực đối phó! Tại hạ không tiện xen vào!

Quay người lại, chàng dặn họ:

- Nếu nhị vị định quay lại chờ lệnh sư, tạm thời đừng nhắc đến chuyện của Nguyên đệ! Cáo biệt!

Vút!

Chạy được một lúc chàng tự trách thầm:

" Sao ta chạy cứ như muốn chốn chạy Thuý Đình? Phải chăng trước kia phụ thân cũng vậy, cũng vội vàng rời xa Tu La Viện để đến với mẫu thân mới chính là người phụ thân thương yêu? Còn ta, ta yêu ai? Thuý Đình? Thạch Bích Vân? Hay Hồ Bạch Cúc?".

Chợt nhớ đến Hồ Bạch Cúc, Bất Thông mơ hồ nhận ra có sự khả nghi về thời điểm đã được Điền Trung chọn làm cơ hội gặp lại Đổng Hoàng Yến!

" Phải chăng đang lúc này là lúc Điền Trung được rảnh tay? Có phải vì lão Môn chủ Thàn Bí môn đã có kế sách khả dĩ có thể tiêu diệt Thanh Hải Cung ngay trong lúc này? Kế sách đó phải chăng là lão đã có sự hỗ trợ ngấm ngầm của Kiều Toàn và lão cho thời cơ tiêu diệt Thanh Hải Cung đã đến?".

Không thể không tin vào nhận định này, Bất Thông vội tăng cước lực, quyết nhanh chóng tìm đến chỗ Thanh Hải Cung đang lưu ngụ!

Vút!

***

Bất Thông đến tuy không muộn nhưng tình thế của Thanh Hải Cung thật khó vãn hồi!

Giữa những trận chiến đang tiến dần đến hồi kết cục, khắp chiến trường đầy dẫy những thi hài đẫm máu của hơn ba mươi người đều vận y phục màu xanh!

Môn nhân Thanh Hải Cung đã bị huỷ diệt gần như trọn vẹn, chỉ còn lại Hồ Bạch Cúc, Mộ Dung Quang và hai nhân vật khác! Bốn người bọn họ phải khó khăn lắm mới kéo dài cục diện được đến lúc này! Bởi đối thủ của họ là lão Môn chủ Thần Bí môn và Kiều Toàn.

Một mình Hồ Bạch Cúc tuy thừa năng lực trừng trị kẻ phản bộ nhưng Mộ Dung Quang và hai nhân vật kia lại không thể chống đỡ sức tấn công ào ạt của lão Môn chủ Thần Bí môn!

Ngược lại, nếu Hồ Bạch Cúc lao qua bên kia để giúp Mộ Dung Quang thì chính nàng phải khốn đốn do không phải là đối thủ của lão Môn chủ! Một trong hai nhân vật Thanh Hải Cung còn lại không đủ lực diệt Kiều Toàn!

Họ đành phải giữ mãi thế giằng co đầy bất lợi, do chân lực của họ càng lúc càng kiệt quệ!

Bất Thông sau khi lượng định tình hình lập tức lao vào nhập cuộc!

Đầu tiên, chàng cố tình nói lớn để gây phấn khích cho bốn người Hồ Bạch Cúc:

- Cung chủ nghĩ sao nếu Bất Thông này tự ý xen vào nội tình của quý cung? Ha... ha...

Vút!

Hỏi cho có hỏi, Bất Thông tuy đang cười nhưng đã bất đầu xuất lực vào Kiều Toàn:

- Mối hận đã một lần giam hãm nay Bất Thông xin được hoàn trả! Tiếp chiêu!

Ào... Ào...

Kiều Toàn do vẫn ngờ Bất Thông chỉ có bản lãnh như trước nên vẫn dửng dưng:

- Ngươi muốn rửa hận hay lại phải nạp mạng? Hãy xem Quỷ ảnh Công phu!

Ào... Ào...

Đến lúc này mới có tiếng Hồ Bạch Cúc vang lên:

- Ngươi đến thật đúng lúc! Bổn cung chủ chấp nhận sự tiếp trợ của ngươi như đã từng tiếp trợ! Hãy cố lên nào! Đánh!

Vù...

Không riêng gì Hồ Bạch Cúc phấn khích, hai nhân vật kia như đã được Mộ Dung Quang nói về chàng nên tất cả bọn họ đều tăng thêm dũng lực! Họ tận lực phát chiêu:

- Đỡ!

- Phản đồ, đỡ!

Kiều Toàn phải bất ngờ sau tiếng chạm kình vang lên.

Ầm!

- Tiểu tử ngươi sao bỗng nhiên có nội lực thâm hậu?

Bất Thông cười dài:

- Nào phải chỉ có như thế! Xem đây!

Vút!

Chàng thi triển Thái Cực Huyền Ảo bộ và một chưởng Hà Lạc Huyền Ảo liền bất ngờ lao ập vào Kiều Toàn.

Vạn Quỷ Ảnh Nhân Thân của Kiều Toàn quả nhiên phải giảm dần sự lợi hại! Lão quát lên inh ỏi:

- Cẩu tiểu tử muốn chết!

Ào... Ào...

Bất ngờ Bất Thông quát:

- Xem ám khí!

Chàng vờ hất mạnh tả thủ!

Kiều Toàn vừa dịch bộ để lo tránh né thì Bất Thông bật cưòi ngạo nghễ:

- Trúng! Ha...ha...

Ào...

Ầm!

Bị Bất Thông lừa đến phải bị quật trúng một kình, Kiều Toàn phải lảo đảo hồi bộ!

Bất Thông bật lao thẳng vào lão:

- Xích dương trưởng đỡ!

Ào... Ào...

Tức giận đến đỏ mặt, Kiều Toàn trợn to hai mắt:

- Tiểu tử quá giảo hoạt! Xem chiêu!

Vù... Vù...

Ào...

Ầm!

Thán phục lão vì lão xem ra hãy còn nhiều nội lực, Bất Thông vừa chao người lập tức chuyển dịch theo Thái Cực Huyền Ảo Bộ.

Vút!

Bất ngờ chàng nghe tiếng rít căm phẫn của lão Môn chủ Thần Bí môn vang bên tai:

- Ngươi phải chết! Hãy xem Quỷ Ảnh Trảo Đoạt Hồn!

Vụt!

Chàng thất kinh đến phải dịch chuyển liên tiếp nhiều bộ vị.

Vút! Vút!

Tuy nhiên...

Ầm!

Bị trúng một chiêu của lão Môn chủ, Bất Thông bàng hoàng kinh khiếp trước võ học thượng thừa của đối phương!

Và chàng thêm lo sợ khi thanh âm của lão cứ bám theo sát sạt:

- Võ học ở Văn gia mật thất đâu? Ngươi không dùng phải chăng vì ngươi chưa học được? Hãy đỡ!

Vụt! Vụt!

Nhìn bóng trảo chập chùng, Bất Thông dù biết là không thể nhưng vẫn tiếp tục vận dụng Thái Cực Huyền Ảo Bộ để hi vọng toàn mạng!

Vút! Vút!

Nhưng tiếng chấn kình vẫn vang lên.

Ầm!

Huyết khí nhưng nhờ đó Bất Thông đã biết chàng chạy là thất sách.Nên khi có tiếng quát lạnh lùng của lão Môn chủ vang lên:

- Đã đến lúc phải nạp mạng rồi! Đỡ!

Vù... Vù...

Với cảm nhận vừa có, Bất Thông lập tức vận dụng đủ Thái Cực Huyền Âm Bộ và Hà Lạc Huyền Ảo Chưởng.

Vút!

Ào... Ào...

Nhờ vậy, dù tiếng chạm kình vẫn phải vang lên nhưng đó là tiếng chạm giữa chưởng và chưởng, hoá giải bớt uy lực lợi hại từ Quỷ Ảnh công phu của lão Môn chủ!Bất Thông không bị mất mạng như lão môn chủ vừa bảo, mà chàng còn làm lão phải kinh ngạc:

- Hừ! Quả nhiên là Hà Lạc Thái Cực công phu! Vậy ngươi càng đáng chết! Đỡ!

Vù... Vù...

Chàng tuy chưa phải đối thủ của lão nhưng chàng vẫn mừng thầm! Thứ nhất, công phu của Hà Lạc lão nhân là khắc tinh của Quỷ Ảnh công phu. Bằng chứng trăm năm trước tuy Vô Danh Kỳ Nhân chưa luyện đủ ba phần, Hạ, Trung, Thượng của công phu Hà Lạc nhưng vẫn có thể đả bại và diệt trừ Ma Trung Tử. Từ nãy giờ vừa do khiếp sợ vừa do không đủ hiểu biết chàng đã lầm lẫn khi cứ lo nhảy tránh. Do đó chàng mới bị lão Môn chủ hai lần nhờ vào Vạn Quỷ Ảnh Nhân Thân quật cho chàng hai trảo đến thất điên bát đảo!

Thứ hai, công lực của chàng giờ đã tăng tiến nhờ vào hạt Thiên Niên Tuyết Liên Tử nên may còn duy trì tính mạng và đang có hi vọng cùng lão Môn chủ kéo dài cục diện! Gỉa như sau này chàng vào được Thái Cực động là nơi Hà Lạc lão nhân có lưu lại công phu võ học, nếu chàng luyện đủ ba phần Hạ, Trung, Thượng của Hà Lạc công phu, việc diệt trừ lão môn chủ Thần Bí môn là điều hoàn toàn có thể!

Phấn khích, Bất Thông từ đó không hề giám khinh suất vận dụng các môn công phu khác. Chàng toàn tâm toàn ý dồn Thái Cực Huyền Ảo Bộ và Hà Lạc Huyền Ảo Chưởng, để cùng lão Môn chủ Thần Bí môn duy trì cục diện ở thế giằng co!

Bất Thông chủ động quát:

- Đã mấy lần lão định giết ta, nhưng lão nào có thực hiện được! Hãy đỡ Hà Lạc Huyền Ảo Chưởng!

Vút!

Vù... Vù...

Lời của chàng làm cho lão môn chủ động nộ đến phát cuồng:

- Liệu ngươi duy trì được bao lâu, tiểu tử? Nạp mạng nào!

Ào... Ào...

Ầm!

Chàng cũng đang tự hỏi như vậy, chàng sẽ phải duy trì đến bao lâu nếu tình thế vẫn kéo dài?

Đúng lúc đó, tiếng thét thịnh nộ của Hồ Bạch Cúc chợt vang lên:

- Thất phu phản bội! Hãy xem Quỷ Ảnh Hư Vô Chỉ đoạt mạng ngươi!

Viu... Viu...

Và rồi tiếng gầm của Kiều Toàn phải vang lên làm cho Bất Thông vui mừng có tác dụng làm cho lão Môn chủ phải nao núng:

- Hồ Bạch Cúc! Hự! Ta quyết không quên mối hận này!

Ầm!

Lão môn chủ nao núng cũng phải vì đã đến lượt lão là đối tượng cho Hồ Bạch Cúc nhằm vào:

- Cả lão nữa! Hãy đỡ Quỷ Ảnh Hư Vô Chỉ!

Viu... Viu...

Đang dồn toàn bộ chân lực vào việc trừ khử Bất Thông, sự xuất hiện thêm nữa của Hồ Bạch Cúc khiến lão Môn chủ phải cười lên thống hận:

- Được lắm! Kề từ nay giữa Thần Bí môn và Thanh Hải Cung quyết một mất một còn! Bọn ngươi đừng mong toàn mạng! Ha...ha...

Vút!

Lão dịch người tạt bộ sau đó bất ngờ động thân lao đi mất dạng!

Không cam tâm, Hồ Bạch Cúc cố sức đuổi theo:

- Sao lão chạy? Hãy đỡ!

Viu...

Nhưng do công phu nội lực của lão môn chủ cao thâm hơn, chỉ pháp của Hồ Bạch Cúc gần như vô hại đối với lão!

Bất Thông nhìn theo lão, sắc mặt vẫn còn hiện nguyên nỗi kinh hoàng:

- Lão ta quả nhiên quá lợi hại! Hà...

Hồ Bạch Cúc nghe thế mới thẫn thờ nhìn lần lượt vào thi thể của những môn nhân Thanh Hải Cung:

- Nếu lão luyện được Quỷ Ảnh Hư Vô Chỉ, mức độ lợi hại của lão không chỉ có bấy nhiêu! Không ngờ bổn cung lại lâm phải đại nạn này! Hà...

Bất chợt, Mộ Dung Quang từ phía xa chạy về:

- Cung chủ! Kiều Toàn đã được tên Môn chủ quỷ quái kia đưa đi! Thuộc hạ không giám đuổi theo!

Nghe thế, Bất Thông mới biết lão Kiều Toàn khi nãy đã kịp bỏ chạy, chưa bị Quỷ Ảnh Hư Vô Chỉ của Hồ Bạch Cúc khu xử!

Hồ Bạch Cúc đưa mắt nhìn Mộ Dung Quang:

- Trưởng lão không đuổi theo cũng đúng! Ta đang sợ, nếu để lão Môn chủ bắt được, Thanh Hải Cung nhất định không còn cơ hội khôi phục, chứ đừng nói đến việc báo thù!

Nghe nàng nói với sắc diện chán nản, Bất Thông kinh ngạc:

- Cung chủ nói đến khôi phục có vẻ như toàn bộ nguyên khí của quý cung...

Nàng gật đầu, thú nhận một sự thật phũ phàng:

- Không sai! Nguyên khí của bổn cung gần một trăm năm trở lại đây hầu như đã bị những hạng người có tâm địa phản phúc làm cho kiệt quệ. Những người đã theo ta vào Trung Nguyên lần này và vừa bị hạ sát chính là lớp môn nhân cuối cùng của bổn cung! Muốn khôi phục lại như trước e phải mất không dưới mười năm, với điều kiện những kẻ phản phúc kia hoặc bị tiêu diệt hoặc đừng quấy nhiễu bổn cung! Nhưng hai vấn đề này, điều nào cũng là nan giải, thật khó thực hiện hoặc mong đợi!

Trong khi Mộ Dung Quang và hai nhân vật kia đang lo thu thập và an táng cho những người xấu số, Bất Thông nhân cơ hội vội hỏi Hồ Bạch Cúc:

- Ma Trung Tử, nhân vật được lão Môn chủ kia gọi là tổ sư gia, trăm năm trước cũng là người Thanh Hải Cung?

Nàng thở dài:

- Không chỉ là môn nhân, đó chính là người đã được chọn trước làm môn chủ bổn cung!

Chàng giật mình:

- Vậy tại sao Ma Trung Tử...

Nàng nhìn chàng:

- Thiếu hiệp đã tưởng lão làm phản vì muốn chiếm đoạt cương vị cung chủ? Nếu chỉ có thế, lão đâu đã bị gán cho hai chữ phản nghịch? Chính lão muốn xua Thanh Hải Cung vào chỗ ắt phải bị huỷ diệt nên bổn cung phải tước quyền làm cung chủ của lão! Thiếu hiệp thử đoán lão muốn gì?

Bất Thông chỉ ngờ ngợ nên lời nói còn có phần dè dặt:

- Có phải Ma Trung Tử còn có dã tâm lớn hơn, lão không thích chí làm một cung chủ của một Thanh Hải Cung vốn ở nơi xa xôi?

Nàng gật đầu:

Thiếu hiệp đoán đúng rồi! Mục đích của lão là muốn độc bá võ lâm Trung Nguyên! Khi lão manh nha ý đồ này, đã có nhiều người khuyên ngăn, nhưng càng khuyên ngăn lão càng thêm ngông cuồng! Lão bảo ở võ lâm Trung Nguyên không hề có môn phái nào xứng là đối thủ của bổn cung! Và dù biết đó là sự thật, nhưng bổn cung vì không muốn gây công phẫn, phạm đến đất trời nên phải quyết liệt phết truất lão!

Khẩu ngữ của nàng làm cho chàng bất phục! Chàng buột miệng bảo:

- Nhưng cuối cùng, Ma Trung Tử cũng bị một nhân vật ở võ lâm Trung Nguyên đánh bại! Đó là vì lão quá ngông cuồng nên quên câu thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân!

Sắc diện mĩ miều của Hồ Bạch Cúc đột nhiên sa sầm:

- Điều này ta đã từng nghe! Nhưng thiếu hiệp có thể cho ta biết nhân vật nào có đủ bản lãnh đả bại Quỷ Ảnh công phu của bản cung?

Chàng đáp lại mập mờ:

- Tại hạ chỉ nghe nói đó là một nhân vật tự xưng là Vô Danh kỳ nhân!

Nàng lẩm bẩm:

- Vô Danh Kỳ Nhân? Một danh xưng thoạt nghe thì rất khiêm tốn nhưng thật ra lại hàm chứa sự cao ngạo ngút trời! Hừ! Kỳ nhân!

Chàng lo ngại

- Như cung chủ không tin đã từng có nhân vật như vậy?

Nàng trầm giọng:

- Ma Trung Tử đã bị tiêu diệt, đó là một sự thật quá rõ sao ta lại không tin? Nhưng ta không tin là không tin ở điểm khác!

Chàng nôn nao hỏi:

- Là điểm gì?

Nàng bảo:

- Nếu Ma Trung Tử trước khi vào Trung Nguyên gây hoạ kịp luyện Quỷ Ảnh Hư Vô Chỉ ta hoàn toàn không tin vị Vô Danh Kỳ Nhân nào đó có đủ bản lãnh để làm điều đã làm!

- Cung chủ có ý bảo công phu của Vô Danh Kỳ Nhân không thể đối phó nổi Quỷ Ảnh Hư Vô Chỉ?

Nàng quả quyết:

- Đúng vậy! Nếu vạn Quỷ Ảnh Nhân Thân chỉ có thể làm cho đối phương rối loạn nhãn quang thì Quỷ Ảnh Hư Vô Chỉ sẽ khiến cho đối phương không thể nào nhận định được phương hướng phát kình! Đối phương sẽ chết mà không hiểu tại sao lại chết!

Chàng càng thêm bất phục nhưng chỉ giám nói bâng quơ:

- Đáng tiếc lão Môn chủ không thể biết tuyệt kỹ này, bằng không...Hừ!

Hồ Bạch Cúc nghi ngờ:

- Bằng không thì sao? Như thiếu hiệp muốn ám chỉ người thừa kế sở học của Vô Danh Kỳ Nhân đã xuất hiện và người này không hề sợ tuyệt kỹ của bổn cung, Quỷ Ảnh Hư Vô Chỉ?

Chàng giật mình và thầm trách là không biết tự chủ, đã để lộ một điều không để lộ, nhất là để lộ cho một cung chủ Thanh Hải Cung như Hồ Bạch Cúc!

Chàng đáp lại mập mờ:

- Đó là tại hạ tự nghĩ như thế!

Nàng đột nhiên cười nhẹ:

- Ta lại nghĩ khác! Nhất định người này đã xuất đầu lộ diện! Và nếu là vậy, thì...

Chàng hốt hoảng:

- Thì thế nào? Cung chủ đừng nói là sẽ cùng người đó thử tài cao hạ nha?

Nhưng Hồ Bạch Cúc lại nói đúng điều chàng đang lo sợ:

- Sao lại không? Đó là điều ta muốn và sẽ không ai ngăn cản được ta!

Bối rối tột độ, Bất Thông chỉ muốn nàng phải quên đi ý tưởng kỳ quái này nên vội lảng sang chuyện khác:

- Sau đây, cung chủ định làm gì? Quay về Thanh Hải Cung hay phải tìm và trừng trị Kiều Toàn?

Nàng nhìn những lấm mồ vừa được Mộ Dung Quang đắp vội:

- Họ chết thảm như thế, ta là Cung chủ của họ có lý nào để họ chết mà không nhắm mắt!

Chàng chợt đề xuất:

- Sau lần này nhất định Kiều Toàn sẽ đầu nhập Thần Bí môn! Các phái võ lâm Trung Nguyên vừa cùng nhau lập một liên minh để đối phó với Thần Bí môn, nếu cung chủ không ngại và cũng có ý định như thế...

Hồ Bạch Cúc lập tức cắt ngang:

- Họ liên minh thì kệ họ! Ta hoặc không liên minh với ai, hoặc chỉ liên minh với một người.

Chàng lại có thêm một nỗi lo sợ khác:

- Cung chủ muốn nói...

Nàng mỉm cười với chàng:

- Chính thiếu hiệp! Vì chẳng phải giữa chúng ta đã có hai lần kết minh và đều có kết quả sao?

Lúc đó, Mộ Dung Quang kịp đến gần và đã nghe Hồ Bạch Cúc nói lời này! Lão hớn hở bảo:

- Cung chủ nói không sai! Cứ như là duyên nợ, hai lần bổn cung lâm nạn là hai lần được thiếu hiệp xuất hiện tiếp trợ! Có vẻ sự kết minh giữa bổn cung và thiếu hiệp càng về sau càng thuận lợi!

Nhìn hai nhân vật kia đang đến gần, Hồ Bạch Cúc hoan hỉ dẫn tiến:

- Nhị vị trưởng lão! Đây là Bất Thông Thiếu hiệp ta đã có lần nhắc đến!

Quay sang chàng, nàng vẫn tươi cười:

- Họ là bào huynh bào đệ, một người là Đoàn Nhất, một người là Đoàn Nhị, cùng là trưởng lão bổn cung!

Đoàn Nhất lớn tuổi hơn liền tiến lên:

- Huynh đệ mỗ không những đã nghe mà còn vừa được mục kích khí phách hơn người của thiếu hiệp! Thật trăm nghe không bằng một thấy!

Bất Thông nghĩ thầm, muốn tiêu diệt Thần Bí môn không thể không cần đến bốn người còn lại của Thanh Hải Cung! Và nếu họ không muốn có sự kết minh với các phái thì chàng đành phải nhân nhượng họ! Chàng mỉm cười:

- Được quý cung xem trọng tại hạ cứ hổ thẹn là không xứng! Nhưng vì muốn cùng quý cung lo việc đối phó với Thần Bí môn, tại hạ đành muối mặt nhận lời khen tặng của chư vị. Đã thế này, tại hạ mạo muội nêu ra một chủ kiến, quý cung tạm thời theo chân tại hạ! Để khi tin này tới tai lão Môn chủ, lão phải tự xuất đầu lộ diện!

Hồ Bạch Cúc như chỉ chờ có thế là lập tức tán đồng:

- Một chủ kiến thật hay! Ta tán thành!

Chính lúc này Bất Thông không thể không nhìn thấy những ánh mắt ý nhị của ba người Mộ Dung Quang đang nhìn nhau! Cứ như họ đã biết trước thế nào cung chủ của họ cũng phải tán đồng, bất luận ý kiến của Bất Thông như thế nào!

31. Nhưì’ng Lâì¬m Lâì’n Dâì’n Đêìn Muôì£n Maì¬ng-ngươì¬i Gâì¬n Tâm Gâì¬n Môì£t Liên Minh

DuÌ¬ đang mêÌ£t moÌ0i viÌ¬ phaÌ0i chaÌ£y môÌ£t đoaÌ£n đươÌ¬ng khaÌ xa nhưng khi chaÌ£m măÌ£t, MôÌ£ Dung Quang vâÌ’n vôÌ£i vaÌ¬ng bâÌ0m baÌo:
- NhưÌ’ng dưÌ£ đoaÌn cuÌ0a thiêÌu hiêÌ£p đêÌ¬u lâÌ¬m lâÌ’n! Nơi maÌ¬ thiêÌu hiêÌ£p goÌ£i laÌ¬ Tu La Viện cho đêÌn giơÌ¬ vâÌ’n laÌ¬ nơi hoang taÌ¬n đôÌ0 naÌt, không coÌ lâÌy môÌ£t boÌng ngươÌ¬i!

Không như HôÌ¬ BaÌ£ch CuÌc, ĐoaÌ¬n NhâÌt vaÌ¬ ĐoaÌ¬n NhiÌ£ đang nhăn nhoÌ viÌ¬ sưÌ£ lâÌ¬m lâÌ’n cuÌ0a Bất Thông khiêÌn MôÌ£ Dung Quang phaÌ0i đi không vêÌ¬ không! Bất Thông đôÌ£t nhiên miÌ0m cươÌ¬i:

- Tuy laÌ¬ lâÌ¬m lâÌ’n nhưng qua đoÌ taÌ£i haÌ£ đaÌ’ biêÌt taÌ£i sao nhưÌ’ng ngaÌ¬y qua không thâÌy laÌ’o Môn chuÌ0 xuâÌt hiêÌ£n!

HôÌ¬ BaÌ£ch CuÌc ngaÌ£c nhiên:

- LaÌ’o coÌ điêÌ¬u bâÌ£n tâm khaÌc câÌ¬n phaÌ0i gâÌp ruÌt đôÌi phoÌ, hơn laÌ¬ phaÌ0i đôÌi phoÌ vơÌi chuÌng ta?

ChaÌ¬ng gâÌ£t đâÌ¬u:

- Không sai! VaÌ¬ lâÌ¬n naÌ¬y nêÌu taÌ£i haÌ£ không lâÌ¬m lâÌ¬n nưÌ’a thiÌ¬ laÌ’o đang phaÌ0i đương đâÌ¬u vơÌi Liên Minh ChaÌnh ĐaÌ£o như taÌ£i haÌ£ đaÌ’ noÌi cho Cung chuÌ0 nghe!

HôÌ¬ BaÌ£ch CuÌc suyÌt phiÌ¬ cươÌ¬i khi đưa ra môÌ£t nhâÌ£n điÌ£nh:

- MôÌ£t Liên Minh ChaÌnh ĐaÌ£o như lơÌ¬i thiêÌu hiêÌ£p, ta e chưa đuÌ0 laÌ¬m cho laÌ’o bâÌ£n tâm!

VơÌi yÌ điÌ£nh laÌ¬ laÌ¬m cho HôÌ¬ BaÌ£ch CuÌc bơÌt sưÌ£ khinh thiÌ£ vêÌ¬ caÌc voÌ’ phaÌi Trung Nguyên nên Bất Thông cưÌ thaÌ0n nhiên baÌ0o:

- CoÌ thêÌ0 seÌ’ không như Cung chuÌ0 nghiÌ’. TraÌi laÌ£i đây chiÌnh laÌ¬ cơ hôÌ£i giuÌp quyÌ cung tiêu trưÌ¬ moÌ£i lo âu vêÌ¬ laÌ’o Môn chuÌ0 vaÌ¬ KiêÌ¬u ToaÌ¬n! MoÌ£i ngươÌ¬i cưÌ theo taÌ£i haÌ£ seÌ’ biêÌt!

HoÌ£ laÌ£i đi như mươÌ¬i ngaÌ¬y vưÌ¬a qua, hoÌ£ đaÌ’ đi theo Bất Thông.

ThâÌy sưÌ£ quaÌ0 quyêÌt cuÌ0a chaÌ¬ng, HôÌ¬ BaÌ£ch CuÌc tuy đi theo nhưng vâÌ’n tiÌ¬m caÌch doÌ¬ hoÌ0i:

- NaÌ¬y, hay thiêÌu hiêÌ£p thâÌy sưÌ£ hiêÌ£n diêÌ£n cuÌ0a ngươÌ¬i đoÌ nên mơÌi baÌ0o laÌ’o Môn chuÌ0 phaÌ0i bâÌ£n tâm đương đâÌ¬u?

ChaÌ¬ng vơÌ¬ hoÌ0i laÌ£i:

- Cung chuÌ0 aÌm chiÌ0 ngươÌ¬i naÌ¬o?

NaÌ¬ng ngoe nguâÌ0y:

- CoÌ¬n ai nưÌ’a ngoaÌ¬i keÌ0 đaÌ’ tiêÌp nhâÌ£n hêÌt di hoÌ£c cuÌ0a Vô Danh KyÌ¬ Nhân? TrưÌ¬ y coÌ¬n ai đuÌ0 khiêÌn laÌ’o Môn chuÌ0 bâÌ£n tâm?

ChaÌ¬ng lăÌc đâÌ¬u nguâÌ¬y nguâÌ£y:

- ƠÌ0 Liên Minh ChaÌnh ĐaÌ£o hiêÌ£n giơÌ¬ không hêÌ¬ coÌ ngươÌ¬i naÌ¬o như Cung chuÌ0 vưÌ¬a noÌi!

- ThâÌ£t không? Sao thiêÌu hiêÌ£p biêÌt?

ChaÌ¬ng cươÌ¬i nheÌ£:

- CưÌ đêÌn rôÌ¬i Cung chuÌ0 seÌ’ biêÌt!

ThaÌi đôÌ£ uÌp uÌp mơÌ0 mơÌ0 cuÌ0a chaÌ¬ng khiêÌn HôÌ¬ BaÌ£ch CuÌc giâÌ£n dôÌ’i! TưÌ¬ đoÌ, naÌ¬ng cưÌ lăÌ0ng lăÌ£ng đi theo chaÌ¬ng, tiÌ£nh không noÌi, không hoÌ0i môÌ£t lơÌ¬i naÌ¬o nưÌ’a!

Nhưng, không hiêÌ0u sao nhưÌ’ng luÌc gâÌ¬n đây moÌ£i suy đoaÌn cuÌ0a chaÌ¬ng đêÌ¬u lâÌ¬m lâÌ’n vaÌ¬ nhưÌ’ng lâÌ¬m lâÌ’n dêÌ’ dâÌ’n đêÌn tai hoaÌ£.

Đang đi, chaÌ¬ng hôÌt nhiên kêu thâÌt thanh khi thâÌt thanh khi nhiÌ¬n thâÌy ơÌ0 phiÌa trươÌc đang coÌ môÌ£t thân hiÌ¬nh cưÌ môÌ£t bươÌc laÌ¬ laÌ0o đaÌ0o vâÌp ngaÌ’ môÌ£t caÌi:

- ThaÌ£ch BiÌch Vân?

ĐaÌ’ nhâÌ£n ra đoÌ laÌ¬ môÌ£t nưÌ’ nhân, HôÌ¬ BaÌ£ch CuÌc caÌ¬ng thêm chau đôi maÌ¬y liêÌ’u khi nghe Bất Thông goÌ£i ra tiÌnh danh đoÌ vơÌi veÌ0 quaÌ mâÌ£t thiêÌt! ViÌ¬ thêÌ, caÌ0 HôÌ¬ BaÌ£ch CuÌc cuÌ’ng phaÌ0i vôÌ£i vaÌ¬ng chaÌ£y đêÌn như Bất Thông đang hôÌi haÌ0 chaÌ£y đêÌn. VaÌ¬ HôÌ¬ BaÌ£ch CuÌc phaÌ0i sa sâÌ¬m neÌt măÌ£t khi nhiÌ¬n thâÌy nưÌ’ nhân noÌ£ thaÌ0n nhiên laÌ0 đuÌng vaÌ¬o voÌ¬ng tay Bất Thông, ngay luÌc chaÌ¬ng kiÌ£p đêÌn.

Không nhưÌ’ng thêÌ, HôÌ¬ BaÌ£ch CuÌc coÌ¬n nghe Bất Thông cưÌ quaÌ mưÌc quan tâm khi dôÌ¬n dâÌ£p hoÌ0i nưÌ’ nhân kia:

- BiÌch Vân! ĐiêÌ¬u giÌ¬ đaÌ’ xaÌ0y ra? CoÌ phaÌ0i lêÌ£nh tôn đaÌ’ găÌ£p nguy hiêÌ0m? VaÌ¬ coÌ phaÌ0i tâÌt caÌ0 đêÌ¬u do Tôn Nhất Bình?

ThaÌ£ch BiÌch Vân đaÌ’ quaÌ kiêÌ£t lưÌ£c! LơÌ¬i cuÌ0a naÌ¬ng chiÌ0 laÌ¬ lơÌ¬i thêÌ¬u thaÌ¬o đưÌt đoaÌ£n:

- HâÌp Nguyên... LaÌ’o đaÌ’ duÌ¬ng HâÌp Nguyên... Gia PhuÌ£ đaÌ’... biÌ£ laÌ’o saÌt haÌ£i...

Bất Thông vôÌ£i đăÌ£t naÌ¬ng xuôÌng vaÌ¬ quay qua HôÌ¬ BaÌ£ch CuÌc:

- Cung chuÌ0 coÌ thêÌ0 viÌ¬ taÌ£i haÌ£ ban cho ThaÌ£ch cô nương môÌ£t hoaÌ¬n linh đan TrâÌn Nguyên Đan.

Không noÌi không răÌ¬ng, HôÌ¬ BaÌ£ch CuÌc neÌm cho chaÌ¬ng môÌ£t hoaÌ¬n linh đan TrâÌn Nguyên.

VưÌ¬a naÌ£p linh đan cho BiÌch Vân, Bất Thông vưÌ¬a truyêÌ¬n cho naÌ¬ng iÌt chân nguyên nôÌ£i lưÌ£c!

ChaÌ¬ng vôÌ£i hoÌ0i khi thâÌy ThaÌ£ch BiÌch Vân coÌ phâÌ¬n laÌ£i sưÌc:

- CoÌ¬n Sa HôÌ¬ng CaÌt, Hoa Vô SăÌc hoÌ£ đaÌ’ như thêÌ naÌ¬o?

ThaÌ£ch BiÌch Vân nhiÌ¬n chaÌ¬ng băÌ¬ng aÌnh măÌt caÌ0m kiÌch:

- HoÌ£ phuÌ£c tuÌ¬ng Tôn Nhất Bình nên taÌ£m thơÌ¬i Tôn Nhất Bình coÌ¬n duÌ¬ng hoÌ£!

ChaÌ¬ng gâÌ£t đâÌ¬u vaÌ¬ laÌ£i hoÌ0i:

- Ai đaÌ’ haÌ£i cô nương? CuÌ’ng laÌ¬ Tôn Nhất Bình ư?

NaÌ¬ng lăÌc đâÌ¬u, đaÌp thâÌ£t kheÌ’:

- Chân nguyên thiÌ¬ biÌ£ Tôn Nhất Bình chiêÌm đoaÌ£t, coÌ¬n thương tiÌch vaÌ¬ nhưÌ’ng caÌi khaÌc... Không phaÌ0i laÌ’o!

ChaÌ¬ng hoang mang:

- Cô nương đaÌ’ biÌ£ tươÌc đoaÌ£t hêÌt chân khiÌ, keÌ0 naÌ¬o nhâÌ’n tâm vâÌ’n tiêÌp tuÌ£c ra tay haÌ¬nh haÌ£ cô nương?

LuÌc đoÌ, coÌ tiêÌng quaÌt đăÌc yÌ vang lên:

- LaÌ¬ ta! Ngươi hoÌ0i phaÌ0i chăng coÌ yÌ baÌo thuÌ¬ cho tiêÌ£n tyÌ¬?

ChaÌ¬ng quăÌc măÌt nhiÌ¬n ba boÌng ngươÌ¬i vưÌ¬a xuâÌt hiêÌ£n:

- LaÌ¬ môÌ£t miÌ¬nh ĐiÌ£ch HaÌ¬nh ngươi hay coÌ caÌ0 hai tên kia nưÌ’a?

ĐiÌ£ch HaÌ¬nh vung vâÌ0y ngoÌ£n trươÌ¬ng tiên:

- MôÌ£t miÌ¬nh ta viÌ£ tâÌt đôÌi phoÌ nôÌ0i. HoÌ0i laÌ¬m chi ba ngươÌ¬i! Ha... ha...

MôÌ£ Dung Quang đương nhiên không chiÌ£u nôÌ0i chaÌ¬ng cươÌ¬i naÌ¬y coÌ ĐiÌ£ch HaÌ¬nh! LaÌ’o lao voÌ£t ra:

- HaÌ¬ hiêÌp nưÌ’ nhân laÌ£i laÌ¬ môÌ£t nưÌ’ nhân không coÌ¬n công phu chân lưÌ£c, ngươi...

BâÌt ngơÌ¬ coÌ tiêÌng quaÌt cuÌ0a Bất Thông vang lên khiêÌn MôÌ£ Dung Quang phaÌ0i dưÌ¬ng laÌ£i:

- LuÌ¬i laÌ£i naÌ¬o, tiêÌ¬n bôÌi!

ThâÌy MôÌ£ Dung Quang đaÌ’ đưÌng laÌ£i, chaÌ¬ng noÌi thêm:

- HaÌ’y đêÌ0 boÌ£n chuÌng cho taÌ£i haÌ£ xưÌ0 triÌ! TiêÌ¬n bôÌi bâÌt tâÌt phiÌ tâm!

Tuy noÌi vâÌ£y nhưng chaÌ¬ng vâÌ’n cưÌ thaÌ0n nhiên ơÌ0 bên caÌ£nh ThaÌ£ch BiÌch Vân! ChaÌ¬ng hoÌ0i naÌ¬ng:

- CaÌ0 ba tên đêÌ¬u ra tay?

NaÌ¬ng gâÌ£t đâÌ¬u:

- ĐiÌ£ch HaÌ¬nh laÌ¬ chiÌnh hung, coÌ¬n hai gaÌ’ kia laÌ¬ a toÌ¬ng!

ChaÌ¬ng cươÌ¬i laÌ£t:

- Cô nương muôÌn taÌ£i haÌ£ xưÌ0 chuÌng như thêÌ naÌ¬o?

NaÌ¬ng biêÌn săÌc:

- ChuÌng đaÌ’ đươÌ£c Tôn Nhất Bình thu laÌ¬m đêÌ£ tưÌ0.

ChaÌ¬ng cươÌ¬i thaÌ¬nh tiêÌng:

- TaÌ£i haÌ£ không quan tâm đêÌn điêÌ¬u đoÌ!

- ChuÌng đaÌ’ duÌ¬ng HâÌp Nguyên ĐaÌ£i PhaÌp đêÌ0 tươÌc đoaÌ£t chân nguyên nôÌ£i lưÌ£c cuÌ0a luÌ’ sư đêÌ£ chuÌng!

ChaÌ¬ng găÌ¬n gioÌ£ng:

- Như vâÌ£y tôÌ£i caÌ¬ng thêm năÌ£ng!

- ChuÌng coÌ¬n luyêÌ£n XiÌch Dương ChươÌ0ng!

ChaÌ¬ng măÌt lôÌ£ hung quang:

- ChuÌng seÌ’ nhâÌ£n đươÌ£c sưÌ£ trưÌ¬ng phaÌ£t tưÌ¬ chiÌnh công phu đoÌ!

LuÌc đoÌ, ĐiÌ£ch HaÌ¬nh viÌ¬ quaÌ phâÌ’n nôÌ£ khi phaÌ0i nghe maÌ’i lơÌ¬i khinh miêÌ£t cuÌ0a chaÌ¬ng, y vung trươÌ¬ng tiên quâÌ£t đêÌn:

- Ngươi chơÌ quaÌ ngông cuôÌ¬ng! ĐơÌ’!

VeÌ¬o...

Bất Thông lưÌ¬ măÌt, không cho HôÌ¬ BaÌ£ch CuÌc hay bâÌt cưÌ ai ra tay!

VaÌ¬ lưÌ¬ măÌt như vâÌ£y, chaÌ¬ng nghiêng đâÌ¬u châÌp nhâÌ£n môÌ£t roi cuÌ0a ĐiÌ£ch HaÌ¬nh vaÌ¬o lưng, viÌ¬ chaÌ¬ng đang hoÌ0i BiÌch Vân:

- Cô nương vâÌ’n chưa noÌi, muôÌn taÌ£i haÌ£ trưÌ¬ng triÌ£ chuÌng như thêÌ naÌ¬o?

ChaÌt!

ThâÌy chaÌ¬ng thaÌ0n nhiên hưÌng chiÌ£u môÌ£t roi, HôÌ¬ BaÌ£ch CuÌc băÌt đâÌ¬u măÌt lôÌ£ hung quang! Nhưng naÌ¬ng vaÌ¬ caÌ0 ba ngươÌ¬i MôÌ£ Dung Quang đêÌ¬u phaÌ0i châÌp nhâÌ£n nhươÌ£ng boÌ£n kia cho Bất Thông. ViÌ¬ hoÌ£ vưÌ¬a nghe ThaÌ£ch BiÌch Vân heÌt:

- GiêÌt chuÌng! ChuÌng đaÌ’ thay nhau chiêÌm đoaÌ£t trinh tiêÌt cuÌ0a muôÌ£i!

Như môÌ£t tia chơÌp, Bất Thông lao vuÌt vêÌ¬ phiÌa ĐiÌ£ch HaÌ¬nh!

VuÌt!

VaÌ¬ môÌ£t tiêÌng gâÌ¬m kinh thiên đôÌ£ng điÌ£a lâÌ£p tưÌc vang lên tưÌ¬ caÌi miêÌ£ng đang haÌ thâÌ£t to cuÌ0a chaÌ¬ng:

- ĐiÌ£ch HaÌ¬nh, tên dâm tăÌ£c vô siÌ0! C...h...êÌ...t....!

ThâÌy chaÌ¬ng lao đêÌn, ĐiÌ£ch HaÌ¬nh viÌ¬ đaÌ’ coÌ sưÌ£ chuâÌ0n biÌ£ nên cưÌ nhêÌch môi giêÌ’u cơÌ£t! Tuy nhiên nuÌ£ cươÌ¬i cuÌ0a y phaÌ0i biêÌn mâÌt, thay vaÌ¬o đoÌ laÌ¬ tiêÌng kêu kinh hoaÌ¬ng:

- XiÌch Dương ChươÌ0ng?

LâÌ£p tưÌc y neÌm boÌ0 trươÌ¬ng tiên, đưa song thuÌ0 vêÌ¬ phiÌa trươÌc, miêÌ£ng heÌt vang:

- Ta cuÌ’ng coÌ XiÌch Dương ChươÌ0ng cho ngươi! ĐơÌ’!

AÌ¬o... AÌ¬o...

ÂÌ¬m!

HưÌ£!

Bất Thông cươÌ¬i nhaÌ£t khi thâÌy ĐiÌ£ch HaÌ¬nh chiÌ0 biÌ£ châÌn luÌ¬i maÌ¬ chưa chêÌt:

- KhaÌ lăÌm! HâÌp Nguyên ĐaÌ£i PhaÌp quaÌ0 nhiên đaÌ’ giuÌp ngươi nhiêÌ¬u! Ha... ha...

VuÌt!

ĐôÌ£t nhiên boÌng nhân aÌ0nh cuÌ0a chaÌ¬ng biêÌn mâÌt khiêÌn ĐiÌ£ch HaÌ¬nh thâÌt kinh:

- Ngươi không daÌm đươÌ¬ng đươÌ¬ng giao chiêÌn ư?

ChaÌ¬ng xuâÌt hiêÌ£n ngay bên taÌ0 y:

- Ngươi không xưÌng! ĐơÌ’!

AÌ¬o... AÌ¬o...

BiÌ£ Bất Thông quâÌ£t chươÌ0ng quaÌ bâÌt ngơÌ¬, ĐiÌ£ch HaÌ¬nh hôÌt hoaÌ0ng tiÌ¬m caÌch traÌnh chiêu, nhưng...

VuÌt!

Bất Thông laÌ£i xuâÌt hiêÌ£n ngay trươÌc măÌt y vơÌi chươÌ0ng XiÌch Dương tâÌ£n lưÌ£c biÌ¬nh sinh:

- NăÌ¬m xuôÌng!

AÌ¬o... AÌ¬o...

ÂÌ¬m!

PhưÌ¬ng...!

ToaÌ¬n thân ĐiÌ£ch HaÌ¬nh lâÌ£p tưÌc phaÌt hoaÌ0! Y kêu thaÌ0m thiêÌt:

- A... A...

Hai tên coÌ¬n laÌ£i caÌ0 kinh, cuÌ¬ng môÌ£t luÌc lao vaÌ¬o chaÌ¬ng:

- TiêÌ0u tưÌ0 quaÌ aÌc đôÌ£c! ĐơÌ’!

- Ngươi phaÌ0i chêÌt!

AÌ¬o... AÌ¬o...

NhiÌ¬n chuÌng tưÌ¬ hai phiÌa cuÌ¬ng thi triêÌ0n XiÌch Dương ChươÌ0ng, Bất Thông miÌ0m cươÌ¬i vaÌ¬ bâÌt ngơÌ¬ vuÌt lên không.

VuÌt!

Trong khi hai gaÌ’ kia vô tiÌ¬nh quâÌ£t kiÌ¬nh vaÌ¬o nhau, tưÌ¬ bên trên Bất Thông quaÌt âÌ¬m lên:

- KeÌ0 phaÌ0i chêÌt chiÌnh laÌ¬ luÌ’ dâm tăÌ£c boÌ£n ngươi! ĐơÌ’!

AÌ¬o... AÌ¬o...

ChươÌ0ng quâÌ£t xuôÌng cuÌ0a chaÌ¬ng cuÌ’ng laÌ¬ XiÌch Dương ChươÌ0ng! VơÌi nhưÌ’ng luôÌ¬ng nhiêÌ£t khiÌ noÌng hưÌ¬ng hưÌ£c coÌ tưÌ¬ ba chươÌ0ng XiÌch Dương, hai gaÌ’ noÌ£ vô hiÌ¬nh trung tưÌ£ cho đâÌ¬u vaÌ¬o chôÌ’ chêÌt.

ÂÌ¬m! ÂÌ¬m!

PhưÌ¬ng! PhưÌ¬ng!

- A... A...

- A... A...

NhiÌ¬n ba ngoÌ£n đuôÌc sôÌng cưÌ chôÌc chôÌc gaÌ¬o lên bi thaÌ0m, HôÌ¬ BaÌ£ch CuÌc viÌ¬ bâÌt nhâÌ’n phaÌ0i phâÌt tay phaÌt ba ngoÌ£n chiÌ0 kiÌ¬nh QuyÌ0 AÌ0nh Hư Vô ChiÌ0 vêÌ¬ phiÌa chuÌng.

Viu...

Oa...! Oa...! Oa...!

Tuy nhiÌ¬n thâÌy nhưng Bất Thông vâÌ’n không can ngăn! ChaÌ¬ng tiêÌn laÌ£i gâÌ¬n ThaÌ£ch BiÌch Vân:

- ChuÌng đaÌ’ biÌ£ trưÌ¬ng phaÌ£t đuÌng như cô nương muôÌn! Cô nương haÌ’y côÌ găÌng chiÌ£u đưÌ£ng...

ThaÌ£ch BiÌch Vân côÌ nhôÌ0m ngươÌ¬i lên:

- Bất Thông! Như caÌc ha laÌ¬... huynh laÌ¬ hâÌ£u nhân cuÌ0a Văn gia?

ChaÌ¬ng côÌ nương nheÌ£ đêÌ0 đăÌ£t ThaÌ£ch BiÌch Vân năÌ¬m trơÌ0 laÌ£i:

- CoÌ laÌ¬ hâÌ£u nhân cuÌ0a Văn gia taÌ£i haÌ£ vâÌ’n laÌ¬ Bất Thông ngaÌ¬y naÌ¬o cô nương biêÌt! TaÌ£i haÌ£ không hêÌ¬ coÌ điÌ£ch yÌ vơÌi lêÌ£nh tôn!

ThaÌ£ch BiÌch Vân gươÌ£ng cươÌ¬i, môÌ£t nuÌ£ cươÌ¬i vưÌ¬a laÌ¬ caÌ0m kiÌch vưÌ¬a laÌ¬ taÌ£ lôÌ’i Văn Bất Thông!

ThâÌ£t laÌ£, đôÌ£t nhiên HôÌ¬ BaÌ£ch CuÌc đôÌi diêÌ£n vơÌi Bất Thông vaÌ¬ HôÌ¬ BaÌ£ch CuÌc bôÌ’ng coÌ nhưÌ’ng lơÌ¬i noÌi diÌ£u daÌ¬ng vơÌi BiÌch Vân:

- Cô nương yên tâm! ChiÌ0 câÌ¬n cô nương côÌ găÌng chi triÌ¬ nhâÌt điÌ£nh laÌ¬ Bất Thông seÌ’ nghiÌ’ đươÌ£c caÌch giuÌp cô nương baÌ0o toaÌ¬n tiÌnh maÌ£ng.

ThaÌ£ch BiÌch Vân kheÌ’ lăÌc đâÌ¬u:

- Cô nương đeÌ£p lăÌm đươÌ£c đôÌ¬ng haÌ¬nh cuÌ¬ng Bất Thông vaÌ¬ coÌ¬n laÌ¬ đôÌ¬ng bêÌ£nh tương lân, cô nương kêÌ0 như coÌ phuÌc, coÌ¬n ThaÌ£ch BiÌch Vân naÌ¬y chiÌ0 laÌ¬ môÌ£t keÌ0 baÌ£c sôÌ!

HôÌ¬ BaÌ£ch CuÌc đoÌ0 măÌ£t nhưng câÌt nghiêm gioÌ£ng:

- Cô nương noÌi chi nhưÌ’ng lơÌ¬i naÌ¬y! Bất Thông đang râÌt lo lăÌng cho cô nương, viÌ¬ cô nương y daÌm chiÌ£u môÌ£t roi cuÌ0a gaÌ’ kia! ChiÌnh Bất Thông đaÌ’ đêÌ0 lôÌ£ y râÌt yêu cô nương!

Khi không laÌ£i biÌ£ hai nưÌ’ lang choÌ£n laÌ¬m đôÌi tươÌ£ng đêÌ0 đôÌi thoaÌ£i vaÌ¬ laÌ¬ đôÌi thoaÌ£i ngay trươÌc măÌ£t, Bất Thông hăÌng gioÌ£ng:

- BiÌch Vân! NhưÌ’ng giÌ¬ HôÌ¬ cung chuÌ0 vưÌ¬a noÌi râÌt đuÌng, cô nương đưÌ¬ng phiÌ lưÌ£c nưÌ’a. HaÌ’y côÌ găÌng chiÌ£u đưÌ£ng, taÌ£i haÌ£ nhâÌt điÌ£nh seÌ’ nghiÌ’ caÌch giuÌp cô nương khôi phuÌ£c nguyên traÌ£ng!

NaÌ¬ng cươÌ¬i heÌo hăÌt:

- LiêÌ£u coÌ đươÌ£c không, Bất Thông? Đây laÌ¬ luÌc muôÌ£i nhâÌ£n thưÌc roÌ’ nhâÌt nhưÌ’ng giÌ¬ đang xaÌ0y ra trong muôÌ£i! Không nhưÌ’ng sinh maÌ£ng muôÌ£i đang như ngoÌ£n đeÌ¬n treo trươÌc gioÌ, nhưÌ’ng giÌ¬ tôÌt đeÌ£p nhâÌt muôÌ£i đaÌ’ che giâÌu huynh laÌ¬ seÌ’ daÌ¬nh caÌ0 cho huynh cuÌ’ng không coÌ¬n! MuôÌ£i không coÌ¬n giÌ¬ nưÌ’a đêÌ0 trao huynh! MuôÌ£i thâÌ£t baÌ£c phươÌc đuÌng không huynh?

Bất Thông biÌ£ dao đôÌ£ng thâÌ£t sưÌ£ khi nghe ThaÌ£ch BiÌch Vân thôÌ0 lôÌ£ tâm can! ChaÌ¬ng côÌ trâÌn tiÌ’nh vaÌ¬ nhiÌ¬n ngay vaÌ¬o măÌt naÌ¬ng:

- Không! TaÌ£i haÌ£ không nghiÌ’ như thêÌ! NhưÌ’ng ngaÌ¬y đươÌ£c cuÌ¬ng cô nương lênh đênh trên thuyêÌ¬n thâÌ£t ra cô nương đaÌ’ cho taÌ£i haÌ£ râÌt nhiêÌ¬u, nhiêÌ¬u hơn taÌ£i haÌ£ mong muôÌn!

BiÌch Vân mơÌ0 to hai măÌt vaÌ¬ nhiÌ¬n chaÌ¬ng hơÌn hơÌ0:

- Huynh noÌi thâÌ£t? Huynh seÌ’ không quên nhưÌ’ng ngaÌ¬y đoÌ? Huynh không caÌ0m thâÌy hôÌi tiêÌc khi biÌ£ buôÌ£c phaÌ0i coÌ nhưÌ’ng ngaÌ¬y tuÌ¬ tuÌng bên caÌ£nh muôÌ£i, môÌ£t keÌ0 râÌt coÌ thêÌ0 laÌ¬ keÌ0 thuÌ¬ cuÌ0a huynh, cuÌ0a Văn gia?

ĐêÌn luÌc naÌ¬y, Bất Thông không coÌ¬n caÌch naÌ¬o nưÌ’a đêÌ0 che giâÌu caÌ0m xuÌc. VaÌ¬ dươÌ¬ng như chaÌ¬ng nghiÌ’, coÌ coÌ¬n giÌ¬ nưÌ’a maÌ¬ che giâÌu! ChaÌ¬ng hiÌt môÌ£t hơi thâÌ£t châÌ£m đêÌ0 khi buông lơÌ¬i chaÌ¬ng cuÌ’ng buông ra thâÌ£t châÌ£m, thâÌ£t roÌ’:

- Không, taÌ£i haÌ£ không quên cuÌ’ng không hôÌi tiêÌc. CoÌ tiêÌc chăng, taÌ£i haÌ£ tiêÌc laÌ¬ taÌ£i sao trong nhưÌ’ng ngaÌ¬y đoÌ taÌ£i haÌ£ laÌ£i phaÌ0i côÌ neÌn moÌ£i caÌ0m xuÌc râÌt thâÌ£t cuÌ0a taÌ£i haÌ£! ĐaÌng lyÌ ra taÌ£i haÌ£ phaÌ0i bôÌ£c lôÌ£ hêÌt nhưÌ’ng giÌ¬ taÌ£i haÌ£ câÌ¬n phaÌ0i bôÌ£c lôÌ£!

- Bất Thông!

ChaÌ¬ng cuÌi măÌ£t xuôÌng gâÌ¬n naÌ¬ng:

- Cô nương muôÌn noÌi giÌ¬?

NaÌ¬ng thoaÌng ưÌ0ng hôÌ¬ng gương măÌ£t đaÌ’ quaÌ nhơÌ£t nhaÌ£t:

- NêÌu nhưÌ’ng ngaÌ¬y như thêÌ đươÌ£c lâÌ£p laÌ£i, huynh seÌ’ bôÌ£c lôÌ£ nhưÌ’ng giÌ¬ vơÌi muôÌ£i? Huynh coÌ thêÌ0 noÌi ngay bây giơÌ¬ cho muôÌ£i biêÌt không?

ChaÌ¬ng lo sơÌ£, lơÌ¬i noÌi cuÌ0a BiÌch Vân đang taÌ£o cho chaÌ¬ng môÌ£t nôÌ’i lo sơÌ£ bâÌt tươÌ¬ng! ChaÌ¬ng liêÌc măÌt nhiÌ¬n lên vaÌ¬ găÌ£p phaÌ0i aÌnh măÌt ra chiêÌ¬u khiÌch lêÌ£ cuÌ0a BaÌ£ch CuÌc! Như BaÌ£ch CuÌc đang baÌ0o chaÌ¬ng muôÌn noÌi giÌ¬ thiÌ¬ nên noÌi ngay, băÌ¬ng không tâÌt caÌ0 seÌ’ quaÌ muôÌ£n!

ChaÌ¬ng nhiÌ¬n laÌ£i xuôÌng BiÌch Vân, naÌ¬ng vâÌ’n chơÌ¬ nghe nhưÌ’ng bôÌ£c lôÌ£ cuÌ0a chaÌ¬ng!

KheÌ’ căÌn vaÌ¬o môÌ£t bên môi, căÌn maÌ£nh đêÌn khi caÌ0m thâÌy đau, tưÌ¬ tâm can chaÌ¬ng cuÌ’ng lâÌ£p tưÌc xuâÌt hiêÌ£n môÌ£t caÌ0m giaÌc đau nhoÌi, đau đêÌn xeÌ loÌ¬ng! VaÌ¬ lơÌ¬i noÌi cuÌ0a chaÌ¬ng cuÌ’ng bâÌ£t thôÌt lên, không thêÌ0 vaÌ¬ không coÌ¬n kiêÌ¬m chêÌ đươÌ£c nưÌ’a:

- BiÌch Vân! ĐiêÌ¬u maÌ¬ ta muôÌn bôÌ£c lôÌ£ đoÌ laÌ¬ ta yêu naÌ¬ng!

BiÌch Vân ươÌ’n ngươÌ¬i lên, miêÌ£ng lăÌp băÌp sung sươÌng:

- Huynh yêu muôÌ£i! ThâÌ£t thêÌ ư? ChaÌ¬ng yêu ta? ChaÌ¬ng thâÌ£t sưÌ£ yêu ta? Huynh ơi! Bất Thông ơi! Huynh coÌ biêÌt laÌ¬ muôÌ£i sung sươÌng lăÌm không? ViÌ¬ muôÌ£i, huynh haÌ’y noÌi cho muôÌ£i nghe môÌ£t lâÌ¬n nưÌ’a, câu noÌi maÌ¬ chaÌ¬ng vưÌ¬a noÌi! NoÌi đi, chaÌ¬ng!

Tri giaÌc đang rơÌ¬i boÌ0 naÌ¬ng. NaÌ¬ng lâÌ0m bâÌ0m như ngươÌ¬i cuôÌ¬ng triÌ! VaÌ¬ nêÌu đây kông phaÌ0i thaÌi đôÌ£ cuÌ0a ngươÌ¬i cuôÌ¬ng triÌ thiÌ¬ coÌ nghiÌ’a laÌ¬ sưÌ£ sôÌng đang rơÌ¬i boÌ0 naÌ¬ng, sưÌ£ minh mâÌ’n cuÌ’ng đaÌ’ rơÌ¬i boÌ0 naÌ¬ng!

Bất Thông bôÌ’ng voÌ¬ng hai tay quanh thân hiÌ¬nh mêÌ¬m oăÌ£t cuÌ0a BiÌch Vân! Thân hiÌ¬nh naÌ¬ng duÌ¬ đang giaÌ laÌ£nh nhưng aÌnh măÌt naÌ¬ng vâÌ’n nôÌ¬ng âÌm, vâÌ’n nhiÌ¬n chaÌ¬ng vaÌ¬ chơÌ¬ đơÌ£i naÌ¬ng thưÌ£c hiêÌ£n lâÌ¬n cuôÌi nguyêÌ£n voÌ£ng cuÌ0a naÌ¬ng! CaÌ0 miêÌ£ng naÌ¬ng cuÌ’ng vâÌ£y, môÌ£t caÌi miêÌ£ng heÌ mơÌ0 vaÌ¬ tưÌ¬ đoÌ như đang coÌ lơÌ¬i hôÌi thuÌc chaÌ¬ng, naÌ¬i niÌ0 chaÌ¬ng haÌ’y noÌi cho naÌ¬ng nghe điêÌ¬u naÌ¬ng râÌt muôÌn nghe!

ThêÌ nhưng, nhưÌ’ng giÌ¬ chaÌ¬ng đaÌ’ noÌi, đang noÌi vaÌ¬ điÌ£nh noÌi không hiêÌ0u sao bôÌ’ng tuôÌ£t khoÌ0i miêÌ£ng chaÌ¬ng! ChaÌ¬ng không thêÌ0 thôÌt ra bâÌt cưÌ lơÌ¬i naÌ¬o, cho duÌ¬ chaÌ¬ng đang côÌ hêÌt sưÌc đêÌ0 noÌi ra! ChaÌ¬ng bâÌt lưÌ£c vaÌ¬ đang giâÌ£n baÌ0n thân viÌ¬ sưÌ£ bâÌt lưÌ£c không đuÌng luÌc đoÌ!

BâÌt chơÌ£t, môÌ£t đôÌ£ng lưÌ£c bôÌ’ng đêÌn vơÌi chaÌ¬ng, thuÌc đâÌ0y chaÌ¬ng vaÌ¬ chaÌ¬ng noÌi lên điêÌ¬u chaÌ¬ng phaÌ0i noÌi! ĐoÌ laÌ¬ baÌ¬n tay, baÌ¬n tay cuÌ0a HôÌ¬ BaÌ£ch CuÌc bôÌ’ng chaÌ£m vaÌ¬o chaÌ¬ng, môÌ£t caÌi chaÌ£m nhăÌ¬m yÌ caÌ0m thông, khiÌch lêÌ£ vaÌ¬ caÌ0 oaÌn traÌch chaÌ¬ng nưÌ’a! VaÌ¬ lơÌ¬i noÌi cuÌ0a chaÌ¬ng lâÌ£p tưÌc đươÌ£c thôÌt ra:

- BiÌch Vân! Ta yêu naÌ¬ng! Ta noÌi ta yêu naÌ¬ng! Ta... yêu... naÌ¬ng...

Đôi măÌt cuÌ0a BiÌch Vân hưÌ’ng hơÌ¬ kheÌp laÌ£i nhưng miêÌ£ng cuÌ0a naÌ¬ng, trên miêÌ£ng cuÌ0a naÌ¬ng roÌ’ raÌ¬ng laÌ¬ đang đoÌ£ng laÌ£i môÌ£t nuÌ£ cươÌ¬i maÌ’n nguyêÌ£n!

ĐiêÌ¬u đoÌ khiêÌn Bất Thông phaÌ0i tiêÌp tuÌ£c noÌi:

- Ta yêu naÌ¬ng! BiÌch Vân! Ta yêu naÌ¬ng...

MôÌ£t caÌi chaÌ£m nưÌ’a cuÌ0a HôÌ¬ BaÌ£ch CuÌc đang chaÌ£m vaÌ¬o chaÌ¬ng! CuÌ¬ng vơÌi caÌi chaÌ£m naÌ¬y, HôÌ¬ BaÌ£ch CuÌc coÌ¬n buông nheÌ£ môÌ£t câu:

- Bất Thông! NaÌ¬ng chêÌt rôÌ¬i!

Bất Thông caÌ0m thâÌy toaÌ¬n thân ruÌng đôÌ£ng, vaÌ¬ chaÌ¬ng bâÌ£t gaÌ¬o lên:

- BiÌch... Vân...!

PhaÌ0i môÌ£t luÌc lâu sau đoÌ, Bất Thông mơÌi nghe HôÌ¬ BaÌ£ch CuÌc noÌi! CoÌ leÌ’ naÌ¬ng đaÌ’ noÌi khaÌ lâu nhưng đêÌn bây giơÌ¬ tai chaÌ¬ng mơÌi coÌ thêÌ0 tiêÌp nhâÌ£n thanh âm cuÌ0a naÌ¬ng:

- ... naÌ¬ng đaÌ’ chêÌt trong maÌ’n nguyêÌ£n! VaÌ¬ nhưÌ’ng giÌ¬ câÌ¬n laÌ¬m, huynh đaÌ’ laÌ¬m tâÌt caÌ0 cho naÌ¬ng!

ChaÌ¬ng đôÌ£t nhiên tiÌ0nh taÌo, sưÌ£ tiÌ0nh taÌo laÌ¬m cho BaÌ£ch CuÌc khinh sơÌ£!

ĐăÌ£t BiÌch Vân năÌ¬m trơÌ0 laÌ£i, chaÌ¬ng đưÌng lên nhiÌ¬n quanh!

Khi tiÌ¬m đươÌ£c môÌ£t nơi ưng yÌ, chaÌ¬ng ra tay đaÌ¬o môÌ£, môÌ£t môÌ£ huyêÌ£t ngay phiÌa dươÌi môÌ£t côÌ£i cây tuÌ¬ng coÌ taÌ¬ng thâÌ£t to!

Sau đoÌ, chaÌ¬ng thaÌ0n nhiên đêÌn mưÌc laÌ£nh luÌ¬ng đăÌ£t hiÌ¬nh haÌ¬i bâÌt đôÌ£ng cuÌ0a ThaÌ£ch BiÌch Vân vaÌ¬o đaÌy môÌ£!

LâÌ£p môÌ£, lâÌ£p môÌ£ chiÌ, chaÌ¬ng lăÌ0ng lăÌ£ng laÌ¬m vaÌ¬ laÌ¬m thâÌ£t quaÌ0 quyêÌt, dưÌt khoaÌt!

LaÌ£nh luÌ¬ng đưÌng nhiÌ¬n ngôi môÌ£ mơÌi đăÌp, sau đoÌ, chaÌ¬ng buông thoÌ’ng môÌ£t câu:

- ChuÌng ta đi!

HoaÌ0ng sơÌ£, HôÌ¬ BaÌ£ch CuÌc tâÌt taÌ0 đi bên caÌ£nh chaÌ¬ng vaÌ¬ côÌ hoÌ0i:

- ChuÌng ta đi đâu?

NhưÌ’ng tươÌ0ng chaÌ¬ng không noÌi, naÌ¬o ngơÌ¬ chaÌ¬ng laÌ£i noÌi tâÌt caÌ0 nhưÌ’ng giÌ¬ chaÌ¬ng đang nghiÌ’:

- ChuÌng ta câÌ¬n phaÌ0i đêÌn vơÌi Liên Minh ChaÌnh ĐaÌ£o! MơÌi đây thôi, taÌ£i haÌ£ đaÌ’ lâÌ¬m khi nghiÌ’ laÌ’o Môn chuÌ0 không xuâÌt đâÌ¬u lôÌ£ diêÌ£n viÌ¬ maÌ0i lo đôÌi phoÌ vơÌi Liên Minh ChaÌnh ĐaÌ£o! Nhưng thâÌ£t ra không phaÌ0i, laÌ’o đang chơi troÌ¬ ngư ông đăÌc lơÌ£i! KeÌ0 đang phoÌ vơÌi Liên Minh ChaÌnh ĐaÌ£o chiÌnh laÌ¬ Tôn Nhất Bình! PhâÌ¬n laÌ’o Môn chuÌ0 chiÌ0 biêÌt chơÌ¬ đơÌ£i vaÌ¬ chơÌ¬ đơÌ£i! Tôn Nhất Bình thăÌng laÌ¬ laÌ’o thăÌng, laÌ’o seÌ’ thu thâÌ£p Tôn Nhất Bình sau! VaÌ¬ như Tôn Nhất Bình baÌ£i laÌ’o seÌ’ chiêu duÌ£ Tôn Nhất Bình đêÌ0 sau cuÌ¬ng keÌ0 đaÌ£t thăÌng lơÌ£i chiÌnh laÌ¬ laÌ’o!

NgưÌ¬ng lơÌ¬i môÌ£t luÌc, chaÌ¬ng quay sang HôÌ¬ BaÌ£ch CuÌc:

- MuôÌn đôÌi phoÌ vơÌi laÌ’o Môn chuÌ0, chư viÌ£ không coÌ¬n caÌch naÌ¬o khaÌc laÌ¬ phaÌ0i hơÌ£p lưÌ£c vơÌi Liên Minh ChaÌnh ĐaÌ£o! CoÌ loaÌ£i boÌ0 đươÌ£c Tôn Nhất Bình chư viÌ£ mơÌi coÌ cơ hôÌ£i đôÌi diêÌ£n vơÌi laÌ’o Môn chuÌ0 vaÌ¬ KiêÌ¬u ToaÌ¬n! VaÌ¬ ngươÌ£c laÌ£i, nêÌu Tôn Nhất Bình laÌ£i trưÌ¬ đươÌ£c Liên Minh ChaÌnh ĐaÌ£o, rôÌt cuôÌ£c chiÌ0 môÌ£t miÌ¬nh Thanh HaÌ0i Cung chư viÌ£ phaÌ0i đôÌi đâÌ¬u vơÌi hai thêÌ lưÌ£c cuÌ¬ng quyêÌt tâm tiêu diêÌ£t chư viÌ£! Cung chuÌ0 nghiÌ’ thêÌ naÌ¬o nêÌu taÌ£i haÌ£, Minh chuÌ0 cuÌ0a Liên Minh ChaÌnh ĐaÌ£o, khâÌ0n khoaÌ0n mơÌ¬i chư viÌ£ cuÌ¬ng hiêÌ£p lưÌ£c?

HôÌ¬ BaÌ£ch CuÌc hoang mang:

- Huynh laÌ¬ Minh chuÌ0 cuÌ0a liên minh đoÌ?

ChaÌ¬ng gâÌ£t đâÌ¬u:

- TaÌ£i haÌ£ không hơÌ£m miÌ¬nh, tưÌ£ nhâÌ£n laÌ¬ Minh chuÌ0 Liên Minh ChaÌnh ĐaÌ£o! ĐoÌ laÌ¬ do quâÌ¬n huÌ¬ng công cưÌ0! Cung chuÌ0 không traÌch taÌ£i haÌ£?

HôÌ¬ BaÌ£ch CuÌc nghiêm măÌ£t:

- Như vâÌ£y, Minh chuÌ0 đang muôÌn baÌo thuÌ¬ cho BiÌch Vân hay viÌ¬ Liên Minh ChaÌnh ĐaÌ£o?

ChaÌ¬ng cuÌ’ng nghiêm măÌ£t:

- VaÌ¬o luÌc naÌ¬y taÌ£i haÌ£ râÌt thâÌ£t loÌ¬ng! ViÌ¬ caÌ0 hai! Không thêÌ0 taÌch baÌ£ch thaÌ¬nh hai chuyêÌ£n khaÌc biêÌ£t! CoÌ công lâÌ’n coÌ tư! VaÌ¬ cuÌ’ng coÌ thêÌ0 noÌi, taÌ£i haÌ£ vưÌ¬a viÌ¬ voÌ’ lâm Trung Nguyên vưÌ¬a viÌ¬ Thanh HaÌ0i Cung! ViÌ¬ nhưÌ’ng keÌ0 Thanh HaÌ0i Cung muôÌn diêÌ£t trưÌ¬ cuÌ’ng laÌ¬ nhưÌ’ng keÌ0 voÌ’ lâm Trung Nguyên phaÌ0i đôÌi phoÌ! Do đoÌ, caÌ¬ng khoÌ coÌ thêÌ0 taÌch baÌ£ch thaÌ¬nh hai chuyêÌ£n riêng leÌ0!

HôÌ¬ BaÌ£ch CuÌc trâÌ¬m tư môÌ£t luÌc lâu mơÌi noÌi:

- ToÌm laÌ£i, Minh chuÌ0 vâÌ’n băÌ¬ng moÌ£i caÌch keÌo bôÌ0n cung vaÌ¬o Liên Minh ChaÌnh ĐaÌ£o?

ChaÌ¬ng trâÌ¬m gioÌ£ng:

- TưÌ¬ hai chưÌ’ ChaÌnh ĐaÌ£o đaÌ’ noÌi lên tâÌt caÌ0! Thanh HaÌ0i Cung laÌ¬ chaÌnh hay taÌ¬? NêÌu laÌ¬ taÌ¬, tưÌ¬ lâu taÌ£i haÌ£ đaÌ’ không mâÌy lâÌ¬n cuÌ¬ng Thanh HaÌ0i Cung kêÌt minh! VaÌ¬ nêÌu đaÌ’ laÌ¬ chaÌnh taÌ£i sao Cung chuÌ0 không tưÌ£ nhân quyÌ cung cuÌ’ng laÌ¬ môÌ£t thaÌ¬nh phâÌ¬n trong Liên Minh?

NaÌ¬ng mâÌp maÌy môi điÌ£nh noÌi thiÌ¬ chaÌ¬ng vôÌ£i xua tay ngăÌt lơÌ¬i:

- Cung chuÌ0 muôÌn noÌi giÌ¬, taÌ£i haÌ£ coÌ thêÌ0 đoaÌn biêÌt! Cung chuÌ0 săÌp sưÌ0a viêÌ£n cơÌ, baÌ0o Thanh HaÌ0i Cung vôÌn ơÌ0 chôÌn xa xôi, không laÌ¬ phâÌ¬n tưÌ0 cuÌ0a voÌ’ lâm Trung Nguyên? Xa thiÌ¬ sao? NgươÌ¬i xa nhưng tâm laÌ£i gâÌ¬n vaÌ¬ nhâÌt laÌ¬ tâm đoÌ laÌ£i laÌ¬ tâm chaÌnh! NgươÌ¬i coÌ tâm chaÌnh thiÌ¬ bâÌt luâÌ£n đi đâu cuÌ’ng laÌ¬ ngươÌ¬i thuôÌ£c phe chaÌnh đaÌ£o. Hay cung chuÌ0 muôÌn ngươÌ¬i xa thiÌ¬ tâm cuÌ’ng xa?

HôÌ¬ BaÌ£ch CuÌc lâÌ0m bâÌ0m:

- NgươÌ¬i xa nhưng tâm gâÌ¬n? CuÌ’ng coÌ nghiÌ’a laÌ¬ ngươÌ¬i gâÌ¬n nhưng tâm laÌ£i xa! Xa gâÌ¬n, gâÌ¬n xa? NhưÌ’ng lơÌ¬i naÌ¬y như Minh chuÌ0 coÌ aÌm thiÌ£?

ChaÌ¬ng giâÌ£t miÌ¬nh viÌ¬ biêÌt naÌ¬ng đaÌ’ nghiÌ’ quaÌ xa, nghiÌ’ đêÌn nôÌ’i coÌ thêÌ0 dâÌ’n đêÌn nhưÌ’ng lâÌ¬m lâÌ’n, ngôÌ£ nhâÌ£n! ChaÌ¬ng lăÌc đâÌ¬u:

- TaÌ£i haÌ£ không coÌ yÌ aÌm thiÌ¬ nhưÌ’ng giÌ¬ như Cung chuÌ0 đang nghiÌ’! CoÌ chăng, taÌ£i haÌ£ xin giaÌ0i thiÌch, đaÌ’ coÌ tâm gâÌ¬n taÌ£i sao ngươÌ¬i cưÌ phaÌ0i ơÌ0 xa nêÌu đaÌ’ coÌ nhưÌ’ng điêÌ¬u kiêÌ£n đêÌ0 coÌ thêÌ0 ơÌ0 gâÌ¬n?

HôÌ¬ BaÌ£ch CuÌc lâÌ£p tưÌc quay măÌ£t vêÌ¬ phiÌa chaÌ¬ng:

- Ta coÌ điêÌ¬u naÌ¬y muôÌn Minh chuÌ0 hiêÌ0u minh baÌ£ch!

NgơÌ’ chaÌ¬ng muôÌn đêÌ¬ câÌ£p đêÌn vâÌn đêÌ¬ liên minh, chaÌ¬ng gâÌ£t đâÌ¬u:

- TaÌ£i haÌ£ đang chơÌ¬ nghe, Cung chuÌ0 bâÌt tâÌt phaÌ0i e ngaÌ£i!

BoÌ£n MôÌ£ Dung Quang đêÌn luÌc naÌ¬y không hiêÌ0u sao tâÌt caÌ0 cuÌ¬ng tăng cươÌc lưÌ£c, hoÌ£ vươÌ£t lên trươÌc, chiÌ0 đêÌ0 chaÌ¬ng vaÌ¬ HôÌ¬ BaÌ£ch CuÌc cuÌ¬ng soÌng vai đi phiÌa sau!

Mơ hôÌ¬ biêÌt naÌ¬ng săÌp bôÌ£c lôÌ£ tâm tư, Bất Thông điÌ£nh tăng cươÌc lưÌ£c thiÌ¬ đaÌ’ muôÌ£n.

- Ta đaÌ’ sai khi cưÌ nghiÌ’ giưÌ’a huynh vaÌ¬ BiÌch Vân coÌ nhưÌ’ng quan hêÌ£ mâÌ£t thiêÌt! VaÌ¬ ta caÌ¬ng sai khi phâÌ¬n naÌ¬o coÌ thaÌi đôÌ£ thuÌ¬ điÌ£ch luÌc nhiÌ¬n thâÌy huynh biêÌ0u lôÌ£ sưÌ£ quan tâm thaÌi quaÌ đôÌi vơÌi BiÌch Vân! HaÌ¬... ! BiÌch Vân thâÌ£t đaÌng thương, maÌ’i đêÌn luÌc chêÌt mơÌi coÌ cơ hôÌ£i biêÌ0u lôÌ£ tiÌ¬nh caÌ0m! VaÌ¬ naÌ¬ng đaÌ’ đươÌ£c huynh đaÌp ưÌng vaÌ¬o luÌc quaÌ muôÌ£n maÌ¬ng! Văn huynh! ĐoÌ laÌ¬ điêÌ¬u BaÌ£ch CuÌc naÌ¬y không muôÌn! Không bao giơÌ¬ muôÌn!

ĐôÌ£t ngôÌ£t, naÌ¬ng dưÌ¬ng lơÌ¬i laÌ¬m cho tâm can chaÌ¬ng chơÌ£t triÌ’u năÌ£ng.

ChaÌ¬ng tưÌ£ traÌch baÌ0n thân:

" Ngươi coÌ coÌ¬n laÌ¬ ngươÌ¬i nưÌ’a không? Sao môÌ£t lâÌ¬n nưÌ’a đêÌ0 traÌi tim ngươi rung đôÌ£ng? Ngươi laÌ¬ haÌ£ng ngươÌ¬i giÌ¬ khi cưÌ đêÌ0 nưÌ’ nhân lâÌ¬n lươÌ£t theo đuôÌ0i vaÌ¬ thôÌ0 lôÌ£ tâm tư vơÌi ngươi? MôÌ£t KhaÌ0 ThuyÌ ĐiÌ¬nh đang mong moÌ0i chơÌ¬ sưÌ£ đaÌp ưÌng cuÌ0a ngươi, môÌ£t ThaÌ£ch BiÌch Vân maÌ’i đêÌn cuôÌi đơÌ¬i mơÌi đươÌ£c nghe ngươi bôÌ£c lôÌ£ tâm can, môÌ£t haÌ¬nh đôÌ£ng muôÌ£n maÌ¬ng dêÌ’ daÌ¬ng ngôÌ£ nhâÌ£n laÌ¬ haÌ¬nh vi thương haÌ£i, vaÌ¬ môÌ£t HôÌ¬ BaÌ£ch CuÌc đang heÌ lôÌ£ dâÌ¬n con tim đêÌ0 chơÌ¬ đoÌn ngươi! Ngươi laÌ¬ haÌ£ng ngươÌ¬i giÌ¬ chưÌ?"

CuÌ’ng luÌc đoÌ, môÌ£t tiêÌng noÌi khaÌc vang lên tưÌ¬ lyÌ triÌ chaÌ¬ng:

"Không! Ngươi không coÌ quyêÌ¬n tưÌ£ boÌp chêÌt nhưÌ’ng rung đôÌ£ng cuÌ0a riêng ngươi! Ngươi tưÌ¬ng noÌi trong tiÌ¬nh yêu không coÌ sưÌ£ miêÌ’n cươÌ’ng! Ngươi phaÌ0i đêÌ0 con tim ngươi lên tiêÌng, noÌi lên đuÌng tiêÌng loÌ¬ng cuÌ0a ngươÌ¬i! Ngươi không thêÌ0 boÌ0 lơÌ’ cơ hôÌ£i như ngươi đaÌ’ tưÌ¬ng boÌ0 lơÌ’ ThaÌ£ch BiÌch Vân!".

Đang miên man suy nghiÌ’, chaÌ¬ng giâÌ£t miÌ¬nh khi nghe HôÌ¬ BaÌ£ch CuÌc hoÌ0i:

- Văn huynh đang nghiÌ’ giÌ¬? Không leÌ’ lơÌ¬i đaÌp ưÌng cuÌ0a ta vâÌ’n chưa laÌ¬m huynh vưÌ¬a loÌ¬ng?

NaÌ¬ng vưÌ¬a noÌi lơÌ¬i đaÌp ưÌng? ĐaÌp ưÌng điêÌ¬u giÌ¬? ViÌ¬ không chuÌ yÌ nghe nên chaÌ¬ng bôÌi rôÌi? ThêÌ nhưng, sưÌ£c nhơÌ laÌ£i, chaÌ¬ng lâÌ£p tưÌc hiêÌ0u naÌ¬ng vưÌ¬a noÌi giÌ¬?

ChaÌ¬ng miÌ0m cươÌ¬i:

- Cung chuÌ0 đaÌ’ đaÌp ưÌng! Hay lăÌm! Sao taÌ£i haÌ£ không vưÌ¬a loÌ¬ng?

- Minh chuÌ0 cươÌ¬i coÌ nghiÌ’a laÌ¬ Minh chuÌ0 thâÌ£t loÌ¬ng tiêÌp nhâÌ£n?

- TiêÌp nhâÌ£n? Vâng! TaÌ£i haÌ£ đương nhiên phaÌ0i tiêÌp nhâÌ£n, hoan hyÌ0 tiêÌp nhâÌ£n! ChưÌng toÌ0 taÌ£i haÌ£ đaÌ’ noÌi đuÌng, chuÌng ta laÌ¬ hai con ngươÌ¬i coÌ tâm thâÌ£t gâÌ¬n, thâÌ£t gâÌ¬n!

- ThâÌ£t ư, Văn huynh?

ChaÌ¬ng giâÌ£t miÌ¬nh viÌ¬ nhiÌ¬n thâÌy hai măÌt naÌ¬ng long lanh viÌ¬ haÌ£nh phuÌc!

Không thêÌ0 đêÌ0 đôi măÌt đang long lanh đoÌ phaÌ0i vuÌ£t tăÌt, chaÌ¬ng bôÌ’ng buôÌ£t miêÌ£ng baÌ0o:

- ThâÌ£t! RâÌt thâÌ£t!

HôÌ¬ BaÌ£ch CuÌc lâÌ£p tưÌc năÌm tay chaÌ¬ng vaÌ¬ lôi đi thâÌ£t nhanh:

- MuôÌ£i thâÌ£t sung sươÌng! Đi! ChuÌng ta đưÌ¬ng châÌ£m nưÌ’a! ĐưÌ¬ng đêÌ0 phiÌ thơÌ¬i gian nưÌ’a!

PhiÌ thơÌ¬i gian? PhiÌ viÌ¬ tiÌ¬nh yÌ cuÌ0a caÌ0 hai bây giơÌ¬ mơÌi bôÌ£c lôÌ£ hay phiÌ viÌ¬ châÌ£m đêÌn vơÌi Liên Minh? CoÌ leÌ’ viÌ¬ caÌ0 hai!

ChaÌ¬ng cheÌp miêÌ£ng:

- PhaÌ0i! ChuÌng ta đaÌ’ đêÌ0 phiÌ nhiêÌ¬u rôÌ¬i! ĐưÌ¬ng châÌ£m nưÌ’a! Đi thôi!

VuÌt! VuÌt!

HoÌ£ lươÌt qua boÌ£n MôÌ£ Dung Quang!

BoÌ£n MôÌ£ Dung Quang nhiÌ¬n hoÌ£ rôÌ¬i nhiÌ¬n nhau miÌ0m cươÌ¬i thiÌch thuÌ, vaÌ¬ hoÌ£ cuÌ’ng tăng cươÌc lưÌ£c.

VuÌt! VuÌt! VuÌt!

32. Lươì’ng Đâì¬u Thoì£ Điì£ch Đaì£i Kiêìp Naì£n-diêì’n Biêìn Phaìt Sinh Gây Ngơì’ Ngaì¬ng

NhiÌ¬n Tôn Nhất Bình đang hung hăng như hôÌ0 đoÌi giưÌ’a luÌ’ môÌ¬i vuÌ£ng daÌ£i, Bất Thông bâÌ£t gâÌ¬m lên:
- LaÌ’o thâÌt phu thâÌ£t đôÌ£c aÌc! HaÌ’y tiêÌp chiêu cuÌ0a Bất Thông ta!

ChaÌ¬ng lao đêÌn vaÌ¬ tâÌ£n lưÌ£c xô kiÌ¬nh.

VuÌt!

AÌ¬o... AÌ¬o...

Tôn Nhất Bình cao ngaÌ£o neÌm boÌ0 môÌ£t nhân vâÌ£t giang hôÌ¬ vưÌ¬a biÌ£ laÌ’o duÌ¬ng HâÌp Nguyên ĐaÌ£i PhaÌp tươÌc đoaÌ£t đêÌn caÌ£n kiêÌ£t chân nguyên! VaÌ¬ laÌ’o cươÌ¬i săÌ¬ng săÌ£c khi lao thăÌ0ng vaÌ¬o vâÌ¬n chươÌ0ng XiÌch Dương cuÌ0a Bất Thông.

- Là ngươi ư, một tiểu tử của Văn gia đáng bị khu xử? Ta sẽ cho ngươi biết thế nào là Xích Dương Chưởng! Đỡ!

Ào... Ào...

Nhìn vầng chưởng Xích Dương đang do Tôn Nhất Bình thi triển, Bất Thông đương nhiên phải hiểu tại sao chưởng lực của lão lại đạt mức uy lực lợi hại hơn chàng! Đó là lão đã hấp thụ, tước đoạt chân nguyên của quá nhiều nhân vật giang hồ! Nội lực của lão hiện giờ nhất định không có dưới một giáp tý công phu tu vi! Lão đang là đối thủ đáng sợ nhất của chàng nói riêng và của toàn thể võ lâm nói chung.

Ầm!

Chàng vừa bị chấn lùi thì một bóng nhân ảnh bỗng vượt qua chàng để tấn công Tôn Nhất Bình:

- Lão là Tôn Nhất Bình, kẻ đã đang tâm biến ThaÌ£ch BiÌch Vân thành phế nhân? Lão phải chết để đền tội! Đỡ!

Vù... Vù...

Tôn Nhất Bình gầm lên:

- Quỷ Ảnh Nhiếp Tâm Trảo? Di học của Ma Trung Tử đã rơi vào tay tiện tỳ ngươi? Ngươi phải chết! Đỡ!

Ào... Ào...

Ầm!

Chân lực của HôÌ¬ BaÌ£ch CuÌc quả nhiên cao thâm, nàng chỉ bị chao đảo đôi chút, không bị Tôn Nhất Bình chấn lùi như Bất Thông!

Đảo mắt nhìn quanh, Bất Thông thấy Mai Hoa Kiếm Trận của Võ Đang phái đang bị Sa Hồng Cát khuấy đảo, chứng tỏ chân nguyên nội lực của lão cũng đã tăng cao nhờ Hấp Nguyên Đại Pháp do Tôn Nhất Bình truyền thụ!

Lục Hợp Kiếm Trận của Nga My phái thì hầu như không chống đỡ nổi sự hung hăng tàn ác của Hoa Vô Sắc chưởng môn phái Điểm Thương.

Chỉ có La Hán Trận của Thiểu Lâm là đang dần dần khống chế những tên đệ tử của Tôn Nhất Bình, Hoa Vô Sắc, Sa Hồng Cát.

Còn phái Hoa Sơn dưới sự chỉ đạo của Gia Cát Phàm cùng với Du Thừa Phong và đệ tử Cái Bang thì đang trong tư thế chờ đợi cũng như đang chăm sóc cho những nạn nhân vừa bị Tôn Nhất Bình hoặc đả thương hoặc hút cạn chân nguyên khí lực!

Lo sợ đây là lúc Thần Bí môn ung dung xuất hiện, Bất Thông lập tức lao về phía Gia Cát Phàm:

- Tiến bối! Đã có Thanh Hải Cung đối phó với bọn Tôn Nhất Bình, tiền bối mau bảo các phái nghỉ tay kẻo Thần Bí môn xuất hiện vào lúc này chúng ta sẽ không kịp trở tay!

Gia Cát Phàm cũng đang dõi nhìn sự xuất hiện kỳ lạ của bốn nhân vật vận thanh y, khi nghe Bất Thông nói thế, lão ngớ người:

- Thanh Hải Cung, họ cũng am tường Quỷ Ảnh Nhiếp Tâm Trảo làm ta cứ ngỡ...

Bất ngờ, Gia Cát Phàm bỗng dưng kêu lên kinh ngạc:

- Ơ kìa! Sao Thanh Hải Cung quay sang đối đầu với Liên Minh Chánh Đạo chúng ta?

Bất Thông sau một thoáng ngỡ ngàng bèn vụt hiểu! Chàng gầm vang:

- Hồ Cung chủ! Mau đề phòng bọn Thần Bí môn giả làm môn nhân Thanh Hải Cung!

Vào lúc này, có lẽ đã có sự chuẩn bị từ trước, khắp toàn trường đâu đâu cũng có những nhân vật vận thanh y xuất hiện!

Và cũng đúng như Gia Cát Phàm vừa hô hoán, những thanh y nhân đó xuất hiện ngay lập tức nhắm vào các phái trong Liên Minh Chánh Đạo.

Tiếng gầm của chàng lập tức được tiếp nối bằng những tiếng gầm của Mộ Dung Quang, Đoàn Nhất và Đoàn Nhị:

- Kiều Toàn! Lão môn chủ Thần Bí môn cũng đã xuất hiện!

- Bọn Thần Bí môn đáng chết. Sao dám giả dạng làm người của bổn cung?

Tràng cười lồng lộng của lão Môn chủ Thần Bí môn lập tức vang lên:

- Ha... ha... ha...! Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết! Thanh Hải Cung thề tận diệt Liên Minh Chánh Đạo! Ha... ha...

Hoạ vô đơn chí, phúc bất trùng lai, để đối phó với lão Môn chủ Thần Bí môn, Bất Thông và Đoàn Nhị đành phải cùng nhau hiệp lực, Đoàn Nhất thì hiệp lực với Mộ Dung Quang để trừng trị kẻ phản nghịch Kiều Toàn.

Các phái nhất nhất đều rối loạn vì vừa lo đối phó với phe Tôn Nhất Bình vừa phải đương đầu với Thần Bí môn đang giả dạng người Thanh Hải Cung!

HôÌ¬ BaÌ£ch CuÌc càng lúc càng điêu đứng vì Tôn Nhất Bình!

Nhận ra điều đó, Bất Thông lập tức gọi nàng:

- Cung chủ mau qua đây, cố chi trì với lão Môn chủ Thần Bí môn! Hãy giao Tôn Nhất Bình cho tại hạ!

Vừa hô hoán chàng vừa thi triển Thái Cực Huyền Ảo Bộ để bất ngờ giáng cho lão Môn chủ một chưởng Huyền Ảo Hà Lạc.

- Đỡ!

Vút!

Ầm!

Cũng với bộ pháp này, chàng lao nhanh về phía Tôn Nhất Bình!

Vút!

HôÌ¬ BaÌ£ch CuÌc cũng nhanh chóng phát xạ Quỷ Ảnh Hư Vô Chỉ để tạm thời chận đứng sức tấn công hung hãn của Tôn Nhất Bình:

- Xem chiêu!

Tôn Nhất Bình như đã từng nếm mùi lợi hại của chỉ lực này nên gầm vang!

- Ngươi cũng đỡ Quỷ Ảnh Xích Dương Trảo!

Vụt... Vụt...

Ầm!

HôÌ¬ BaÌ£ch CuÌc lảo đảo nhưng vẫn cố dặn Bất Thông:

- Lão phối hợp Quỷ Ảnh Trảo với Xích Dương công phu! Minh chủ chớ xem thường!

Và nàng vội lao nhanh khi nghe Đoàn Nhị đang kêu thất thanh:

- Quỷ Ảnh Nhất Cự - Lãnh Khí Đoạt Hồn?

HôÌ¬ BaÌ£ch CuÌc sợ không kịp cứu Đoàn Nhị, từ xa nàng hét lên:

- Hãy xem Quỷ Ảnh Hư Vô Chỉ!

Viu... Viu...

Cùng lúc này, tiếng gầm của Kiều Toàn chợt vang lên:

- Bọn ngu muội các ngươi đừng trách Kiều Toàn ta trở mặt! Mộ Dung Quang, đỡ! Đoàn Nhất, đỡ!

Ào... Ào...

Vù... Vù...

Tràng cười ngạo mạn của Tôn Nhất Bình cũng vang lên:

- Đúng là số trời đã định! Văn gia của ngươi đã đến lúc phải tận số! Ha... ha...

Bất Thông thần tốc thi triển Thái Cực Huyền Ảo Bộ:

- Hãy xem tuyệt học Văn gia! Đỡ!

Vút!

Ào... Ào...

Ầm! Ầm! Ầm!

Những tiếng trấn kình không hẹn nhau nhưng đã vang lên như cùng một lúc.

Và kết quả sau những tiếng trấn kình là tràng cười ngạo mạn của Tôn Nhất Bình và lão Môn chủ:

- Sao ngươi bảo chỉ dùng tuyệt học Văn gia? Xích Dương Chưởng mà là tuyệt học Văn gia à? Ha... ha...

- Bạch Cúc! Biết điều thì nên giao quyền chấp chưởng Thanh Hải Cung cho ta, Dương Phi Thủ! Ha... ha...

Bất Thông cứ chấp nhận cho Tôn Nhất Bình mỉa mai, chàng quyết tâm làm rối loạn nhãn pháp bằng Thái Cực Huyền Ảo Bộ:

- Ta tiếp nhận di học của Xích Hoả Đầu Đà là để diệt trừ lão, kẻ đã hai lần phản bội lại sư môn! Đỡ!

Vút!

Ào... Ào...

Quá biết bộ pháp của chàng lợi hại, Tôn Nhất Bình chỉ còn cách đối phó duy nhất là dùng công phu phối hợp thập phần biến ảo là Quỷ Ảnh Xích Dương Trảo:

- Ta không phải phản đồ của Xích Hoả sư phụ! Và đây là bằng chứng! Đỡ!

Vụt... Vụt...

Ào... Ào...

Ầm!

Chàng cười khanh khách:

- Không lẽ lão không xem di tự của Xích Hoả Đầu Đà? Trước đã xem nên ta không thể không tin! Đỡ!

Vút!

Ào... Ào...

Càng lúc càng khó nhận định phương vị của Bất Thông, Tôn Nhất Bình bất ngờ tung người lao đi. Vút!

Và lập tức có tiếng hét thất thanh của một đệ tử Thiếu Lâm phái:

- Hấp Nguyên Đại... Hự!

Hư Tướng đại sư thật sự động nộ:

- La Hán Đại Trận mau phát động, diệt trừ ác ma Tôn Nhất Bình!

- A... di... đà... phật!

Nghe tiếng niệm phật hết sức trầm hùng của một trăm linh tám vị tăng nhân, Bất Thông lập tức chững người lại! Vì nếu chàng tiếp tục đuổi theo Tôn Nhất Bình thì chính chàng cũng bị La Hán Đại Trận uy hiếp.

Còn đang nửa hoang mang nửa tiếc rẻ, chàng nghe tiếng Du Thừa Phong gọi:

- Bất Thông đệ! Mau giúp mọi người triệt hạ lũ Thần Bí môn đang nhất mực hung hăng!

Chàng lao đến:

- Bọn vô sỉ muốn chết! Xem chiêu!

Vút!

Ào... Ào...

Dùng Xích Dương Chưởng với công phu đủ thập thành, chàng làm cho lũ Thần Bí môn hoảng sợ phải dạt sang cả hai bên!

Bất chợt, trước mặt chàng có hai bóng nhân ảnh đang xuất hiện với những tiếng cười ngạo mạn:

- Chớ đắc ý! Hãy xem Quỷ Ánh Nhiếp Tâm Trảo của Điền lão gia! Ha... ha...

Ào... Ào...

- Còn đây là Tu La Mai Hoa Ấn của Đổng nương nương này! Hé... hé....

Liên Minh Chánh Đạo đang lúc bấn loạn như thế này, sự xuất hiện thêm nữa của Điền Trung và Đổng Hoàng Yến, thân mẫu Văn Quy Nguyên, nhất là họ đứng về phía Thần Bí môn lẽ đương nhiên khiến Bất Thông càng thêm bấn loạn.

Chàng đang khó xử vì không thể đối đầu với Đổng Hoàng Yến thì may thay Gia Cát Phàm đã lao đến:

- Tu La Viện vốn bị Tôn Nhất Bình huỷ diệt, sao Văn phu nhân vô cớ tấn công nhằm vào Bất Thông cũng là hậu nhân của Văn gia? Chớ trách Gia Cát mỗ đa sự, Văn phu nhân, đỡ!

Ào... Ào...

Cũng vậy, một tiếng gầm Bất Thông đang trông chờ bỗng vang lên:

- Ta luôn xem Bất Thông là đại ca thâm tình còn hơn thủ túc, lão muốn gì cũng được miễn là đừng đụng đến y! Đỡ!

Vù... Vù...

Lời nói của Văn Quy Nguyên người đang được Bất Thông trông chờ, tuy biểu lộ những ý nghĩ khá kỳ quái nhưng do Bất Thông lúc này không còn tâm trí để suy nghĩ nên chàng dường như không quan tâm!

Đã có Gia Cát Phàm, Văn Quy Nguyên lần lượt ngăn cản Điền Trung và Đổng Hoàng Yến, Bất Thông lập tức lao về phía HôÌ¬ BaÌ£ch CuÌc.

Kịp lúc chàng nghe lão Môn chủ Thần Bí môn cười ngạo mạn:

- Muốn đối đầu với bổn toạ, chỉ có ngươi và HôÌ¬ BaÌ£ch CuÌc thì rõ ràng hai người chỉ muốn tìm chết! Xem đây! Ha... ha...

Bất Thông nhìn thấy lão bỗng dưng xoay người quanh một chân trụ và từ đó những tia kình sắc lạnh lập tức toả ra tứ phía! Chàng biết lão thi triển công phu Quỷ Ảnh Nhất Cự Lãnh Khí Đoạt Hồn hầu đối phó với Quỷ Ảnh Hư Vô Chỉ của HôÌ¬ BaÌ£ch CuÌc có Đoàn Nhị cùng hợp lực!

Và cứ qua sắc mặt có phần khiếp hãi của Đoàn Nhị chàng biết lão và HôÌ¬ BaÌ£ch CuÌc đang trong tình thế khẩn trương, có thể nguy hại đến sinh mạng! Chàng bật quát lên, tận lực bình sinh để lao đến:

- Hãy xem công phu Hà Lạc Thái Cực! Đỡ!

Vút!

Ào... Ào...

Ầm! Ầm! Ầm!

Vì có Bất Thông xen vào nên ý đồ đả thương Đoàn Nhị hoặc HôÌ¬ BaÌ£ch CuÌc của lão Môn chủ kể như thất bại! Lão động nộ, vụt biến mất:

- Ngươi muốn chết! Đỡ!

Vút!

Chàng biết lão lại vận dụng Vạn Quỷ Ảnh Nhân Thân mong triệt hạ chàng sớm chừng nào tốt chừng nấy!

Cố trấn tĩnh, chàng vận dụng Thái Cực Huyền Ảo Bộ và Hà Lạc Huyền Ảo Chưởng cùng một lúc:

- Đỡ!

Vút!

Ào... Ào...

Và thanh âm của HôÌ¬ BaÌ£ch CuÌc chợt vang lên làm chàng phấn chấn:

- Đoàn Nhị! Hãy để lão cho ta và Văn Minh chủ đối phó! Lão mau mau tiếp trợ quần hùng! Bất Thông chớ lo! Hãy xem Quỷ Ảnh Hư Vô Chỉ!

Viu... Viu...

Như vậy, nếu có HôÌ¬ BaÌ£ch CuÌc liên tay, chàng nghĩ, chí ít sự hung hãn của lão Môn chủ Thần Bí môn phải bị họ kiềm chế triệt để!

Nhưng, thật bất ngờ, bên tai chàng chợt nghe tiếng cười sằng sặc của Điền Trung:

- Môn chủ lượng thứ vì thuộc hạ đến có phần chậm! Bất Thông! Đỡ!

Ào... Ào...

Ầm! Ầm!

Chàng hoang mang và cứ nghĩ Văn Quy Nguyên không lẽ đã bị Điền Trung hãm hại? Nhưng, từ phía Đại Trận La Hán chàng nghe Văn Quy Nguyên đang gầm thét cuồng nộ:

- Tôn Nhất Bình! Ta phải giết lão để rửa hận cho Tu La Viện! Hãy xem Tu La Ám Minh Chưởng đây!

Ào... Ào...

Lo lắng đến thất kinh, chàng kêu toáng lên:

- Nguyên đệ sao tự ý xông vào La Hán Đại Trận? Mau quay lại nào!

- Bất Thông! Ngươi nên lo thân ngươi thì hơn! Đỡ!

Ào... Ào...

Bất ngờ bị Điền Trung xuất thủ đánh vào, chàng phẫn nộ gầm vang:

- Lão muốn chết! Đỡ!

Vù... Vù...

Vừa mới tung chưởng, tiếng kêu thất thanh của HôÌ¬ BaÌ£ch CuÌc làm chàng phải buông bỏ ý định.

- Bất Thông! Mau tiếp trợ ta!

Chàng lập tức chuyển dịch bộ vị.

Vút!

Điền Trung bị hụt chiêu nên tìm cách đuổi bám:

- Ngươi chạy đi đâu? Đỡ!

Nhưng chàng đã kịp thoát và đang tiếp cận lão Môn chủ Thần Bí môn! Chàng quát:

- Xem chiêu!

Ầm! Ầm!

Đang lúc hàng ngũ Liên Minh Chánh Đạo bị rối loạn như thế này, Bất Thông thoáng rùng mình khi nghe thanh âm của Hư Tướng đại sư vang lên:

- Phó minh chủ mau lui lại! Chớ để Tôn Nhất Bình càng lúc càng có cơ hội tước đoạt chân khí của các đệ tử tệ phái!

Chàng lập tức đưa mắt nhìn! Quả nhiên đúng như lời Hư Tướng đại sư vừa hô, do có sụ xuất hiện của Văn Quy Nguyên khiến Đại Trận La Hán phải ngừng phát động! Và cũng một mình Văn Quy Nguyên không đủ lực kiềm chế Tôn Nhất Bình nên lão ung dung vừa giao đấu vừa tìm cơ hội tước đoạt chân khí của các đệ tử Thiếu Lâm phái vốn đang đứng sẵn gần đó!

Và quanh chân Tôn Nhất Bình lúc này có ít lắm là ba tăng nhân đệ tử Thiếu Lâm phái vì bị mất chân nguyên nên bị lão ném nằm la liệt!

Đang trong lúc bất nhẫn và bất lực như vậy, chàng lại nghe tiếng kêu cứu của cấp bách HôÌ¬ BaÌ£ch CuÌc:

- Bất Thông!

Phẫn nộ đến tột cùng, Bất Thông quay ngoắt lại, dồn toàn bộ sự phẫn nộ vào lão Môn chủ Thần Bí môn:

- Lão ác ma! Hãy đỡ Hà Lạc Huyền Ảo Chưởng!

Vù... Vù...

Ầm!

Cố bám sát lão, chàng lại quát:

- Khảm Vị Hà Lạc công phu! Đỡ!

Ào... Ào...

Ầm!

Chàng cứ quát như kẻ phát cuồng:

- Chấn Vị Công Phu Hà Lạc! Đỡ!

Ào... Ào...

Bị Bất Thông xuất chiêu dồn dập lão Môn chủ tuy thừa năng lực đối phó nhưng cũng phần nào chột dạ! Vì lão biết Bất Thông đang liều lĩnh đến mức độ sẵn sàng cùng chết với lão! Lão gầm vang:

- Ngươi phát cuồng rồi sao?

Thật bất ngờ, HôÌ¬ BaÌ£ch CuÌc cũng thét như điên như dại:

- Dương lão thất phu! Ta cũng liều chết với lão! Đỡ!

Ào... Ào...

Một người liều mạng cũng đủ cho lão Môn chủ Dương Phi Thủ chột dạ, huống hồ lại có đến hai, lão lập tức bối rối và rơi vào thế bị động! Lão bắt đầu tìm cách tránh chiêu.

Vút!

Bất đồ, HôÌ¬ BaÌ£ch CuÌc quay ngoắt về phía Điền Trung đang lượn lờ ngay trong tầm chưởng của nàng:

- Cả lão tặc ngươi nữa! Đỡ!

Viu... Viu...

Đã một lần bị Quỷ Ảnh Hư Vô Chỉ của HôÌ¬ BaÌ£ch CuÌc làm cho kinh tâm khiếp đảm, Điền Trung vừa nhìn thấy nàng vẫy tay phát xạ chỉ kình đã lập tức quay người bỏ chạy!

Vút!

Nhưng, Bất Thông nhờ Thái Cực Huyền Ảo Bộ bất ngờ hiện thân ngay bên cạnh Điền Trung:

- Xích Dương Chưởng! Đỡ!

Ào... Ào...

Động nộ, Điền Trung liều lĩnh giơ cao song thủ:

- Ta cũng liều mạng với ngươi! Đỡ!

Ầm!

Nhìn Điền Trung đang loạng choạng ngả nghiêng, dù rất muốn tiếp tục truy sát nhưng Bất Thông cũng đành phải bật tung người lao về phía lão Môn chủ:

- Ta vẫn không quên lão đâu! Đỡ!

Vút!

Ào... Ào...

Như tâm ý liên thông, HôÌ¬ BaÌ£ch CuÌc cũng lập tức áp sát lão:

- Quỷ Ảnh Hư Vô Chỉ! Đỡ!

Viu... Viu...

Như mơ hồ nhận ra sự liều lĩnh của Bất Thông và HôÌ¬ BaÌ£ch CuÌc là có ý đồ, lão Dương Phi Thủ lập tức quát lên kinh thiên động địa:

- Bọn ngươi không cần nhân nhượng nữa! Mau tung Mê Hồn Vụ khống chế tất cả!

Nghe lão nhẫn tâm hạ lệnh này, Bất Thông cũng lập tức hô hoán:

- Bọn Thần Bí môn tên nào cũng mang giải dược! Chư vị mau đoạt lấy!

Đến lúc đó, tiếng chấn kình giữa chàng và lão ác ma đã vang lên, có sự tiếp lực của HôÌ¬ BaÌ£ch CuÌc, lão ác ma phải ân hận vì lỡ ban ra một mệnh lệnh mà không lường trước được hậu quả.

Do sợ Mê Hồn Vụ làm hại, quần hùng các phái, kể cả bọn Tôn Nhất Bình tất cả đều nhao nhao nhắm vào bọn thủ hạ Thần Bí môn để tìm cách chiếm đoạt giải dược! Và đây là lý do khiến bọn Thần Bí môn vì phải chịu áp lực từ hai phía nên mất mạng không ít!

Và quan trọng hơn, lão ma nhìn thấy Tôn Nhất Bình đã nhân cơ hội vừa bắt vừa tước đoạt chân nguyên không ít tên thủ hạ Thần Bí môn!

Cũng tương tự, Hoa Vô Sắc và Sa Hồng Cát cũng có dịp vận dụng Hấp Nguyên Đại Pháp để hãm hại không ít tên môn hạ Thần Bí môn.

Phẫn nộ về điều này, lão bất ngờ lao đến Tôn Nhất Bình:

- Ngươi cũng muốn đối đầu với ta sao? Đỡ!

Vù... Vù...

Phát hiện có chuyện này, hai hổ dữ đang kình chống lẫn nhau, Bất Thông lập tức nháy mắt ra hiệu cho HôÌ¬ BaÌ£ch CuÌc!

Hiểu ý, khi Bất Thông lao về phía Điền Trung thì HôÌ¬ BaÌ£ch CuÌc lập tức lao đến Kiều Toàn.

Bất Thông quát ầm lên:

- Điền Trung! Đỡ!

Vù... Vù...

Thật bất ngờ, Văn Quy Nguyên bỗng đâu xen vào:

- Bất Thông huynh xin tha thứ! Đệ buộc phải mạo phạm!

Ào... Ào...

Đang kinh ngạc vì lời lẽ và thái độ khác thường của Văn Quy Nguyên, Bất Thông càng ngạc nhiên nhiều hơn khi nghe Tôn Nhất Bình bỗng dưng phát cười sằng sặc:

- Kẻ nào chống lại ta, kẻ đó sẽ chết! Ai dám chống lại ta, một thiên hạ đệ nhất nhân! Ha... ha...

Tràng cười của Tôn Nhất Bình đâu chỉ làm cho một mình Bất Thông kinh ngạc! Có tiếng kêu hoảng loạn của Hoa Vô Sắc và Sa Hồng Cát vang lên:

- Tôn lão huynh! Sao Tôn lão huynh cứ cười như kẻ đã...

- Không sai! Phải chăng Hấp Nguyên Đại Pháp của Tôn lão huynh có vấn đề?

Sau hai câu nói có phần hoảng loạn này, Bất Thông phải kinh hãi khi nghe mụ Đổng Hoàng Yến chợt quát:

- Gia Cát Phàm, ngươi thật sự muốn chết ư? Xem đây!

Và có tiếng kêu kinh hãi của Gia Cát Phàm vang lên:

- Ngô Công Phi ĐôÌ£c?

Chàng hốt hoảng lao đến thật nhanh.

Vút!

Nhưng có người khác còn nhanh hơn chàng:

- Nghĩa mẫu xin đừng hại mạng gia sư!

Vút!

Và Khả Thuý Đình đang thản nhiên chộp vào con độc vật nọ.

Bị Khả Thuý Đình ra tay ngăn cản, mụ Đổng Hoàng Yến thét lên căm phẫn:

- Ngươi định làm phản, ta là nghĩa mẫu của ngươi? Nghịch nữ đáng chết!

Ào... Ào...

Bất Thông một lần nữa lao đến chậm hơn một người khác:

- Mẫu thân mau dừng tay! Chớ hại mạng Thuý Đình!

Văn Quy Nguyên kịp xuất lực ngăn lại.

Ầm!

Đổng Hoàng Yến càng thêm hậm hực:

- Ngươi cũng muốn phản ta? Tại sao chứ?

Phát hiện Điền Trung đang đứng gần, Bất Thông định lao đến, nhưng tràng cười đắc ý của lão Môn chủ vang lên khiến chàng phải dừng lại:

- Tôn Nhất Bình! Ngươi chưa phải là Thiên hạ đệ nhất nhân đâu! Hãy theo ta, ta sẽ đưa ngươi đi gặp một thiên hạ đệ nhất nhân thực sự! Ha... ha...

Còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, Bất Thông phải ngơ ngác nhìn Dương Phi Thủ vừa chạy vừa chờ Tôn Nhất Bình đuổi theo!

Tôn Nhất Bình vừa động thân, Hoa Vô Sắc và Sa Hồng Cát cũng tung người chạy theo một hướng khác!

Vút! Vút!

Điền Trung sau một lúc phải ngớ người như Bất Thông, lão bỗng dưng hô hoán:

- Chúng ta đi thôi, Yến muội!

Bất Thông hoang mang không dám tin vào mắt chàng, bọn ác ma cứ lần lượt tháo chạy và dường như không quan tâm đến số thuộc hạ của chúng!

Chạy theo sau Đổng Hoàng Yến là Văn Quy Nguyên!

Bất Thông kinh nghi kêu với theo:

- Nguyên đệ sau đi theo bọn họ?

Hoặc Văn Quy Nguyên không đáp lời hoặc có nhưng vì lúc đó tiếng quát của Mộ Dung Quang vang lên nên Bất Thông chỉ thấy Văn Quy Nguyên tiếp tục chạy đi mà không hề nghe một thanh âm hồi đáp nào.

Quay nhìn về phía có tiếng quát, chàng nghe Kiều Toàn đang chập choạng giữa vòng vây bốn người Thanh Hải Cung do HôÌ¬ BaÌ£ch CuÌc dẫn đầu:

- Ta quyết liều chết với bọn ngươi!

Ào... Ào...

Mộ Dung Quang, HôÌ¬ BaÌ£ch CuÌc, Đoàn Nhất và Đoàn Nhị cũng quát to một tiếng:

- Đỡ!

Và họ cùng phát kình quật ào vào một mình Kiều Toàn.

Ào... Ào...

Vù... Vù...

Ầm! Ầm! Ầm! Ầm! Bốn tiếng chấn kình cùng vang lên, biến Kiều Toàn Thành đống thịt vụn.

- A... A...

Nhìn quanh, Bất Thông vận lực hô to:

- Chư vị chớ lạm sát! Chỉ cần khống chế huyệt đạo của chúng là đủ! Mau dừng lại!

Tiếng hô hoán của chàng làm quần hùng đang say máu phải sực tỉnh! Họ bàng hoàng nhìn quanh và thầm thất sắc...

33. Luìc Nguy Biêìn Mơìi Roì’ Chiình Taì¬-duì¬ Mang Ân Vâì’n Ngơì¬ Thanh Haì0i

NhiÌ¬n nhưng tên may măÌn sôÌng soÌt, tuy đaÌ’ biÌ£ khôÌng chêÌ huyêÌ£t đaÌ£o, nhưng săÌc măÌ£t vâÌ’n coÌ¬n toÌ0 ra khiêÌp haÌ’i, trong đoÌ coÌ mươÌ¬i hai tên thuÌ0 haÌ£ ThâÌ¬n BiÌ môn vaÌ¬ bôÌn gaÌ’ đêÌ£ tưÌ0 cuÌ0a ba phaÌi Không ĐôÌ£ng, Côn Luân vaÌ¬ ĐiêÌ0m Thương, chaÌ¬ng hoÌ0i chuÌng:
- Môn chuÌ0 vaÌ¬ chươÌ0ng môn cuÌ0a caÌc ngươi đaÌ’ không ngoÌ ngaÌ¬ng giÌ¬ đêÌn caÌc ngươi, hoÌ£ chiÌ0 lo thân hoÌ£, caÌc ngươi nghiÌ’ sao?

BoÌ£n chuÌng do không thêÌ0 cưÌ0 đôÌ£ng nên chiÌ0 biêÌt lâÌy măÌt nhiÌ¬n nhau!

Sau cuÌ¬ng môÌ£t tên lên tiêÌng:

- TaÌ£i haÌ£ laÌ¬ ngươÌ¬i cuÌ0a Không ĐôÌ£ng phaÌi! LêÌ£nh cuÌ0a chươÌ0ng môn, môÌ£t đêÌ£ tưÌ0 như taÌ£i haÌ£ naÌ¬o daÌm khaÌng lêÌ£nh?

ChaÌ¬ng cươÌ¬i laÌ£nh:

- Ngươi coÌ tiÌnh danh giÌ¬?

GaÌ’ đaÌp:

- Khương Minh TriÌ!

ChaÌ¬ng giêÌ’u cơÌ£t:

- Xem ra ta phaÌ0i goÌ£i ngươi laÌ¬ BâÌt TriÌ thiÌ¬ đuÌng hơn! ThaÌ£ch PhuÌ¬ Vân, chươÌ0ng môn vaÌ¬ laÌ¬ sư phuÌ£ ngươi đaÌ’ biÌ£ Tôn Nhất Bình tươÌc đoaÌ£t toaÌ¬n bôÌ£ chân nguyên rôÌ¬i saÌt haÌ£i, ngươi coÌ biêÌt không?

GaÌ’ thâÌt săÌc:

- Không thêÌ0 coÌ chuyêÌ£n naÌ¬y! ChiÌnh Tôn Nhất Bình đaÌ’ noÌi, gia sư chêÌt laÌ¬ do...

- Do ngươÌ¬i saÌt haÌ£i? LaÌ¬ ai? PhaÌ0i chăng laÌ’o đôÌ0 cho ta, Văn Bất Thông?

GaÌ’ chơÌp măÌt:

- ĐoÌ laÌ¬ lơÌ¬i Tôn Nhất Bình noÌi! VaÌ¬ taÌ£i haÌ£ không thêÌ0 không tin!

ChaÌ¬ng gâÌ£t đâÌ¬u:

- VâÌ£y coÌ¬n Tôn Nhất Bình tươÌc đoaÌ£t hêÌt chân nguyên cuÌ0a ThaÌ£ch BiÌch Vân, sư tyÌ0 hoăÌ£c sư muôÌ£i cuÌ0a ngươi, ngươi coÌ leÌ’ cuÌ’ng không biêÌt?

GaÌ’ đôÌ£ng dung:

- ViêÌ£c naÌ¬y...! ĐuÌng laÌ¬ taÌ£i haÌ£ chưa biêÌt!

- HưÌ¬! Sau đoÌ, hoăÌ£c côÌ yÌ, hoăÌ£c vô tiÌ¬nh, Tôn Nhất Bình măÌ£c nhiên đêÌ0 cho ThaÌ£ch BiÌch Vân lâÌ¬n lươÌ£t biÌ£ ĐiÌ£ch HaÌ¬nh vaÌ¬ hai tên khaÌc cuÌ’ng laÌ¬ đêÌ£ tưÌ0 phaÌi Côn Luân laÌ¬m nhuÌ£c! ThaÌ£ch BiÌch Vân đaÌ’ chêÌt! Ngươi cuÌ’ng không biêÌt?

GaÌ’ phâÌ’n nôÌ£:

- BoÌ£n ĐiÌ£ch HaÌ¬nh daÌm ư?

PhaÌt hiêÌ£n gaÌ’ đêÌ£ tưÌ0 Côn Luân phaÌi đưÌng caÌ£nh đoÌ chơÌ£t coÌ săÌc măÌ£t bôÌi rôÌi, chaÌ¬ng hâÌt haÌ¬m baÌ0o Khương Minh TriÌ:

- NhưÌ’ng giÌ¬ ta noÌi hoaÌ¬n toaÌ¬n laÌ¬ sưÌ£ thâÌ£t! Không tin, ngươi thưÌ0 hoÌ0i gaÌ’ kia!

Khương Minh TriÌ đaÌ0o măÌt nhiÌ¬n gaÌ’ đêÌ£ tưÌ0 Côn Luân phaÌi:

- TaÌ£ BâÌt Mê! SưÌ£ thâÌ£t laÌ¬ thêÌ naÌ¬o?

ChaÌ¬ng suyÌt phiÌ¬ cươÌ¬i khi biêÌt roÌ’ tiÌnh danh cuÌ0a gaÌ’ đêÌ£ tưÌ0 Côn Luân:

- NêÌu ngươi đuÌng laÌ¬ không hêÌ¬ mê muôÌ£i, như tiÌnh danh do thân sinh phuÌ£ mâÌ’u đăÌ£t cho ngươi, ta khuyên ngươi nên noÌi roÌ’ sưÌ£ thâÌ£t!

TaÌ£ BâÌt Mê thơÌ0 daÌ¬i:

- ĐêÌn luÌc naÌ¬y TaÌ£ môÌ’ nghiÌ’ không coÌ¬n giÌ¬ đêÌ0 dâÌu! LuÌc Tôn Nhất Bình đoaÌ£t chân nguyên lâÌ¬n lươÌ£t cuÌ0a ThaÌ£ch chươÌ0ng môn vaÌ¬ sau đoÌ laÌ¬ laÌ¬ ThaÌ£ch cô nương, TaÌ£ môÌ’ cuÌ’ng nhiÌ¬n thâÌy! Do ThaÌ£ch cô nương đaÌ’ phaÌ0n khaÌng băÌ¬ng caÌch duÌ¬ng trâm hoăÌ£c moÌng tay giÌ¬ đoÌ, chiÌnh xaÌc laÌ¬ vâÌ£t nhoÌ£n đâm vaÌ¬o huyêÌ£t ĐaÌ£i Truy cuÌ0a Tôn Nhất Bình, laÌ’o...

- LaÌ’o aÌc tăÌ£c, nêÌu trơÌ¬i cho Khương Minh TriÌ ta sôÌng, nhâÌt điÌ£nh ta phaÌ0i phanh thây xeÌ0 thiÌ£t laÌ’o đêÌ0 baÌo thuÌ¬ cho gia sư vaÌ¬ ThaÌ£ch sư muôÌ£i!

ChơÌ¬ cơn phâÌ’n nôÌ£ cuÌ0a Khương Minh TriÌ lăÌng laÌ£i, TaÌ£ BâÌt Mê laÌ£i noÌi:

- TaÌ£ môÌ’ duÌ¬ bâÌt nhâÌ’n vâÌ’n phaÌ0i bâÌt lưÌ£c khi nghe Tôn Nhất Bình haÌ£ lêÌ£nh giao ThaÌ£ch cô nương cho ĐiÌ£ch đaÌ£i sư huynh toaÌ¬n quyêÌ¬n xưÌ0 lyÌ! ĐiÌ£ch đaÌ£i... hưÌ¬, y không đaÌng laÌ¬ đaÌ£i sư huynh cuÌ0a TaÌ£ môÌ’, y caÌ¬ng luÌc caÌ¬ng lôÌ£ng haÌ¬nh nhâÌt laÌ¬ khi y thay loÌ¬ng đôÌ0i daÌ£ cam tâm nhâÌ£n Tôn Nhất Bình laÌ¬m sư phuÌ£! TaÌ£ môÌ’ naÌ¬o ngơÌ¬ ĐiÌ£ch HaÌ¬n vaÌ¬ hai tên a toÌ¬ng kia nơÌ’ daÌ¬y xeÌo laÌ¬m nhuÌ£c ThaÌ£ch cô nương? NêÌu biêÌt seÌ’ coÌ chuyêÌ£n naÌ¬y. TaÌ£ môÌ’ nhâÌt điÌ£nh phaÌ0i tiÌ¬m caÌch giaÌ0i cưÌu!

Khương Minh TriÌ phâÌ’n nôÌ£:

- ChuyêÌ£n đaÌ’ rôÌ¬i, lơÌ¬i ngươi noÌi coÌ đaÌng tin không?

TaÌ£ BâÌt Mê giâÌ£n dưÌ’, găÌt um lên:

- LoÌ¬ng daÌ£ cuÌ0a TaÌ£ BâÌt Mê naÌ¬y thêÌ naÌ¬o chiÌ0 coÌ trơÌ¬i biêÌt, đâÌt biêÌt! Ta đaÌ’ tơÌ0m lơÌ£m boÌ£n Tôn Nhất Bình lăÌm rôÌ¬i, vaÌ¬ ta đaÌ’ coÌ iÌt lăÌm môÌ£t lâÌ¬n tiÌ¬m caÌch boÌ0 đi! Không tin, ngươi coÌ thêÌ0 hoÌ0i Du VâÌn Thiên hoăÌ£c Trang Vi NghiÌ’a thiÌ¬ roÌ’!

Khương Minh TriÌ vôÌ£i đưa măÌt nhiÌ¬n hai gaÌ’ coÌ¬n laÌ£i, vôÌn cuÌ¬ng laÌ¬ đêÌ£ tưÌ0 phaÌi ĐiêÌ0m Thương:

- VâÌn Thiên, Vi NghiÌ’a! Ta tin hai ngươi tên thêÌ naÌ¬o ngươÌ¬i thêÌ âÌy! TaÌ£ BâÌt Mê noÌi coÌ đuÌng không?

Du VâÌn Thiên laÌ¬ gaÌ’ cao niên hơn vôÌ£i chơÌp măÌt vaÌ¬i lươÌ£t:

- CoÌ môÌ£t lâÌ¬n ta phaÌt hiêÌ£n hoÌ£ TaÌ£ đang tiÌ¬m caÌch leÌ0n đi! SơÌ£ ta caÌo giaÌc, hoÌ£ TaÌ£ suyÌt cuÌ¬ng ta đôÌ£ng thuÌ0! Sau đoÌ, khi coÌ Trang đêÌ£ xuâÌt hiêÌ£n, hoÌ£ TaÌ£ cô thêÌ đaÌ¬nh thuÌ thâÌ£t vaÌ¬ câÌ¬u xin hai ta chơÌ caÌo giaÌc y! Ta chiÌ0 coÌ thêÌ0 noÌi bao nhiêu đoÌ, tin hay không tuyÌ¬ Khương đêÌ£!

CaÌ¬ng nghe, Bất Thông caÌ¬ng lâÌy laÌ¬m kyÌ¬, không leÌ’ coÌ điêÌ¬u xaÌ0o hơÌ£p đêÌn vâÌ£y! BôÌn gaÌ’ naÌ¬y, tưÌ¬ tiÌnh danh đêÌn khâÌ0u ngưÌ’ dươÌ¬ng như đaÌ’ tưÌ¬ lâu coÌ yÌ bâÌt phuÌ£c thaÌi đôÌ£ cuÌ0a sư môn! CaÌ0 bôÌn đêÌ¬u ngâÌm ngâÌ¬m toÌ0 yÌ phaÌ0n khaÌng haÌ¬nh vi đi vaÌ¬o ma đaÌ£o cuÌ0a trươÌ0ng bôÌi! VaÌ¬ kyÌ¬ laÌ£ hơn, hoÌ£ laÌ£i tiÌ¬nh cơÌ¬ cuÌ¬ng sôÌng soÌt sau trâÌ£n thaÌ0m biêÌn như nhau!

ChaÌ¬ng đưa măÌt nhiÌ¬n moÌ£i ngươÌ¬i, đêÌ0 xem hoÌ£ coÌ caÌ0m nghiÌ’ đuÌng như chaÌ¬ng đang nghiÌ’ không! VaÌ¬ chaÌ¬ng lâÌ¬n lươÌ£t nhâÌ£n đươÌ£c nhưÌ’ng caÌi gâÌ£t đâÌ¬u taÌn thaÌ¬nh cuÌ0a moÌ£i ngươÌ¬i! RoÌ’ nhâÌt laÌ¬ lơÌ¬i noÌi cuÌ0a Du Thừa Phong tưÌ£ noÌi lên, không chơÌ¬ chaÌ¬ng hoÌ0i:

- BoÌ£n hoÌ£ râÌt laÌ£! ChiÌnh ta nhiÌ¬n thâÌy dươÌ¬ng như hoÌ£ côÌ tiÌ¬nh giao giaÌ0i dươÌ£c ra, không chơÌ¬ moÌ£i ngươÌ¬i chiêÌm đoaÌ£t! ĐêÌ£ muôÌn xưÌ0 lyÌ hoÌ£ thêÌ naÌ¬o tuyÌ¬ đêÌ£, viÌ¬ đêÌ£ laÌ¬ Minh chuÌ0 cuÌ0a Liên Minh ChaÌnh ĐaÌ£o!

HiÌt maÌ£nh môÌ£t hơi, Bất Thông đôÌ£t nhiên vung tay giaÌ0i huyêÌ£t cho hoÌ£!

Du VâÌn Thiên thiÌ¬ bâÌt ngơÌ¬ phaÌ0i lên tiêÌng noÌi lên sưÌ£ kinh ngaÌ£c:

- ThiêÌu hiêÌ£p muôÌn tha cho boÌ£n ta?

ChaÌ¬ng miÌ0m cươÌ¬i:

- Sao caÌc haÌ£ hoÌ0i ta? Tên caÌc haÌ£ laÌ¬ VâÌn Thiên? VâÌ£y haÌ’y đem điêÌ¬u đoÌ hoÌ0i cao xanh! Cao xanh đaÌp thêÌ naÌ¬o, caÌc haÌ£ haÌ’y theo đoÌ maÌ¬ thưÌ£c hiêÌ£n!

VơÌ’ leÌ’, Du VâÌn Thiên cuÌi đâÌ¬u thi lêÌ’ khăÌp quâÌ¬n huÌ¬ng:

- ĐươÌ£c chư viÌ£ lươÌ£ng thưÌ, taÌ£o cho huynh đêÌ£ Du môÌ’ vaÌ¬ têÌ£ phaÌi ĐiêÌ0m Thương coÌ cơ hôÌ£i chuôÌ£c laÌ£i lôÌ’i lâÌ¬m, lơÌ¬i đaÌp taÌ£ Du môÌ’ không coÌ tư caÌch noÌi ra, chiÌ0 xin lâÌy haÌ¬nh đôÌ£ng sau naÌ¬y đêÌ0 chưÌng minh!

CuÌ’ng hiêÌ0u như Du VâÌn Thiên, TaÌ£ BâÌt Mê vaÌ¬ Khương Minh TriÌ cuÌ’ng coÌ nhưÌ’ng haÌ¬nh đôÌ£ng tương tưÌ£!

ThâÌy thêÌ, môÌ£t tên trong boÌ£n thuôÌ£c haÌ£ ThâÌ¬n BiÌ môn vuÌ£t kêu:

- Văn thiêÌu hiêÌ£p đaÌ’ buông tha thiÌ¬ haÌ’y buông tha luôn cho boÌ£n tiêÌ0u nhân! BoÌ£n tiêÌ0u nhân viÌ¬ biÌ£ laÌ’o Điền Trung cươÌ’ng eÌp nên đaÌ¬nh phaÌ0i coÌ nhưÌ’ng haÌ¬nh vi hoaÌ¬n toaÌ¬n ngươÌ£c laÌ£i tâm yÌ!

ChaÌ¬ng nhiÌ¬n gaÌ’:

- Ta seÌ’ buông tha nêÌu ngươi hoăÌ£c ai khaÌc trong boÌ£n ngươi coÌ thêÌ0 cho ta biêÌt môÌ£t điêÌ¬u. NhưÌ’ng giÌ¬ vưÌ¬a xaÌ0y ra, boÌ£n ngươi nghe hoăÌ£c biêÌt như thêÌ naÌ¬o?

Nghe roÌ’ lơÌ¬i hưÌa cuÌ0a chaÌ¬ng, caÌ0 mươÌ¬i hai tên cuÌ¬ng nhao nhao tranh noÌi:

- TiêÌ0u nhân biêÌt! Môn chuÌ0 tưÌ¬ lâu đaÌ’ coÌ yÌ điÌ£nh lơÌ£i duÌ£ng Tôn Nhất Bình! ChuyêÌ£n xaÌ0y ra hôm nay laÌ¬ do Môn chuÌ0 đaÌ’ ngâÌm ngâÌ¬m đưa tin nên Tôn Nhất Bình mơÌi biêÌt maÌ¬ tiÌ¬m đêÌn!

Tên khaÌc baÌ0o:

- Ngươi biêÌt như vâÌ£y chưa đuÌ0! ĐâÌ¬u tiên laÌ¬ laÌ’o ĐiêÌ¬n hôÌ£ phaÌp đưa tin cho Môn chuÌ0!

- Không phaÌ0i như vâÌ£y! TrươÌc khi ĐiêÌ¬n hôÌ£ phaÌp biêÌt tin phaÌ0i coÌ ngươÌ¬i đưa tin! Ta biêÌt ngươÌ¬i đưa tin đoÌ laÌ¬ ai!

- XiÌ¬! ĐoÌ laÌ¬ do TriÌ£nh laÌ’o thâÌt naÌ¬y cho ngươi biêÌt! TưÌ£ ngươi laÌ¬m sao biêÌt đươÌ£c! Ngươi đưa tin cho ĐiêÌ¬n hôÌ£ phaÌp chiÌnh laÌ¬ muÌ£ đoÌ0ng đaÌ0nh kia! MuÌ£ tên laÌ¬...

- LaÌ¬ ĐôÌ0ng HoaÌ¬ng YêÌn! MôÌ£t muÌ£ giaÌ¬ chăÌ0ng ra giÌ¬, biÌ£ ĐiêÌ¬n hôÌ£ phaÌp lưÌ¬a phiÌ0nh maÌ¬ không biêÌt!

- Ai baÌ0o muÌ£ biÌ£ lưÌ¬a? MuÌ£ chiÌ0 viÌ¬ tiÌ¬nh xưa vơÌi ĐiêÌ¬n hôÌ£ phaÌp nên tiÌ¬nh nguyêÌ£n noÌi ra!

- LaÌ¬ noÌi trong ngaÌ¬y muÌ£ vaÌ¬ ĐiêÌ¬n hôÌ£ phaÌp thaÌ¬nh thân lâÌ¬n thưÌ hai chưÌ giÌ¬?

- Sao chiÌ0 laÌ¬ lâÌ¬n thưÌ hai? IÌt nhâÌt phaÌ0i mươÌ¬i lâÌ¬n hoăÌ£c trăm lâÌ¬n giÌ¬ đoÌ! BăÌ¬ng không sao muÌ£ coÌ thêÌ0 cưu mang côÌt nhuÌ£c cuÌ0a ĐiêÌ¬n hôÌ£ phaÌp nêÌu chiÌ0 coÌ môÌ£t lâÌ¬n chung đuÌ£ng?

- Ngươi noÌi cưÌ như ngươi đaÌ’ biêÌt côÌt nhuÌ£c cuÌ0a ĐiêÌ¬n hôÌ£ phaÌp laÌ¬ ai vâÌ£y? ThưÌ0 noÌi xem naÌ¬o!

- LaÌ¬ ngươi đôÌ ta hay ngươi đang tiÌ¬m caÌch đêÌ0 ta noÌi cho ngươi biêÌt? Thôi đươÌ£c, nêÌu ngươi muôÌn biêÌt thiÌ¬ nghe ta noÌi đây!

- Không câÌ¬n! Ngươi tươÌ0ng ta không biêÌt sao? LaÌ¬ ta, TriÌ£nh Đa SưÌ£ naÌ¬y, chưÌ đâu phaÌ0i laÌ’o hoÌ£ Văn khuÌ¬ khơÌ¬ maÌ¬ không biêÌt laÌ’o đaÌ’ biÌ£ phuÌ£ nhân cuÌ0a laÌ’o dôÌi lưÌ¬a!

- GioÌ0i! HoaÌ ra không ai không biêÌt côÌt nhuÌ£c cuÌ0a muÌ£ vaÌ¬ ĐiêÌ¬n hôÌ£ phaÌp chiÌnh laÌ¬...

Bất Thông bâÌ£t theÌt lên căm phâÌ’n:

- Câm ngay!

Như chưa đuÌ0 cơn tưÌc giâÌ£n, chaÌ¬ng bôÌ’ng chơÌp đôÌ£ng thân hiÌ¬nh lao vun vuÌt qua đuÌ0 mươÌ¬i hai tên kia.

VuÌt!

VaÌ¬...

HưÌ£! HưÌ£! HưÌ£!

HuyÌ£ch! HuyÌ£ch! HuyÌ£ch!

NhiÌ¬n mươÌ¬i hai tên đang lôÌ0m ngôÌ0m boÌ¬ lê dươÌi nêÌ¬n đâÌt thâÌ’m ươÌt đâÌ¬y maÌu huyêÌt, Bất Thông bâÌ£t quaÌt:

- ViÌ¬ đưÌc hiêÌu sinh cuÌ0a trơÌ¬i đâÌt, ta tha cho mươÌ¬i hai caÌi maÌ£ng choÌ cuÌ0a boÌ£n ngươi! CuÌt! ĐưÌ¬ng bao giơÌ¬ đêÌ0 ta thâÌy măÌ£t môÌ£t lâÌ¬n nưÌ’a! CuÌt!

GươÌ£ng đưÌng lên, mươÌ¬i hai tên phaÌ0i dưÌ£a vaÌ¬o nhau đêÌ0 coÌ sưÌc tâÌ£p têÌ’nh boÌ0 chaÌ£y!

Không coÌ¬n laÌ¬ nhưÌ’ng yÌ nghiÌ’ mơ hôÌ¬ nưÌ’a, moÌ£i ngươÌ¬i quanh đoÌ, kêÌ0 caÌ0 Bất Thông đêÌ¬u hiêÌ0u quaÌ roÌ’ nhưÌ’ng lơÌ¬i vưÌ¬a rôÌ¬i cuÌ0a boÌ£n thuÌ0 haÌ£ ThâÌ¬n BiÌ môn coÌ haÌ¬m yÌ giÌ¬!

CuÌ’ng như Bất Thông, moÌ£i ngươÌ¬i hoaÌ¬n toaÌ¬n bâÌt đôÌ£ng, vơÌ¬ như maÌ0i nhiÌ¬n theo mươÌ¬i hai tên kia do đaÌ’ biÌ£ Bất Thông phêÌ boÌ0 voÌ’ công nên tuy hôÌi haÌ0 nhưng thâÌ£t sưÌ£ chuÌng đi khaÌ châÌ£m!

Không như caÌ0m nghiÌ’ cuÌ0a moÌ£i ngươÌ¬i, khi boÌ£n kia đaÌ’ đi mâÌt daÌ£ng, Bất Thông quay laÌ£i nhiÌ¬n hoÌ£ băÌ¬ng daÌng điêÌ£u hoaÌ¬n toaÌ¬n trâÌ¬m tiÌ’nh!

ChaÌ¬ng biÌ¬nh thaÌ0n hoÌ0i hoÌ£:

- Chư viÌ£ coÌ hiêÌ0u giÌ¬ không? TaÌ£i sao Dương Phi ThuÌ0 Môn chuÌ0 ThâÌ¬n BiÌ môn roÌ’ raÌ¬ng laÌ¬ đang thăÌng thêÌ sao laÌ£i đôÌ£t nhiên boÌ0 đi? LaÌ’o buông tha chuÌng ta viÌ¬ leÌ’ giÌ¬? LaÌ’o không nơÌ’ hay đaÌ’ coÌ môÌ£t âm mưu naÌ¬o khaÌc?

NhưÌ’ng nghi vâÌn chaÌ¬ng vưÌ¬a nêu lâÌ£p tưÌc khiêÌn moÌ£i ngươÌ¬i phaÌ0i quên đi câu chuyêÌ£n vưÌ¬a rôÌ¬i đêÌ0 baÌ¬n taÌn vaÌ¬ mong tiÌ¬m ra nhưÌ’ng lơÌ¬i giaÌ0i thiÌch thoaÌ0 đaÌng!

Gia Cát Phàm hăÌng gioÌ£ng:

- NhâÌt điÌ£nh laÌ¬ môÌ£t âm mưu. Nhưng laÌ¬ âm mưu giÌ¬ hoaÌ£ đơÌ£i đêÌn luÌc thâÌ£t sưÌ£ viêÌ£c xaÌ0y ra chuÌng ta mơÌi biêÌt!

Du Thừa Phong lăÌc đâÌ¬u:

- CoÌ biêÌt thiÌ¬ đaÌ’ muôÌ£n! BaÌ0n laÌ’nh như laÌ’o, chuÌng ta caÌ¬ng biÌ£ bâÌt ngơÌ¬ caÌ¬ng dêÌ’ mâÌt maÌ£ng!

Hư TươÌng đaÌ£i sư cuÌi đâÌ¬u niêÌ£m phâÌ£t hiêÌ£u:

- A di đaÌ¬ phâÌ£t! Theo thiêÌ0n yÌ cuÌ0a bâÌ¬n tăng, Liên Minh ChaÌnh ĐaÌ£o phaÌ0i luôn caÌ0nh giaÌc đêÌ0 traÌnh chuyêÌ£n bâÌt ngơÌ¬!

Vân HuyêÌ¬n đaÌ£o trươÌ0ng than:

- CoÌ¬n caÌ0nh giaÌc thêÌ naÌ¬o đây, đaÌ£i sư? Nguyên khiÌ cuÌ0a chuÌng ta vưÌ¬a biÌ£ tôÌ0n thương nghiêm troÌ£ng, bâÌt luâÌ£n luÌc naÌ¬o laÌ’o xuâÌt hiêÌ£n, Liên Minh ChaÌnh ĐaÌ£o chuÌng ta vâÌ’n rơi vaÌ¬o thêÌ biÌ£ đôÌ£ng! Vô lươÌ£ng thoÌ£ phâÌ£t!

Du VâÌn Thiên chơÌ£t kêu lên khe kheÌ’:

- NêÌu đây laÌ¬ âm mưu, phaÌ0i chăng chiÌ0 laÌ¬ âm mưu vưÌ¬a chơÌ£t coÌ, không hêÌ¬ liên quan đêÌn gia sư... a..., đêÌn têÌ£ chươÌ0ng môn Hoa Vô SăÌc?

Nghe đươÌ£c lơÌ¬i naÌ¬y, Bất Thông bôÌ’ng nhơÌ laÌ£i haÌ¬nh vi cuôÌng cuôÌ¬ng boÌ0 chaÌ£y môÌ£t caÌch kyÌ¬ laÌ£ cuÌ0a Hoa Vô SăÌc vaÌ¬ Sa HôÌ¬ng CaÌt! ChaÌ¬ng chơÌ£t cao gioÌ£ng:

- Không sai! NhơÌ¬ Du huynh đêÌ£ nên taÌ£i haÌ£ mơÌi nhơÌ! TaÌ£i sao Sa HôÌ¬ng CaÌt vaÌ¬ Hoa Vô SăÌc khi boÌ0 chaÌ£y không chaÌ£y theo Dương Phi ThuÌ0, như laÌ’o Điền Trung đaÌ’ chaÌ£y theo? NhâÌt điÌ£nh trong naÌ¬y phaÌ0i coÌ âÌ0n tiÌ¬nh, vaÌ¬ chiÌ0 câÌ¬n hiêÌ0u roÌ’ âÌ0n tiÌ¬nh naÌ¬y chuÌng ta hoăÌ£c biêÌt roÌ’ điêÌ¬u giÌ¬ đang xaÌ0y ra hoăÌ£c coÌ thêÌ0 minh baÌ£ch Dương Phi ThuÌ0 thâÌ£t sưÌ£ coÌ âm mưu giÌ¬!

HôÌ¬ BaÌ£ch CuÌc bôÌ’ng lên tiêÌng:

- NhưÌ’ng lơÌ¬i uÌp mơÌ0 cuÌ0a Hoa Vô SăÌc trươÌc luÌc boÌ0 chaÌ£y, Bất Thông huynh coÌ nhơÌ không?

TuêÌ£ ĐaÌ¬n sư thaÌi gâÌ£t đâÌ¬u:

- Nam mô A di đaÌ¬ phâÌ£t! BâÌ¬n ni cuÌ’ng vưÌ¬a nghiÌ’ đêÌn điêÌ¬u naÌ¬y! ĐuÌng như nưÌ’ thiÌ chuÌ0 vưÌ¬a noÌi, lơÌ¬i noÌi cuÌ0a Hoa Vô SăÌc ngâÌ’m laÌ£i thâÌ£t laÌ¬ laÌ£!

SưÌ£c nhơÌ chưa dâÌ’n tiêÌn HôÌ¬ BaÌ£ch CuÌc vơÌi moÌ£i ngươÌ¬i, Bất Thông nhiÌ¬n moÌ£i ngươÌ¬i veÌ0 hôÌi lôÌ’i:

- Đây laÌ¬ cung chuÌ0 Thanh HaÌ0i Cung, HôÌ¬ BaÌ£ch CuÌc, viÌ¬ Dương Phi ThuÌ0 cuÌ’ng laÌ¬ hâÌ£u nhân cuÌ0a phaÌ0n đôÌ¬ Thanh HaÌ0i Cung, HôÌ¬ Cung chuÌ0 đaÌ’ coÌ yÌ điÌ£nh cuÌ¬ng chuÌng ta đưÌng chung haÌ¬ng nguÌ’!

Du Thừa Phong phiÌ¬ cươÌ¬i:

- ĐaÌ’ liên tay vơÌi nhau hơn nưÌ0a ngaÌ¬y trơÌ¬i, đây đâu coÌ¬n laÌ¬ yÌ điÌ£nh nưÌ’a, Bất Thông đêÌ£?

ChaÌ¬ng cuÌ’ng cươÌ¬i nhưng laÌ¬ cươÌ¬i bôÌi rôÌi:

- Khi đưa HôÌ¬ Cung chuÌ0 đêÌn đây, đêÌ£ đâu nghiÌ’ laÌ¬ coÌ chuyêÌ£n cưÌ thưÌ£c hiêÌ£n trươÌc, sau đoÌ mơÌi baÌ¬y toÌ0 yÌ điÌ£nh?

Gia Cát Phàm xua tay:

- TrươÌc hoăÌ£c sau, thêÌ naÌ¬o cuÌ’ng tôÌt! ChiÌ0 coÌ điêÌ¬u, đây laÌ¬ lâÌ¬n đâÌ¬u tiên Gia Cát môÌ’ mơÌi biêÌt Ma Trung Tử coÌ xuâÌt xưÌ tưÌ¬ Thanh HaÌ0i Cung!

Không muôÌn moÌ£i ngươÌ¬i ngôÌ£ nhâÌ£n viÌ¬ đaÌ’ biêÌt Ma Trung Tử laÌ¬ đaÌ£i aÌc ma, vaÌ¬ bây giơÌ¬ đêÌn lươÌ£t Dương Phi ThuÌ0 cuÌ’ng taÌ¬n đôÌ£c không keÌm maÌ¬ coÌ yÌ nghiÌ’ không đuÌng vêÌ¬ Thanh HaÌ0i Cung, Bất Thông văÌn tăÌt giaÌ’i baÌ¬y:

- Thanh HaÌ0i Cung vôÌn ơÌ0 chôÌn xa xôi, duÌ¬ coÌ nghe coÌ biêÌt vêÌ¬ voÌ’ lâm Trung Nguyên nhưng chưa bao giơÌ¬ coÌ yÌ nghiÌ’ maÌ£o phaÌ£m! Trăm năm trươÌc, Ma Trung Tử laÌ¬ ngươÌ¬i đâÌ¬u tiên coÌ yÌ nghiÌ’ naÌ¬y! ViÌ¬ thêÌ laÌ’o đaÌ’ biÌ£ Thanh HaÌ0i Cung tươÌc phêÌ khoÌ0i cương viÌ£ Cung chuÌ0! Sau đoÌ, laÌ’o đaÌ’ vaÌ¬o voÌ’ lâm Trung Nguyên như chuÌng ta đaÌ’ biêÌt!

LơÌ¬i giaÌ0i thiÌch cuÌ0a chaÌ¬ng tươÌ0ng đâu quaÌ roÌ’, naÌ¬o ngơÌ¬ liêÌ¬n sau đoÌ Hư TươÌng đaÌ£i sư bôÌ’ng lên tiêÌng châÌt vâÌn:

- A di đaÌ¬ phâÌ£t! HôÌ¬ Cung chuÌ0, bâÌ¬n tăng muôÌn hoÌ0i câu naÌ¬y! Ma Trung Tử đaÌ’ vaÌ¬o vaÌ¬ gây hoaÌ£ khăÌp Trung Nguyên, sau maÌ’i trăm năm sau quiÌ cung mơÌi coÌ yÌ nghiÌ’ vaÌ¬o đây thu thâÌ£p phaÌ0n đôÌ¬?

HôÌ¬ BaÌ£ch CuÌc tuy bôÌi nhưng vâÌ’n côÌ giaÌ0i thiÌch:

- Ma Trung Tử đaÌ’ biÌ£ phêÌ truâÌt, ngươÌ¬i bôÌ0n cung trăm năm qua hâÌ¬u như không coÌ¬n nhơÌ đêÌn! ChiÌ0 nhưÌ’ng luÌc gâÌ¬n đây chiÌnh do KiêÌ¬u ToaÌ¬n nhăÌc nhơÌ0, bôÌ0n cung mơÌi nhơÌ vaÌ¬ coÌ yÌ điÌ£nh naÌ¬y!

TuêÌ£ ĐaÌ¬n sư thaÌi nghi ngơÌ¬:

- KiêÌ¬u ToaÌ¬n naÌ¬o? PhaÌ0i chăng laÌ¬ ngươÌ¬i vưÌ¬a biÌ£ ngươÌ¬i cuÌ0a quiÌ cung haÌ£ thuÌ0?

HôÌ¬ BaÌ£ch CuÌc gâÌ£t đâÌ¬u:

- LuÌc vaÌ¬o Trung Nguyên, KiêÌ¬u ToaÌ¬n bôÌ’ng dưng coÌ yÌ điÌ£nh laÌ¬m phaÌ0n! BôÌ0n cung chiêÌu theo quy luâÌ£t phaÌ0i thanh lyÌ môn hôÌ£!

Vân HuyêÌ¬n đaÌ£o trươÌ0ng bôÌ’ng hoÌ0i:

- Sau naÌ¬y, nêÌu Dương Phi ThuÌ0 thưÌ£c sưÌ£ biÌ£ trưÌ¬ng triÌ£, quyÌ cung seÌ’ laÌ¬m giÌ¬ tiêÌp theo?

HôÌ¬ BaÌ£ch CuÌc hoang mang:

- TrưÌ¬ng triÌ£ xong Dương Phi ThuÌ0 ư? MôÌ£t khi đaÌ’ khưÌ0 xong phaÌ0n đôÌ¬, bôÌ0n cung coÌ¬n biêÌt laÌ¬m giÌ¬ nưÌ’a ngoaÌ¬i viêÌ£c quay vêÌ¬ Thanh HaÌ0i Cung?

Vân HuyêÌ¬n gâÌ£t guÌ¬:

- Quay vêÌ¬ laÌ¬ tôÌt, bâÌ¬n đaÌ£o cuÌ’ng chiÌ0 mong như vâÌ£y!

MôÌ£ Dung Quang bôÌ’ng hăÌng gioÌ£ng:

- Đương nhiên bôÌ0n cung phaÌ0i quay vêÌ¬ nơi xuâÌt phaÌt. ĐaÌ£o trươÌ0ng như không taÌn thaÌ¬nh lăÌm nêÌu bôÌ0n Cung chuÌ0 cưÌ ơÌ0 laÌ£i Trung Nguyên?

VuÌ£t hiêÌ0u Vân HuyêÌ¬n đaÌ£o trươÌ0ng muôÌn aÌm chiÌ0 điêÌ¬u giÌ¬, HôÌ¬ BaÌ£ch CuÌc cươÌ¬i laÌ£t:

- ĐaÌ£o trươÌ0ng bâÌt tâÌt phaÌ0i lo ngaÌ£i! Trung Nguyên duÌ¬ rôÌ£ng lơÌn vâÌ’n không khiêÌn bôÌ0n Cung chuÌ0 đôÌ£ng loÌ¬ng đêÌn phaÌ0i quên nơi đaÌ’ tưÌ¬ng cưu mang sinh dươÌ’ng bôÌ0n cung!

Hư TươÌng đaÌ£i sư bôÌ’ng cuÌi đâÌ¬u:

- A di đaÌ¬ phâÌ£t! BoÌ£n bâÌ¬n tăng không hêÌ¬ coÌ yÌ đoÌ, mong HôÌ¬ Cung chuÌ0 chơÌ hiêÌ0u lâÌ¬m!

PhaÌt hiêÌ£n HôÌ¬ BaÌ£ch CuÌc caÌ¬ng luÌc caÌ¬ng coÌ yÌ giâÌ£n, Bất Thông bôÌ’ng lên tiêÌng như chaÌ¬ng đaÌ’ suy nghiÌ’ khaÌ lâu mơÌi coÌ nhưng quyêÌt điÌ£nh naÌ¬y:

- TaÌ£i haÌ£ vưÌ¬a nghiÌ’ ra môÌ£t điêÌ¬u! ĐuÌng như TuêÌ£ ĐaÌ¬n sư thaÌi vưÌ¬a noÌi khi naÌ’y, lơÌ¬i noÌi cuÌ0a Hoa Vô SăÌc đuÌng laÌ¬ khoÌ hiêÌ0u. Tuy vâÌ£y, nhâÌt điÌ£nh nhưÌ’ng lơÌ¬i noÌi đoÌ phaÌ0i liên quan đêÌn viêÌ£c Dương Phi ThuÌ0 đôÌ£t ngôÌ£t boÌ0 đi! Do vâÌ£y, taÌ£i haÌ£ coÌ yÌ điÌ£nh đi tiÌ¬m Sa HôÌ¬ng CaÌt vaÌ¬ Hoa Vô SăÌc! RâÌt coÌ thêÌ0 tưÌ¬ boÌ£n chuÌng ta seÌ’ biêÌt roÌ’ mưu đôÌ¬ cuÌ0a Dương Phi ThuÌ0!

NgưÌ¬ng lơÌ¬i môÌ£t luÌc, chaÌ¬ng tiêÌp:

- CoÌ¬n chư viÌ£, đêÌ0 traÌnh Dương Phi ThuÌ0 bâÌt ngơÌ¬ xuâÌt hiêÌ£n, taÌ£i haÌ£ nghiÌ’ chư viÌ£ hoăÌ£c laÌ¬ quay vêÌ¬ sư môn hoăÌ£c laÌ¬ tiÌ¬m môÌ£t nơi naÌ¬o đoÌ taÌ£m thơÌ¬i âÌ0n thân, chư viÌ£ nghiÌ’ sao?

LơÌ¬i cuÌ0a chaÌ¬ng laÌ¬m cho TuêÌ£ ĐaÌ¬n sư thaÌi thâÌt săÌc:

- Quay vêÌ¬ sư môn laÌ¬ không đươÌ£c! BâÌt luâÌ£n thêÌ naÌ¬o caÌc phaÌi chuÌng ta đaÌ’ laÌ¬ môÌ£t Liên Minh thiÌ¬ cưÌ ơÌ0 chung môÌ£t chôÌ’ thiÌ¬ hay hơn!

Vân HuyêÌ¬n đaÌ£o trươÌ0ng ngâÌ£p ngưÌ¬ng:

- DuÌ¬ ơÌ0 chung môÌ£t chôÌ’ nhưng nêÌu Dương Phi ThuÌ0 bâÌt ngơÌ¬ xuâÌt hiêÌ£n viÌ£ tâÌt chuÌng ta đuÌ0 lưÌ£c đôÌi phoÌ!

Hư TươÌng đaÌ£i sư cuÌ’ng bôÌi rôÌi không keÌm:

- A di đaÌ¬ phâÌ£t! Theo thiêÌ0n yÌ cuÌ0a bâÌ¬n tăng, hay chuÌng ta cưÌ đi theo Minh chuÌ0? ĐaÌ’ laÌ¬ Liên Minh ChaÌnh ĐaÌ£o, laÌ£i coÌ môÌ£t Minh chuÌ0 roÌ’ raÌ¬ng, cơÌ giÌ¬ chuÌng ta cưÌ phaÌ0i đâÌ¬u môÌ£t nơi, ngươÌ¬i môÌ£t neÌ0o?

Gia Cát Phàm đaÌ’ lâu không lên tiêÌng, giơÌ¬ bôÌ’ng cao gioÌ£ng:

- Nhưng Bất Thông đâu thêÌ0 ơÌ0 maÌ’i bên chuÌng ta? Y vưÌ¬a noÌi, câÌ¬n phaÌ0i truy tiÌ¬m Hoa Vô SăÌc vaÌ¬ Sa HôÌ¬ng CaÌt, chuÌng ta đâu thêÌ0 cưÌ thêÌ naÌ¬y uÌ¬n uÌ¬n keÌo nhau đi truy tiÌ¬m hoÌ£?

Bất Thông cươÌ¬i nheÌ£:

- NêÌu biêÌt hoÌ£ chaÌ£y đêÌn điÌ£a phương naÌ¬o, chuÌng ta coÌ đi chung cuÌ’ng không sao! RâÌt tiêÌc, đoÌ laÌ¬ điêÌ¬u chuÌng ta chưa biêÌt!

Du Thừa Phong miÌ0m cươÌ¬i:

- Không sai! Hay laÌ¬ thêÌ naÌ¬y vâÌ£y, chuÌng ta lâÌ£p tưÌc chia nhau ra tiÌ¬m hoÌ£! NgươÌ¬i naÌ¬o tiÌ¬m đươÌ£c seÌ’ thông tri đêÌn nhưÌ’ng ngươÌ¬i coÌ¬n laÌ£i?

BoÌ£n Hư TươÌng, Vân HuyêÌ¬n vaÌ¬ TuêÌ£ ĐaÌ¬n lâÌ£p tưÌc co ruÌm ngươÌ¬i laÌ£i, tiÌ¬m caÌch thoaÌi thaÌc:

- BâÌ¬n tăng chiÌ0 quen tuÌ£ng niêÌ£m tu haÌ¬nh! ViêÌ£c truy tiÌ¬m laÌ¬ không thêÌ0!

- BâÌ¬n đaÌ£o cuÌ’ng thêÌ!

- BâÌ¬n ni cuÌ’ng vâÌ£y!

Bất Thông cau maÌ¬y:

- CaÌc viÌ£ không quen viêÌ£c truy tiÌ¬m thiÌ¬ đoÌ¬i theo taÌ£i haÌ£ coÌ iÌch giÌ¬?

HoÌ£ bôÌi rôÌi, muôÌn đaÌp nhưng laÌ£i không daÌm!

ChaÌ¬ng thơÌ0 daÌ¬i:

- Chư viÌ£ ngaÌ£i không đuÌ0 lưÌ£c đôÌi phoÌ vơÌi Dương Phi ThuÌ0! TaÌ£i haÌ£ cuÌ’ng đâu hơn giÌ¬ chư viÌ£? HoăÌ£c giaÌ0, nêÌu chư viÌ£ coÌ lơÌ¬i thiÌ0nh câÌ¬u, taÌ£i haÌ£ seÌ’ nhơÌ¬ Thanh HaÌ0i Cung cuÌ¬ng lưu laÌ£i vơÌi chư viÌ£?

HoÌ£ caÌ¬ng bôÌi rôÌi nhiêÌ¬u hơn!

BiêÌt yÌ cuÌ0a Bất Thông cuÌ’ng laÌ¬ yÌ cuÌ0a Du Thừa Phong vaÌ¬ Gia Cát Phàm, HôÌ¬ BaÌ£ch CuÌc bôÌ’ng lên tiêÌng phaÌ0n baÌc:

- Không đươÌ£c đâu, Minh chuÌ0! BôÌ0n cung vaÌ¬o Trung Nguyên không ngoaÌ¬i muÌ£c điÌch thu thâÌ£p phaÌ0n đôÌ¬! BôÌ0n cung đâu thêÌ0 cưÌ lưu laÌ£i môÌ£t nơi chơÌ¬ Dương Phi ThuÌ0 đôÌ£t nhiên dâÌ’n xaÌc đêÌn naÌ£p maÌ£ng?

ChaÌ¬ng vơÌ¬ thơÌ0 daÌ¬i nhưng laÌ£i côÌ tiÌ¬nh nheo măÌt vơÌi HôÌ¬ BaÌ£ch CuÌc:

- NêÌu laÌ¬ vâÌ£y, thâÌ£t đaÌng tiêÌc, taÌ£i haÌ£ naÌ¬o daÌm miêÌ’n cươÌ’ng quyÌ cung!

Quay nhiÌ¬n Du Thừa Phong, Gia Cát Phàm, chaÌ¬ng hoÌ0i:

- ChươÌ0ng môn vaÌ¬ Du đaÌ£i huynh coÌ yÌ như thêÌ naÌ¬o? Lưu laÌ£i vơÌi caÌc phaÌi hay quay vêÌ¬ sơn môn?

Gia Cát Phàm trâÌ¬m gioÌ£ng:

- Như Minh chuÌ0 coÌ lâÌ¬n noÌi, caÌc phaÌi phaÌ0i tưÌ£ cưÌu trươÌc khi chơÌ¬ trơÌ¬i cưÌu! Minh chuÌ0 yên tâm, Gia CaÌt môÌ’ nhâÌt điÌ£nh tưÌ£ lo liêÌ£u!

Du Thừa Phong bâÌ£t cươÌ¬i:

- ĐôÌi vơÌi CaÌi Bang, đâu đâu cuÌ’ng coÌ thêÌ0 laÌ¬m nơi truÌ sơÌ0! Minh chuÌ0 chơÌ lo, Du môÌ’ biêÌt laÌ¬m giÌ¬ rôÌ¬i!

ChaÌ¬ng gâÌ£t đâÌ¬u, thaÌi đôÌ£ thâÌ£t caÌ0m kiÌch:

- MoÌ£i chuyêÌ£n đêÌ¬u nhơÌ¬ chươÌ0ng môn vaÌ¬ Du đaÌ£i huynh gaÌnh vaÌc hôÌ£! TaÌ£i haÌ£ xin nguyêÌ£n tâÌ£n lưÌ£c viÌ¬ voÌ’ lâm Trung Nguyên!

VoÌ¬ng tay thi lêÌ’ vơÌi moÌ£i ngươÌ¬i, Bất Thông lên tiêÌng caÌo biêÌ£t vaÌ¬ boÌ0 đi!

VuÌt!

CuÌ¬ng môÌ£t luÌc vơÌi chaÌ¬ng, HôÌ¬ BaÌ£ch CuÌc cuÌ’ng lâÌ£p tưÌc ra hiêÌ£u cho boÌ£n hoÌ£ vaÌ¬ boÌ0 đi!

VuÌt!

34. Sự Thật Phũ Phàng, Kế Hạ Lưu-thái Cực Động Thu Phục Kẻ Ác

Đuổi kịp chàng, Hồ Bạch Cúc chợt hỏi:
- Thật ý họ muốn gì, Văn huynh?

Chàng hít mạnh một hơi, sau đó đột nhiên hỏi lại nàng:

- Cung chủ đã có sắp xếp gì? Bọn Mộ Dung Quang đâu?

Nàng cười khẩy:

- Nếu không vì Gia Cát Phàm và Du Thừa Phong ta đâu cần ngấm ngầm ám thị, bảo họ phải ẩn nấp quanh quẩn chờ tiếp trợ cho các phái?

Chàng mỉm cười:

- Đa tạ!

- Đa tạ! Tại sao?

- Cung chủ vì Gia Cát Phàm, Du Thừa Phong cũng là vì tại hạ, sao tại hạ không phải đa tạ?

Nàng nhăn mặt:

- Không sai! Đó là vì minh chủ một phần! Ta thật không hiểu nổi bọn kia, những kẻ dường như chỉ có khẩu phật nhưng trong tâm lại không có phật.

Chàng chùng giọng:

- Không sai! Hay nói đúng hơn, trong lòng họ hãy còn để bả hư danh sai khiến! Họ đã quen được mọi người xưng tụng là những đại phái danh trấn giang hồ! Nhưng thật ra khi có chuyện, họ lại sợ chết, không dám đem hai chữ đại phái ra để đương đầu vì quá mạo hiểm!

- Hừ! họ lại còn sợ bổn cung, lo bổn cung lưu lại Trung Nguyên làm cho hai chữ đại phái của họ bị lu mờ! Ta hiểu đúng hay sai vậy?

Chàng gật đầu:

- Rất đúng! Thân thủ của từng môn nhân Thanh Hải Cung đã làm họ ganh tỵ! Từ ganh tỵ sẽ chuyển sang đố kỵ! Do đố kỵ, họ chỉ muốn quý cung mau mau giúp họ dẹp trừ đại loạn, sau đó lại muốn quý cung mau mau lui về Thanh Hải Cung để lo tiếp tục hưởng thanh nhàn với những hư danh họ đã có và muốn nó vẫn có!

Hồ Bạch Cúc chép miệng:

- Thấy họ như vậy ta mới hiểu tại sao trăm năm trước Ma Trung Tử chỉ muốn đưa Thanh Hải Cung vào Trung Nguyên! Những người như họ có bị như vậy cũng đáng!

Chàng chợt bảo:

- Cũng may vẫn có nhiều người như Gia Cát Phàm và Du Thừa Phong! Những người này thật đáng trân trọng!

Nói đến đây, đột nhiên Hồ Bạch Cúc hỏi;

- Dường như đúng như Văn huynh nói, nhân vật kế thừa võ học Vô Danh Kỳ Nhân không hề thấy xuất hiện?

Chàng đáp lại mập mờ:

- Tại hạ không bảo là không có! Tại hạ chỉ nói ở Liên Minh Chánh Đạo lúc này người đó chưa xuất hiện!

Thoáng nghi ngờ, Bạch Cúc liếc nhìn chàng:

- Như Văn huynh đã biết người đó là ai?

Đang định tìm lời đối đáp, Bất Thông bỗng quát:

- Đề phòng ám khí!

Một tay thì xô Bạch Cúc qua một bên, tay còn lại Bất Thông vội vàng vung ra, chộp vào một vật!

Thấy vậy, Hồ Bạch Cúc thất kinh:

- Là Ngô Công Phi Độc?

Trước khi đáp, Bất Thông đảo mắt nhìn khắp lượt:

- Chỉ là một mảnh hoa tiên được vo tròn! Người nào ném ắt có thân thủ phi phàm. Y đã bỏ đi, trước khi tại hạ kịp phát hiện.

Dứt lời chàng xoè ra cho Bạch Cúc thấy vật chàng đang cầm trên tay!

Thấy Bạch Cúc định chạm vào, chàng vụt nắm lại:

- Chớ chạm vào, đề phòng có độc!

Nàng kinh ngạc:

- Nếu có độc, Văn huynh sao lại dùng tay bắt giữ?

Chàng nhún vai:

- Tại hạ không sợ độc!

- Thảo nào hai lần Văn huynh dám chộp vào Ngô Công Phi Độc nhưng vẫn không táng mạng! Sao trước kia Văn huynh không nói cho ta biết?

Sợ nàng hiểu lầm, chàng giải thích:

- Cũng sau hai lần đó và không chết, tại hạ mới biết bản thân không ngại độc!

Do không biết nên tại hạ đâu có thể nói cho cung chủ biết!

Nàng nhìn chàng:

- Ở Văn huynh càng lúc càng có nhiều bí ẩn? Ta không biết đâu mà lường!

Cố tình lảng tránh những lời giải thích chàng lại xoè tay và mở mảnh hoa tiên ra xem.

Cùng xem với Bất Thông, Hồ Bạch Cúc giật mình:

- Là y? Y còn muốn gặp Văn huynh để làm gì?

Chàng như kẻ đang bàng hoàng sực tỉnh, cứ lắc đầu quầy quậy:

- Muốn biết rõ, trừ phi tại hạ phải đến gặp y!

Nàng có giọng lo sợ:

- Đi một mình?

- Phải! Y bảo thế!

- Nhỡ y có địch ý thì sao?

Chàng lắc đầu:

- Không đâu, tại hạ rất tin y!

- Hừ! Văn huynh đừng quá tin người! Ta nhất định sẽ đi với Văn huynh!

Chàng quả quyết:

- Không cần đâu! Và Cung chủ cũng đừng khiến tại hạ khó xử! Tại hạ đi ngay và về ngay, Cung chủ bất tất quá lo lắng!

Nàng vẫn lo ngại:

- Văn huynh đã quyết ý?

Chàng gật đầu:

- Đương nhiên! Nhanh thì nửa canh giờ, chậm là một canh, Cung chủ cứ chờ ở đây, tại hạ sẽ quay lại!

Vút!

Bồn chồn lo lắng, nếu không vì sợ Bất Thông phải lâm vào cảnh khó xử, chắc chắn Hồ Bạch Cúc sẽ không khi nào chấp nhận để cho chàng đi một mình!

Do bồn chồn nên nàng không hề biết có người lẻn đến gần nàng từ phía sau!

Đến khi nàng nghe động thì....

Viu...

Nàng bật kêu nửa vời:

- Là ngươi? Ngô Công...hự?

Huỵch!

Ngay khi nàng ngã, một người nữa cũng xuất hiện với người vừa lén hạ thủ nàng!

Người thứ hai lập tức nạp vào miệng nàng một hoàn thuốc, sau đó đắc ý bảo người thứ nhất:

- Được rồi! Chúng ta đem ả đi bây giờ hay chờ một lúc nữa?

Người thứ nhất cười khẽ:

- Nên đi ngay thì hơn! Nhưng chúng ta sẽ không vội xuất hiện! Để xem bọn chúng nói gì với nhau! Ta thật sự nóng lòng muốn biết điều đó!

Người thứ hai lắc đầu:

- Tính khí của y như thế nào, ngươi cũng là người từng gần gũi y có lẽ ngươi cũng biết rõ không kém gì ta! Y sẽ không như chúng ta muốn !

Người thứ nhất gằn giọng:

- Nếu vậy, ta có cách khiến bọn chúng phải xem nhau như kẻ thù! Nhất định phải có đứa sống đứa chết, sau đó đến lượt đứa còn lại phải chết! Đi nào!

Cả hai xách Hồ Bạch Cúc lên, cùng lao nhanh về phía trước đó, nơi Bất Thông mới bỏ đi!

Và có một điều mà hai nhân vật này hoàn toàn không ngờ, lời của bọn họ vừa nói đã bị Hồ Bạch Cúc nghe rõ, trước lúc nàng bị người thứ hai vung tay chế trụ huyệt đạo của nàng...

***

Dù rất muốn có thái độ hoặc giọng nói thật lạnh lùng nhưng khi thấy Văn Quy Nguyên, Bất Thông bỗng cảm thấy nao lòng nên mọi ý định đều phải thay đổi! Chàng chỉ có thể trầm giọng:

- Hồ Bạch Cúc rất muốn cùng ta đi đến đây, nhưng do đệ đã ghi rõ...

Văn Quy Nguyên xua tay:

- Không đến là tốt nhất! Vì có những việc chỉ có thể nói giữa hai chúng ta!

Chàng lắc đầu:

- Đã không còn là việc riêng của hai ta nữa rồi!

Văn Quy Nguyên giật mình:

- Văn huynh muốn ám chỉ điều gì?

Chàng khẽ bảo:

- Là ám chỉ điều đệ sắp bày tỏ cho ta!

- Văn huynh sao lại biết đệ muốn bày tỏ điều gì?

Chàng thở dài:

- Ta đã nghe bọn thủ hạ Thần Bí môn kháo nhau! Không riêng gì ta, các phái và Hồ Bạch Cúc cũng đã nghe!

Văn Quy Nguyên vụt lạnh giọng:

- Nếu vậy, Văn huynh sẽ có thái độ như thế nào?

Chàng hỏi ngược lại:

- Còn đệ, thái độ của đệ sẽ ra sao?

Phát hiện ở Quy Nguyên có sự lúng túng, chàng nói luôn:

- Vẫn có câu cây đắng sanh trái ngọt! Ta hy vọng đệ sẽ không có những hành vi đi ngược công đạo!

Bất ngờ, Văn Quy Nguyên bật thét:

- Không đúng! Cây đắng thì quả phải đắng! Ta không chấp nhận ta là người họ Điền! Và nếu ta là người họ Điền đi nữa, ta không muốn có một phụ thân như Điền Trung!

Chàng cao giọng:

- Đệ sai rồi! Không một ai có quyền chối bỏ cội nguồn, nếu đệ thật sự là cốt nhục của Điền Trung và Đổng...

Quy Nguyên liền quát:

- Ta không muốn nghe nữa! Bất quá, ta chấp nhận ta là hậu nhân của Tu La Viện! Tôn Nhất Bình đã huỷ diệt Tu La Viện, ta phải giết lão để báo thù!

Thái độ của Quy Nguyên đang quá phẫn nộ, khiến Bất Thông dù muốn trấn an cũng không biết phải trấn an như thế nào! Chàng chỉ có thể giúp Quy Nguyên tạm quên đi chuyện đau buồn bằng cách hỏi sang chuyện khác:

- Đệ muốn gặp ta, ngoài điều định bày tỏ mà ta đã biết, còn chuyện gì nữa không?

Sực tỉnh, Quy Nguyên chợt nhẹ giọng:

- Đệ vẫn xem Văn huynh như thư nào, lời của đệ vừa rồi...

Bất Thông mỉm cười:

- Ta hiểu, và ta không để tâm, nào, nếu còn chuyện gì nữa...

Quy Nguyên bỗng hạ thấp giọng:

- Văn huynh đã thử tìm đến Thái Cực Động chưa?

Chàng kinh nghi:

- Đệ hỏi để làm gì?

Văn Quy Nguyên đảo mắt nhìn quanh:

- Văn huynh phải tìm nhanh, đừng chậm trễ nữa! Tôn Nhất Bình không hiểu sao đã hoá cuồng và lão đã là công cụ để Dương Phi Phủ sai khiến! Nếu để chậm hơn...

Bất chợt, có tràng cười của Điền Trung vang lên từ một nơi không xa lắm:

- Nguyên nhi! Phụ thân đã đắc thủ rồi! Nguyên nhi còn chờ gì nữa không ra tay? Ha ...ha.

Vút... Vút...

Nhìn Điền Trung cùng xuất hiện với Đổng Hoàng Yến, trong tay họ là Hồ Bạch Cúc đang bị chế trụ huyệt đạo, Bất Thông vụt quát:

- Quy Nguyên! Ngươi giải thích chuyện này nhu thế nào đây?

Điền Trung và Đổng Hoàng Yến bất ngờ lao đến:

- Không lẽ ngươi ngu muội đến thế sao? Cần gì ai khác phải giải thích? Đỡ!

Vù... Vù....

Đổng Hoàng Yến thì cười sằng sặc:

- Lần này, một khi Đổng nương nương đã bố trí thiên la địa võng, ngươi đừng mong thoát! Đỡ!

Ào... Ào...

Phản ứng của Quy Nguyên thật lạ, dường như y không hề biết Bất Thông đang quật kình vào y!

Điều đó khiến Đổng Hoàng Yến phải bật thét:

- Kìa Nguyên nhi! Hãy cho y biết sự lợi hại của Tu La công phu đi!

Ầm!

Quy Nguyên bị trúng kình, khiến thân hình phải bị chấn dội về phía sau có đến ngoài trượng! Nhìn đôi mắt của Quy Nguyên vừa biểu lộ sự đau xót lần phẫn hận, Bất Thông thoáng nghi ngờ những lời chàng vừa vội vã kết tội Quy Nguyên!

Để mọi việc mau chóng minh bạch hơn, chàng bất ngờ dùng Thái Cực Huyền Ảo Bộ đảo người về phía mụ Đổng Hoàng Yến:

- Sao mụ không tụ tay dùng Tu La công phu cho ta nếm mùi lợi hại! Đỡ!

Vút!

Ào.. Ào...

Quy Nguyên bất ngờ thét lên:

- Chớ hại mạng gia mẫu! Đỡ!

Vút!

Ào... Ào

Không muốn Quy Nguyên chạm kình,Bất Thông đành phải buông tha mụ!

Chàng dịch người về phía lão Điền Trung:

- Lão thất phu! Đỡ!

Ào... Ào....

Bất ngờ, Điền Trung vừa dùng thân hình Hồ Bạch Cúc đưa vào chưởng kình của chàng vừa cười ngạo mạn:

- Ngươi dám không? Ha... ha...

Thủ đoạn của Điền Trung tuy thô bỉ nhưng lại kiến hiệu! Bất Thông giận giữ thu chiêu vào quát tháo:

- Hay lắm! Giờ ta mới biết thế nào là ngưu tầm ngưu mã tầm mã! Bọn ngươi thật sự muốn gì ở ta?

Quy Nguyên vội kêu lên:

- Văn huynh...

Nhưng tràng cười của Điền Trung lập tức át đi tiếng kêu của Quy Nguyên:

- Xem ra ngươi cũng ngoan ngoãn đó! Thế nào? Hoặc ngươi nói cho ta biết Thái Cực Động ở đâu, hoặc tiện tỳ này phải chết ! Ha...ha...

Chàng rúng động! Tuy rằng liền lúc đó chính tai chàng nghe Quy Nguyên quát...

- Phụ thân...

Một lần nữa Điền Trung cười khoả lấp:

- Thế nào, Nguyên nhi? Phụ thân nhất định bắt y nói cho Nguyên nhi biết Thái Cực Động ở đâu? Cũng may nhờ có diệu kế của Nguyên nhi, chúng ta đã có tiện tỳ này giúp chúng ta toại nguyện! Ha..ha..

Và Bất Thông tỉnh ngộ khi nghe Quy Nguyên bảo lão Điền Trung:

- Nếu đây là kế của hài nhi, được phụ thân mau giao ả cho hài nhi giữ!

Điền Trung lắc đầu, tìm lời thoái thác:

- Bất luận thế nào, Nguyên nhi đã bị trọng thương, cứ để phụ thân giữ ả là tiện nhất!

Và lão bất ngờ đặt tay lên huyệt Bách Hội của Hồ Bạch Cúc, lúc quay sang Bất Thông:

- Ngươi ắt biết rõ tính khí của ta! Nói đi! Thái Cực Động ở đâu?

Rõ ràng chàng nhìn thấy Quy Nguyên đang có ý đoạt lại Hồ Bạch Cúc từ tay lão và thái độ uy hiếp của lão dường như cũng có tác động đến Quy Nguyên!

Bất Thông vụt có một chủ định! Chàng cố tình nói cho lão biết địa điểm có Thái Cực Động:

- Lão còn nhớ nơi một vách đá có nhiều dấu tay...

Quy Nguyên lập tức có phản ứng đúng như chàng nghĩ:

- Đó là kế của lão! Văn huynh chớ...

Điền Trung gầm lên, cố ý bỏ qua lời nói của Quy Nguyên:

- Ngươi bảo đó là Thái Cực Động?

Chàng cố ý khinh khỉnh nhìn Quy Nguyên:

- Kế của ai, ta không cần biết! Ta đã nói ra địa điểm Thái Cực Động, tốt hơn hết ngươi nên bảo phụ thân ngươi thả người!

Quy Nguyên biến sắc thất vọng:

- Lão sẽ không buông tha đâu!

Điền Trung cười dại:

- Nguyên nhi nói rất hay! Ta đâu dại buông tha một cách dễ dàng? Ha... ha...

Do đã tiên liệu điều này, chàng cố ý gầm thét:

- Lão giám đổi giọng ư? Nếu Hồ Bạch Cúc bị thương tổn, liệu lão có đủ năng lực đối phó với Thanh Hải Cung? Cả ta nữa, ngay bây giờ và ở tại đây, Quy Nguyên đã bị nội thương, lão và mụ họ Đổng kia liệu có là đối thủ của ta không?

Điền Trung như cảm nhận chàng sẽ ra tay thật nên lập tức bước lùi!

Nhưng khi nhớ lại, lão đắc ý cười lớn:

- Nếu ngươi ngay bây giờ manh động, tiện tỳ này lập tức phải mất mạng! Ngược lại, ha... ha... đến khi ta luyện xong công phu của Hà Lạc lão nhân, bọn Thanh Hải Cung đâu phải đối thủ của ta! Ha... ha...

Nhìn lão tuy cười nhưng vẫn lấy mắt ra hiệu cho Đổng Hoàng Yến, và họ từ từ bước lùi ra xa, Bất Thông quắc mắt nhìn Quy Nguyên:

- Ngươi nhớ đấy ! Chuyện hôm nay bất luận thế nào ta vẫn không bỏ qua! Khôn hồn thì bảo phụ thân ngươi thả người đừng gây thương tổn cho Bạch Cúc, bằng không, ha... ha... Chính ta chứ không phải Thanh Hải Cung hỏi tội bọn ngươi! Ha... ha...

Chàng bất ngờ tung người lao đi về một hướng, đủ tạo cho lão Điền Trung sự nghi ngờ.

Vút!

***

Sau khi tìm chỗ nấp kín và chờ đợi, không bao lâu sau Bất Thông tự mỉm cười hài lòng!

Ngay bên ngoài. Chàng nhìn thấy Quy Nguyên đang vội vã bám theo Điền Trung và Đổng Hoàng Yến.

Đồng thời, lúc họ lao vượt qua chỗ chàng nấp, chàng nghe Điền Trung hậm hực nói với mụ họ Đổng:

- Thật không ngờ tiểu tử dám giở trò! Hừ! nếu y bảo Thái Cực Động ở nơi mụ thường ẩn thân thì ta tin chắc đó phải là nơi ta đã từng thấy y luyện công theo Hà Lạc Thái Cực Đồ! Phen này, hoặc là Hà Lạc công phu hoặc ta phải chôn sống tiểu tử đó! Đi nhanh lên nào!

Chờ họ đi khuất, Bất Thông lập tức lao về phía ngược lại!

Câu nói cuối cùng của chàng và phương hướng chàng cố tình bỏ chạy rốt cuộc đã làm Điền Trung hiểu lão đã lầm âm mưu của chang!

Lão và chàng đã hai lần và ở hai địa điểm cùng gặp nhau tại nơi có lưu di học Hà Lạc! chàng cố ý nói địa điểm có Thái Cực Động thật cho lão nhưng khi bỏ đi lại đi về phía không hề có Thái Cực Động!

Vì ở nơi có bức đồ hình Hà Lạc Thái Cực Đồ, cũng là nơi chàng khởi đầu luyện Thái Cực Huyền Ảo Bộ thật ra chỉ là nơi Vô Danh Kỳ Nhân sau khi đả bại Ma Trung Tử nhưng do nội thương nên phải dùng nơi đó làm nơi táng thân!

Muốn khai mở Văn Gia Mật Thất cần phải biết tám mươi mốt bộ vị của Thái Cực Huyền Ảo Bộ! Vô Danh Kỳ Nhân lưu Hà Lạc Thái Cực Đồ và bộ pháp ở đó là nhằm ý này. Và nếu ai nhờ vào bộ pháp để có thể lọt vào Văn gia mật thất, tuy chỉ bắt gặp vuông lụa do Vô Danh Kỳ Nhân lưu lại nhưng từ đó sẽ biết đâu là nơi ẩn tàng di học của Hà Lạc lão nhân! Đó là nơi có vách đá với nhiều dấu chưởng tay, ám thị Hà Lạc Huyền Ảo Chưởng!

Như Bất Thông đã đọc vuông lụa và hiểu Vô Danh Kỳ Nhân nhờ tình cờ tìm thấy vách đá có nhiều dấu tay chưởng nên đã luyện được hai trong ba phần Hạ Trung Thượng từ di học của Hà Lạc lão nhân! Định lưu lại di học này trong Văn gia mật thất, ý định của Vô Danh Kỳ Nhân cũng là người sáng lập Thiên Nhất Trang, vì sự xuất hiện của Ma Trung Tử nên phải bỏ dở!

Vì đại cục giang hồ, Vô Danh Kỳ Nhân đã đả bại Ma Trung Tử nhưng vẫn mang thương thế nghiêm trọng! Và Vô Danh Kỳ Nhân phải chết sau khi kịp lưu lại bức đồ hình để luyện Thái Cực Huyền Ảo Bộ!

Bất Thông còn nhớ đến mảnh hoa tiến cơ hồ mục nát sau đó bị Điền Trung bất ngờ đột nhập khiến chàng vô tình phá huỷ! Nếu không có chuyện đó, có lẽ từ lâu chàng đã biết Vô Danh Kỳ Nhân là ai , sao lại chết ở đó và tại sao có hai chữ" Nghiệt Súc" nhằm quở mắng con Kim Viên!

Bây giờ chàng đã hiểu vì đoán ra nguyên nhân!

Vô Danh Kỳ Nhân có lẽ đã nuôi dưỡng con Kim Viên trong những ngày dưỡng thương ở thạch động! Và do Kim Viên chưa đủ thông linh nên có lần gây kinh động đang lúc Vô Danh Kỳ Nhân chữa thương! Bị kinh động, Vô Danh Kỳ Nhân đánh theo bản năng, vô tình có phản ứng là dùng công phu hạ sát Kim Viên! Sau đó biết thương tích khó mong bình phục, Vô Danh Kỳ Nhân phải sắp đặt hậu sự lúc chết...

Đứng nhìn vách đá vốn trước kia có tất cả tám mươi dấu chưởng tay, nhưng bây giờ đã bị huỷ hoại - là Bất Thông đã khích nộ Điền Trung khiến lão tự phá huỷ một phần, phần còn lại là do chàng phá huỷ, Bất Thông suy nghĩ để tìm cách khai mở Thái Cực Động!

Muốn khai mở Văn Gia Mật Thất, Bất Thông đã vô tình lĩnh hội và dùng Thái Cực Huyền Ảo Bộ để khai mở!

Chàng nghĩ, vậy ở đây nếu chàng cũng vỗ vào vách đá đúng tám mươi mốt bộ vị của Thái Cực Huyền Ảo Bộ, liệu cơ quan có phát động và đưa chàng vào Thái Cực Động không?

Đúng vào lúc chàng định thực hiện ý định đó, đâu đó ở phía sau chàng bỗng vang lên tiếng động khẽ.

Giật mình nhưng chàng vẫn không quay lại, Bất Thông cứ vờ như đang ngắm nghía vách đá nhưng thật ra là đang ngưng thần nghe ngóng!

Thật lâu sau đó, vì không phát hiện điều gì khả nghi nên khi thật sự chú tâm vào vách đá một lần nữa chàng bỗng có một khái niệm tựa như một tia chớp bất ngờ loé lên giữa màn đêm! Đó là:

" Vô Danh Kỳ Nhân thoạt tiên khi nhìn thấy vách đá này chắc chắn là chưa thể biết thế nào là Thái Cực Huyền Ảo Bộ! Thế nhưng Vô Danh Kỳ Nhân vẫn có cách khai mở và đi vào Thái Cực Động! Điều này chứng tỏ việc khai mỏ cơ quan và Thái Cực Huyền Ảo Bộ hoàn toàn không có liên quan! Nhưng sau đó, để có thể khai mở Văn gia mật thất chính Vô Danh Kỳ Nhân đã phải lưu lại bộ pháp này! Như vậy phải chăng ta nên hiểu cách khai mở Văn Gia Mật Thất là do Vô Danh Kỳ Nhân học theo cung cách của Hà Lạc lão nhân nhưng đã sửa đổi một chút! Và để khai mở Thái Cực Động, ta nên vận dụng Hà Lạc Huyền Ảo Chưởng, hoàn toàn không được dùng Thái Cực Huyền Ảo Bộ"

Với ý nghĩ này, Bất Thông vô hình chung có hai phương cách cần phải chọn lựa để khai mở Thái Cực Động! Và rất có thể với một cách nhưng không thể khai mở Thái Cực Động thì chính chàng đã tự phá hỏng cơ quan phát động, sẽ không còn lần thứ hai cho chàng lập lại!

Buộc phải lâm vào cảnh phải chọn lựa như thế này, Bất Thông thầm quyết định:

" Chắc chắn phải là Hà Lạc Huyền Ảo Chưởng! Năm xưa, Vô Danh Kỳ Nhân nhờ có ngộ tính uyên thâm, từ tám mươi mốt dấu chưởng tay đã tự tìm ra dấu tay nào cần phát động trước, tiếp đến là dấu tay nào! Vì đã thức ngộ xong Hà Lạc Huyền Ảo Chưởng, Vô Danh Kỳ Nhân vô tình chạm đủ vào tám mươi mốt dấu tay nên phát hiện Thái Cực Động và di học của Hà Lạc lão nhân ở bên trong! Quyết không thể nào sai"

Khi đã tự quyết định như vậy, Bất Thông lập tức phát huy Hà Lạc Huyền Ảo Chưởng lao đến và vỗ ầm ầm vào vách đá đúng tám mương mốt lượt, hy vọng sẽ đúng tám mươi mốt vị trí trước kia vốn có in dấu tay!

Ầm! Ầm!

Hành vi của chàng và chuỗi thanh âm cứ liên tiếp vang ra khiến chàng không những không nhìn thấy mà cũng không nghe, không phát giác có hai bóng nhân ảnh đang chầm chậm tiến về phía chàng!

Chàng ngừng tay và lùi lại chờ Thái Cực Động rồi sẽ khai mở!

Bỗng chợt,một trong hai nhân vật kia bỗng phát thoại:

- Ngươi phát cuồng rồi sao, tiểu tử?

Giật nẩy người, chàng quay phắt lại.

Chính lúc đó ở vách đá bổng phát ra chuỗi thanh âm kỳ lạ:

Kịt... kit... kịt...

Trước mắt chàng là hai nhân vật chàng không ngờ xuất hiện, sau người khi nãy, người còn lại giả vờ kêu lên?

- Uý! Nơi này sao lại có cơ quan ẩn tàng? Lão Sa, phải chăng đó là...

Người được gọi là lão Sa bỗng vọt miệng hô hoán:

- Đích thị là nơi lưu giữ sở họ của Văn Gia!

Bất Thông càng không thể ngờ họ lại nhận ra điều này. Chàng bật quát:

- Sa Hồng Cát, Hoa Vô Sắc! Phải hay không cứ tiếp chiêu của ta!

Ào... Ào...

Vù... Vù...

Cùng một lúc quật ra hai kình Xích Dương, Bất Thông hy vọng đủ ngăn hai lão này lại trong chốc lát!

Vì thế, khi phát hiện cả hai cùng phát kình chống trả, Bất Thông thản nhiên chờ tiếng chạm kình vang lên:

Ầm! Ầm!

Sa Hồng Cát , Hoa Vô Sắc , cả hai từng nhiều lần vận dụng Hấp Nguyên Đại Pháp để tước đoạt chân khí của nhiều người, kình lực của họ thật thâm hậu, đẩy thân hình Bất Thông lao vút về phía sau.

Vút!

Đó là điều chàng đang chờ đợi! Nương theo chấn kình, Bất Thông cả mừng vì kịp nhìn thấy vách đá ở sau lưng chàng giờ đang hé mở!

Vút!

Chàng lao thẳng vào trong, chính là Thái Cực Động!

Thái Cực Động cũng được chiếu sáng nhờ một viên dạ minh châu cực lớn! Ánh sáng của nó đủ cho chàng nhìn thấy một hồ nước nhỏ nơi chàng sắp sửa rơi vào!

Sức bị chấn bay tuy hãy còn nhiều nhưng vì không muốn bị va vào vách đá, chàng cố vận dụng công phu Thiên Cân Truỵ để trầm người xuống, cho rơi đúng vào hồ nước nhỏ.

Ùm!

Toàn thân hoàn toàn bị nước trong hồ làm cho ướt đẫm nhưng đó chưa phải là điều đáng ngại nhất đối với chàng lúc này!

Điều đáng ngại đã xảy đến từ phía hai lão Sa Hồng Cát, Hoa Vô Sắc!

Trước khi Thái Cực Động tự phong bế lối xuất nhập, hai lão đã kịp lao theo chàng! Và bây giờ, Bất Thông thập phần lo ngại khi theo họ lần lượt kêu lên theo từng mức độ họ đang nhìn vào đâu và điều gì khiến họ kinh ngạc:

- Quả nhiên đây là nơi lưu giữ những pho võ học thượng thừa! Hà Lạc Huyền Ảo Chưởng! Lão Hoa ơi lão Hoa! Chúng ta có lẽ không cần dùng đến Hấp Nguyên Đại Pháp đáng nguyền rủa đó rồi! Hà... hà...

Vẫn ngâm mình trong hồ nước nhỏ, Bất Thông mỗi lần nghe họ reo là mỗi lần chàng nhìn vào một vách đá! Và đúng như họ vừa bảo nhau, ở ba mặt vách đá họ đã nhìn quả nhiên ở mỗi vách đá đều có một bức đồ hình Hà Lạc Thái Cực! Ở mỗi bức đồ hình đương nhiên có tự dạng lưu lại cho họ biết đó là bức đồ hình để luyện công phu gì!

Họ đã thấy công phu Hạ Tầng và Trung Tầng của Hà Lạc công phu! Thạch động Thái Cực có bốn vách đá, vách đá thứ tư là nơi có hồ nước nhỏ Bất Thông đã rơi vào và vẫn đang ngâm mình ở đó!

Hoa Vô Sắc quay nhìn vào vách đá này trước! Lão kêu:

- Thượng Tầng Hà Lạc công phu! Trên Hoạch Thiên dưới Tảo Địa có thể xừng Vũ Nội Đệ Nhất Nhân!

Sa Hồng Cát cũng phải quay nhìn:

- Chà...! Lời ghi quả là ngạo mạn: Hà Lạc Hoạch Thiên - Thái Cực Tảo Địa - Thượng Tầng Công Phu - Vũ Nội Đệ Nhất! Lão Hoa, lão có tin không? Ha... ha...

Hoa Vô Sắc cũng cười:

- Ha... ha...

Lúc đó, ngay dưới chân Bất Thông, từ đáy hồ nước , đột nhiên có một vật gì ngoi lên chầm chậm!

Đồng thời với hiện tượng này, từ khắp người Bất Thông không hiểu sao bỗng toả ra những làn hơi nước trắng xoá! Chính lúc đó, Bất Thông có cảm nhận nước trong hồ đang nóng lên, phải chăng vì nước bỗng nóng lên hơi nước bốc lên cao phủ quanh chàng.

Còn đang nghi ngờ, vật đang từ dưới ngoi lên bỗng vươn bật ra khỏi mặt nước, để lộ một đoá kỳ hoa chưa đến hồi khai mở!

Hai lão kia đang cười do nhìn thấy đoá hoa kỳ lạ bỗng vươn lên, cả hai cùng kêu:

- Kỳ Liên Hoa Chí Bảo?

- Đúng là Kỳ Liên Hoa Chí Bảo!

Hai lão định lao đến vồ lấy đoá kì hoa!

- Vút! Vút!

Đối với Bất Thông năm chữ Kỳ Liên Hoa Chí Bảo tuy xa lạ vì chưa từng nghe nhưng chàng đủ thông minh để hiểu đoá hoa này hẳn phải có công năng hiệu dụng hoặc bằng hoặc hơn Vạn Niên Chi Sâm Đan mà chàng đã dùng!

Do vậy, hai lão nến dám vồ vào sao chàng lại ngần ngừ không dám?

Tách!

Đoá kỳ hoa bỗng khai mở, cho Bất Thông nhìn thấy đó là đoá liên hoa (hoa sen) và một làn hương ngào ngạt liền từ đoá liên hoa bốc lên xộc thẳng vào mũi chàng!

Được mùi hương kích thích, Bất Thông chỉ cần nghiêng ngươi và há miệng to là đã ngoạm trọn vẹn đoá hỳ hoa!

Vừa vặn lao đến hai lão thấy đoá kỳ hoa bị Bất Thông ngoạm vào miệng vả hai cùng thi nhau gầm:

- Tiểu tử muốn chết!

- Muốn sống thì nhả Kỳ Liên Hoa ra!

Miệng thì gầm nhưng hai tay lập tức phát kình.

Ào... Ào...

Vù... Vù...

Theo bản năng, Bất Thông vừa cố nuốt nhanh đoá kỳ hoa vừa hất mạnh tay quật lại họ hai kình:

Ào... Ào...

Vù... Vù...

Đã một lần chàng không chống nổi hiệp lực của cả hai thì lần này cũng vậy!

Chàng bị ném mạnh vào vách đá phía hậu.

Bộp!

Nhưng, do hồ nước nằm ngay chân vách đá, Bất Thông bảo là bị ném vì phía sau nhưng thực sự chàng vẫn mải lảo đảo ngiêng ngả trong hồ nước!

Nước trong hồ vẫn cứ nóng lên và toàn thân chàng vẫn tuôn ra không dứt những làn hơi trắng xoá!

Thấy Bất Thông kể như vẫn vô sự hai lão giận giữ quật tiếp vào, hết kình này đến kình khác, như muốn sát hại chàng và vùi luôn thi thể chàng vào chính hồ nước đó!

- Nạp mạng!

Ào! Ào

Vù...

Ầm! Ầm!

- Ngươi vẫn chưa chết sao? Đỡ!

Ào... Ào...

Vù...

Ầm! Ầm!

Bất Thông phải đưa toàn bộ chân khí vào đan điền nhằm phát kình chống lại nhiều không muốn tan xác.

Tuy nhiên, do việc chàng vừa nuốt đoá Kỳ Liên Hoa vào, giờ lại đưa chân khí vào đan điền khiến đoá Kỳ Liên Hoa bắt đầu phát huy hiệu dụng.

Chàng cảm thấy một luồng chân khí mãnh liệt khởi phát ra từ đan điền đi khắp cơ thể đồng thời toàn thân chàng cũng bốc lên những làn hơi trắng xoá. Nước trong hồ cũng dần nóng lên hoặc là do chàng cảm thấy vậy.

Chưa kịp mừng thầm thì chàng đã phải thất sắc khi thấy hai lão Hoa Vô Sắc và Sa Hồng Cát đã lao đến tóm vào hai bên uyển mạch của tay chàng. Có lẽ hai lão đã thấy hiện trạng của chàng và hiểu rằng hiện trạng đó là do đoá Kỳ Liên Hoa gây ra. Hai lão cũng biết sở dĩ toàn thân chàng bốc khí là do công lực của chàng đang tăng lên mãnh liệt nên thay vì ép chàng nhả đoá Kỳ Liên Hoa, một việc không thể thực hiện được nữa, hai lão chọn giải pháp đơn giản hơn là dùng Hấp Nguyên Đại Pháp hút chọn công lực của chàng.

Bất Thông ngầm hoảng loạn, chân khí vẫn tiếp tục tuôn ra ồ ạt từ đan điền nhưng chân khí của chàng cũng đang bị hút dần sang hai lão Hoa Vô Sắc và Sa Hồng Cát. Trong khi bản thân chàng không thể có bất kỳ hành vi phản kháng nào dầu muốn, vì với luồng khí đang lưu chuyển trong cơ thể, bất kỳ cử động nào của chàng có thể dẫn tới tẩu hoả nhập ma ngay tức khắc.

Nước trong hồ càng nóng nhiều hơn! Toàn thân chàng những làn hơi trắng xoá bỗng tuôn ra nhiều hơn!

Và cũng như vậy, Chân khí trong người chàng đang bị hai lão hút đi mãnh liệt hơn!

Thất sắc, chàng những muốn kêu nhưng không được! Chàng đành đảo mắt nhìn quanh hy vọng có thể tìm thấy một phương cách nào đó hữu hiệu, khả dĩ có thể giúp chàng thoát khỏi tình trạng này!

Mục quang chàng vô tình chạm vào bức đồ hình Hà Lạc Thái Cực Hạ Tầng Tâm Pháp.

Cũng như bức đồ hình đã được Vô Danh Kỳ Nhân lưu lại bức đồ hình này ngoài những dấu vết khắc ghi ở tám quẻ Bát Quái và hình lưỡng cực ở giữa, tuyệt nhiên không hề có bất kì tự dạng nào hướng dẫn cách luyện tập công phu!

Nhưng đối với Bất Thông, chàng hoàn toàn không cần sự hướng dẫn đó, chàng đã biết phải khởi đầu từ đâu và đi đến đâu ở những vết khắc loạn xạ nằm gọn trong bức đồ hình. Biết đó là phần tâm pháp Hạ Tầng, Bất thông chợt quên đi thực tại để đưa mắt nhìn vào các dấu vết nọ, từ vết khởi đầu đến các vết kế tiếp!

Thật lạ, chân khí trong người chàng tuy đang bị hai lão cưỡng đoạt nhưng từ Đan Điền vẫn đang ào ạt xuất hiện những luồng khí mới!

Cùng với sự xuất hiện của luồng nội khí kỳ lạ này, do mắt chàng vẫn dõi nhìn bức đồ hình Hà Lạc Hạ Tầng Tâm Pháp nên khắp các kinh mạch của chàng bỗng từng chỗ cứ trương phình lên, sau đó liên kết lại với nhau thành một vòng đại kinh khí che chở khắp kinh mạch của chính chàng!

Điều đó vô hình chung tạo thành một lực cản, khiến việc chân khí đang bị cưỡng đoạt có phần chậm lại!

Cho đâu là dấu hiệu đáng mừng, Bất Thông lập tức đưa măt nhìn qua bức đồ hình Hà Lạc Trung Tầng Tâm Pháp!

Những diễn biến kỳ lạ lại xuất hiện! Đầu tiên là từ cơ thể của chính chàng!

Vòng đại kình khí xuất hiện ngày càng bền vững khiến việc vận dụng Hấp Nguyên Đại Pháp của hai lão kia hoàn toàn bị chặng đứng!

Hai lão kinh nghi, cố vận dụng Hấp Nguyên Đại Pháp để tiếp tục việc cưỡng đoạt chân nguyên của Bất Thông!

Sự cố gắng của hai lão rốt cuộc có kết quả. Chân khí trong người Bất Thông lập tức truyền qua hai bên uyển mạch tay để đưa sang nội thể hai lão!

Đó là lúc Bất Thông đã nhìn xong bức đồ hình Trung Tầng và chàng đang quay nghiêng đầu về phía sau để nhìn vào bức đồ hình Thượng Tần Hà Lạc!

Do đang nhìn vào đồ hình nên Bất Thông không còn mắt đâu để nhìn vào mặt hai lão! Hai lão đang có sắc mặt thật kỳ quái: vừa kinh ngạc vừa hoảng loạn!

Bất Thông chỉ có cảm nhận nội khí trong người chàng tuy vẫn truyền qua lại hai lão nhưng truyền bao nhiêu và chạy theo đường nào là tuỳ chàng điều động!

Mà không, không phải chàng điều động! Chàng chỉ nhìn vào các dấu vết có trên bức đồ hình, nội khí của chàng cứ theo đó mà dịch chuyển!

Không hay biết về sự sợ hãi đến thất kinh, thần sắc của hai lão, Bất Thông ngay khi nhìn xong bức đồ hình Hà Lạc Thượng tầng vì muốn công phu Hạ Tâng và Trung Tầng không bị quên, chàng lần lượt nhìn lại những bức đồ hình tâm pháp nọ.

Hạ tầng xong thì đến lượt trung tầng! Xong trung tầng thì lẽ đương nhiên là phải đến Thượng tầng! Xong tất cả, vẫn sợ chưa nhớ kĩ, Bất Thông lập lại một lần nữa và một lần nữa!

Hự! Hự!

Phịch! Phịch!

Tiếng kêu và tiếng ngã vật ra của hai lão làm cho chàng sực tỉnh.

Nhìn lại, chàng thấy hộ nước đã cạn khô, ngay dưới đáy có hàng chữ:

" Dịch Thuỷ Tẩy Cốt - Kỳ Koa Tẩy Tâm - Tịnh Tâm Tẩy Trần - Kim Cương Bất Hoại"

Vụt hiểu, chàng vừa mất đi cơ hội luyện tới mức Kim Bất Hoại thân, đó là do hai lão đã liên tục quấy nhiễu lúc chàng luyện công phu Hà Lạc đủ tam tầng.

Giận dữ, chàng nhìn hai lão.

Sắc mặt hai lão đang biểu lộ sự đau đớn tột cùng, điều đó khiến chàng không thể không nguôi giận! Mắt trợn trừng, hai môi giận đến méo xệch, toàn thân vừa run bắn vừa chốc chốc giật nảy lên, những biểu hiện của hai lão làm chàng kinh nghi!

Chộp vào tay Sa Hồng Cát, Bất Thông vừa giữ yên lão vừa thử xem qua kinh mạch khắp người lão!

Vụt hiểu chàng cả cười:

- Lão có nghe câu: gieo nhân nào gặp quả ấy chưa? Chính chân lục của những người từng bị lão tước đoạt giờ đang quay lại xâu xé khắp các kinh mạch lão! Chà... chà...! Ngữ này, có lẽ ta phải giúp lão, chẳng thà cho lão chết đi còn hơn cứ chịu thống khổ mãi thế này!

Sa Hồng Cát cố kêu lên:

- Không... không phải... không phải đâu...?

Hoa Vô Sắc cũng cố gắng không kém:

- Là do... do chân lực... của ngươi... đã... đã...

Sa Hồng Cát rú lên:

- Ngươi mau giúp... giúp... ta!

Hoa Vô Sắc thì gào:

- Dùng chân lực... chân lực của ngươi... giúp... giúp...bọn ta...

Sa Hồng Cát bỗng trào lệ:

- Hãy cho ta... cơ hội... ! Ta sẽ... sẽ...

Hoa Vô Sắc giật nẩy toàn thân:

- Bọn ta sẽ... hướng thiện...! Đừng giết... giết bọn ta...

Chàng đanh giọng:

- Nếu ta có thể giúp được hai lão ta không tiếc! Nhưng ta phải giao phó thế nào đây với những người đã bị hai lão hãm hại?

Sa Hông Cát nấc lên:

- Ta... sẽ... chuộc lỗi... với... võ lâm!

Hoa Vô Sắc bật hét thật to do quá đau đớn:

- Ta cũng thế ! Ngươi... mau giúp... bọn ta!

Chàng nhìn họ:

- Được! Để xem hai lão sau này thực hiện lời hứa như thế nào?

Chộp tay vào hai lão, cũng như vừa rồi hai lão cùng lúc chộp vào tay chàng, Bất Thông đang diễn lại cảnh tượng khi nãy nhưng với chút khác biệt!

Khi nãy là chàng bị hai lão cưỡng đoạt chân nguyên, còn lần này chàng tự đem chân nguyên của chàng truyền vào hai lão!

Do đã biết hai lão đang bị đủ loại những chân nguyên hỗn tạp xâu xé kinh mạch, nên bây giờ chàng chỉ cần dùng chân nguyên của chàng hoá giải toàn bộ những chân nguyên đó là xong!

Buông hai lão ra, chàng bảo:

- Bây giờ nội lực trong người hai lão vẫn nguyên vẹn của chính hai lão như lúc hai lão chưa tước đoạt chân nguyên của người khác! Để ổn định, ngay bây giờ hai lão hãy lo toạ công đi!

Không cần chàng giải thích, hai lão như cũng tự hiểu:

Khẽ buông tiếng thở dài vừa là nhẹ nhõm vì không còn đau đớn nữa, vừa là tiếc nuối những gì vừa bị mất, hai lão nhập định.

Trong lúc hai lão lo nhập đinh, Bất Thông lần lượt nhìn qua các bức đồ hình!

Đến khi đã luyện xong Hà Lạc Phi Thiên Chỉ và Hà Lạc Huyền Ảo Chưởng ở mức tối thượng chàng chợt nhìn thấy một hộp gỗ nằm ở một góc khuất!

Mở hộp gỗ ra, chàng nhìn thấy di tự của Hà Lạc lão nhân, trong đó có đoạn:

- ... Kỳ liên hoa ba trăm năm khai mở một lần. Do vậy cần có nước Dịch Thuỷ nuôi dưỡng! Người tiếp thu kỳ hoa nhớ đừng bao giờ để hồ nước cạn khô. Bằng không, Kỳ Liên Hoa sẽ hoàn toàn tịch diệt!"

Lại có đoạn:

"... Vào Thái Cực Động nếu không đúng kì Kỳ Liên Hoa khai nở, lão phu có lưu lại hai hoàn Vạn Niên Chi Sam Đan! Dùng một hoàn để luyện, Hạ và Trung Tầng!

Năm năm sau dùng hoàn còn lại để luyện tiếp thượng tầng!

Đừng miễn cưỡng kẻo gặp hoạ sát thân!"

Đến lúc đọc đoạn cuối, Bất Thông mới thật sự khiếp đảm:

"... theo lão phu tìm hiểu, dường như khi nước Dịch Thuỷ không còn, Kỳ Liên Hoa tịch diệt, ắt sẽ xảy ra một cơn địa chấn! Vì Thái Cực Động vốn là nơi Thiên Linh Địa Khí giao hoà! Mất cân bằng, việc địa chấn xuất hiện cũng là điều tự nhiên..."

Không cần xem thêm nữa vì đất ở dưới chân đang rung chuyển nhè nhẹ, Bất Thông kinh hoàng gọi hai lão:

- Hai lão toạ công xong chưa? Chúng ta phải chạy khỏi nơi này gấp! Sắp có địa chấn rồi!

Không cần chàng kêu, đất rung chuyển đã làm cho hai lão tỉnh lại!

Họ nhìn chàng:

- Địa chấn?

- Chạy theo lối nào nếu chưa khai mở cơ quan?

Chàng gầm vang:

- Không còn thời gian để khai mở cơ quan nữa rồi! Hai lão lui về phía sau! Mau!

Họ hoảng hồn nhảy lùi thật sát về phía sau! Bất Thông vận dụng toàn lực, hét:

- Khai!

Ào... Ào...

Chàng quật kình vào lối xuất nhập Thái Cực Động.

Ầm!

Rào... Rào...

Đá vỡ tung, cửa động bị vỡ, Bất Thông lao vọt ra:

- Chạy!

Vút!

Hai lão vừa chạy vừa kêu:

- Chờ bọn ta với! Bọn ta không thông thuộc địa hình!

Thoạt hiểu, hai lão vào đây được vì đã lén theo chàng lúc vào!

Chàng quay lại, chộp vào tay hai lão:

- Hai lão có chạy cũng không kịp! Mau để ta giúp! Đi!

Vút!

Như tia chớp, Bất Thông lao vút qua từng ngách động! Trong khi đó, lòng núi quả nhiên đang chấn động càng lúc càng nhiều!

Sợ không kịp, chàng lao nhanh hơn:

- Đi!

Vút!

Lối nhanh nhất vẫn là lối đưa đến khu rừng ngay bên ngoài Thiên Nhất Trang, Bất Thông cứ thể lôi hai lão đi.

Vút!

Phía sau chàng, ở hai bên chàng, đá bắt đầu vỡ.

Ầm! Ầm!

Thất kinh, chàng dốc toàn bộ chân lực vào khinh thân pháp, quyết chạy chết.

Đi!

Vút!

Ầm! Ầm! Đã xuất hiện ở giữa rừng rồi nhưng chàng vẫn sợ địa chấn vẫn có thể lan xa, Bất Thông cứ tiếp tục lôi hai lão đi.

Vút!

Ở phía sau, Thiên Nhất Trang đang rùng mình và đổ ập xuống.

Ầm! Ầm!

Rào... Rào...

May thay, họ đã thoát và là thoát chỉ trong gang tấc...

35. Cùng Lập Kế Giải Thoát Quần Hùng-thế Phân Vân Giai Nhân Dao Động

Nhìn Điền Trung và Đổng Hoàng Yến đang lúi húi chôn hỏa dược ở khắp động thất, nơi họ cho là Bất Thông đang ẩn thân luyện công, Hồ Bạch Cúc khẽ gọi Quy Nguyên:
- Ta có điều này muốn cho các hạ biết! Hãy giải huyệt, hoặc đưa ta đi khỏi nơi này, ta sẽ nói!

Quy Nguyên giật mình vì không ngờ Hồ Bạch Cúc không những đã tỉnh mà còn có thể phát thoại! Y cũng nói khẽ:

-Cô nương muốn lén đi? Bất Thông sắp bị họ dùng hỏa dược chôn sống, cô nương đành tâm bỏ đi sao?

Nàng bàng hoàng:

- Sao các hạ biết Bất Thông đang ở dưới đó?

- Do y nói!

- Y nói? Y nói như thế nào?

Quy Nguyên không đáp, chỉ lúi húi giải huyệt cho nàng! Nhưng y bỗng lắc đầu:

- Có lẽ đây là thủ pháp độc môn của lão họ Điền, tại hạ không giải được!

Hồ Bạch Cúc không cần vội chuyện giải huyệt, nàng lại gấp gáp hỏi:

- Nói đi! Y sao lại ám chỉ nơi ẩn thân cho họ?

Quy Nguyên khẽ thuật lại mọi việc cho nàng nghe!

Nghe xong Hồ Bạch Cúc tươi tỉnh:

- Họ bị y lừa rồi! Y...

Đột nhiên nàng ngừng lời khiến Quy Nguyên biết hai người kia đang quay lại!

Điền Trung xoa hai tay vào nhau nói với Đổng Hoàng Yến:

- Y phải chết! Yến! Mụ hài lòng chưa?

Mụ họ Đổng gật đầu:

- Ta hận phụ thân và mẫu thân y bao nhiêu thì càng muốn giết y bấy nhiêu! Bao giờ lão điểm hỏa?

Điền Trung khom người về phía Hồ Bạch Cúc, miệng đáp:

- Ngay bây giờ! Nhưng chúng ta phải tìm nơi ẩn nấp đã!

Lão định chộp vào Hồ Bạch Cúc thì Quy Nguyên nhanh tay hơn:

- Phụ thân để hài nhi lo cho ả!

Bị Quy Nguyên chộp giữ trước, lão lo ngại:

- Thương thế của Nguyên nhi...

Hồ Bạch Cúc vụt hét:

- Chạy đi! Lão không phải phụ thân của các hạ!

Giật mình và dường như đó cũng là ý định đang có, Quy Nguyên lập tức đưa Hồ Bạch Cúc bỏ chạy!

Vút!

Phát hiện Điền Trung định đuổi theo Quy Nguyên, mụ họ Đổng hô hoán:

- Lão vẫn chưa điểm hỏa? Kẻ cần diệt là Bất Thông, quay lại mau!

Điền Trung sực nhớ vội quay lại!

Có cơ hội tốt, Quy Nguyên lập tức tăng cước lực, đưa Hồ Bạch Cúc di càng lúc càng xa.

Phía sau họ, có tiếng hỏa dược phát nổ đưa đến những tiếng chấn động âm vang.

Ầm! Ầm!

- Sao Cung chủ biết đó là kế của Bất Thông?

Hồ Bạch Cúc bảo:

- Ta sẽ giải thích sau. Điều cần yếu bây giờ là các hạ đưa ta đến gặp Mộ Dung Quang, trưởng lão bổn cung! Ta cần giải huyệt và cũng cần tìm hiểu Bất Thông thật sớm!

Vẫn tiếp tục đưa Hồ Bạch Cúc đi theo hướng dẫn của nàng, Quy Nguyên càng thêm nôn nóng khi hỏi:

- Còn khi nãy như lời cô nương nói, tại hạ không phải cốt nhục của lão họ Điền, tại hạ cần biết rõ mọi việc ngay bây giờ!

Hồ Bạch Cúc thở dài:

- Các hạ rất nôn nóng, ta hiểu nhưng ta chỉ có thể nói những gì ta tình cờ nghe! Còn hiểu như thế nào và bằng cách nào để minh chứng, ta hi vọng cả các hạ lẫn Bất Thông sau này cần phải bình tâm khi cùng hành động!

Hồ Bạch Cúc sau đó nói cho Quy Nguyên nghe những gì Điền Trung và mụ Đồng Hoàng Yến đối thoại!

Nghe xong, sắc mặt của Quy Nguyên bỗng đanh lại chứng tỏ dường như y đã hiểu những gì đã xảy ra có liên quan đến thân thế y!

Hồ Bạch Cúc cũng yên lặng và theo đuổi những nghĩ suy riêng của nàng!

Được một lúc, cả hai bỗng bừng tỉnh khi nghe từ xa có những tiếng chấn kình vang đến!

Quy Nguyên hoang mang, khẽ hỏi nàng:

- Tiếng chạm kình đang vang đến phải chăng các phái và người của quý cung đang gặp đại địch?

Hồ Bạch Cúc chợt rít:

- Lại là lão Tôn Nhất Bình, hạng người này...

Quy Nguyên ngắt lời:

- Tôn Nhất Bình đã hóa cuồng, hiện là công cụ của lão Môn chủ Dương Phi Thủ! Nếu đúng như cung chủ vừa dự đoán...

- Hóa cuồng? Tại sao Tôn Nhất Bình lại trở nên như vậy?

Quy Nguyên vừa tăng cước lực vừa giải thích:

- Tuy chưa ai nói cho tại hạ rõ nguyên nhân nhưng có thể đoán đó là do Tôn Nhất Bình đã dùng Hấp Nguyên Đại Pháp và tước đoạt chân nguyên của nhiều người! Nhưng chân nguyên này do không đồng nhất nên phải xảy ra hiện tượng xung khắc dẫn đến cuồng loạn tâm trí!

Hồ Bạch Cúc bật kêu:

- Nếu chân nguyên xung khắc cùng lắm là tự hóa giải hoặc nặng hơn là bị rối loạn kinh mạch! Theo ta, có lẽ đây là hậu quả lão phải gánh chịu từ khi lão bị Thạch Bích Vân dùng vật nhọn đâm vào huyệt Đại truy của lão!

- Có chuyện này ư? Sao Cung chủ biết? Thạch Bích Vân làm sao thực hiện được khi bản lãnh của nàng quá kém so với Tôn Nhất Bình?

Một lần nữa Hồ Bạch Cúc phải vội vã thuật lại cho Quy Nguyên nghe về cái chết thảm của Thạch Bích Vân!

Quy Nguyên bỗng cười và là tiếng cười hàm ý phẫn hận:

- Đáng, đáng lắm! Hóa ra chính Tôn Nhất Bình đã tự chuốc họa! Thạch Bích Vân nếu có chết cũng yên lòng nhắm mắt vì nàng đã tự tay báo thù cho chính nàng!

Ha... ha...

Tràng cười của Quy Nguyên không ngờ lại gây kinh động đến người khác!

Vút!

Vừa xuất hiện, nhân vật nọ bỗng gầm lên:

- Cung chủ? Quy Nguyên, ngươi độc ác như thế này từ lúc nào? Dù không là đối thủ của ngươi, ta cũng quyết liều mạng! Đỡ!

Vù... Vù...

Quy Nguyên hoảng hốt nhảy lùi lại và tìm cách tránh chiêu:

- Du huynh đã lầm rồi! Tại hạ...

Nhưng nhân vật nọ vẫn hăm hở lao đến:

- Phải, ta lầm, cả Bất Thông trước đây cũng đã lầm! Ngươi...

Nhân vật nọ bỗng phải dừng lại khi nghe Hồ Bạch Cúc hối hả hô hoán:

- Mau dừng lại nào, Du huynh! Chính Quy Nguyên đã giải cứu ta! Y không như Du huynh nghĩ!

Dừng lại, Du Thừa Phong ngơ ngẩn nhìn Hồ Bạch Cúc vẫn đang được Quy Nguyên giữ trong tay:

- Y như thế nào mà Cung chủ bảo không như Du mỗ nghĩ?

Không đáp vội, thay vào đó Hồ Bạch Cúc nôn nóng hỏi Du Thừa Phong:

- Sao Du huynh lại xuất hiện ở đây? Ở phía trước đang xảy ra chuyện gì? Sao ta nghe nhiều tiếng chạm kình?

Vẫn dè dặt nhìn Quy Nguyên, Du Thừa Phong đáp:

- Các phái tuy đang có người của quý cung tiếp trợ nhưng xem ra sắp bị lão ác ma Dương Phi Thủ hủy diệt! Du mỗ phải chạy đi là muốn khẩn cấp tìm Cung chủ và Bất Thông...

Hồ Bạch Cúc hoàn toàn biến sắc trước tin này! Nhưng lập tức, nàng chứng tỏ bản lĩnh của một Cung chủ khi đưa ra những quyết định xác đáng!

Nàng nhìn Quy Nguyên:

- Đây là lúc người của các phái đang cần đến các hạ! Và đương nhiên là cần các hạ mạo hiểm!

Quy Nguyên gật đầu:

- Tại hạ đã minh bạch nhiều điều, Cung chủ cần gì xin cứ sai bảo!

Hồ Bạch Cúc hạ thấp giọng:

- Trong khi Du huynh ngấm ngầm đưa Mộ Dung Quang đến đây để giúp ta khai giải huyệt đạo, các hạ bằng mọi cách làm cho lão Dương Phi Thủ chú tâm! Muốn vậy, các hạ phải vờ hốt hoảng và cho lão biết rằng: "Bất Thông chính là truyền nhân kế thừa di học của Vô Danh Kỳ Nhân và Bất Thông hầu như sắp luyện xong những di học đó".

Càng nghe Du Thừa Phong càng hoang mang kinh hãi! Ngược lại, Quy Nguyên thì cứ gật đầu:

- Hay lắm! Bằng cách này nhất định lão ác ma phải vội vã bỏ đi! Nhưng nếu lão vẫn cứ hồ nghi thì sao?

Hồ Bạch Cúc nhẩm tính:

- Nếu ta tính không lầm, ba ngày qua đủ cho Bất Thông luyện thành tuyệt nghệ! Thôi được, nếu lão vẫn hồ nghi, các hạ có thể cho lão biết Bất Thông hiện đang ở đâu! Và các hạ cứ dẫn bừa lão đến một nơi nào đó có vẻ giống nơi Bất Thông cần phải ẩn thân khổ luyện!

Quy Nguyên bỗng hăm hở:

- Không cần phải dẫn bừa, tại hạ biết Bất Thông đang ở đâu! Được! Tại hạ lập tức đi ngay, Cung chủ hãy tự bảo trọng!

Vút!

Nhìn theo Quy Nguyên, Du Thừa Phong lo lắng:

- Chuyện gì đã xảy ra? Chẳng phải y là cốt nhục của Điền Trung sao? Sao bỗng dưng y phản lại phụ thân y?

Hồ Bạch Cúc thở dài:

- Tất cả đều là quỷ kế của Điền Trung! Và đầu tiên là phải tính đến tâm địa dâm loạn cũng như sự hờn ghen vô lối của Đổng Hoàng Yến! Ha...! Theo ta đoán, Quy Nguyên chính là cốt nhục của họ Văn! Nhưng do phụ thân Quy Nguyên hoặc là không tin giọt máu đang được Đổng Hoàng Yến cưu mang là của mình, hoặc chỉ một lòng một dạ chung thủy với mẫu thân của Bất Thông, điều đó đã khiến Đổng Hoàng Yến phải trả đũa bằng cách ngã vào vòng tay Điền Trung! Mọi chuyện sau này có lẽ sẽ được minh bạch hơn nếu huynh dệ Bất Thông cùng hiệp lực tìm hiểu!

Có phần hiểu, Du Thừa Phong phấn chấn trở lại:

- Hy vọng mọi chuyện sẽ như Cung chủ nói! Ngay bây giờ tại hạ sẽ đi gọi Mộ Dung quang đến giúp Cung chủ! Cáo biệt!

Vút!

Du Thừa Phong đã đi xa nhưng Hồ Bạch Cúc vẫn cứ nhìn theo! Những suy nghĩ nãy giờ đã đeo đuổi nàng đã quay trở lại để tiếp tục dằn vặt nàng! Nàng nào ngờ người kế thừa di học của Vô Danh Kỳ Nhân lại là người đang được nàng thầm trao gởi trái tim! Bất Thông lại là kẻ đã từng được nàng trịnh trọng nói bằng lời: " Ta không tin võ học của vị kỳ nhân đó có thể hơn võ học của Thanh Hải Cung!"

Và bây giờ, vô hình chung nàng đang lâm vào hoàn cảnh khó xử, buộc nàng phải chọn thái độ thích hợp! Là Cung chủ, nàng phải giữ đúng lời nàng đã nói và còn phải thực hiện điều đó!

Nhưng Bất Thông lại chính là người nàng yêu, việc đối đầu dù ở mức độ nào cũng vậy, là không thể!

Mải suy nghĩ, nàng bỗng giật mình vì tiếng gọi:

- Cung chủ!

Biết Mộ Dung Quang đã đến, nàng gọi:

- Mộ Dung trưởng lão! Ta đây!

Theo hướng phát thoại, Mộ Dung Quang tìm đến thật nhanh!

Vút!

Và khi nhìn thấy nàng, Mộ Dung Quang vừa tiến đến vừa mỉm cười luôn miệng...

***

Đang đắc ý trước cảnh tượng đang được diễn ra thuận lợi, Dương Phi Thủ thoáng nhăn mặt khi nghe có tiếng người hô hoán:

- Không xong rồi, Môn chủ! Bất Thông đã tìm được Thái Cực Đông! Công phu võ học của Vô Danh Kỳ Nhân năm xưa phen này chắc chắn sẽ lọt vào tay y!

Dương Phi Thủ dừng tay, quay đầu nhìn người vừa hô hoán:

- Bổn tọa đã sai Điền Trung giám sát y, tin này sao không do Điền Trung báo mà do ngươi, Quy Nguyên?

Lão rất giảo hoạt, muốn làm lão tin, Quy Nguyên nghĩ, không phải dễ!

Quy Nguyền đành đáp bừa:

- Gia phụ đang đuổi theo y, hy vọng kịp ngăn cản y và chờ Môn chủ đến!

Bất chợt, có tiếng quát vang lên ngay bên cạnh Quy Nguyên:

- Ta không ngờ một người như ngươi lại dễ dàng thay đổi tâm tính! Ta phải giết ngươi, trừ hại cho giang hồ! Đỡ!

Vù... Vù...

Quay lại thật nhanh và trước khi lão Dương Phi Thủ phát kình, Quy Nguyên cố tình ra tay trước, xuất thủ vào người vừa có lời mắng y:

- Gia Cát Phàm! Lão thật sự muốn chết! Hãy xem Tu La Mai Hoa Ấn!

Vù... Vù...

Ầm!

Gia Cát Phàm không ngờ nội lực của Quy Nguyên lại cao thâm đến vậy! Lão bị chấn lùi nhưng vẫn cố gượng để tìm cách lao đến một lần nữa:

Ào... Ào...

Dương Phi Thủ bất ngờ lao vào Gia Cát Phàm:

- Bổn tọa đã nói kẻ nào dám đối đầu là phải chết! Mau nạp mạng!

Ào... Ào...

Quy Nguyên thất kinh, thầm lo sợ cho sinh mạng Gia Cát Phàm! Vì y dù không muốn cũng đâu dám nói nên lời ngăn cản hoặc ra tay giúp đỡ Gia Cát Phàm!

Thật kịp lúc, hai nhân vật của Thanh Hải Cung chợt xuất hiện thần tốc:

- Chưởng môn mau lui! Ác ma, đỡ!

- Hãy lo đối phó với Tôn Nhất Bình! Phần ác ma cứ để mặc bổn cung! Xem chiêu!

Ào... Ào...

Vù... Vù...

Ầm! Ầm!

Nhờ có Đoàn Nhất và Đoàn Nhị xuất lực ngăn đỡ, Gia Cát Phàm may mắn vẫn chưa bị Dương Phi Thủ sát hại!

Quy Nguyên nghe Dương Phi Thủ gầm vang:

- Cung chủ của bọn ngươi đâu? Chỉ có hai ngươi làm sao ngăn được bổn tọa? Đỡ!

Ào... Ào...

Nghe thế, Quy Nguyên hoang mang vì sự chậm xuất hiện của Hồ Bạch Cúc! Y đảo mắt tìm kiếm Du Thừa Phong hoặc Mộ Dung Quang!

Du Thừa Phong đang hối hả chạy về phía Gia Cát Phàm!

Lo ngại sợ Du Thừa Phong nói tất cả mưu đồ cho Gia Cát Phàm biết và rồi sẽ không ai có ý đối địch với bản thân, Quy Nguyên lao đến đối đầu Du Thừa Phong:

- Đỡ công phu Tu La!

Ào... Ào...

Du Thừa Phong quả nhiên đang tìm cách giải thích cho Gia Cát Phàm, hành vi của Quy Nguyên khiến Du Thừa Phong phải hoang mang:

- Ngươi... Đỡ!

Ào... Ào...

Ầm!

Gia Cát Phàm thấy Du Thừa Phong bị Quy Nguyên bức lùi, vội lao đến tiếp trợ:

- Gã cẩu tiểu tử kia! Đỡ!

Vù... Vù...

Ngang nhiên đối đầu với Gia Cát Phàm, Quy Nguyên còn tìm cách dùng mắt ra ám hiệu cho Du Thừa Phong trong khi đối thủ vẫn xuất thủ:

-Lão Gia Cát thối tha muốn chêt! Đỡ!

Ào...Ào...

Ầm!

Tuy nhiên thấy Quy Nguyên nháy mắt nhưng Du Thừa Phong vẫn không hiểu, vì Quy Nguyên như đang cố ý sát hại Gia Cát Phàm! Du Thừa Phong lại hăm hở quật kình vào Quy Nguyên:

- Ngươi đã làm ta thất vọng! Tội đáng chết! Đỡ!

Vù... Vù...

Muốn tìm cách tách Du Thừa Phong và Gia Cát Phàm, Quy Nguyên đành phải áp sát Du Thừa Phong và ra chiêu bất tận:

- Ngươi mới đáng chết! Đỡ! Đỡ! Đỡ!

Ào...

Ầm! Ầm! Ầm!

Bị bức lùi liền một lúc mấy lượt, Du Thừa Phong tuy phẫn hận nhưng vẫn nhận ra những cái nháy mắt liên tục của Quy Nguyên!

Mơ hồ hiểu, Du Thừa Phong vừa quát ầm lên vừa lùi xa thêm nữa:

- Quy Nguyên, tên súc sinh! Ta quyết không buông tha ngươi! Đỡ!

Ào... Ào...

Lúc đó, phát hiện ra Dương Phi Thủ đang ráo riết dồn Đoàn Nhất và Đoàn Nhị vào chỗ khốn, Gia Cát Phàm dù biết kém nhưng vẫn lao lên tiếp trợ:

- Lão ác am chớ hung hăng! Ngươi cứ chờ Bất Thông luyện xong di học Văn gia, ngươi phải nhận hậu quả! Đỡ chưởng!

Vù... Vù...

Đột nhiên nghe nói đến Bất Thông, sắc mặt của Dương Phi Thủ có phần ngưng đọng!

Đúng lúc đó, lão bỗng nghe có tiếng Quy Nguyên gầm lên:

- Họ Du ngươi đừng vọng tưởng trông chờ Bất Thông xuất hiện! Ngay khi diệt trừ toàn bộ các ngươi, chính ta sẽ đưa môn chủ đến và hủy diệt tiểu tử Bất Thông! Hãy đỡ!

Ào... Ào...

Có tiếng cười ngạo nghễ của Du Thừa Phong vang lên:

- Thật vậy sao? Ta thì đoán chắc Bất Thông đã luyện xong tuyệt nghệ và đang trên đường quay về đây! Bọn ngươi rồi sẽ không tránh khỏi số mệnh đã an bài! Ha...ha...

Vù! Ầm!

Dương Phi Thủ bỗng quay người thành vòng:

- Bọn ngươi phải chết!

Ào... Ào...

Viu... Viu...

Đoàn Nhất lập tức hô hoán:

- Quỷ Ảnh Nhất Cự-Lãnh Khí Đoạt Hồn? Tất cả lùi mau!

Vút! Vút!

Gia Cát Phàm tuy kịp nhảy lùi nhưng vẫn phải thất kinh vì suýt nữa đã bị tuyệt học kỳ bí của Dương Phi Thủ hãm hại!

Bất chợt, Gia Cát Phàm hoàn toàn hưng phấn khi nghe tiếng niệm phật trầm hung của Hư Tướng đại sư vang lên:

- La Hán Trận Tịch Tà! Mau mau diệt trừ tên cuồng loạn Tôn Nhất Bình! A di đà phật!

Tiếp đó là tiếng gầm phẫn nộ của Văn Huyền đạo trưởng:

- Phát động Mai Hoa Kiếm Trận! Đừng để Tôn Nhất Bình có cơ hội thoát trận!

Dương Phi Thủ đưa mắt nhìn thì phát hiện Tôn Nhất Bình dù thân thủ phi phàm vẫn đang bị người của ba phái vây hãm! Vòng trong là tiểu trận La Hán chỉ có chín tăng nhân, vòng ngoài là Mai Hoa Kiếm Trận và Lục Hợp Kiếm Trận của hai phái Nga My và Võ Đang chực chờ sẵn!

Không thể để một tay sai đắc lực như Tôn Nhất Bình bị sát hại, Dương Phi Thủ lập tức lao vọt đến.

Vút!

Không sớm cũng không muộn, mọi người cùng nghe có tiếng người hô hoán đến hoảng loạn:

- Môn chủ! Tiểu tử Bất Thông đã vào Thái Cực Động! Thuộc hạ...

Dương Phi Thủ dừng phắt lại, quắc mắt nhìn người đó:

- Điền Trung! Sao bây giờ ngươi mới nói?

Điền Trung cùng xuất hiện với Đổng Hoàng Yến! Lão bối rối nhìn Dương Phi Thủ:

- Thuộc hạ đã lầm kế tiểu tử! Vả lại...

Bất ngờ Điền Trung nghe Quy Nguyên gọi lão:

- Phụ thân mau đưa Môn chủ đến Thái Cực Động! Mọi việc ở đây đã có hài nhi và mẫu thân lo liệu!

Đảo mắt nhìn, Điền Trung thật sự hoang mang khi phát hiện Quy Nguyên quả nhiên đang cùng người của các phái giao đấu sinh tử!

Không trông thấy Hồ Bạch Cúc đâu, lão có phần ngờ ngợ thì nghe tiếng Đổng Hoàng Yến cười đắc ý:

- Hảo hài tử! Được! Mẫu thân sẽ cùng hài tử cho chúng biết thế nào là công phu lợi hại của Tu La Viện! Ha...ha...

Toàn là những diễn biến bất ngờ và cần phải có sự quyết đoán chuẩn xác, Dương Phi Thủ bỗng gầm lên:

- Tôn Nhất Bình! Tạm thời hãy tha cho bọn chúng! Đi thôi!

Dương Phi Thủ vừa gầm vừa vận dụng toàn lực xô vào La Hán Trận một chưởng Quỷ Ảnh đầy uy lực.

Ào... Ào...

La Hán trận lập tức giãn ra, tạo cơ hội cho Tôn Nhất Bình đào thoát!

Điền Trung không thấy Môn chủ nhắc gì đến nên lo sợ gọi Quy Nguyên và Đổng Hoàng Yến:

- Chúng ta cũng đi thôi! Nhanh lên nào!

Vút! Vút!

Sau cái nháy mắt của Du Thừa Phong, Quy Nguyên cũng vội vã đuổi theo bọn Điền Trung.

Vút!

36. Kẻ Ác Đến Lúc Chết Vẫn Ác-người Gian Sau Cùng Cũng Là Gian

Phát hiện Quy Nguyên có phần chậm chân, Đổng Hoàng Yến thoáng lùi lại:
- Hài tử đã sao rồi?

Quy Nguyên bối rối:

- Thương thế chưa bình phục! Mẫu thân có thể giúp, đưa hài nhi cùng đi?

Điền Trung cũng dừng lại, nôn nóng cáu gắt :

- Ngươi lại giở trò gì đây? Ngươi đừng nghĩ ta không biết ngươi đang nghĩ gì!

Cố kiềm nén phẫn nộ, Quy Nguyên cười gượng :

- Hài nhi chỉ đi không kịp! Nếu phụ thân vội thì đừng chờ hài nhi! Đã có mẫu thân đây rồi!

Lão cười lạnh:

- Ngươi còn xem ta là phụ thân sao? Ta hỏi ngươi, tiện tỳ Hồ Bạch Cúc đâu? Ả đã nói với ngươi những gì?

Những muốn nói hết cho hả tức, nhưng một nữa Quy Nguyên cố kiềm nén :

- Hài nhi chạy đến đây, phát hiện phía Môn chủ khá cô thế! Mải lo giúp môn chủ, hài nhi không biết ai đã cứu ả!

- Hừ! Ngươi không biết hay ngươi không muốn nói?

Quy Nguyên sợ khó lòng kiềm chế sẽ để lộ quá sớm mưu đồ, vội đưa mắt nhìn mẫu thân để cầu cứu:

- Mẫu thân....

Đổng Hoàng Yến đương nhiên không thể không bênh vực cốt nhục của mụ:

- Nguyên nhi dù đang mang thương tích nhưng vẫn tận lực, lão cũng thấy rồi, sao còn nghi ngờ Nguyên nhi?

Điền Trung bĩu môi nói, lời nhắc nhở kịp lúc Đổng Hoàng Yến khiến lão giật mình :

- Môn chủ hiện chưa biết đâu là Thái Cực Động, sao lão vẫn cứ chần chừ?

Lão quay đi, chỉ ném lại một câu:

- Thái độ của Nguyên nhi không đáng tin! Ta khuyên mụ đừng quá mê muội! Hừ!

Vút!

Không muốn mẫu thân vì nghi ngờ sẽ tiếp tục dò hỏi, Quy Nguyên thúc hối :

- Chúng ta cũng đi thôi, mẫu thân!

Đồng Hoàng Yến nhìn Quy Nguyên như muốn hỏi? Nhưng có lẽ do câu hỏi thật khó thốt ra nên mụ thở dài và dìu Quy Nguyên cùng đi!

Họ vừa đi khuất, Gia Cát Phàm và Du Thừa Phong xuất hiện!

Gia Cát Phàm gật đầu:

- Có lẽ đúng như ngươi nói! Quy Nguyên không phải cốt nhục của Điền Trung!

Dư Thừa Phong lắc đầu:

- Nếu là vậy, Quy Nguyên sẽ càng thêm khó xử! Mụ Đổng vừa là thân mẫu vừa là hạng nữ nhân lăng loàn trắc nết, có thể đã a tòng cùng gian phu sát hại chính thân phu!

Gia Cát Phàm lại gật đầu :

- Như vậy cũng phải! Ta không thể ngăn họ nếu họ muốn được tận mục sở thị, nhìn thấy ác ma tồi sẽ bị trừng trị! Chỉ mong sao Bất Thông kịp luyện xong tuyệt nghệ đúng lúc! Đi thôi!

Vút! Vút!

Đúng như Dư Thừa Phong đoán, người của các phái sau đó cũng lần lượt bám theo. Tất cả cùng đi về một hướng, vô tình đó là hướng dẫn đến Thiên Nhất Trang, cho họ biết Thái Cực Động và Thiên Nhất Trang thật sự có liên quan!

***

Bất Thông đứng lặng người một lúc và khó xử trước hai lão nhân đang quỳ trước mặt chàng!

Càng thấy chàng lặng yên, Sa Hồng Cát lo lắng! Lão vẫn tìm cách nài nỉ :

- Như thiếu hiệp nói, tệ phái hiện giờ vẫn cần Tạ Bất Mê! Chỉ cần sau này Sa mỗ trao truyền toàn bộ bí kíp sư môn cho y, nhất định y sẽ là một chưởng môn nhân tốt! Còn Côn Luân phái nhờ đó sẽ phát dương quang đại, không như Sa mỗ đã làm tệ phái lâm cảnh diệt vong!

Hoa Vô Sắc cũng nói :

- Tệ phái cũng đã có Du Vấn Thiên, Trang Vi Nghĩa! Hoa mỗ chỉ muốn dùng chuỗi ngày còn lại cùng thiếu hiệp khôi phục Thiên Nhất Trang, chuộc lại mọi lỗi lầm trước đây!

Bất Thông hít một hơi thật dài:

- Như nhị vị nói, Tôn Nhất Bình đã dùng Hấp Nguyên Đại Phát, sát hại gia nội tổ và tệ sư bá?

Sa Hồng Cát gật đầu :

- Không sai! Tuy Xích Hỏa Đầu Đà đã cố giấu, nhưng Tôn Nhất Bình vẫn tìm cách để Xích Hỏa Đầu Đà tự nói ra cách vận dụng đại pháp Hấp Nguyên! Vì chưa lĩnh hội đủ cách vận dụng nên y chỉ có thể làm Văn lão trang chủ và đại sư ca của y bị rối loạn kinh mạch và chết thảm!

Hoa Vô Sắc tiếp lời:

- Cứ điều này mà suy Hấp Nguyên Đại Pháp vốn là công phu bàng môn tà đạo, Tôn Nhất Bình có bị cuồng tâm loạn trí cũng là điều không tránh khỏi!

Chàng nghiêm mặt :

- Có điều này tại hạ nghĩ không cần phải giấu nhị vị! Nếu Tôn Nhất Bình thật sự đã phát cuồng, theo lời thuật lại của Thạch Bích Vân thì chính là do nàng dùng vật nhọn đâm vào huyệt Đại Trụy của lão, không phải do Hấp Nguyên Đại Pháp dẫn đến hậu quả đó!

Sa Hồng Cát tuy có thoáng ngẩn người khi nghe chàng nói như vậy nhưng sau đó lão vẫn nói:

- Dẫu sao, kẻ nào luyện Hấp Nguyên Đại Pháp trước sau gì cũng bị chính Đại Pháp này làm cho tính mạng lâm nguy! Sa mỗ đã lập thề rồi, bất luận thế nào cũng không bao giờ đụng đến loại Đại pháp kinh tởm đó!

Hoa Vô Sắc bỗng phục lạy:

- Trang chủ! Xin hãy thu nhận lão nô! Lão nô nguyện không bao giờ phản bội và cũng không bao giờ dùng đến Đại Pháp Hấp Nguyên! Nếu trang chủ vẫn quyết liệt khước từ, lão nô...

Bất chợt có tràng cười vang đến:

- Nếu tiểu tử khước từ, sao cả hai không theo bổn tọa như Tôn Nhất Bình hiện giờ? Ha... ha...

Bất Thông lạnh giọng:

- Nhị vị đứng lên đi! Nếu lấy đầu Tôn Nhât Bình làm lễ vật, nếu nhị vị hoàn thành, Văn mỗ lập tức thu nhận vị như lời thỉnh cầu.

Cùng lúc đó, Dương Phi Thủ và Tôn Nhất Bình đồng loạt hiện thân!

Vút! Vút!

Hoa Vô Sắc lập tức lao đi :

- Mong trang chủ nhớ lời! Lão Sa! Chúng ta đã có lệnh! Lên!

Vút!

Sa Hồng Cát cũng lao về phía Tôn Nhất Bình với tiếng gầm phẫn nộ :

- Tên họ Tôn thất phu! Chính ngươi đã hại ta suýt nữa phải vong mạng! Đáng chết!

Vút!

Ào... Ào ...

Dương Phi Thủ tuy có bất ngờ vì hành động khác lạ của Sa Hồng Cát và Hoa Vô Sắc, nhưng lão vẫn cười:

- Tôn Nhất Bình! Giết! Ha... ha...

Đã bị Dương Phi Thủ khống chế, Tôn Nhất Bình quả nhiên đã biến thành công cụ đắc lực cho lão ma! Tôn Nhất Bình cười sằng sặc:

- Giết! Ha... ha...! Giết! Ha... ha...

Vút!

Ào... Ào...

Nhìn Bất Thông vẫn trầm tĩnh đứng nhìn, Dương Phi Thủ lập tức ngưng cười :

- Ta chưa đến nơi nhưng ngươi vẫn biết là có Tôn Nhất Bình theo ta! Là ngươi đoán bừa mà đúng hay thật sự đã luyện xong di học của Vô Danh Kỳ Nhân?

Chàng khinh khỉnh nhìn lão:

- Khẩu thiệt vô bằng! Dù ta nói thế nào lão cũng không tin! Sao lão không tự ra tay để biết sự thật?

Dương Phi Thủ gầm vang :

- Đương nhiên ta phải ra tay rồi, dù ngươi chưa luyện hay đã luyện xong Hà Lạc công phu! Đỡ!

Vù! Vù!

Thấy lão ngay chiêu đầu đã dùng ngay thân pháp Vạn Quỷ Ảnh Nhân Thân và Quỷ Ảnh Nhiếp Tâm Trảo, Bất Thông biết vì lão không tin chàng đã luyện xong công phu Hà Lạc nên quyến tốc chiến tốc thắng.

Chàng tương kế, vờ hoảng loạn lúc thi triển Thái Cực Huyền Ảo Bộ.

Vút!

Ào... Ào ...

Do công lực đã tăng tiến vượt bậc nhờ Dịch Thủy Tẩy Cốt và Kỳ Liên Hoa Tẩy Tâm, Bất Thông dễ dàng nhận định phương vị của lão nhưng vẫn vờ gầm thét:

- Lão không dám đương trường cùng ta đối chiêu sao? Đỡ!

Vù...

Ầm!

Vì nghe rõ lời quát của chàng nên lão phải nghĩ chàng chỉ nhờ may nên mới phát trúng kình vào chiêu trảo thiên biến vạn hóa của lão!

Lão vẫn tiếp tuc đấu pháp đang sử dụng:

- Nạp mạng!

Vút!

Ào... Ào...

Sau lần chạm kình, Bất Thông nhận ra chân nguyên nội lực của chàng hoặc là bằng hoặc là phải hơn lão! Chàng phấn khích, quát thật to:

- Chưa chắc! Đỡ!

Ào... Ào...

Ầm!

Lại bị trúng kình và còn bị chấn kình bức lùi dội, Dương Phi thủ thất thanh kêu:

- Ngươi đã luyện xong Hà Lạc công phu?

Chàng bật cười:

- Lão có biết thì đã muộn! Đỡ!

Vù... Vù...

Kinh hoảng, Dương Phi Thủ vội tìm cách lách tránh:

Vút!

Bất Thông nào dễ buông tha! Chàng bám theo.

- Đỡ!

Vút!

Vù... Vù...

Bất ngờ lão vững thân hình và tự xoay thành vòng:

- Hãy xem quỷ Ảnh Nhất Cự - Lãnh Khí Đoạt Hồn của ta!

Viu... Viu...

Chưởng kình của chàng lập tức bị những tia kình khí sắc lạnh của lão ma ngăn chặn.

Ào... Ào...

Ầm!

Giận dữ, chàng cũng trụ bộ, gương thẳng một ngón chỉ:

- Hà Lạc Phi Thiên Chỉ! Đỡ!

Viu... Viu...

Dương Phi Thủ lại xoay người:

- Xem đây!

Viu... Viu...

Ầm! Ầm! Ầm!

Bất Thông phải thi triển Thái Cực Huyền Ảo Bộ để tránh một vài tia kình khí vô tình bay vào chàng!

Vút!

Lúc đó, có tràng cười ngạo mạn của Điền Trung vang lên:

- Thuộc hạ đã đến rồi! Môn chủ! Hãy cho thuộc hạ được tiếp lực! Ha... ha...

Điền Trung lao vút vào Bất Thông:

- Tiểu tử, đỡ!

Vút!

Vù... Vù...

Bất Thông căm giận tột độ, quật một kình tận lực bình sinh:

- Chính lão là hung thủ sát hại gia phụ! Lão phải chết!

Ào... Ào...

Ầm! Hự!

Nhìn thấy chàng chỉ một chiêu đã bức Điền Trung bay về phía sau gần ba trượng, Dương Phi Thủ bỗng đổi sắc vì có phần kinh tâm!

Nhưng thay vì lão lao vào chàng, lão lại dịch lùi và đưa tay đón lấy Điền Trung!

Được môn chủ đón đỡ, Điền Trung thật sự cảm kích:

- Môn chủ...

Dương Phi Thủ gật đầu và dùng một tay đặt vào mệnh môn huyệt của Điền Trung:

- Ngươi đừng nói nhiều! Ta biết ngươi vẫn trung thành với ta!

Bất Thông thoáng nghi ngờ khi nghe Điền Trung bỗng kêu lên bằng một âm thanh kỳ lạ:

- Môn chủ, sao...

Dương Phi Thủ cười nhẹ:

- Điền Quy Nông cũng đã chứng tỏ lòng trung thành với ta, không lẽ ngươi không bằng lệnh lang?

Điền Trung bỗng ưỡn người, âm thanh cứ lạc đi :

- Môn chủ ...

Và Bất Thông vụt hiểu khi thấy Dương Phi Thủ ném Điền Trung qua một bên:

- Ngươi đừng trách ta! Nếu chẳng có ngươi, mười năm trước ta đã là minh chủ võ lâm rồi! Vì nghe ngươi chờ ngươi tìm di học Thiên Nhất Trang nên ta mới phải chậm trễ đến tận bây giờ! Ngươi yên tâm, Điền Quy Nông cũng vừa xuống quỷ môn quan chưa lâu, ngươi có theo vẫn còn kịp gặp mặt! Hừ!

Bất Thông kinh hãi gầm lên:

- Lão cũng dùng Hấp Nguyên Đại Pháp?

Dương Phi Thủ cười ngạo nghễ:

- Thì sao? Thế ngươi tưởng ta cam tâm để ngươi dùng công phu Hà Lạc đả bại Dương gia một lần nữa sao? Hãy đỡ! Ha...ha...

Vù... Vù...

Thật không ngờ Dương Phi Thủ vừa độc ác lại vừa quỷ quyệt, Bất Thông đành phải vận dụng toàn bộ sở học, quyết trừ khử một đại ma đầu nữa cũng của Dương gia:

- Hà Lạc Huyền Ảo Chưởng! Đỡ!

Vù... Vù...

Ào... Ào...

Ầm!

Bất ngờ, từ phía sau Sa Hồng Cát và Hoa Vô Sắc có tiếng cười lồng lộng của Tôn Nhất Bình vang lên:

Giết! Ha... ha...! Giết!

Ào... Ào...

Vội nhìn sang, Bất Thông thấy hai lão Sa Hồng Cát và Hoa Vô Sắc đang lâm vào cảnh mành treo sinh mạng! Chàng lập tức phát xạ một ngọn chỉ kình!

- Tôn thất phu! Đỡ!

Viu...

Nhưng tiếng quát của Dương Phi Thủ cũng vang lên cùng lúc:

- Ngươi phải đỡ thì đúng hơn! Ha... ha...

Đang bối rối vì chưa biết phải làm như thế nào để vừa giúp hai lão kia vừa lo đối phó với Dương Phi Thủ, Bất Thông phải ngỡ ngàng khi nghe tiếng Quy Nguyên vang lên:

- Đại ca chớ lo. Hãy giao Tôn Nhất Bình cho đệ! Đỡ!

Ào... Ào...

Không còn thời gian để suy nghĩ, Bất thông lập tức hướng chỉ kình về phía Dương Phi Thủ:

- Ta đâu quên lão?

Viu... Viu...

Ầm!

Và càng bất ngờ hơn khi chàng nghe Quy Nguyên hô hoán:

- Mẫu thân! Tôn Nhất Bình đã hủy diệt Tu La Viện! Mẫu thân mau giúp hài nhi báo thù cho Tu La Viện!

Có tiếng Đổng Hoàng Yến lo lắng:

- Nhưng phụ thân của hài tử...

Quy Nguyên gầm thét:

- Lão không phải thân phu của hài nhi! Mẫu thân đừng vì lão cố tình dối gạt hài nhi! Hãy mau giúp hài nhi diệt trừ kẻ thù! Đây là cơ hội duy nhất nếu mẫu thân vẫn muốn hài nhi xem mẫu thân là mẫu thân của hài nhi!

Và mọi việc đều rõ khi Bất Thông nhìn thấy Đổng Hoàng Yến chỉ sau một thoáng phân vân quả nhiên đã lao đến giúp Quy Nguyên!

Có tiếng thét căm hờn của mụ:

- Tôn ác tặc! Ta phải giết ngươi! Giết! Ha...ha

Ào... Ào...

Vù...

Ầm! Ầm!

Phấn chấn, Bất Thông bật kêu trước khi quật kình vào Dương Phi Thủ:

- Hay lắm, Nguyên đệ! Ta thật sự hài lòng! Lão ma! Đỡ!

Ào... Ào...

- Tất cả đều phải chết! Ta phải giết tất cả, hủy diệt tất cả! Đỡ! Đỡ!

Ào... Ào...

Vù... Vù...

Ầm! Ầm! Ầm!

Bất Thông vội dùng bộ pháp, phối hợp với Hà Lạc Huyền Ảo Chưởng thượng thừa:

- Ác ma mau nạp mạng!

Vút!

Vù... Vù...

Ầm!

Lão bị chấn động do không kịp tránh!

Bất thông vội lập lại lần thứ hai:

- Trúng!

Vút!

Vù...

Nào ngờ, lão cũng biến mất và tiếp đó là tiếng lão quát thịnh nộ:

- Xem chiêu!

Ào... Ào...

Ầm!

Sợ lão lại thi triển Quỷ Ảnh Nhất Cự nếu chàng để lão lơi tay, Bất Thông vận toàn lực thét:

- Phi Thiên Hà Lạc Chỉ! Đỡ!

Viu...

Do không kịp thi triển công phu tuyệt kỹ Dương Phi Thủ vội nhảy tránh.

Vút!

Bất Thông lập tức dùng bộ pháp bám theo như âm hồn bất tán:

- Đỡ!

Vút!

Ào... Ào...

Sở học của Ma Trung Tử quả nhiên đã bị Thái Cực Huyền Ảo Bộ khắc chế, Dương Phi Thủ chưa kịp lách tránh thì:

Ầm!

Đang lảo đảo, lão cũng cố hết sức để xoay người thành vòng:

- Hãy xem Quỷ Ảnh Nhất Cự - Lãnh khí...

Bất thông gầm lớn:

- Hà Lạc Phi Thiên Chỉ! Đỡ!

Viu... Viu...

Ầm! Ầm!

Bất chấp có vài tia kình khí sắc lạnh rất có thể do tình cờ lao đến làm phương hại đến sinh mạng, Bất Thông bật tung người lao đến và thần tốc phát chiêu:

- Hà Lạc Huyền Ảo Chưởng! Trúng!

Vù... Vù...

Dương Phi Thủ do không kịp xoay người một lần nữa đành dùng Quỷ Ảnh Chưởng ngăn đỡ:

- Xem chưởng!

Ào... Ào...

Ầm!

Lão phát chiêu chậm hơn nên đành phải bị chấn kình bức lui!

Đây là cơ hội tốt cho Bất Thông khử trừ ác ma! Chàng lao đến!

Vút!

Nước chàng phải dừng lại vì vừa nhìn thấy có bóng dáng Mộ Dung Quang lao ập vào Dương Phi Thủ phía sau :

- Kẻ phản nghịch phải chết! Nằm xuống!

Ầm! Hự!

Dương Phi Thủ chưa kịp ổn định cước bộ thì Mộ Dung Quang, Đoàn Nhất, Đoàn Nhị lập tức vây kín xung quang:

- Phải giết phản đồ! Đỡ!

- Nạp mạng!

- Họ Dương ngươi phải chết!

Ào... Ào...

Vù... Vù ...

Yên tâm về phần Dương Phi Thủ, Bất Thông quay qua nhìn Văn Quy Nguyên!

Vì chàng phải thất kinh vì đang trông thấy cách phát chiêu quá ư liều lĩnh của Văn Quy Nguyên.

Chàng vội lao đến với tiếng gào bấn loạn:

- Nguyên đệ đâu cần phải liều mạng với thù nhân!

Trong cảnh trạng này một Tôn Nhất Bình vừa cuồng tâm loạn trí vừa là kẻ đã nhờ Hấp Nguyên Đại Pháp đã tước đoạt chân nguyên của nhiều người nên nội lực cực kỳ uyên thâm, muốn đối phó với hạng người như vậy thì bốn người như Sa Hồng Cát, Hoa Vô Sắc, Văn Quy Nguyên và Đổng Hoàng Yến dù đang hiệp lực cũng khó thể đối phó! Và điều đó càng khó hơn khi họ không có sự tương đồng nhất quán!

Văn Quy Nguyên chỉ cậy trông vào một mình Đổng Hoàng Yến là mẫu thân, Đổng Hoàng Yến thì đang nghi kỵ Sa Hồng Cát và Hoa Vô Sắc, cũng như hai lão này vẫn có phần nghi kỵ ngược Đổng Hoàng Yến và Văn Quy Nguyên!

Do không có sự nhất quán, Sa Hồng Cát và Hoa Vô Sắc nếu trước đó đã bị Tôn Nhất Bình đả thương suýt chết thì sự có mặt của hai lão lúc này hầu như không giúp ích gì cho Văn Quy Nguyên!

Hoặc vì lý do này, hoặc do ẩn tình khó hiểu nào đó, Văn Quy Nguyên cứ luôn tìm cách lăn xả vào Tôn Nhất Bình đã loạn cuồng tâm!

Lúc Bất Thông hô hoán là lúc Văn Quy Nguyên vận dụng Tu La Ám Minh Chưởng để tận lực lao thẳng vào chưởng Xích Dương của Tôn Nhất Bình!

Tiếng hô hoán của chàng có phần nào làm khích nộ Đổng Hoàng Yến khiến mụ cũng dốc toàn lực lao vào Tôn Nhất Bình, khí thế như muốn lấy mạng đổi mạng:

- Ác tặc! Ta quyết liều chết với lão tặc!

Ào... Ào...

Tôn Nhất Bình tuy phát cuồng nhưng công phu bản lãnh dầu sao cũng nhanh nhạy, cứ như lão từng là trang chủ Thiên Nhất Trang, trước khi vờ giao Thiên Nhất Trang lại cho Văn Quy Nguyên! Lão lại tận lực phát huy xích Dương Chưởng:

- Giết! Ha... ha...! Giết!

Ào... Ào...

Bất Thông dù nhanh nhưng khi lao đến thì vẫn chậm hơn tiếng chạm kình.

Ầm! Ầm!

Nhưng dẫu sao chàng cũng kịp đưa tay đón đỡ thân hình Văn Quy Nguyên không hiểu sao cứ lặng lặng khuỵu xuống!

Vừa đỡ Văn Quy Nguyên vào tay, Bất Thông nghe tràng cười cuồng loạn của Tôn Nhất Bình vang lên bên tai:

- Giết! Ha... ha...! Giết!

Phẫn nộ, Bất Thông quắc mắt nhìn thẳng vào đôi mắt hoàn toàn lạc thần của Tôn Nhất Bình:

- Lão muốn chết!

Vẫn xạ vào Tôn Nhất Bình một ngọn chỉ kình Hà Lạc Phi Thiên, Bất thông đẩy bật về phía sau và lập tức bị mụ Đổng Hoàng Yến từ phía sau lao đến :

- Lão cẩu! Ta giết ngươi!

Vù... Vù...

Đúng lúc này, tiếng gầm đắc ý của Mộ Dung Quang bỗng vang lên làm Bất Thông động tâm:

- Hãy xem Quỷ Ảnh Hư Vô Chỉ!

Viu...

Chàng nhìn qua, kịp lúc trông thấy lão Dương Phi Thủ giờ hoàn toàn xác xơ rất thảm hại. Và với ngọn chỉ kình kia của Mộ Dung Quang, lão Dương Phi Thủ nếu không mất mạng thì phải nói là rất lạ!

Định đặt Văn Quy Nguyên nằm xuống, Gia Cát Phàm bỗn xuất hiện bên cạnh chàng:

- Ngươi có biết Văn Quy Nguyên chính thật là cốt nhục của Văn gia?

Chàng hiểu tại sao Gia Cát Phàm hỏi câu này, chàng gật đầu bảo:

- Vãn bối biết rồi! Xá đệ bị như thế này là do luyện công phu Tu La lúc chưa có đủ công lực. Vừa rồi lại còn phải tận lực giao chiêu với Tôn Nhất Bình!

Tiếng kêu thất thanh của Đổng Hoàng Yến bỗng vang lên cùng một lúc với tràng cười ằng ặc thật kỳ quái của Tôn Nhất Bình!

- A...! Lão cẩu! Ngươi... Ngươi...

- Ặc... Ặc... Ặc...

Bất Thông lập tức giao Văn Quy Nguyên cho Gia Cát Phàm:

- Nhờ chưởng môn trong nom hộ. Vãn bối....

Gia Cát Phàm lắc đầu:

- Ngươi không cần nôn nóng! Họ đã đến lúc đồng quy ư tận rồi!

Kinh hoàng, chàng quay đầu nhìn lại phía sau.

Tôn Nhất Bình tuy đang bị Đổng Hoàng Yến dùng hai tay phanh rộng lồng ngực khiến ngũ tạng lục phủ phải phơi bày nhưng miệng lão vẵn cứ ngoạm chặt vào huyệt hầu lộ của Đổng Hoàng Yến! Song phương cứ thả sức hành hạ đối phương theo cách riêng của mỗi người!

Nhìn thảm trạng vừa kinh khiếp vừa bất nhẫn, Bất Thông định lao đến để ban cho họ cái chết nhẹ nhàng! Nhưng một việc khác lại xảy đến khiến chàng phải dừng lại.

Điền Trung không hiểu đã tỉnh lại từ lúc nào và đã bắt đầu mục khích thảm cảnh được bao lâu, với sức cùng lực kiệt do đã bị Dương Phi Thủ Tước đoạt chân nguyên, lão âm thầm bò đến và bất ngờ chồm lên lôi Tôn Nhất Bình ngã vật xuống!

Phịch!

Bị ngã nhưng vẫn bị Đổng Hoàng Yến ngoáy gai tay vào nội tạng, Tôn Nhất Bình càng thêm phát cuồng dùng một tay hất cổ Đổng Hoàng Yến ra! Vô tình tay đó lại vớ trúng Điền Trung, Tôn Nhất Bình lập tức bấu chặt khiến Điền Trung suýt phải buông bỏ ý định!

Tuy nhiên, với mãnh lực phi thường, Điền Trung chồm hẳn thân hình lên người Tôn Nhât Bình và thừa cơ hội ngoạm luôn vào huyệt hầu lộ của họ Tôn.

- Ặc... Ặc...

Bất Thông nhìn thấy và biết Điền Trung muốn làm như thế để báo thù cho Đổng Hoàng Yến!

Đang nhìn đến ngây người, tiếng kêu bi thảm của Dương Phi Thủ vang lên làm chàng sực tỉnh:

- Mộ Dung Quang! Ta...! A... A...

Chàng khẽ chớp mắt, thế là xong, lão ác ma Dương phi Thủ cuối cùng cũng đền mạng! Cho dù không phải chính tay chàng hạ thủ nhưng lão đã chết, thế là đủ!

Không nỡ nhìn cái chết đang chầm chậm đến với Tôn Nhất Bình, Đổng Hoàng Yến và Điền Trung, Bất Thông quay lại với Gia Cát Phàm và Văn Quy Nguyên!

Biết chàng định hỏi gì, Gia Cát Phàm bảo:

- Du Thừa Phong và các phái có lẽ cũng sắp đến nơi! Bọn ác ma đã bị diệt trừ ngươi yên tâm và nên tìm cách cứu tỉnh Quy Nguyên!

Chàng gật đầu:

- Xá đệ chỉ tạm thời bị tắc nghẽn kinh mạch, vãn bối đã quen cách điều trị rồi!

Dứt lời, chàng bắt đầu xem kinh mạch của Quy Nguyên, bắt đầu từ hai huyệt Khúc Trì ở hai bên huyệt Khúc Trì ở hai bên khuỷu tay!

Đang chuyên chú thực hiện điều này, Bất Thông bỗng giật mình khi nghe Gia Cát Phàm đột nhiên kêu lên:

- Sao chư vị nhìn Bất Thông bằng ánh mắt thù địch? Không lẽ ...

Chàng quay nhanh lại và quả nhiên thấy những đôi mắt thù nghịch của Mộ Dung Quang, Đoàn Nhất và Đoàn Nhị đang dành cho chàng!

Chàng vội đứng lên, dùng thân che chắn cho Quy Nguyên!

Chính lúc đó, chành nghe Mộ Dung Quang gằn giọng:

- Cung chủ của bọn ta đâu? Mọi người ai cũng thấy cung chủ đi với ngươi, sao bây giờ chỉ có một mình ngươi xuất hiện?

Bất Thông nghe và hoang mang.

37. Vì Tham Vọng Chuốc Lấy Hậu Quả-diệt Ác Ma Thu Phục Giai Nhân

Đang hoang mang do chưa biết phải đối đáp hoặc giải thích thế nào, Bất Thông bỗng nghe Gia Cát Phàm kêu kinh ngạc:
- Sao lạ vậy? Chẳng phải Mộ Dung Quang ngươi đã được Du Thừa Phong gọi đi giải huyệt cho...

Mộ Dung Quang bỗng gầm lên:

- Câm! Ta không hỏi lão!

Chàng vụt hiểu, quắc mắt nhìn bọn Mộ Dung Quang:

- Hồ Bạch Cúc sống hay chết có lẽ tại hạ nên hỏi chư vị!

Mộ Dung Quang lại gần:

- Sao lại hỏi ta? Chẳng phải Cung chủ đã cùng đi...

Chàng cũng quát trả:

- Cho tại hạ hỏi, công phu Quỷ Ảnh Hư Vô Chỉ tại sao lão biết?

Quay nhìn Đoàn Nhất và Đoàn Nhị, Bất Thông phẫn nộ:

- Nhị vị nữa, phải chăng nhị vị đã đồng tình với Mộ Dung Quang? Nói đi, Hồ Bạch Cúc đâu?

Họ bối rối rõ rệt! Điều đó khiến chàng hoàn toàn hiểu rõ, cho dù Mộ Dung Quang đang tiếp tục gầm thét với chàng:

- Chính ngươi đã ngấm ngầm hãm hại! Cung chủ! Ta phải giết ngươi để báo thù!

Xuất ý bất kỳ, Mộ Dung Quang tức tốc quật thẳng vào chàng một kình với khoảng cách thật gần.

Vù...

Định dùng Thái Cực Huyền Ảo Bộ để tránh nhưng kịp nhớ là hãy còn Gia Cát Phàm và Văn Quy Nguyên ở ngay phía sau, chàng vội quát:

- Mau đưa Văn Quy Nguyên lùi lại!

Cùng với tiếng quát này, Bất Thông cũng vội vàng đưa toàn bộ chân lực lên hộ vệ tâm mạch chấp nhận cho Mộ Dung Quang quật kình.

Ầm!

Nhìn chàng chỉ lảo đảo chứ chưa bị tán mạng, Mộ Dung Quang vì thất kinh nên xuất thủ tiếp:

- Ngươi không chết? Đỡ!

Vù...

Nội khí sôi trào, Bất Thông càng thêm hiểu chưởng kình vừa rồi là Mộ Dung Quang quyết giết chàng thật sự!

Chớp nhanh hữu thủ, chàng vậy xạ tức khắc một kình Hà Lạc Huyền Ảo Chưởng.

- Lão đâu khác gì Kiều Toàn? Điều gì đã khiến lão đánh mất cả lương tri? Đỡ này!

Ào...

Ầm...

Chưởng thứ hai vẫn chưa đạt được ý đồ, Mộ Dung Quang bất giác hô hoán:

- Hai người còn chờ gì nữa không mau báo thù cho Cung chủ? Tiến lên?

Đoàn Nhất và Đoàn Nhị tuy rat ay nhưng nhìn thần sắc cũng biết hai lão rất miễn cưỡng?

Mộ Dung Quang hậm hực vẫy xạ chỉ kình, môn công phu được xem là tuyệt kỹ lợi hại nhất của Thanh Hải Cung:

- Hãy xem Quỷ Ảnh Hư Vô Chỉ!

Viu... Viu...

Xoay chuyển ý nghĩ thật nhanh, chàng quyết định chưa vội động đến Đoàn Nhất và Đoàn Nhị! Thi triển Thái Cực Huyền Ảo Bộ, chàng biến mất!

Vút!

Mộ Dung Quang cũng nhờ Vạn Quỷ Ảnh Nhân Thân để dịch chuyển thân hình!

Vút!

Hai bóng nhân ảnh tuy cùng mờ ảo nhưng tiếng quát mỗi người mỗi khác:

- Ngươi mau nạp mạng!

Viu... Viu...

- Hừ! Muốn ta nạp mạng ư? Xem đây!

Viu... Viu...

Hai loại chỉ kình thượng thừa chạm vào nhau, gây nên tiếng chấn kình long trời.

Ầm!

Bất Thông vẫn tiếp tục dùng bộ pháp bám sát Mộ Dung Quang:

- Đỡ!

Vù...

Mộ Dung Quang có phần chậm hơn nên kêu lên kinh hãi:

- Ngươi...! Hừ! Đỡ!

Vù... Vù...

Ầm!

Bất Thông xuất hiện ngay trước mặt Mộ Dung Quang với thần sắc có phần nhợt nhạt:

- Nằm xuống!

Ào... Ào...

Mộ Dung Quang thè lưỡi liếm giòng máu nhỏ vừa rỉ ra hai bên miệng:

- Chưa chắc! Đỡ!

Vù...

Ầm!

Mộ Dung Quang vừa loạng choạng ngả nghiêng thì Bất Thông đã lao đến nhanh như tia chớp:

- Lão phải chết!

Ào...

Bất ngờ có nhiều tiếng hô hoán:

- Nghĩa mẫu!

- Quy Nguyên!

- Đừng giết y! Đây là lời thỉnh cầu của Hồ Cung chủ Thanh Hải Cung! A di đà phật!

- Du Thừa Phong! Sao bây giờ ngươi mới đến? Còn Hồ Cung chủ bị sao rồi?

Bất Thông lập tức thu kình! Thay vào đó chàng tặng cho Mộ Dung Quang một cước Vỹ Hồ Xuyên Vân.

Bung!

Quay lại thật nhanh chàng nhìn thấy Hồ Bạch Cúc đang được Đoàn Nhất và Đoàn Nhị dìu đỡ hai bên! Trong khi Khả Thúy Đình chạy đến bên thi thể nghĩa mẫu thì Hạ Uyển Nhu lại hối hả lao về phía Văn Quy Nguyên!

Du Thừa Phong vừa thở hồng hộc vừa giải thích cho chàng nghe:

- Mộ Dung Quang, hừ... hừ..., đã không giải huyệt cho Hồ Bạch Cúc thì chớ, lão còn dùng nhục hình buộc Hồ Bạch Cúc phải nói cho lão nghe khẩu quyết Quỷ Ảnh Hư Vô Chỉ! Phù...! Cũng may, Hồ Bạch Cúc chỉ bị lão khống chế huyệt đạo, chưa đến nỗi mất mạng và ta nhờ đó có dịp thay ngươi lo lắng cho giai nhân! Lão sao rồi?

Chàng chưa kịp đáp, Hồ Bạch Cúc cũng vừa bước tới:

- Có ai ngờ lão lại nảy sinh tham vọng! Giờ thì không còn nữa rồi, lão đã bị phế võ công, đời của lão cũng đã hết!

Đưa mắt nhìn, chàng thấy Mộ Dung Quang đang lủi thủi bước đi, vật vờ như một cái bóng không hồn.

Đang nhìn, bất ngờ chàng nghe Hồ Bạch Cúc gọi:

- Văn huynh!

Chàng quay lại:

- Gì?

Hồ Bạch Cúc chớp mắt:

- Hà Lạc công phu quả nhiên thâm hậu! Trăm năm trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy! Ta... muội thật tâm bái phục!

Chàng mỉm cười và thầm nghĩ:

- "Nếu nàng biết công phu của ta cao thâm hơn Vô Dang Kỳ Nhân trăm năm trước, nàng sẽ nghĩ như thế nào đây?"

HẾT

Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/thai-cuc-do